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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवाळ) 

 

लक्षवेधी सूचना क्रमाांक १ व २ बाबत 

 

 उपाध्यक्ष : लक्षवेधी सचूना क्रमाांक १ सन्माननीय सदस्य श्री. िसव िाणा याांची 

आह.े  तथासि, ते सभागहृामध्ये उिसस्थत नसल्यामळेु सन्माननीय सदस्या श्रीमती 

गीता जैन याांना ती माांडण्यास मी अनमुती दते आह.े  तसेच लक्षवेधी सचूना क्रमाांक 

२ ही सन्माननीय सदस्य श्री. िोसहत िवाि याांची आह.े  या लक्षवेधीसांबांधी सवभागाच े

उत्ति तयाि असले तिी त्याच्या प्रती अद्याि सन्माननीय सदस्याांना सवतरित केलेल्या 

नसल्यामळेु आसण सन्माननीय सदस्य श्री. िोसहत िवाि याांनी सवनांती केली 

असल्यामळेु सदिची लक्षवेधी सचूना िढेु ढकलण्यात येत आह.े 

 आता सन्माननीय सदस्या श्रीमती गीता जैन याांनी लक्षवधेी सचूना क्रमाांक १ 

माांडण्यास मी अनमुती दते आह.े 
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पृ. शी.:  समिा-भाई ांदि महानगििासलका के्षत्रातील गौिव एनक्लेव या 

गहृसनमााण सांस्थेच्या २३३ िसहवाशाांची सवकासकाने केलेली 

फसवणकू 

मु. शी.: समिा-भाई ांदि महानगििासलका के्षत्रातील गौिव एनक्लेव या 

गहृसनमााण सांस्थेच्या २३३ िसहवाशाांची सवकासकाने केलेली 

फसवणकू यासांबांधी श्रीमती गीता जैन, सव.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

 

 श्रीमती गीता जैन (समिा भाई ांदि) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे नगिसवकास मांत्रयाांच े लक्ष वेध ू इसच्िते आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो. 

"मौजे घोडबांदि सर्व्ह ेनां. ७२/२, ७३/१, २, ३, ४ या भागातील समिा-भाई ांदि 

महानगििासलका क्षेत्रातील गौिव एनक्लेव को-ऑि. हौ. या सोसायटीमध्ये िाहणाऱ्या 

२३३ सदसनका/गाळे धािक व त्यामध्ये वास्तर्व्य किणािे जवळ जवळ ३००० 

नागरिक याांना सदि इमाित धोकादायक दाखवनू सतचा िनुसवाकास किण्यासाठी 

महानगििासलकेकडून िसव डेर्व्हलिसा या सवकासकास सदला जाणे व इमाितीतील 

िसहवाशाांना जबिदस्तीने सदसनका खाली किण्यास भाग िाडणे, सदि सोसायटीमधील 

सवा िसहवाशाांना घि व दकुाने दणे्याचे आश्वासन दऊेन दसेखल अद्याि सदि प्रकल्ि 

अधावट स्वरुिात असणे, जवळिास ७ वर्ा इतक्या कालावधीत िसहवाशाांना िवी 

डेर्व्हलिसा याांनी केलेल्या किािानसुाि भाडे सधु्दा न दणेे, सन २०१३ ते आजियंत 

सदि इमाितीचे बाांधकाम अिणूा स्वरुिात असणे, स्थासनक लोकप्रसतसनधी याांनी 

महानगििासलकेकडे याबाबत चौकशी किणे, समिा-भाई ांदि महानगििासलकेडून 

दणे्यात आलेली सदि बाांधकामाची ििवानगी वािांवाि िद्द होणे, िरिणामी सदि 

इमाितीतील िसहवाशाांच ेभसवष्ट्य अांध:कािमय होणे, सदि सवकासकाने िसहवाशाांची 

केलेली फसवणकू लक्षात घेता त्याांच्यावि कडक कािवाई करुन गौिव एनक्लेव को-

ऑ.हौ.सो. या इमाितीतील िसहवाांशाना न्याय समळण्याबाबत होत असलेली मागणी, 

याबाबत शासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उिाययोजना.” 
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श्री. एकनाथ सशांद े (नगिसवकास मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना अगोदिच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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श्रीमती गीता जैन : अध्यक्ष महोदय, आज िोजी जिी ही इमाित तोडली गेली 

असली तिी त्या सवकासकासमवेत िसहवाशाांचा एमओय ूझाला आह ेआसण त्यानसुाि 

त्याांनी िसहवाशाांना तात्ििुते घि आसण त्याचे भाडे दणेे असनवाया आह.े  ििांत ुसबल्डिने 

या िसहवाशाांना घि सदले नाही आसण त्याचे भाडे सधु्दा ते दते नाहीत.  कोटाामध्ये ह े

प्रकिण सध्या प्रलांसबत आह े ही एक बाज ू झाली.  ििांत ु या िसहवाशाांना न्याय 

दणे्यासाठी त्याांच्या दसुऱ्या प्रकल्िात सध्या घिे दणे्यात येतील काय तसेच त्याांना भाडे 

सधु्दा सदले जात नाही.  त्या सठकाणी ६ इमािती आहते आसण त्यावि टीडीआि घेऊन 

त्या इमािती सनयसमत किायच्या होत्या त्या दखेील त्याांनी केल्या नाहीत.  एक इमाित 

तटुली तशा ६ इमािती सधु्दा तटूु शकतात.  यामध्ये माननीय उच्च न्यायालयाच े

आदशे आहते की जशी एक इमाित तटुली आह ेतशा ६ इमािती सधु्दा तटूु शकतात.  

यामध्ये वनशक्ती याांनी िीआयएल दाखल केले असनू त्यामध्ये कोटााचे असे आदशे 

आहते.  त्यामळेु माझा प्रश्न असा आह ेकी, या िसहवाशाांना घि समळणाि आह ेकाय 

आसण त्याांना द्यावे लागणािे भाडे समळणाि आह ेकाय आसण ह ेन सदल्यास सांबांसधत 

सबल्डिवि शासन कोणती कािवाई किणाि आह,े ह ेमाझे प्रश्न आहते. 

श्री. एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती गीता जैन 

याांनी जो मदु्दा उिसस्थत केला आह े तो म्हणजे मौजे घोडबांदि, समिा भाई ांदि 

महानगििासलका येथील िस्त्यावि गौिव इन्क्लेव सहकािी गहृसनमााण सांस्थेमध्ये 

िाहणाऱ्या िसहवाशाांना घिे समळतील काय आसण त्याांना भाडे समळणाि काय असा तो 

प्रश्न आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन १९९५ मध्ये नगििरिर्द काळात स्टील्ट + ७ माळे अशी 

ििवानगी घेऊन ती इमाित बाांधण्यात आली आह.े  सन २०१३ मध्ये ही इमाित 

धोकादायक ठिसवण्यात आली.  ती धोकादायक ठिसवल्यानांति िाडण्यात आली.  सन 

२०१३ मध्ये सीआिझेडचा भाग वगळून त्या इमाितीला ििवानगी दणे्यात आली.  

त्यावेळी असलेला ५०० समटि सीआिझेडचा सनयम १०० समटि लाांबीियंत 

आल्यामळेु सदनाांक ३०.३.२०१९ िोजी २१ माजल्याांची इमाित बाांधण्यासाठी 

ििवानगी दणे्यात आली.  त्यानांति काही वाद सनमााण झाले.  त्यामध्ये मालकी हक्क  
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श्री. एकनाथ सशांद.े.. 

सकां वा इति किािनाम्याांच ेवाद आहते.  त्या स.नां.वि काही लोकाांनी हिकती घेतल्या 

होत्या. हा सवा वाद झाल्यानांति महािासलकेने सदनाांक १७.६.२०१९ िोजी ही 

बाांधकाम ििवानगी िद्द केली.  ही ििवानगी िद्द केल्यानांति सांबांसधत सवकासक 

हायकोटाात गेला.  हायकोटााने या बाांधकामावि कोणत्याही प्रकािची कािवाई करुन 

नये अशा प्रकािची स्थसगती सदली. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. एकनाथ सशांद.े... 

तशा प्रकािचा उच्च न्यायालयाचा आजियंत स्टे आह.े त्या आदशेात नमदू आह ेकी,  

"The Defendant hereby is restrained from taking coercive or 

forcible steps in respect of suit property on the basis of order dated 

17.06.2019 of Commissioner of Cooperation till filing of say or next 

date whichever is later.".  उच्च न्यायालयामध्ये आल्यानांति या सवकासकाने 

शासनाकडे असिल केले. नगि सवकास सवभागाने त्याच्या असिलावि सनणाय सदला 

की, जे सर्व्ह े नांबि सडस््यटेुड असतील ते बाजलूा ठेवनू ज्याच्यामध्ये मालकीच े

ऑब्जेक्शन, प्रॉिटी सकां वा ॲग्रीमेंटचे सडस््यटु नाहीत अशा प्रॉिटीला त्याांची 

कागदिते्र तिासनू महािासलकेच्या टाऊन ्लासनांगच्या सनयमाप्रमाणे िढुील कायावाही 

किा. जेणेकरुन महािासलकेने त्याांची कागदिते्र तिासनू ज्यामध्ये वादग्रस्त नाही त्याांचे 

नकाशे मांजिू केल्यानांति तो सवकासक त्याप्रमाणे बाांधकाम करु शकतो. आज 

जवळिास २३३ लोक घिािासनू वांसचत आहते. त्याांना ती घिे दणे्याचा मागा मोकळा 

होईल.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी दसुिा सवर्य भाडे दणे् यासांदभाात 

माांडलेला आह.े सतथे िाहणाऱ्या लोकाांना भाडे सदले नसेल ति महािासलका 

आयकु्ताांनी तात्काळ सवकासकासोबत बैठक घेऊन सांबांधीत लोकाांना बोलावनू त्याांना 

भाडे द्यावे. कािण शेवटी भाडे आसण घिे दणे्याची सवकासकाची जबाबदािी आह.े 

त्यामळेु त्याांना भाडे समळवनू दणे्यासाठी जे काही कायावाही किायची आह े ती 

तात्काळ कायावाही त्याांनी किावी.  

श्रीमती सगता जैन : अध्यक्ष महोदय, ती इमाित बेकायदशेीि होती. ती 

कायदशेीि किण्यासाठी टीडीआि घेऊन तो बाजािात सवकला. ििांत ु ती इमाित 

कायदशेीि केली नाही. त्यामळेु त्या इमाितीत िाहणाऱ्या लोकाांच ेकाय होणाि असा 

प्रश्न िढेु येऊ शकतो.  तो प्रश्न स्कोिच्या बाहिेचा असला तिी दखेील आता या 

इमाितीमध्ये िाहणाऱ्या लोकाांची अशी अवस्था आह ेकी, जी घिे तटुली आहते 

त्याचा ईएमआय दखेील त्याांना भिावा लागतो आसण त्याांना भाडेही भेटत नाही. याचा  
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श्रीमती सगता जैन.... 

अथा सतथे िाहणाऱ्याांची िरिसस्थती एवढी सबकट आह ेकी, तेथील िसहवाशयाांचे दासगने 

सदु्धा सवकले गेले आहते. आज ७ ते ८ वर्े झालेली आहते तिी दखेील आिण त्याांना 

न्याय दऊे शकलो नाही. त्या लोकाांना न्याय समळवनू दणे्यासाठी आिण सवकासकाांना 

कसा भदुडं दऊे शकतो, तसेच िसहवाशाांना ह े८ वर्ााचे भाडे आिण कसे दऊे शकतो 

ह ेबघावे. जे लोक ईएमआय भित आहते त्याांना अजनू घिे भेटलेली नाहीत. दसुऱ्या 

प्रकल्िामध्ये घिे घेण्यासाठी जे लोक तयाि आहते त्याचाही सवचाि किण्यात यावा. 

माननीय मांत्रयाांना माझी सवनांती आह ेकी, आिण या बाबत एक सांयकु्त बैठक घेऊन 

िसहवाशाांना घिे समळवनू द्यावीत. कािण आज त्याांचे बिेच प्रकल्ि सरुु आहते. त्यामळेु 

ते त्याांना कुठेही accommodate करु शकतात.  

श्री. एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, मघाशीच साांसगतले आह े की, 

सवकासकाांनी सनयमाप्रमाणे प्रस्ताव दाखल केलेले आहते. त्याप्रमाणे स्कु्रटीनी सरुु 

आह.े त्यामळेु महािासलका आयकु्ताांनी यावि तातडीने कायावाही किण्याची 

आवशयकता आह.े सन्माननीय सदस्याांनी बैठक घेण्याची सवनांती केलेली आह ेति 

सांबांधीत सवकासक आसण तेथील काही प्रमखु लोक आसण सन्माननीय सदस्याांना 

बोलावनू त्या लोकाांना लवकिात लवकि घिे आसण भाडे कशी समळतील यावि 

बैठकीमध्ये  सनणाय घेतला जाईल. 

श्रीमती सगता जैन : अध्यक्ष महोदय, दोन ते तीन वर्ाात त्याांनी सीसी घेण्यासाठी 

नवीन नकाशा िनु्हा सादि केलेला नाही सकां वा प्रिोजलही ठेवलेले नाही. त्यासाठी 

आिण एक कालावधी नक्की किा. जेणेकरुन त्या कालावधीत सीसी करुन बाकीच्या 

इमाितीलाही न्याय समळेल.  

श्री. एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, महािासलकेने कळवलेले आह ेकी, त्या 

सवकासकाने नकाशे मांजिुीसाठी प्रस्ताव दाखल केलेले आहते.  

------- 
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पृ.शी.: नागिूि-मुांबई दिम्यान सवकससत किण्याांत येत असलेल्या बाळासाहबे ठाकिे समदृ्धी महामागााचा तातडीने 

सवस्ताि किण्यासांदभाात 

मु.शी.: नागिूि-मुांबई दिम्यान सवकससत किण्याांत येत असलेल्या बाळासाहबे ठाकिे समदृ्धी महामागााचा तातडीने 

सवस्ताि किण्यासांदभाात या सांबांधी श्री. धमािावबाबा आत्राम सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सूचना 

 

श्री. धमािावबाबा आत्राम (अहिेी) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय सावाजसनक बाांधकाम मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "नागििू-मुांबई दिम्यान सवकससत किण्याांत येत असलेला बाळासाहबे ठाकिे 

समधृ्दी महामागा माह ेस्टेंबि, २०२२ ियंत जनतेसाठी खलुा किण्याचे शासनाने 

सनयोजन किण्यात येणे, तथासि हा समधृ्दी महामागा केवळ नागििूियंत मयाादीत न 

ठेवता गडसचिोली सजल्याियंत सवस्तािीत किण्याांत येणाि असल्याच े सदनाांक ७ 

सडसेंबि, २०२१ िोजी सहसांचालक असभयाांसत्रकी याांनी प्रसाि माध्यमासमोि ति मा. 

सावाजसनक बाांधकाम मांत्री (सावा. उिक्रम) तथा सजल्हा िालकमांत्री, गडसचिोली याांनी 

प्रसाि माध्यमातफे आयोसजत, कायाक्रमात सदनाांक १ जानेवािी, २०२२ िोजी वा 

त्यासमुािास जाहीि किणे, गडसचिोली सजल्हा हा आसदवासी व नक्षलवादी सजल्हा 

असल्याने उििाजधानी असलेल्या नागििूसािख्या शहिाांशी तातडीने सांिका  

साधण्यासाठी समधृ्दी महामागाासािख्या महामागााची असलेली तातडीची गिज, 

िरिणामी, शासनाच्या या सनणायाबाबत गडसचिोली सजल्हावाससयाांनी र्व्यक्त केलेली 

समाधानाची भावना, त्यामळेु सदि समधृ्दी महामागााचा तातडीने सवस्ताि 

किण्यासांदभाात शासनाने, त्याबाबतचा र्व्यवहायाता अहवाल (Feasibility Report)  

 

श्री. धमािावबाबा आत्राम..... 

व सल्लागाि कां िनी नेमण्याचे दृष्टीने शासनाने कायावाही किण्याची आवशयकता व 

त्याबाबत शासनाने केलेली वा किावयाची कायावाही व शासनाची प्रसतसक्रया 
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श्री. सांजय बनसोडे (सावाजसनक बाांधकाम (सावाजसनक उिक्रम) िाज्यमांत्री) : 

अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना 

आधीच सवतरित केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 

यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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 श्री. धमािावबाबा आत्राम : अध्यक्ष महोदय,  सदि लक्षवेधी सचूनेचे सनवेदन 

सवतरित झालेले नाही. मी या सठकाणी मांत्री महोदयाांचे आभाि मानतो. समधृ्दी 

महामागा नागििू िासनू गडसचिोली येथे येत आह.े मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह े

की, गडसचिोली िासनू चामोशी, आलािल्ली, ससिोंचा येथ ियंत महामागा िढेु 

आणला ति ित्तीसगड, आांध्र प्रदशे व तेलांगणा या ३ िाज्याांना जोडता येईल. या दृष्टीने 

मांत्री महोदयाांनी उत्ति द्यावे. हा महामागा गडसचिोली ियात जाणाि असनू त्या करिता 

डीिीआि झाला आह ेकाय, हा महामागा प्रत्यक्ष कधी सरुु होईल ? 

 श्री. एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री. धमािावबाबा 

आत्राम याांनी बाळासाहबे ठाकिे समधृ्दी महामागा गडसचिोली ियंत नेण्याबाबत 

लक्षवेधी सचूना माांडली आह.े सहांदहुृदय सम्राट  बाळासाहबे ठाकिे समधृ्दी 

महामागा७०० सक.मी चा मोठा प्रकल्ि आह.े िाज्याच्या दृष्टीने हा सहताचा प्रकल्ि 

आह.े याचे काम दखेील सरुु आह.े गडसचिोली हा नक्षलग्रस्त, आसदवासी भाग असनू 

इति सजल्याांच्या मागे सवकासात मागे असलेला भाग आह.े ह े लक्षात घेऊन 

बाळासाहबे ठाकिे समधृ्दी महामागा गडसचिोली ियंत वाढवावा, असा सनणाय घेतला 

आह.े गडसचिोली, गोंसदया व भांडािा अशा ३ सजल्याांियंत हा महामागा  वाढवण्यात 

येणाि आह.े यामध्ये नागििू ते गोंसदया, गोंसदया ते गडसचिोली व गडसचिोली ते नागििू 

असा सत्रकोण तयाि होईल. त्याचा र्व्यवहायाता अहवाल, डीिीआि तयाि केला जात 

आह.े  सद.१४ फेब्रवुािी िोजी ससवस्ति प्रकल्ि अहवाल तयाि किण्याच्या सनसवदा 

काढलेल्या आहते. ससुाध्यता व र्व्यवहायाता अहवाल तसेच ससवस्ति प्रकल्ि 

अहवाल व सनसवदा िवूा कामाांचा समावेश केलेला आह.े यामध्ये नागििू ते गोंसदया, 

गोंसदया ते गडसचिोली व गडसचिोली ते नागििू अशा ३ सनसवदा मागवल्या आहते. 

सनसवदा प्रसक्रयेकरिता सनसवदा िवूा बैठक सद. २.३.२०२२ िोजी झाली आह.े सनसवदा 

सादि किण्याचा अांसतम सदनाांक ३१.३.२०२२ होता. सदि ससवस्ति प्रकल्ि अहवाल 

तयाि किण्याचा कालावधी एक वर्ााचा आह.े लवकि या सनसवदा उघडल्या जातील.  
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श्री. एकनाथ सशांद े...... 

सद. ३१.३.२०२२ िोजी सनसवदा उघडून िढुील काम सरुु होईल. एमएसआिडीसीच्या 

माध्यमातनू मखु्यमांत्री महोदयाांच्या मागादशानाखाली चाांगले काम केले जात आह.े 

तेलांगणा, आांध्र प्रदशे व ित्तीसगड  या ३ िाज्याांना  हा महामागा जोडणाि आह.े केवळ 

आिल्या िाज्याििुता हा महामागा मयाासदत नसनू या भागातील लोकाांना सवकासाच्या 

मखु्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा सनणाय घतेला  आह.े यासाठी सवा लोकप्रसतसनधी व 

प्रशासनाच्या सहकायााची आवशयकता आह.े ह े काम लवकिात लवकि होईल 

याकरिता सवा प्रयत्न एमएसआिडीसीच्या माध्यमातनू केले जातील. 

     -------- 
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   पृ. शी. : सभवांडीतील प्रकल्ि बासधताांच्या खाजगी मालमत्तेची 

       नकुसान भििाई मुांबई महानगि सवकास   

       प्रासधकिणाकडून न समळणे  

   मु. शी. : सभवांडीतील प्रकल्ि बासधताांच्या खाजगी मालमत्तचेी 

       नकुसान भििाई मुांबई महानगि सवकास   

       प्रासधकिणाकडून न समळणे, या सांबांधी   

      श्री. िईस शेख, सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवधेी  

      सचूना 

 श्री. िईस शेख (   सभवांडी – िवूा   ) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय नगि सवकास मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो.  

“सभवांडी शहिात मलुभतू आसण िायाभतू ससुवधा उिलब्ध करून दणे्यात येणे, 

यासांदभाात मुांबई महानगि सवकास प्रासधकिण कडून मेरो ५ प्रकल्िातांगात मुांबई नागिी 

िरिवहन प्रकल्ि िाबसवण्यात येत असणे, सदि प्रकल्िाचा दसुऱ्या ट््याच्या 

सवस्तारिकिण प्रकल्िबाधीताांना सदल्ली मेरो िेल कॉिोिेशन सल. र्व्दािे िनुवासनासाठी 

सशसथल धोिण अवलांसबण्याची सशफािस किण्यात येणे, सदनाांक ६ जानेवािी, २०२१ 

िोजी सशफािस केलेल्या धोिणाांनसुाि मुांबई महानगि सवकास प्रासधकिणामाफा त 

आजियंत सभवांडीतील प्रकल्ि बासधताांच्या खाजगी मालमत्तचेी नकुसान भििाई न 

समळणे, त्यामळेु प्रकल्िग्रस्ताांमध्ये असांतोर्ाची भावना सनमााण झाली असण,े 

नागरिकाांनी वेळोवेळी मागणी करून दखेील मुांबई महानगि सवकास प्रासधकिणाकडून 

याबाबत नकुसान भििाई समळण्याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुाक्ष, याबाबत 

शासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उिाययोजना. ” 
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श्री. एकनाथ सशांद े ( नगि सवकास मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो. * 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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 श्री िईस शेख : अध्यक्ष महोदय, मेरो-५ प्रकल्ि सभवांडी शहि के सलए सबसे 

महत्विणूा ह.ै इससे ििेू एमएमआि रिजन में सवकास होगा. लेसकन सभवांडी औि 

कल्याण के लोगों को सििले दो साल से सनणाय का इांतजाि ह.ै जवाब में सदया गया ह ै

सक इस प्रकल्ि की मान्यता सदनाांक २९ सदसम्बि, २०१७ को दी गई थी. उसके बाद 

रुट के बािे में लोगों का सविोध होने के कािण सदल्ली मेरो को रुट सडसाईड किने के 

सलए सनयकु्त सकया गया. मेिा िहला प्रश्न यह ह ैसक सदल्ली मेरो ने जो ससफारिश दी ह,ै 

उसमें यह भी सलखा हुआ ह ैसक सभवांडी शहि के सभी भागों को मेरो से कनेक्ट किना 

ह.ै आज जो सनणाय यहाां िि सलया गया ह ैसक अांडिग्राऊां ड मेरो कल्याण रुट से जाएगी, 

उससे सभवांडी का बहुत बडा एरिया वांसचत िह जाता ह.ै  मैं सम्माननीय मांत्री महोदय 

से कहना चाहता ह ां सक अगि कल्याण िोड से मेरो जा िही ह,ै तो वांजाििट्टी नाका हो, 

नाससक िोड हो या सनजामििुा हो, उसको कैसे कनेक्ट सकया जाएगा ?  मेिा सझुाव ह ै

सक लास्ट माईल कनेक्टीसर्व्हटी के सलए सभवांडी में बस ससुवधा होना बहतु जरुिी ह.ै 

ििेू सभवांडी शहि को कैसे कनेक्ट सकया जाएगा?  यह मेिा प्रश्न ह.ै  मेिा दसूिा प्रश्न यह 

ह ैसक जवाब में कहीं भी नहीं सलखा गया ह ैसक टेंडि सकतने जल्दी होगा?  दो साल 

हो गए. फिविी माह में सनणाय हुआ ह.ै मझुे लगता ह ैसक डीिीआि भी िेडी नहीं ह.ै मैं 

सम्माननीय मांत्री महोदय से बहुत ही नम्र सनवेदन किना चाह ांगा सक िटल िि यह बात 

आ जाए सक डीिीआि होकि टेंडि कब तक हो जाएगा?  मेिा अगला प्रश्न यह ह ैसक 

सजतने स्रक्चसा बासधत होते ह,ै उस बािे में मेिा सनवेदन यह ह ैसक वहाां िि जमीन सकसी 

औि की ह,ै स्रक्चि सकसी औि का ह,ै सलगल का थोडा इशय ूह.ै सजतने स्रक्चि तोडे 

जाएांगे उन सभी को मुांबई के आधाि िि कॉम्िेन्सेशन समलना चासहए. सम्माननीय मांत्री 

महोदय जी, आिके नेततृ्व में एमएमआि रिजन का सवकास हो िहा ह.ै यसद 

एमएमआिडीए वहाां िि एक बस ससर्व्हास चलाता ह,ै तो तहसील के जो लोग ह,ै जो 

बच्चे लॉसजसस्टक िाका  में काम किने के सलए जाते ह,ै तो सभवांडी, कल्याण या 

अांबिनाथ के सभी लोग मेरो की ससुवधा ले िायेंगे. इस तिह मेिे चाि प्रश्न ह.ै मझु े

उम्मीद ह ैसक सम्माननीय मांत्री महोदय आज सभवांडी शहि को आश्वाससत किेंगे सक 

उनको अिनी सभवांडी मरेो कब समलेगी? 

    यानांति श्रीमती सगिि... 
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 श्री.एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िईस शेख याांनी 

मेरो ५ च्या सांदभाात लक्षवेधी सचूना माांडलेली आह.े ठाणे, सभवांडी, कल्याण अशी 

मेरो ५ ही या सभवांडी शहिातनू जाऊन खऱ्या अथााने सभवांडी शहिाला .... त्याांनी 

साांसगतले ते बिोबि आह ेकी, ज्या िध्दतीने इति शहिाांना बस सेवा आह,े शटल आह,े 

लोकाांना कनेसक्टर्व्हीटी आह,े त्या प्रमाणे सभवांडीमध्ये जेवढी िासहजे तेवढी 

कनेसक्टर्व्हीटी नाही, ही वस्तसुस्थती आह.े त्यामळेुच सभवांडी मेरो ५ चा सनणाय 

त्यावेळेस घेतला गलेा.   

  अध्यक्ष महोदय, यामध्य ेजे बासधत होणाि आहते म्हणजे िसहल्या ट््यामध्ये 

जवळिास ३१३  प्रकल्िग्रस्त आहते. एमएमआिडीएच्याच घिाांमध्ये ... िेंटल 

स्कीममधनू जी घिे समळालेली आहते, ती घिे आिण त्याांना दणेाि आहोत. त्याांनी 

असा मदु्दा उिसस्थत केलेला आह ेकी, ही मेरो कधीियंत होणाि, डीिीआि कधी 

होणाि? या मेरोबाबत बऱ्याच वेळा आांदोलने झाली. तथेे अनेक दकुानदाि, सनवासी 

घिे आहते, तथेील नागरिक आहते. अनेकवेळा त्या सठकाणी आांदोलने केली गेली. 

आमदाि महोदयाांना त्याबाबत मासहती आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, यामध्य ेकमीत कमी लोक बासधत झाले िासहजेत अशी मी 

एमएमआिडीएच्या आयकु्ताांना सचूना  सदलेली आह.े आिल्याला प्रकल्ि किीत 

असताना सांघर्ा करुन किावयाचा नाही ति आिण लोकाांच्या सांमतीने प्रकल्ि करु. 

त्यानांति हा जो उन्नत मागा होता तो आिण काही प्रमाणात अांडिग्राऊां ड किण्याचा 

सनणाय ऑथॉरिटीमध्ये घतेला आह.े त्यामध्ये जवळिास ७३५ बाांधकाम ेही बासधत 

होण्यािासनू थाांबत आहते. त्यामळेु तेथील लोकाांचा िोर् कमी होईल. 

  अध्यक्ष महोदय, ऑथॉरिटीमध्ये हा सनणाय घेतलेला आह.े आता शासनाकडे 

तो प्रस्ताव येईल. त्याकरिता जवळिास १४०० कोटी रुिये असतरिक्त लागणाि 

आहते. शासनाच्या मांजिुीनांति तातडीने त्याची िढुची सनसवदा प्रसक्रया आिण सरुु 

करु. यामध्ये एवढेच आह ेकी, या प्रकल्िामध्ये कुठल्याही िरिसस्थतीमध्ये कोणालाही 

आिण वांसचत ठेवणाि नाही व कोणाविही अन्याय होणाि नाही.  
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श्री.एकनाथ सशांद.े.. 

  अध्यक्ष महोदय, त्याच बिोबि सन्माननीय सदस्याांनी बस सेवेच्या सांदभाामध्ये 

दखेील उल्लेख केलेला आह.े सभवांडी ग्रामीण भाग असला तिी मोठ्या प्रमाणावि 

मल्टी नॅशनल गोदामे तथेे आहते. हजािो, लाखो लोक त्या सठकाणी काम किीत 

आहते. त्याांना तसेच त्या गावातील लोकाांना, मलुाांना शाळेसाठी असेल सकां बहुना तेथे 

ये-जा किणािे जे कमाचािी असतील त्याांना दखेील ही सोय समळाली िासहजे.  

  अध्यक्ष महोदय, या सांदभाात दखेील एमएमआिडीएच्या माध्यमातनू त्याांनी 

अशा प्रकािची सोय किता येईल काय, असा मदु्दा उिसस्थत केला आह.े सभवांडी 

महािासलका त्या सठकाणी आह.े ठाणे महािासलकेची बस सेवा सभवांडीियंत जाते. 

कल्याण-डोंसबवलीची दखेील बस सवेा तथेे जाते. माझ्या मासहतीप्रमाणे सभवांडी 

महािासलकेची बस सेवा नाही. त्यामळेु आिण याबाबतीत एक चचाा करु. त्याची 

र्व्यवहायाता, र्व्हायासबसलटी काय आह,े ह ेलक्षात घेऊन आिण त्या लोकाांना सोय 

दणे्यासाठी नक्की सनणाय घेऊ. 

यानांति श्री.सशांद े... 
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 श्री िईस शेख : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मांत्री महोदय ने बहुत ही सवस्ताि 

से जवाब सदया ह.ै उन्होंने कहा सक जो िेससडेसन्शयल स्रक्चसा प्रभासवत होंगे उनको 

हम िेंटल स्कीम में देंगे.  लेसकन जो कमसशायल स्रक्चसा वहाां िि प्रभासवत होंगे, उनको 

अच्िे से अच्िा मोबदला समलना चासहए. क्योंसक वह स्रक्चसा वहाां िि कई सालों से 

ह.ै अगि यह ऐसा होता ह ैतो इस प्रकल्ि को बहुत गसत समलेगी. मैं लोकप्रसतसनधी 

होने के नाते आिको आश्वाससत किना चाहता ह ां सक सभवांडी शहि इस प्रकल्ि के सलए 

१०० प्रसतशत शासन की मदद किेगा, ििूी तिह से मदद किेगा. आिने दखेा होगा सक 

जब से मैं सवधायक बना ह ां, दो साल से इस सवर्य िि एक भी आांदोलन नहीं हुआ ह.ै 

क्योंसक हमने आिके माध्यम से लोगों को आश्वाससत सकया ह ैसक लोगों को मोबदला 

समलेगा. आि आश्वासन दीसजए. आिका कहना ह ैसक यह मांसत्रमांडल में जाएगा. यसद 

आि चाहेंगे, तो यह प्रकल्ि ६ महीने में शरुु हो सकता ह.ै यसद आि अवसध सही 

बताऐ ांगे तो सभवांडी को आश्वासन समलेगा. आिने सभवांडी-सनजामििुा महानगि के 

माध्यम से बस ससर्व्हास के बािे में कहा ह.ै एमएमआिडीए ्लॅसनांग ऑथॉरिटी ह.ै 

एमएमआिडीए चाहें तो वेट सलस्ट बेससस िि तिुांत बस सेवा शरुु कि सकता ह.ै 

सफसजसब्लटी की जो बात ह,ै बडे बडे प्राईर्व्हटे ऑििेटसा वहाां िि काम कि िह ेह,ै जो 

हमािे बच्चों को एक्स्लॉईट किते ह,ै वहाां िि िेट सफक्स नहीं ह.ै यसद आि 

एमएमआिडीए के माध्यम से लीज बेससस िि बस सेवा शरुु किेंगे, तो बहुत अच्िा 

होगा. ऐसे मेिे कुि प्रश्न ह.ै  

 श्री एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, इसके सलए मैं आिको बता िहा ह ां सक ये 

एमएमआिडीए के माध्यम से किना ह ैया थाना महानगििासलका की वहाां िि बस 

ससर्व्हास ह ैया कल्याण-डोंसबवली महानगििासलका की बस सेवा ह?ै इस बािे में हम 

बैठकि तय किते ह.ै अभी इस बािे में ऐसा कुि जवाब दनेा, मतलब अिने को सनणाय 

लेना ह,ै लोगों को फायदा दनेा ह.ै र्व्यावसासयक गाळेधािकाांना २२५ चौ.फुटाांचा 

र्व्यावसासयक गाळा दणे्याचा सनणाय घेतला आह.े सन्माननीय सदस्य याांनी ६ मसहन्यात 

काम सरुु किण्याची सवनांती केली आह.े हा सवर्य अनेक वर्ांिासनू प्रलांसबत आह.े 

या प्रकिणी अथॉरिटीने सनणाय घेऊन तो प्रस्ताव शासनाकडे िाठसवला असनू त्यावि 

सनणाय झाल्यानांति ६ मसहन्यात नर्व्ह ेति ४ मसहन्यात काम सरुु किता येईल. 
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 श्री.िईस शेख : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ! 
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पृ. शी. : मेरो-४ व मेरो-९ च्या कािशेडच्या 

आिक्षणासांदभाातील सवसवध प्रश्नाांवि शासनाने 

सत्वि भसुमका स्िष्ट किणे व उिाययोजना किण े

मु. शी. : मेरो-४ व मेरो-९ च्या कािशेडच्या 

आिक्षणासांदभाातील सवसवध प्रश्नाांवि शासनाने 

सत्वि भसुमका स्िष्ट किणे व उिाययोजना किण े

सांबांधी श्री. प्रताप सरनाईक, श्रीमती याझमनी 

जाधव,सव.स.स.याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

श्री. प्रताि सिनाईक (ओवळा-मासजवाडा) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय नगिसवकास मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो.  

"ठाणे व समिा भाई ांदि महानगििासलका के्षत्रामध्ये एम.एम.आि.डी.ए.च्या 

माध्यमातनू मेरोचे काम सरुु असनू त्यािैकी मेरो-४ व मेरो-९ ह ेओवळा-माजीवाडा 

मतदािसांघातील असण,े मेरोचे काम िणूात्वाला येण्यािवूी कािशेडची जागा 

एम.एम.आि.डी.ए.च्या ताब्यात असणे, याकरिता मेरो-४ साठी एम.एम.आि.डी.ए.ने 

घोडबांदि िोडविील मोघििाडा येथे िसहवाशी क्षेत्रातील शेतकिी कसत असलेल्या 

जागेवि आिक्षण टाकण,े त्यानांति एम.एम.आि.डी.ए.चे असधकािी जागवेि सवेक्षण 

किण्याकरिता गेले असता स्थासनक शेतकऱ्याांनी त्याांना सविोध किणे, स्थासनक 

आमदाि म्हणनू मध्यस्थी करुन एम.एम.आि.डी.ए.ने सजल्हासधकािी, ठाणे याांच्या 

माध्यमातनू सवेक्षणाचे काम िणूा किणे, शेतकऱ्याांना जो मोबदला द्यावयाचा आह ेतो 

आसथाक मोबदला न दतेा मेरो कािशेडसाठी लागणाऱ्या जागे र्व्यसतरिक्त िसहवाशी 

क्षेत्रातील त्याांच्याच जमीनीचा उवारित सवकससत भाग िित त्याांना दणेेबाबत 

मा.मखु्यमांत्री व मा.नगिसवकास मांत्री ह ेअांसतम सनणाय घेणेसांदभाात आश्वस्त केलेले  
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श्री. प्रताि सिनाईक... 

असणे, समिा भाई ांदि के्षत्रातील मेरो-९ चे काम सरुु असनु त्यासाठी लागणाऱ्या 

कािशेडसाठीचे आिक्षण िाई, मधुाा व मोवाा या गावातील शेतकऱ्याांच्या कसत 

असलेल्या जसमनीवि एम.एम.आि.डी.ए.ने टाकलेले असणे, जसमनीच्या आसिास 

अनेक खाजगी, मालकी, धमाादाय सांस्था तसेच शासकीय जसमनी उिलब्ध 

असतानाही जाणीविवूाक एम.एम.आि.डी.ए.ने भात शेती व इति शेती सवर्यक 

र्व्यवसाय किणाऱ्या शेतकऱ्याांच्या जमीनीवि ह े आिक्षण टाकून अन्याय किणे, 

त्यामळेु तेथील शेतकऱ्याांनी सवेक्षण न होणेसाठी एम.एम.आि.डी.ए.च्या सविोधात 

एल्गाि िकुािण,े त्यामळेु या गावािासनू काही अांतिावि असलेल्या खोििा गावातील 

शासकीय जसमनीवि मरेो-९ च्या कािशेडचे आिक्षण टाकावे व िाई, मधुाा, मोवाा 

गावाियंत मयाासदत असलेली मेरो सेवा िढेु उत्तन व गोिाई जवळ असलेल्या 

िॅगोडाियंत नेल्यास ियाटनाला चालना समळून या िरिसिाचा सवकास होईल व या 

गावाजवळून जाणाऱ्या ३० मीटिच्या िस्त्याऐवजी १८ मीटिचा िस्ता व मेरो 

कािशेडकडे जाणाऱ्या १८ मीटिच्या िस्त्याऐवजी ३० मीटिचा िस्ता बनसवण्यात 

यावा अशी स्थासनक नागिीकाांची मागणी असणे, तसेच मेरो-४ व मरेो-९ च्या 

कािशेडच्या आिक्षणाबाबत शासनाने सत्वि भसुमका स्िष्ट किणबेाबत, शासनाने 

तातडीने किावयाची कायावाही व शासनाची प्रसतक्रीया." 

श्री.एकनाथ सशांद े (नगिसवकास मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो.  

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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 श्री.प्रताि सिनाईक : अध्यक्ष महोदय, ठाणे व समिा-भाई ांदि या दोन्ही के्षत्रात 

माझ्या मतदािसांघाचा अधाा-अधाा भाग आह.े सन २००९ िासनू या भागासाठी 

मेरोच्या मागणीचे आांदोलन किीत असताना त्यावेळी आताचे माननीय नगिसवकास 

मांत्री ह ेआांदोलन म्हणनू सहभागी झाले होते. मागील यतुी सिकािच्या कायाकाळात 

ठाणे येथील मेरो ४ व भाई ांदि येथील मेरो ९ या दोन्ही प्रकल्िाांना िाज्य शासनाने 

मांजिुी सदली असनू सदिह  काम असतशय वेगाने सरुु आह.े यामळेु दोन्ही शहिातील 

वाहतकुीवि चािचाकी गाड्याांचा मोठा ताण िडणाि होता तो मेरो सरुु झाल्याने कमी 

होऊन नागरिकाांना त्याचा खिू फायदा होणाि आह.े एमएमआिडीएने मेरोचे उक्त 

के्षत्रात काम किीत असताना मेरो कािशेडची जागा ताब्यात घेणे गिजेचे होते. त्यानांति 

मेरोचे काम सरुु किणे गिजेचे होते. आता मुांबईची िरिसस्थती आिण िाहत आहोत. 

गोिेगाव येथील आिे कािशेड प्रकिणी अनेक सवघ्न आल्यानांति ती कािशेडची जागा 

बदलण्यात येऊन काांजिूमागा येथे सनसित किण्यात आली आह.े सदिह  सठकाणच्या 

िरिसस्थतीची आिणा सवांना कल्िना आह.े त्यामळेु मेरोचे काम थांडावले आह.े या 

प्रकिणी काही चकूा एमएमआिडीएच्या असधकाऱ्याांनी केल्यामळेु िाजकीय नेते 

अडचणीत आले आहते. त्याचे ज्वलांत उदाहिण म्हणजे ठाणे येथील मेरो ४ करिता 

मोघििाडा येथे कािशडेचे आिक्षण टाकण्यात आले आह.े समिा-भाई ांदि मेरोच े

आिक्षण मेरो ९ चे आिक्षण मधुाा, िाई व मोवाा येथे टाकण्यात आले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सशवसनेा िक्षाची स्थािना सन १९६६ मध्ये झाली आह.े 

यानांति श्री.तेलांग... 
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श्री.प्रताि सिनाईक..... 

भसूमितु्र आसण स्थासनक मिाठी माणसाांच्या न्याय हक्कासाठी सशवसेना िक्षाची 

स्थािना किण्यात आलेली आह.े आज मी सतसऱ्याांदा सशवसेना िक्षाचा आमदाि 

म्हणनू सभागहृामध्ये उभा आह.े मला त्याचा असभमान आह.े मोघििाडा, 

कासािवडवली, मधुाा व िाई येथे भसूमितु्राांच्या जसमनीविच कािशेडचे आिक्षण 

टाकण्यात आलेले आह.े ठाणे शहिामध्ये आगिी-कोळी लोक मोठ्या प्रमाणावि 

िाहतात. त्याांच्याच जसमनीवि शासनाने मेरोचे आिक्षण टाकलेले आह.े या जसमनीवि 

कोणत्याही सहांदीभासर्क र्व्यक्तीचा मालकी हक्क नाही. िाटील, भोईि, म्हाते्र, जोशी 

असे ह े भसूमितु्र आहते. याच लोकाांनी ठाणे शहिाच्या सवकासासाठी फाि मोठे 

योगदान सदले आह.े या भसूमितु्राांमळेुच ठाणे महानगििासलका व समिा-भाई ांदि 

महानगििासलकेचा मोठ्या प्रमाणावि सवकास झालेला आह.े या शहिातील 

िस्त्याांसाठी भसूमितु्राांनी जसमनी सदलेल्या आहते. या भसूमितु्राांनी आिसक्षत भखूांड 

दखेील महानगििासलकेच्या ताब्यामध्ये सदलेले आहते.  याच भखूांडावि उत्तुांग आशा 

शासकीय इमािती उभ्या िासहलेल्या आहते. ठाणे मेरोसाठी कासािवडवली येथे १०० 

एकिवि आिक्षण टाकलेले आह.े सदि १०० एकि जमीन वासहत आह.े त्या शेतीमध्य े

भाताचे उत्िन्न घतेले जात आह.े एमएमआिडीएने मोघििाडा येथील जसमनीवि 

मेरोसाठी आिक्षण टाकेलेले आह.े  या सठकाणी दखेील तेथील भसूमितु्र शेती किीत 

आहते. मधुाा व िाई या गावाांच्या आसिास शेकडो एकि शासकीय जमीन आह.े या 

जसमनीच्या शेजािी अनेक सहांदीभासर्क लोकाांच्या मालकी हक्काच्या जसमनी आहते. 

तिी दखेील मधुाा, िाई, व मोवाा या गावातील भसूमितु्राांच्या जसमनीविच  मेरोसाठी 

आिक्षण टाकण्यात आलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मागील अनेक वर्ांिासनू ठाणे सजल्यावि सशवसेनेचे प्राबल्य 

आह.े सशवसेनाप्रमखु स्व.बाळासाहबे ठाकिे याांचे ठाणे सजल्यावि सवशेर् पे्रम होते. 

आता माननीय श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे याांच ेदखेील ठाणे सजल्यावि सवशेर् पे्रम 

आह.े धमावीि आनांद सदघे साहबेाांनी या गावाांतील लोकाांना भेटी दऊेन त्याांना 

वेळोवेळी मदत केलेली आह.े धमावीि स्व.आनांद सदघे साहबेानांति आता माननीय  
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श्री.प्रताि सिनाईक..... 

श्री.एकनाथ सशांद ेयाांनी िाई, मधुाा व मोवाा या गावावि अतोनात प्रमे केलेले आह.े  त्या 

गावाांच्या ३ सकलोमीटि अांतिावि शासनाची शेकडो एकि जमीन असनू दखेील तेथे 

आिक्षण न टाकता भसूमितु्राांच्या जसमनीवि आिक्षण टाकण्यात आलेले आह.े त्यामळेु 

तेथील नागरिक आक्रोश किीत आहते. त्या जसमनीच्या ३०० मीटि अांतिावि अनेक 

लोकाांच्या खाजगी जसमनी आहते. तिी दखेील भसूमितु्राांच्याच जसमनीवि मेरोचे 

आिक्षण का टाकलेले आह,े असा त्याांचा प्रश्न आह.े सवकास झाला िासहजे, या 

मताशी मी सहमत आह.े सकां बहुना आम्ही आांदोलने केली म्हणनू मेरो असस्तत्त्वात 

येत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातनू नगरविकास मंत्री महोदयांना प्रश्न 

विचारु इवछितो की, राई, मरु्ाा ि मोिाा या गािांछया पढेु तीन वकलोमीटर अंतरािर 

शासकीय जमीन आह.े त्या जागेिर मेट्रोचे आरक्षण टाकण्यात येणार आह ेकाय?  

 श्री.एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रताि सिनाईक 

याांनी मेरो-४ व मेरो-९ सांदभाात लक्षवेधी सचूना माांडलेली आह.े उक्त लक्षवेधी 

सचूनेवि त्याांनी असतशय ससवस्ति मत र्व्यक्त केलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाई, मधुाा व मोवाा या गावाांमध्ये भसूमितु्र आहते, ही बाब खिी 

आह.े जेर्व्हा जेर्व्हा सवकासासाठी शासनाला गिज भासेल तेर्व्हा तेर्व्हा या भसूमितु्राांनी 

स्थासनक स्विाज्य सांस्थेला व शासनाला मदत केलेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.िथृ्वीिाज चर्व्हाण साहबे मखु्यमांत्री असताना 

मुांबईबाहिे म्हणजे ठाणे येथे मेरो उिलब्ध करुन दणे्याबाबत माझ्यासह  सन्माननीय 

सदस्य श्री.प्रताि सिनाईक, माननीय श्री.िाजन सवचािे व अन्य अनेक सन्माननीय 

सदस्याांनी मागणी केली होती. ििांत ु तेर्व्हा शासनाच्या माध्यमातनू या सठकाणी 

feasibility नाही, र्व्हसॅबसलटी नाही, िायडिसशि नाही, असे उत्ति सदले जात होते. 

त्यावेळी आम्ही आग्रही मागणी केली की, मेरोसािख्या ससुवधा उिलब्ध करुन दणेे 
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श्री.एकनाथ सशांद.े...... 

 ह े शासनाचे काम आह.े ती शासनाची जबाबदािी आह.े सवकासाच्या दृष्टीने 

connectivity खिू महत्त्वाची असते.  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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श्री. एकनाथ सशांद.े.... 

त्यामळेु मुांबई व इति मोठ्या शहिाांप्रमाणे ठाणे एमएमआिला दखेील मेरोचा फायदा 

समळाला िासहजे. याकरिता तेर्व्हा मोठ्या प्रमाणात आांदोलने झाली होती. ह ेसवा प्रश्न 

तेर्व्हा सभागहृात आसण सभागहृाच्या बाहिेही उिसस्थत किण्यात आले होत.े 

िस्त्याविही याकरिता सांघार् किावा लागला होता. त्यावेळेस मेरोचा सनणाय झाला 

होता. त्यानांति आम्ही मागणी केल्याप्रमाण े श्री. दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या 

काळातही मेरोचा सवस्ताि होऊ लागला. त्याबाबत सनणाय दखेील घणे्यात आले 

आहते. सन्माननीय सदस्य श्री. प्रताि सिनाईक याांनी मोघििाडा येथील सवर्यही 

उिसस्थत केला आह.े मी साांग ूइसच्ितो की, शेतकऱ्याांवि अन्याय करुन हा प्रकल्ि 

िढेु नेला जाणाि नाही. शासन असे होऊ दणेाि नाही. त्याांनी मघाशी माननीय 

मखु्यमांत्री आसण आदिणीय श्री. आनांद सदघ े याांचा उल्लेख केला आह.े तेथील 

भसुमितू्र ह ेआिलेच बाांधव आहते. त्याांच्यावि कोणत्याही प्रकािे अन्याय करुन सकां वा 

जबिदस्तीने जागा ताब्यात घेऊन सकां वा असधग्रसहत करुन शासनाने कोणताही प्रकल्ि 

िढेु नेलेला नाही. शासनाच्या समदृ्धी महामागााचे ज्वलांत उदाहिण आिल्यासमोि 

आह.े मोघििाडा यथेील आिक्षणाची ६४ गुांठे जमीन शासनाने सन १९६० ला तेथील 

शेतकऱ्याांना शेती किण्यासाठी सदली होती. ही जमीन शासनाच्या मालकीची आह.े 

शेतकिी ती जमीन वािित आहते. सन्माननीय सदस्याांनीही या शेतकऱ्याांसोबत चचाा 

करुन काही बाबी समजावनू साांसगतलेल्या आहते. मेरो, कािशेड, मेरो स्टेशन झाले 

ति त्या भागाचा सवकास होणाि आह.े तेथील भसुमितु्राांच्या हाताला िोजगाि समळत 

असतो. तेथील र्व्यािाि वाढत असतो. सवकासाचे ह ेचक्र आह.े या सवांमळेु ह ेचक्र 

सरुु होईल. मी साांग ू इसच्ितो की, सशवसेना िक्षाने सवकासाकरिता कधीही सविोध 

केला नाही. सन्माननीय सदस्याांनीही याकरिता मध्यस्थी केली आह.े या सवर्याचा 

सनणाय बैठकीनांति घेतला जाईल.  

अध्यक्ष महोदय, सभागहृात िाई, मधुाा येथील सवर्य उिसस्थत किण्यात आला 

आह.े या बाबत एमएमआिडीएने मासहती सदली आह.े यात िढुील िाच सक.मी. चे 

अांति आह.े कािशेड सकां वा स्टेशन तयाि किण्यासाठी जसमनीची भौगोसलक  
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श्री. एकनाथ सशांद.े.... 

र्व्यवहायाता लागत असते. िाई, मधुाा या गावातील भसुमितू्र ह ेआिले बाांधव आहते. 

यात कोणत्याही प्रकािे जबिदस्तीने सनणाय घेतला जाणाि नाही. सन्माननीय 

सदस्याांच्या मध्यस्थीने तेथील शेतकिी, प्रसतसनधी, एमएमआिडीए आयकु्त व इति 

सांबांसधत असधकाऱ्याांसोबत एक बैठक आयोसजत केली जाईल. त्याांच्या काय 

अडचणी आहते, ह ेदखेील त्याांना आिण समजावनू साांग.ू तेथे स्टेशन, कािशेड झाले 

ति त्याचा त्या भागासाठी कशा प्रकािे फायदा होईल, ह ेसमजावनू साांगावे लागले. 

यामळेु तेथील िोटेसन्शअल वाढेल, तेथील जागाांचे भाव दहािट होतील. समदृ्धी 

महामागााला जमीन दणे्यासाठी सरुुवातीला लोकाांनी सविोध केला होता. ििांत ुतेथील 

लोकाांना सवश्वासात घेऊन जमीन मोबदल्याचे वाटि किण्यात आले होत.े त्याांना या 

महामागााचे िैसे वेळेत समळतील, असा सवश्वास नर्व्हता. ििांत ुत्याांना प्रत्यक्षात अनभुव 

आल्यानांति जे लोक सविोध किीत होते ते दखेील त्याांच्या जसमनी दणे्यास सहमत 

झाले होते. त्याांनी या सवकास प्रकल्िामध्ये आमच्याही जसमनी घ्यार्व्यात, अशी 

भसूमका माांडली होती.  

 अध्यक्ष महोदय, िाई, मधुाा, मोवाा या गावातील शेतकऱ्याांच्या जसमनीवि 

आिक्षण दशासवण्यात आलेले असले तिीही जबिदस्तीने जमीन असधगसृहत न किता 

तेथील लोकाांच्या सांमतीनेच ती घेतली जाईल. यासाठी सन्माननीय सदस्याांनी 

मध्यस्थी किावी. आवशयकता भासल्यास याकरिता माननीय मखु्यमांत्रयाांकडे या 

सवर्याची बैठक आयोसजत किता येईल. तेथनू िढेु असलेल्या शासनाच्या िाच 

सक.मी. जसमनीची र्व्यहायाता एमएमआिडीएने कळसवली आह.े त्यानसुाि ती जागा 

योग्य नाही. ििांत ुभसवष्ट्यात या प्रकल्िाचा सवस्ताि किता आला ति तो केला जाईल. 

जसे की, िवूी मेरोचा प्रकल्ि ठाण्याियंत होता. त्यात वाढ करुन तो कल्याण, सभवांडी, 

समिा-भाई ांदिियंत नेला आह.े तसेच बोिीवलीह न लिू जोडण्यात येणाि आह.े 

आिणास कनेक्टीर्व्हीटी वाढवावयाची आह.े  

 

यानांति श्री. चौधिी..... 
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श्री.एकनाथ सशांद.े.... 

त्यासाठी लोकाांचे दखेील सहकाया अिेसक्षत आह.े  या सवर्याबाबत आिण एक 

बैठक घेऊ.  सन्माननीय सदस्याांनी यासंदर्ाात िढुाकाि घ्यावा.  मेट्रोछया मागाातील 

अडचणी आपण वनवितपणे दरू करु.  सन्माननीय सदसयांनी मघाशी मांडलेली 

िसतवुसिती दखेील खरी आह े की, मेट्रो लाईनच े काम सरुु करण्यापिूीच 

कारशेडबाबत विचार करण्याची आिशयकता होती.  पिूी काही अवर्काऱयांनी 

केलेल्या चकुांछया खोलात आता जाऊन उपयोग नाही.  परंत ुही िसतवुसिती नाकारता 

येत नाही.  मेट्रोसारखा मोठा प्रकल्ि पढेु नेत असताना त्याचा सिाच बाजुनंी सारासार 

विचार करण ेआिशयक आह.े  त्यातल्या त्यात कारशेड, सटेशनसाठी लागणारी जागा 

यांछयाकडे त्यािेळी िोडेस ेदलुाक्ष झाले ही िसतवुसिती आह.े  यापढेु लोकप्रवतवनर्ी 

आवण सिावनक र्वुमपतु्र-शेतकरी यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्ि िढेु नेऊ. 

 श्री.प्रताि सरनाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मतं्री श्री.एकनाि वशंद ेयांचे मी 

सिाप्रथम मन:पिूाक आर्ार र्व्यक्त करतो.  कारण ठाणे वजल्हयाछया विकासाच े

वशल्िकार असलेल्या आगरी-कोळी समाजाची र्वूमका समजनू घेऊन त्यांनी 

सर्ागहृामध्ये उत्तर वदले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मेट्रोचे काम गतीने पणूा होऊन ती लिकरात लिकर सरुु होण े

तेिढेच गरजचेे आह,े ह े खरे आह.े  मी मघाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे या वतन्ही 

कारशेडशी संबंवर्त सिा र्वुमपतु्र आहते.  मंत्री महोदयांनी या विषयासंदर्ाात बैठक 

घेण्याचे आश्वस्त केले आह.े  परंत ुमोघरपाडा आवण कासरिडिली यिेील र्वुमपतु्र 

ठाणे महानगरपावलका हद्दीतील आहते ि मरु्ाा, राई, मोिाा येिील र्वुमपतु्र वमरा-

र्ाईदंर महानगरपावलका हद्दीतील आहते.  त्यामळेु या दोन्ही वठकाणछया 

र्वुमपतु्रांछया प्रश्नांसाठी िेगिेगळया बैठकांचे आयोजन करािे, अशी माझी विनंती 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मरु्ाा, राई आवण मोिाा गािांछया समोरुन जाणारा रसता 

एमएमआरडीए ने ३० वमटरचा दशाविला आह.े  परंत ुत्यामळेु ग्रामसिांची सिातंत्र्योत्तर 

काळातील जनुी घिे जात आहते.  ग्रामसिांचा विकासाला विरोर् नाही.   



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) H - 29 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 09:35 

 

 

श्री.प्रताि सरनाईक..... 

परंत ुत्यांचे म्हणणे आह ेकी, सदर ३० वमटरऐिजी १८ वमटरचा रसता करण्यात यािा.  

तसेच मेट्रो कारशेडकडे जाणारा १८ वमटरचा रसता ३० वमटर करािा, अशी त्यांची 

शासनास विनंती आह.े  त्यामळेु मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आह े की, ३० वमटर 

दशाविण्यात आलेला रसता १८ वमटर ि मेट्रो कारशेडकडे जाणारा १८ वमटर 

दशाविलेला रसता ३० वमटर करुन भसुमितु्राांना न्याय दणेाि का ?   

 श्री.एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे आिण उिनगिीय िेल्वेला 

मुांबईची लाईफलाईन म्हणतो त्याप्रमाणचे िस्ते दखेील कोणत्याही शहिाच्या 

सवकासातील महत्त्वाचा घटक असतात.  सन्माननीय सदस्याांना दखेील मासहती आह े

की, ज्या शहिातील िस्ते रुां द झाले त्या शहिाचा सवकास वेगाने झाला.  ठाण े

शहिातील िस्ते, मुांबई शहिातील िस्ते, मुांबई-िणुे दु्रतगती मागा ही त्याची उदाहिण े

आहते.  ज्या शहिाची दळणवळण यांत्रणा सक्षम असते त्या शहिाचा सवकास असधक 

वेगाने होत असतो. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले की, ज्या भागातनू ३० 

समटिचा िस्ता दशासवण्यात आलेला आह ेत्या भागात जनुी घिे आहते.  मी सन्माननीय 

सदस्याांना मघाशीच आश्वस्त केले आह ेकी, आिण यासांदभाात बैठक घेऊ.  तसेच 

तेथील स्थासनकाांना िस्त्याांच्या सवकासाच्या महत्त्वाबाबत सन्माननीय सदस्याांनी 

दखेील साांसगतले िासहजे.  एखाद्या भागातील मालमत्तचेी सकां मत १० रुिये असेल ति 

िस्ता रुां दीकिण झाल्यानांति त्याच मालमत्तचेी सकां मत २० रुिये होते.  यासांदभाात 

आिण ठाण्यामध्ये काही मॉडेल दखेील तयाि केले आहते की, िस्ते रुां द किताना 

त्यामध्ये ज्याांची घिे जातील त्याांचे दिू अांतिावि िनुवासन न किता आजबुाजलूाच 

िनुवासन किण्याचा आिण प्रयत्न कितो.  या प्रकिणी दखेील तसे किता येईल सकां वा 

कसे याचा आिण बैठकीमध्ये सवचाि करु.  अथाात, असे किावेच असे मी म्हणत 

नाही.  बैठकीमध्ये लोकाांना समजावनू साांगनू, त्याांचे मत सवचािात घऊेन अांसतम 

सनणाय घेऊ.  मी िनु्हा एकदा साांग ू इसच्ितो की, हा प्रकल्ि आिण लोकाांच्या 

सांमतीनेच किणाि आहोत.   
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श्री.एकनाथ सशांद.े.... 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी मोघििाडा आसण मरु्ाा, राई, मोिाा 

याांच्यासांदभाात वेगवेगळया बैठका घेण्याबाबत सवनांती केली आह.े  मी त्याांना साांग ू

इसच्ितो की, ह ेदोन्ही सवर्य वेगवेगळे असल्यामळेु आिण नक्कीच दोन वेगळया 

बैठका घेऊ.  तसेच लवकिात लवकि सनणाय घेण्याचा प्रयत्न करु.  कािण प्रकल्िास 

जेवढा सवलांब होईल तवेढा त्याविील खचा वाढेल व त्याचा बोजा प्रत्यक्षरित्या 

शासनावि आसण अप्रत्यक्षरित्या जनतेवि िडेल.   

 अध्यक्ष महोदय, एमएमआि क्षेत्रामध्ये ३३७ सकलोमीटि लाांबीचे मेरो िेल्वचे े

जाळे िणूा होईल त्यावळेी िस्त्याविील िहदािी मोठया प्रमाणात कमी होऊन प्रदरु्ण 

कमी होईल, अिघात कमी होतील व लोकाांचा वेळ दखेील वाचेल.  त्यामळेु मेरोच े

३३७ सकलोमीटि लाांबीचे जाळे लवकिात लवकि िणूा किण्यासाठी सवाच 

लोकप्रसतसनधींची आिािल्या भागातील लोकाांना याचे महत्त्व िटवनू सदले िासहजे.  

 अध्यक्ष महोदय, िनु्हा एकदा साांग ूइसच्ितो की, सन्माननीय सदस्याांनी मागणी 

केल्याप्रमाणे दोन्ही सवर्याांच्या वेगवेगळया बैठका घेण्यात येतील.  बैठकीमध्ये 

िस्त्याबाबत दखेील चचाा किण्यात येईल. 

--------- 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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पृ. शी.:  चांद्रििू सजल्यातील महाऔसष्ट्णक वीज कें द्राच्या प्रदरु्णात 

सदवसेंसदवस होत असलेली वाढ 

मु. शी.: चांद्रििू सजल्यातील महाऔसष्ट्णक वीज कें द्राच्या प्रदरु्णात 

सदवसेंसदवस होत असलेली वाढ यासांबांधी श्री. सकशोि जोिगेवाि, 

सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

 श्री. सकशोि जोिगेवाि (चांद्रििू) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे नगिसवकास मांत्रयाांचे लक्ष वधे ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो. 

          "चांद्रििू सजल्यातील महाऔसष्ट्णक वीज कें द्राच्या प्रदरू्णात सदवसेंसदवस वाढ 

होत असणे, सदि कें द्राच्या प्रदरु्णाचा िरिणाम चांद्रििूसह थेट नागििू, िणुे व मुांबईवि 

होत असल्याचा दावा ियााविण क्षेत्रात काम किणाऱ् या द सेंटि फॉि रिसचा ऑन एनजी 

अॅण्ड सक्लन एअि (सीआिईए) नामक सांस्थेने नकुताच केलेला असणे, सदि  

महाऔसष्ट्णक वीज कें द्रातनू सनघणािे एस.िी.एम., सल्फि डायऑक्साइड, नायरोजन 

डायऑक्साइड आसण मक्युािी सािख े प्रदरु्णकािी घटक हवेच्या माध्यमातनू उक्त 

शहिाांियंत िोहोचणे, त्यामळेु उक्त शहिातील नागिीकाांच्या आिोग्यावि त्याचा 

सवििीत िरिणाम होत असल्याचा दावाही सदि सांस्थेने किणे, सदि वाय ूप्रदरू्णामळेु 

२०२० मध्ये चांद्रििू सजल्यातील ८५, नागििू ६२, यवतमाळ ४५, मुांबईत ३० आसण 

िणुे व नाांदडे मध्ये प्रत्येकी २९ जणाांचा अकाली मतृ्य ू झाल्याचे उक्त सांस्थेच्या 

अहवालात नमदू किण्यात येणे, त्यामळेु महाऔसष्ट्णक वीज कें द्राचे मदुतबाय झालेले 

३ आसण ४ क्रमाांकाचे सांयांत्र बांद किण्याची व सल्फि कमी किण्यासाठी यांत्रणा 

उभािण्याची मागणी किणाऱ् या द सेंटि फॉि रिसचा ऑन एनजी अॅण्ड सक्लन एअि 

(सीआिईए) नामक सांस्थेने केलेली असणे, चांद्रििू सजल्यातील महाऔसष्ट्णक वीज 

कें द्रच नर्व्ह ेति िाज्यातील इतिही औसष्ट्णक वीज कें द्र अशाच िध्दतीने प्रदरू्णात भि 

घालत असल्याचे सचत्र असणे, शासनाने यासवा बाबीचा गाांभीयााने सवचाि करुन 

सनणायात्मक कायावाही किण्याची आवशयकता वा शासनाची प्रसतसक्रया." 
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श्री. सांजय बनसोडे (ियााविण िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना अगोदिच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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 श्री. सकशोि जोिगेवाि : अध्यक्ष महोदय, सवाप्रथम मी आिले धन्यवाद र्व्यक्त 

कितो की आिण केवळ लक्षवेधी सचूनेकरिता सकाळी ९ वाजल्यािासनू ह ेसभागहृ 

सरुु ठेवले आह.े  या सठकाणी अत्यांत महत्त्वाच्या सवर्यासांबांधी मी लक्षवेधी सचूना 

उिसस्थत केली आह.े  महािाष्ट्र शासनाचा सवाात मोठा आसण सवाात जनुा 

महाऔसष्ट्णक वीज सनसमाती प्रकल्ि चांद्रििू येथे सरुू आह.े ििांत ुया प्रकल्िामळेु जे 

प्रदरु्ण होत आह ेत्यामळेु केवळ चांद्रििू सजल्हाच नर्व्ह ेति इतिही लगतच्या अनेक 

सजल्याांियंत प्रदरु्ण िोहोचले आह.े  या सवर्यी शासनाची भसूमका काय असेल, 

तसचे येथील सांच क्रमाांक ३ ते ७ सन १९८६ िासनू कायाान्वीत आहते.  तेथील सांच 

क्रमाांक १ व २ ह ेजनेु झाल्यामळेु बांद केले आहते.  उवारित ३ ते ७ ह ेचाि सांच शासन 

सकती सदवस चाल ूठेवणाि आह ेआसण त ेकधी बांद किणाि आहते याबद्दल मासहती 

दणे्यात आलेली नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या उत्तिातनू असे सदसते की, या प्रकल्िावि 

अनेकदा दांडात्मक कािवाई झाली आह.े अनेकदा या प्रकल्िाला नोटीसेस 

बजासवण्यात आल्या आहते आसण हरित लवादाने ५ कोटी रुियाांचा दांड दखेील या 

प्रकल्िाला आकािला आह.े  ििांत ुअसे असताना केवळ इति गोष्टींवि सनधी खचा 

केला जातो.  मात्र लोकाांच्या आिोग्याशी सनगडीत प्रदरु्णासांबांधी शासन कोणती  

उिाययोजना किणाि आह,े हा माझा स्िेसससफक प्रश्न आह.े  मांत्री महोदयाांच्या 

उत्तिानांति मी इति उिप्रश्न सवचािणाि आह.े 

 श्री. सांजय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सकशोि जोिगवेाि 

याांनी चांद्रििू सजल्यातील महाऔसष्ट्णक वीज कें द्राच्या प्रदरु्णासांबांधी या सठकाणी 

लक्षवेधी सचूना माांडली आह.े  द सेंटि फॉि रिसचा ऑन एनजी अॅण्ड सक्लन एअि 

(सीआिईए) या खाजगी सांस्थेने अभ्यास करुन चांद्रििू सवद्यतु कें द्राच्या प्रदरु्णाचा 

िरिणाम नागििूियंत होत असल्याच्या बातम्या सदनाांक १.३.२०२२ िोजी लोकसत्ता, 

लोकमत यासािख्या दसैनकाांमधनू प्रकासशत झाल्या होत्या.   
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श्री. सांजय बनसोडे... 

 अध्यक्ष महोदय, सदि सांस्थेच्या अहवालानसुाि चांद्रििू सजल्यातील ८५, 

नागििू ६२, यवतमाळमध्ये ४५ आसण मुांबईत ३० व िणुे आसण नाांदडेमध्ये प्रत्येक 

२९ अकाली मतृ्य ू झाल्याचे सधु्दा त्या बातम्याांमधनू नमदू केले होते.  याबाबत 

महािाष्ट्र प्रदरु्ण सनयांत्रण मांडळ असेल सकां वा आिोग्य सवभाग असेल याांच्याकडून 

तसेच चांद्रििू, यवतमाळ, नागििू, िणुे सजल्हा आिोग्य असधकाऱ्याांकडून प्राप्त 

अहवालानसुाि चांद्रििू सजल्यातील महाऔसष्ट्णक वीज कें द्रातनू सल्फि 

डायऑक्साइड, नायरोजन डायऑक्साइड आसण मक्युािी या हवेतील प्रदरु्णकािी 

घटकाांमळेु मतृ्य ू झाले नसल्याचे नमदू केले आह.े  तसेच सन्माननीय सदस्याांनी 

आणखी काही मदु्द ेउिसस्थत केले आहते.  ह ेप्रदरु्ण कमी किण्याकरिता महािाष्ट्र 

प्रदरु्ण सनयांत्रण मांडळ आसण कें द्र सिकािचा ियााविण सवभाग याांच्या आदशेानसुाि 

सांच क्रमाांक ३ आसण ४ याांच्या आदशेानसुाि २०० मेगावॅट वीज सनसमाती किताना 

३०.१.२०२३ ियंत सल्फि कमी किण्याकरिता फ्ल ूगॅस सडस््लॉयिजेशन ही प्रदरु्ण 

यांत्रणा तेथे बससवण्यात येणाि आह.े  त्यामळेु तेथील प्रदरु्ण कमी होईल.  तसेच मी 

सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो की, माननीय ियााविण मांत्री आसण आिली एक 

बैठक आिण आयोसजत करुन जे सनणाय घ्यायचे असतील ते सनणाय आिण त्या 

बैठकीत घेऊ.   

 श्री. सकशोि जोिगेवाि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी खाजगी सांस्थेचा जो 

अहवाल आह े त्यावि त्याांनी अधोिेसखत केले आह.े  ििांत ु या सठकाणी मांत्री 

महोदयाांच्या उत्तिातनूच एक गांभीि बाब स्िष्ट होत आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सकशोि जोिगेवाि.... 

प्रदरु्ण सनयांत्रण मांडळाची प्रकल्िासाठीची वैधता केवळ सदनाांक ३१ ऑगस्ट,२०२१ 

ियंत होती. आज सन २०२२ सरुु आह े म्हणजेया प्रकल्िाला प्रदरु्ण सनयांत्रण 

मांडळाची मान्यता नसताना आसण सांमती व मदुतवाढ नसताना हा प्रकल्ि सरुु आह.े 

या सवर्यी सदु्धा माननीय मांत्री सनवेदन कितील. वाय ू प्रदरु्णासाठी नेमके काय 

किण्यात येणाि आह े? या प्रकल्िासांबांधीत जे सवभाग आहते त्याबाबत त्याांनी काय 

उिाययोजना केली याचा कुठेही उल्लेख किण्यात आलेला नाही. तसेच जल 

प्रदरु्णासाठी सदु्धा याांच्यावि दांड झालेला आह.े या सवा बाबींचा माननीय मांत्रयाांनी 

खलुासा किावा, अशी माझी सवनांती आह.े  

श्री. सांजय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, मी आताच आिल्याला 

साांसगतल्याप्रमाणे माननीय ियााविण मांत्री आसण माननीय उजाा मांत्री या दोघाांचाही 

सवभाग या प्रकल्िामध्ये आह.े सन्माननीय सदस्याांनी सभागहृात जी लक्षवेधी सचूना 

उिसस्थत केली आह े सकां वा आणखी काही प्रश्न असतील ति त्याबाबत आम्ही 

त्याांच्यासोबत एक बैठक घेऊ. सन्माननीय सदस्य श्री. सकशोि जोिगेवाि याांना मी 

बघत आह ेकी, ते ियााविणासांदभाात खिू जागकृ असतात. सवदभाामध्ये ते चाांगल्या 

प्रकािचे काम किीत असतात. त्यामळेु आम्ही लवकिात लवकि त्याांच्यासोबत एक 

बैठक घेऊन त्याबाबत सनणाय घेऊ.  

श्री. सकशोि जोिगेवाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांनी आमच्या 

कामाबाबत दखल घेतली त्याबद्दल मी त्याांचे आभाि मानतो. ििांत ुआिण एक बाब 

लक्षात घ्या की, चांद्रििू महानगििासलकेसाठी केवळ १० लाख रुियाांची अनदुासनत 

िक्कम सदली आह.े दोन्ही सवभागाचे कॅसबनेट मांत्री दखेील सभागहृात उिसस्थत आहते. 

त्याांना माझी सवनांती असणाि आह ेकी, ५ लाख लोकसांख्येचे शहि आसण लगतचा 

१० सकमीचा िरिसि हा प्रकल्िामळेु बासधत होत आह.े माननीय मांत्री ह ेस्वत: मान्य 

कितील की, या प्रकल्िाच्या प्रदरु्णामळेु जे िोग सकां वा आजाि बळावत आहते 

त्यासाठी सवशेर् अनदुान म्हणनू ५ कोटी रुिये चांद्रििू महानगििासलकेला दणे्यात यावे.  
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श्री. सकशोि जोिगेवाि.... 

जसे सदल्ली शहिात एअि ् यरुिफायि टॉवि मसशन बसविण्यात आले आहते तसे टॉवि 

चांद्रििू महानगििासलका के्षत्रात व लगतच्या िरिसिात शासन लावणाि आह ेकाय ? 

श्री. सांजय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सकशोि जोिगवेाि 

याांनी महानगििासलकेला अनदुान दणे्याच्या सांदभाातील सवर्य माांडला आह.े तो 

सवर्य नगि सवकास सवभागाकडे येतो. माननीय मांत्री श्री. एकनाथ सशांद ेआसण माझ े

चाांगले सांबांध आहते ह े त्याांना माहीत आह.े त्यामळेु मी सतथेही त्या सवर्याचा 

िाठििुावा कितो.  तसेच या महानिगिासलकेला जास्तीत जास्त सनधी कसा दतेा येईल 

याचा ही मी प्रयत्न कितो. कें द्र शासनाने एनसीएिीमध्ये िक्कम सदलेली आह.े 

त्याबाबत मी आताच साांसगतले की, आम्ही सवाजण समळून लवकिात लवकि एक 

बैठक घेऊ आसण चांद्रििू सजल्यातील महाऔसष्ट्णक कें द्राचे जे प्रश्न असतील  त े

तातडीने सोडसवण्याचा प्रयत्न करु.  

श्री. सकशोि जोिगेवाि : अध्यक्ष महोदय, िाष्ट्रीय हरित लवाद खांडिीठ, िणु े

याांनी एक ससमती गठीत किण्यासाठी साांसगतले होते. ती ससमती गठीत झालेली आह.े 

त्याची िाहणी झाली आह ेकाय, त्याचा काही अहवाल आला आह ेकाय ? तसचे 

बैठक लावण्याबाबत माननीय  मांत्रयाांनी उत्ति सदले  आह.े ति माझी सवनांती एवढीच 

आह े की, दोन्ही सवभागाचे माननीय मांत्री आसण माननीय ियााविण मांत्री याांनी 

सांयकु्तिणे चांद्रििूच्या िरिसिामध्ये बैठक घेऊन चांद्रििू येथील सवा सामासजक जनतेची 

भावना जाणनू घ्यावी.  

 श्री. सांजय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, माननीय ियााविण मांत्री श्री. आसदत्य 

ठाकिे याांनी ििवाच चांद्रििू सजल्याचा दौिा करुन तेथील सवा िाहणी केलेली आह.े 

सतथे सदु्धा त्याांनी एक बैठक आयोसजत केली होती. सनमाननीय सदस्य श्री. सकशोि 

जोिगेवाि याांनी आता साांसगतल्याप्रमाणे मांत्रालयामध्ये माननीय ियााविण मांत्री, 

माननीय ऊजाा मांत्री याांच्यासोबत लवकिात लवकि बैठक घेऊन सनयमानसुाि असणािे 

प्रश्न सोडसवण्याचा आम्ही प्रयत्न करु. 
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लक्षवेधी सूचनेसांबांधी 

उपाध्यक्ष : आजच्या कामकाजिसत्रकेतील सवशेर् बैठकीमध्ये दशासवण्यात 

आलेली लक्षवेधी सचूना  क्रमाांक २ सनयसमत बैठकीमध्ये चचेस घेण्यात यईेल. तसेच 

लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ३ विील सनवेदन असधवशेनाच्या शेवटच्या सदवशी िटलावि 

ठेवण्यात येईल.  

सभागहृाची सवशेर् बैठक आता स्थसगत होत आह.े सभागहृाची सनयसमत 

बैठक सकाळी ११.०० वाजता िनु्हा सरुु होईल.  

(सभागहृाची बैठक सकाळी ९.४९ ते ११.०० वाजेियंत स्थसगत झाली.) 

------- 

यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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   (स्थझितीनांतर ) 

     (अध्यक्षस्थानी माननीय ताझलका सभाध्यक्ष श्री. सांजय झशरसाट) 

 

स्थिन प्रस्तावाच्या सचूनेसांबांधी 

 ॲड. आसशर् शलेाि : अध्यक्ष महोदय, आम्ही स्थगन प्रस्तावाची सचूना 

सदलेली आह.े  आिण ती प्रश्नोत्तिाच्या तासानांति चचलेा घ्यावी, अशी आमची 

सवनांती आह.े 

 ताझलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े 

    ----------  
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पृ.शी /मु.शी :  तोंडी उत्तिे  

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोिामार्फ त घेतलेल्या िट “क” सेवा  

मुख्य परीके्षच्या भरती प्रझक्रयेस झिलेली स्थझिती 

  

(१) *  ४३७९८ डॉ.झवनय झवलासराव कोरे (सावकर) (शाहूवाडी) : सन्माननीय 

मुख्यमांत्री िढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफा त (MPSC) गट “क” सेवा मखु्य ििीक्षा सन 

२०१९ मध्ये कि सहाय्यक, सलसिक टांकलेखक व दयु्यम सनिीक्षक या ३ िदाांसाठी 

ििीक्षा घेण्यात आली असनू सदि िदाांची भिती प्रसक्रया न्यायालयीन स्थसगती आसण 

कोवीड महामािीमळेु गत २ वर्ाािासनू प्रलांसबत आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या भितीप्रसक्रयेत सामासजक शैक्षसणक मागासप्रवगा (SEBC) 

आिक्षण असल्यामळेु आसण या प्रवगााच्या आिक्षणाविील मा.न्यायालयीन 

स्थसगतीमळेु िात्र उमेदवािाांना शासनाकडून सनयकु्ती दणे्यात आलेली नाही, ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी मा.सवोच्च न्यायालयाने सामासजक शैक्षसणक 

मागासप्रवगा आिक्षण िद्द केल्यामळेु शासनाने वेळोवेळी शासन सनणाय जािी करून 

प्रलांसबत भिती प्रसक्रयेला गती सदली होती, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या सनुावणीत १०% आसथाकदृष््टया दबुाल 

घटक उमेदवािाांच्या सनयकु्तीचा प्रश्न उद्भवलेला असनू सामासजक शैक्षसणक 

मागासप्रवगा आिक्षण मधील ९०% उमेदवािाांना सनयकु्ती दणे्यासाठी कोणतीही 

अडचण येत नसल्याने ऊजाा सवभागातील महासवतिणच्या भिती प्रसक्रयेमध्य े

आसथाकदृष््टया दबुाल घटकाच्या १०% उमेदवािाांना वगळून इति सवा प्रवगाातील 

९०% उमेदवािाांना सनयकु्ती सदली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) उक्त प्रकिणी महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफा त तसेच सन २०१९ मध्ये ििीक्षा 

सदलेल्या कि सहाय्यक, सलसिक टांकलेखक व दयु्यम सनिीक्षक या िदाांसाठीची भिती 

प्रसक्रया १०% आसथाकदृष््टया दबुाल घटकातील उमेदवािाांना वगळून उवारित इति सवा 

प्रवगाातील ९०% उमेदवािाांच्या सनयकु्तीबाबत कोणती कायावाही केली वा किण्यात 
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येत आह,े 

ता.प्र.क्र. ४३७९८ ..... 

डॉ.सवनय कोिे ..... 

 

(६) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

  

 श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.उद्धव ठाकरे, याांच्याकररता  : (१) होय. ह ेखिे 

आह.े 

(२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालयाने सद.०९.०९.२०२० िोजी अांतरिम आदशेान्वये 

एसईबीसी आिक्षणासह िदभितीस स्थसगती सदली होती. त्यानांति 

मा.सवोच्च न्यायालयाने सद.०५.०५.२०२१ िोजी एसईबीसी आिक्षण िद्द केल्यानांति 

सद.०९.०९.२०२० िासनू एसईबीसी प्रवगाासह स्थसगत असलेली िदभिती 

िाबसवण्यासाठी शासनाच्या मागास वगा कक्षाच्या सद.०५.०७.२०२१ व 

१५.०७.२०२१ च्या शासन सनणायान्वये मागादशाक सचूना सदलेल्या आहते. 

(४) महासवतिण कां िनीने, सद. ०५.०७.२०२१ च्या  शासन सनणायातील सचूना 

सवचािात घेऊन, एसईबीसी आिक्षण वगळून इति प्रवगाातील आिक्षणानसुाि सनयकु्ती 

दणे्याची कायावाही केली आह.े   

     अशी सनयकु्ती कित असताना, ईडब्ल्यएूस आिक्षणासांदभाातील यासचकेबाबत 

मा.उच्च न्यायालयाच्या आदशेासांदभाात ज्येष्ठ सवसधतज्ाांकडून प्राप्त कायदशेीि 

असभप्रायानसुाि, ईडब्ल्यएूस प्रवगाातील १० टक्के िदाांचा सनकाल िाखनू ठेवनू या 

िदाांवि सनयकु्ती दणे्यात आलेली नाही.   

(५) प्रस्ततु प्रकिणी आयोगाने सन २०१९ मध्य ेकि सहायक, सलसिक-टांकलेखक, 

दयु्यम सनिीक्षक या ३ सांवगाासाठी ििीक्षा घेतली. त्यानांति आयोगाने या ३ सांवगांचा 

सनकाल सद.२८.०७.२०२० िोजीच्या सशफािसित्राद्वािे सांबांसधत प्रशासकीय 

सवभागाांना कळसवले होते.    

     तथासि मा.न्यायालयाच्या आदशेानसुाि शासनाने सदलेल्या मागादशाक सचूना 

सवचािात घेऊन आयोगाने सदि िदाांकिीता सधुारित सनकाल तयाि कित असताना या 

३ सांवगांिैकी दयु्यम सनिीक्षक या सांवगााचा सधुािीत सनकाल सद.१३.१०.२०२१ िोजी 

घोसर्त केला. सधुारित सशफािशी नसुाि सांबांसधत प्रशासकीय सवभागाकडून सनयकु्तीची  
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ता.प्र.क्र. ४३७९८ ..... 

श्री. दत्तात्रय भिणे ..... 

कायावाही किण्यात येत आह.े तसेच सलसिक टांकलेखक व कि सहायक या दोन 

सांवगााचा सनकाल सशफािस ित्राद्वािे शासनास िाठसवण्यािवूीच  मा.उच्च न्यायालयाने 

सशफािसित्रास स्थसगती सदली असल्याने आयोगाने अद्यािही या दोन सांवगााचा 

सधुािीत सनकाल घोसर्त केलेला नाही. 

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  

 

 डॉ. सवनय कोिे : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न... 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सदि उत्तिामध्ये दरुुस्ती आह.े उि प्रश्न 

क्र.  ५ च्या उत्तिामध्ये असे नमदू केले आह ेकी,  या  ३ सांवगाािैकी दयु्यम  सनिीक्षक 

या सांवगााचा सधुारित  सनकाल सद. १३.१०.२०२१. िोजी घोसर्त केला.   या ऐवजी  

या  ३ सांवगाािैकी दयु्यम  सनिीक्षक या सांवगााची सशफािस आयोगाने  सद. 

१३.१०.२०२१. िोजी शासनाकडे केली आह,े असे वाचावे 

 डॉ. सवनय कोिे : अध्यक्ष महोदय, सन २०१९ मध्ये एमिीएससी िरिक्षा 

घेण्यात आली. सन २०२० मध्ये  सनकाल लागला. मिाठा आिक्षण, कोसर्व्हड यामळेु 

नेमणकुा थाांबवण्यात आल्या. या नांति  सधुारित सनकाल प्रसक्रया  िाि िाडण्यात 

आली.  सन २०१९ ते २०२२ ियंत साडे तीन वर्े वाया गलेी. यामळेु  मलुाांच्या 

आयषु्ट्याशी खळे चालवला आह ेअसे म्हटले ति ते चकुीचे ठिणाि नाही. महािाष्ट्र 

शासनाच्या महासवतिण कां िनीमध्ये  जो एक सनयम केला तो आिण मान्य केला. 

इडब्ल्यएूस  १० टक्के  बाजलुा ठेवनू भिती केली व या मलुाांना न्याय सदला.  महािाष्ट्र 

शासनाच्या सवत्त सवभागाच्या भितीमध्ये  मात्र दसुिा  न्याय सदला जात आह,े  ह ेया 

मलुाांवि अन्याय किण्यासािख ेआह.े  आिण त्याांना मिाठा आिक्षण दऊे शकलो 

नाही,  या बद्दल मलुाांच्या मनात नैिाशयाची भावना आह.े  तसेच सामासजक  

मागासप्रवगा सटकव ू शकलो नाही, या बद्दलही मलुाांच्या मनात भावना आहचे. 

इडब्ल्यएूसच्या माध्यमातनू  आिण जो प्रयत्न केला, तो  दखेील अियशी ठिला  
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ता.प्र.क्र. ४३७९८ ..... 

डॉ.सवनय कोिे .... 

आह.े जी मलेु खलु्या प्रवगाातनू िास झालेली आहते, जे नवीन सनकालानसुाि िास 

झालेले आहते,  त्याांना तिी  न्याय द्यावा.  मात्र शासन ते दखेील करु शकत नसेल ति 

ते योग्य होणाि नाही. सद. १३.१०.२०२१  िोजी  नर्व्या सनकालाची शासनाची 

सशफािस आली आह.े सद. १३.१०.२०२१ िासनू माचा २०२२ ियंत  जि शासन 

हातावि हात ठेवनू बसणाि असेल ति ते योग्य नाही. हा कालावधी गेल् यामळेु काही 

मलेु वयाच्या अटीमध्ये बस ू शकणाि नाहीत.  एखादा मलुगा एमिीएससीच्या 

िरिके्षला बसतो तेर्व्हा सांिणूा कुटुांबच त्यावि अवलांबनू असते. या मलुाांच्या 

आयषु्ट्याशी चालवली जाणािी थट्टा कधी थाांबवली जाणाि आह े? या मलुाांना न्याय 

दणे्यासाठी  शासन काय किणाि आह,े या बाबत मांत्री महोदयाांनी खलुासा किावा.  

 श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, या सांबांधी माननीय सदस्याांनी प्रश्न 

सवचािलेला आह.े इसइबीसी आिक्षणाला स्थसगती  सद. ९.९.२०२० िोजी समळाली. 

सवोच्च न्यायालयाने सद. ५.५.२०२१ िोजी अांसतम सनकाल सदला. सद. ५.७.२०२१ 

िोजीच्या जीआि नसुाि  एसईबीसी  आिक्षण िद्द करुन  अिणूा   भिती प्रसक्रया िणूा 

किण्यात यावी  असा जी आि काढला. एसईबीसी उमेदवािाांना खलुा प्रवगा व 

इडब्ल्यएूस हा ियााय दणे्यात आला. त्यानसुाि सनवड प्रसक्रया सरुु किण्यात आली 

आह.े  सद. १५.७.२०२१ िोजीच्या शासन सनणायानसुाि, सद. ९.९. २०२० िवूी सनयकु्त 

किण्याकरिता सशफािस किण्यात आली. सद.९.९.२०२० िोजी सनयकु्ती  सदलेल्या 

एसईबीसी मधील िदाना जासहिातीमध्ये इडब्ल्यएूस आिक्षण  नसल्यास इडब्ल्यएूस 

उमेदवािाांना सवकल्ि घऊेन सनवड यादी सधुारित केली. 

       यानांति श्रीमती सगिि... 
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ता.प्र.क्र. ४३७९८... 

श्री.दत्तात्रय भिणे ... 

सद.२०.१०२०१९ िोजी आिण म्हणालात त्या प्रमाणे दयु्यम सनिीक्षकाांची ३३ िद,े 

सद. ३.११.२०१९ िोजी कि सहाय्यकाांची १२६ िद,े सद.१३.१०.२०१९ िोजी 

सलसिक-टांकलेखक अशा १७९ िदाांचा सधुारित सनकाल हा सद.१७.९.२०२१ व 

सद.२८.९.२०२१ िोजी जाहीि केला होता. आिण म्हणालात त्या प्रमाण े ३३ दयु्यम 

सनबांधकाांच्या िदाची सशफािस सद.१३.१०.२०२१ िोजी झालेली आह.े त्यामध्ये 

आिण १७ जणाांना ऑडाि सदली आह.े बाकीचे काम कोणाची जात िडताळणी सकां वा 

बाकीच्या ज्या इति गोष्टी, ऑसफसशअल प्रसक्रया असतात त्यामळेु बाकीच्या ज्या 

अिऱु्या आहते, त्या सवांच्या सनयकु्त्या ताबडतोब सदल्या जातील. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांचा कि सहाय्यकाांची १२६ िद,े सलसिक-

टांकलेखकाांची १७९ िद े याबाबतचा दसुिा सवर्य होता.  त्यावि स्थसगती होती. 

आिल्याला मासहती आह ेकी, स्थसगती असल्यामळेु आिल्याला ती भिती किता 

आली नाही. ििांत,ु आनांदाची बातमी आिल्याला साांगण्यास हिकत नाही की, सद. 

४.३.२०२२ िोजी ती स्थसगती उठलेली आह.े सदि िदाच्या सशफािशी आयोगाने 

काल सद.२१.३.२०२२ िोजी शासनाकडे केलेल्या आहते. शासनाला आता जी 

िढुील भिती प्रसक्रया, सनवड प्रसक्रया िाबवायची आह.े.. त्याांच्या सनयकु्त्या ताबडतोब 

... कालच .... या १५ सदवसाांमध्ये या सवांना सनयकु्त्या सदल्या जातील. 

  श्री.चांद्रकाांत िाटील :  अध्यक्ष महोदय, या सभागहृामध्ये मी काल दखेील 

स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातनू हा मदु्दा उिसस्थत केला होता की, सन २०१८ साली 

मिाठा समाजाला आिक्षण समळाले. माननीय उच्च न्यायालयामध्ये ते सटकले. वर्ाभि 

माननीय सवोच्च न्यायालयातनू स्टे आला नाही. मग जवळजवळ दीड वर्ांनांति 

माननीय सवोच्च न्यायालयाचा स्टे आला.  

  अध्यक्ष महोदय, या कालावधीमध्ये SEBC मधनू मिाठा समाजाच्या 

वेगवेगळ्या जागाांसाठी ििीक्षा झाल्या, तोंडी ििीक्षा झाल्या, मसेडकल झाली, फक्त  
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ता.प्र.क्र. ४३७९८... 

श्री.चांद्रकाांत िाटील .... 

अिॉई ांटमेंट लेटि द्यायच ेबाकी िासहले. त्या कालावधीतील अिॉई ांटमेंट लेटि िेंसडांग 

ठेवण्याचे काही कािण नाही. असे असताना दखेील शासनाने अनावशयक कोटाामध्य े

सवचािणा किण्यासाठी ज्याला आिण शासकीय  भार्ेत धािणा स्िष्ट किण्यासाठी अस े

म्हणतो त्याकरिता िाठसवले  आह,े ह ेखिे आह ेकाय, ती केस मेन्शन करुन सिकाि 

लवकि स्िीडअि किणाि आह ेकी नाही, मळुात इतका सक्लअि सवर्य असताना 

आिण तो कोटाामध्ये जाऊन का लटकसवला? 

  श्री.दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, आताच सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रकाांत 

िाटील याांनी साांसगतल्याप्रमाणे आिल्याला माहीत आह े की, याबाबतीत दोन्ही 

बाजूांनी सवद्याथ्यांची सनयकु्ती केली तिी, त्याला स्थसगती समळत होती सकां वा दोन्ही 

बाजनेू असा सवर्य होता. SEBC चे आिक्षण माननीय सवोच्च न्यायालयाने िद्द 

केल्यामळेु या गोष्टी आिल्याला किार्व्या लागल्या. सवद्याथ्यांमध्ये खिू मोठ्या 

प्रमाणामध्ये काळजी होती की, आमची भिती कधी होणाि.  आिण साांसगतल्याप्रमाण े

काही लोकाांच्या ििीक्षा झाल्या होत्या. ििीक्षा झाल्यानांति सनकाल दखेील जाहीि 

झाला होता. ििांत,ु शेवटी सवांना माहीत आह ेकी, माननीय सवोच्च न्यायालय ह े

सवोच्च आह.े माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या सनणायामळेु आिण SEBC ला  

EWS व खलुा असा एक ियााय सदला. त्या प्रमाणे आिण सवांच्या नेमणकुा केलेल्या 

आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, मला आिल्या माध्यमातनू सवा सन्माननीय सदस्याांना ह े

साांगावयाचे आह ेकी, एमिीएससीच्या बाबतीत सनसित प्रकािे सवाच सवद्याथ्यांना... 

आता काही सठकाणी असे होत आह ेकी, कुठलीही गोष्ट, कुठलीही सनवड किताना 

कायदशेीि सकां वा कोणी कोटाात गेल्यास आम्हाला अडचणी येतात. ििांत,ु याबाबत 

मी सनसितप्रकािे एवढेच साांगतो की, सवद्याथ्यांच्या बाबतीत कुठेही कोणाविही 

अन्याय केला जाणाि नाही. लवकिात लवकि िद भिती कशी होईल, यासाठी 

आमच्या सवांचा प्रयत्न चाललेला आह.े 
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ता.प्र.क्र. ४३७९८... 

श्री.दत्तात्रय भिणे ... 

  अध्यक्ष महोदय, दसुिे असे आह ेकी, या ६ मसहन्याांमध्ये एमिीएससीच्या 

माध्यमातनू ३०० ििीक्षाांच्या जासहिाती सदल्या गेलेल्या आहते. साधािणत: ७९०० 

च्या वि उमेदवािाांची सांख्या आह.े कदासचत ह े िेकॉडा असावे की, ६ मसहन्याांमध्ये 

आिण एवढ्या ििीक्षा घेत आहोत. आिण एमिीएससीच्या माध्यमातनू जास्तीत 

जास्त सवद्याथ्यांना न्याय दणे्याचा प्रयत्न किीत आहोत. 

  श्री.प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, SEBC चे आिक्षण माननीय 

सवोच्च न्यायालयाने िद्द केले. त्यानांति एमएसईबीमध्ये भिती झालेल्या मलुाांची 

अवस्था अत्यांत वाईट झाली. कोिोनाच्या कालावधीत दखेील त्या सवा मलुाांनी 

आमच्याकडे, मांत्री महोदयाांकडे, सवसध तज्ज्ाांकडे सातत्याने धाविळ केली तिी 

दखेील त्यामध्ये आवशयक त्या िध्दतीचा सनणाय झाला नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, माझी आिल्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, 

एमएसईबीमध्ये SEBC मध्ये ससलेक्ट झाल्यानांति माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या 

स्टे नांति ज्या िध्दतीने या सवा भिती प्रसक्रयेमध्ये सनणाय र्व्हायला िासहजे तो झालेला 

नाही. त्यानांति तेथील एमएसईबीचे जे श्री.खांडाईत म्हणनू असधकािी आहते, 

त्याांच्याशी मी स्वत: दोन-तीनवेळा  बोललो. त्याांच्याबिोबि ए.जीं.समवेत आम्ही 

बोललो. फक्त ए.जीं.चे ओसिसनयन घ्यायच ेव आम्ही तमु्हाला सनयकु्ती दतेो असे 

आम्हाला साांसगतले गेले.  

  अध्यक्ष महोदय, या घटनेला ७ ते ८ मसहने झाले तिी, आजियंत याबाबतीत 

काहीच कािवाई झाली नाही. माझी आिल्याला सवनांती आह ेकी, याबाबतीत ह े

असधवशेन सांिण्यािवूी ए.जीं.चे आसण कोणाच े  मत घ्यायचे असेल ते घ्या. त्या 

मलुाांना वाऱ्यावि सोडण्यासािखी िरिसस्थती सनमााण झाली आह.े याबाबत आिण 

तत्काळ सनणाय घ्याल काय, हा माझा िसहला प्रश्न आह.े 

यानांति श्री.सशांद े... 
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ता.प्र.क्र.४३७९८...... 

श्री.प्रकाश आसबटकि ...  

अशा िद्धतीचे प्रसांग सातत्याने येत आहते. ४ वर्ाािवूी आिटीओ कायाालयाची भिती 

प्रसक्रया िाि िाडण्यात आली होती व ८०० मलुाांची सनवड किण्यात आली होती. त्या 

मलुाांनी सभक माांगो आांदोलन केले होते. कािण न्यायालयाच्या एकूण प्रसक्रयेत उसशि 

झाला होता. मध्यांतिीच्या कालावधीत तहससलदािाांच्या सांदभाात अशीच अवस्था 

झाली होती. इडब्ल्यएूस, एसईबीसी या सांवगाास या सवा बाबींमळेु त्रास होत आह.े 

शासन चाांगल्या प्रकािे िद भिती किीत आह.े आता टागेटेड भिती किण्यात येत आह,े 

त्याची मासहती सभागहृाला द्यावी. भिती झालेल्या मलुाांना होणािा त्रास खिू वाईट 

आह.े त्याबाबतीत काळजी घेण्यासाठी कोणती उिाययोजना किण्यात येईल ? 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी एमएसईबी 

मधील भितीचा प्रश्न उिसस्थत केला आह.े एमएसईबीमधील ५ हजाि सवद्यतु 

सहाय्यक िदाांच्या भितीची जासहिात दणे्यात आली होती. तथासि, त्यास माननीय 

सवोच्च न्यायालाच्या सनणायामळेु स्थसगती दणे्यात आली होती. सदिह  सनकाल 

प्रलांसबत होता. एसईबीसी सांवगाातील उमेदवािाांचा खलु्या वगाात समावेश करुन 

४,५३४ िदाांचा सनकाल जाहीि केला. माननीय उच्च न्यायालयामध्ये ईडब्ल्यएूस 

उमेदवािाांनी दावा दाखल केला होता. त्याची आज सनुावणी आह.े या प्रकिणी 

माननीय उच्च न्यायलय ज्याप्रमाणे सनणाय दईेल त्यानसुाि िढुील कायावाही किण्यात 

येईल. 

 श्री.नाना िटोले : अध्यक्ष महोदय, िाज्यात नोकि भिती किण्यात येते त्यावेळी 

िोस्टचा वाद सनमााण होतो व तो न्यायालयात जातो. त्यानांति नोकि भितीला स्थसगती 

समळते. शासनाकडे सवसध व न्याय सवभाग, समाज कल्याण, आसदवासी सवकास 

सवभाग, इति मागासवगा सवभाग आहते. या सवभागाांची मान्यता घेऊन िद भिती 

जासहिात दणे्यात येते. भितीचे प्रकिण न्यायालयात जाते व त्याचे िरिणाम ििीक्षाथी 

उमेदवािाांवि होतात. शासन नोकि भिती किीत असताना त्यासांदभाात कोणी  
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ता.प्र.क्र. ४३७९८... 

श्री.नाना िटोले... 

न्यायालयात धाव घेतली तिी शासनाकडे फुलप्रफु र्व्यवस्था असली िासहजे. उक्त 

र्व्यवस्थेच्या सनणायास माननीय न्यायालयाने मान्यता सदली िासहजे. अशा न्यायप्रसवष्ठ 

प्रकिणाांमळेु अनेक लोकाांची वयोमयाादा सांिते. मांत्री महोदय याांनी यािवूीच कालबाय 

सांदभाात साांसगतले आह.े आिल्याला ही सवा ससस्टम बदलावी लागााि आह.े 

महािाष्ट्रासािख्या िाज्यात नोकि भितीच्या सांदभाात होणाऱ्या गोंधळामळेु ििीक्षाथी 

उमेदवाि व त्याांच्या िाल्याांना त्रास होतो. यामळेु काही उमेदवािाांचे आयषु्ट्य बबााद 

होते. भसवष्ट्यात ििीक्षाथी उमेदवािाांमध्ये नैिाशयाची भावना सनमााण होऊ नये याकरिता 

शासनाच्या वतीने कोणत्या उिाययोजना किण्यात येणाि आहते ? 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी उिसस्थत 

केलेल्या प्रश्नाच्या सांदभाात कायदशेीि सल्ला... (अडथळा)... आिक्षण व इति 

बाबींमळेु हा सवर्य आता आला आह,े तो िवूी नर्व्हता. मिाठा आिक्षण स्टे, अशा 

काही बाबी घडल्या आहते. एमिीएससी ििीके्षच्या सांदभाात सवद्याथ्यांना त्रास होणाि 

नाही यासाठी इति बाबींचा कायदशेीि सल्ला घऊे.  

 श्री.नाना िटोले : अध्यक्ष महोदय, शासनाकडे सवसध व न्याय सवभाग, समाज 

कल्याण, आसदवासी सवकास सवभाग, इति मागासवगा सवभाग आहते. या 

सवभागाांमध्ये आयएएस असधकािी व इति कमाचािी कायाित आहते. आिण िद 

भितीची जासहिात कायदशेीि बाबी तिासनू काढतो, असा माझा समज आह.े  तो 

खिा आह ेकाय ? आिल्याकडे सवा तज्ज् असताना अशा िद्धतीचे प्रकाि घडण्याची 

कािणे काय ? िोस्टि व आिक्षण न तिासता िद भिती जासहिाती काढण्यात येतात 

काय ?  
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ता.प्र.क्र. ४३७९८... 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी साांसगतल्यानसुाि 

सवा सवभागाांना एकत्र घऊेन सवद्याथ्यांना भिती प्रकिणी न्यायालयामध्ये गेल्यामळेु 

त्रास होऊ नये यादृष्टीकोनातनू योग्य तो सनणाय घणे्यात येईल. 

यानांति श्री.तेलांग.... 

  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N - 49 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सशांद े 11:15 

 

 

ता.प्र.क्र. ४३७९८...... 

श्री.दत्तात्रय भिणे...... 

आिणा सवांना मासहती आह ेकी, मिाठा आिक्षणानांति एस.ई.बी.सी व ई.डब्ल्य.ूएस. 

यासािख ेसवर्य आलेले आहते. िवूी अशा प्रकािचे सवर्य नर्व्हते. यामध्ये कोणावि 

अन्याय झाला की, ते माननीय न्यायालयामध्ये यासचका दाखल कितात. ििांत ुआता 

यानांति अशा प्रकािच्या बाबी होणाि नाहीत, याची सनसितिणे काळजी घेतली जाईल 

व सवा असधकाऱ्याांना तशा सचूना दखेील सदल्या जातील.  

 श्री.योगेश सागि : महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफा त सससर्व्हल ससर्व्हास आसण 

िोलीस ससर्व्हास अशा दोन कॅटेसगिीमध्ये ििीक्षा घेतल्या जातात.  

 अध्यक्ष महोदय, असधकािी सनयकु्त र्व्यवस्थेचा गैिउियोग कसा केला जातो, 

याचे एक उदाहिण दऊे इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई महानगििासलका सहाय्यक आयकु्त िदावि थेट 

सनयकु्तीसाठी िोलीस सवभागामध्ये वरिष्ठ सनिीक्षक या िदावि ५ वर्े काम केल्यानांति 

त्या असधकाऱ्याांची सनयकु्ती सससर्व्हल ससर्व्हासमध्ये केली जाते.  

 अध्यक्ष महोदय, मी एका असधकाऱ्याचे नाव घेऊन त्याांच्याबाबत मासहती दते 

आह.े त्यामळेु आिण उक्त प्रिकणाचा गाांभीयााने तिास किावा, अशी माझी मागणी 

आह.े प्रत्येक प्रभागामध्ये सहाय्यक आयकु्त या िदाच्या माध्यमातनू सससर्व्हल 

ससर्व्हासमध्ये घसुण्याची एक चाांगली र्व्यवस्था सनमााण केलेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, श्री.मकिांद दगडखिे ह े मागील तीन वर्ांिासनू सहाय्यक 

आयकु्त िदाांवि काम किीत आहते. या असधकाऱ्याांने महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 

ििीक्षा केर्व्हा िास केली, िोलीस सवभागामध्ये वरिष्ठ सनिीक्षक या िदावि कोणत्या 

कायाकाळामध्ये ५ वर्े काम केले आह,े याबाबतची मासहती दणे्यात यावी. जि 

सांबांसधत असधकाऱ्याांनी विील अटी िणूा केल्या नसतील ति आिण त्याांच्यावि 

सनलबांनाची कािवाई किणाि आहात काय? 
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ता.प्र.क्र. ४३७९८......  

 श्री.दत्तात्रय र्रणे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयांनी याबाबतची 

सविसतर मावहती वदली  तर वनवितपण ेचौकशी करण्यात येईल.  

---------- 
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लातूर झजल्यात तहझसल कायाफलयाांतिफत असलेली  

सेतू सझुवधा कें द्र बांि असल्याबाबत 

  

(२) *  ४१९५६   श्री.झधरज िेशमुख (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 

िढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) लातिू सजल्यात तहसील कायाालयाांतगात सरुु असलेले सवाच एकासत्मक नागिी 

सेत ूससुवधा कें द्र सदनाांक ३१ सडसेंबि, २०२१ िोजी वा त्यासमुािास बांद असल्याच े

सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सेत ूससुवधा कें द्र बांद असल्यामळेु नागरिकाांची गैिसोय होत असनू 

सवसवध प्रमाणित्राांसाठी अन्य ई- सेवा कें द्राांकडून सवासामान्य नागरिकाांची आसथाक 

लटू किण्यात येत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी नागरिकाांना सातबािा उतािा व इति सवसवध 

प्रमाणित्राच्या ससुवधा उिलब्ध करुन दणे्यासाठी सेत ूससुवधा कें द्र सरुु किण्याबाबत 

शासनाने कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.उद्धव ठाकरे याांच्याकररता : (१) ह े खिे आह.े लातिू 

सजल्यातील सेत ूससुवधा कें द्राांच्या किािाची मदुत सद.३१.१२.२०२१ िोजी सांिषु्टात 

आल्यामळेु सदि सेत ूकें द्र ेसद.३१.१२.२०२१ िासनु बांद किण्यात आली आहते. 

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) लातिू सजल्यातील सवा तहससलदािाांना त्याांच्या तालकु्यातील सवा आिले 

सिकाि सेवा कें द्रचालकाांची वेळोवेळी बैठक घेऊन सवा प्रकािच्या सेवा सवहीत 

कालावधीत व सवहीत शलु्क आकारुन दणे्याबाबत तसेच वेळोवेळी आिले सिकाि 

सेवा कें द्राांची तिासणी किणेबाबत व नागरिकाांच्या तक्रािी प्राप्त झाल्यास त्याांची 

दखल घेऊन आवशयक कायावाही किण्याबाबत सचूना दणे्यात आल्या आहते. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 श्री.धीिज दशेमखु : अध्यक्ष महोदय, लातिू सजल्यात तहसीील 

कायाालयाांतगात असलेली सेत ूससुवधा कें द्र बांद असल्याबाबतचा मी प्रश्न उिसस्थत 

केला होता. उत्तिामध्ये असे नमदू केले आह ेकी, सदनाांक ३१ सडसेंबि, २०२१ िोजी 
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सदि टेंडिची 

ता.प्र.क्र. ४१९५६...... 

श्री.धीिज दशेमखु....... 

 मदुत सांिल्यामळेु सदि ससुवधा कें द्र बांद किण्यात आलेले आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, मी मांत्री महोदयाांना साांग ूइसच्ितो की, सेत ूसेवा कें द्र ह ेग्रामीण 

भागातील लोकाांसाठी अत्यांत महत्त्वाची ससुवधा कें द्र आह.े तहसील कायाालय ह े

ग्रामीण भागातील लोकाांसाठी असतशय महत्त्वाचे एक कायाालय आह.े या तहसील 

कायाालयातील ससुवधा कें द्रामध्ये ग्रामीण भागातील जनतलेा सवा ससुवधा उिलब्ध 

करुन सदल्या जात होत्या. आता सेत ूसेवा कें द्र बांद झाल्यामळेु सदि काम खाजगी 

ससुवधा कें द्रातनू करुन िनु्हा ते कागदिते्र सादि किण्यासाठी तहसील कायाालयामध्ये 

यावे लागत आह.े त्यामळेु सेत ूससुवधा कें द्राच्या किािाची मदुत सांिली असली तिी 

िनु्हा याबाबत सनसवदा काढून सदि ससुवधा उिलब्ध करुन दणे्यात यार्व्यात, अशी मी 

सवनांती कितो.  

 श्री.दत्तात्रय भिणे : लातिू येथील सत ूसेवा कें द्राच्या किािाची मदुत सांिलेली 

आह.े सजल्हासधकािी, लातिू याांनी िनु्हा सनसवदा न काढता आिले सिकाि 

यामाध्यमातनू सेवा दणे्याचा प्रयत्न केलेला आह.े ििांत ुमी याबाबत साांग ूइसच्ितो की, 

याबाबतची सनसवदा प्रसक्रया लवकिच सरुु किण्यात येईल.  

 श्रीमती नसमता मुांदडा : अध्यक्ष महोदय, बीड सजल्यामध्ये एकूण ११ तालकेु 

आहते. यािैकी एकाही तालकु्याांमध्ये सत ूसेवा कें द्र सरुु नाही. सदि सेत ूसेवा कें द्र बांद 

असण्याचे नेमके काय कािण आह,े सदि सेत ू सेवा कें द्र िनु्हा सरुु किण्याबाबत 

शासनाचे काय धोिण आह ेआसण ह ेसेत ूसेवा कें द्र सकती सदवसाांमध्ये सरुु किणाि 

आहात? 

 श्री.दत्तात्रय र्रणे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयांनी विचारलेला प्रश्न 

सपकोपछया बाहरेील असला तरी मी त्यांना सांग ू इवछितो की, मागील कोरोना 

काळामध्य ेमदुत संपल्यानंतर दखेील काही सेत ूसेिा कें द्ांना मदुिाढ दणे्यात आली 

होती. ज्या ज्या सेत ूसेिा कें द्ाछया कराराची मदुत संपलेली आह,े अशा सिा सेत ूसेिा 

कें द्ाची वनविदा प्रविया पढुील ३ मवहन्यामध्य ेपणूा करण्यात येईल.  

 श्री.राजेंद् पाटणी : अध्यक्ष महोदय, सेत ूसिेा कें द् बंद होणे हा अवतशय गंर्ीर 

विषय आह.े कारण यामळेु ग्रामीण र्ागातील नागररकांना मोठ्या प्रमाणािर त्रास होत 
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आह.े कोणत्या सेत ूसेिा कें द्ाची केव्हा मदुत संपणार आह ेह ेसंबंवर्त वजल्हावर्कारी 

ता.प्र.क्र. ४१९५६...... 

श्री.राजेंद्र िाटणी...... 

यांना मावहती असते. मदुत संपण्यापिूी वकमान ३ वकंिा ६ मवहने अगोदर वनविदा 

प्रवियेची कायािाही सरुु करण ेआिश्यक होते. एका-एका कामासाठी लोकांना एक-

एक वदिस विरािे लागते. ज्या ज्या वजल्यातील सेत ूसेिा कें द् बंद झालेले आहते 

त्या त्या वजल्याचे वजल्हावर्कारी यास जबाबदार नाहीत काय? याबाबत आिण 

कोणाविही जबाबदािी सनसित किणाि नाहीत काय? सदि सेत ूसेवा कें द्र िनु्हा सरुु 

किण्यासाठी नवीन सनसवदा काढणे सकां वा िवूीच्या कां त्राटदािास मदुतवाढ दणेे यािैकी 

कोणतीही तिी एक जबाबदािी शासनाने सकां वा प्रशासनाने िाि िाडणे आवशयक होते. 

ज्या असधकाऱ्याांची जबाबदािी होती, त्या असधकाऱ्याांनी ती जबाबदािी िाि िाडली 

नाही, अशा सांबांसधत असधकाऱ्यावि आिण काय कािवाई किणाि आहात?  

 यानांति श्री.कुलकणी........ 
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ता.प्र.क्र. ४१९५६.... 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सदिह  प्रश्न लातिू सजल्यासांदभाातील 

आह.े सन्माननीय सदस्याांनी स्कोिच्या बाहिेील प्रश्न उिसस्थत केला आह.े िाज्यातील 

अकोला, बीड, बलुढाणा, गडसचिोली, जळगाव, जालना, सहांगोली, नाांदडे, नांदिूबाि, 

उस्मानाबाद, ििभणी आसण वासशम या सजल्यातील सेत ूससुवधा कें द्र बांद आहते. ह े

सेत ूससुवधा कें द्र बांद असल्यामळेु ज्याांनी कोणी कामचकुाििणा केला असेल त्याांना 

दाखवा नोटीस दऊेन योग्यती कािवाई केली जाईल. तसेच सेत ू ससुवधा कें द्राची 

सनसवदा प्रसक्रया लवकिात लवकि सरुु किण्यात येईल.  

 श्रीमती श्वेता महाले : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी बलुडाणा सजल्याचाही 

उल्लेख उत्तिामध्ये केला आह.े मांत्री महोदय या असधकाऱ्याांवि नेमकी कोणती 

कािवाई किणाि आहते व ती सकती सदवसात किणाि आहते ? शेतकिी त्याांचे काम 

सोडून सेत ू कें द्रावि सदवसभि बसलेले असतात. ििांत ु ते सेत ू ससुवधा कें द्र बांद 

असल्यामळेु शेतकऱ्याांची गैिसोय होत आह.े त्यामळेु या असधकाऱ्याांवि कधी 

कािवाई केली जाणाि आह े?  

 श्री. असभमन्य ूिवाि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी या दसुऱ्या प्रश्नाच्या 

िािील उत्तिामध्ये असे म्हटले आह ेकी, 'ह ेखिे नाही.'  सन्माननीय सदस्य श्री. धीिज 

दशेमखु याांनी 'आसथाक लटू किण्यात येत आह ेकाय,' असा दसुिा प्रश्न सवचािला 

आह.े त्यावि मांत्री महोदयाांनी ह े खिे नाही, असे साांसगतले आह.े मांत्री महोदय 

मांत्रालयात बसनू ह ेकशा प्रकािे ठिसवत आहते ? िाज्यातील जनतचेी लटू सरुु आह.े 

ह ेखिे असताना, ते खिे नाही, असे उत्ति मांत्री महोदय कशा प्रकािे दते आहते ? चकुीच े

उत्ति दणेाऱ्या असधकाऱ्याांवि कािवाई झाली िासहजे. आिले सिकािच्या माध्यमातनू 

िाज्यातील जनतेची लटू होत आह.े मागील सात ते आठ मसहन्यािासनू सवा सेत ू

ससुवधा कें द्र बांद आहते. सांिणूा िाज्याचा हा प्रश्न आह.े यावि सनणाय झाला िासहजे. 

तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. िाजेंद्र िाटणी याांनी सांिणूा िाज्यासाठी प्रश्न सवचािला 

होता. तो स्कोिच्या बाहिे नाही. सेत ूससुवधा कें द्राची सनसवदा प्रसक्रया कधी किण्यात 

येणाि आह े? सकती कालावधीत सनसवदा प्रससद्ध केली जाईल ? 
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ता.प्र.क्र. ४१९५६.... 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सवा सन्माननीय सदस्याांच्या आसण 

सभागहृाच्या भावना लक्षात घेता ज्या ज्यासठकाणी सेत ूससुवधा कें द्र बांद असतील 

तेथे तीन मसहन्याांच्या आत सनसवदा प्रससद्ध केल्या जातील. तसेच यात जे कोणी दोर्ी 

असतील त्याांच्यावि कािवाई केली जाईल.  

 डॉ. सांजय िायमलूकि : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागात ऑनलाईन सेत ू

ससुवधा कें द्राचा अनेक सठकाणी प्रश्न आह.े त्यामळेु सांबांसधत लाभाथ्यांना वेळेत 

कागदिते्र उिलब्ध होत नाहीत. ियाायाने त्याांना इति अडचणींना सामोिे जावे लागते. 

मी मांत्री महोदयाांना स्िेसससफक प्रश्न सवचािणाि आह.े सेत ूससुवधा कें द्रावि इांटिनेट 

सकां वा इति काही अडचण आली ति तेथे मॅन्यअुली अजा स्वीकािण्यासाठी मांत्री 

महोदय सनणाय घेणाि आहते काय ? 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, होय. 

 ॲड. आसशर् जैस्वाल : अध्यक्ष महोदय, सेत ूससुवधा कें द्रामळेु लोकाांची, 

जनतेची गैिसोय होत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. िाजेंद्र िाटणी याांनी जो प्रश्न 

सवचािला त्याचे उत्ति मांत्री महोदयाांनी सदले नाही. मी दखेील तोच प्रश्न सवचारु 

इसच्ितो. सेत ूससुवधा कें द्राची मदुत सांिल्याच ेशासना मासहत होते. प्रशासनातील 

असधकाऱ्याांकडून शासनाकडे सवचािणा किण्यात आली की, ज्या सेत ू ससुवधा 

कें द्राची मदुत सांिली आह,े त्याांना िढेु मदुतवाढ द्यावयाची सकां वा कसे ? यावि 

शासनाकडून कोणतहेी उत्ति सदले गलेे नाही. यामळेु सामान्य माणसाांची गैिसोय होत 

आह.े कोसवड काळात सवा प्रसक्रया ऑनलाईन किावी, अशी आिण मागणी किीत 

होतो. या कें द्राांची मदुत सांिणाि असल्याचे शासनास मासहत होते. शासनाने त्याांना 

मदुतवाढ द्यावयास हवी होती सकां वा त्याांची मदुत सांिण्यािवूी सनसवदा प्रसक्रया करुन 

कायावाही किावयास हवी होती. प्रशासनाकडून याबाबत सदिांगाई झाली आह.े ही बाब 

आिणास मान्य किावी लागेल. त्यामळेु ज्या ज्या सठकाणी मदुतवाढ दणेे शक्य आह े

तेथे मदुतवाढ दणे्याची र्व्यवस्था मांत्री महोदय किणाि आहते काय ? दसुिे असे की, 

प्रत्येक लाभाथ्यांना सकां वा शेतकऱ्याांना ऑनलाईन अजा किण्यास  
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ता.प्र.क्र. ४१९५६.... 

ॲड. आसशर् जसै्वाल...... 

साांसगतले जाते. खड्ेयािाड्यात, दगूाम आसदवासी भागतील लोकाांना याचा त्रास होत 

आह.े प्रशासनातील असधकािी अशा लोकाांना ऑनलाईन अजा किण्यास सांगत 

असतात. त्याांचे ऑफलाईन अजा स्वीकािले जात नाहीत. सांजय गाांधी सनिाधाि 

योजनेचेही अजा ऑफलाईन िद्धतीने स्वीकािले जावेत, याकरिता मी  िाठििुावा केला 

होता. नांति त्याबाबतचा शासन सनणाय सनगासमत झाला होता. ऑनलाईन अजााची 

ससुवधा लोकाांसाठी आह.े ििांत ुएखाद्यास जि ऑफलाईन अजा किावयाचा असेल ति 

तो स्वीकािण्याबाबत मांत्री महोदय प्रशासनाला स्िष्ट सनदशे दणेाि आहते काय ? 

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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ता.प्र.क्र.४१९५६..... 

 श्री.िाजेश िवाि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या नायगाांव मतदािसांघातील 

अध्याािेक्षा जास्त सेत ूससुवधा कें द्र बांद आहते.  तसेच जे सेत ूससुवधा कें द्र सरुु आहते 

त्या सठकाणी शेतकऱ्याांकडून असधकचे िैसे घतेले जातात.  त्याांच्यावि कािवाई 

किणाि का ?  तसेच सेत ूससुवधा कें द्र बांद असल्यामळेु शेतकिी तहससल कायाालयात 

जातात. परंत ुत्याांना कामासाठी अनेक चकिा मािार्व्या लागतात.  कारण तेथील ५० 

टक्के कमाचािी गायब असतात.  तेथे शेतकऱ्याांना सिण्यासाठी िाणी नाही, प्रसाधनगहृ 

नाही, बसण्यासाठी जागा नाही.  याबाबत आिण सवचाि किणाि आहात का ? 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, आिणा सवांनाच मासहती आह ेकी, सेत ू

ससुवधा कें द्राांची मदुत सांिल्यानांति आिण कोिोना काळामध्ये त्याांना दोन वर्ांची 

मदुतवाढ सदली होती.  सेत ूससुवधा कें द्र बांद किण्याचा सनणाय त्या-त्या सजल्हयातील 

सजल्हा सेत ूससमतीने कोणत्या िरिसस्थतीत घेतला याची चौकशी केली जाईल व 

दोर्ींवि कािवाई किण्यात येईल.  तसेच मी िनु्हा साांग ूइसच्ितो की, तीन मसहन्याांमध्ये 

याबाबतची टेंडि प्रसक्रया िाबसवली जाईल. 

--------- 
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खेड (झज.रत्नाझिरी) तालुक्यातील खाडीपट्टा भािातील िावाांना जोडणारा 

पूल व जोडरस्त्याची िालेली िुरवस्था 

 (३) *४३५७७ श्री.भास्कर जाधव (िुहािर) : सन्माननीय सावफजझनक बाांधकाम 

(सावफजझनक उपक्रम विळून) मांत्री िढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) खडे (सज.ित्नासगिी) तालकु्यातील खाडीिट्टा भागातील समुािे ५० गावाांना 

जोडणािा कोटयवधी रूिये खचा करून जगबडुी नदीवि दवेणे येथे बाांधण्यात आलेला 

िलू आसण जोडिस्त्याची एका वर्ाातच अत्यांत दिुवस्था झाली असल्याचे सनदशानास 

आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िलुाचे काम सरुू असतानाच ह ेकाम सनकृष्ट दजााचे होत असल्याच े

स्थासनक नागरिकाांनी सावाजसनक बाांधकाम सवभागाच्या सनदशानास आणनू दखेील 

त्याची दखल न घेता सांबांसधत ठेकेदािास िासठशी घालण्यात आले आह,े ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि िलुाचे काम ठेकेदािाने अदयािही अिणूाावस्थेत ठेवले 

असल्याने सांबसधत ठेकेदाि व असधकाऱ्याांवि कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री. अशोकिाव चर्व्हाण : (१) जलैु, २०२१ मध्ये झालेल्या असतवषृ्टीमळेु िलुाच्या 

जोडिस्त्याचे काम क्षसतग्रस्त झाले. 

सांबांधीत कां त्राटदािाकडून िोच मागााची दरुुस्ती करुन घेण्यात आली आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) सदि मखु्य िलुाचे तसेच िणूा लाांबीतील जोडिस्त्याच्या डाांबिीकिणाचे काम िणूा 

झाले आह.े  िलुाचे िेसलांग व मोऱ्याांच्या सभांतीचे काम लवकिच िणूा किण्यात येत 

आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र.४३५७७..... 

 श्री.भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी सदि प्रश्नाच्या अनरु्ांगाने 

सदलेले उत्ति मला मान्य असनू त्यामळेु माझे समाधान झालेले आह.े  त्यामध्य ेसदनाांक 

२२ व २३ जलैु रोजी झालेल्या अवतिषृ्टीचा आधाि असधकािी व कां त्राटदािाांनी घेतला 

आह.े  परंत ुआता काम पिूावसितीत होत असल्यामळेु त्यािर माझा आक्षपे नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, या वनवमत्ताने मला मंत्री महोदयांना दसुरा प्रश्न विचारायचा 

आह.े  कदावचत, मंत्री महोदय म्हणतील की मी विचारलेला प्रश्न मळू प्रश्नाशी संबंवर्त 

नाही.  परंत ुमंत्री महोदय ह ेराज्याचे माजी मखु्यमतं्री आहते ि अवतशय अनरु्िसंपन्न 

आहते.  मी त्याांना साांग ूइसच्ितो की, वदनांक २२ ि २३ जलैु रोजीछया परुामध्ये मुंबई-

गोिा महामागा िमांक-६६ त ेगहुागर-विजापरू रसता जोडणारा वचपळूण शहरातील 

एनरॉन पलू बेअरींग तटुल्यामळेु खचला ि दोन्ही बाजचूे सलॅब खाली आले.  

तेव्हापासनू तेिील पणूा िाहतकू बंद आह.े  त्यानंतर आम्ही सिाांनीच त्याबाबत 

पाठपरुािा केला.  या पलुाछया कामासाठी ८ कोटी रुपये वनर्ी मंजरू झाल्याची मावहती 

मला त्यािेळी वमळाली होती.  तसेच तेिे ट्रायल बोअर दखेील घेण्यात आली होती.  

अिाात, मंत्री महोदयांकडे याचे उत्तर आता नसले तर हरकत नाही आवण असल्यास 

त्याांनी ते द्यािे.  मंत्री महोदयांनी सर्ागहृाला आश्वसत करािे की, पािसाळा सरुु 

होण्यापिूी हा पलू अिजड िाहतकुीसाठी दखेील पणुापणे सवुसितीत होईल. आता या 

िलुावरुन हलक्या वाहनाांची दखेील वाहतकू सरुु नाही.   मंत्री महोदयांकडे आता उत्तर 

नसेल तर संबंवर्त अवर्काऱयांसह मला त्यांनी त्यांछया दालनात बोलिािे ि यातनू 

मागा काढािा. 

 श्री.अशोक चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मळू प्रश्नाछया उत्तराने सन्माननीय 

सदसय श्री.र्ासकर जार्ि ह ेसमार्ानी असल्याचे ऐकून मला दखेील समार्ान िाटले. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयांनी उपवसित केलेला दसुरा प्रश्न पेढे-

परशरुाम बायपासछया संदर्ाातील आह.े  हा विषय मळू प्रश्नाशी संबंवर्त नसला तरीही 

सन्माननीय सदसय श्री.र्ासकर जार्ि ह ेकाय िोटप्रश्न विचारु शकतात याचा अंदाज 

घेऊन मी याची दखेील मावहती घतेलेली आह.े   
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ता.प्र.क्र.४३५७७..... 

श्री.अशोक चर्व्हाण..... 

पेढे-परशरुाम बायपास रसत्यािरील एनरॉन पलुाछया दरुुसतीबाबतचा त्यांचा मदु्दा 

आह.े  माझ्याकडील मावहतीनसुार वदनांक २२ जलैु, २०२१ रोजी अवतिषृ्टीमळेु या 

पलुाचा एक वपअर खचला ि दोन सलॅब क्षतीग्रसत झाले.  त्यामळेु पलू िाहतकुीस 

बंद झाला ही िसतवुसिती आह.े  त्यानांति सन २०२१-२२ छया परू हानी 

कायािमांतगात या कामासाठी ८ कोटी रुपयांची मान्यता दणे्यात आली आह.े  

संबंवर्त अर्ीक्षक अवर्यंता यांनी सदर वठकाणी र्ेट दऊेन सिळ पाहणी केली आह.े  

याबाबतचा प्रसताि वडझाईन सका ल सतरािर आह.े  अंदाजपत्रक ि वडझाईन या 

तांवत्रक बाबीची पतूाता करण ेसरुु आह.े  सन्माननीय सदसय श्री.र्ासकर जार्ि यांना 

मी सांग ूइवछितो की, मे, २०२२ अखरेपयांत या कामाचे टेंडर काढले जाईल.  अिाात, 

काम करण्यासाठी िेळ लागेलच त्यामळेु मी आता सांग ूशकत नाही की लगेच काम 

पणूा होईल.  परंत ु मे, २०२२ पयांत टेंडर काढले जाईल ह े मी या वनवमत्ताने सांग ू

इवछितो. 

-------- 

यानंतर श्री.र्मुाळे..... 
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जत (झज.साांिली) शहरातील रस्त्याचे काम झनकृष्ट िजाफचे केल्याबाबत 

 (४) * ३९८९६ श्री.झवक्रमझसांह सावांत (जत) : सन्माननीय सावफजझनक 

बाांधकाम (सावफजझनक उपक्रम विळून) मांत्री िढुील गोष्टींचा खलुासा कितील 

काय :-  

(१) जत (सज.साांगली) शहिातील मखु्य बाजाििेठेतनू जाणाऱ् या िस्त्याांची दिुवस्था 

झाली असनु प्रशासनाच्या दलुाक्षामळेु ह ेकाम ठेकेदािानेही अिणुाावस्थेत ठेवले असनू 

केलेले काम सनकृष्ट दजााचे असल्याचे माह ेजानेवािी, २०२२ मध्ये वा त्यादिम्यान 

सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अिणूा व सनष्ट्कृष्ट कामामळेु बाजाििेठेतनू जाणाऱ् या वाहनाांचे अिघात 

होण्याचे प्रमाण वाढले असनू र्व्यािािीही त्रस्त झाले आहते, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, शासनाने सदिह  िस्त्याच्या कामाचा दजाा तिासनू या िस्त्याचे काम 

किणाऱ्या ठेकेदािाांवि व या कामाकडे दलुाक्ष किणाऱ्या सांबांसधत दोर्ी 

असधकाऱ्याांवि कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) तसेच सदिील िस्त्याचे काम दजेदाि होण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही 

केली आह ेवा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री. अशोकराव चव्हाण : (१) गहुागि- सवजाििू िाष्ट्रीय महामागा क्र.१६६ 

ई विील जत शहिातील एक सक.मी. लाांबीमध्ये कॉसक्रट िस्ता व गटि ियंत िेसर्व्हांग 

ब्लॉकच्या बाजिूट्टीचे काम ऑगस्ट २०२१ मध्ये िणूा झाले असनू िस्ता वाहतकुीस 

ससुस्थतीत आह.े तसेच या सठकाणच्या २० मीटि  लाांबीतील गटिचे  काम  वगळता 

९८० मीटि लाांबीतील गटिचे काम िणूा झाले आह.े 

     सदिह  २० मीटि लाांबीमध्ये कबि होती, त्यामळेु या सठकाणच्या गटिचे काम 

प्रलांसबत िाहीले. ििांत ु सद्यसस्थतीत कबिचे असतक्रमण काढण्यात आले असनू 

प्रलांसबत गटिचे काम िोलीस सांिक्षण घेवनू हाती घेण्याचे सनयोजन आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

(४) प्रलांसबत २० मीटिचे बांसदस्त R.C.C. गटिचे काम िणूा किण्याच्या दृष्टीने कबिच े

असतक्रमण काढण्यात आले असनू िढुील काम िणूा किणसेाठी िोलीस 

बांदोबस्तासाठी िोलीस अधीक्षक, साांगली याांना कळसवण्यातआले आह.े 
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(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

ता.प्र.क्र.३९८९६... 

 श्री. सवक्रमससांह सावांत : अध्यक्ष महोदय, जत शहिामध्ये बऱ्यािैकी िस्त्याांची 

कामे झाली आहते.  िण ती कामे होत असताना ठेकेदािाने जी कामे केली ती सनकृष्ट 

दजााची आहते.  या प्रकिणी क्वॉसलटी कां रोल सवभागाकडून चौकशी करुन आिण 

त्यावि योग्य ती कायावाही किणाि आहात काय, हा माझा िसहला प्रश्न आह.े जत 

शहिातनू िाष्ट्रीय महामागा गेलेला आह े आसण त्या सठकाणी मोठ्या प्रमाणात 

असतक्रमणे वाढली आहते.  जत शहिातील िाष्ट्रीय महामागााचे काम अांसतम होत 

असताना तेथील आि.ओ.डब्ल्य.ू साधािणिण े३-४ वेळा बदलण्यात आला आह.े  

त्यामळेु या सठकाणी जी असतक्रमणे झाली आहते ते काढण्यात येतील काय ? 

 श्री. अशोक चर्व्हाण : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेला प्रश्न 

जत शहिातील कामासांदभाात आह.े  िाष्ट्रीय महामागा क्रमाांक १६६ हा जत शहिातनू 

जात आह.े  या कामासांदभाात माझ्याकडे जी अद्ययावत मासहती आह ेत्यानसुाि १ 

सक.मी.च्या िस्त्याचे रुां दीकिणाचे आसण कााँक्रीटीकिणाचे काम बऱ्यािैकी झाले आह.े  

यािैकी कााँक्रीटीकिणाच ेकाम ४८ सक.मी. िणूा झाले आह.े  लहान ६ िलुाांची काम े

िणूा झाली आहते.  स्लॅब आसण १२ सठकाणी कल्र्व्हटाची कामे िणूा झाली आहते.  

मोऱ्याांची ५३ सठकाणची कामे िणूा झाली आहते.  ३ सठकाणी काही प्रश्न आहते.  

त्यािैकी भसूांिादनाच्या प्रश्नामळेु काही काम सवलांसबत झाले आह.े  या भसूांिादनाची 

२ सठकाणी सनवाडा स्तिावि म्हणजे अवॉडा घोसर्त किण्याच्या स्तिावि प्रसक्रयेत आह.े  

सतसऱ्या प्रकिणात सांयकु्त मोजणी होणे सशल्लक आह.े  म्हणनू मला सन्माननीय 

सदस्याांना साांगावयाचे आह ेकी, भसूांिादनाची सांिणूा प्रसक्रया जनू २०२२ अखिे िणूा 

होऊन उवारित काम स्टेंबि २०२२ ियंत िणूा किण्याचा शासनाचा मानस आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी गावामध्ये काही सठकाणी असतक्रमण 

असल्यामळेु अडचणी असल्याचे सनदशानास आणले आह.े  हा महामागा शहिातनू 
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जात असल्यामळेु एका सठकाणी कबि आसण एका सठकाणी मांसदि मध्ये येत आह.े   

ता.प्र.क्र.३९८९६... 

श्री. अशोक चर्व्हाण... 

िण ही दोन्ही असतक्रमण ेकाढण्यात आली असनू उवारित जे काम या असतक्रमणामळेु 

अडलेले आह ेते िोलीस बांदोबस्तात िणूा किण्यात येईल.  काम सनकृष्ट असल्याची 

तक्राि माझ्याकडे आलेली नाही.  िण सन्माननीय सदस्याांनी मासहती सदली ति त्याची 

चौकशी चौकशी केली जाईल. 

 श्री. भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी हा प्रश्न 

साांगलीििुता मयाासदत जिी सवचािला असला तिी मी एवढ्याकरिता उभा आह ेकी, 

उत्तिामध्ये आिण गहुागि सवजाििू िाष्ट्रीय महामागा क्रमाांक १६६ असे म्हटले आह.े  

याचा अथा हा महामागा सवजाििूला सरुू होऊन तो गहुागिला सांितो आसण गहुागि हा 

माझा मतदाि सांघ आह.े  म्हणनू मांत्री महोदयाांना माझा प्रश्न असा आह ेकी, जेर्व्हा 

सचिळूण ते गहुागि असे जागेचे भसूांिादन झाले, िस्ता मांजिू झाला.  त्यावेळी सचिळूण 

ते गहुागि या िस्त्याला जोडणािा बायिास मांजिू होता.  त्याचे हस्ताांतिण इकडे 

किण्यात आले.  ििांत ुनांतिच्या काळात ते काही कािणास्तव िद्द झाले.  हा बायिास 

िणूािण ेखिाब झाला होता.  मध्यांतिी आम्ही सवांनी िाठििुावा केला आसण त्यासाठी 

आिण ५ कोटी रुियाांचा सनधी सदला.  तो िस्ता आता सटुसटुीत होईल त्याबद्दल मी 

आिल्याला धन्यवाद दतेो.  िण त्याचबिोबि हा मळू िस्ता १६६ महामागााला 

जोडलेला होता तो काढण्यात आला आह.े  तो िनु्हा जोडण्याचा प्रस्ताव आम्ही 

तयाि करुन शासनाकडे िाठसवला आह.े  त्याला सचिळूण शहिातील नागरिकाांसाठी 

वॉसकां ग रॅकसह त्याला मांजिुी दणे्याकरिता प्रशासकीय यांत्रणेने जवळ जवळ ते काम 

िणूा केले आह.े त्याला आिण लवकिात लवकि मांजिुी द्याल काय, आता 

आिल्याजवळ त्याचे उत्ति नसेल.  ििांत ुआिण तसे उत्ति आता दऊे शकला नाहीत 
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तिी आिण त्याचा िाठििुावा करुन तशा प्रकािचा हा बायिास िाष्ट्रीय महामागा १६६ 

ला िवूीप्रमाणे जोडून वॉसकां ग रॅकसह मांजिू किणाि आहात काय ?  

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. सांजय झशरसाट) : मांत्री महोदयाांनी सन्माननीय 

सदस्याांना आिल्या दालनात बोलावनू त्याांच्याशी चचाा करुन हा प्रश्न मागी लावावा. 

श्री. अशोक चर्व्हाण : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांना मी साांग ूइसच्ितो 

की, हा िणूािणे वेगळा प्रश्न आह.े  या सठकाणी सवाच गोष्टींची मासहती असणे अिेसक्षत 

नाही.  ही मासहती मी घेऊन आसण सन्माननीय सदस्याांना माझ्या कायाालयामध्ये 

बोलावनू घेऊन हा प्रश्न मागी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 
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मुांबईतील नवीन बाांधकाम केलेल्या इमारतीचे सवफ िेय कर  

झवकासकाकडून वसलू करण्याबाबत 

  

(५) *  ३९६४५ श्री.सुझनल प्रभू (झिांडोशी) : सन्माननीय निर झवकास मांत्री िढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) मुांबईतील लोअि ििळ येथील फ्लोिेन्स टॉवि, ििळ भोईवाडा जेिबाई वाडीया 

येथील मातोश्री सांस्थेसहीत सहा इमाितींच्या गहृसनमााण सांस्थाांना मालमत्ता कि, 

िाणीिट्टी, सवद्यतु दयेक व इति दये कि भिण्याबाबत मुांबई महानगििासलकेच्या कि 

सनधाािण व सांकलन सवभागाने नोटीस िाठसवली आह.े  तथासि, बाांधकाम प्रकल्िाच्या 

कामात कोट्यवधी रुियाांची थकसवलेली दयेके वसलू किण्याबाबत सांबांसधत 

सवकासकास नोटीस न िाठसवता सोसायट्याांना नोटीस िाठसवण्यात आल्याची बाब 

माह ेजानेवािी, २०२२ मध्ये वा त्यादिम्यान सनदशानास आली आह,ेह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यासांदभाात मा.सवोच्च न्यायालयाने िाटा ओसी असलेल्या ििांत,ु 

अांसतम ओसी प्राप्त नसलेल्या नवीन इमाितीतील ग्राहक तथा िसहवाशयाांना िाणीिट्टी, 

मालमत्ता कि तसेच मलसन:सािण कि आसद असतरिक्त कि खचााचा िितावा 

सवकासकाने िसहवाशयाांना किणे आवशयक असल्याचा महत्विणूा आदशे सदनाांक १२ 

जानेवािी, २०२२ िोजी सदला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मुांबई शहि व उिनगिात नवीन इमाितींचे बाांधकाम करुन िाटा 

ओसीच्या ताबा सदलेल्या ििांत,ु अांसतम ओसी (Final OC) प्राप्त नसलेल्या 

इमाितींची सांख्या सकती आह ेतसेच इमाितींचा एकूण महािासलकेला दये असलेला 

सकती कि थकीत असल्याचे सनदशानास आले आह,े 

(४) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुाि उक्त थकीत कि नवीन 

इमाितींच्या गहृसनमााण सांस्थेकडून न घेता सवकासकाकडून वसलू किण्याच्या दृष्टीने 

शासन तथा महािासलकेतफे कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

  श्री.एकनाथ सशांद े: (१) लोअि ििेल येथील फ्लोिेन्स टॉवि व ििेल भोईवाडा 

जेिबाई वासडया मातोश्री सांस्था प्रकिणी सवकासकाांनी अांशत: भोगवटा प्रमाणित्र प्राप्त 

होईियंतचा इमाितीच्या बाांधकामाखालील जसमनीचा माह ेमाचा, २०२२ ियंतचा 

सांिणूा मालमत्ता कि बहृन्मुांबई महानगििासलकेस असधदासनत केलेला आह.े  
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ता.प्र.क्र.३९६४५... 

श्री.एकनाथ सशांद.े.. 

      बहृन्मुांबई महानगििासलकेने बाांधकामाखालील जसमनीचा मालमत्ता कि 

वसलुीकरिता इमाितींमधील िसहवाशाांकडे मागणी नोटीसा िाठसवलेल्या नाहीत. 

(२) सदनाांक १२.०१.२०२२ िोजी मा. सवोच्च न्यायालयाने त्याांच्या सांकेतस्थळावि 

असा कोणताही आदशे िारित केल्याचे सदसनू येत नाही अस े बहृन्मुांबई 

महानगििासलकेने कळसवले आह.े  

(३) सदनाांक १५.०५.२०१५ िासनू मुांबई शहि व उिनगिात अांशत: भोगवटा 

प्रमाणित्र सदलेल्या ििांत ुिणूा भोगवटा प्रमाणित्र दणे्यात न आलेल्या इमाितींची सांख्या 

७२८ इतकी आह.े 

        सदि ७२८ इमाितींिैकी २८१ इमाितींचा सवकासकाकडून बहृन्मुांबई 

महानगििासलकेस दये असलेला रु.१०१८.१५ कोटी इतका मालमत्ता कि थकीत 

आह.े 

(४) व (५) उक्त थकीत कि सवकासकाकडून वसलू किण्याकरिता मुांबई 

महानगििासलका असधसनयम १८८८ च्या कलम २०२ ते २०६ नसुाि खालीलप्रमाण े

कायावाही किण्यात येत/आली आह:े-  

•  मुांबई महानगििासलका असधसनयम, १८८८ च्या कलम २०३ अन्वये,  २६ 

मालमत्ताांवि जप्ती व अटकावणीची कािवाई िणूा किण्यात आली असनू सदि 

प्रकिणी रु.१६.५० कोटी िक्कम वसलू किावयाची आह.े 

•  मा. उच्च न्यायालयाच्या रिट यासचका क्रमाांक २५९२/२०१३ मधील अांतरिम 

आदशेानसुाि असधदानीत िक्कमेििात उवारित रु.६७८.१७ कोटी इतक्या थकीत 

िकमेच्या १२२ प्रकिणाांमध्ये मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुाि िढुील 

कायावाही किण्यात येणाि आह.े  

•  मुांबई महानगििासलका असधसनयम, १८८८ च्या कलम १६२ अन्वय,े तक्राि दाखल 

केलेल्या व कलम १६५ अन्वय ेसनुावणी प्रसक्रया सरुु असलेल्या २६ प्रकिणाांमध्ये 

रु.१४८.९३ कोटी िक्कम वसलू किावयाची आह.े सदि प्रकिणी महानगििासलकेच्या 

अन्वेर्ण असधकाऱ्याांच्या सनुावणीअांती किदासयत्व सनसित झाल्यानांति कि 

वसलुीची कायावाही किण्यात येणाि आह.े  
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•  मुांबई महानगििासलका असधसनयम, १८८८ च्या कलम २०२ अन्वय ेदांड आकािणी 

केलेल्या ७६ प्रकिणाांमध्ये रु.१३०.४६ कोटी िक्कम वसलू किावयाची आह.े 

ता.प्र.क्र.३९६४५... 

श्री.एकनाथ सशांद.े.. 

 

•  िितार्व्याच्या समायोजनाच्या ७ प्रकिणाांमध्ये रु.१०.९४ कोटी िक्कम समायोसजत 

किावयाची आह.े 

•  नवीन किसनधाािण व िनुका िसनधाािणामळेु सधुारित झालेल्या रु. ३३.१५ कोटी 

िकमेच्या २४ प्रकिणाांमध्ये मालमत्ता दयेकाांचे दये सदनाांक उलटून जाईियंत असधदान 

न केल्यास, दये सदनाांकानांति वसलुीची कायावाही किण्यात येणाि आह.े   

 श्री. सनुील प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, लोअि ििळ येथील फ्लोिेन्स टॉवि, ििळ 

भोईवाडा जेिबाई वाडीया येथील मातोश्री सांस्थेसहीत सहा इमाितींच्या सांदभाात जो 

प्रश्न सवचािला होता त्यासांबांधी अांशत: भोगवटा प्रमाणित्र प्राप्त झालेल्या लोकाांना 

आसण त्या र्व्यसतरिक्त जे िसहवाशी वि िहायला गलेेत त्याांना मालमत्ता कि भिण्याची 

खऱ्या अथााने सवकासकाची जबाबदािी आह.े  ििांत ुतेथील िसहवाशाांवि हा मालमत्ता 

कि लावला गलेा अशा प्रकािची बातमी वतृ्तित्रात आली होती आसण त्या आधािे 

मी हा प्रश्न सवचािला होता.   

 अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी अशा प्रकािचा टॅक्स िसहवाशाांवि लावण्यात 

आला नाही अशा प्रकािचे उत्ति सदले आह.े  ििांत ु या प्रश्नाचे उत्ति दतेाना मांत्री 

महोदयाांनी असे साांसगतले आह ेकी, आजियंत अशा प्रकािच्या ७२८ इमािती अशा 

आहते की सवकासकाकडून मुांबई महािासलकेची जवळिास १११८.१५ कोटी इतकी 

मालमत्ता किाची िक्कम येणे थकीत आह.े ही थकीत िक्कम वसलू किण े

महािासलकेची जबाबदािी आह.े िांित ुहा प्रश्न सवचािण्यामागे मळू गाभा असा आह े

की, मुांबई शहिामध्ये अनेक इमाितींचा सवकास होत असतो.  सांबांसधत सवकासक 

इमाित बाांधल्यानांति िाटा भोगवटा प्रमाणित्र घेतो आसण िाटा ओ.सी. का सदली जात े

ति मुांबई महािासलकेच्या सवकास सनयांत्रण सनयमावलीनसुाि जि एखाद ेसेटबॅक िासहले 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q - 68 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 11:30 

 

 

असेल सकां वा त्या इमाितीच्या बाजनेू जाणािा एखादा नाला असेल तो िणूा 

किण्यासाठी तात्ििुती ती बाब बाजलूा ठेऊन त्या सवकासकाला िाटा ओ.सी. ८ र्व्या  

ता.प्र.क्र.३९६४५... 

श्री.एकनाथ सशांद.े.. 

सकां वा १० र्व्या माळ्याियंत सदली जाते.  ििांत ु त्याच्या विील बाांधकाम सांबांसधत 

सवकासाकडून त्याच िध्दतीने केले जाते आसण ८ र्व्या मजल्याचा आधाि घेऊन ९ 

वा, १०, ११ वा, १२ आसण १३ माळ्यावि ज्या लोकाांनी घिे सवकत घेतली असतात 

त्या सठकाणी आवशयकतेनसुाि िसहवाशी िहायला जातात. त्या सठकाणी िहायला 

गेल्यानांति ८ र्व्या माळ्याियंत जे कोणी सनवासी भोगवटादाि असतील त्याांनी तो 

मालमत्ता कि भिावयाचा असतो असा मुांबई महािासलकेचा सनयम आह.े  ििांत ु९ 

र्व्या, १० र्व्या माळ्यावि जे लोक िहायला गलेे आहते त्याांचा असेसमेंट टॅक्स सकां वा 

बाांधकामाचा कि तेथे असणाऱ्या सवकासकाने भिला िासहजे, असा सनयम आह.े  ििांत ु

सिसकट अशा िध्दतीने ज्या ज्या इमाितींमध्ये िाटा ओ.सी. सदली आह ेआसण विच्या 

मजल्यावि लोक िहायला गलेे आहते सकां वा बाांधकाम सरुू असताना तो असेसमेंट 

कि लावला जातो तो सिसकट तेथे िाहणाऱ्या नागरिकाांवि लादला जातो.  यासाठी 

एक कायदा होणे गिजेचे आह.े  यासांबांधी सन १८८८ च्या कायद्यामध्ये बदल करुन 

तेथे िाहणाऱ्या िसहवाशाांना जो कि लावला जातो तो सवकासकाने भिला िासहजे 

यासाठी सक्तीचा कायदा किणे गिजेचे आह.े या दृष्टीने मांत्री महोदयाांनी या सभागहृाला 

सांबोसधत किावे, असे माझे मत आह.े 

श्री. एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सनुील प्रभ ूयाांनी 

फ्लोिेन्स टॉविमधील मालमत्ता किासांबांधी  िसहवाशाांना नोटीस िाठसवल्याबद्दल प्रश्न 

उिसस्थत केला आह.े 

अध्यक्ष महोदय, या टॉविच्या बाबतीत सवकासकाने अांशत: भोगवटा 

प्रमाणित्र प्राप्त होईियंत इमाितीच्या बाांधकामासांबांधीचा जो जसमनीचा कि आह ेतो 

माचा २०२२ ियंतचा सांिणूा मालमत्ता कि मुांबई महािासलकेला भिलेला आह.े  तसेच 
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मुांबई महािासलकेने बाांधकामाखालील जसमनीचा मालमत्ता कि वसलुीकरिता 

िसहवाशाांकडे नोटीसा िाठसवलेल्या नाहीत.  तसेच सन्माननीय सदस्याांनी िाटा  

 

ता.प्र.क्र.३९६४५... 

श्री.एकनाथ सशांद.े.. 

 

ओ.सी.चा मदु्दा उिसस्थत केला आह.े  जेर्व्हा बाांधकाम सरुू असत े तोियंत हा 

मालमत्ता कि सांबांसधत सवकासकाने भिायचा असतो.  ििांत ु िाटा ओ.सी. 

समळाल्यानांति तेथे असलेल्या िसहवाशाांना थेट मालमत्ता किाच्या नोटीसा मुांबई 

महािासलकेकडून जातात. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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ता.प्र.क्र.३९६४५.... 

श्री. एकनाथ वशंद.े... 

त्यांछयाकडून तो र्रणा करुन घेतला जातो. ििांत ु िाटा ओसीिेक्षा जास्त जे मजले 

बाांधलेले आहते त् यामध्ये मुांबई महानगििासलकेकडून िाणी कि आसण ससविेज कि 

आकािला जातो. िाटा ओसी समळियंतचा इमाितीतील मालमत्ता कि सवकासकाने 

भिायचा आह,े असा दसुिा मदु्दा सन्माननीय सदस्याांनी उिसस्थत केला आह े ति 

याबाबत मी त्याांना साांग ूइसच्ितो की, हा कि भिलेला आह.े  िसहवाशी इमाितीमध्य े

िाहायला आल्यानांतिचा  मालमत्ता कि  भोगवटाधािकाांनी म्हणजे तेथील 

िसहवाशयाांनी भिायचा आह.े अशा प्रकािच्या नोटीस मुांबई महािासलकेने िाठवलेल्या 

आहते.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी असा मदु्दा माांडला की, ७२८ 

इमाितींिैकी ज्याांना अांसतम ओसी प्राप्त नाहीत  त्याांच्या िैशाचा भिणा सवकासकाने 

केला िासहजे, या प्रकािचा काही कायदा किता येईल काय ? मुांबई महािासलका 

हद्दीमधील अशा प्रकािच्या इमाितींसाठी धोिणात्मक सनणाय घ्यावा लागले आसण या 

इमाितींची सांख्या जास्तीची अस ूशकते. मग अशा प्रकािे ओसी नसल्यामळेु त्याांना 

िाण्याची सबले दु् िट तसेच िाणी कि आसण ससर्व्हिेज कि दखेील भिावा लागतात. 

त्यामळेु हा भदुडं आह.े काही सठकाणी सवकासक इमािती बाांधनू आसण सवकूनही गलेे 

आहते. आता त्या सठकाणी फक्त सोसायटी आसण िसहवाशी िासहलेले आहते अशा 

िरिसस्थतीत ओसी नसल्यामळेु त्याांना खिेदी सवक्री किता येत नाही. त्याांना 

िनुसवाकासाची अडचण येते तसेच बाँक कजााची दखेील अडचण येते.  या सवा बाबी 

या सवर्यामध्ये समोि येत आहते. त्यामळेु याबाबत आिल्याला काही धोिणात्मक 

सनणाय किता येऊ शकतो काय ? काही सठकाणी ओसी आसण िैसे भिायचे असतात 

ििांत ु सवकासक िढेु येत नाहीत.  मग अशा िरिसस्थतीत सवकासक इमाित बाांधनू 

घेतल् यानांति ििांत ु सतथे मध्यमवगीय िसहवाशी िाहत आहते. त्यासाठी आिल्याला 

काही ॲसमनेस्टी योजना लाग ूकिता येईल काय ? 
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ता.प्र.क्र.३९६४५.... 

श्री. एकनाथ वशंद.े... 

अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न स्कोिच्या बाहिेचा अस ूशकतो. तिी दखेील या सवा 

सकती इमािती आहते, याचे सध्याचे स्टेटस काय आह,े सतथे िाहणाऱ्या िसहवाशयाांच्या 

डोक्याविील टाांगती तलवाि दिू किता येते काय, यााबबत आिण नक्की सवचाि करु.  

ॲड. आसशर् शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांनी र्व्यािक उत्ति 

दणे्याचा प्रयत्न केला आह ेआसण ते या सवा सवर्याला न्याय दणे्याचा प्रयत्न किीत 

आहते त्याबद्दल मी त्याांचे आभाि मानतो. ििांत ुसस्थती अशी आह ेकी, मुांबई सकां वा 

ठाणे येथे िाहणाऱ्या मध्यमवगी ांयाांचा वाली कोणीच नाही. मी कोणाच्या सविोधात 

बोलत नाही. झोिडिट्टीमध्ये जो र्व्यक्ती िाहतो त्याचा प्रॉिटी टॅक्सशी काही सांबांधच 

नाही. गावठाण कोळीवाडयामध्ये ते मोफत किण्यासाठी आता आिण मागणी किीत 

आहोत. ५०० फुटाच्या जागेसाठी आिण कि माफ केला आह.े ििांत ुज्याचा स्वत:चा 

काहीच गनु्हा नाही अशा मुांबईकिाांची इमाित िनुसवाकससत झाली सकां वा िनुबांधणी 

झाली. तेर्व्हा त्याने सबचाऱ्याने स्वत:चे हाडा ॲन्ड मनी सतथे फ्लॅट घेण्यासाठी सदले. 

सवकासकाने ओसी घेण्यािवूी काय काय किायला हव े? िेिा कायदा ति नांति आला 

आह.े ििांत ुया सवा बाबी िेिा कायदा येण्यािवूीच्या आहते. त्यामळेु सवकासकाने ज्या 

ज्या बाबी िणूा किायच्या आहते त्याचा उल्लेख सन्माननीय सदस्य श्री. ससुनल प्रभ ू

याांनी केला आह.े नाला, िोड, स्रक्चि सकां वा  इति काही बाबी किायच्या असतील 

त्या सवकासकाने केल्या नाहीत ति त्याने िाटा ओसी घेतली. अांतरिम िाटा ओसी घेऊन 

त्याने िझेशन सदले. त्यानांति िसहवाशी सतथे िाहायला गेले. आता ते विच्या मजल्यावि 

िाहणाऱ्याांचा काहीही गनु्हा नाही. त्याांनी िैसे भरून फ्लॅट घेतलेले आहते. सवकासक 

आता िळून गेलेला आह.े काही केसेसमध्ये १० ते १५ वर्ा झाली तिी तो सवकासक 

सािडत नाही.ओसी घेण्यासाठी लागणािा खचा आसण काम दु् िट ते चौिट आह े

त्यामळेु ते ििवडू शकत नाही. मुांबई महानगििासलकेच्या कायदा असा आह ेकी, 

आसका टेक्ट बदलायचा असेल ति ओरिजनल आसका टेक्टची एनओसी लागते. आता 

तो सवकासक गेला आह ेति त्याचा आसका टेक्ट कोण िकडणाि आह े?त्याची फीस  
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ता.प्र.क्र.३९६४५.... 

ॲड. आसशर् शलेाि.... 

सदु्धा सवकासकाने सदली नसेल ति तो एनओसी दते नाही. त्यामळेु तो इथेही माि खातो 

आसण सतकडेही माि खातो त्यामळेु तो अडकला आह.े  आता तो िसहवाशी स्वत:च े

घि असल्यामळेु सतथे बसला ति त्याला िाणी आसण ससर्व्हिेजचे कि दु् िट भिाव े

लागत आहते. आम्ही दखेील भकु्तभोगी आहोत. त्यामळेु ॲसमनेस्टी योजना म्हणत 

आहात ति सन्माननीय सदस्य श्री. ससुनल प्रभ ूयाांनी माांडल्याि्िमाणे माझा प्रश्न सिळ 

आह े की,  आिल्याला एक योजना किावी लागेल आसण गिज असेल ति 

कायद्यामध्ये बदल किावा लागेल. शेवटी ह े िाज्य लोककल्याणकािी आह.े तो 

िसहवाशी सवकत घेणािा माणसू आह ेतो काही अनासधकृत नाही. तो िैसे दऊेन किाि 

करुन त्या घिात बसलेला आह.े  त्यामळेु िाटा ओसी घेतल्यानांति असलेल्या 

मजल्याविील नागरिकाांना ओसी समळण्यासाठी, त्याची प्रसकया सहज किण्यासाठी 

िाणी कि, ससविेज कि ह े कमी किण्यासाठी आिण प्रयत्न किावे. तसेच काही 

सठकाणी सोसायट्यामध्ये वादअसतात ति अशा वेळेला महािासलकेची योजना आह े

की, प्रत्येक फ्लॅटधािकाांचे इांसडसर्व्हज्यलु टॅक्सेशन दखेील किता येते. ििांत ुओसी 

नसल्यामळेु महािासलका या केसमध्ये तसे किीत नाही आसण प्रलांसबतआह.े त्यामळेु 

एखाद्या नागरिकाला स्वत:चा कि इांसडसर्व्हज्यलु भिायचा असेल ति त्याची 

धोिणाप्रमाणे सोयी-ससुवधा किण्यासाठी तसेच या तीनही बाबी किण्यासाठी नवीन 

िॉसलसी धोिण आसण आवशयकता असेल ति कायद्यातील बदल किणाि काय ? 

श्री. एकनाथ वशंद े: अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर् शेलािी 

याांनी जो मदु्दा उिसस्थत केला आह े त्याबाबत मी साांग ू इसच्ितो की, मी मघाशी 

म्हटल्याप्रमाणे अशी खिू प्रकिणे अस ूशकतील. हा धोिणात्मक सनणाय आिल्याला 

घ्यावा लागेल. मुांबई महानगििालीका कायद्याच्या कलम १४६ अनसुाि अशा 

इमाितीमध्ये िाहणािे हजािो िसहवाशी ओसी िासनू वांसचत असतील आसण कां ्लायन्स 

किण्यासाठी सप्रसमयम िैसे भिण्यासाठी सवकासक समोि येत नसतील ति अशा 

िरिसस्थतीमध्ये सनणाय घेऊन ते िसहवाशयाांना ििवडणािे असले िासहजे. कािण आिण  
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ता.प्र.क्र.३९६४५.... 

श्री. एकनाथ वशंद.े... 

जि सप्रसमयमप्रमाणे सनणाय घेतला ति ते िैसे भरुच शकणाि नाहीत. त्यामळेु 

आिल्याला याबाबतीत िॉसलसी किावी लागेल. शासन तसचे नगिसवकास सवभाग 

याबाबत सकािात्मक आह.े आिल्याला माहीत आह ेकी, मुांबई व उवारित महािाष्ट्र 

िाज्याच्या सांदभाात लोकाांना सोयीचे ठिले िासहजे असे अनेक सनणाय आिण 

नगिसवकास सवभागाच्या माध्यमातनू घेतलेले आहते. त्यामळेु सन् माननीय सदस्याांनी 

माांडलेला मदु्दा अगदी योग्य आह.े  यामध्ये आिण लोकाांना मोठया प्रमाणावि रिसलफ 

दऊे शकतो. या सवर्यासाठी आिण एक ससमती गठीत करु आसण त्याबाबत काय 

िॉसलसी किता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करु. तसेच सोसायटीतील िसहवाशयाांना 

ते कां ्लायन्स किणे आसण सप्रसमयम भिणे ििवडले िासहजे. असा र्व्यािक सवचाि करुन 

आिण त्याबाबत सनणाय घेऊ.  

श्री. सदा सिवणकि : अध्यक्ष महोदय, या सोसायटीमधील सवकासकाांनी 

दांडािोटी सकती िक्कम भिली हा माझा िसहला प्रश्न आह.े माझा दसुिा प्रश्न असा आह े

की, िाटा ओसी घऊेन एखादा सवकासक िसहवाशयाांना त्या इमाितीमध्ये िाहण्यासाठी 

मजबिू कितो त्यावेळेला त्या इमाितीतील सवा भाडेकरुां ना साधािणत: मालमत्ता कि, 

मलसनस्सािण कि सकां वा इति सवाच कि जवळिास दु् िट भिावे लागतात. हा भदुडं 

सवासामान्य भाडेकरुवि जातो आसण तो सवकासक िळून जाऊन दसुिे कुठेतिी इमाित 

बाांधतो. माझा प्रश्न असाआह ेकी, िाटा ओसी दऊेन इमाितीमध्ये िाहायला गेलेल्या 

भाडेकरुां ना अांसतम ओसी दतेाना ती दणे्याची जबाबदािी ही त्याच सवकासकाची आह े

ह ेग्राय माननू ती ओसी सदल्यासशवाय दसुऱ्या इमाितीच्या प्रकल्िाला ििवानगी सदली 

जाणाि नाही, अशा प्रकािचा जाचक सकां वा सवकासकाांवि बांधनकािक असणािा 

कायदा आिण किणाि काय ? 

यानांति श्रीमती किांदीकि..... 
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श्री. सदा सिवणकि ... 

सन १८८८ च्या कायद्यान्वये केलेल्या सनयम ३३ ( १०), ३३(७), ३३ (१२), ३३ 

(९), ३३ (१५) या िनुसवाकासाच्या योजना आहते. या योजनाांमध्ये आवशयक तितदुी 

शासन किणाि काय ? 

 श्री. एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री. सदा सिवणकि 

याांनी या सठकाणी मदु्दा उिसस्थत केलेला आह.े एखादा सवकासक इमाित बाांधतो व 

नांति िाटा ओसी घेतो.  नांति तेथे िसहवासी घि खिेदी कितात. िाटा ओसी च्या वि जो 

भाग आह,े तेथे अनेक जण िाहतात. यामळेु त्याांना मालमत्ता कि, िाण्याचे सबल, 

िाण्याचा कि, िाण्याचे चाजेस दु् िटीने भिाव ेलागतात. या सांबांधी  सवकासकाला 

दसुिीकडे इमाित बाांधताांना ििवानगी दऊे नये, अशा सचूना केलेल्या आहते.   

आिल्याला कायदशेीि बाबी तिासार्व्या लागतील. आिले म्हणणे योग्य आह.े मुांबई 

महािासलका सन १८८८ कायद्यामधील  कायदशेीि बाबी तिासनू सनणाय घेता येईल.  

 श्री असमन िटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय मांत्री महोदय श्री एकनाथ 

सशांद ेजी को धन्यवाद दतेा ह ां.  मुांबई में सजन इमाितों को िाटा ओ.सी. समली ह,ै उसके 

सलए एक ससमसत बनाकि, उन सोसायटी में िहने वाले लोगों को न्याय दनेे के बािे में 

एक बहुत ही बेहतिीन फैसला सलया गया. उसके सलए हम सभी सवधायक स्वागत 

कित ेह.ै  इसमें दो मदु्द ेह.ै एक मदु्दा ऐसा ह ैसक जो सलगली िाटा ओ.सी. लेकि जो 

इमािते बनायी गई ह,ै उसके बािे में सनणाय ह.ै  मिेा स्िेसससफक प्रश्न यह ह ैसक ऐसी कई 

इमािते ह,ै सवशेर्कि मुांबई में "बी" औि "सी" वॉडा में सबना ििसमशन, सबना ओ.सी. 

औि सबना सी.सी. के इमािते बनी हुई ह.ै उस िि िोक लगाने के सलए मैं स्िेसससफक 

प्रश्न ििूना चाहता ह ां सक "बी" औि "सी" वॉडा में जो इल्लीगल कन्स्रक्शन का काम 

चलता ह ैउस िि िोक लगाने के सलए नगि सवकास सवभाग क्या कदम उठाएगा ? 
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ता.प्र.क्र. ३९६४५.... 

 श्री. एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री असमन िटेल याांनी 

दोन वॉडा सांबांधी मदु्दा उिसस्थत केला असनू जी प्रकिणे असतील ती तिासनू घेऊ. 

श्री असमन िटेल : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मांत्री महोदय, आि कह िह ेह ै

सक जो ििुानी इमािते बन गई ह,ै उस िि इन्क्वॉयिी किेंगे. उस िि इन्क्वॉयिी किेंगे वह 

एक अलग इशय ूह.ै लेसकन जो नया कन्स्रक्शन आज चाल ूह,ै जो एक माले की 

इमाित १० माले की सबना ििसमशन के बन िही ह,ै उस िि िोक लगाने के सलए तिुांत 

क्या कािावाई होगी?  

 श्री. एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय,  ज्या जनु्या इमािती आहते, तथेे ३३ (६), 

३३(९) ३३ (१०) नसुाि वाढीव एफएसआय सदला असनू िनुसवाकासाच्या योजना  

सो्या केल्या आहते. जेथे अशा प्रकािे नवीन बाांधकाम होत आह,े ते असजबात होता 

कामा नये. या  सांबांधी कठोि कािवाई झाली िासहजे. एक मजल्याच्या इमाितीवि ४-

५ मजले बाांधल्यानांति त्या इमािती िडतात. अशा प्रकािे जि १०-१० मजले बाांधले 

असतील ति या सांबांधी आिण मला एक अजा द्यावा. या बाबत कािवाई किण्यास 

साांगण्यात येईल. या सांबांधी कािवाई केली जाईल.   

 श्री.योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय सकािात्मक उत्ति दते असनू 

याबाबत ससमती तयाि केली जाणाि आह.े हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ससमतीची 

आवशयकता आह.े या ससमतीमध्ये अध्यक्ष गलॅिीमध्ये बसलेल्या असधकाऱ्याांचा 

समावेश असणाि काय ?  हा प्रश्न सोडवण्याकरिता गहृ सनमााण सवभाग, नगिसवकास, 

सवत्त सवभाग व महसलू सवभाग या ४ सवभागाांची आवशयकता आह.े मुांबईतील सवा 

िक्षीय आमदािाांना घऊेन एक मसहन्यात ससमतीची स्थािना किणाि काय ?  या करिता  

टम्सा ऑफ िेफिन्स तयाि केले जाणाि काय ? 

श्री.एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. योगेश सागि याांनी 

सवचािलेला प्रश्न हा मोठा धोिणात्मक सनणाय आह.े धोिण तयाि झाल्यानांति त्याचा 

उियोग िसहवाशाांना झाला िासहजे. या करिताआवशयकता असल्यास कायद्यामध्ये  
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ता.प्र.क्र. ३९६४५.... 

श्री.एकनाथ सशांद.े..... 

दरुुस्ती किावी लागेल. या सांबांधी नगि सवकास, गहृ सनमााण, सवत्त सवभाग व 

सांबांसधत जे काही सवभाग आहते.... तसेच सवा िक्षीय आमदाि आहते. मुांबईचा हा 

सवर्य महत्त्वाचा आह.े या बाबत सवचाि केला जाईल. ससमती एका मसहन्यात तयाि 

केली जाईल.  

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय,  िाटा ओसी, ओसी न समळालेल्या 

इमाितींचा हा  प्रश्न आह.े मुांबईत  ओसी न समळालेल्या समुािे २१ हजाि इमािती 

आहते. त्याांना िाणी ििुवठा मानवतावादी तत्त्वावि, अन्य लोकाांिेक्षा असधक दिाने 

केला जातो. तसेच त्याांना वाढीव िाणीििुवठा दखेील केला जात नाही. ओसी न 

समळाल्यामळेु तेथील सोसायटीमध्ये िाहणाऱ्या लोकाांचा कोणताही दोर् नसतो. 

यामळेु ज्या इमाितींना ओसी नाही, त्याांना िाणीििुवठा सनयसमत दिाने किण्याचे 

आदशे आिण दणेाि काय, तसेच वाढीव िाणीििुवठा म्हणजे ६ इांचाची िाईिलाईन 

९ इांच किणे, ९ इांचाची िाईिलाईन १२ इांच किणे ह ेताांसत्रकदृष्टया शक्य असते. मात्र 

ओसी नाही म्हणनू  ते केले जात नाही. दोन्ही प्रकािचे आदशे माननीय मांत्री महोदय 

मुांबई महािासलकेला दणेाि काय ?  

श्री. एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. अतलु 

भातखळकि याांनी मदु्दा माांडला आह.े ओसी घणेे ह ेबांधनकािक आह.े ओसी िेक्षा 

जास्तीचे बाांधकाम झाले आह,े तथेे  िसहवासी िाहत आहते. ही वस्तसुस्थती आह ेकी, 

वॉटि चाजेस,वॉटि टॅक्सेस, ससर्व्हिेज चाजेस व टॅक्सेस त्याांना  द्यावे लागतात, ह े

कायद्यामध्येच आह.े यामळेु आिल्याला कायद्यामध्येच बदल किावा लागेल, 

सधुािणा किावी लागले. सवाात महत्त्वाचा मळू प्रश्न ओसी न समळालेल्या इमािती 

बाबत आह.े त्याला आिण हात घातला िासहज.े हा सवर्य असतशय सजर्व्हाळ्याचा 

आह.े मुांबई महािासलकेत अशा हजािो इमािती असतील, येथे हजािो िसहवासी िाहत 

आहते. मळू प्रश्नाबाबत सनणाय घेतला ति सवा लहान –लहान प्रश्न आिोआि सटुतील. 

या बाबत आिण लवकि सनणाय घेऊ.  
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ता.प्र.क्र. ३९६४५.... 

श्री. अजय चौधिी : अध्यक्ष महोदय,  हा प्रश्न माझ्या मतदािसांघातील आह.े 

मातोश्री डेर्व्हलििने २२ मजल्याच्या ६ इमािती बाांधल्या आहते. मांत्री महोदयाांनी या 

बाबत उत्ति सदले आह ेकी, जसमनीचा असेसमेंट टॅक्स भिलेला आह.े ही वस्तसुस्थती 

आह.े हा कि २०२२ ियंत भिलेला आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सनुील प्रभ ूयाांनी  

मळू मदु्दा उिसस्थत केला आह.े मात्र या इमाितांचा वॉटि टॅक्स भिलेला नाही. वीज 

ििुवठ्याचे िैसे भिलेले नाहीत. बेस्टने ६ इमाितीचे वीज कनेक्शन कािण्याचे तसचे 

महािासलकेने  वॉटि कनेक्शन तोडण्याचे आदशे काढले होते. महािासलकेने सवा िैस े

भिले आह,े असा उल्लेख केलेला आह.े सवकासकाने वीज चाजेस, वॉटि चाजेस  

भिलेले नाहीत. ही त्याांची जबाबदािी आह.े  ६ इमाितींचा कॉिास फां ड सदला गेलेला 

नाही. या सांबांधी सवकासकावि बांधन घातले जाणाि काय ? ह ेसवा िैसे भिण्यास प्रवतृ्त 

किण्याकरिता सनणाय घेतला जाणाि काय ? 

श्री.  एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, ओसी समळेियंत जे िैसे भिायचे आहते 

ते सवकासकाने भिायच ेआहते. सन्माननीय सदस्य श्री. अजय चौधिी याांनी मदु्दा 

उिसस्थत केला आह.े िाटा ओसी घेतल्यानांति  िसहवासी िाहतात. या सांबांधी 

बीमएमसीच्या कायद्यातील आटीकल १४६ मध्ये असे नमदू केले आह े की, 

"Property taxes shall be leviable primarily from the actual occupier 

to pay..". िाहायला आल्यानांति ते िैसे त्याांनी भिायचे आहते. आिल्याला प्रत्येक 

प्रकिण तिासावे लागेल. िाहायला आल्यानांति सकां वा िाहायला येण्याआधी दये िैशा 

बाबत ग्राहकाची जबाबदािी नसेल तिी दखेील त्याांना ते भिावे लागत असतील ति 

अशी प्रकिणे आिल्याला तिासावी लागतील. त्या नसुाि या बाबत सनणाय घ्यावा 

लागेल. जेणेकरुन िसहवाशाांवि कोणताही अन्याय होणाि नाही.  

श्री. सनुील प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय,  धोिण तयाि किण्यासाठी ससमती स्थािन 

केली जाणाि आह.े यासाठी सवसशष्ठ कालावधी असावा. आिण घोर्णा केल्यानांति 

ससमतीने कालमयाादमेध्ये तत्काळ अहवाल द्यावा. मुांबईकिाांना अनेक गोष्टी सहन 
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किार्व्या लागत आहते.  म्हणनू हा अहवाल  कालमयाादते दणे्यात यावा. या बाबत 

मांत्री महोदय काय कायावाही किणाि आहते ? 

ता.प्र.क्र. ३९६४५.... 

श्री.  एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सनुील प्रभ ूयाांनी 

हा प्रश्न माांडला असनू तो असतशय महत्त्वाचा आह.े सदनाने आिली मते माांडली 

आहते. यावि एक मसहन्याच्या आत ससमती गठीत केली जाईल असा सनणाय घेतलेला 

आह.े 

ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री. सांजय झशरसाट ) :  आता प्रश्नोत्तिाचा तास 

सांिलेला आह.े  

    ------- 

       यानांति श्रीमती सगिि...   
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    पृ.शी./ मु.शी. : स्थगन प्रस्तावाच्या सचूना  

  ताझलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय शिरसाट) : सन्माननीय सदस्य 

ॲड.आसशर् शलेाि याांनी "िाज्यात एस.टी. महामांडळाांच्या कमाचाऱ्याांच्या 

सांिाबाबत" या सवर्यावि स्थगन प्रस्तावाची सचूना सदली आह.े त्यावि त्याांना त्याांच े

म्हणणे माांडावयाचे असल्यास ते थोडक्यात माांडावे. 

  ॲड.आसशर् शेलाि :  अध्यक्ष महोदय, एस.टी. महामांडळाच्या कमाचाऱ्याांच्या 

सांिाबाबत मी स्थगन प्रस्तावाची सचूना सदलेली आह.े िाज्यामध्ये महामांडळाच्या 

कमाचाऱ्याांचा अघोसर्त सांि सद. २८ ऑक्टोबि, २०२१ िासनू सरुु आह.े आताियंत 

जवळजवळ १०० कमाचाऱ्याांचा आत्महत्येमळेु मतृ्य ू झाला आह.े या सवर्याच े

गाांभीया आिण लक्षात घ्यावे. 

  अध्यक्ष महोदय, आिल्यासाठी सेवा किणािे, खऱ्या अथााने आिल्यासाठी 

आिल्यासािख े असलेल्या, आिले जीवलग असलेल्या जवळजवळ १०० 

कमाचाऱ्याांनी आत्महत्या करुन स्वत:च्या मतृ्यलूा कवटाळले आह.े िाच – साडेिाच 

मसहने झाले ते वणवण सफित आहते. त्याांची अशी मागणी होती की, आमचे वेतन 

तटुिुांजे आह.े ह ेतटुिुांजे वतेन दखेील वेळेवि समळत नाही. मग त्याांनी सवलीनीकिणाची 

मागणी केली आह.े खिे ति ह ेवेतन दखेील वेळेत व योग्य समळाले असते ति, ह ेप्रश्न 

उभे िासहले नसते. वेतन किाि कधी झाला नाही, ३०० ते ४०० रुिये भत्ता सदला, तो 

दखेील समळायचा बांद झाला. त्या कमाचाऱ्याांनी जायचे कुठे? 

  अध्यक्ष महोदय, ते आांदोलनाला बसले ति ददुवैाने म्हणावेसे वाटते की, 

सत्ताधाऱ्याांकडून धमक्या दते आहते की, तमु्ही उिोर्ण सोडा, तमु्हाला कामावरुन 

काढू. कुठे तिी सांवेदनशीलता दाखसवण्याची आवशयकता आह.े तो कमाचािी मतृ्यलूा 

कवटाळत आह ेकािण एका अथााने तो उिोर्णाला बसला, त्याचा िगाि बांद झाला, 

त्याला साांसगतले की, तझुी नोकिी जाणाि. तेवढे कमी की काय म्हणनू तमु्ही नवीन 

कां त्राटी कमाचाऱ्याांची जासहिात दखेील काढली.  
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ॲड.आसशर् शलेाि... 

  अध्यक्ष महोदय, वेठसबगािी, हमाल म्हणनू आमचा हा एस.टी.चा कमाचािी 

काम किीत आह.े त्याला ियााय िासहला नाही म्हणनू तो स्वत:चे घि 

चालसवण्याकरिता रक चालसवत आह.े या सवर्यािेक्षा दसुिा गाांभीयाचा सवर्य काय 

अस ूशकतो, आज या सदनामध्ये या सवर्याला सोडून अन्य गाांभीयाचा सवर्य काय 

अस ूशकतो? 

  अध्यक्ष महोदय, ििीक्षा आल्या आहते. आमचा सवद्याथी ििीक्षा कें द्रावि 

िोहोच ूशकत नाही. आमच्या माता भसगनी आिल्या आवशयक कामाांसाठी गाव 

खड्ेयातनू दगुाम भागातनू एस.टी. उिलब्ध नाहीत म्हणनू जाऊ शकत नाहीत. 

उिाध्यक्ष महोदयाांसमवते मी बोललो. त्याांच्या भागातच एस.टी. कमाचाऱ्याांच्या या 

अवस्थेमळेु नासशकमध्ये त्याांनी बसेस सरुु केल्या. काळी-सिवळी टॅक्सीचालक 

त्यामळेु सांिावि गेले कािण त्याांच्या िोटावि िाय िडला. याचे अनेक िरिणाम होत 

आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, कोटाामध्ये तािखवेि तािीख िडत आह.े सनणाय काही होत 

नाही. १०० च्या वि कमाचाऱ्याांनी आत्महत्या करुन मतृ्यलूा कवटाळले आह.े माझी 

सवनांती आह ेकी, आज आिण या स्थगन प्रस्तावाच्या सचूनेवि चचाा घ्यावी. सवा 

कामकाज बाजलूा ठेवावे. सकां बहुना आज सिकािने सनवेदन किावे, असे तिी आिण 

आदशे सदले िासहजेत. सिकािने या सवर्याची नोंद घेऊन सनवेदन किावे, अशी माझी 

सवनांती आह ेव त्याबाबतीत सनणाय द्यावा. 

  ताझलका सभाध्यक्ष : आज मांगळवाि, सदनाांक २२ माचा, २०२२ िोजी स्थगन 

प्रस्तावाच्या २ सचूना प्राप्त झाल्या आहते. ििांत,ु आज सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा व मतदान (सतसिा सदवस) 

असल्यामळेु म.सव.स. सनयम २५१ (२) अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता यणेाि  नाहीत. 

अत: उक्त सचूनाांना मी दालनात अनमुती नाकािलेली आह.े 

....... 
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( सविोधी िक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये  

येऊन एकसत्रतरित्या घोर्णा दतेात.) 

पृ.शी./मु.शी. : कागदिते्र सभागहृाच्या िटलावि ठेवणे  

  श्री.हसन मशु्रीि (कामगाि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने  

 (क) मुांबई लोखांड व िोलाद कामगाि मांडळ याांचे सन २०१९-२०२० व सन 

२०२०-२०२१ या वर्ांचे अनकु्रमे िन्नासावा व एकावन्नावा वासर्ाक अहवाल, 

 (ख) सातािा माथाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ, सातािा याांचे सन 

२०११-२०१२, सन २०१२-२०१३ व सन २०१३-२०१४ चे वासर्ाक अहवाल,  

 (ग) सद िेल्वे गडुस ्सक्लअिींग अाँड फॉिवडी ांग एस्टॅसब्लशमेंटस ्लेबि बोडा, 

मुांबई याांचे सन २०१६-२०१७ ते सन २०१९-२०२० या वर्ांचे अनकु्रमे चाळीसावा, 

एकेचाळीसावा, बेचाळीसावा व ते्रचाळीसावा वासर्ाक अहवाल, 

  (घ) कािड बाजाि आसण दकुाने मांडळ, मुांबई याांचे सन २०१८-२०१९ व 

सन २०१९-२०२० या वर्ांचे अनकु्रमे अठे्ठचाळीसावा व एकोणिन्नासावा वासर्ाक 

अहवाल, 

 (ड.) औिांगाबाद माथाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ, औिांगाबाद याांचे सन 

२०१६-२०१७ ते सन २०१९-२०२० या वर्ांचे अनकु्रमे िांचवीसावा, सर्व्वीसावा, 

सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वासर्ाक अहवाल, 

 (च) बीड सजल्हा माथाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ, बीड याांचा सन 

२०१९-२०२० या वर्ााचा तेवीसावा वासर्ाक अहवाल, 

 (ि) धळेु - नांदिुबाि सजल्हा माथाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ, धळेु  याांचे 

सन २००९-२०१० ते सन २०१६-२०१७ या वर्ांचे अनकु्रमे एकवीसावा, 

बावीसावा, तेवीसावा, चोवीसावा, िांचवीसावा, सर्व्वीसावा, सत्तावीसावा व 

अठ्ठावीसावा वासर्ाक अहवाल, 
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( सविोधी िक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये  

येऊन एकसत्रतरित्या घोर्णा दतेात.) 

श्री.हसन मशु्रीफ .... 

 (ज) अमिावती सजल्हा माथाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ, अमिावती 

याांचे सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या वर्ांचे अनकु्रमे अठ्ठावीसावा व 

एकोणतीसावा वासर्ाक अहवाल, 

 (झ) कािसू बाजाि कामगाि मांडळ, बहृन्मुांबई, ठाणे व िायगड 

सजल्हयाांकरिता याांचे सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या वर्ांचे अनकु्रम े

अठे्ठचाळीसावा व एकोणिन्नासावा वासर्ाक अहवाल, 

 (ञ) धात ू (लोखांड व िोलाद वगळून) आसण कागद बाजाि व दकुाने 

माथाडी कामगाि मांडळ, मुांबई याांचे सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या 

वर्ांचे अनकु्रमे सत्तचेाळीसावा व अठे्ठचाळीसावा वासर्ाक अहवाल,  

 (ट) मुांबई भाजीिाला बाजाि असांिसक्षत कामगाि मांडळ, मुांबई याांचे सन 

२०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वर्ांचे अनकु्रमे चौतीसावा व िस्तीसावा 

वासर्ाक अहवाल, 

 (ठ) नाांदडे माथाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ, नाांदडे याांचे सन २०१८-

२०१९ व सन २०१९-२०२० या वर्ांचे अनकु्रमे सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा 

वासर्ाक अहवाल, 

 (ड) कोल्हाििू सजल्हा माथाडी आसण असांिसक्षत कामगाि मांडळ, कोल्हाििू 

याांचे सन २०१७-२०१८ ते सन २०२०-२०२१ चे वासर्ाक अहवाल 

 (ढ) नासशक माथाडी व असांिसक्षत कामगाि मांडळ, नासशक याांचा सन 

२०१८-२०१९ या वर्ााचा चौतीसावा वासर्ाक अहवाल, 
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( सविोधी िक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये  

येऊन एकसत्रतरित्या घोर्णा दतेात.) 

श्री.हसन मशु्रीफ ... 

 (ण) ित्नासगिी व ससांधदुगूा सजल्हा माथाडी आसण असांिसक्षत कामगाि मांडळ, 

ित्नासगिी याांचे सन २०१८-२०१९ ते सन २०२०-२०२१ चे वासर्ाक अहवाल,  

 (त) सद सक्लअरिांग आसण फॉिवसडंग असांिसक्षत गोदी कामगाि मांडळ  याांचा 

सन २०१९-२०२० चा एकोणतीसावा वासर्ाक अहवाल, 

 (थ) अकोला - वासशम - बलुढाणा सजल्हा माथाडी व असांिसक्षत कामगाि 

मांडळ, अकोला  याांचा सन २०२०-२०२१ चा वासर्ाक अहवाल,  

 (द) माल वाहतकु कामगाि मांडळ, बहृन्मुांबई याांचा सन २०१९-२०२० या 

वर्ााचा एकोणिन्नासावा  वासर्ाक अहवाल, 

 (ध) चांद्रििू सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ, चांद्रििू याांचे सन २०१५-२०१६ ते 

सन २०२०-२०२१ या वर्ांचे अनकु्रमे िसहला, दसुिा, सतसिा, चौथा, िाचवा व 

सहावा वासर्ाक अहवाल, 

 (न) अहमदनगि सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ, अहमदनगि याांचा सन २०१९-

२०२० चा वासर्ाक अहवाल, 

 (ि) साांगली सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ, साांगली याांचा सन २०२०-२०२१ 

चा वासर्ाक अहवाल, 

 (फ) सिुक्षा िक्षक मांडळ बहृन्मुांबई व ठाणे सजल्हा याांचा सन २०२०-२०२१ 

या वर्ााचा चाळीसावा वासर्ाक अहवाल, 

 (ब) नासशक सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ, नासशक  याांचा सन २०१८-२०१९ 

या वर्ााचा िांधिावा वासर्ाक अहवाल, 
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( सविोधी िक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये  

येऊन एकसत्रतरित्या घोर्णा दतेात.) 

श्री.हसन मशु्रीफ ... 

 (भ) धळेु सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ (अांतगात जळगाव, धळेु व नांदिूबाि 

सजल्ह)े जळगाव याांचे सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या वर्ांचे वैधासनक 

लेखािरिक्षण व कामकाज अहवाल, 

 (म) कोल्हाििू सजल्हा सिुक्षा िक्षक मांडळ, कोल्हाििू याांचे सन २०१८-

२०१९, सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ चे वासर्ाक अहवाल 

सभागहृासमोि ठेवतो. 

  ताझलका सभाध्यक्ष : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आले आहते. सदिह  

अहवाल सवसधमांडळाच्या सांकेतस्थळावि उिलब्ध करुन दणे्यात येतील. 

........... 
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( सविोधी िक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये  

येऊन एकसत्रतरित्या घोर्णा दतेात.) 

स्थिन प्रस्तावाच्या सचूनेबाबत 

 ॲड.आसशर् शेलाि : अध्यक्ष महोदय, एवढा गांभीि सवर्य आह.े खिे ति 

आिण सवा कामकाज बाजलूा ठेवनू या सवर्यावि चचाा केली िासहजे. १०० लोकाांनी 

आत्महत्या केली आह.े त्यामळेु आमची सवनांती आह.े सिकािला सकमान सनवेदन 

किण्यास साांगावे. मांत्री महोदय सभागहृात उिसस्थत आहते. मांत्री महोदयाांना सवनांती 

किावी की, त्याांनी या सवर्यावि सनवेदन किावे.  

  ताझलका सभाध्यक्ष: सवा सन्माननीय सदस्याांनी आिािल्या जागेवि बसावे. 

सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर् शेलाि आिण सवा सन्माननीय सदस्याांना जागेवि 

बसण्यास साांगावे. माननीय सांसदीय कामकाज मांत्री या सवर्यावि उत्ति दते आहते. 

आिण जागवेि बसावे. 

  ॲड.असनल ििब : अध्यक्ष महोदय, एस.टी. च्या सांदभाात सन्माननीय सदस्य 

ॲड.आसशर् शेलाि याांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सचूनेच्या माध्यमातनू जो मदु्दा माांडला 

आह,े त्या बाबतीत सिकािचे धोिण ... असधवशेन सांिण्याच्या अगोदि या सभागहृात 

ससवस्ति सनवेदन माांडले जाईल. 

............ 
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पृ. शी. : मौज े साखिीआगि (ता.गुहागि, सज.ित्नासगिी) येथे िाष्ट्रीय कृर्ी सवकास 

योजनेंतगात मच्िीमािाांना मलुभूत ससुवधा व मासमेािी जटेी उभािणेसाठी रु.२.९७ 

कोटी इतक्या िकमचेी प्रशासकीय मान्यता सदनाांक १५ सडसेंबि, २०११ िोजी 

शासनाने सदलेली असणे 

मु. शी. : मौज े साखिीआगि (ता.गुहागि, सज.ित्नासगिी) येथे िाष्ट्रीय कृर्ी सवकास 

योजनेंतगात मच्िीमािाांना मलुभूत ससुवधा व मासमेािी जटेी उभािणेसाठी रु.२.९७ 

कोटी इतक्या िकमचेी प्रशासकीय मान्यता सदनाांक १५ सडसेंबि, २०११ िोजी 

शासनाने सदलेली असणेया सांबांधी श्री. भास्कि जाधव, सव.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

 

 श्री. भास्कि जाधव (गहुागि) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

म.वि.स. सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय मत्स्य र्व्यवसाय मांत्रयाचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो.  

  "मौजे साखिीआगि (ता.गहुागि, सज.ित्नासगिी) येथे िाष्ट्रीय कृर्ी सवकास 

योजनेंतगात मच्िीमािाांना मलुभतू ससुवधा व मासेमािी जेटी उभािणेसाठी रु.२.९७ 

कोटी इतक्या िकमेची प्रशासकीय मान्यता सदनाांक १५ सडसेंबि, २०११ िोजी 

शासनाने सदलेली असणे, त्यानसुाि कामाची सनसवदा प्रससध्द होऊन प्रत्यक्षात सन 

२०१२ मध्ये ह े काम सरुू झालेले असणे, ििांत ु काम सरुू होवनू आसण त्यावि 

रु.१६.२५ लक्ष इतका खचा झाल्यानांति सन २०१४ िासनू ह ेकाम िणूािणे बांद  

श्री.र्ास्कि जाधव .... 

अवस्थेत असनू ठेकेदािाने या कामाकडे िणूातः दलुाक्ष केलेले असणे, काम अिणूा 

अवस्थेत असल्याने साखिीआगि व िरिसिातील सकनाििट्टीच्या गावाांमधील 

मच्िीमािाांची खिू मोठी गैिसोय होत असणे, बफा , िाणी, सडझेल नौकेवि चढवणे ही 

कामे किताना त्याांचे खिू हाल होत असणे, आधीच मत्स्यदषु्ट्काळ, वादळ, िाऊस 

यामळेु अडचणीत असलेला मच्िीमाि जेटीच्या ससुवधअेभावी असधकच सांकटात 

सािडलेला असनू त्याांच्या उदिसनवााहाचा प्रश्न सनमााण झालेला असणे, ह े काम 

िणूात्वास जाण्याच्या दृष्टीने अनेकदा मांत्रालय स्तिावि बैठका होऊन, त्यात ठोस 

सनणाय होऊनदखेील वरिष्ठ िातळीविील असधकाऱ्याांची अडवणकुीची व 

असहकायााची भसूमका यामळेु कोणतीही कायावाही होत नसल्याने मच्िीमािाांमध्ये 

प्रचांड सांतािाचे वाताविण असणे, सदि जेटीच ेकाम लवकिात लवकि िणूा र्व्हावे 
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याकरिता आवशयक उिाययोजना किण्याची सनताांत आवशयकता, सदि गांभीि 

प्रकिणी शासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उिाययोजना." 

  श्री.अस्लम शेख (मत्स्य र्व्यवसाय मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो.  

  ताझलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 

.............. 
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 श्री. भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय,  ही लक्षवेधी सचूना या सभागहृामध्ये 

येण्यािवूी ही लक्षवेधी सचूना केवळ या सभागहृात येऊन या मच्िीमाि बाांधवाांना 

न्याय समळावा, याकरिता ही लक्षवधेी सभागहृात आता माांडण्यात आलेली नाही. मी 

आिल्याला थोडासा इसतहास साांगतो तो कृिया ऐकावा. 

  अध्यक्ष महोदय, मौजे साखिीआगि ता. गहुागि येथे मच्िीमािाांकरिता जी जेटी 

आह े ती, सन २०११-२०१२ ला मांजिू झाली. सन २०१२-२०१३ ला त्याला 

वकाऑडाि सदली. सन २०१३-२०१४ मध्ये प्रत्यक्षिणे कामाला सरुुवात झाली. मांत्री 

महोदयाांना मला साांसगतले िासहजे की, आिले सनवेदन आसण मी किीत आह े त े

सनवेदन यातील तफावतीची आिण कृिया नोंद घ्यावी. कािण हा मतदािसांघ माझा 

आह.े मी स्वत: या सवा गोष्टींच्या बाबतीत िाठििुावा किणािा सदस्य आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सन २०१४ मध्ये कााँरॅक्टिने काम बांद केले. आज या 

लक्षवेधी सचूनेच्या लेखी सनवेदनामध्ये मांत्री महोदयाांनी असे नमदू केले आह ेकी, 

ज्यावेळेस या जेटीची वकाऑडाि सदली त्यावेळेस एमसीझेडएमएची म्हणज े

सीआिझेडची ििवानगी घेतली नर्व्हती. ििांत,ु मांत्री महोदय आिल्याला 

असधकाऱ्याांनी सदलेले उत्ति खोटे आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस वकाऑडाि सदली त्यावेळेस अशा िध्दतीने अशा 

मच्िीमािाांकरिता जेटी बाांधण्याकरिता सीआिझेडची ििवानगी घ्यावी, अशी 

कायद्यामध्ये तितदूच नर्व्हती. तितदू नसताना वेळ मारुन नेली ती आिल्या कशी 

अांगलट येईल याकरिता असधकाऱ्याांनी सदलेले ह ेउत्ति आह,े याची मांत्री महोदयाांनी 

नोंद घ्यावी.  

  अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मांत्री श्री.महादवे जानकि याांच्याकडे सद. २४ जनू, 

२०१९ िोजी हा जेटीचा प्रश्न सटुावा याकरिता बैठक झाली. त्यानांति सातत्याने 

सांबांसधत खाते, सांबसधत असधकािी याांच्याकडे ित्रर्व्यवहाि झाला. त्यानांति सद. ७ जलैु, 

२०२१ िोजी िाज्याचे उि मखु्यमांत्री माननीय श्री.असजत िवाि याांच्या उिसस्थतीत 

त्याांच्या दालनात बैठक झाली. ती बैठक होत असताना शेवटचा मास्टि स्रोक व  
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श्री.र्ास्कि जाधव .... 

िामबाण उिाय व सनसित स्वरुिी येथील काम मागी लागले या उद्दशेाने त्या सदवशी 

आिण बैठक लावली.  

 अध्यक्ष महोदय, त्या बैठकीचे सांिणूा प्रोसससडांग माझ्याकडे आह.े त्या 

प्रोसससडांगबाबत साांगनू मी आता वेळ घेत नाही. त्या बैठकीमध्ये सवा ऐकून 

घेतल्यानांति माननीय उि मखु्यमांत्री याांनी सनणाय सदला की, आता ह ेकाम होण्याकरिता 

म्हणनू आिण एकति डीिीसी, सागिमाला योजना, आिकेर्व्हीवाय योजना सकां वा िाज्य 

शासनाच्या बजेटमधनू ही जेटी बाांधनू घ्यावी, अशा प्रकािचा तथेे सनणाय झाला. 

  अध्यक्ष महोदय, मी आज येथे जाहीििणे जबाबदािीने सवधान किीत आह.े ही 

बैठक सांिली आसण मी खाली आलो. मी नाव घेऊन साांगतो की, त्यावळेेस मत्स्य 

र्व्यवसाय सवभागाचे ससचव श्री.अतलु िाटणे याांनी तेथेच थोड्याफाि सविोधाची 

भसूमका घेतली होती.  

यानांति श्री.सशांद े... 
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श्री.भास्कि जाधव... 

श्री.असजत िवाि याांनी साांसगतले तिी मी िैसे दणेाि नाही, असे श्री.अतलु िाटणे याांनी 

मला स्िष्ट सवधान करुन साांसगतले. मला लोकाांचे काम किावयाचे होते. सदिह  

असधकािी याांनी "िाज्याचे माननीय उि मखु्यमांत्री श्री.असजत िवाि याांनी साांसगतले 

तिी", असा आदिाथी शब्दप्रयोग केला नाही. आिण नेहमी म्हणत असतो की, 

असधकाऱ्याांशी पे्रमाने वागा, गोड बोला व त्याांचेकडून काम करुन घ्या. आम्ही 

त्याांचेकडून आमच्या घिचे काम करुन घेत नाहीत. आमच्या भागातील मच्िीमाि 

याांना ज्या सठकाणी होडी िाका  कितात त्यास नाांगिणे म्हणतात. त्या होडी जयगडमध्ये 

ठेवार्व्या लागतात. त्या सठकाणी त्याांना बफा , जाळी व माणसे घेऊन जाण्याकरिता त्रास 

होतो. 

अध्यक्ष महोदय, जेएसडब्ल्यचू्या बोटीने ठोकि सदल्याने सदिह  गावातील ७ 

माणसे मयत झाल्याची चचाा आह.े ते बोटी आणण्यासाठी गेले होते. एवढा कालावधी 

जाऊनही सदिह  जेट्टीचे काम झाले नाही. सदिह  जेट्टीचे काम २.९६ कोटी रुियाांच े

होते, ते १२ वर्ा झाले तिी िणूा झाले नाही. यामळेु त्या भागातील लोकाांनी सन २०१९ 

मधील लोकसभेच्या सनवडणकुीवि बसहष्ट्काि टाकला होता. आणखी त्याांनी काय 

केले िासहज े? या प्रकिणी मांत्री महोदयाांकडे बैठका घेण्यात आल्या आहते. सदिह  

जेट्टी होऊ नये, अशी असधकाऱ्याांची नकािात्मक भसूमका का आह,े ह ेसभागहृाला 

समजले िासहजे.  

अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये कोकणातील व मच्िीमािाांचे प्रश्न चचलेा 

नसतात. आज याप्रकिणी मांत्री महोदयाांनी सदलेल्या उत्तिातनू न्याय समळणाि नाही. 

बाांधकाम सवभागाचे प्रश्न सोडसवले त्याप्रमाण े हा प्रश्न सोडसवला असता ति मी 

बोललो नसतो. मांत्री महोदयाांनी सदिह  जेट्टीच्या कामासाठी सजल्हा सनयोजन 

ससमतीच्या माध्यमातनू ५ कोटी रुिये सनधी दणे्यात येईल, असे साांसगतले. आम्ही ही 

लक्षवेधी सचूना सजल्हा सनयोजन ससमतीमधनू िैसे समळण्यासाठी माांडलेली नाही.  
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श्री.भास्कि जाधव... 

सजल्हा सनयोजन ससमतीमधनू िैसे दणे्याचा मांत्री महोदयाांना हक्क आह ेकाय ? िालक 

मांत्री सजल्हा सनयोजन ससमतीमधनू िैसे दणेाि असतील ति त् यासाठी या सवोच्च 

सभागहृामध्ये हा मदु्दा माांडला नाही.  

अध्यक्ष महोदय, सदिह  जेट्टीच्या कामकाचे अांदाजित्रक आजच्या नवीन 

डीएसआि दिानसुाि ८.४३ कोटी रुिये इतके झाले आह.े माननीय उि मखु्यमांत्री याांनी 

साांसगतले आह ेकी, आता दिसचूी बदलली आह,े डीएसआिचे दि बदलले आहते, 

आिणास जेवढे काम होईल तेवढे किावे उवारित कामासाठी िैसे दणे्यात येतील. 

यासांदभाात आजतागयात सनणाय झाला नाही. 

अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्ति सदले आह ेकी, आिकेर्व्हीवाय योजना 

कें द्र शासनाने सन २०२२-२०२३ मध्ये बांद किण्यास साांसगतले आह.े आसथाक वर्ा 

सांिण्यासाठी आणखी १० सदवसाांचा कालावधी आह.े सदिह  प्रकिणी माह ेजलैु मध्ये 

बैठक झाली तेर्व्हा सनणाय घेतला असता ति अशा िद्धतीचे उत्ति आज मांत्री महोदयाांनी 

सदले नसते. यास यांत्रणा सांिणूािणे जबाबदाि आह.े त्याांच्यावि कािवाई किा सकां वा 

करु नका, त्यामध्ये मला िस नाही. आिण त्याांना िदोन्नती द्या, मखिामध्ये बसवा, 

सबन कामाचे वेतन वाढवनू द्या, माझे काही म्हणणे नाही. 

अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय याांनी उत्ति द्यावे की, सदिह  कामासाठी ८.४३ 

कोटी रुिये इतका सांिणूा सनधी  केर्व्हा सवतरित किण्यात येईल ? मांत्री महोदयाांनी 

सनवेदनामध्ये नमदू केले आह ेकी, माननीय उि मखु्यमांत्री याांच्या उिसस्थतीमध्ये बैठक 

घेण्यात येईल. सदिह  बैठक असधवेशन सांिण्यािवूी घेण्यात येईल काय ? िढुील १५ 

सदवसाांच्या कालावधीत उक्त कामासाठी ८.४३ कोटी रुिये िक्कम सवतरित करुन 

सनसवदा प्रसक्रया िाबसवण्यात येईल काय ? 

श्री.अस्लम शेख : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य याांनी साांसगतलेली 

बाब खिी आह ेकी, सन २०११ मध्ये िाष्ट्रीय कृसर् सवकास योजनेंतगात उक्त कामाच्या  
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श्री.अस्लम शेख... 

२.९६ लाख रुियाांच्या प्रस्तावास मांजिुी दणे्यात आली आह.े सन २०१२ मध्ये उक्त 

काम किण्यास सरुुवात किण्यात आली होती. ििांत ु त्या सठकाणी काम सरुु किीत 

असताना तेथील लोकाांनी त्यास तीव्र सविोध केला, आांदोलने किण्यात आली. 

त्यामळेु सदिह  काम थाांबसवण्यात आले. त्यानांति सदिह  काम िसिम बाजलूा ८० 

मीटि अांतिावि स्थलाांतरित किण्यात आले. ज्या सठकाणी सदिह  काम किण्यास मांजिुी 

दणे्यात आली होती तथेे मऊ िेती होती व ज्या सठकाणी काम स्थलाांतरित किण्यात 

आले त्या भागामध्ये खडक होता. त्यामळेु िायसलांग किाव ेलागत असल्याने कामाचा 

स्कोि बदलला. त्यामळेु सदिह  कामाच्या मान्यतेसाठी CWPR कडे प्रस्ताव सादि 

किण्यात आला होता. त्यास मान्यता समळाली व १६ लाख रुियाांियंतचे वॉटि 

बॅकींगचे काम सरुु झाले. सीआिझेड कायदा सन १९८५ मध्ये लाग ूकिण्यात आला 

आह.े सदिह  काम सन २०११ मधील असल्याने त्यास उक्त कायद्यान्वये नोटीस 

सदल्यामळेु काम थाांबसवण्यात आले. त्यानांति सीआिझेडच्या मान्यतसेाठी प्रस्ताव 

सादि किण्यात आला. सदिह  कामास मांजिुी दणे्यािवूी सीआिझेडची मान्यता घेण्यात 

आली असतील ति ते थाांबसवण्याची आवशयकता भासली नसती. उक्त कामास सन 

२०२० मध्ये सीआिझेडची मान्यता समळाली. त्यावेळचे डीएसआि दि व १० 

वर्ाानांतिच्या डीएसआिच्या दिामध्ये फाि मोठा बदल झाला. उक्त काम सरुुवातीस 

२.९६ कोटी रुियाांचे होते ते आता ८.४३ कोटी रुियाियंत िोहोचले आह.े अशी 

कामे थेट किण्यासाठी सवभागाकडे लेखासशर्ा नाही, ही बाब खिी आह.े त्यामळेु 

याप्रकिणी अथासांकल्िीय असधवेशन सांिल्यानांति एक आठवड्याच्या आत माननीय 

सवत्त मांत्री याांचेकडे बैठक घेऊ व सवचािसवसनमय करु. आता आिल्याकडे डीिीआि 

तयाि आह,े सीआिझेडची एनओसी आली आह,े त्यामळेु असधक वेळ लागणाि 

नाही. माझे बोलणे िणूा झाल्यानांति सन्माननीय सदस्य याांनी हिकत घ्यावी. 

श्री.योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, माझी मांत्री महोदयाांच्या उत्तिास हिकत 

आह.े मांत्री महोदय याांनी लक्षवेधी सचूनेच्या सनवदेनामध्ये नमदू केले आह ेकी, सजल्हा  
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श्री.योगेश सागि... 

सनयोजन ससमतीच्या सनधीतनू उक्त काम किण्यात येईल. उक्त सनधी सदिह  कामासाठी 

वाििावयाचा असेल ति वेळ लावण्याचे कािण नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि 

जाधव याांचे म्हणणे खिे आह ेकी, सदिह  काम सवभागाच्या माध्यमातनू झाले िासहजे. 

कािण मांत्री महोदयाांना सजल्हा सनयोजन ससमतीमधनू सनधी दणे्यासाठी सशफािस 

किण्याििुताच असधकाि आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव याांनी स्िष्ट प्रश्न 

सवचािाले आहते की, सदिह  कामाच्या सांदभाात माननीय उि मखु्यमांत्री याांचे समवेत 

असधवशेन सांिण्यािवूी बैठक घेऊन सवभागाच्या माध्यमातनू उक्त कामासाठी सनधी 

दऊेन तो खचा किण्यासाठी सनसवदा प्रसक्रया िाबसवण्यात येईल काय ? या प्रश्नाांची उत्तिे 

न दतेा मांत्री महोदय त्याच बाबी िनु्हा साांगत आहते. त्यामळेु सन्माननीय सदस्य याांच े

समाधान होत नाही, हा माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े  

ॲड.आसशर् शलेाि : अध्यक्ष महोदय, आिण हिकतीच्या मदु्यावि रुलींग 

द्यावे. सभागहृामध्ये सवा वरिष्ठ मांत्री उिसस्थत आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि 

जावध याांनी उिसस्थत केलेला सवर्य गांभीि आह.े त्याांनी या सांदभाात माननीय उि 

मखु्यमांत्री याांचे समवेत बैठक घेतली आह.े या सवर्याचा सनिटािा किण्याचा प्रयत्न 

माननीय उि मखु्यमांत्री तथा सवत्त मांत्री याांनी केला आह.े सदिह  बैठक झाल्यानांति 

सवभागाचे एक असधकािी त्याांना म्हणतात की, श्री.असजत दादा िवाि याांनी साांसगतले 

तिी मी एक रुिया सनधी दणेाि नाही.  मांत्री महोदय आिल्या उत्तिामध्ये साांगत आह े

की, उक्त कामासाठी सजल्हा सनयोजन ससमतीच्या माध्यमातनू सनधी दऊे. याचा अथा 

त्या असधकाऱ्याने जे साांसगतले ते मांत्री महोदय खिे किण्यास सनघाले आहते. त्यामळेु 

सजल्हा सनयोजन ससमतीची िळवाट काढण्यात येत आह.े याचा अथा असधकाऱ्याचा 

तोिा मोठा आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव याांचा उल्लेख आम्ही 

सन्माननीय असा कितो. कािण या सदनाचे सदस्य म्हणनू त्याांचा व माझा असधकाि 

एक आह.े माननीय उि मखु्यमांत्री याांनी बैठक घतेल्यानांतिही सवभागाच्या माध्यमातनू 

उक्त कामासाठी िैसे खचा किणाि नाही, असे तो असधकािी म्हणतो. त्याची भसूमका 

मांत्री महोदय माांडत आहते. ह ेत्याांचे उत्ति आम्हाला मान्य नाही.  
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ॲड.आसशर् शलेाि... 

अध्यक्ष महोदय, आिण या प्रकिणी सनदशे द्यावेत. या सभागहृातील एक 

सन्माननीय सदस्य याांनी कोकणातील ७ लोक मयत झाल्याचे साांसगतले आह.े 

त्यानांतिही १२ वर्े प्रलांसबत प्रश्नाच्या सांदभाात असधकािी साांगतो तचे खिे होणाि 

असेल ति या सदनामध्ये बसण्याचा काही अथा िाहणाि नाही. 

यानांति श्री.तेलांग... 
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ॲड.आसशर् शलेाि.... 

 अध्यक्ष महोदय, आिण आमचे िक्षक आहात. त्यामळेु आिण मांत्री 

महोदयाांना सनदशे सदले िासहजे. सवभागाच्या सनधीतनू सदि काम सकती सदवसाांमध्ये 

किणाि असा प्रश्न आिण सवचािणे आवशयक आह,े असे मला वाटते.  

 श्री.अस्लम शेख : अध्यक्ष महोदय, माझे िणूा उत्ति ऐकले असते ति असा 

प्रसांग उद्भवला नसता. सद्य:सस्थतीत सदि कामासाठी ५ कोटी रुियाांिेक्षा जास्त 

सनधीची आवशयकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सदि कामाची सकां मत २ कोटी ९६ हजाि िासनू ८ कोटी ४३ 

लाख रुियाांियंत वाढलेली आह.े  

(सविोधी िक्षातील काही सन्माननीय सदस्य बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर् शेलाि याांना साांग ूइसच्ितो 

की, आिण मला उत्ति दऊे द्यावे. त्यानांति आिणास प्रश्न सवचािण्यासाठी सांधी सदली 

जाईल. मला माझे उत्ति तिी िणूा करु द्यावे.  

 अध्यक्ष महोदय, िवूी मत्स्य कामासाठी डीिीडीसीच्या माध्यमातनू ३० लाख 

रुिये उिलब्ध करुन दतेा येत होते. ििांत ुआता त्यात वाढ करुन ५ कोटी रुियाांियात 

सनधी उिलब्ध करुन दतेा येतो. सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव याांच्या 

मतदािसांघातील कामासाठी ८ कोटी रुियाांिेक्षा जास्त सनधी लागणाि आह.े त्यामळेु 

मी साांसगतले की, याबाबत माननीय अथा मांत्री याांच्यासोबत बैठक घेऊन 

डीिीडीसीच्या....  

 (सविोधी िक्षातील काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

 अध्यक्ष महोदय, मी उत्ति दते आह.े  

 ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव याांच्या मत े

माननीय श्री.असजत िवाि याांच्यासोबत बैठक घतेली आसण सांबांसधत असधकाऱ्यानी 
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ताझलका सभाध्यक्ष....... 

िवूीप्रमाणेच भसूमका घेतली ति या सवा प्रसक्रयेला काहीही अथा िाहणाि नाही. त्यामळेु 

आिल्याकडून त्याांना ठोस सनणायाची अिेक्षा आह.े  

 श्री.अस्लम शेख : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव 

याांनी साांसगतलेल्या असधकाऱ्याची १०० टक्के दोन मसहन्याांच्या आत चौकशी 

करुन..... 

 ताझलका सभाध्यक्ष : एका असधकाऱ्याची चौकशी किण्यासाठी दोन 

मसहन्याांचा कालावधी कशासाठी लागतो? मांत्री महोदय आिण सन्माननीय 

सदस्याांच्या भावना समजनू घ्यार्व्यात. असे उत्ति दऊेन चालणाि नाही.  

(सविोधी िक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.) 

 श्री.अस्लम शेख : अध्यक्ष महोदय, सांबांसधत असधकाऱ्याची असधवशेनानांति 

सात सदवसाांमध्ये चौकशी करुन त्याांच्यावि योग्य ती कािवाई किण्यात येईल. मला 

उत्ति दऊे द्यावे. कािण यामध्ये जेटीचा मदु्दा खिू महत्त्वाचा आह.े सदि कामासाठी ५ 

कोटी रुियाांिेक्षा जास्त सनधीची आवशयकता असल्यामळेु याबाबत माननीय अथा 

मांत्री याांच्यासोबत बैठक घेऊ. उक्त बैठकीसाठी सजल्हासधकािी याांना दखेील िाचािण 

किण्यात येईल. कोणत्याही प्रकिच्या emergency कामासाठी विर्ागाकडे वनर्ी 

उपलब्र् नसतो. उक्त प्रकरणी माननीय अथा मांत्री याांच्यासोबत बैठक घेऊन १५ 

सदवसाांच्या आत योग्य तो सनणाय घेण्यात येईल.  

 श्री.भास्कि जाधव  : सांबांसधत असधकाऱ्यावि काय कािवाई किावयाची आह े

ती आिण किावी, अशी माझ्यासह सभागहृाची भावना आह.े त्या असधकाऱ्याांना 

प्रमोशन द्यावे, त्याांना िालखीमध्ये बसवावे, असे साांसगतले आह.े त्याांच्यावि कािवाई 

किण्याची मागणीच केली नाही. मतदािसांघातील नागरिकाांचे प्रश्न सोडसवणे ह े

आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आह.े मांत्री महोदय, सभागहृाची सदशाभलू किीत आहते 

सकां वा त्याांना सांबांसधत असधकाऱ्याांने र्व्यवसस्थत सब्रसफां ग केलेली नाही, असे मला 

वाटते. 
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श्री.भास्कि जाधव...... 

 अध्यक्ष महोदय, सदि िकमेस असधकाऱ्याांनी प्रशासकीय मान्यता दखेील 

सदलेली नाही. माह ेजलैु, २०२१ मध्ये माननीय श्री.असजत िवाि याांनी बैठक घेतली 

होती. तिी दखेील सदि कामास अद्याि मान्यता सदलेली नाही. उक्त बैठकीचे कायावतृ्त 

माझ्या हातामध्ये आह.े सदि िकमेस प्रशासकीय मान्यता दखेील दणे्यात आलेली 

नाही. मी िैसे दणेाि नाही, असे श्री.अतलु िाटने याांनी साांसगतले आह.े मी त्याांचे नाव 

दखेील साांगत आह.े सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतलेला सवर्य महत्त्वाचा आह.े 

आिण असधकाऱ्याांचा शब्द खिा किणाि आहात की सदि कामासाठी सनधी उिलब्ध 

करुन दऊेन सिकाि म्हणनू आम्ही साांग ूते होईल, ह ेससद्ध किणाि आहात?  

 श्री.अस्लम शेख : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशीच साांसगतले आह ेकी, १५ 

सदवसाांच्या आत माननीय अथा मांत्री याांच्यासोबत बैठक घेऊन उक्त प्रकिणी योग्य तो 

सनणाय घेण्यात येईल.  

 श्री.भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, मी रेझिी बेंचचा सदस्य असनू दखेील 

मी मागणी कितो की, ही लक्षवधेी सचूना िाखनू ठेवण्यात यावी. एका कामासाठी 

१२-१२ वर्े सांघर्ा किावा लागत असेल ति ही गांभीि बाब आह.े ही लक्षवेधी सचूना 

िाखनू ठेवण्यात यावी.  

 श्री.योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकिणी िनु्हा बैठक घेण्यात येईल, 

असे मांत्री महोदय उत्ति दते आहते. ििांत ु या लक्षवेधी सचूनेच्या उत्तिामध्ये मांत्री 

महोदयाांनी नमदू केले आह ेकी, "प्रशासकीय मान्यतेमधील नमदू जेटीवि असलेले 

सशल्लक काम वगळता उवारित मांजिू बाबींसाठी इति योजनाांमधनू सनधी उिलब्ध 

करुन दणे्यात यावा, असे आदशे माननीय उि मखु्यमांत्री याांनी सदले."  

 अध्यक्ष महोदय, आदशे सदले. त्यानांति बैठक दखेील घेण्यात आली. ह े

असधवशेन सांिल्यानांति िढुील आठवड्यामध्ये बैठक घेण्यात येईल, असे मांत्री 

महोदय उत्ति दते आहते. ििांत ुउक्त सवर्याच्या सांदभाात एक बैठक घेतलेली आह.े 
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श्री.योगेश सागि....... 

त्यामळेु आता आिण स्थासनक नागरिकाांना न्याय दणेाि आहात काय, हा महत्त्वाचा 

प्रश्न आह.े  

 श्री.अस्लम शेख : अध्यक्ष महोदय, मी स्िष्ट उत्ति सदले आह ेकी, माननीय उि 

मखु्यमांत्री याांनी सदलेल्या आदशेाप्रमाणे िढुील दोन मसहन्याांच्या आत सदि कामाचा 

सनकाल लावण्यात येईल.  

 श्रीमती मसनर्ा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, माह ेऑक्टोबि, २०१९ मध्ये धाकटी 

डहाण ूयेथील जेटीमध्ये ससुवधा उिलब्ध करुन दणे्यासाठी १० कोटी रुियाचे टेंडि 

काढण्यात आले होते. त्यानांति अडीच वर्ाानांति मत्स्य सवभागाकडून असे साांगण्यात 

आले आह े की, सीआिझेडची ििवानगी नाही म्हणनू आम्ही तथेे कोणत्याही 

प्रकािच्या ससुवधा उिलब्ध करुन दऊे शकत नाही. आिण मच्िीमाि लोकाांची का 

फसवणकू किीत आहात?  जि सीआिझेडची ििवानगी नर्व्हती ति आिण १० कोटी 

रुियाांचे टेंडि का काढण्यात आले होते?  तेथील मच्िीमाि लोकाांचे प्रचांड हाल होत 

आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, हा मच्िीमाि लोकाांचा सवर्य आह.े मला बोलण्याची सांधी 

द्यावी.  

 ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी लक्षवेधी सचूनेच्या अनरु्ांगाने 

प्रश्न उिसस्थत किावा. 

 श्रीमती मसनर्ा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, मी मच्िीमाि लोकाांचाच प्रश्न 

उिसस्थत किीत आह.े  

 श्री.अस्लम शेख : अध्यक्ष महोदय, मागील सिकािच्या सकां वा त्यािवूीच्या 

सिकािच्या काळामध्ये अशा प्रकािचा प्रस्ताव तयाि किताना सीआिझचेी ििवानगी 

घेतली जात नर्व्हती. म्हणनू आम्ही दखेील consultancy hire केलेली आह.े आता 

जेवढे प्रस्ताव प्राप्त होतील, त्या सवा प्रस्तावास consultancy ने एनओसी सदल्यानांति 

िढुील कायावाही किीत आहोत. सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव याांचा प्रस्ताव 
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श्री.अस्लम शेख....... 

दखेील या बाबीमळेुच प्रलांसबत िासहलेला आह.े टेंडि काढण्यािवूी सीआिझचेी 

ििवानगी घेतली असती ति उक्त प्रकल्ि प्रलांसबत िासहला नसता.  

 श्री.भास्कि जाधव : मांत्री महोदयाांच्या िनु्हा-िनु्हा लक्षात आणनू दऊे इसच्ितो 

की, सीआिझेची ििवानगी घेणे ह ेतथेील मच्िीमाि लोकाांचे काम नाही. ह ेमत्स्य 

सवभागाच ेकाम आह.े उक्त प्रस्तावास सीआिझचेी ििवानगी नर्व्हती ति आिण टेंडि 

का काढले ? सीआिझेची ििवागनी घेण्याचा प्रश्न आिल्या सवभागाचा आह.े तो प्रश्न 

मच्िीमाि लोकाांकडे दऊे नका, अशी मी सवनांती कितो. मी आता या सांदभाात जास्त 

बोल ूइसच्ित नाही. माननीय श्री.असजत िवाि आता सभागहृामध्ये उिसस्थत आहते. 

तसेच माननीय मत्स्य सवकास मांत्री दखेील सभागहृामध्ये उिसस्थत आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील सिकािमधील मत्स्य सवकास मांत्री महोदयाांकडे 

दखेील बैठक घेतली होती. उक्त कामासाठी मी असधकाऱ्याांकडे सातत्याने िाठििुावा 

किीत आह.े याबाबतचे सवा ििुावे माझ्याकडे उिलब्ध आहते. आता शेवटचा 

मास्टिस्रोक म्हणजे माननीय श्री.असजत िवाि याांच्यासोबत बैठक घेण.े सदि प्रश्न 

आज सटुला नाही ति हा प्रश्न िनु्हा कधीही सटूणाि नाही, असे तेर्व्हाच्या बैठकीमध्ये 

माननीय श्री. असजत िवाि याांना साांसगतले होते. बैठक घेऊन दखेील हा प्रश्न सटूला 

नसल्यामळेु मी लक्षवधेी सचूना माांडलेली आह.े हा माझा वैयसक्तक प्रश्न नाही. मी 

रेझिी बेंचचा सदस्य असलो तिी मी सवनांती किीत आह ेकी, ही लक्षवेधी सचूना 

िाखनू ठेवण्यात यावी. अन्यथा सदि मच्िीमािाांना न्याय दऊे शकत नाही, असे स्िष्ट 

साांगावे. असे साांसगतले तिी माझी काहीही हिकत नाही. ििांत ुआिण िनु्हा बैठक घऊे 

असे उत्ति दते असाल ति ते मला मान्य नाही. मला सभात्याग किावा लागेल.  

 श्री.असजत िवाि : उक्त सवर्यासांदभाात माझ्या दालनामध्ये बैठक झाली होती. 

सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव याांनी साांसगतलेल्या सवा बाबी बिोबि आहते. 

त्याबद्दल दमुत असण्याचे कोणतेही कािण नाही.  

यानांति श्री.कुलकणी.......  
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श्री. असजत िवाि.... 

माननीय मांत्री श्री. अस्लम शेख, माननीय िालकमांत्री ॲड. असनल ििब याांच्यासोबत 

मी एक बैठक आयोसजत कितो. त्याबैठकीमध्ये सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि 

जाधव याांनाही बोलसवण्यात येईल. तसेच सांबांसधत आयकु्ताांनाही या सवर्याबाबत 

शाांतिणे समजावनू साांगण्यात येईल. त्याांनी जि ऐकले नाही ति त्याांना सक्तीच्या िजेवि 

िाठसवले जाईल. याबाबत कोणतीही हयगय केली जाणाि नाही. समजावनू साांगनू हा 

प्रश्न मागी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मी साांग ू इसच्ितो की, सजल्हा वासर्ाक 

योजनेंतगातचा वनर्ी पालकमंत्र्यांना विचारल्या वशिाय दतेा येत नाही. तरीही एकत्र 

बसनू यातनू मागा काढला जाईल. तसेच याकरिता कोठून सनधी उिलब्ध करुन दतेा 

आला नाही ति िाज्य सिकािकडून सनधी उिलब्ध करुन सदला जाईल. 

----- 
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माझहतीच्या मुद्दयाबाबत 

श्री मांगलप्रभात लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेिा िॉई ांट ऑफ इन्फोमेशन ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, कल सम्माननीय सशक्षण मांत्री जी ने कहा सक हम महािाष्ट्र में  

सशक्षा के कुि अध्याय में िरिवतान कि िह ेह.ै मेिा सिकाि से सनवेदन ह ैसक क्या श्रीमद ्

भगवत गीता सशक्षा में शाासमल सकया जाने वाला ह?ै  श्रीमद ्भगवत गीता केवल एक 

धासमाक ग्रांथ नहीं ह.ै जीवन का साि ह.ै सािे भाित में उसको सशक्षा में शासमल सकया 

जा िहा ह.ै सिकाि से मेिा सनवेदन ह ैसक महािाष्ट्र के एज्यकेुशन ससस्टम में भी श्रीमद ्

भगवत गीता का अध्याय डाला जाए. 

------- 
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पृ.शी. : भा.दं.वि. कलम ३३२ ि ३५३ चा गैरिापर होत 

असल्याबाबत 

मु.शी. : भा.दं.वि. कलम ३३२ ि ३५३ चा गैरिापर होत 

असल्यासांबांधी ॲड. आसशर् जयस्वाल, डॉ. बालाजी सकणीकि सव.स.स. 

याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

ॲड. आसशर् जैस्वाल (िामटेक)  : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे माननीय 

गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती 

कितो. 

        अध्यक्ष महोदय, िाज्यात शासकीय असधकाऱ्याांकडून मोठया प्रमाणात 

भा.दां.सव. कलम ३३२ व ३५३ चा गैिवािि होत असल्याच्या घटनेत वाढ होत 

असल्याचे उघडकीस यणेे, कोणाचाही वाद झाल्यास सकां वा कुठल्याही कमाचाऱ्याांना 

सवचािणा केल्यास शासकीय कामात अडथळा सनमााण केल्याची तक्राि दऊे, अशी 

धमकी सदली जाणे व खोट्या तक्रािी होणे, िोलीसाांनी तात्काळ दखल व अटक किणे, 

िरिणामी सामान्य जनतचेी होत असलेली सिळवणकू, कायद्यात झालेली सधुािणा ही 

ढाल म्हणनू वाििण्याऐवजी त्याचा शस्त्र म्हणनू वािि होणे, मागील सहवाळी 

असधवशेनात मा. मांत्री (गहृ) याांनी या कायद्याचा गैिवािि होत असल्याचे मान्य करून 

कायद ्यात सधुािणा किण्याचे आश्वासन दवेनूही त्याची ितुाता न होणे, कायदा िारित 

कितानाही याचा गैिवािि झाल्यास िनुसवाचाि करून सधुािणा करू असेदखेील 

आश्वासन सदले असताना याबाबत आढावा न घेतल्यामळेु िाज्याच्या जनतेची होत 

असलेली कुचांबणा, लोकप्रसतसनधी व सवा स्तिावरून मागणी होत असताना याबाबत 

शासनाने सनणाय घेण्याची गिज, याबाबत शासनाने किावयाची कायावाही व शासनाची 

प्रसतसक्रया. 

 श्री. सदलीििाव वळसे-िाटील (गहृ मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो. 
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 ताझलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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ॲड. आसशर् जैस्वाल : अध्यक्ष महोदय, सविोधी िक्षासोबत कोणत्याही 

प्रकािे चचाा न किता तत्कालीन शासनाने या कायद्यात दरुुस्ती केली आह.े एखादा 

गनु्हगेाि सटुला तिी हिकत नाही, ििांत ु सनिििाध र्व्यक्तीला सशक्षा होऊ नये, असे 

आिल्यात कायद्यात आह.े या कायद्याची अांमलबजावणी किीत असताना या 

सांदभाात वािांवाि चचाा झालेली आह.े तत्कालीन मखु्यमांत्री महोदयाांनीही याबाबत 

िनुसवाचाि किण्यात येईल, असे आश्वासन एक वर्ाािवूी सदले होते. सवद्यमान मांत्री 

महोदयाांनीही याबाबत आश्वासन सदले होते. आज िाज्यात ग्रामसेवक, तलाठी 

भा.दां.सव. कलम ३५३ अन्वये गनु्हा दाखल केला जाईल, अशा प्रकािे लोकाांना 

धमकावत आहते. सनिििाध माणसाांना सशक्षा होत आह.े या कायद्याचा गैिवािि होत 

आह.े सवांना कायद्याचे सांिक्षण समळाले िासहजे. गांभीि दखुाित  किणे हा गनु्हा आह.े 

तो कोणीही केला तिी त्याांना सशक्षा झाली िासहजे. ििांत ुया कायद्याला सेशन रायल 

करुन सशक्षा वाढवावी. यात कोणतीही अडचण नाही. माननीय न्यायालय गनु्हगेािास 

जी सशक्षा दईेल ती त्याने स्वीकािली िासहजे. ििांत ुअनेक प्रकिणात खोटे गनु्ह ेदाखल 

केले जातात. त्या प्रकिणात जासमन समळण्यासाठी लोकाांना एकेक मसहना चकिा 

मािार्व्या लागतात. यात सामान्य माणसाांना त्रास सहन किावा लागत आह.े यासाठी 

ससमती गठीत किण्यात आली आह ेआसण तत्कालीन मखु्यमांत्री आसण सवद्यमान मांत्री 

महोदयाांनी आश्वासन सदले आह.े जासमन समळू नये म्हणनू या कायद्यात सधुािणा करुन 

सेशन रायल केले आह.े सनिििाध लोकाांनाही जासमन समळत नाही. यात गांभीि 

दखुाित असली िासहजे. मािहाण झाली नसेल, कॉलि िकडली नसेल तिीही कलम 

३५३ अनसुाि खोटे गनु्ह ेदाखल केले जात आहते. त्यामळेु गांभीि दखुाित झालेल्या 

प्रकिणातच ह ेगनु्ह ेदाखल केले जातील काय आसण चकुीच्या सधुािणाांचा िनुसवाचाि 

करुन त्या बदलण्यात येणाि आहते काय ? 

श्री. सदलीििाव वळसे-िाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी या 

कायद्याबाबत भावना र्व्यक्त केल्या आहते. सन २०१८ मध्ये सन्माननीय सदस्य 

सवाश्री. ससुनल प्रभ ू आसण िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील याांनी हा प्रश्न हक्कभांगाच्या 

माध्यमातनू उिसस्थत केला होता. सभागहृात कलम ३५३ बाबत चचाा झाली होती. 

त्यावेळेस याकरिता एक ससमती गठीत किण्याचा सनणाय झाला होता. तत्कालीन  
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श्री. सदलीििाव वळसे-िाटील ..... 

मखु्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली सदनाांक ५ जानेवािी, २०१९ िोजी ससमती 

स्थािन झाली होती. तद्नांति या ससमतीची कोणतीही बैठक झाली नाही. यावर्ी सदु्धा 

सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर् जैस्वाल याांनी हा मदु्दा उिसस्थत केला होता. काही 

कािणामळेु त्या ससमतीची िनुिाचना किण्याच े िासहले आह.े ती केल्यानांति या 

कायद्याचे लवकिात लवकि िनुसनारिक्षण करुन सधुािणा किण्याबाबत सनणाय घेण्यात 

येईल.  

डॉ. सांजय कुटे : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवधेी सचूनेसनसमत्ताने असतशय 

महत्त्वाच्या सवर्याकडे मी सभागहृाचे लक्ष वधे ू इसच्ितो. जानेवािी, २०१९ मध्ये 

तत्कालीन मखु्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती स्थािन झाल्याचे मांत्री 

महोदयाांनी साांसगतले आह.े त्यानांति एकही बैठक झाालेली नाही. आता मांत्री 

महोदयाांनी साांसगतले की, सधुािणा किण्यात येईल, सदस्य घेण्यात येतील. ििांत ु

याकरिता दोन वर्ााचा सवलांब झाला आह.े या सवलांबाची कािणे काय आहते ? तसेच 

सदि ससमतीमध्ये काही सधुािणा प्रस्तासवत किण्यात आल्या आहते, असेही त्याांनी 

साांसगतले. ििांत ुया ससमतीची बैठक झालेली नाही, असे मांत्री महोदयाांनी साांसगतले 

आह.े असे असेल ति या सधुािणा कोणी प्रस्तासवत केल्या आहते ? बैठक झाली 

नसेल ति या सधुािणा कशा झाल्या आहते ? यात सवसांगती आढळून येत आह.े यात 

कोणत्या सधुािणा केल्या आहते ? ह ेसभागहृाला समजले िासहजे.  

अध्यक्ष महोदय, कलम ३५३ चा गैिवािि कसा होतो, ह ेमी साांग ूइसच्ितो. 

ित्रिती सांभाजी महािाजाांचे आझाद मैदान येथे उिोर्ण सरुु होते. त्यावेळेस माननीय 

ऊजाा मांत्री डॉ. सनतीन िाऊत ह ेकाही कामासनसमत्त शेगाव येथे आलेले होते. तेथे          

श्री. असमत जाधव व त्याांच्या १२ वर्ााच्या मलुाने ित्रिती सांभाजी महािाजाांच्या 

आांदोलनाला समथान दणे्यासाठी प्रयत्न केला होता. त्यावेळेस त्याांच्यावि कािवाई 

झाली होती. चकुीचे झाले असेल आसण कािवाई झाली असेल ति त्याबाबत आमचा 

आके्षि नाही. ििांत ु दीड मसहन्यानांति त्याांच्यावि कलम ३५३ चा गनु्हा दाखल 

किण्यात आला आह.े गनु्हा घडल्यानांति लगेच गनु्हा दाखल केला ति आिण समज ू 
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डॉ. सांजय कुटे ..... 

शकतो. ििांत ुदीड मसहन्यानांति गनु्हा दाखल किण्याचे कािण काय ? याबाबत मी 

मासहती घतेली होती. त्यावेळेस मला असधकाऱ्याांनी ऑन िेकॉडा साांसगतले की, 

माननीय मांत्री डॉ. सनतीन िाऊत याांनी िाठििुावा करुन ित्र सदले की, मिाठा समाजाच्या 

र्व्यक्तीवि िोसलसाांनी साधा गनु्हा दाखल केला आह.े त्या र्व्यक्तीवि कलम ३५३ 

अन्वये गनु्हा दाखल किण्यात यावा, असे त्याांनी त्यात साांसगतले. िोलीस 

अधीक्षकाांनी सदलेल्या सनदशेानसुाि आम्ही त्या प्रकिणी कलम ३५३ चा गनु्हा दाखल 

केला आह,े असे त्याांनी मला साांसगतले. हा गनु्हा दीड मसहन्यानांति दाखल किण्यात 

आला आह.े आांदोलन केल्यानांति त्याांच्यावि कािवाई केली असेल ति त्याबाबत 

दमूत नाही. मांत्री महोदयाांना अडसवणे हा गनु्हा आह.े ििांत ुदीड मसहन्यानांति कलम 

३५३ चा गनु्हा कशा प्रकािे दाखल किता येतो ? मी सवनांती कितो की, या प्रकिणात 

दाखल किण्यात आलेला कलम ३५३ अन्वयेचा गनु्हा मागे घेण्यात यावा. तसेच 

लक्षवेधी सचुनेच्या सनवदेनात शेवटी साांसगतले आह ेकी, ससमतीमध्ये काही सधुािणा 

प्रस्तासवत किण्यात आल्या आहते. या सधुािणा कोणत्या आहते ? कलम ३५३ मध्य े

सधुािणा करुन जनतलेा आसण लोकप्रसतसनधींनाही सांिक्षण समळाले िासहजे. यातील 

सवुणामध्य िाज्य सिकाि कशा प्रकािे काढणाि आह े? 

श्री. सदलीििाव वळसे-िाटील : अध्यक्ष महोदय, या कायद्यात सधुािणा 

किण्यासांदभाात आसण सवचािसवसनयम किण्यासांदभाात ससमती गठीत केली होती. 

सरुुवातीला या ससमतीच्या बैठका होऊ शकल्या नाहीत. नवीन सिकाि स्थािन 

झाल्यानांति ससमतीच्या िचनेत बदल किण्याबाबतचा प्रस्ताव माांडला होता. त्या 

ससमतीला मान्यता समळू शकली नाही. मी साांग ू इसच्ितो की, हा सवर्य असतशय 

महत्त्वाचा आह.े त्यामळेु ज्या सधुािणा किावयाच्या असतील त्या किण्याच्या 

दृष्टीकोनातनू जे स्टेक होल्डसा असतील त्याांची मते समजनू घेतली जातील. ह े

असधवशेन सांिण्यािवूी सविोधी िक्षाच्या आसण सत्तारुढ िक्षाच्या काही सन्माननीय 

सदस्याांची एक बैठक आयोसजत किण्यात येईल. त्या बैठकीत याबाबत सवचाि केला 

जाईल व िढुील सदशा ठिसवण्यात येईल. मी साांग ूइसच्ितो की, कायद्यामध्ये सधुािणा  
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श्री. सदलीििाव वळसे-िाटील .... 

सचुसवलेल्या नाहीत. ससमतीच्या िचनेमध्ये सधुािणा किण्यासांदभाातील तो प्रस्ताव 

होता.  

 

यानांति श्री. चौधिी... 
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श्री.सदलीििाव वळसे-िाटील..... 

 अध्यक्ष महोदय, कुठलाही गनु्हा दाखल झाल्यानांति तो मागे घेण्याबाबत 

ठिासवक प्रविया आह.े.. (अडिळा...) बरोबर आह.े गनु्हा दाखल झाल्यानंतर तो 

मागे घेण्याबाबतची प्रविया ठरलेली आह.े  त्याचा विचार करुनच वनणाय घेता येईल.  

सन्माननीय सदसयांनी उल्लेख केलेल्या प्रकरणाची सविसतर मावहती मला द्यािी.  मी 

त्याबाबत मावहती घऊेन आिश्यक त्या सरु्ारणा किण्याचा प्रयत्न किीन. 

 श्री.वनतेश राणे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अवतशय सकारात्मक उत्तर दते 

आहते.  तसा विचार केला तर आम्ही सिाजण िौजदारी प्रविया संवहतछेया कलम 

३५३ अन्ियेछया गनु्हयाचे लार्ािी आहोत.  त्यातल्या त्यात आम्ही तर उठल्या-

सटुल्या लार्ािी आहोत.  यामध्य ेसत्तार्ारी वकंिा विरोर्क हा मदु्दा नाही.  आपण 

दोन-दोन तीन-तीन लाख लोकांमर्नू वनिडून येणारे लोकप्रसतसनधी आहोत.  आिण 

कुठल्याही असधकाऱ्याकडे घिचे काम घेऊन जात नाहीत.  तिीही असधकािी ज्या 

िध्दतीने वागतात त्या िरिसस्थतीनसुाि आम्हाला तशी भसूमका घ्यावी लागते.  मांत्री 

महोदयाांना माझी सवनांती आह े की, यासांदभाात आिण जी ससमती गठीत किणाि 

आहात ती लवकिात लवकि किावी.  कािण एक-दोन मसहन्याांमध्ये या गनु्हयाच े

आणखी तीन-चाि लाभाथी वाढतील.  हा असतशय महत्त्वाचा सवर्य आह.े  

लोकप्रसतसनधी म्हणनू आम्ही वािांवाि हा सवर्य माांडत आहोत.  काही असधकािी 

चाांगले आहते व ते चाांगले काम कितात त्याबद्दल दमुत नाही.  ििांत ुअनेक जण या 

कायद्याचा गैिफायदा उचलत आहते.  त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, यामध्ये आिण 

लक्ष घालनू लवकिात लवकि सनणाय घ्यावा.  तसे मांत्री महोदय किणाि का ? 

 श्री.सदलीििाव वळस-ेिाटील : अध्यक्ष महोदय, मी सभागहृाला नम्रिणे साांग ू

इसच्ितो की, फौजदािी प्रसक्रया सांसहतेमधील कलम ३५३ ह े केवळ 

लोकप्रसतसनधींििुतचे मयाासदत नसनू लोकसेवकाांना दखेील लाग ूआह.े  सिकािी 

रुग्णालयाांमध्ये कमाचािी व डॉक्टिाांवि बऱ्याचदा हल्ले होतात, सिकािी 

कायाालयाांमध्ये हल्ले होतात या सवा बािीक गोष्टींचा सवचाि केला िासहजे.  केवळ 

लोकप्रसतसनधींविच कलम ३५३ अन्वये गनु्ह ेदाखल होतात असे मानण्याचे  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) X - 109 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 12:40 

 

 

श्री.सदलीििाव वळसे-िाटील..... 

काहीही कािण नाही.  त्यामळेु यासांदभाात सवंकर् सवचाि केल्यासशवाय सनणाय घेण े

उसचत होणाि नाही.  लवकिात लवकि यासांदभाात बैठक घेऊन मागा काढण्याचा 

आिण प्रयत्न करु. 

 श्री.प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, या सवर्यासांदभाात यािवूी दखेील 

दोन-तीन वेळा सभागहृामध्ये चचाा झालेली आह.े  तत्कालीन सन्माननीय सदस्य व 

आताचे माननीय मांत्री श्री.बच्च ूकडू याांच्यावि कलम ३५३ अन्वये गनु्हा दाखल 

झाल्यानांति या सवर्याचे गाांभीया लक्षात घेऊन आम्ही सभागहृाचे कामकाज बांद िाडून 

तत्कालीन माननीय मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्याशी चचाा केली होती.  कधी-

कधी सभागहृामध्ये आिण नेमके कोणते कायद ेिारित किीत आहोत याचे गाांभीया 

लक्षात येत नाही त्याचा हा िसहला फटका आह,े असे मला वाटते.   

 अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मखु्यमांत्री महोदयाांनी सदलेलेच उत्ति आताच े

माननीय गहृ मांत्री दखेील दते आहते.  हा कायदा लोकप्रसतसनधींसाठी अत्यांत 

महत्त्वाचा आह.े  कािण महािाष्ट्र सवद्यतु सवतिण कां िनीच्या वायिमनला जिी आिण 

काही बोललो तिीही या कायद्यानसुाि गनु्हा दाखल होतो.  गावात वेळेवि िाणी आले 

नाही म्हणनू ग्रामिांचायतीतील एखाद्या कमाचाऱ्याला काही बोलले तिीही हा कायदा 

लाग ूहोतो.  त्यामळेु ह ेलोकशाहीचे िाज्य आह ेकी असधकाऱ्याांचे आह,े असा प्रश्न 

िडतो.  कािण सामासजक कायाकत्यांनी एखाद्या चकुीच्या गोष्टीसवरुध्द आवाज 

उठवायचा म्हटले तिीही हा कायदा त्याांच्यासाठी मोठा अडथळा आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर् जैस्वाल याांनी या लक्षवेधी 

सचूनेच्या माध्यमातनू असतशय महत्त्वाचा मदु्दा उिसस्थत केलेला आह.े  ििांत ुमांत्री 

महोदयाांनी आिल्या उत्तिामध्ये "लवकिात लवकि" असा शब्दप्रयोग केला आह.े  

लवकिात लवकि या शब्दप्रयोगाची या सभागहृाला एवढी सवय लागली आह ेकी 

त्याांना मासहती आह ेयाबाबत िढुील असधवेशनाियंत दखेील कायावाही होणाि नाही.  

त्यामळेु यासाठी कालबद्ध कायाक्रम सनसित केला िासहजे.  तसे केले नाही ति उद्या 

अशी अवस्था होईल की गावामध्ये िाणी आले नाही म्हणनू सििांचाला िाणी  
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श्री.प्रकाश आसबटकि..... 

सोडणाऱ्या ग्रामिांचायत कमाचाऱ्यालाही काही बोलता येणाि नाही.  सामान्य 

माणसाांसाठी दखेील या कायद्याचे महत्त्व अनन्यसाधािण आह.े  यामध्ये केवळ सशक्षा 

कमी किण्यात आलेली आह.े  इति सवा तितदुी तशाच आह.े  डॉक्टिाांसाठी हा कायदा 

असल्याचाही आिण उल्लेख केला.  डॉक्टिाांसाठी आिण अनेक कायद ेकेले आहते 

व अजनूही करु.  शेवटी चाांगले कायद ेहोऊन त्याांचा धाक बसला िासहजे ह ेजेवढे 

खिे आह ेतेवढाच त्याांचा गैिवािि दखेील होता कामा नये या उद्दशेाने याकडे िाह न 

कायावाही किावी, अशी माझी सवनांती आह.े 

 श्री.प्रताि सिनाईक : अध्यक्ष महोदय, कलम ३५३ चा िोसलसाांच्या 

माध्यमातनू कसा गैिवािि होतो याची वस्तसुस्थती अनेक सन्माननीय सदस्य माांडत 

आहते.  माननीय गहृमांत्रयाांनी साांसगतले आह ेकी, असधवेशन सांिण्यािवूी सवािक्षीय 

नेत्याांची बैठक घऊेन यासांदभाात सनणाय घेण्यात येईल.   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील समिा-भाई ांदि महानगििासलकेमध्ये 

सशवसेना िक्षाचे २२ नगिसेवक आहते.  या शहिामध्ये आदिणीय सशवसेनाप्रमखु 

बाळासाहबे ठाकिे कलादालन र्व्हावे यासाठी स्थायी ससमतीची बैठक सरुु असताना 

त्याांनी आांदोलन केले.  त्या दिम्यान फक्त माईकची तोडफोड झाली.  त्यामळेु 

त्याांच्यावि इति काही कलमाांतगात गनु्हा दाखल किण्यात आला तो त्याांना मान्य आह े

ििांत ुकलम ३५३ अन्वये गनु्हा दाखल किण्यात आल्यामळेु या सवा नगिसेवकाांना 

ठाणे न्यायालयात जाऊन न्याय मागावा लागला.  त्याांना न्यायालयाने अद्यािियंत 

अांतरिम जामीन सदलेला आह ेती त्यातल्या त्यात सदलासा दणेािी बाब आह.े  ििांत ु

आता एका आठवडयात या गनु्हयाचे चाजाशीट दाखल होणाि आह.े  त्यानांति त्याांना 

अटक झाली ति सवा २२ नगिसेवकाांना अटक किावी लागले.  माननीय गहृमांत्रयाांनी 

साांसगतले की, ह ेअसधवशेन सांिण्यािवूी बैठक घऊेन सनणाय घेऊ, कायद्यामध्ये बदल 

करु.  ििांत ु त्यासाठी काही कालावधी लागणाि आह.े  डॉक्टिाांवि हल्ले झाले 

असतील, शासकीय असधकाऱ्याांवि हल्ले झाले असतील व कलम ३५३ अन्वये गनु्ह े

दाखल झाले असतील ति हिकत नाही.   
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श्री.प्रताि सिनाईक..... 

असे गनु्ह े ससध्द होऊन सांबांसधताांना सशक्षा दखेील झाली िासहजे.  ििांत ुचकुीच्या 

िध्दतीने िाजकीय द्वेशातनू काही लोकप्रसतसनधींवि या कायद्यान्वये गनु्ह े दाखल 

झालेले असतील ति आिण आजच्या आज िाज्यातील सवा िोलीस अधीक्षक व 

िोलीस आयकु्ताांना जासणविवूाक दाखल किण्यात आलेले गनु्ह े िद्द किण्याबाबत 

सनदशे दणेाि का ? 

 श्री.सदलीििाव वळसे-िाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी 

माांडलेल्या प्रकिणाची मासहती मागवनू घेऊन वस्तसुस्थती तिासनू आवशयक ती 

कायावाही केली जाईल. 

 श्री.शयामसुांदि सशांद े: अध्यक्ष महोदय, माझा असतशय महत्त्वाचा मदु्दा आह.े  

माझ्या मतदािसांघात सलांबोटी धिण आह.े  धिणाच्या आसिासच्या शेतकऱ्याांना एका 

बाजवुरुन दसुऱ्या बाजवुि जाण्यासाठी समुािे २५ सकलोमीटि अांति िाि किावे लागत.े  

त्यामळेु माननीय मांत्री श्री.अस्लम शेख याांना माझा प्रश्न आह ेकी, सदि सठकाणी जेट्टी 

बाांधनू द्याल का ? 

 श्री.मांगेश चर्व्हाण : अध्यक्ष महोदय, एखाद्या लोकसेवकाला त्याचे कतार्व्य 

बजावताना काही अडथळा आणला ति लोकप्रसतसनधीवि कलम ३५३ अन्वये गनु्हा 

दाखल केला जातो.  ििांत ु एखादा लोकप्रसतसनधी मोचाात्मक स्वरुिात एखाद्या 

असधकाऱ्याकडे काही मागणी घेऊन जातो त्यावळेी दखेील त्याच्यावि कलम ३५३ 

अन्वये गनु्हा दाखल होतो व त्याचा िीसडत मी स्वत: आह.े  महासवतिणशी सांबांसधत 

प्रश्न घेऊन शेतकऱ्याांच्या आांदोलनामध्ये मी सहभागी झालो त्यावेळी माझ्यासह ३० 

लोकाांना या सिकािने तरुुां गात डाांबले.  या सिकािने आमच्यावि १२ सदवस 

अमानरु्िण ेअत्याचाि केले.  २ नांबिच्या गनु्हगेाि लोकाांना िांचतािाांसकत ससुवधा 

सदल्या जातात ििांत ुआांदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्याांना जेवण दखेील सदले 

गेले नाही.  कायदा सवांसाठी सािखा आह ेही बाब मला मान्य आह.े  आमच्या 

एखाद्या मागणीसांदभाात ज्यावेळी आम्ही लोकसेवकाकडे मोचाात्मक स्वरुिात जातो 

व आम्ही दखेील कलम १९ अांतगात त्याच सांजे्त मोडत असताना आमच्यावि  
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श्री.मांगेश चर्व्हाण..... 

गनु्ह ेकसे दाखल होऊ शकतात, हा माझा माननीय गहृ मांत्रयाांना प्रश्न आह.े  ज्याप्रमाणे 

लोकसेवक त्याचे कतार्व्य बजावत असतो त्याप्रमाणे आम्ही दखेील लोकप्रसतसनधी 

म्हणनू आमचे कतार्व्य बजावत असतो.  असे असताना लोकप्रसतसनधीवि गनु्हा 

दाखल होऊ शकतो का ?  जि अशा प्रकािचे खोटे गनु्ह ेदाखल झाले असतील ति 

आिण ते मागे घेणाि का ? 

(अध्यक्षस्थानी माननीय ताझलका सभाध्यक्ष श्री.िीपक चव्हाण) 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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 श्री. सदलीि वळसे िाटील : अध्यक्ष महोदय, सक्रसमनल प्रोससजि कोडछया 

अंतगात जे जे गनु्ह ेआहते त्या गनु्याांच्या सांदभाात अशा प्रकािची कोणतीही घटना 

घडली ति त्यासांबांधी गनु्हा दाखल किण्याचा सांिणूा असधकाि आह.े  त्यामध्ये 

लोकप्रसतसनधी आह ेसकां वा अन्य कोण आह,े अशा कोणालाही सवलत नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, मी या सभागहृाच्या लक्षात आणनू दतेो तसेच ही बाब मी 

यािवूी सधु्दा लक्षात आणनू सदलेली आह.े  ते म्हणजे नकुतेच आता सवोच्च 

न्यायालयाने एका प्रकिणात सनणाय सदला आह े की, आमदाि, खासदाि, माजी 

आमदाि, माजी खासदाि सकां वा मांत्री याांच्यावि दाखल झालेले गनु्ह ेन्यायालयाच्या 

ििवानगीसशवाय मागे घतेा येणाि नाहीत.  आिल्या प्रत्येकाच्या बाबतीत काही ना 

काही घटना घडली असेल.  त्याचे आिण सकतीही वणान केले तिी त्याचे उत्ति या 

सठकाणी नाही असे आह ेआसण ते यासाठी आह ेकी आिल्याला कायद्याची प्रोसेस 

िणूा केल्यासशवाय त्यातनू मागा काढता येणाि नाही.  म्हणनू मी साांसगतले की, या 

सांदभाात असधवेशन सांिण्यािवूी सांबांसधताांची बैठक घेतो.  त्यानांति िढुील सनणाय घेऊन 

आसण सवा स्टेक-होल्डसाचे म्हणणे समजनू घेऊन एका सवसशष्ट कालावधीत 

यासांबांधीचा अांसतम सनणाय आिण घेऊ. 

 ॲङ आसशर् जयस्वाल : अध्यक्ष महोदय, या सभागहृाची भावना लक्षात घेता 

मांत्री महोदयाांनी जे उत्ति सदलेले आह ेते सकािात्मक आह.े  या सांदभाात माझी एवढीच 

सवनांती आह ेकी, जे कोणी स्टेक-होल्डसा असतील त्याांचे मत िढुील १ मसहनाभिात 

सवचािात घ्यावे.  िढुील असधवशेनामध्ये कायदा किण्यासाठी तो सवर्य 

सवधानसभेमध्ये चचेला आणावा आसण िढुील सवधानसभेच्या असधवेशनात अांसतम 

सनणाय किावा, एवढीच माझी सवनांती आह.े  या सांदभाात शासन सनणाय घऊेन िढुील 

असधवशेनात तसा कायदा आणणाि आह ेकाय ? 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Y - 114 

PPD/AKN/SST प्रथम श्री.चौधिी 12:50 

 

 

 श्री. सदलीि वळसे िाटील : अध्यक्ष महोदय, मी याबाबतची भसूमका असतशय 

स्िष्ट केली आह ेकी, ह ेअसधवेशन सांिल्यािवूी त्यासांबांधीची बैठक घऊेन िढुील 

योजना आखली जाईल. 
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पृ. शी.:  मुांबई उिनगि सजल्यातील अनेक गहृसनमााण सांस्थाांना महसलू 

सवभागाने अकृर्क आकािणीच्या नोटीसा िाठसवणे. 

मु. शी.: मुांबई उिनगि सजल्यातील अनेक गहृसनमााण सांस्थाांना महसलू 

सवभागाने अकृर्क आकािणीच्या नोटीसा िाठसवणे यासांबांधी 

सवाश्री. ॲङ आसशर् शलेाि अॅड. ििाग अळवणी, कॅ्टन आि. 

तसमल सेल्वन, श्री. ििाग शाह, श्रीमती सवद्या ठाकूि, श्री. अमीन 

िटेल, श्रीमती सलुभा खोडके,   सवाश्री. सहिामण खोसकि, सांग्राम 

थोिटे, कुणाल िाटील, झीशान सससददक्ी, कुमािी प्रसणती सशांद,े 

श्रीमती प्रसतभा धानोिकि, सवाश्री. सधिज दशेमखु, सिेुश 

वििडुकि, सवकास ठाकिे, असमत झनक, लह  कानडे, सभुार् धोटे, 

सवक्रमससांह सावांत, बळवांत वानखडे, असमत साटम, अतलु 

भातखळकि, डॉ.भािती लर्व्हकेि, सव.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

 

अॅड. आसशर् शेलाि (वाांद्र ेिसिम) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अशी सवनांती कितो. 

 "मुांबई उिनगिातील अनेक गहृसनमााण सोसायट्याांना महसलू सवभागाने 

अकृर्क किाच्या नोटीसा  बजावलेल्या असण,े मुांबई उिनगिातील समुािे २० हजाि 

गहृसनमााण सोसायट्याांना दिवर्ी अकृसर्क कि आकािण्यात येत असणे, ज्यावेळी या 

सोसायट्याांची बाांधकाम ेझाली त्यावेळी त्याांनी हा कि भिलेला असणे, तसेच मुांबई 

शहि सवभागातील सोसायट्याांना हा कि भिावा लागत नसताना उिनगिातील 

सोसायट्याांना हा कि भिावा लागत असणे, सन २००८ िासनू कि भिण्यासाठी ज्या 

नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या त्याला या अगोदि तत्कालीन महसलूमांत्री याांनी 

स्थसगती सदलेली असण,े ििांत ुआता िनु्हा िाज्य सिकािच्या महसलू सवभागाने या 

नोटीसा बजावल्या असनू याबाबत सोसायट्याांमध्ये तीव्र सांताि र्व्यक्त होणे, याबाबत  
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अॅड. आसशर् शलेाि... 

लोकप्रसतसनधींनी ित्रार्व्दािे ही बाब शासनाच्या लक्षात आणनू सदलेली असण,े 

कोिोनामळेु आधीच सोसायट्याांना अनेक आसथाक अडचणींना सामोिे जावे लागत 

असनू त्यातच आता या अवाजवी किाचा बोजा आल्याने सोसायट्या अडचणीत 

आलेल्या असणे, तिी मुांबई उिनगिातील गहृसनमााण सोसायट्याांना बजावलेल्या सदि 

अकृर्ीक कि नोटीसाांना त्वरित स्थसगती दणे्याबाबत व मुांबई उिनगिातील लावण्यात 

येत असलेला हा अकृर्ीक कि कायमस्वरूिी िद्द किण्याबाबत शासनाने तातडीने 

किावयाची कायावाही व उिाययोजना." 

श्री. बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना अगोदिच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो. 

ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. सांजय झशरसाट) : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि 

ठेवण्यात आले आह.े 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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अॅड. आसशर् शेलाि : अध्यक्ष महोदय, मुांबईतील नागरिकाांसाठी असतशय 

महत्त्वाचा हा प्रश्न आह.े  सवशेर्त: मुांबई उिनगिातील नागरिकाांसाठी हा असतशय 

महत्त्वाचा सवर्य आह.े  मला कल्िना आह ेकी, या सत्तारुढ िक्षाने जो प्रस्ताव माांडला 

आह े त्यामध्ये सधु्दा या सवर्याचा समावेश आह.े  या सदनामध्ये दोन्ही बाजचू्या 

सन्माननीय सदस्याांना या सवर्यावि िाजकािण किण्याची इच्िा नसनू मुांबईकिाांना 

न्याय समळावा, अशी अिेक्षा आह.े   

अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्ये सदनाांक १.११.२०२१ िोजीची नोटीस 

आह.े  मे.श्रीमती र्व्ही.एफ.एक्सपे्रस, रिबेलो िोड, बाांद्रा याांना आलेली आह.े  दसुिी 

नोटीस सधु्दा सदनाांक १.११.२०२१ िोजीची आह ेआसण ती नोटीस सेंट सेबेस्टीअन 

सोसायटी याांना िाठसवलेली आह.े  सतसिी नोटीस साांताकु्रझ सािस्वत कॉलनी आसण 

४ थी नोटीस सालसेट सोसायटी, बाांद्रा याांना आलेली आह.े   

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदाि सांघातील जवळिास ५० टक्क्याांिेक्षा असधक 

नागरिकाांना या अकृसर्क कि आकािणीच्या नोटीस आल्या आहते.  हा सवर्य वािांवाि 

या सभागहृात चचेला येत असतो.  माझे असे मत आह ेकी, या सवर्या प्रशासकीय 

स्तिाविील असधकािी ह े सनवडून आलेल्या सकां वा सनयकु्त झालेल्या जनप्रसतसनधींच े

म्हणणे ऐकायला तयाि नाहीत.  मग सिकाि तमुचे असो की आमचे असो.  तसेच 

मांत्री महोदयाांनी घेतलेल्या सनणायाला सधु्दा एका अथााने बाजलूा सािण्याचे काम ह े

प्रशासकीय असधकािी कितात. 

अध्यक्ष महोदय, यामध्ये लोकाांची मागणी काय आह ेति मुांबई उिनगिात जे 

६० ते ७० टक्के लोक त्याांच्या सवकससत झालेल्या इमािती, बांगले, चाळी आसण इति 

अशा जसमनी जेर्व्हा सवकससत किावयाच्या होत्या त्यावेळी त्याांनी कृर्ीचे के्षत्र 

अकृसर्क किण्याची ििवानगी त्याांनी घेतली आह.े  असा एन.ए. किताना त्याांनी 

महसलू सवभागाला योग्य तो कि भिला आह.े  त्यानांति सवकससत झालेल्या अशा 

समळकतींना मुांबई महानगििासलकेला मालमत्ता कि लाग ूझाला.  त्यामध्ये िाणीिट्टी  
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अॅड. आसशर् शलेाि.. 

आसण इति सवा कि लाग ूझाले.  आता त्याांना २०-२०, ३०-३० सकां वा ५०-५० वर् े

झाल्यानांति आिण िनु्हा या एन.ए. किाच्या नोटीस िाठसवता.  

अध्यक्ष महोदय, िवूी अशा एन.ए. किाचे िनुसवालोकन किण्याचा कालावधी 

५ वर्ााचा होता.  तत्कालीन महसलू मांत्री याांनी हा िनुसवालोकन कालावधी १० वर् े

केला होता.  त्याचा उल्लेख या उत्तिामध्ये नाही.  िण मी त्या बैठकीला उिसस्थत 

होतो.  म्हणनू माझे म्हणणे आह ेकी, या प्रकिणी प्रशासकीय असधकािी मानायला 

तयाि नाहीत, अशा िध्दतीचे सचत्र आह.े  ३ टक्क्याांच्या िनुसवालोकनचा किाचा जो 

दि होता तो .०५ इतका केला ते उत्तिामध्ये नमदू आह.े   

अध्यक्ष महोदय, माझी सवनांती आह ेकी, आिण या नोटीसेसमधनू जो िेट 

वाढलेला आह े तो जवळिास १५०० टक्क्याांनी वाढला आह.े  िवूी गहृसनमााण 

सांस्थाांना येणािी एन.ए. किाची नोटीसमधनू जो दि सदसत होता तो कमी होता.  आता 

त्यामध्ये लक्षणीय वाढ करुन १५०० टक्क्याांनी ती वाढ केली आह.े  सरुूवातीला 

ज्याांना ४.८२ रुिये लागायचे त्याांना आता ७३.८०  रुिये दिाच्या नोटीस िसहवाशाांना 

समळू लागल्या आहते.  म्हणनू माझी मागणी आह ेकी, कोिोनाचा काळ आसण या 

काळात नागरिकाांची झालेली गैिसोय आसण त्याांना सोसावा लागलेला भदूडं आसण 

िरिणामी मुांबईतील उिनगिातील िसहवाशाांना या कोिोना कालावधीत जास्त माि 

िडला.  त्यामळेु तातडीने आिण सदलेल्या या नोटीसेसना आिण स्थसगती द्यावी.   

अध्यक्ष महोदय, दसुिे म्हणजे एका शहिामध्ये एका किासाठी २ वेगळे न्याय 

असता कामा नये.  मुांबई शहि आसण मुांबई उिनगि यामध्ये २ वेगवेगळ्या िध्दतीचा 

न्याय केला आह.े  माझ्या हातामध्ये महािाष्ट्र जमीन महसलू असधसनयम १९६६ 

मधील कलम ४७ (अ) (२) मध्ये मुांबई शहि सजल्याला आिण अकृसर्क किातनू 

आिण सटू सदली आह े ति मुांबई उिनगिाने कोणते िाि केले आह े?  त्यामळेु आिण 

महािाष्ट्र जमीन महसलू असधसनयम १९६६ मधील कलम ४७ (अ) (२) मध्ये आसण  
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अॅड. आसशर् शलेाि.. 

महािाष्ट्र जमीन महसलू असधसनयम १९६६ मधील कलम ११४ मध्ये बदल किण्याची 

सिकाि भसूमका घेणाि आह ेकाय, हा माझा दसुिा प्रश्न आह.े  त्यामळेु या नोटीसेसना 

आधी "स्टे" द्यावा, अशी  िसहली मागणी आह ेआसण उिनगिवाससयाांसाठी महािाष्ट्र 

जमीन महसलू असधसनयम १९६६ मधील कलम ४७ (अ) (२) व कलम ११४ मध्ये  

सधु्दा बदल किण्याची भसूमका सिकाि घेईल काय, अशी माझी दसुिी सवनांती आह.े 

श्री. बाळासाहबे ठाकिे : अध्यक्ष महोदय, आता सबनशेती म्हणजे अकृर्क 

किाच्या आकािणीमळेु नागरिकाांमध्ये अस्वस्थता आह ेआसण तशा तक्रािी येतात, ही 

वस्तसुस्थती आह.े  ििांत ुमी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो की, सन २०९१७ 

िवूी सधु्दा अशी वसलू सरुू ओती.  त्याबद्दल फािशी तक्राि नर्व्हती.  आिण सन 

२०१७ मध्ये काही बदल केले आसण सन २०१८ मध्ये तशा प्रकािचा शासन सनणाय 

केला.  आता  त्या शासन सनणायाची आम्ही आता फक्त अांमलबजावणी किीत 

आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, या सवर्यावि िाजकािण किायचे नाही म्हणनू आमचे म्हणण े

असे आह ेकी, आिल्या शासनाने सन २०१८ मध्ये जो सनणाय केला होता त्याची 

अांमलबजावणी आता सरुू आह ेआसण िाज्याला दखेील आसथाक बळ येण्यासाठी 

कि समळण्याची आवशयकता आह.े  त्यामळेु लोकाांनी हा कि भिला ति मदत होईल, 

असे मला वाटते. 

श्री. सनुील प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न सांिणूा मुांबईतील सोसायट्याांमध्ये 

िाहणाऱ्या मध्यमवगीय लोकाांचा अत्यांत महत्त्वाचा आह.े  मी सन्माननीय सदस्याांना 

साांग ू इसच्ितो की, आिण मागील काळात दखेील सातत्त्याने प्रयत्न केले होत.े  

यासाठी जी ससमती सनयकु्त केली होती त्या ससमतीच्या बैठका सधु्दा झाल्या. िण 

आिण अांसतम सनणायाियंत िोहोचलो. मग ती मदुत सांिल्यानांति र्व्याजासह तो  
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श्री. सनुील प्रभ.ू.. 

अकृसर्क कि आकािला गेला.  तो जाचक असा कि आह.े  म्हणनू मांत्री महोदयाांना 

आमची सवनांती आह ेकी, मुांबईतील सवाच लोकप्रसतसनधींच्या मतदाि सांघातील हा 

प्रश्न आह.े  प्रत्येकाकडे नागरिक येऊन तक्रािी किीत असतात.  याबाबत सशवसेनेच्या 

आमदािाांनी माननीय मखु्यमांत्रयाांना ८ सदवसाांिवूी यासांबांधी सनवेदन सधु्दा सदले होते. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सनुील प्रभ ू.... 

या वठकाणी जो जाचक कर लािला आह ेतो कायमस्वरुपी िद्द किणे याचा सनणाय 

कॅसबनेट घेईल. नांति त्यावि िॉसलसी ठिेल. ििांत ुमाननीय महसलू मतं्र्यांना माझी 

विनंती आह ेकी, आिण त्यासाठी तात्काळ स्थसगती दऊेन नागरिकाांना सदलासा  

सदला िाहीजे.  

श्री असमन िटेल : अध्यक्ष महोदय, मुांबई उिनगि, नई मुांबई, थाना, िणुे औि 

हि जगह का यह इशय ूह.ै......  

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. ससुनल प्रभ ू

याांनी सवचािलेल्या प्रश्नाचे उत्ति दणे्यािवूीच आिण सन्माननीय सदस्य श्री. असमन 

िटेल याांना बोलण्याची सांधी सदली आह.े आिण ह ेसभागहृ चालवता. ििांत ुमाननीय 

मांत्रयाांनी सन्माननीय सदस्य श्री. असमन िटेल याांना बोलण्याची सांधी द्या असे साांसगतले 

की आिण त्याांना बोलण्यासाठी उभे  केले...(अडथळा)... माझा हते्वािोि नाही.  

ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. िीपक चव्हाण) : सन्माननीय सदस्य आिण 

अशा प्रकािचा हते्वािोि किणे योग् य नाही. सन्माननीय सदस्य श्री. असमन िटेल याांनी 

हात वि केला होता म्हणनू मी त्याांना सांधी सदली आह.े मी आिल्यालाही सांधी दईेल.  

श्री असमन िटेल : अध्यक्ष महोदय, मुांबई उिनगि, नई मुांबई, थाना, िणुे औि 

हि जगह का यह इशय ूह.ै सब का इशय ूकॉमन ह.ै सििले कई सालों से मुांबई में िसिम 

उिनगि हो या िवूा उिनगि हो, यह इशय ूकेवल दसक्षण मुांबई का इशय ूनहीं ह.ै यह ििेू 

महािाष्ट्र का इशय ूह.ै इसमें असधकारियों की मनमानी हो िही ह.ै एक आदमी जाता ह,ै 

तो उसको कुि रुियों का टैक्स लगाकि द ेसदया जाता ह.ै ये टैक्स फौिन अबॉसलश 

होना चासहए. उसकी वजह भी ह.ै कई सदनों से लोकप्रसतसनधी बाि बाि माननीय मांत्री 

महोदय से समलते ह ैऔि अनिुोध किते ह.ै मैंने भी माननीय मांत्री महोदय के साथ 

बैठक ली ह.ै  मुांबई कााँगे्रस के साथ भी बैठक ली ह,ै अन्य लोगों ने भी बैठक ली ह.ै 

हमािा स्िेसससफक प्रश्न यह ह ैसक असधकारियों की यह जो मनमानी चल िही ह,ै  सकसी 

भी आदमी को आाँख बांद किके सकतना भी टैक्स लगाया जा िहा ह.ै सबसे िहले इस  
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श्री असमन िटेल.... 

बािे में आज के आज, अभी के अभी माननीय मांत्री महोदय ने हमािी सवनती को मानना 

चासहए औि इसको स्टे दनेा चासहए. दसूिी बात ऐसी ह ैसक इसको धोिण में सबठाकि 

इसको अबॉसलश किना चासहए, ऐसी मेिी दो माांगे ह.ै  मेिी सवनती ह ैसक इस बािे में 

माननीय मांत्री महोदय ने जवाब दनेा चासहए.  

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, आजच्या कामकाजिसत्रकेत 

दशासवल्याप्रमाणे सनयम २९३ च्या प्रस्तावावि चचाा घेण्यात येणाि आह.े याबाबत 

मला सवा सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे होते. ििांत ुसन्माननीय सदस्य 

ॲड. आसशर् शेलाि, सन्माननीय सदस्य श्री. ससुनल प्रभ ूआसण सन्माननीय सदस्य 

श्री. असमन िटेल याांचे म्हणणे होते की, लक्षवेधी सचूनेवि चचाा करुन आम्हाला 

त्यावि उत्ति िासहजे. त्यामळेु आता आिण लक्षवेधी सचूना घेत आहोत. साधािणत: 

सवांचे सतू्र लक्षात घेऊन आणखी कोणाला आिले म्हणणे माांडायचे असेल ति 

आिण त्याांना सांधी द्या मग नांति मी एकसत्रत उत्ति दतेो.  

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, या किाला तातडीने स्थसगती सदली 

िासहजे, असा मळू मदु्दा आह.े याचे कािण असे आह े की, आधीच कोिोनामळेु 

लोकाांचे मोठे आसथाक नकुसान झाले आह.े अशा काळात लोक कोिोनाच्या 

िरिसस्थतीतनू सावित असताना हा एक नवीन सजसझया कि लावनू काही वर्ााचा 

िितावा घेण्याचा प्रयत्न सरुु आह.े  त्यामळेु कोिोनाची िरिसस्थती लक्षात घेता याला 

तात्काळ स्थसगती सदली िासहजे, ही आमची िसहली मागणी आह.े  दसुिा मलुभतू मदु्दा 

असा आह ेकी, हा कि सकां वा कायदा अनएसथकल आह.े कािण जेर्व्हा एखादा ्लॉट 

नॉन ॲग्रीकल्चि होतो आसण एखादी इमाित बाांधली जाते तेर्व्हा आम्ही त्याचे िैस े

भितो. त्यानांति िढेु आयषु्ट्यभि नॉन ॲग्रीकल्चि कि भित िाहायचा. मी स्वत: या 

सांदभाातील खाजगी सवधेयक माांडले होते.  एवढेच नर्व्ह ेति सध्या मांत्री असतलेले 

माननीय श्री. िगन भजुबळ याांनी सदु्धा मागच्या काळात हा कि िद्द किण्यासाठी 

खाजगी सवधेयक माांडले होते. त्यामळेु या किाला तात्काळ स्थसगती दणे्यात यावी  
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श्री. अतलु भातखळकि.... 

आसण हा कायदा कायमस्वरुिी िद्द किण्यासाठी सिकाि काही सवचािसवसनमय किणाि 

काय  दोन प्रश्नाांची माननीय मांत्रयाांनी उत्तिे द्यावीत. 

श्रीमती सवद्या ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, इस लक्षवेधी के माध्यम से मैं यह प्रश्न 

ििूना चाहती ह ां सक यह कोई सब्रसटश िाज नहीं ह.ै जब सक मुांबई शहि के लोग कोसवड 

के समय में इतने ििेशान ह ैऔि उसके बावजदू जब एक बाि डेर्व्हलिमेंट आता ह ैतो 

वन टाईम एन.ए. टैक्स भिा जाता ह.ै लेसकन उसके बावजदू जो असधकािी सोसायटी 

में जाकि लोगों को इतनी तकलीफ द ेिह ेह,ै लोगों को हिैान कि िह ेह,ै उनको १०-

२० लाख रुिये भिने के सलए कहा जा िहा ह.ै मेिा िहला प्रश्न ऐसा ह ैसक आि इसको 

िद्द सकसजए. क्या आि इसको िद्द किेंगे ?  मेिा दसूिा प्रश्न ऐसा ह ैसक यसद इसको तिुांत 

िद्द नहीं कि िा िह ेह,ै तो उसको ५-१० साल की मदुतवाढ दीसजए. क्योंसक लोग िैसा 

नहीं भि िायेंगे. लोगों की हालत खिाब ह.ै मेिा कहना ह ैसक आि इसको िद्द सकसजए. 

मदुतवाढ नहीं चासहए. आि इसको िद्द सकसजए, स्टे दीसजए.  

श्री. िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, सनयम २९३ च्या अनरु्ांगाने दखेील या 

सवर्यावि चचाा होणाि आह.े ज्या सठकाणी जमीन असेल त्या जसमनीवि बाांधकाम 

केले जाते सतथे नॉन ॲग्रीकल्चि हा कि लावला जातो.  िवूी हा कि ३ टक्के होता 

त्यावरून १.५ टक्क्याांवि आला तिी दखेील लोक तो कि भिण्यास तयाि नर्व्हती.  

त्यानांति तो कि ०.०५ टक्के  किण्यात आला त्या अनरु्ांगाने लोकाांनी तो भिण्यास 

सरुु केला. ििांत ुत्याला दखेील त्यावेळच्या माननीय मांत्रयाांनी एकदा नाहीति दोन त े

तीन वेळा स्थसगती सदली. हा सजसझया कि आह ेअसे मला दखेील म्हणावे लागले. 

माझ्या क्लबचे उदाहिण मी दतेो की,२० हजाि स्क्वेअि फुटाची जागा असताना 

त्यातील ६७ टक्के जागा आिण ओिन ठेवतो आसण ३३ टक्क् याांमध्ये आिण १५ 

टक्के बाांधकाम कितो. खिे म्हणजे या १५ टक्क्याांवि त्याांनी अकृसर्क कि लावायला 

िासहजे होता. या बाबतीत मला असधकाऱ्याांचे दखेील उदाहिण द्यावे लागेल कािण 

ते ऐकणे गिजेचे आह.े असधकाऱ्याांनी सिसकट २० हजाि स्क्वेअि फुटवि कि 

लावलेला आह.े माननीय मांत्रयाांनी माझी सवनांती आह ेकी, आिण तात्काळ या किाला  
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श्री. िसवांद्र वायकि... 

स्थसगती द्यावी. एकाच शहिामध्ये मुांबईसाठी आसण उिनगिासाठी असे वेगवेगळे 

कायद ेकिण्याचा सनणाय आिण तात्काळ बदलनू तो मांत्रीमांडळासमोि आणनू हा कि 

िद्द किावा.  

ताझलका सभाध्यक्ष : आता सन्माननीय सदस्य श्री. योगेश सागि ह ेशेवटचा 

प्रश्न सवचाितील कािण सवासाधाििणे सवा सन्माननीय सदस्याांचे प्रश्न सािखचे आहते. 

ही काही सनयम २९३ अन्वयेची चचाा नाही.  

श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, सदिचा प्रश्न हा मुांबई शहिासाठी 

महत्त्वाचा आह.े महत्त्वाचे म्हणजे मुांबई शहिात असधवशेन आह.े माननीय मांत्रयाची 

तीन वेळा भेट घेऊन मी सदु्धा हा प्रश्न तीन वेळा त्याांच्या सनदशानास आणनू सदला 

होता. आज  काय िरिसस्थती आह ेयाचा उल्लेख सन्माननीय सदस्य ॲड.  आसशर् 

शेलाि याांनी केला आह.े आमची भसूमका काय आह ेह ेत्याांना कळले िासहजे. कािण 

माननीय मांत्री ह ेउत्ति कसे दतेील यासाठी त्याांच्या िािील उत्तिातनू आम्हाला त्याची 

मानससकता कळते.  

ताझलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री. योगेश सागि मी आिल्याला 

साांग ूइसच्ितो की, माननीय  मांत्री ह ेिािील उत्ति दणेाि नाहीत. कािण त्याांनी आिले 

सवा म्हणणे ऐकून घेतले आह.े  

श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, ज्या सठकाणी शेती केली जाते तेथील हा 

प्रश्न नाही. मुांबई शहि ह ेसात बेटाांचे शहि आह.े त्या िोटया िोटया बेटाांचे सफसलांग 

करुन मुांबई शहि तयाि केले आह.े या सठकाणी शेती कुठे होत होती ह ेकोणीही साांग ू

शकत नाही. अकृसर्क कि लावण्यात आला सतथे इमाित उभी िासहली. 

महानगििासलकेने लाखो रुियाांचा प्रॉिटी कि लावला. याचा अथा जवळिास १२ ते 

१६ हजाि कोटी रुियाांचे उत्िन्न या किातनू येते. आज आिण जो अकृसर्क कि 

लावत आहात त्यातनू दोन सहस्से होत आहते. एक म्हणजे मुांबई शहिाला त्यातनू 

माफी आसण उिनगिासाठी हा कि लावण्यात येत आह.े  ह ेजे सशघ्रगणक मोजले जात  
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श्री. योगेश सागि.... 

आह ेते िवूालक्षी प्रभावाने मोजत आहते. या किाची सरुुवात ३ टक्क्याांनी केली होती 

ति ०.०५ टक्केियंत आलेले आह.े सजथियंत ०.०५ टक्केचा भिणा सरुु होता 

सतथियंत सवा ठीक होत.े अध्यक्ष महोदय, भसूमका काय आह ेते आिण मला साांग ू

द्या. आज िरिसस्थती अशी आह ेकी, तहससलदािामाफा त सोसायटीची बाँक अकाऊां ट 

ससल केले आह.े 

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. योगेश सागि ... 

जि २० लाख रुियाांची नोटीस सदली असेल ति जोियंत सिकािकडे त्या खात्यातनू 

तेवढी िक्कम जात नाही तोियंत ते अकाऊां ट नॉन आिॅिेटींग िाहते. ही कोणती 

मोगलाई आह े? सोसायटीच्या अकाऊां टमध्ये ससांकींग फां ड, मेन्टेनन्स, िगािाचे िैसे 

असतात. वीज सबल, वॉटि चाजेस या करिताचे िैसे असतात.  माझी मागणी आह े

की, बाँक अकाऊां ट सीज  किण्याबाबत सकां वा बाँक अकाऊां ट इांटि्ट किण्याबाबत 

तातडीने तलाठींना सचूना सदल्या आहते  त्या सांबांधी आताच्या आता सदनात 

स्थसगती दणे्याची आवशयकता आह.े आता जो कि लावला आह ेत्याला आजच्या 

आज सदनात स्थसगती जाहीि केली िासहजे. दसुिा मदु्दा असा आह े की, ज्या 

सोसायट्याांना अकृसर्क कि लावला आह ेतेथे या िढेु हा अकृसर्क कि लावला 

जाणाि नाही,  असा कायद्यात बदल किणाि काय ? 

 काही सन्माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, .... 

 ताझलका सभाध्यक्ष :  आता मी दोन सदस्याांना प्रश्न सवचािण्याची सांधी  दतेो. 

ही लक्षवधेी सचूना आह.े या नांति मांत्री महोदय उत्ति दतेील. सवााना मी सांधी दऊे 

शकत नाही. नाव असले तिी सांधी द्यावी, असा सनयम नाही.  

 श्री. असमत साटम : अध्यक्ष महोदय,  या सवर्यासांबांधी  माझा एकच प्रश्न आह.े 

या लक्षवेधी सचूनेच्या िसहल्या िरिच्िेदामध्येव  सांिणूा उत्ति सदले आह.े मी जेर्व्हा 

एखादी जमीन सवकत घतेो त्याकरिता एकदाच िैसे दतेो. या जसमनीचे िैस ेदि वर्ााला 

िनु्हा िनु्हा भिले जात नाहीत.  एकदा इमाित बाांधली, एनए टॅक्स भिला की तेथेच 

एनए किाचा सवर्य सांिला िासहजे. या सठकाणी कायद्यातील तितदू दाखवली जात 

आह.े  मुांबई- िणुे  महािासलका व ब नगििासलका के्षत्राांकरिता  महािाष्ट्र जमीन 

महसलू, जसमनीच्या वाििाचे रुिाांति व अकृसर्क आकािणी सनयम सन १९६९ मध्ये 

महािासलका व नगििासलका क्षेत्रामध्ये एनए कि िणूािणे वगळण्याची तितदू किणाि 

काय ? 
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 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय,  आज सनयम २९३चा प्रस्ताव असनू 

या सवर्यावि चचाा होणाि आह.े  सन्माननीय सदस्याांचा  लक्षवेधी सांबांधी आग्रह 

होता. सदनाची भावना लक्षात आलेली आह.े ह ेखिे आह.े मी साांग ूइसच्ितो की, सन 

२०१७ मध्ये कायद्यात बदल केला, सन २०१८ मध्ये सनणाय लाग ूकेला व त्याची 

अांमलबजावणी आिण किीत आहोत. अांमलबजावणी सरुु झाली तेर्व्हा जे आकडे 

असतील... 

 ॲड ििाग अळवणी : अध्यक्ष महोदय,  माझी उत्तिाला हिकत आह.े मांत्री 

महोदयाांकडून या सठकाणी वािांवाि असे साांसगतले जात आह े की, कायद्यातील 

तितदुीची अांमलबजावणी केली जात आह.े कायद्यामध्ये असा अकृसर्क कि 

मुांबईसाठी लाग ू नाही, अशीच तितदू आह.े महािाष्ट्र लाँड िेर्व्हने्य ूकोडचे टायटल 

वाचले ति त्यात असे  नमदू केले आह ेकी, City of Mumbai   करिता हा कि 

नाही.  सन २०१४ साली  याच सदनात आिण या कायद्यामध्ये एक सधुािणा केली. 

सेक्शन ४२ (अ) अांतगात ज्या  शहिात सवकास आिाखडे झाले आहते त्या सठकाणी 

अकृसर्क कि लावायचा  नाही असे नमदू केले  नाही, मात्र या बाबत सनयोजन 

प्रासधकिण ठिवेल. कायद्यातील तितदू मी साांगत आह.े हा बदल का केला, सधुािणा 

का केली याचे कािणअसे की, सवकास आिाखड्याांतगात सनयोजन प्रासधकिण 

जसमनीचा वािि ठिवत असते.  यामध्ये शेती दखेील आह.े सेक्शन ४२ (अ ) चा अथा 

असा आह ेकी, जि सवकास आिाखड्यामध्ये एखाद्या जसमनीचा जि कृर्ी वािि 

असेल ति  तिच अकृसर्क कि लाग ूहोतो. सवकास आिाखड्यामध्ये सनवासी सकां वा 

अन्य वािि असेल ति तथेे आिण अकृसर्क कि माग ूशकत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  मी दसुिे एक उदाहिण साांगतो. नागिी के्षत्र घोसर्त केलेली 

आह.े तेथे एखाद्या जसमनीवि कोणी शेती किीत असेल.  महसलुाच्या योजना, 

कजामाफीची  योजना इ. योजनाांचा लाभ , तेथील शेतकऱ्याांना  सदला जात नाही. 

तेर्व्हा असे साांसगतले जाते की, तमु्ही नागिी भागात शेती किीत आहात.यामळेु  
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ॲड ििाग अळवणी .... 

तमु्हाला योजनेचा लाभ समळणाि नाही. सिकािने काही द्यायचे आह ेतेर्व्हा नागिी के्षत्र 

आह ेम्हणनू शेतकऱ्याांना लाभ सदला जात नाही. नागिी के्षत्रामध्ये अकृसर्क कि कसा 

काय लाग ूशकतो ? आिले धोिण व कायद्यामध्ये हीच तितदू आह.े हा कि मुांबई 

शहिाला लाग ूकिता येणाि नाही. याकरिता स्थसगत द्या व अभ्यास किा. हा अकृसर्क 

कि िद्द केला िासहजे, अशी माझी मागणी आह.े  

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, ह े खिे आह े की, खिू मोठया 

प्रमाणात आमच्याकडे तक्रािी प्राप्त झाल्या आहते. सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर् 

शेलाि, सन्माननीय सदस्य श्री.  असमन िटेल याांचे सशष्टमांडळ मला भेटले. तसेच 

सन्माननीय सदस्य सवाश्री सनुील प्रभ,ू योगेश सागि, सझशान सससद्दकी माझ्याकडे 

आले होते. जेथे मला भटेतील तेथे या गोष्टीची चचाा होते.   सवा सन्माननीय सदस्याांचा  

सिू माझ्या लक्षात येत आह.े या सांबांधी तात्ििुती स्थसगती सदली जात आह.े  जे मदु्द े

माांडले आहते त ेमुांबई शहिाला लाग ूनाहीत.  जे काही आहते त्या सवांचा सवचाि 

केला जाईल. 

 ॲड आसशर् शलेाि : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय मांत्री  महोदयाांनी स्थसगती 

सदली आह,े त्याकरिता त्याांचे धन्यवाद र्व्यक्त कितो.  आज सनयम २९३ च्या 

प्रस्तावाच्या वेळी िढेु चचाा करु. येथे ताांसत्रक व कायदशेीि मदु्द ेचचेला आले आहते.  

आिण या सांबांधी सवा िक्षाांची एक ससमती तयाि  किावी. यामध्ये मुांबई व उिनगि 

मधील आमदािाांची ससमती किा. आमचे म्हणणे ऐकून  ह ेिद्द किण्याबाबत सवचाि 

किावा. 

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, आज सनयम २९३ अन्वये या 

सवर्यावि िनु्हा चचाा होणाि आह.े  

     -------- 
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    पृ. शी. : जालना सजल्यातील बदनाििू, बावणे िाांगिी व   

      भोकिदन तालकु्यातील  शेतकऱ्याांना असतवषृ्टीमळेु 

      झालेल्या नकुसानीबाबत  भििाई दणेे  

   मु. शी. : जालना सजल्यातील बदनाििू, बावण ेिाांगिी व   

      भोकिदन तालकु्यातील  शेतकऱ्याांना असतवषृ्टीमळेु 

      झालेल्या नकुसानीबाबत  भििाई दणेे,या सांबांधी  

    श्री.नािायण कुचे, सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवधेी 

    सचूना 

 श्री. नािायण  कुचे (  बदनाििू   ) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय  मदत व िनुवासन मांत्रयाांचे लक्ष वधे ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो.  

“जालना सजल्यातील बदनाििू तालकु्यातील बावणे िाांगिी व भोकिदन 

तालकु्यातील िाजिू या महसलुी मांडळात असतवषृ्टीमळेु शेतकऱ्याांचे अतोनात नकुसान 

होणे, नैससगाक नकुसानीमळेु शासनाने तातडीने बासधत शेतकऱ्याांना आसथाक नकुसान 

भििाई अद्यािही न दणेे,  त्यामळेु असतवषृ्टीमळेु नकुसान झालेल्या शेतकऱ्याांना िाज्य 

शासनाने आसथाक मदत तातडीने किावी व बासधताांना सदलासा द्यावा यासाठी 

स्थासनक लोकप्रसतसनधी याांनी माननीय मखु्यमांत्री महोदय याांना सदनाांक ९ नोर्व्हेंबि, 

२०१९ िोजी वा त्या दिम्यान जावक  क्रमाांक २०२१-२०२२/०८० या ित्रार्व्दािे तसचे 

कृर्ी मांत्री, मदत व िनुवासन मांत्री व सांबांसधत असधकािी याांना लेखी सवनांती केलेली 

असणे, ििांत ु शासनाने शेतकऱ्याांना अनदुान समळणेसाठी अद्यािही कोणत्याच 

उिाययोजना केल्या नसणे, िरिणामी स्थासनक लोकप्रसतसनधींसह बासधत 
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श्री. नािायण  कुचे ...... 

शेतकऱ्याांच्या समवेत सदनाांक १२ नोर्व्हेंबि िोजी वा  त्या दिम्यान लाखोच्या सांख्येने  

रॅक्टि आक्रोश मोचाा काढणे, सदि नकुसानीला अनेक मसहने उलटूनही 

कोणतीही कािवाई होत नसणे, तसेच िाांगिी व िाजिू महसलू मांडळातील असतवषृ्टीमळेु 

शेतकऱ् याांच्या सिकाांच ेव फळबागाांचे िांचनामे ७ मसहन्यािवूी झालेले असणे, तसचे 

सजल्हासधकािी जालना याांनी सदि दोन्ही तालकु्यातील बदनाििू, बावणे िाांगिी व 

भोकिदन तालकु्यातील िाजिू महसलू मांडळात नकुसान झालेल्या के्षत्राचा िाहणी दौिा 

केलेला असणे, सजल्हासधकािी, जालना याांनी शेतकऱ्याांच्या सिकाांचे व फळबागाांच े

असतवषृ्टीमळेु झालेल्या नकुसानीबाबतचा ससवस्ति प्रस्ताव महसलू व िनुवासन 

सवभाग, मांत्रालय याांच्याकडे सादि किणे, सजल्हासधकािी, जालना याांनी नकुसानग्रस्त 

शेतकिी याांना अनेकदा आसथाक मदत दणे्याचे आश्वासन दऊेनही अद्यािही बासधत 

गिीब शेतकऱ्याांना मदत सदलेली नसणे, िरिणामी शेतकऱ्याांना मोठया आसथाक 

सांकटाला सामोिे जावे लागत असणे, शासनाच्या उदासीन धोिणामळेु शेतकऱ्याांवि 

आत्महत्या किण्याची वळे येणे, त्यामळेु सामान्य गिीब शेतकिी याांच्यात शासनाच्या 

सविोधात िसिलेले तीव्र असांतोर्ाचे वाताविण, यावि शासनाने तातडीने किावयाची 

कायावाही व उिाययोजना.” 

श्री. सवजय वडेट्टीवाि ( मदत व िनुवासन मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो. * 

ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री. िीपक चव्हाण ) : सनवेदन सभागहृाच्या 

िटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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 श्री. नािायण कुचे : अध्यक्ष महोदय, जालना सजल्यामध्ये या वर्ी 

िावसाळ्यात  एकूण ११०० सममी िाऊस िडला. यामळेु शेतकऱ्याांचे मोठया 

प्रमाणात नकुसान झाले. कािसू द्राक्ष, मका, बाजिी, सोयाबीन, मोसांबी अशा सिकाांच े

व फळबागाांचे नकुसान झाले. सद. २० स्टेंबि २०२१ िोजी िात्री ढगफुटीसािखा 

जालना येथे िाऊस झाला. येथे असतवषृ्टी झाल्या नांति  दसुऱ्या सदवशी सजल्हासधकािी, 

जालना याांना मी स्वत: घेऊन िणूा तालकु्यात सफिलो. तेर्व्हा त्याांनी कृर्ी सवभाग व 

महसलू सवभाग याांना िांचनामा किण्याबाबत आदशे सदले. िांचनाम ेआले. या नांति 

जालना सजल्यामध्ये अनदुान आले. जालना सजल्यात ४९ महसलू मांडळ आहते. 

त्यातील ४७ महसलू मांडळाांना सनधी आला. २ मांडळे वगळण्यात आली. याचे असे 

कािण साांसगतले गेले की, सततच्या िावसामळेु नकुसान झाले, त्याला अनदुान दतेा 

येत नाही. हा प्रस्ताव मदत व िनुवासन सवभागाला आम्ही िाठवला. मी सनदशानास 

आणनू दऊे इसच्ितो की, ४९ महसलू मांडळािैकी ४७ महसलू मांडळामध्ये २० 

स्टेंबिच्या िात्री ३४२ सममी िाऊस िडला, ही कृर्ी सवभागाची नोंद आह.े सद. २१ 

ते ३० स्टेंबिमध्ये िडलेल्या िावसाची नोंद मी आिल्याला वाचनू दाखवतो.           

सद. २१ स्टेंबि िोजी  २० सममी, २२ स्टेंबि िोजी  ५१ सममी, २३ स्टेंबि िोजी  ३७ 

सममी, २४ स्टेंबि िोजी  २० सममी, २५ स्टेंबि िोजी   ३६ सममी, २६ स्टेंबि िोजी  

१५ सममी, २८ स्टेंबि िोजी  ४५ सममी व  २९ स्टेंबि िोजी  ४२ सममी अशा प्रकािे 

दििोज िाऊस िडलेला आह.े   

        यानांति श्रीमती सगिि... 
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श्री.नािायण कुचे .... 

वजल्हावर्काऱयांची मी वद. २८ ऑक्टोबि रोजी र्ेट घेऊन सांवगतले की, 

वजल्हावर्कारी महोदय आमछया येिे वनर्ी आलेला नाही. आम्ही आपल्याला 

वनिेदन दते आहोत. मी शेतकऱयांना सोबत घेऊन त्यांना लेखी वनिेदन वदले. 

वजल्हावर्काऱयांनी आम्हाला सांवगतले, माझ्याकडे वजल्हावर्काऱयांचे पत्र आह…े. 

  ताशिका सभाध्यक्ष (श्री.िीपक चव्हाण) : सन्माननीय सदस्य आिण प्रश्न 

सवचािावेत. 

  श्री.नािायण कुचे : अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याांचा प्रश्न आह.े आिण जिा 

समजनू घ्यावे. मी िाश्वाभमूी समजावनू साांगत आह.े मदत व िनुवासन सवभागाला 

आम्ही ित्र िाठसवले. आम्ही सतत िडलेल्या िावसाने झालेल्या नकुसानाबाबतची 

मदत समळण्याकरिता १७ कोटी रुिये व काही िैशाांची मागणी केली. ििांत,ु 

अद्यािियंत काही तो िैसा आलेला नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, त्यानांति आम्ही िालक मांत्री महोदयाांना दखेील सनवेदन सदले. 

माननीय श्री.िाजेश टोिे याांना साांसगतले. मी मांत्री महोदयाांना भेटलो, मी मखु्यमांत्री 

महोदयाांना दखेील सनवेदन सदले. आम्ही मोचे काढले ... भि सदवाळीच्या सदवशी ४० 

ते ४५ गावाांतील शेतकिी सजल्हासधकािी कायाालयासमोि उिोर्णाकरिता बसले. 

सजल्हासधकाऱ्याांनी आम्हाला लेखी सनवेदन सदले की, ८ ते १० सदवसाांत आम्ही 

तमु्हाला या सतत िडणाऱ्या िावसामळेु जे नकुसान झाले त्याकरिता सनधी उिलब्ध 

करुन दतेो. माझ्याकडे त्याांचे लेखी सनवेदन आह.े त्यावेळेस आम्ही उिोर्ण सोडले. 

  अध्यक्ष महोदय, आताियंत तो सनधी आला नाही. मी मोचाा काढला. यामध्ये 

िाजकािणाचा काही सवर्य नाही. ििांत,ु मला आिल्या माध्यमातनू हा प्रश्न 

सवचािावयाचा आह ेकी, ४९ मांडळ.. बाांधाला बाांध... समजनू घ्या. माझ्या बाजलूा 

बाांध आह,े तेथे शेतकऱ्याांना िैसे समळत आहते. शेजािच्याला समळतात व 

बाकीच्याांना समळत नाहीत, ह ेददुवै आह.े  
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श्री.नािायण कुचे .... 

  अध्यक्ष महोदय, बदनाििू तालकु्यामध्ये बावनेिानी व भोकिदन तालकु्यातील 

िाजिुा या दोन्ही महसलू मांडळातील शेतकऱ्याांना असतवषृ्टीच ेअनदुान का सदले नाही, 

ते केर्व्हा दणेाि? कृर्ी सवभागाच्या िजान्यमान मािक यांत्रणेबाबत मांत्री महोदयाांनी या 

लक्षवेधी सचूनेच्या लेखी सनवेदनामध्ये साांसगतले आह ेकी, असतवषृ्टीची नोंद झालेली 

नाही. ििांत,ु कृर्ी सवभाग एकीकडे असे साांगत आह ेकी, ३४० मी.मी. िाऊस झाला. 

एकीकडे ते असे म्हणतात की, झाला नाही. माझे असे म्हणणे आह ेकी, ह े िजान्यमान 

मािक यांत्र त्यावेळेस बांद होते काय, याची चौकशी किणाि काय, तसेच जो असधकािी 

जबाबदाि असेल त्याची चौकशी होणाि काय? 

  अध्यक्ष महोदय, सवशेर् बाब म्हणनू मांसत्रमांडळात यासाठी .... िाज्यामध्ये 

काही सठकाणी अवेळी िाऊस झाला असे मांसत्रमहोदयाांनी साांसगतले. बऱ्याच 

लोकप्रसतसनधींच्या बोलण्यात दखेील हा प्रश्न आला आह.े   माझे असे म्हणणे आह े

की, सततच्या िावसामळेु नकुसान झाले असेल व ते सनयमात बसत नसेल ति 

त्याकरिता आिण िाज्यभि काही िॉसलसी किणाि आहात काय? सिकािने 

शेतकऱ्याांच्या सहताचा सवचाि किावा. ह े शेतकऱ्याांचे मायबाि आहते. काबाडकष्ट 

किणािा शेतकिी असतो. त्याचे मायबाि सिकाि असते, त्याांना आिण मदत किावी, 

अशी आिल्याला सवनांती आह.े 

  श्री.सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, खिे ति मागील वर्ी असतवषृ्टी, अवळेी 

िाऊस, गाििीट, महाििू अशी सांकटे आली. सांिणूा िाज्यभि ती िरिसस्थती होती. 

त्यामध्ये तौके्त चक्रीवादळ होते. माह ेफेब्रवुािी, माचामध्ये ... आिल्याला माहीत आह े

की, एसप्रल, २०२१ मध्ये गाििीट झाली. माचा, एसप्रल, मे २०२१ या कालावधीत 

गाििीट व अवेळी िाऊस आला. 

  अध्यक्ष महोदय, जलैु, २०२१ मध्ये असतवषृ्टी झाली. ऑगस्ट ते स्टेंबिमध्ये 

िाज्यामध्ये सवसवध सजल्याांमध्ये असतवषृ्टी झाली. सततच्या िावसामळेु सवशेर् करुन 

मिाठवाड्यामध्ये फाि मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले. सन्माननीय सदस्य श्री.नािायण 

कुचे याांनी ह ेप्रश्न उिसस्थत केले आहते. आिल्याला एकूण सवा िरिसस्थती मासहती  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि .... 

आह ेकी,  जालना सजल्याला ऑगस्ट ते स्टेंबिमध्ये जी काही असतवषृ्टी झाली, जो 

सततचा िाऊस झाला त्यामध्ये ४६४ कोटी रुिये सवतरित केले. जालना सजल्यात 

त्याचे वाटि दखेील झाले आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, ह ेवाटि होत असताना त्याांनी साांसगतल्याप्रमाणे ४७ मांडळे 

आहते, त्या सवांमध्ये जे सनकर्ाप्रमाणे बसत होते तेवढे सवा िैसे आिण त्या सठकाणी 

सवतरित केले आहते. ३ मांडळाांचा सवर्य िासहला होता. मी सजल्हासधकाऱ्याांकडून िित 

खात्री करुन घेतली. एसडीआिएफ व स्टेट सडझास्टिचे सनयम आम्ही तिासले. ६५ 

मी.मी. िेक्षा असधक िाऊस व ३३ टक्क्याांिेक्षा जास्त नकुसान ह ेदोन्ही सनकर् जे िणूा 

किीत असतील, त्या सवा शेतकऱ्याांना ....आताियंत िाज्यामध्ये केवळ िासहले ति 

५६... ५५ लाख ७० हजाि हके्टि जसमनीला मदत केली गेली म्हणजे जवळिास ५६ 

लाख हके्टि जसमनीला मदत केली गेली. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांच्या शेतकऱ्याांच्या प्रती ज्या भावना 

आहते, त्या तमु्हा-आम्हा सवांच्या भावना आहते. ििांत,ु याला कुठे तिी सनकर् 

लावला िासहजे. ६५ मी.मी. िावसाचा सनकर् आह.े एकच सनकर् नाही. आता 

सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले की, ३४२ मी.मी. िाऊस झाला. ििांत,ु त्याांनी कधी 

२० मी.मी., कधी ४० मी.मी., कधी ६० मी.मी., कधी ५० मी.मी. अशी त्याची फोड 

करुन दखेील िोज सकती िाऊस झाला ते साांसगतले. याला कुठे तिी एक सनयम लावनू 

आिण मदतीचा सनणाय घेत असतो. उद्या जि ६४ मी.मी. िाऊस झाला ति 

त्याांच्याकडून दखेील मागणी येईल.  

  अध्यक्ष महोदय, मी मासहती िासहली आह.े आमच्या बाजलूा सन्माननीय  

श्री.सनुील केदाि आहते. वधाा सजल्हा आह.े वधाा सजल्यात ४५ ते ५९ मी.मी. िाऊस 

झाला. मी मासहती घेतली. एका आठवड्यामध्ये दि सदवसाचा ॲर्व्हिेज काढला ति 

४५ ते ५९ मी.मी. इतका िाऊस झाला. यवतमाळ सजल्हा बाजलूा आह.े यवतमाळ 

सजल्याला साडेिाचशे कोटी रुियाांची मदत केली. कािण तेथे ६५ मी.मी.च्यावि  

िावसाची नोंद झाली आसण ३३ टक्क्याांच्यावि नकुसान झाले. ििांत,ु  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि ... 

वधाा सजल्यात ते सनकर् िणूा झाले नाहीत. आम्ही दोन बैठका घेतल्या. त्याांनी आग्रह 

केला. ििांत,ु ते िैसे दतेा आले नाहीत कािण सनकर्ात बसत नाही. ह ेसनकर् िैशाांसह 

बदलावते. आम्ही एसडीआिएफचे सनकर् बदलण्यासाठी कें द्र सिकािला ित्र 

सलसहलेले आह.े आम्ही त्याांच्याकडे वेळ मासगतली आह.े सवाच िाज्याांनी सलसहले 

आह.े कािण जनेु सनकर् आहते. ते बदलले िासहजेत. खिे ति ३ सदवसाांची सिासिी 

काढून ३ सदवसाांत.... आता २४ तासात ६५ मी.मी. िाऊस िडला िासहजे असे  सनकर् 

असतील ति, ३ सदवसाांमध्ये सकमान सर्व्वाशे मी.मी. िावसाची नोंद झाली ति ते ग्राय 

धिता येईल काय, याचा दखेील आम्ही अभ्यास किीत आहोत. या दृष्टीने दखेील ती 

मदत केली गेली िासहजे. 

  अध्यक्ष महोदय, हा सवा आकडा काढला गलेा ति आम्हाला असतरिक्त 

१४०० कोटी रुिये द्यावे लागतील. द्यायला हिकत नाही. ििांत,ु एसडीआिएफच्या 

सनकर्ात बसत नाही. मग िाज्य सिकािने हा सनणाय घेतला िासहजे, अशी जि भसूमका 

असेल ति, त्या सांदभाात आम्ही नक्की चचाा करु. कािण हा अवेळी िाऊस सकां वा 

सततच्या िावसामळेु ह ेदोन्ही सनकर् िणूा न केल्याने महािाष्ट्रातील अनेक सजल्याांतनू 

ही मागणी होत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आम्ही जि ४६४ कोटी रुिये ४७ मांडळाांना दऊे शकतो ति, 

१७ कोटी रुिये दणेे हा काही अडचणीचा सवर्य नाही. त्यामध्ये मिाठवाड्याला 

३८८५ कोटी रुिये या सततच्या िावसामळेु मागच्या वेळेस शेतीचे जे नकुसान झाले, 

त्याचे सनकर् िणूा झाल्याने वाटि केले. आिण िासहले ति जालना सजल्हा येथे ५१८ 

कोटी रुिये म्हणजे एकूण आकड्याच्या १५ टक्के मदत सदली. मग या २-३ सठकाणी 

दणे्यास काहीच अडचण नर्व्हती. ििांत,ु तमुची भावना लक्षात घेतली तिी ते सनकर्ात 

बसत नाही, जि या ३ मांडळाांना सदले ति, महािाष्ट्रातील सवा सजल्यातनू सनकर्ाच्या 

बाहिे जाऊन ही मागणी येईल. त्यामळेु हा एक सनणाय होत असताना आम्ही चचाा 

किीत आहोत. ििुवणी मागण्याांविील चचेला उत्ति दतेाना यावि काही सनणाय  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि .... 

होण्याची अिेक्षा आह.े त्यावेळेस एकसत्रतरित्या हा सनणाय नक्की घेऊ सकां वा त्या दृष्टीने 

सवचाि करु असे मी या सठकाणी साांगत आह.े 

  श्री.बबनिाव लोणीकि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी जालना सजल्याला 

सकती िैसे सदले, मिाठवाड्याला सकती िैसे सदले, असतवषृ्टीबाबत सवा उत्ति सदलेले 

आह.े मिाठवाडा सतत २ मसहने िाण्यात होता. शेती व शेतकिी उदध््वस्त झाला. 

आष्टी िोलीस स्टेशनच्या हद्दीत २ शेतकऱ्याांनी आत्महत्या केल्या. एक सदवसाआड 

२ आत्महत्या झाल्या. माझ्या मतदािसांघातील ४ माणसे वाह न गेली, असे 

असतानाही फळबागाांना मदत समळाली नाही. 

नांति श्री.सशांद े.... 
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श्री.बबनिाव लोणीकि.... 

तहससलदाि व कृसर् सवभाग एकमेकाांवि चकुा ढकलत आहते. त्यामळेु सजल्हासधकािी 

याांच्या दालनात १०० शेतकऱ्याांनी उिोर्ण केले होते. कोणाची चकू आह ेह ेत्याांनी 

तिासावे. माझ्या मतदािसांघातील सांिणूा तालकु्यामध्ये मोसांबी, डाळींब अशा 

वेगवेगळ्या प्रकािच्या फळबागा आहते. त्याांना नकुसान भििाईची एक रुिया मदत 

समळाली नाही. सजल्हासधकािी याांनी याप्रकिणी गठीत केलेल्या चौकशी ससमतीने 

मागील ४-६ मसहन्याांत काही काम केले नाही. एका िोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दोन 

आत्महत्या झाल्या आहते, ४ लोक ििुामध्ये वाह न गेले, असतवषृ्टीमळेु सवा फळबागा 

उदध््वस्त झाल्या. ििांत ुअद्यािही मदत दणे्यात आली नाही. मांत्री महोदय त्याांच्या 

स्तिावि सनणाय घेऊन फळबाग शेतकऱ्याांना मदत कितील, अशी माझी अिेक्षा आह.े 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, मी साांसगतल्यानसुाि ४७ मांडळाांमध्ये 

५१८ कोटी रुिये मदत केली आह.े याची सन्माननीय सदस्य याांनी खात्री करुन घ्यावी. 

सदिह  िकमेतील ९७ टक्के िक्कम सांबांसधताांच्या खात्यात जमा किण्यात आली आह.े 

२-३ टक्के िक्कम काही सकिकोळ कािणाांमळेु जमा किण्यात आली नाही, त्याची 

मासहती माझ्याकडे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नािाणिाव केचे याांनी साांसगतले की, 

तीन मांडळे वगळण्यात आली आहते. ते सनकर्ामध्ये बसत नसल्याने वगळले गेले 

आहते. कोणत्या सजल्याला सकती मदत केली, याची मासहती मी साांसगतली आह.े 

बीड सजल्यासाठी ६४४ कोटी रुिये या वर्ााच्या कालावधीत मदत सदली आह.े मी 

सन्माननीय सदस्य याांच्या भावनेशी सहमत आह.े त्यासाठी सनकर् बदलावे लागतील. 

खिीिाचे सनकर् बदलावे लागते. सन्माननीय सदस्य याांनी साांसगतल्यानसुाि 

सजल्हासधकािी याांनी गठीत केलेल्या ससमतीच्या कामाची मासहती त् याांचकेडून घेऊन 

ती तिासनू घेण्यात येईल. उक्त ससमतीने एक मसहन्याच्या आत तिासणी किावी. 

सदिह  प्रकिणी कोणी हयगय केल्याने शेतकऱ्याांचे नकुसान केल्याचे आढळले ति  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि... 

त्याांना माफ किण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्याांच्यावि सनयमानसुाि कािवाई किण्यात 

येईल. कोणाच्या चकुीमळेु शेतकऱ्याांचे नकुसान झाले, त्याांना भििाई समळाली नसेल 

ति ही अक्षम्य चकू आह,े असे मी मानतो. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांच्या भावना लक्षात घेऊन िढुील खिीि 

हांगामािासनू सनकर्ामध्ये बदल किावे लागतील. कें द्र शासनाला दोन िते्र िाठवनू 

एसडीआिएफच्या सनकर्ामध्ये बदल किण्यास साांसगतले आह.े िाज्य आित्ती 

र्व्यवस्थािनाच्या काही अटी व सनयम आहते. त्याबाबत आम्ही प्रयत्न किीत आहोत.  

या सवर्याची र्व्याप्ती वाढत आह.े उक्त सनकर्ात बदल केल्यानांति ५० मी.मी. 

िावसाचा सनकर् लावला ति एखाद्या भागामध्ये ४८-४९ मी.मी. िाऊस झाला ति 

तेथील शेतकिी नकुसान भििाईची मागणी किण्यास सरुुवात कितील. शासनाच े

धोिण सवार्व्यािी असत े व सवांच्या सहताच्या दृष्टीकोनातनू सनणाय घेण्यात येत 

असतात. िढुील खिीि हांगामािासनू सनकर्ामध्ये बदल किण्याचे सिकािचे धोिण 

असनू हा बदल नक्की किण्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो की, सजल्हासधकािी याांनी 

िाठसवलेल्या प्रस्तावातील ३३ टक्क्याांिेक्षा असधक नकुसान झाल्याचा एक सनकर् 

िणूा होईल. ििांत ु२४ तासाांच्या आत ६५ मी.मी.िाऊस झाला असल्याच्या नोंदीचा 

दसुिा सनकर् िणूा होत नाही. सदिह  दोन्ही सनकर् िणूा झाले तिच मदत किता येते. 

आिल्या प्रस्तावाप्रमाण े वधाा, नागििू अशा अनेक सजल्याांचे प्रस्ताव आहते. 

आिल्याला सनयमाांच्या िसलकडे जाऊन मदत किता आली ति आनांदाची बाब आह.े 

आगामी खिीि हांगामािासनू सनकर्ामध्ये बदल किण्याची सिकािने िणूा तयािी केली 

आह.े त्या दृष्टीने िाऊल टाकण्यात आले आह.े सदिह  प्रकिणातील सवा शेतकऱ्याांना 

मदत किण्यासाठी एकूण आसथाक बोजा लक्षात घेऊन िाज्य सिकािकडून काही मदत 

दतेा येईल का, याबाबत सकािात्मक सनणाय घेण्यात येईल. 
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श्री.हिीभाऊ बागडे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांना असधकाऱ्याांनी जसे 

साांसगतले त्यानसुाि त्याांनी उत्ति सदले आह.े ििांत ुवस्तसुस्थती वेगळी आह.े  

अध्यक्ष महोदय, ६४ मी.मी.िाऊस िडला तिी मदत दतेा येत नाही, असे मांत्री 

महोदयाांनी साांसगतले आह.े ६० मी.मी., ६४ मी.मी. िाऊस झाल्यानांति िनु्हा ३० 

तासाांनी ३० ते ४० मी.मी. िाऊस िडला त्यानांति िनु्हा ४० तासाांनी ३० ते ४० 

मी.मी.िाऊस िडला ति तो सिकाांसाठी िोर्क आह ेकी मािक आह े ? याकरिता 

िावसाचे मोजमाि लक्षात घेऊ नये. शेतकऱ्याांच्या सिकाांचे असतवषृ्टीने ३३ टक्के 

नकुसान झाले, ते िाहण्यााठी कोणी गेले नाही. तहससलदाि याांना या नकुसानीचे फोटो 

शेतकऱ्याांनी आणनू सदले तिी ते सवचािात घेतले नाही. िावसाचे मोजमाि यांत्र प्रत्येक 

गावात नसनू मांडळाच्या सठकाणी आह.े मांडळ व गाव याांमधील अांति २० ते २५ 

सक.मी. अस ूशकते व मांडळाच्या सठकाणी िडलेल्या िावसाची नोंद किण्यात आली. 

सतत िडणाऱ्या िावसामळेु सिकाांना वािसा होत नाही, ऑसक्सजन समळत नाही. 

त्यामळेु झाडे वाळतात, किाशीचे झाड ति लवकि वाळून जाते. सिकाांना १५-१५ 

सदवस वािसा झाला नाही ति त्याांना ऑसक्सजन कोठून समळेल, याचा सवचाि 

किण्यात किण्यात येत नाही. हा सवचाि किण्यासाठी शासनाकडे सक्षम यांत्रणा आह े

की नाही, ह ेमाझ्या लक्षात येत नाही. 

अध्यक्ष महोदय, केवळ िाऊस मोजण्याच्या यांत्रावरुन ६५ मी.मी.िाऊस 

झाला की नाही, ह ेतिासण्यात येते व त्यावरुन नकुसान भििाई दणे्याचा सनणाय घेण्यात 

येतो. ६५ मी.मी.िाऊस झाला नसल्याच्या कािणास्तव सिकाांची नकुसान भििाई 

दणे्याचे नाकािले, अशी िाज्यात खिू गावे आहते. या सांदभाात मांत्री महोदयाांनी असधक 

लक्ष दणे्याची आवशयकता आह.े  

अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याने असतवषृ्टीने नकुसान झालेल्या सिकाांचे, िीक 

वाळल्याचे सकां वा सिवळे िडल्याचे फोटो काढून सदले ति त्याांच्या नकुसानीचे िांचनाम े

केले िासहजेत. ििांत ुते कोठेही किण्यात आले नाहीत. अशा शेतकऱ्याांना सिसकट 

मदत किावयास िासहजे होती, सनकर् लावायला नको होता.  
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श्री.हिीभाऊ बागडे... 

अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याांना शेडनेट अनदुानावि सदले असले तिी त्यामध्ये 

शेतकऱ्याने स्वत:च्या सहशशयाचे िैसे सदलेले असतात. त्याचे असतवषृ्टीने नकुसान 

झाल्यास त्याांना मदत केली िासहजे, ती किण्यात येत नाही.  

अध्यक्ष महोदय, ज्या मांडळामध्ये अनदुान दणे्यात येईल, असे साांसगतले होत े

तेथील सवा शेतकऱ्याांना ते समळाले नाही. फुलांब्री व बदनाििू तालकु्यातील गाव े

शेजािी शेजािी आहते. त्याांच्या सशवाचे अांति ३३ फुट इतके आह.े ६५ मी.मी. सतत 

िाऊस झाला ति त्याचा शासन सवचाि करुन भििाई अनदुान दईेल काय, शेडनेट 

नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याांना मदत किण्यात येईल काय, ज्या गावातील नकुसानग्रस्ताांना 

अद्याि काही मदत दणे्यात आली ती दणे्यासाठी शासन िनुसवाचाि किणाि आह ेकाय 

? 

श्री.सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.हिीभाऊ बागडे 

याांनी काही प्रश्न उिसस्थत केले आहते. त्याांना मागील सिकािच्या काळात या 

सभागहृाच्या सवोच्च स्थानावरुन शेतकऱ्याांसाठी सनदशे दतेाना आम्ही िासहले आह,े 

ऐकले आह.े त्यानसुाि सनकर्ाच्या बाहिे जाऊन सिसकट मदत सदल्याची माझ्याकडे 

मासहती नाही. आिण सवा शेतकऱ्याांचे प्रसतसनधी आहोत.  

अध्यक्ष महोदय, एका लक्षवेधी सचूनेच्या उि प्रश्नाांना उत्ति दतेाना मी 

िजान्यमािक यांत्रणेच्या सांदभाात साांसगतले आह े की, प्रत्येक ग्रामिांचायतसनहाय 

िजान्यमािक यांत्र यावर्ीिासनू बससवण्याचा सनणाय महासवकास आघाडी सिकािने 

घेतला आह.े मांडळस्तिाविील िजान्यमािक यांत्रावरुन त्या भागातील अांति लक्षात 

घेऊन िजान्य सिासिी काढताना चकू होते आसण त्यामळेु शेतकऱ्याांना मदत किण्यास 

अडचण सनमााण होते.  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि..... 

त्यामळेु सन्माननीय सदस्याांनी सदलेला सल्ला चाांगला असल्यामळेु आम्ही तो 

स्वीकािलेला आह.े त्याप्रमाणे िढुील वर्ाािासनू कायावाही किण्याचा सनणाय घेतलेला 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, शेडनेटला इन्शोिन्स असते. त्यामळेु एसडीआिएफच्या 

सनकर्ामध्ये नेटसेटला मदत दये नाही.  सन्माननीय सदस्य श्री.बबनिाव लोणीकि 

याांनी साांसगतल्याप्रमाणे फळबागाांना मदत दये आह.े मदत किण्याचे कोठे िाह न गलेे 

असेल ति ते माझ्या सनदशानास आणनू द्यावे. त्यानांति शासनाच्या माध्यमातनू 

सांबांसधताांना त्विीत मदत उिलब्ध करुन दणे्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.हरिभाऊ बागडे याांनी उिसस्थत 

केलेल्या प्रश्नासांदभाात साांग ू इसच्ितो की, सनकर्ानसुाि ६५ समलोमीटि आसण ३३ 

टक्क्याांिेक्षा जास्त नकुसान झालेल्या शेतकऱ्याांना नकुसानभििाई दतेा येते. ििांत ु

आिण सवाजण शेतकिी प्रसतसनधी म्हणनू येथे आलो आहोत. त्यामळेु आिल्या 

भावना लक्षात घेऊन सतत तीन सदवस िडलेल्या िावसाची १०० समलीमीटि नोंद 

झाली ति उक्त सनकर्ामध्ये घेऊन सांबांसधत शेतकऱ्याांना मदत किणे अिेसक्षत आह.े 

त्यामळेु आमचे सिकाि त्यादृष्टीने उिाययोजना किीत आह.े  िढुील खिीि 

हांगामािासनू हा सनयम लाग ूकिणे आवशयक आह.े सततच्या िावसामळेु शेतकऱ्याांच े

नकुसान होते. सततच्या िावसामळेु सोयाबीनच ेिीक लवकि उद्धवस्त होते. कािसू 

सिकाचे दखेील मोठ्या प्रमाणावि नकुसान होते आसण ही बाब सवांना मासहती आह.े 

ह ेसनयम आज तयाि केले नसनू अनेक वर्ांिवूी तयाि किण्यात आलेले आहते. अशा 

प्रकािची मागणी िवूी किण्यात आली होती. ििांत ुमागील सिकािने या सनकर्ामध्ये 

कोणताही  बदल केलेला नाही. एनडीआिएफच्या सनकर्ानसुाि कें द्र सिकाि सनधी 

उिलब्ध करुन दतेे आसण िाज्य सिकाि त्यामध्ये आिला सहस्सा टाकून तो िैसा 

शेतकऱ्याांना सवतिीत किीत आह.े मागील काळामध्ये सनकर्ामध्ये बदल करुन 

शेतकऱ्याांना मदत केलेली आह.े सनकर्ानसुाि सजिायत शेतीसाठी ६ हजाि ८०० रुिय े

दये होते. ििांत ुमहासवकास आघाडी सिकािने १० हजाि रुिये मदत केलेली आह.े 
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि..... 

 कािण तेवढी मदत किण्याची आवशयकता होती. तेर्व्हा िाज्य सिकािने असतरिक्त 

सनधीचा वाटा उचलला होता. सभागहृाच्या भावना लक्षात घेऊन प्राप्त झालेल्या 

प्रस्तावाांचे एकसत्रकिण करुन सवशेर् बाब म्हणनू माननीय मखु्यमांत्री व माननीय उि 

मखु्यमांत्री याांच्यासोबत चचाा करुन िाज्यातील शेतकऱ्याांना मदत दणे्यासांदभाात 

सकािात्मक सनणाय घेण्यात येईल.  

 श्री.नािायण कुचे : अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्नासांदभाात मांत्री महोदयाांनी 

सकािात्मक सवचाि केल्याबाबत मी त्याांना धन्यवाद दतेो. ििांत ुिजान्यमािक यांत्रणा 

ही २२-२३ सकलोमीटि इतकी बाजलूा लावली जाते. मी आिणास साांग ूइसच्ितो की, 

माझ्या मतदािसांघामध्ये एकाच सदवशी ३४० समलीमीटि िाऊस िडलेला आह.े 

ज्यावेळी जास्त िाऊस िडत होता, तेर्व्हा िजान्यमािक यांत्रणा बांद होती. बदनाििू 

तालकु्यातील भावनेििू महसलू सका ल आसण भोकिदन मधील िाजिू महसलू 

सका लमधील िजान्यमािक यांत्रणा बांद होती. यासांदभाात मी सजल्हासधकािी याांना 

दखेील मासहती सदलेली आह.े  उक्त प्रकिणी चौकशी किणाि आहात काय? 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील लाभािासनू वांसचत िासहलेल्या 

गावाांना आता आिण मदत किणाि आहात काय?  

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, मी वािांवाि तेच उत्ति दते आह.े ज्या 

सठकाणचे िजान्यमािक यांत्रणा बांद होती ििांत ु त्या सठकाणी ३३ टक्क्याांिेक्षा जास्त 

नकुसान झाले असेल अशा सठकाणचा प्रस्ताव सजल्हासधकािी याांच्याकडून त्विीत 

मागसवण्यात येईल व योग्य ती मदत किण्यात येईल.  

--------- 
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पृ.शी.: बाटी सांस्थेच्या धतीवि अमतृ योजनेसाठी आवशयक सनधी उिलब्ध करुन रिक्त सवा िदाांची 

भिती किण्याबाबत 

मु.शी.: बाटी सांस्थेच्या धतीवि अमतृ योजनेसाठी आवशयक सनधी उिलब्ध करुन रिक्त सवा िदाांची 

भिती किण्याबाबत या सांबांधी श्री. इांद्रनील नाईक, सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 
 

श्री. इांद्रनील नाईक (िसुद) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय इति 

मागास बहुजन कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो. 

          "खलु्या प्रवगाातील आसथाकदृष््टया दबूाल घटकाांच्या शैक्षसणक व आसथाक 

सवकासासाठी "अमतृ" (AMRUT-Academy of Maharashtra Research, 

Upliftment and Training) सांस्थेला सनधी व कमाचािी िदासधकािी दणे्याबाबत 

खलु्या प्रवगाातील आसथाकदृष््टया दबुाल घटकाांच्या शैक्षसणक व आसथाक 

सवकासासाठी "अमतृ" ही सांस्था ऑगस्ट, २०१९ मध्ये स्थािन किण्याचा शासनाने 

घेतलेला सनणाय, यािवूी अनसुसूचत जातीतील तरुण व तरुणींसाठी त्याांना शैक्षसणक 

मागादशान किण्यासाठी डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांच्या नावाने बाटी ही सांस्था 

स्थािन किण्यात येणे, त्याच धतीवि खलु्या प्रवगाातील आसथाकदृष््टया दबूाल घटकाांचा 

शैक्षसणक व आसथाक सवकासासाठी "अमतृ" ही योजना शासनाने मांजिू किणे, ििांत,ु 

समुािे २ वर्ाािेक्षा जास्त कालावधी होऊनसधू्दा या सांस्थेला कायाालयासाठी जागा 

तसेच त्यासठकाणी असधकािी व कमाचाऱ्याांची नेमणकू न किणे तसेच त्याांना आसथाक 

सनधीसधू्दा अद्याि दणे्यात न आल्यामळेु या सांस्थेचे काम ठ्ि असणे, त्यामळेु खलु्या 

प्रवगाातील आसथाकदृष््टया दबूाल घटकाांच्या शैक्षसणक व त्याांना मागादशान प्रसशक्षणही 

न समळण,े त्यामळेु या प्रवगाात िसिलेला तीव्र असांतोर्, "अमतृ" या सांस्थेला 

कायाालयासाठी जागा तसेच त्या सांस्थेसाठी असधकािी-कमाचाऱ्याांची सनयकु्ती करुन 

(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

श्री. इांद्रनील नाईक....... 

 ही योजना प्रत्यक्षात कायाासन्वत किण्याबाबत शासनाने केलेली वा किावयाची 

उिाययोजना व शासनाची प्रसतसक्रया." 
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श्री. सवजय वडेट्टीवाि ( इति मागास बहुजन कल्याण मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच 

सवतिीीत केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष  : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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 श्री. इांद्रनील नाईक : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेविील उत्ति मला १५ 

समसनटाांिवूीच प्राप्त झालेले आह.े याबाबत मी िनु्हा बोलणाि आह.े ििांत ुत्यािवूी उक्त 

लक्षवेधी सचूनेच्या अनरु्ांगाने मी सभागहृाला मासहती दऊे इसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, खलु्या प्रवगाातील आसथाकदृष््टया दबूाल घटकाांच्या शैक्षसणक 

व आसथाक सवकासासाठी "अमतृ" (AMRUT-Academy of Maharashtra 

Research, Upliftment and Training) सांस्थेची स्थािना माह ेऑगस्ट, २०१९ 

मध्य ेकिण्यात आली आह.े कें द्र सिकािने खलु्या प्रवगाातील व आसथाकदृष््टया दबुाल 

घटकाांच्या लोकाांसाठी १० टक्के आिक्षण सदले आह.े या आिक्षणाचा लाभ शैक्षसणक 

सांस्थाच्या प्रवेशामध्ये व नोकिीमध्ये समळत आह.े ििांत ु होतकरु उमेदवािाांना 

मागादशान व प्रसशक्षण समळत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मला साांगताना आनांद होत आह ेकी, अनसुसूचत जातीतील 

तरुण व तरुणींसाठी त्याांना शैक्षसणक मागादशान किण्यासाठी डॉ. बाबासाहबे 

आांबेडकि याांच्या नावाने बाटी ही सांस्था स्थािन किण्यात आली आह.े ही सांस्था 

असतशय चाांगले काम किीत आह.े मागास प्रवगाातील मिाठा समाजासाठी ित्रिती 

शाह  महािाजाांच्या नावे सािथी सांस्था स्थािन किण्यात आली आह.े ही सांस्था दखेील 

असतशय चाांगले काम किीत आह.े बहुजन दबुाल आसण वांसचत घटकाांसाठी महात्मा 

ज्योसतबा फुले याांच्या नावे महात्मा ज्योसतबा फुले सांशोधन व प्रसशक्षण सांस्थेची 

(महाज्योती) स्थािना किण्यात आली आह.े ही सांस्था अत्यांत चाांगले काम किीत 

आह.े अमतृ या सांस्थेची सन २०१९ मध्ये स्थािना किण्यात आली. ििांत ुआजियंत 

या सांस्थेमध्ये असधकािी/कमाचाऱ्याांची भिती  किण्यात आली नाही. या सांस्थेच े

कायाालय दखेील बाांधण्यात आले नाही. तसेच सांस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकािच्या 

िायाभतू ससुवधा उिलब्ध करुन दणे्यात आलेल्या नाहीत.  

 अध्यक्ष महोदय, खलु्या प्रवगाातील तरुण-तरुणींचे सशक्तीकिण किणे ह ेअमतृ 

स्थांस्थेचे उसद्दष्ट आह,े असे या सांस्थेची स्थािना किताना साांसगतले होते. ििांत ुआज 

ही सांस्था कायाासन्वत नाही. म्हणजे सद्य:सस्थतीत ही सांस्था कोमामध्ये गेलेली आह.े 

त्यामळेु या सांस्थेला कोमामधनू बाहिे काढणे आवशयक आह.े 
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श्री. इांद्रनील नाईक.......  

अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेचे उत्ति १५ समसनटाांिवूीच प्राप्त झालेले 

आह.े या लक्षवधेी सचूनेच्या उत्तिामध्ये १७ िॉई ांटस ्आहते. यामधील िसहल्या 

िॉई ांटमध्ये असे उत्ति सदले आह ेकी, "सजल्हासधकािी व समाज कल्याण असधकािी 

याांच्या सजल्हा कायाालयाशी ित्रर्व्यवहाि किण्यात आलेला आह.े" माझ्या 

सजल्यातील उक्त कायाालयामध्ये आजियंत कोणत्याही प्रकािचा ित्रर्व्यवहाि 

झालेला नाही. सदि ित्रर्व्यवहाि लवकिात लवकि करुन याकडे गाांभीयााने लक्ष द्यावे, 

अशी मी सवनांती कितो. तसेच आिण १७ र्व्या िॉई ांटमध्ये असे नमदू केले आह ेकी, 

सन २०२२-२३ साठी ई-रुिे सशलेदाि योजनेसाठी बजेटमध्ये ५० कोटी रुिये 

प्रस्तासवत किण्यात आले आहते. या योजनेची सवा मासहती प्रसारित किावी व या 

योजनेची जासहिात किावी.  

 अध्यक्ष महोदय, जीएसटी सांदभाातील प्रश्नाचा िाठििुावा लवकिात लवकि 

किावा, अशी मी सवनांती कितो. तसेच सदि सांस्था केर्व्हा कायाासन्वत किणाि आहत 

काय आसण यासाठी कालबद्ध कायाक्रम आखणाि आहात काय? 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, खलु्या प्रवगाातील सवद्याथ्यांचा 

शैक्षसणक व सामासजक सवकास किण्यासाठी अमतृ या सांस्थेची सदनाांक १ ऑक्टोबि, 

२०१९ िोजी स्थािना किण्यात आली आह ेआसण सदनाांक २४ जानेवािी, २०२२ 

िोजी स्रस्ट ॲक्टमध्ये या सांस्थेचे िसजस्रेशन दखेील किण्यात आले आह.े  

यानांति श्री.कुलकणी.......  
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श्री. सवजय वडेट्टीिार.... 

याकररता एक कोटी रुपयांची तरतदू केली गलेी. र्ाड्याची इमारतही याकररता 

घेण्यात आली आह.े सरुुिातीला या संसिेचे मखु्यालय पणु ेयेिे किण्याच ेठिले होत.े 

ििांत ुनांति मांत्रीमांडळाच्या बैठकीत सनणाय घेऊन ह ेमखु्यालय नासशक येथे किण्याचा 

सनणाय घेतला गेला. यासाठी मान्यता दणे्यात आली होती. तसेच या सांस्थेकरिता ३ 

सनयसमत िद े आसण १७ कां त्राटी िदाांनाही मान्यता समळाली आह.े ससचवाांच्या 

उच्चस्तिीय ससमतीने याकरिता मान्यता सदली आह.े सवभागाने यावर्ीच्या 

अथासांकल्िामध्ये ५० कोटी रुियाांची तितदू केली आह.े यात काही सकिकोळ बाबी 

िासहलेल्या आहते. जसे की, जीएसटी क्रमाांक घेणे. मध्यांतिी एक मागणी समोि आली 

होती. ही सांस्था सोसायटी ॲक्टमध्ये नोंदणी झाली असनू ती कां िनी ॲक्टमध्ये 

नोंदणीकृत किावी, अशी ती मागणी होती. अनेक सांस्थाांची नोंदणी िवूी सोसायटी 

ॲक्टमध्ये होत असे.  नांति ती कां िनी ॲक्टमध्ये केली जात असे. िवूी बाटीसांदभाातही 

असाच सनणाय घेण्यात आला होता. आता तो कायमचा िासहला आह.े सािथी आसण 

महाज्योती या सांस्थेची नोंदणी सरुुवातीला सोसायटी ॲक्टमध्ये झाली होती. त्यानांति 

त्याांचे रुिाांति कां िनी ॲक्टमध्ये किण्यात आले. याबाबत शासन सवचािाधीन होते. या 

वर्ीच्या शैक्षसणक सत्रात ही सांस्था कायाान्वीत किण्यासाठी एक मसहन्याच्या आत 

त्रटुींची ितूाता केली जाईल. मी याबाबत आधीच साांसगतले आह ेकी, याबाबतचा 

आढावा घेण्याचे काम सवभागाकडून यािवूीच सरुु झाले आह.े िदाांनाही मान्यता 

दणे्यात आली आह.े मध्यांतिी दोन वर्े कोसवड – १९ मळेु ही सांस्था िढेु नेत असताना 

अनेक अडचणींचा सामना किावा लागला होता. ही सांस्था नवीन असल्यामळेु 

सरुुवातीला आसथाक तितदू किता आली नाही. ििांत ुटोकन तितदू एक कोटी रुियाांची 

केली होती. आता मात्र याकरिता ५० कोटी रुियाांची तितदू केली आह.े या सांस्थेच्या 

माध्यमातनू आांतििाष्ट्रीय प्रसशक्षण दणे्याचा मानस सिकािचा आह.े आयआयटी, 

आयआयएम या नामवांत सांस्थाांसोबत किाि किण्यात येणाि आह.े याकरिता 

सवभागाने ित्र र्व्यवहाि सरुु केला आह.े मला सभागहृाच्या सनदशानास एक गोष्ट आणनू 

द्यावयाची आह.े समाजकल्याण सवभागाने नासशक येथे कायाालयाच्या इमाितीकरिता 

जागा उिलब्ध करुन द्यावी, याकरिता ित्र िाठसवण्यात आले आह.े ती जागा लवकिच  
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श्री. सवजय वडेट्टीिार.... 

सवभागाच्या ताब्यात येईल आसण नासशक येथे या सांस्थेचे मखु्यालय सरुु होईल. 

कोणत्याही िरिसस्थतीत ते यावर्ाािासनू कायाान्वीत केले जाईल. सवद्याथ्यांना नामवांत 

सांस्थेच्या माध्यमातनू प्रसशक्षण दणे्यासाठी आवशयक ती र्व्यवस्था उिलब्ध करुन 

सदली जाईल. 

 डॉ. िाहुल िाटील : अध्यक्ष महोदय, शासनामाफा त अमतृ (AMRUT-
Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training) सांस्थेची 
स्थािना किण्यात आली आह.े महाज्योती, सािखी सकां वा TRTI यासािख्या सांस्था 

स्थािन होऊन दोन वर्ााचा कालावधी होत आह.े ििांत ुया सांस्थाांचे कायाालय कोठे 

आह ेह ेअद्यािियंत कोणालाही मसहत नाही. याकरिता जनजागतृी झाली िासहजे. मांत्री 

महोदयाांनी उत्तिात साांसगतले की, दोन कमाचािी सनयकु्त केले आहते. यात लेखा 

असधकािी आसण िसजस्राि याांचा समावेश आह.े सवभागीय कायाालयात मोठ्या 

प्रमाणात िद ेरिक्त आहते. तेथे अनेक वर्ाािासनू िदभिती झाली नाही. अशा वेळेस 

तेथील असधकािी, कमाचाऱ्याांवि असतरिक्त कायाभाि दणे्याचा सनणाय घणे्यात आला 

आह.े प्रत्येक सजल्यात या सांस्थाांची कायाालये कधीियंत सरुु किण्यात येणाि आसण 

सवभागीय कायाालय, सजल्हा कायाालयात वगा – ३ व वगा – मधील कमाचाऱ्याांची 

सनयकु्ती कधीियंत किण्यात येणाि आह े? दसुिे असे की, या सांस्थेशी आयआयटी, 

आयआयएम सांस्था सांलग्न केली जाणाि आह.े आांतििाष्ट्रीय दजााची एक सांस्था या 

माध्यमातनू तयाि किण्यात येणाि आह.े मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह ेकी, 

याकरिता एक ससमती गठीत किावी. तसेच िाज्यातील िािांिािीक सवद्यािीठ, कृसर् 

सवद्यािीठ याांना एकत्र करुन अभ्यासगट सनमााण केला जाणाि काय ? 

 श्री. सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, या सांस्थेचा तोच उद्दशे आह.े खलु्या 

प्रवगाातील ज्या सवद्याथ्यांचा सकां वा ज्या घटकाांचा समावेश बाटी, सािथी, महाज्योती 

या सांस्थाांमध्ये नाही ते सवा घटक यामध्ये आहते. याच उद्दशेाने या सांस्थेची स्थािना 

किण्यात आली आह.े यात िॅन, टॅनकरिता जवळिास साडेतीन मसहन्याांचा कालावधी 

लागतो. याबाबतची कायावाही किण्यात आली आह.े जीएसटीकरिता कागदित्राांची  
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श्री. सवजय वडेट्टीिार.... 

ितूाता किण्यात आली आह.े ते दखेील लवकिच उिलब्ध होणाि आह.े १७ कां त्राटी 

असधकािी आसण ३ सनयसमत असधकाऱ्याांची सनयकु्ती केली  जाणाि आह.े यात प्रकल्ि 

सांचालक, सांशोधन असधकािी, सहायक सांशोधन असधकािी यासह इति सवा िदाांची 

िदभिती केली जाईल. ही नवीन सांस्था असल्यामळेु सतचा सवस्ताि लगचे 

सजल्हास्तिावि किणे शक्य होणाि नाही. या सांस्थेचे कामकाज सरुु झाल्यानांति 

ट््याट््याने सवभागीय स्तिावि व सजल्हा स्तिावि या सांस्थेचा सवस्ताि किण्याच े

सनयोसजत आह.े यादृष्टीने शासन प्रयत्न किीत आह.े  

 श्री. िाजेश िवाि : अध्यक्ष महोदय, अमतृ ही सांस्था खलु्या प्रवगाातील 

आसथाकदृष््टया दबुाल घटकाांच्या शैक्षसणक व आसथाक सवकासाच्या सवसवध योजना 

िाबसवण्यासाठी स्थािन केली आह.े आसथाक दबूाल घटकामध्ये मिाठा समाजाची 

लोकसांख्या मोठ्या प्रमाणात आह.े  मागील सिकािच्या काळात मिाठा समाजासाठी 

प्रत्येक सजल्यामध्ये हॉस्टेल उभािण्याचा सनणाय घेण्यात आला होता. माझ्या 

मासहतीप्रमाणे त्याबाबत अद्यािियंत कोणतीही कायावाही झाली नाही. मिाठा 

समाजाचे समळालेले आिक्षण या सिकािच्या सनष्ट्काळजीिणामळेु गेले आह.े त्यामळेु 

त्याांच्यावि अन्याय झाला आह.े मिाठा समाजाकरिता प्रत्येक सजल्यात सकती 

सदवसात हॉस्टेल उभािण्यात येणाि आह े?  

 श्री. सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेला 

प्रश्न या लक्षवेधी सचूनेशी सांबांसधत नाही. हा प्रश्न स्कोिच्या बाहिेच्या असला तिीही 

त्याला उत्ति दणेे अिेसक्षत आह.े  सध्या सािथी ही सांस्था सनयोजन सवभागाकडे आह.े 

माननीय ित्रिती सांभाजी िाजे ह े उिोर्णाला बसले होते. त्यावेळेस सनणाय झाला 

होता. महसलू मांत्री महोदयाांनी तातडीने जमीन दणे्याचा सनणाय घेतला आह.े नासशक 

येथील शासकीय इमािती भाड्याने घऊेन तेथे हॉस्टेल सरुु किण्याचा सनणाय घेण्यात 

आला आह.े िणुे येथे इमाित बाांधण्यासाठी ६८ कोटी रुिये उिलब्ध करुन दणे्यात 

आले आहते. सवभागीय स्तिावि ६ वसतीगहृ सरुु किण्याचा सनणाय झाला आह.े ते 

वसतीगहृ या सत्रािासनू सरुु होणाि आहते. सजल्हास्तिावि जागा उिलब्ध  
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श्री. सवजय वडेट्टीिार.... 

झाल्यानांतिही याबाबतचा सनणाय घेतला जाईल. याकरिता आवशयक सनधी या 

वर्ीच्या अथासांकल्िामध्ये उिलब्ध करुन सदला आह.े सािथी, बाटी, महा ज्योती 

सांस्थेकरिता प्रत्येकी २५० कोटी रुियाांचा सनधी सदला आह.े यातनू सवा यांत्रणा उभी 

किण्याचे ठिले आह.े 

 उपाध्यक्ष : आता सवशेर् बैठकीतील अनकु्रमाांक २ विील लक्षवेधी सचूना 

चचलेा घेण्यात येईल. 

------- 
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पृ.शी. : िाज्यातील ित्रकािाांच्या सवसवध समस्याांबाबत 

मु.शी. : िाज्यातील ित्रकािाांच्या सवसवध समस्या यासांबांधी सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत 

िवाि, सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

श्री. िोसहत िवाि (कजात जामखडे)  : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये िढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे माननीय 

मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती 

कितो. 

         अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील ित्रकािाांना दधुाि आजाि, अिघात झाल्यास सकां वा 

मतृ्य ूझाल्यास त्याांना मदत किण्याच्या उद्दशेाने शांकििाव चर्व्हाण सवुणा महोत्सवी 

ित्रकाि कल्याण सनधीची स्थािना शासनाने  १ ऑगस्ट, २००९ िोजी केलेली असणे, 

सदिील सनधीतनू समळणाऱ्या मदतीच्या िकमते शासनाने सन २०१६ नांति वाढ 

केलेली नसणे, सदिील सनधीतनू केवळ असधस्वीकृतीधािक ित्रकािाांनाच मदत समळत 

असणे, शांकििाव चर्व्हाण सवुणा महोत्सवी ित्रकाि कल्याण सनधीसाठी िाज्याच्या 

अथासांकल्िात दिवर्ी रुिये १० कोटीची कायम सनधीची तितदू किण्याची मागणी 

ित्रकािाांची असण,े या योजनेअांतगात ित्रकाि व त्याांच्या कुटुांसबयाांना मदतीस िात्र 

असलेल्या  आजािाांची सांख्या वाढ किण्याची आवशयकता असणे, ित्रकाि सांिक्षण 

कायद्याची अांमलबजावणी िाज्यात कठोििणे होत नसणे,  ग्रामीण व शहिी ित्रकािाांना 

अिघात सवमा व आिोग्य सवम्याची ससुवधा नसणे, महात्मा फुले जन आिोग्य 

योजनेतनू सिसकट सवा ित्रकािाांना दीड लाखाांियंत मोफत उिचािाची सोय उिलब्ध 

नसण,े या सवा प्रश्नाांची तातडीने किावयाची कािवाई व शासनाची प्रसतसक्रया. 

 श्रीमती आसदती तटकिे (मासहती व जनसांिका  िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन आिल्या अनमुतीने सभागहृाच्या िटलावि ठेवते. 

 उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या िटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िािावे.) 
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 श्री. िोसहत िवाि : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेमधील सवर्य असतशय 

महत्त्वाचा आह.े लोकशाहीचा चौथा स्तांभ समसडया आसण ित्रकारिता आह.े  याबाबत 

बोलत असताना आिण याकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातनू िाहत असतो. एक वेगळे 

ििसे्शन यामध्य े असते. समडीयाबाबत साांगावयाचे झाले ति आिणास केवळ 

सांिादक सकां वा टी.र्व्ही. वि बातम्या साांगणािे अाँकि सदसत असतात. त् याांच्याकडे िाह न 

आिणास असे वाटते की, सवाच ित्रकाि, समसडया, टी.र्व्ही. कॅमेिामन व इतिाांची 

िरिसस्थती चाांगली आह.े ििांत ु याबाबत मी मासहती घेतली आह.े िाज्यात सकती 

वतामानित्राांची नोंदणी झाली आह,े याची मी मासहती घेतली आह.े त्यावरुन िाज्यात 

१,८०० वतामानित्राांची नोंदणी झाल्याचे समजले. असधकृत वतृ्तित्रामधील 

कमाचाऱ्याांची सांख्या जवळिास १८ हजाि आह.े यात सप्रांट समसडया, समसडया, 

प्रोफेश्नल समसडया यामध्ये अांदाजे िाच लाखाांिेक्षा असधक लोक प्रत्यक्ष आसण 

अप्रत्यक्ष काम किीत असतात.  

 

यानांति श्री. चौधिी... 
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श्री.िोसहत िवाि..... 

कोरोना काळात अडचणीत असणाऱ्या अनेक पत्रकारांचे आम्हाला दखेील िोन येत 

होते.  समुारे ५ हजारांपेक्षा जासत पत्रकारांना कोरोनाची लागण होऊन समुारे १५० 

जणांच े ददुिैाने वनर्न झाले.  परंत ु कोरोना हा एकच मदु्दा नाही.  या पत्रकारांिर 

कामाचा दखेील प्रचंड ताण असतो.  बातम्या वमळाल्या पावहजेत, एखादी घटना 

घडल्यानंतर तेिे गेले पावहज,े कोरोना असो चिीिादळ असो वकंिा काहीही असो 

पत्रकारांना आपले कताव्य बजिािे लागते.  अशा पररवसितीतच काही ददुिैी प्रकार 

घडल्याचे ऐकायला वमळत.े  जसे की, सोलापरू येिील पत्रकार श्री.प्रकाश जार्ि 

यांनी औषर्ोपचारासाठी पैसे जमत नसल्याने ददुिैाने सित:चा जीि संपिला.  

परर्णी येिील श्री.अरुण वहसंिणकर यांनी दखेील असाच वनणाय घऊेन सित:च े

जीिन संपविले.  त्या-त्या पररवसितीत त्यांनी ह ेवनणाय घेतले असले तरीही त्यामळेु 

त्यांच ेकुटंुब अडचणीत येत.े   

 अध्यक्ष महोदय, या सिा बाबी िाहता ित्रकािाांना आिल्याला कसे सहकाया 

किता येईल याचा सवचाि किण्याची आवशयकता आह.े  याच उद्दशेाने सदनाांक १ 

ऑगस्ट, २००९ िोजी शांकििाव चर्व्हाण सवुणा महोत्सवी ित्रकाि कल्याण सनधी 

उभािण्याचा सनणाय घेण्यात आला.  हा असतशय चाांगला सनणाय आह.े  त्यावेळी 

यासाठी ५ कोटी रुिये दणे्यात आले होते.  नांति सन २०१६ मध्ये त्यामध्ये १० कोटी 

रुियाांियंत वाढ किण्यात आल्याची मासहती मला समळाली आह.े  अगोदिच्या 

सिकािने सनवडणकुाांच्या तोंडावि या सनधीमध्ये आणखी ५ कोटी रुियाांची भि 

घातली.  स्वागत किण्यासािखी बाब अशी की, माननीय मखु्यमांत्री श्री.उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे, माननीय उि मखु्यमांत्री श्री.असजत िवाि आसण माननीय मांत्री 

श्रीमती आसदती तटकिे याांनी गेल्या दोन वर्ांमध्ये हा सनधी ५० कोटी रुियाांवि नेला 

आह.े  ििांत ुतिीही काही महत्त्वाचे प्रश्न आमच्या सवांसमोि आहते.  ते आिल्या 

माध्यमातनू माांडण्याचा मी प्रयत्न किीत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, शांकििाव चर्व्हाण सवुणा महोत्सवी ित्रकाि कल्याण 

सनधीसाठीच्या ससमतीची सनयकु्ती झालेली आह ेसकां वा कसे  
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श्री.िोसहत िवाि..... 

ह े मांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये साांगावे.  जि सनयकु्ती झाली नसेल ति कधीियंत 

किण्यात येईल, हहेी साांगावे. 

 अध्यक्ष महोदय, सिकािने आचाया बाळशास्त्री जाांभेकि ित्रकाि सन्मान 

योजना आणलेली आह.े  यासाठी शांकििाव चर्व्हाण सवुणा महोत्सवी ित्रकाि कल्याण 

सनधीच्या र्व्याजाची िक्कम वाििली जाते.  ििांत ु यामध्ये अनेक सकचकट अटी 

टाकण्यात आलेल्या आहते.  त्यामळेु अनेक मोठया ित्रकािाांना दखेील या सनधीचा 

फायदा झाला नाही.  उदाहिण द्यायचे झाले ति स्व.बाळासाहबे ठाकिे याांनी सरुु 

केलेल्या मासमाक या माससकाचे कायाकािी सांिादक श्री.िांढिीनाथ सावांत याांना दखेील 

काही अडचणी आल्या.  त्यामळेु या सकचकट अटी सशसथल केल्या जातील का, 

असा माझा या सनसमत्ताने प्रश्न आह.े  तसेच ३० वर्ांची अनभुवाची अट २५ वर्े केली 

जाईल का ? 

 अध्यक्ष महोदय, असधसस्वकृतीधािक ित्रकािाांची सांख्या केवळ ३ हजाि एवढी 

आह.े  त्याांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेंतगात आिोग्य सवर्यक मदत समळते.  

ििांत ुअसे अनेक ित्रकाि असे आहते की ते असधसस्वकृतीधािक नाहीत.  मी मघाशीच 

श्री.प्रकाश जाधव याांचे दखेील उदाहिण सदले.  तसेच कॅमेिामन, िोटे ित्रकाि, फे्रशसा, 

याांना दखेील ही मदत समळत नाही.  त्यामळेु उवारित ित्रकाि व ित्रकारितेशी सांलग्न 

लोकाांना ही मदत किता येईल का, हा माझा सिकािला प्रश्न आह.े  ताांसत्रकदृष्टया तशी 

मदत दणेे शक्य नसल्यास असधसस्वकृतीधािक ित्रकािाांची सांख्या वाढसवता येईल 

का?... (अडथळा...)  

(सविोधी िक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांना मी साांग ू इसच्ितो की, ित्रकािाांच्या 

सवर्याविील ही महत्त्वाची लक्षवेधी सचूना आह.े  त्यामळेु कृिया आिण खाली 

बसावे. 
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 श्री.िोसहत िवाि : अध्यक्ष महोदय, यानांति अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा 

होणाि आह.े  सदि चचेसाठी तीन तासाांची वळे ठिवनू दणे्यात आली असेल व 

सविोधी िक्षाच्या वाटयाचा दीड तासाांचा वेळ सांिला असेल ति... (अडथळा...)  

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांना मी िनु्हा साांग ूइसच्ितो की, ित्रकािाांच्या 

महत्त्वाच्या सवर्याविील ही लक्षवधेी सचूना आह.े  त्यामळेु आिण खाली बसावे.  

सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत िवाि याांनी आिले प्रश्न सवचािावेत. 

 श्री.िोसहत िवाि : अध्यक्ष महोदय, सविोधी िक्षाच्या सन्माननीय सदस्याांना 

वाटत असेल की हा महत्त्वाचा सवर्य नाही ति त्याांनी तसे साांगावे... (अडथळा...) 

अध्यक्ष महोदय, मला सांिक्षण द्यावे... (अडथळा...) 

 अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने शेवटचा प्रश्न सवचाित आह.े  

ित्रकारिता सांिक्षण कायदा आिल्या िाज्यामध्ये लाग ू झाला आह े का व झाला 

असल्यास त्याअांतगात कोणत्या ित्रकािाला मदत झाली आह ेका ? 

 श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत िवाि 

याांनी या लक्षवधेी सचूनेच्या माध्यमातनू शासनाच्या मासहती व जनसांिका  सवभागाने 

हाती घेतलेल्या योजनाांच्या अनरु्ांगाने तीन-चाि प्रश्न सवचािलेले आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, शांकििाव चर्व्हाण ित्रकाि कल्याण सनधी योजना सन २००९ 

मध्ये सरुु किण्यात आली.  ऑक्टोबि, २०११ मध्ये या योजनेचे सनकर् ठिसवण्यात 

आले.  त्यानसुाि असधसस्वकृतीधािक ित्रकािाांचाच या योजनेत समावेश किण्यात 

आला व त्याांनाच या योजनेंतगात लाभ दणे्याबाबत सनणाय घेण्यात आला.  त्यानांति 

यामध्ये वेळोवेळी बदल किण्यात आले व त्यासांदभाात सन्माननीय सदस्याांनी मासहती 

सदली आह.े  सन २०११ मध्ये या योजनेसाठी २ कोटी रुिये सनधीची तितदू किण्यात 

आली.  त्यानांति सन २०१३ मध्ये ३ कोटी व सन २०१५ मध्ये ५ कोटी रुिये प्राप्त 

झाले.  मी सभागहृाला साांग ूइसच्िते की, सदि १० कोटी रुियाांचा सनधी िाष्ट्रीयकृत 

बाँकेत मदुत ठेव स्वरुिात ठेवण्यात आला व त्यातनू समळणाऱ्या र्व्याजाच्या िकमेतनू 

सदि योजना गेल्या अनेक वर्ांिासनू सरुु आह.े 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF - 157 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 14:00 

 

 

श्रीमती आसदती तटकिे..... 

 अध्यक्ष महोदय, कालाांतिाने ित्रकाि ससमत्याांनी मागणी केली की, या 

योजनेच्या लाभाथ्यांची सांख्या वाढसवण्यात यावी.  त्यानसुाि केवळ 

असधसस्वकृतीधािक ित्रकािाांचा नर्व्ह ेति त्याांच्यासह त्याांच्या कुटुांसबयाांना दखेील या 

योजनेचा लाभ दणे्यात यावा, असा सनणाय घेण्यात आला.  सद्यसस्थतीत या 

योजनेसाठी गुांतसवण्यात आलेल्या िकमेतनू माससक ६ लाख रुिये र्व्याज समळते ििांत ु

प्रत्यक्ष गिज १८ लाख रुिये प्रसत माह एवढी आह.े  त्यामळेु या िकमेत वाढ 

किण्याबाबत आम्ही दिम्यानच्या काळात माननीय मखु्यमांत्री व माननीय उि 

मखु्यमांत्री याांच्याकडे सवनांती केली. कािण र्व्याजािोटी समळणािी िक्कम मयाासदत 

असनू असधसस्वकृतीधािक ित्रकािाांची सांख्या वर्ाानवुर्े वाढत आह.े  समुािे साडे तीन 

ते चाि हजाि असधसस्वकृतीधािक ित्रकाि असनू गेल्या तीन-चाि वर्ांमध्ये ६९१ 

ित्रकािाांची यामध्ये वाढ झालेली आह.े  यातनू समळणाऱ्या र्व्याजातनूच आचाया 

बाळशास्त्री जाांभेकि ित्रकाि सन्मान योजना चालते.  आम्ही केलेल्या सवनांतीवरुन 

मखु्यमांत्री महोदयाांच्या सचूनेनसुाि माननीय उि मखु्यमांत्री श्री.असजत िवाि याांनी 

गेल्या वर्ी व यावर्ी दोन्ही वर्ाात समळून समुािे २५ कोटी रुिये िकमेची 

अथासांकल्िात तितदू करुन उिलब्ध करुन सदली.  त्यामळेु आता ३५ कोटी रुिय े

िकमेच्या र्व्याजातनू या योजनाांचा लाभ दणे्यात येतो.   

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्रीमती आसदती तटकिे... 

ज्याचा उल्लेख या वठकाणी सन्माननीय सदसयांनी केला की यामध्य ेमयाावदत संख्या 

आह.े  पण ती अवर्सिीकृतीर्ारक जे पत्रकार आहते त्यांची संख्या असल्यामळेु 

त्यांना आवण त्यांछया कुटंुवबयांना या अंतगात लार् वमळतो.  आरोग्य विर्ागाची जी 

महात्मा ज्योसतबा फुले जनकल्याण योजना आह ेत्यामध्ये जे केशिी सकां वा सिवळे 

काडाधािक सकां वा तहससलदािाांचा उत्िन्नाचा दाखला ज्याांच्याकडे असतो त्या सवांना 

लाभ समळतो.  त्यामध्ये खासकरुन फक्त ित्रकाि नाहीत.  ज्याांच्याकडे उत्िन्नाचा 

दाखला असले त्या सवांनाच तो लाभ समळतो.  कािण त्या योजनेचा सवस्ताि मोठा 

आह.े  म्हणनू शांकििाव चर्व्हाण ित्रकाि कल्याण सनधी योजना आह ेत्यात जास्तीत 

जास्त असधस्वीकृतीधािक ित्रकािाांना लाभ समळावा हा शासनाचा मानस आह,े 

सवभागाचाही हा मानस आह.े  त्यामळेु ह ेहोत असताना आता सनधीची कमतिता 

जाणवणाि नाही.  कािण गेल्या २ वर्ाामध्ये भिीव तितदू आम्हाला बजेटमधनू 

समळाली असल्यामळेु मसहन्याला सजतकी मागणी येईल सततका ििुवठा किण्याची 

क्षमता आता सवभागाकडे सनसितिणे उिब्ध झाली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, काही वेळेस वतृ्तित्रामध्ये एखादी बातमी आली की, या 

ित्रकािाांना अनेक दघुाटनाांना सामोिे जावे लागते.  त्याांच्यावि हल्ला होतो सकां वा 

कोणत्या तिी प्रकािचा असतप्रसांग होतो.  याबाबत जी कायावाही केली िासहजे सकां वा 

त्या ित्रकािाांना सांिक्षण सदले िासहजे त्याबाबत सधु्दा जवळिास २०१९ िासनू जी 

तितदू शासनाने मांजिू केली आह े त्यातनू २९ गनु्ह े दाखल किण्यात आले आह.े  

याबाबतची ससवस्ति मासहती गहृ सवभागाकडून प्राप्त करुन सन्माननीय सदस्याांना 

दणे्यात येईल.  िण आमचा जास्तीत जास्त असा प्रयत्न आह े की, या दोन्ही 

योजनाांमधनू ित्रकािाांना जास्तीत जास्त लाभ समळावा.  या र्व्यसतरिक्त त्याांनी जो मदु्दा 

या सठकाणी उिसस्थत केला की, याबाबत असधस्वीकृती ससमतीची मदुत ऑगस्ट 

२०१८ मध्ये सांिली आह.े  त्यानांति नर्व्या ससमतीची स्थािना किण्याबाबतचा प्रस्ताव 

आम्ही शासनाकडे िाठसवला आह.े  िण जिी ती ससमती स्थािन होणे सशल्लक असले 

तिी दखेील असधस्वीकृतीचे काम कुठेही थाांबलेले नाही.  या कालावधीत सधु्दा  
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श्रीमती आसदती तटकिे... 

जवळिास २५० ते ३०० ित्रकािाांना असधस्वीकृतीचे काडा दणे्यात आले आह.े  

त्यामळेु ती ससमती जिी गठीत नसली तिी ह ेकामकाज कुठेही थाांबलेले नाही.  शासन 

स्तिावि तो प्रस्ताव आह.े  ती ससमती लवकिात लवकि गठीत किण्याचा सवभागाचा 

प्रयत्न आह,े अशी मासहती मला आिल्या माध्यमातनू सन्माननीय सदस्याांना द्यायची 

आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आचाया बाळशास्त्री जाांभेकि ित्रकाि योजनेंतगात जो लाभ 

ित्रकािाांना सदला जातो आसण त्यासाठी जी ३० वर्ााची अट घातली आह ेती कमी 

किण्यासाठी शासन स्तिावि सवचाि सरुू आह.े  तसे झाल्यास असधकासधक 

ित्रकािाांना त्याचा लाभ समळेल.  िण ज्याांच्याकडे असधस्वीकृती काडा नसेल.  िण 

३० वर्ााचा अनभुव असेल त्याांना अशा प्रकािचा लाभ सदला जातो.  अनेक 

ित्रकािाांना तो सदला आह.े  काही जणाांकडे  ३० वर्े ित्रकारिता केल्याचे ििुाव े

नसतात.  त्याांच्या काही ताांसत्रक अडचणी समोि आल्या आहते.  िण त्या 

सोडसवण्याचा आमच्या सवभागाचा प्रयत्न सनसितिणे आह.े 

 श्री. असभमन्य ूिवाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िोसहत िवाि 

याांनी असतशय चाांगल्या प्रश्नाकडे सिकािचे लक्ष वेधले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, यामध्ये २ योजनाांचा समावशे आह.े  एक आजािाविील 

उिचािाची ति दसुिी िेन्शनची योजना आह.े  आजािासांबांधीच्या योजनेमध्ये फक्त २८ 

आजािाांचा समावेश आह.े  ििांत ु त्यामध्ये आजािाांच्या सांख्येमध्ये वाढ किण्याची 

आवशयकता आह.े  जेणेकरुन सवा आजािाांना यामध्ये कर्व्हि किता येईल.  सलग ३० 

वर्े ित्रकारिता किण्याची एक अट आह ेआसण िेन्शनसाठी ६० वर्े वय िणूा केले 

िासहजे अशी अट आह.े  िण अशी अट असता कामा नये.  कािण अनेक वतृ्तित्राांच े

ित्रकाि आिल्या महािाष्ट्रात आहते की ते शेवटच्या श्वासाियंत काम किीत असतात. 

त्यामळेु त्याांच्यासाठी आिण कोणत्या उिाययोजना किणाि आहात.   तसेच आिण 

सनवतृ्तीचे वय ६० वर्े केले आह ेते दखेील असता कामा नये.  कािण ित्रकाि हा 

शेवटच्या श्वासाियंत काम किीत असतो.  अशा िध्दतीने काम किणािे अनेक  
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श्री. असभमन्य ूिवाि... 

वतृ्तित्राांचे मालक आह.े  त्यामळेु त्याांचा सधु्दा यामध्ये सवचाि र्व्हावा, अशी माझी या 

सनसमत्ताने सवनांती आह.े 

 श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ू

इसच्ितो की, ज्यावेळी ही योजना जाहीि झाली त्यावेळी यामध्ये कमी आजािाांच्या 

सांख्येचा समावशे होता.  मघाशी माझ्या उत्तिामध्ये मी साांसगतले की, ट््याट््याने 

यामध्ये वाढ झाली आह.े  िवूी ती सांख्या १० इतकी होती. त्यानांति २२ झाले आसण 

आता २८ आजािाांचा यामध्ये समावेश आह.े  आता त्यामध्ये आणखी काही वाढ 

सनसितिणे केली जाईल.  कािण ती गिज सधु्दा आह.े  यासशवाय आिण ३० वर्े 

अनभुव सकां वा ६० वर्ााच्या सेवासनवतृ्तीच्या कालावधीनांति िेन्शन योजना लाग ूआह.े  

कािण शासनाच्या इति सवभागामधील सधु्दा तो सनकर् आह.े  त्यामळेु ६० वर्े 

वयािेक्षा जास्त असलेले जे ित्रकाि असतील सकां वा सेवासनवतृ्तीला आलेले जे 

ित्रकाि असतील त्याांच्या बाबतीत सधु्दा या सवभागाच्या माध्यमातनू शासन स्तिावि 

त्याबाबतचा सकािात्मक प्रस्ताव सदला जाईल. 

 श्री. िोसहत िवाि : अध्यक्ष महोदय, मला मांत्री महोदयाांना सवनांती किायची 

आह ेकी, महात्मा फुले जीवनदायी योजनेमध्ये जे ित्रकाि येत नाहीत सकां वा ज्याांची 

असधस्वीकृती ित्रकाि म्हणनू ज्याांची नोंदणी झालेली नाही त्या ित्रकािाांसाठी आिोग्य 

सवर्यक काही तिी अडचण आली ति आकसस्मक घटनेबाबत आिल्याला सोय 

किता यावी सकां वा यासाठी काही तिी वेगळा सनधी अथवा यामधनू काही तिी वेगळे 

किता आले ति त्याचा फायदा अशा ित्रकािाांना नक्कीच होऊ शकतो आसण सिकािने 

ती बाब सवचािाधीन ठेवावी. 

 श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िोसहत िवाि 

याांनी ससूचत केल्याप्रमाणे महात्मा ज्योसतबा फुले जनआिोग्य योजनेमध्ये जे 

असधस्वीकृतीधािक ित्रकाि नसतील सकां वा ज्याांच्याकडे तहससलदािाांचा उत्िन्नाचा 

दाखला नसले अशा ित्रकािाांना लाभ घेण्यात यावा, याबाबतचा सकािात्मक प्रस्ताव 

आिोग्य सवभागाकडे सदला जाईल आसण त्याला आिोग्य सवभाग सनसितिणे मान्यता  
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श्रीमती आसदती तटकिे... 

दईेल, अशी सवनांती आम्ही त्या सवभागाकडे करु.  त्यामळेु या योजनेमध्ये जास्तीत 

जास्त ित्रकािाांना आिोग्य सवर्यक कसा लाभ समळेल यासाठी हा सवभाग प्रयत्नशील 

िाहील. 

 श्री. िाजेश िाटील : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू मी 

मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो की, सीमा भागातील मिाठी भासर्क ित्रकािाांना सधु्दा 

या योजनेचा आिण लाभ दणेाि आहात काय, ज्याांनी गेली ६३ वर्े मिाठी भार्ेचा 

जागि त्या सीमा भागामध्ये जीवांत ठेवलेला आह.े  त्यामळेु अशा ित्रकािाांना ही 

योजना आसण महात्मा ज्योसतबा फुले योजनेचा लाभ समळवनू द्यावा, अशी मी 

आिल्या माध्यमातनू शासनाला सवनांती किीत आह.े 

 श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांना आिल्या 

माध्यमातनू मी मासहती दऊे इसच्िते की, सीमा भागात जे ित्रकाि आहते त्याांनाही 

मधल्या काळात आम्ही असधस्वीकृती ित्रक सदले आह.े जे त्याांना बऱ्याच वर्ाािासनू 

समळाले नर्व्हते.  गेल्या दीड दोन वर्ाात त े सदले आह.े  िण आिल्या आिोग्य 

सवभागाची योजना र्व्यािक प्रमाणात असल्यामळेु त्यामध्ये सीमा भागातील 

ित्रकािाांना जास्तीत जास्त कसा लाभ दतेा येईल याबाबतचा ससवस्ति प्रस्ताव 

किण्यात येईल.  त्या सांदभाातील प्रस्ताव मासहती व जनसांिका  सवभागाच्या माध्यमातनू 

सावाजसनक आिोग्य सवभागाला येत्या मसहनाभिात िाठसवण्यात येईल.   

 श्री. हरिभाऊ बागडे : अध्यक्ष महोदय, अनेक ित्रकािाांना स्वत:ची घिे नाहीत 

आसण जी असतील ती दखेील अत्यांत जनुी झालेली व मोडकळीस आलेली आहते.  

माझा प्रश्न असा आह ेकी, आिण बाँकाांच्या माफा त ित्रकािाांना कजा दणे्याच्या सचूना 

किणाि आहात काय आसण त्या कजााची हमी शासन घेणाि आह ेकाय ? 

 श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी या सठकाणी 

जी सचूना केली आह ेत्याबाबत ससवस्ति प्रस्ताव मागवनू तो सवभागामाफा त शासन 

स्तिावि प्रस्तासवत किण्यात येईल आसण त्यामध्ये ित्रकािाांना असधकासधक कोणते  
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श्रीमती आसदती तटकिे... 

सहाय्य दतेा येईल आसण त्याबाबतचा जो सफसजसबलीटी अहवाल असेल तो सकां वा 

त्यासाठी कोणत्या अटी व शती आिण लाव ूशकतो त्याचा एक अहवाल आम्ही 

शासन स्तिावि सादि करु.  त्याला शासन स्तिावि कसा सकािात्मक प्रसतसाद समळेल 

त्यासांबांधी सवभाग सनसितिणे प्रयत्न किील. 

 श्री. हरिभाऊ बागडे : अध्यक्ष महोदय, हा अत्यांत महत्त्वाचा प्रश्न आह.े  सवा 

गिीब ित्रकािाांना त्याचा लाभ होणाि आह.े  सवशेर्त: ग्रामीण भागात तालकुा स्तिावि 

सकां वा सजल्हा स्तिावि असे ित्रकाि आहते त्याांना याचा लाभ होईल.  आिण अनेक 

कािखान्याांची हमी घेतोच.  त्यामळेु आिण अशा ित्रकािाांच्या घिासांबांधी कजााची 

हमी घेणाि आहात काय ? 

 श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्याला मासहती दऊे इसच्ित े

की, मी सरुूवातीलाच शांकििाव चर्व्हाण या योजनेची मासहती सदली आह.े  २००९ 

मध्ये ही योजना जाहीि झाली.  सन २०११ मध्ये याचे सनकर् सनसित किण्यात आले 

असनू जे असधस्वीकृती ित्रकाि असतील त्याांचाच या योजनेमध्ये समावशे किण्यात 

यावा, असा सनणाय झाला आह.े त्यामळेु आज सन्माननीय सदस्याांनी ज्या सचूना 

केल्या आहते त्यासांबांधी सवभाग कोणत्या अटी व शती लाव ूशकतो, कोणते सनकर् 

ठिव ूशकतो या सांदभाात आमचा सवभाग सांिणूािणे अभ्यास किेल आसण सकिात्मक 

प्रस्ताव शासनास सादि किील. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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पृ.शी./मु.शी.: "िाज्यात ३३ कोटी वकृ्ष लागवडीसाठी  िाबसवण्यात आलेल्या सवशरे् मोसहमबेाबत" या सवर्यावि गठीत किण्यात आलेल्या 

तदथा  ससमतीचा अहवाल सादि किण्याची मदुत वाढसवणे. 

 

श्री. दत्तात्रय भिणे (वने िाज्यमांत्री तथा ससमती प्रमखु): अध्यक्ष माहदेय, मी 

आिल्या अनमुतीने महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम १८३ च्या िोटसनयम (१) अन्वय,े 

“िाज्यात ३३ कोटी वकृ्ष लागवडीसाठी िाबसवण्यात आलेल्या सवशेर् मोसहमेबाबत” 

या सवर्यावि गठीत किण्यात आलेल्या तदथा ससमतीचा अहवाल सभागहृास सादि 

किण्याची मदुत िढुील असधवशेनाच्या शेवटच्या सदनाांकाियंत वाढवनू दणे्यात यावी, 

असा प्रस्ताव माांडतो.  

प्रस्ताव मतास टाकून सांमत झाला. 

------- 
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माझहतीच्या मुद्याबाबत 

प्रा. डॉ. अशोक उईके : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े  महािाष्ट्र 

शाासनाने सदनाांक २५ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी एक शासन सनणाय काढलेला आह.े त्या 

शासन सनणायामळेु महािाष्ट्रातील आसदवासी यवुकाांवि अन्याय होणाि आह.े त्याचा 

उद्दशे आसण हते ूअसा आह ेकी, यामळेु अनेक आसदवासी यवुक नोकिीला लागणाि 

नाहीत. त्यामळेु सामान्य प्रशासन सवभागाने सदनाांक २५ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी 

काढलेला शासन सनणाय आिण आिल्या माध्यमातनू िद्द किणाि काय ? त्या शासन 

सनणायाला आिण स्थसगती दणेाि काय ? आिण जि असे केले नाही ति महािाष्ट्रातील 

१ कोटी ३५ लाख आसदवासी बाांधवाांवि अन्याय होणाि आह.े त्यामळेु या सवांच े

लक्ष सभागहृाकडे लागलेले आह.े तत्कालीन माननीय मखु्यमांत्री श्री. दवेेंद्र फडणवीस 

याांनी सदनाांक २९ मे, २०१७ िोजी जो शासन सनणाय काढला होता त्याच्या अधीन 

िाह न वगा ३ आसण वगा ४ ची सबांदनूामावली प्रमासणत किण्याच्या अनरु्ांगाने 

धोिणात्मक सनणाय घेऊन आिण तशा सचूना द्यार्व्यात, अशी माझी अिेक्षा आसण 

सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या शासन सनणायाला तात्काळ स्थसगती समळाली नाही ति 

महािाष्ट्रातील अनेक सजल्यातील सवभागाने जासहिाती सदलेल्या आहते आसण त्या 

जासहिातीच्या अधीन िाह न मलुाखती सदु्धा घेण्यात येणाि आहते. या मलुाखती नांति 

सवद्याथ्यांची सनवड झाली आसण त्याांना सनयकु्ती ित्र सदले ति ते सवद्याथी भसवष्ट्यात 

न्यायालयात जातील. त्यानांति आिल्याला कल्िना आह े की, जसे अनसुसूचत 

जमातीचे अवधै प्रमाणित्र घेऊन वैधता ससद्ध किण्यासाठी त्याांना जो सांघर्ा किावा 

लागला ती वेळ आता येणाि नाही. यासाठी मी सवनांती किीत आह ेकी, सदनाांक २९ 

मे, २०१७ च्या शासन सनणायाच्या अधीन िाह न भसवष्ट्यात वगा ३ आसण वगा ४ ची 

सनयकु्ती आसण िदभिती सिळसेवा भितीच्या माध्यमातनू किणाि काय ? सदनाांक २५ 

फेब्रवुािी, २०२२ िोजी काढलेला शासन सनणायाला आिण स्थसगती द्यावी, अशी मी 

सवनांती कितो.  

उपाध्यक्ष : ही बाब गांभीि आह.े सिकािने त्याची दखल घ्यावी. 
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श्री. सधुीि मनुगांटीवाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रा.डॉ. अशोक 

उईके याांनी आिल्यासमोि खिू महत्त्वाचा सवर्य उिसस्थत केला आह.े अनेकवेळा 

आिण काही  गांभीि सवर्यावि सनदशे दतेा की, बाब गांभीि आह,े सिकािने त्याची नोंद 

घ्यावी. ििांत ुएकही माननीय मांत्री कधी उभे िाहत नाहीत सकां वा नोंद घेत नाहीत. अनेक 

सवर्य "नोंद घ्यावी" या शब्दाखाली दबनू, सांिनू जातात.  ििांत ुहा सवर्य महत्त्वाचा 

आह.े माननीय िाज्यमांत्री श्री. दत्तात्रय भिणे ह ेअसतशय अभ्यासिणूा अशा सवर्यावि 

उत्ति दतेात. त्याांनाही माझी सचूना आह ेकी,  नोकि भितीच्या सांदभाात आज िाज्य 

शासनामध्ये इतकी गुांतागुांत आह ेती सोडसवणे कठीण झाले आह.े शासन सनणायावि 

शासन सनणाय काढले जातात. ििांत ु यातनू नोकिभिती होत नाही, आसदवासी 

बाांधवाांवि अन्याय होत आह.े साधािणत: ११ हजाि ४०० िद ेभिण्याच्या दृष्टीने 

सवशेर् असभयान िाबसवण्याची घोर्णा सभागहृात किण्यात आली. ििांत ुही गुांतागुांत 

सांिल्यानांतिच ह ेसवशेर् असभयान िाबसवले जाईल. फक्त नोंद घेऊ नका. कािण आिण 

काल ससवस्ति चचाा केली आह ेति यातनू काही फाि सनष्ट्िन्न झाले असे मला  वाटत 

नाही. कािण अडीच तास चचाा झाल्यानांति सदु्धा बैठकीमध्ये प्रत्येकाांनी जी मत े

त्यातनू आसदवासी बाांधवाांना न्याय प्राप्त होईल काय, याबाबत मी शांकास्िद आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माझी आिल्याला सवनांती आह ेकी, आसदवासी आमदाि 

तसेच काही िक्षाचे प्रमखु याांना बोलावनू िनु्हा एकदा ही बैठक घ्यावी. कािण या 

अमतृ महोत्सवी वर्ाात म्हणज े७५ वर्ाानांति सदु्धा आिण जि इथेच अडकत अस ू

आसण आिण माननीय अध्यक्ष असताना सदु्धा आसदवासी बाांधवाांना न्याय समळणाि 

नसेल ति ही बाब असतशय वाईट होईल. काल अडीच तास चचाा होऊनही काहीही 

सनष्ट्िन्न झालेले नाही. आिल्याला माझी सवनांती आह ेकी, आिण िनु्हा एकदा मोठी 

बैठक आयोसजत करुन त्याांना न्याय द्यावा. कािण सिकाि नोंद घेईल या भाबडया 

अिेके्षमध्ये आिण िाह  नका. कािण सिकाि कोणत्याही बाबीची नोंद घेत नाही. 'नोंद' 

शब्दाचा सतथे दबनू मतृ्य ू होतो. आिण बैठक घ्यावी,एवढीच माझी आिल्याला 

सवनांती आह.े  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगांटीवाि याांनी असतशय महत्त्वाचा मदु्दा माांडला आह.े या माध्यमातनू 

आिल्याकडून आमच्या दोन अिेक्षा आहते. एक म्हणजे आिण नोंद घेण्याच्या 

ऐवजी शासनाला सनवेदन किायला साांगा. यामळेु काहीतिी िेकॉडावि येईल आसण 

असधवशेनानांति या सवर्यासाठी एखादी बैठक आयोसजत केली ति त्याांना न्याय समळू 

शकेल.  

उपाध्यक्ष :  मांत्री महोदय, आिण या सवर्यावि र्व्यवसस्थत अभ्यास करुन 

मासहती घऊेन उद्या सभागहृात सनवेदन किावे.  

------ 
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पृ. शी.: अनदुानाकरिता मागण्या 

मु. शी.: सन२०२२-२०२३च्या अनदुानाकरिता मागण्या: 

 १) महसलू व वन सवभाग  

२) जलसांिदा सवभाग  

३) उद्योग , ऊजाा व कामगाि सवभाग  

४) ग्रामसवकास सवभाग  

५) अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण सवभाग 

 ६) सावाजसनक आिोग्य सवभाग 

उपाध्यक्ष : आता १) महसलू व वन सवभाग २) जलसांिदा सवभाग ३) उद्योग, 

ऊजाा व कामगाि सवभाग ४) ग्रामसवकास सवभाग ५) अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक 

सांिक्षण सवभाग ६) सावाजसनक आिोग्य सवभाग म्हणजे मागण्या क्रमाांक सी-१, सी-२, 

सी-४, सी-५, सी-६, सी-७, सी-९, सी-१०, सी-१२, आय-२, आय-३, आय-४, 

आय-५, आय-७, के-१, के-३, के-५, के-६, के-७, के-८, के-९, के-१०, के-११, के-

१३,एल-२, एल-३, एल-४, एल-५, एल-७, एल-८, एम-१, एम-२, एम-३, एम-४, 

एम-५, एम-६, आि-१, आि-२, आि-३, आि-४ चचलेा घेण्यात येतील. या 

मागण्याांचा तिशील कायाक्रमिसत्रकेबिोबि सवतरित केला आह.े 

( पे्रस : येथे सोबत जोडलले मागण्यासांबांधीचे जोडित्र िािावे ) 
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उपाध्यक्ष: आता १) महसलू व वन सवभाग २) जलसांिदा सवभाग ३) 

उद्योग,ऊजाा व कामगाि सवभाग ४) ग्रामसवकास सवभाग ५) अन्न, नागिी ििुवठा व 

ग्राहक सांिक्षण सवभाग ६) सावाजसनक आिोग्य सवभाग या सवभागाांच्या मागण्या 

चचलेा घेण्यात येतील. सवभागाांच्या मागण्याांचा तिशील व स्वीकृत किात सचूनाांची 

यादी सदस्याांना टिालखणाद्वािे सवतरित किण्यात आली आह.े किात सचूना न 

माांडता मान्य किण्यात आलेल्या किात सचूनाांची उत्तिे मा. मांत्री महोदयाांच्या 

स्वाक्षिीने तीस सदवसाांच्या कालावधीत सदस्याांना िाठसवण्याची प्रथा माह े जलैु, 

२०१० िासनू मान्य झाली असल्यामळेु आता कोणीही किात सचूना माांडणाि नाही 

असे मी गहृीत धितो. या चचेसाठी तीन तास वळे दणे्यात येईल. या तीन तासािैकी 

सत्तारुढ िक्षास सांबांसधत मांत्रयाांच्या उत्तिासह सनम्मा वेळ व सविोधी िक्षास सनम्मा वेळ 

दणे्यात येईल. सदस्य वेळेचे बांधन िाळून मला सहकाया कितील, अशी मी अिेक्षा 

कितो. आता चचेला सरुुवात होईल. 
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श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील (सशडी) : अध्यक्ष महोदय, महसलू व वन सवभाग  

जलसांिदा सवभाग, उद्योग , ऊजाा व कामगाि सवभाग,  ग्रामसवकास सवभाग अन्न, 

नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण सवभाग, सावाजसनक आिोग्य सवभाग या सवभागाच्या 

अनदुानाच्या मागण्याांवि आिले लक्ष वेधण्यासाठी मी उभा आह.े िाज्याचा 

अथासांकल्ि माांडताना माननीय सवत्त मांत्री तथा उि मखु्यमांत्री याांनी सवकासाची िांचसतु्री 

माांडली आह.े  

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, अनदुानाच्या मागण्या हा महत्त्वाचा 

सवर्य आह.े कािण यािेक्षा मोठे कामकाज दसुिे कोणतेही नाही. माननीय जलसांिदा 

मांत्री सभागहृामध्ये आले आहते. ििांत ु माननीय महसलू सकां वा माननीय महसलू 

िाज्यमांत्री दखेील सभागहृामध्ये उिसस्थत नाहीत. आम्ही चचाा सरुु ठेवतो कािण 

आम्हाला काही कामकाज थाांबवायच े नाही. ििांत ु आिण त्याांना सनिोि दऊेन 

साांसगतले िासहजे की, अनदुानाच्या मागण्या ह ेमहत्त्वाचा कामकाज आह.े  

श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील  : अध्यक्ष महोदय, माननीय सवत्त मांत्रयाांनी िांचसतु्री 

कायाक्रम माांडला आह.े महासवकास आघाडी सिकािचा सकमान सवकास कायाक्रम 

आिण गुांडाळून ठेवता आता िांचसतु्री कायाक्रमावि आला आहात. खिे म्हणजे 

माननीय जलसांिदा मांत्रयाांकडून आमच्या खिू मोठया अिेक्षा होत्या.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख े–िाटील.... 

दषु्ट्काळी भागातील प्रकल्िाकरिता या अथासांकल्िात भिीव तितदू केली जाईल अशी 

आम्हाला  माननीय जलसांिदा मांत्री याांच्याकडून अिेक्षा होती.  मी या सठकाणी 

गोदाविी  खोऱ्याच्या िाणी प्रश्नावि व   २-३ महत्त्वाच्या सवर्याांवि बोलणाि आह.े  

दषु्ट्काळी भागाला विदान ठिलेल्या  सनळवांडे  प्रकल्िाच्या ितूातेकरिता आवशयक ती  

तितदू किणे गिजेचे आह.े  मांत्री महोदयाांनी सजल्याचा दौिा केला होता. तेर्व्हा त्याांनी 

साांसगतले की, सन २०२२ ियंत िाणी उिलब्ध करुन दऊे.   या धिणाच्या कामासाठी  

जेवढी तितदू केली आह ेत्यामध्ये सन २०२४ ियंत दखेील काम िणूा होऊ शकणाि 

नाही.  माजी मखु्यमांत्री माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीअसताना  माननीय श्री. मधकुि 

सिचड याांच्या सवशेर् िढुाकािाने  धिणाचे २१ सक.मी. चे काम सरुु केले.  २१ सक.मी 

चे िसहले काम  जेथनू  उजवा व डार्व्या कालर्व्याच्या कामाला सरुुवात होते त्या 

कामाला सरुुवात होत नर्व्हती.  माजी मखु्यमांत्री माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी या 

कामाला चालना सदली. धिणग्रस्ताांच्या, प्रकल्िग्रस्ताांच्या अडचणी आहते. आमच्या 

आमच्या सजल्याचे मांत्री स्वत: फ्लेक्स बोडा िािनू, त्यावि  सही करुन, सन २०२२ 

ियंत िाणी दणेाि असे साांगनू स्वत:ची िाठ थोिटून घेत आहते. २ हजाि २२३ कोटी 

रुियाांची सपु्रमा दणे्यात आली आह.े आता केवळ २९५ कोटी रु. एवढी तितदू 

अथासांकल्िात केली आह.े   मांत्री महोदयाांनी सन २०२३ मध्ये िाणी समळेल अस े

स्व्न आम्हाला दाखवले आह.े मात्र या धिणाच्या, कालर्व्याच्या कामासाठी केवळ 

२००, ३०० कोटी रुिये तितदू केली ति ह ेकाम १० वर्ाात दखेील िणूा होणाि नाही.  

या कालर्व्यातनू िाणी समळेल याची खात्री िासहलेली नाही.   

 अध्यक्ष महोदय,  माजी मखु्यमांत्री श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी असा सनणाय 

केला होता की,  सन २०२२ ियंत या धिणाकरिता  आवशयक ती तितदू करुन 

सडसेंबि, २०२२ ियंत दषु्ट्काळी भागाला िाणी दऊे. माझी मांत्री महोदयाांकडून अिेक्षा 

आह.े या धिणातनू लोकाांना कधी िाणी समळेल याचा सनसित कालावधी आिण 

साांगावा.   आज या धिणाच्या कामाला जवळजवळ २५ ते २७ वर्े झाली आहते. 

धिण िणूा झाले आह.े मात्र कालर्व्यातनू िाणी समळत नाही. शासनाने घोर्णा 
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श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख े–िाटील.... 

 किण्यािेक्षा दषु्ट्काळी भागाकरिता शासनाचे काय धोिण िाहणाि आह,े या बाबत 

स्िष्टता आणावी.   

 अध्यक्ष महोदय, नासशक, नगि व मिाठवाडा  येथे िाणी वाटिाचा प्रश्न 

असल्यामळेु प्रत्येक वर्ी मोठा सांघर्ा उभा िाहतो. िाऊस जादा झाला ति िाणी 

धिणाच्या विच्या भागातनू सोडण्याचा प्रश्न सनमााण होतो. सन २००५ मध्ये िाणी 

वाटि कायदा आला. मात्र सन २०१३ ियंत त्याची अांमलबजावणी झाली नाही. 

दषु्ट्काळाची तीव्रता वाढत चालली त्यामळेु धिणाच्या विच्या भागातनू जायकवाडी 

धिणामध्ये िाणी सोडण्याचा प्रश्न सनमााण झाला. आता नवीन िाणी उिलब्ध 

किण्याबाबत सवचाि र्व्हायला िासहजे. या बाबत मागील शासनाने सवचाि केला. 

नाििाि खोिे, दमणगांगा या खोऱ्यातनू १२० टीएमसी िाणी गोदाविी खोऱ्यामध्ये 

आणण्याबाबत नेमलेल्या िोईिकि ससमतीने अहवाल सदलेला आह.े  कें द्र शासनाने 

माननीय प्रधानमांत्री श्री. मोदी याांच्या िढुाकािाने नदी जोड प्रकल्ि िाबसवण्याकरिता 

सवशेर् िढुाकाि घेतला आह.े या अथासांकल्िात गोदाविी खोऱ्यात कसे िाणी आणले 

जाणाि आह,े याबाबत खलुासा केलेला नाही. माननीय मांत्री श्री.िगन भजुबळ याांनी 

नाििाि खोऱ्याबाबत अनेक वेळा उल्लेख केलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  मिाठवाडा ,खानदशे या भागाला  िाणी सदले िासहजे. काही 

िाणी तािी खोऱ्यामध्ये  सदले जाणाि आह.े िाण्याची तटू भरुन काढण्याकरिता  

कोणती योजना िाबवणाि आहात, सकती कालावधी लागणाि असनू त्यासाठी सकती 

सनधी  सनधी सदला जाणाि आह ेयाचा उल्लेख अथासांकल्िात केलेला नाही. माझी 

मांत्री महोदयाांकडे मागणी आह.े या िसिम वासहन्याांचे िाणी यदु्ध िातळीवि गोदाविी 

खोऱ्यात कसे आणता येईल व समन्यायी िाण्याच्या वाटिासांबांधी कायमस्वरुिी जो 

सांघर्ा उभा िासहलेला आह े तो सांिषु्टात कसा आणता येईल, याचा सवचाि केला 

िासहजे. मिाठवाडा ग्रीड प्रकल्िही गुांडाळून ठेवलेला आह.े गोदाविी खोऱ्यात  
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श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख े–िाटील.... 

िाण्याची उिलब्धता किताना सनसित धोिण मांत्री महोदय जाहीि कितील काय ? 

वळण बांधािे आिण किणाि आहोत, वळण बांधाऱ्यातनू िाणी आणले जाणाि आह,े 

असे साांसगतले गेले. 

 अध्यक्ष महोदय,   कृष्ट्णा खोऱ्यात िाणी अडवण्याकरिता व िाणी उिलब्ध 

करुन दणे्याकरिता प्रयत्न केले िासहजे. लवादाकडे हा सवर्य होता. या करिता 

असधकचा सनधी दणेे गिजेचे होते. गोदाविी खोऱ्याला मांत्री महोदयाांनी प्राधान्य द्याव े

अशी मागणी आह.े नगि सजल्याच्या दषु्ट्काळी भागाकरिता कुकडी हा विदान ठिणािा 

प्रकल्ि होता. िणुे सजल्यातील मासणकडोह, येडगाव, सडांबे, सिांिळगावजोग  या  

धिणातनू दषु्ट्काळी भागाला िाणी  सदले जाते. तसेच नगि सजल्यातील िािणे, कजात, 

श्रीगोंदा, नगि तालकुा येथे िाणी दणे्याकरिता या प्रकल्िाची आखणी किण्यात आली 

होती.  आज येथे काय िरिससथती आह े ? १८०० क्यसेुक्सचा कुकडीचा डावा 

कालवा असनू आज तथेे केवळ १३०० क्यसेुक् स िाणी आह.े सन १९९५ मध्ये 

िाज्यात यतुी सिकाि सत्तेत आले. तेर्व्हा कुकडी धिणाच्या कालर्व्याच्या कामाला 

सरुुवात झाली. १०  वर्ाात १० सक.मी कालवा िणूा झाला. यतुी शासनाच्या काळात 

माननीय स्व. मुांडे याांच्या िढुाकािामळेु ४ वर्ाात १५० सक.मी कालर्व्याचे काम िणूा 

झाले. िणुे सजल्यातनू नगि सजल्याला िाणी येऊ द्यायचे नाही, हा भाग कायमस्वरुिी 

दषु्ट्काळी िासहला िासहजे अशी भसूमका होती. मधल्या काळात १५० सक.मी 

कालर्व्याचे काम झाल्यानांति कुकडी कालर्व्याची वाहन क्षमता १८०० क्यसेुक्स 

असताना तो कधी १२०० क्यसेुक्सच्या िढेु जात नाही. या कालर्व्याची प्रकल्ि 

आिाखडा प्रमाणे  आखणी झालेली आह,े त्या प्रमाणात कुकडी धिणाला िाणी सदले 

जाणाि आह ेकाय ? सडांबे धिणातनू बोगद्यामधनू मासणकडोहामध्ये िाणी आणले 

आह.े यामळेु दषु्ट्काळी भागाला साडे ६ टीएमसी असतरिक्त िाणी समळणाि आह.े  

मागच्या शासनाने त्यास मान्यता सदली.  सनधीची तितदू किण्यात आली. या 
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श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख े–िाटील.... 

 शासनामधील मांसत्रमांडळातील माननीय मांत्री या बोगद्याला सविोध किीत आहते. 

मासणकडोहामध्ये िाणी येऊ द्यायचे नाही, या करिता ते सविोध किीत आहते. यामळेु 

दषु्ट्काळी भागाला िाणी कधी समळणाि आह े?  एफआिएल लेर्व्हल आह,े त्यानसुाि 

मासणकडोहाचे काम होत आह.े यामधनू समळणािे िाणी कुकडी कालर्व्यात 

आल्यानांति नगिच्या दषु्ट्काळी भागाला समळणाि आह.े  

       यानांति श्रीमती सगिि... 
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श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील ... 

नगिचा सांिणूा दसक्षण भाग दषु्ट्काळमकु्त होण्याकरिता या कुकडी प्रकल्िातनू त्याला 

िाणी समळणे गिजेचे आह.े िणुे सजल्याकडून सवशेर् करुन काही लोकाांकडून 

सातत्याने होणािा जो अन्याय आह ेकी, तेथे िाणीच येऊ द्यायचे नाही. हा अन्याय दिू 

किण्यासांदभाात आिण काही िावले उचलणाि आहात का, नाही ति िनु्हा एकदा 

महािाष्ट्र वॉटि िेग्यलेुटिी ऑथॉरिटीकडून (एमडब्ल्यआूिए) त्यासाठी िनु्हा एकदा 

नवीन न्यायालयीन लढाई उभी किावी लागले. कुकडीचे हक्काचे िाणी उिलब्ध 

करुन दणे्यासांदभाात आम्हाला लढा  किावा लागले. 

  अध्यक्ष महोदय, सिांिळगाव जोगा धिण असेल. आज सिांिळगाव जोगा 

धिणाचे िाणी दखेील िािनेि या दषु्ट्काळी तालकु्याला समळत नाही. फक्त एकाच 

कालर्व्याच्या अस्तिीकिणाचे काम सशल्लक िासहले आह.े त्याला आिण जि आता 

२० कोटी रुिये दऊे शकलात ति मला असे वाटते की, िािनेि तालकु्यातील दषु्ट्काळी 

भागाला दखेील सिांिळगाव जोगा धिणाचे िाणी समळू शकते. मांत्री महोदय याबाबतीत 

सवशेर् करुन काही िढुाकाि घेतील का, हा खिा प्रश्न आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सवकास सवभागाच्या बाबतीत, जलसांिदा 

सवभागाच्या बाबतीतील सवर्य मी माांडलेले आहते. सवशेर् करुन गोदाविी 

कालर्व्याचा प्रश्न आता तेवढाच गांभीि होत चाललेला आह.े  गोदाविी कालर्व्याला 

१०० वर्ांिेक्षा जास्त वर्े झालेली आहते. त्या गोदाविी कालर्व्याच्या नतुनीकिणाच े

प्रश्न सनमााण झालेले आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, गोदाविी डार्व्या व उजर्व्या कालर्व्यातनू शेतकऱ्याांना आता 

िाणीच समळत नाही, अशी िरिसस्थती आह.े नासशक सजल्यामध्ये सबगि ससांचनाच े

आिक्षण ह े५२ टक्क्याांिेक्षा जास्त झाल्यानांति आता  िाणी उिलब्ध होत आह.े ििांत,ु 

मला असे वाटते की, ह ेकालवे आता जीणा झाल्यामळेु, त्या कालर्व्याांतनू आता िाणी 

समळत नाही. गोदाविी कालर्व्याच्या नतुनीकिणाकरिता जलसांिदा खात्याकडून 

तातडीने भिीव सनधी समळण्याची अिेक्षा आह.े मांत्री महोदय ही मागणी िणूा कितील, 

अशी अिेक्षा आह.े  
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 श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील ... 

  अध्यक्ष महोदय, खिे म्हणजे अनेक सवर्याांबाबत या सठकाणी बोलता येईल. 

सवशेर् करुन ग्रामसवकासच्या बाबतीत चचाा किीत असताना आज मोठ्या प्रमाणावि 

ग्राम िांचायतींच्या सनधीमध्ये  किात किण्याचे धोिण या महासवकास आघाडी 

सिकािने स्वीकािलेले आह.े िथ सदवे, िाणी ििुवठ्याची सबले असतील या सवा 

सबलाांची वसलुीच मळुात ग्राम िांचायतीला समळणाऱ्या सवत्तीय अनदुानातनू किण्याच े

धोिण दखेील सिकािने घेतलेले आह.े त्यामळेु ग्राम िांचायतींच्या सवकासाची काम े

िणूािणे ठ्ि झालेली आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, चौदार्व्या सवत्त आयोगातनू ििस्िि िैसे वळते किण्याचा 

असधकाि सिकािला नसताना ग्रामसवकास खात्याने ते िैसे वळते करुन घेतले. कें द्राचा 

िैसा आिण वाििता. कें द्राने आिल्याला असधकाि सदलेले नाहीत. कें द्र सिकािच्या 

नावाने फक्त टीका किायची.... 

  श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, चकुीचे िेकॉडावि येत आह.े महासवकास 

आघाडी शासनाने सवत्त आयोगाचा िैसा वळता करुन घेतला नाही. गले्या शासनाच्या 

काळात तो वळता झाला आह.े या काळात काही झालेले नाही. 

  श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी आता याबाबत 

साांसगतले आह.े त्याांनी त्याांच्या उत्तिामध्ये याबाबत साांगावे. मळुातच चौदार्व्या सवत्त 

आयोगाचा िैसा आिण वळता करुन ॲम्ब्यलुन्स घेतल्या. ॲम्ब्यलुन्स घेण्याची गिज 

होती. ििांत,ु कें द्राच्या िैशाांतनू घेतलेल्या ॲम्ब्यलुन्सबाबत कें द्र सिकािच्या सनधीतनू 

या ॲम्ब्यलुन्स समळाल्या आहते, ह ेतिी सकमान मान्य किा. कें द्राचा िैसा वाििायचा 

आसण कें द्राच्या कुठल्याही योजनेचे ... कें द्र सिकािचे आभाि मानायच ेनाहीत, हा 

आिल्या महासवकास आघाडी सिकािचा एक धमा झालेला आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास खात्याने आता या रिक्त िदाांच्या कामामध्ये 

दखेील लक्ष दणे्याची गिज आह.े आज सजल्हा िरिर्दमेध्ये ग्राम सवकास  खात्यातील 

४५ टक्के िद ेरिक्त आहते. या रिक्त िदाांमध्ये वैद्यकीय असधकािी आहते, फामााससस्ट  
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श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील ... 

आहते, ग्राम सेवक आहते. आिल्या खात्यामध्ये आज अशी ४५ टक्के िद े रिक्त 

आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, िशसुांवधान खाते सजल्हा िरिर्देंतगात येते. त्यामध्ये दखेील 

मोठ्या प्रमाणात िद े रिक्त आहते. सजल्हा िरिर्दचेा कृर्ी सवभाग आिण गुांडाळून 

टाकला आह,े अशा प्रकािची आज महािाष्ट्राची अवस्था आह.े मांत्री महोदय, सजल्हा 

िरिर्दचे्या अांतगात येणािे सवा शाळाांच्या खोल्याांच्या बाांधकामाचे प्रश्न, शाळाांच्या 

खोल्याांचे नवीन बाांधकाम होत नाही, कामामध्ये कुठल्याही प्रकािची गणुवत्ता नाही. 

सजल्हा िरिर्दचे्या कामकाजावि कुठल्याही प्रकािचे सनयांत्रण नाही. त्यामळेु या 

बाबतीत खिे ति ग्रामसवकास खात्याचे िदोिदी समोि येणािे जे अियश आह,े 

त्याबाबतीत असधक लक्ष दणे्याची आवशयकता आह.े सवशेर् करुन ग्रामीण भागामध्य े

ज्या शाळा खोल्याांची मोठ्या प्रमाणात िडझड झालेली आह.े त्या शाळा खोल्या 

दरुुस्तीकरिता सवशेर् सनधी उिलब्ध करुन दणे्यासांदभाात ग्रामीण सवकास खात्याने 

िढुाकाि घेण्याची आवशयकता आह.े आमची याबाबत मागणी आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाच्या मागण्याांवि चचाा किीत असताना मला 

ह ेसाांगावयाचे आह ेकी, मळुातच या महसलू खात्याला वाळू मासफयाांनी िणूा ग्रासलेले 

आह.े आज महसलू खात्यावि वचास्व कोणाचे आह?े सजल्या-सजल्याांमध्ये वाळू 

मासफयाांचे सनयांत्रण या खात्यावि आलेले आह.े सकती तिी उदाहिणे दतेा येतील. ििांत,ु 

वाळूबाबतच्या धोिणाबाबत मागणी करुनही ह ेसिकाि घेण्यास तयाि नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, िवूी ति हांगामाप्रमाणे सबले र्व्हायची. आता ति आिल्या 

सिकािने वाळूच्या सांदभाात ३ ते ५ वर्ांचे धोिण घ्यायचे ठिसवले आह.े मला अस े

वाटते की, दोन मसहन्याांिवूीच्या मांसत्रमांडळाच्या बैठकीमध्ये आता िात्रीसधु्दा वाळू 

वाहण्याची ििवानगी दणे्यात यावी, अशा प्रकािचे धोिण आिण ठिसवले. २४x७ 

वाळू वाहण्याचा िणूा कायाक्रम सरुु आह.े  
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श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील ... 

  अध्यक्ष महोदय, या सांिणूा प्रकािामध्ये कोट्यवधी रुियाांचा र्व्यवहाि होतो. 

आज ग्रामीण भागात कायदा व सरु्व्यवस्थेचा सवाात मोठा प्रश्न सनमााण झालेला आह.े 

या वाळू मासफयाांमळेु कायद्याचे िोज सधांडवडे सनघत आहते, या सनसमत्ताने सिकािच े

गौण खसनजच्या बाबतीतील धोिण काय आह,े ह ेएकदा महािाष्ट्राला समजले िासहज.े 

  अध्यक्ष महोदय, या सांिणूा कामामध्ये स्वत:चे सहतसांबांध असणािी जी माणसे 

आहते, कोणत्याही धिणामध्ये, कोणत्याही वाळूच्या ठेक्याचा आिण सवचाि किा. 

तेथे कोणकोण लोक आहते, त्याची यादी माझ्याकडे आह.े त्या यादीतील 

कां त्राटदािाबिोबि कोण भागीदािी किते, त्याची मासहती आमच्याकडे आह.े या 

सनसमत्ताने मला मांत्री महोदयाांना सवचािावयाचे आह ेकी, आिले जे काही िाठीिाख े

आहते, त्याांच्यावि आिण कधी सनयांत्रण आणणाि आहात की नाही, की खलेु आम 

आिण िाज्याला लटुण्याची ििवानगी सदलेली आह?े खलेुआम वाळू मासफयाांच्या 

माध्यमातनू हा जो काही िैसा उभा करुन िाज्यामध्ये गुांडसगिी वाढत आह.े त्या 

सनसमत्ताने यावि काही सनयांत्रण किण्याच्या सांदभाात आिण काही प्रयत्न किणाि 

आहात की नाही? 

  अध्यक्ष महोदय, मध्यांतिीच्या काळात कोसवडच्या नावाखाली मुांबईच्या 

सबल्डि लॉबीकरिता िेसडिेकनिचा मदु्दा या सठकाणी उभा िासहला. मदु्राांक  शलु्क कमी 

करुन त्या सठकाणी ...... त्या मधल्या दोन वर्ांच्या काळामध्ये जमावबांदी आयकु्त 

कोण होते, त्यावेळेस ठिासवक सर्व्ह ेनांबिचे िेसडिेकनि कमी किायचे, त्याांचे मलु्याांकन 

२० ते २५ टक्के कमी केले म्हणजे शासनाला सकां वा महािासलकेला कमी सप्रसमयम 

भिावा लागतो. याच सठकाणी सबल्डिाांना बाांधकामाचे ििवाने दतेाना मळुातच 

िेसडिेकनिचे मलु्याांकन कमी केल्याने त्याांना सप्रसमयम कमी भिावा लागतो कािण 

सप्रसमयम हा िेसडिेकनिशी सनगसडत आह.े  मुांबई महानगििासलकेचे सकती उत्िन्न 

त्यामळेु कमी झाले, ति जवळजवळ १६ हजाि कोटी रुियाांनी मुांबई महानगििासलकेच े

उत्िन्न कमी झाले. 
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श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील ... 

  अध्यक्ष महोदय, या िेसडिेकनिचा फायदा मुांबईच्या सबल्डिना दतेाना घिाांच े

भाव कमी होतील, अशी अिेक्षा होती. या सनणायामळेु मुांबईतील घिाांच्या सकां मती 

सकती कमी झाल्या, सबल्डिसनहाय सकती लोकाांना याचा फायदा समळाला? माझी 

अशी मासहती आह ेकी, महसलू खात्याच्या या सनणायामळेु २० हजाि कोटी रुियाांचा 

घोटाळा झाला, अशा प्रकािचा आमचा आिोि आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय मघाशी लक्षवधेी सचूनेविील चचमेध्ये साांगत 

होते की, एनएच ेअकृर्ीक दि कमी किण्यासांदभाात शासनाला महसलू उत्िन्न समळेल. 

ििांत,ु एका बाजलूा असे साांगायचे व दसुऱ्या बाजलूा सिाासिणे मदु्राांक शलु्काच्या 

नावाखाली िाज्याची लटू किायची व सबल्डिाांच्या घशात सप्रसमयम घालायचा अशा 

प्रकािचा सवा प्रताि महसलू खात्यामध्ये सरुु आह.े 

नांति श्री.सशांद े.... 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय ताझलका सभाध्यक्ष श्री.िीपक चव्हाण) 

श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील ... 

यासवा प्रकिणाांची चौकशी किणे आवशयक आह.े..(अडथळा)... मी कोणा 

र्व्यक्तीबाबत बोलत नाही. िाज्याचा २० हजाि कोटी रुिये महसलू बडुाला 

असल्याबाबत मी साांगत आह.े ह ेमी माननीय उि मखु्यमांत्री श्री.असजत िवाि याांच्या 

फायद्यासाठी साांगत आह.े त्याांचा महसलू बडुसवण्यात आला आह.े याचे त्याांना द:ुख 

आह ेकी नाही, मला मासहती नाही.  

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मागील 

सिकािच्या काळात सविोधी िक्ष नेते होते त्यावेळी त्याांनी सिाव केला व आता 

त्याांच्या वक्तर्व्याला धाि आली आह.े 

 श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील : अध्यक्ष महोदय, स्टॅम्ि ड्यटुीच्या माध्यमातनू  

मुांबईतील मालमत्ताांचे दि सकती कमी झाले, सकती सबल्डिाांना फायदा झाला, त्याांनी 

तो सकती ग्राहकाांना समळवनू सदला, यासांदभाात सिकािने शे्वतिसत्रका प्रससद्ध किावी. 

आिण घोटाळा केला नसेल ति िािदशाकिणे लोकाांना समज ूद्या की त्याांना सकती 

फायदा झाला आह.े याची मासहती सभागहृाला जाणनू घ्यावयाची आह.े ओसशविा 

सबल्डि, ओबेिॉय रिॲसलटी अशी अनेकाांची मासहती माझ्याकडे आह.े ती मी मांत्री 

महोदयाांना दईेन. माननीय सवत्त मांत्री याांना मासहती आह,े ििांत ुते आता बोलत नाहीत. 

कािण त्याांना एकत्र िहावयाचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मागील आठवड्यात आसदवासी जसमनी  सबगि आसदवासींना 

दणे्यासांदभाात चचाा झाली आह.े अशा जसमनींच्या र्व्यवहािाांची यादी माझ्याकडे आह.े 

सन २०२० मध्ये श्री.िाकेश कुमाि जैन, श्री.अिसवांद काांतीलाल शहा, िनु्हा श्री.िाकेश 

कुमाि जैन, साईससद्धम रियल इस्टेट या सबगि आसदवासींनी आसदवासी जसमनी खिेदी 

केल्या आहते. आसदवासी जसमनी मुांबईतील सबल्डिाांच्या घशात घालण्याचे काम 

कोण किीत आह े? ग्रामसभेच्या ठिाव घेऊन आसदवासींच्या जसमनी दणे्यासांबांधीच्या  
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श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील ... 

सनणायासाठी रायबल िेग्यलेुटिी अथॉरिटी मागील सिकािने सनयकु्त केली होती. १६९ 

प्रकिणाांतील आसदवसी जसमनी सबगि आसदवासींना दणे्याचा सनणाय या सिकािमधील 

महसलू सवभागाने घेतला आह.े याची चौकशी किण्यात यावी, अशी आमची मागणी 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महसलू मांत्री महोदय याांनी आताच साांसगतले आह े की, 

मागील सिकािच्या काळात मी सविोधी िक्ष नेता होतो. आता माझ्या वक्तर्व्यास धाि 

आली आह.े त्याांनी अजनू आमची धाि िासहलीच नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाच्या माध्यमातनू िेडीिेकनि घोटाळा किण्यात 

आला आह.े त्यामधनू मलु्याांकन शलु्क आकािण्यासांदभाात ससलेक्टीर्व्ह काम झाले 

आह ेव त्याचा फायदा सबल्डिाांना झाला आह.े मी या अगोदि साांसगतले आह ेकी, २० 

हजाि कोटी रुिये िाज्याचा महसल बडुाला आह,े त्याची चौकशी किण्यात यावी. 

सबगि आसदवासींना आसदवासी जसमनी दतेाांना प्रचांड भ्रष्टाचाि झाला आह,े त्याची 

चौकशी किण्यात यावी. या सांदभाातील वस्तसुस्थती महसलू सवभागाने सादि किावी. 

त्याांच्याकडे या प्रकिणाांची कोणतीही मासहती नसेल ति त्याांनी मागील सिकािवि ही 

जबाबदािी ढकलनू हा सवर्य टाळण्याचा प्रयत्न करु नये. उक्त मासहती सभागहृाच्या 

माध्यमातनू सन्माननीय सदस्याांना सदली नाही ति सभागहृाबाहिे प्रसांगी न्यायालयीन 

लढाई किावी लागली ति किण्यात येईल, असा इशािा मी दतेो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी या अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि नािसांती 

वक्त करुन माझे भार्ण िणूा कितो. 

अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद !  

-------------- 
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ॲड.आसशर् जसै्वाल (िामटेक) :  अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील महसलू व वन सवभाग, ग्रामसवकास सवभाग, अन्न, नागिी ििुवठा 

सवभागाच्या अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे मत माांडण्यासाठी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाच्या सनणायामळेु सामान्य जनतेला वेगवगेळे प्रश्न 

भेडसावत आहते, त्याांचा उल्लेख मी करु इसच्ितो. िाज्य शासनाला प्रमखु खसनज व 

गौण खसनजच्या माध्यमातनू मोठ्या प्रमाणात उत्िन्न प्राप्त होते. या शासनाला नागििू, 

चांद्रििू व यवतमाळ सजल्यातनू प्रमखु खसनज व गौण खसनजच्या माध्यमातनू 

सवाासधक उत्िन्न प्राप्त होते. 

अध्यक्ष महोदय, मी २०-२५ वर्ाािासनू मागील अनेक असधवेशनाांमध्ये िाहत 

आह ेकी, कोणत्याही िक्षाचे सिकाि सत्ते आले तिी प्रत्येक लोकप्रसतसनधी वाळूमळेु 

हिैान आह.े माननीय महसलू मांत्री याांनी मागील असधवशेनामध्ये सभागहृात आश्वासन 

सदले होते की, या प्रकिणी बैठक घेऊन चचाा किण्यात येईल. मी शासनाच्या लक्षात 

आणनू दऊे इसच्ितो की, एका बाजलूा शासनाच्या िोजच्या खचाामध्ये वाढ होत 

आह.े त्यामळेु उत्िन्नात वाढ किणे खिू आवशयक आह.े वाळू मधनू ५०० कोटी 

रुिये उत्िन्न समळत असेल ति २,५०० कोटी रुियाांचे नकुसान होत आह.े िाज्यात 

आज कोणतेही बाांधकाम थाांबलेले नाही. प्रत्येक शासकीय प्रकल्िाला कशा 

अडचणी येतात, याचा उल्लेख मी करु इसच्ित आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मागील सिकािने सदनाांक  १२ जानेवािी, २०१८ िोजी 

असधसचूना काढली होती. त्यामाध्यमातनू गौण खसनजाविील दांडाची शास्ती खिू 

मोठ्या प्रमाणात वाढसवली. त्यानसुाि अवधै वाळूची वाहतकू किणाऱ्या रॅक्टिसाठी 

७ हजाि रुियाांवरुन १ लाख रुिये इतकी दांडाची िक्कम वाढसवली, रकसाठी २ लाख 

रुिये, िोकलाँडसाठी ५ लाख रुिये व जेसीबीसाठी १० लाख रुिये दांड केला आह.े 

गोिगिीब जनता स्वत:च्या घिकुलासाठी सकां वा घि बाांधकामासाठी वाळू घेऊन जात े

त्यावेळी त्याांच्यावि कािवाई किण्यात येत आह.े ििांत ुप्रत्येक िेती घाटातनू अमयाासदत 

वाळू उिसा किण्यात येत आह.े त्यामधनू िाज्यात वाळू मासफया तयाि झाले आहते.  
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ॲड.आसशर् जसै्वाल... 

बोगस िॉयल्टी सांदभाातील प्रकिण नागििू सजल्यात घडले आह.े दिवर्ी एक घोटाळा 

सांिण्यािवूी दसुऱ्या वर्ी दसुिा घोटाळा होतो. सतसऱ्या वर्ी सतसिा घोटाळा होतो. 

बोगस िॉयल्टी िासेस िािण्यात येतात. ही प्रकिणे आता उघडकीस आली आहते. 

सदनाांक १२ जानेवािी, २०१८ िोजीच्या असधसचूनेनांति सदनाांक १७ नोर्व्हेंबि, २०१८ 

िोजी एक असधसचूना काढण्यात आली होती. त्यानांति माझी तत्कालीन मखु्यमांत्री 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांचे समवेत एक बैठक झाली होती. िाज्यात जेवढ्या लोकाांना 

घि बाांधावयाचे असेल त्याांना मोफत वाळू दणे्याचे धोिण सिकािने केले होते.  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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ॲड.आसशर् जसै्वाल...... 

ज्याांना घिकुल मांजिू नसेल ति त्याांनी तहसीलदाि याांच्याकडे अजा केल्यानांति ४०० 

ते ६०० रुिये ब्रास या दिामध्ये त्याांना िॉयल्टी िास दणे्यात येईल, अशीही र्व्यवस्था 

किण्यात आली होती.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय महसलू मांत्री याांनी या सवर्याकडे सवशेर् लक्ष 

दणे्याची आवशयकता आह.े कािण िाज्यातील कोणत्याही सजल्यामध्ये या योजनेची 

अांमलबजावणी होत नाही. मी िढुाकाि घेऊन माझ्या मतदािसांघामध्ये या योजनेची 

अांमलबजावणी किण्याचा प्रयत्न कितो. ििांत ु या योजनेची अांमलबजावणी 

किण्यासाठी असधकाऱ्याांच्या जीवावि येते. शनु्य िॉयल्टी िास दणे्यास त्याांना खिू 

त्रास होतो. कािण त्याांना गिीब लोकाांच्या गाड्या िकडून त्याांच्याकडून िैसे वसलू 

किावयाचे आहते. िैसे सदले नाही ति त्याांच्या गाड्या जप्त किावयाच्या आहते. जे 

लोक मोठ्या प्रमाणावि वाळुची वाहतकू किता ते असधकाऱ्याांना िैसे दखेील दतेात. 

ििांत ु गिीब र्व्यक्तीची वाहने िकडून तहसील कायाालयामध्ये ठेवली जातात. सदि 

वाहने सोडवनू घेण्यासाठी त्या लोकाांकडे िैसे दखेील िाहत नाहीत. यामाध्यमातनू 

सामान्य माणसाांची मोठ्या प्रमाणावि सिळवणकू होत आह.े त्यामळेु या सवर्याकडे 

सिकािने सवशेर् लक्ष दणे्याची आवशयकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्याच्या एका सनणायामळेु िाज्यातील सवा जनता सखुावली 

िासहजे. त्यामळेु सवासामान्य जनता सखुावेल असा िरििणूा प्रस्ताव शासनाकडे मी 

सादि केला आह.े मागील असधवेशनामध्ये दखेील याबाबत साांसगतले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने वेळोवेळी जे सनदशे सदले आहते, त्या सवा 

सनदशेाची ससुांगत धोिण कसे असावे, अशा िद्धतीचा िरििणूा प्रस्ताव वािांवाि िाज्य 

शासनाकडे सादि केलेला आह.े ििांत ुिाज्य शासन त्यावि कोणत्याही प्रकािचा सनणाय 

घेत नाही, ह ेअसतशय खदेाने साांगावे लागत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक २८ माचा, २०२० िोजी कें द्र सिकािने नवीन 

असधसचूना सनगासमत केली. कायद्याचे सकती misinterpretation होत आह,े 
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याकडे माननीय अथा मांत्री याांचे लक्ष वेध ू इसच्ितो. गावाांमध्ये घिाांसाठी सकां वा 

िस्त्याांसाठी जे गौणखसनज लागते, त्यास ियााविण सवभागाच्या मान्यतेची गिज नाही, 

असे कें द्र सिकािने स्िष्ट साांसगतले आह.े याबाबत महसलू सवभागाकडे िाठििुावा 

करुन िाज्यातील सवा सजल्हासधकािी याांना ित्र िाठसवले आह.े तिी दखेील ियााविण 

सवभागाच्या मान्यतेसाठी लोकाांची अडवणकू केली जाते. ज्या बाबींसाठी ियााविण 

सवभागाच्या मान्यतचेी गिज नाही, त्या बाबींसाठी दखेील लोकाांना थाांबवनू ठेवले 

जात आह.े यामळेु शासनाच्या महसलुाचे सकती नकुसाि होत आह,े याचा सवचाि 

किणे अत्यांत आवशयक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, काही सवर्याांकडे िनु्हा मांत्री महोदयाांचे लक्ष वेधायचे आह.े 

सवा प्रथम प्रत्येक सजल्याांचा सडमाांट स्लाय िेसशओ सनधाािीत किणे आवशयक आह.े 

आिण Ease of doing business किावे. कोणत्याही कामासाठी कोणताही माणसू 

सिकािी कायाालयामध्ये गेला ति त्याच ेकाम असतशय सलुभ िद्धतीने झाले िासहजे 

आसण त्या कामाची काल मयाादा सनसित केली िासहजे. िाईट टू इन्फॉमेशन ॲक्टनसुाि 

सवसहत कालावधीमध्ये कायावाही केली नाही ति प्रसतसदन दांड आकािला जातो. सेवा 

हमीचा कायदा सकां वा महािाष्ट्र सिकािी कमाचाऱ्याांने कतार्व्य िाि िाडण्यास होणािा 

सवलांब प्रसतबांध असधसनयम हा या सवधानसभेने सांमत केलेला आह.े ििांत ुिाज्यातील 

एकूण प्रकिणाचा अभ्यास केला ति कोणत्याही असधकाऱ्यावि कािवाई होत नाही. 

कािण त्याांना या कायद्याांची भीती िासहलेली नाही. एखाद्या प्रकिणी तक्राि प्राप्त होते, 

ज्या प्रकिणामध्ये हतेिूिुस्सि सदिांगाई किण्यात आली, ज्या प्रकिणामध्ये malafide 

intention ने लोकाांच्या नस्ती थाांबसवल्या जातात, अशा प्रकिणामध्ये शासनाने 

कािवाई केली नाही ति सवधानमांडळाने सांमत केलेल्या कायद्याला कोणताही अथा 

िाहणाि नाही. या  

 अध्यक्ष महोदय, या िाज्यातील बहुताांश प्रकल्िाला वाळुची गिज आह.े 

आमदाि सनधीतनू सकां वा सावाजसनक बाांधकाम सवभागाच्या माध्यमातनू किण्यात 

येणाऱ्या िस्त्याांसाठी बेकायदशेीििणे वाळुचा वािि केला जात आह.े 
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 सवासामान्य माणसाची वाळुची गाडी िकडली ति १  लाख रुिये दांड आकािला 

जातो. रक िकडला ति २ लाख रुिये दांड आकािला जातो. िकडलेल्या गाडीतील 

४०० रुिये प्रमाणे िॉयल्टी वसलू किण्यात यावी, असे कोणत्याही कायाकािी 

असभयांता याांना िाज्य शासनाने साांसगतले नाही. शासन िॉयल्टी वसलू किीत आह.े 

ििांत ुती िॉयल्टी बाजािभावाप्रमाणे वसलू न किता शासनाच्या नोसटफाईड दिानसुाि 

िॉयल्टी वसलू केली जाते. गौण खसनजावि आकािण्यात येणािा १० टक्के कि दखेील 

वसलू केला जात नाही. आमदाि सनधीतनू सकां वा कोणत्याही सिकािी योजनेच्या 

कामासाठी सांबांसधत कां त्राटदािाने िॉयल्टी लावलेली नाही. कािण िॉयल्टी उिलब्ध 

नाही. ज्या सजल्यामध्ये ५ लाख ब्रास वाळुची गिज आह,े त्या सजल्यामध्ये १ लाख 

ब्रास दखेील वाळू उिलब्ध नाही. जि त्या सजल्यामध्ये ५ लाख ब्रासच ेकाम झाले 

असेल ति ४ लाख ब्रास वाळुचा अवैध उिसा किण्यात आला ह ेससद्ध होते. अवधै 

उिसा केलेल्या वाळुची वाहतकू कोणत्या गाडीतनू किण्यात आली, त्या गाडीला का 

िकडण्यात आले नाही, त्या भागामध्ये कोण तहसीलदाि होते, या सवा बाबींची 

चौकशी किणाि आहात की नाही? म्हणनू माझी सिकािला सवनांती होती की, जोियंत 

आिण सजल्याचा सडमाांड स्लाय िेसशओ सनधाािीत किणाि नाही, तोियंत अवैध 

वाळुचा उिसा होणािच आह.े गिजेिेक्षा जास्त वाळुचा ििुवठा केला ति वाळुचे दि 

कमी होतात आसण गिजिेक्षा कमी ििुवठा केला ति वाळुचे दि वाढतात. त्यामळेु 

प्रत्येक सजल्याचा सडमाांड सल्िाय िेसशओ सनधाािीत किण्याबाबत कें द्र सिकािने 

सनदशे सदलेले आहते. मागणी जास्त असेल ििुवठा कमी असेल ति अशा वेळी काय 

ियााय आह?े अशा वेळी दगडािासनू तयाि होणािी वाळू उिलब्ध करुन सदली िासहजे. 

अन्यथा वाळू चोिीच्या प्रमाणावि वाढ झाल्यासशवाय िाहणाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील आश्वासनाप्रमाणे आफसेट प्राईस हा शासनाने 

नोसटफाय केल्याप्रमाणे सनसित किण्याचा सनणाय िाज्य शासनाने घेतलेला आह.े 

कािण प्रत्येक सजल्यामध्ये सललावाचा दि वेगवेगळा होता. या सनणायामळेु ज्या वाळू 

घाटाचे दि सवनाकािण वाढसवले होते ते दि कमी होतील. 
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 वाळू घाटाचे दि वाढसवल्यामळेु ते घाट सललावामध्ये जात नर्व्हते. जि एखादा घाट 

सललावामध्ये गलेा नाही ति त्या घाटातील वाळूची सिाास चोिी केली केली जाते. 

िाज्य शासनाने घतेलेल्या या सनणायाबद्दल त्याांचे मनािासनू आभाि मानतो. या 

सनणायाप्रमाणे िाज्य शासनाकडून अजनू अनेक सनणाय अिेसक्षत आहते, ते सवा सनणाय 

लवकिात लवकि किावते, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक सजल्याच्या शासकीय कामाांमध्ये सकती वाळू ही 

मॅन्यफॅुक्चि साँड असली िासहजे, याबाबत दखेील सनणाय घेणे आवशयक आह.े यामध्य े

वेगवेगळे क्रशसा आहते. त्यामध्ये ८० एमएम, ४० एमएम काढल्यानांति डस्ट सनमााण 

होते त्याचा वािि िॅिॉसमटि नसुाि शासकीय कामाांमध्ये वािि केला... कािण आज एम 

साँडबाबतीत कोणत्याही प्रकािचे धोिण नाही. त्यामळेु मी सिकािला वािांवाि सवनांती 

किीत आह ेकी, मॅन्यफॅुक्चि सॅन्डवि शासनाने धोिण सनसित किावे. या वाळुचे दि 

वेगळे सनसित किण्यात यावेत. जेणेकरुन या वाळुला प्रोत्साहन समळेल. त्यामळेु नदी 

िात्रातील वाळुचा उिसा कमी होईल. यासांदभाात शासनाने योग्य तो सनणाय घ्यावा, 

अशी माझी सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, एकूण वाळुच्या ८० टक्के वाळू ही सिकािी कामासाठी 

लागत आह.े सिकाि सकती मोठी चकू किीत आह,े ह ेमी सभागहृाच्या सनदशानास 

आणनू दऊे इसच्ितो. सिकाि प्रथम वाळू घाटाांचा सललाव किते आसण शासकीय 

कामासाठी सललाव केलेली वाळू िनु्हा सवकत घेत आह.े म्हणजे सललावामध्ये २ 

हजाि रुिये ब्रासने वाळू सवकली जाते आसण ८ हजाि रुिये ब्रास प्रमाण ेसवकत घेतली 

जात आह.े ही सिकािची खिू मोठी चकू आह.े सिकािी कामासाठी जेवढी वाळूची 

आवशयकता आह ेतेवढे वाळूचे घाट आिसक्षत ठेवण्यात यावेत. या वाळूचे उत्खनन 

किण्याचे दखेील धोिण सनसित किण्यात यावे. मेकॅसनकल मायसनांग बॅन किण्यात 

आलेली आह.े सवदभाातील कोणत्याही घाटातनू ४० ते ४५ सडग्रीच्या तिामानामध्ये 

वाळुचा उिसा किा असे लोकाांना साांसगतले ति ते पॅ्रसक्टकली शक्य नाही. 

महािाष्ट्रामध्ये कोठेही शक्य होत नाही. 
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ियााविण सवभागाने िेतीचे उत्खनन किण्याची अट टाकल्यामळेु मोठी अडचण होत 

आह.े आिण सांबांसधत कां त्राटदािाकडून बाँक गाँिटी घेतो आसण मेकॅसनकल मायसनांग 

करु नका, असे साांसगतले जाते. ििांत ुप्रत्यक्षात कोठेही याचे िालन होत नाही प्रत्येक 

सठकाणी मेकॅसनक मायसनांग केली जात आह,े जेसीबी, िोकलेन चा वािि करुनच वाळू 

उत्खनन होत आह.े  याकडे कोणीही लक्ष दते नाही. मेकॅसनक मायसनांग किायची नाही, 

असा ियााविण सवभागाने कायदा िारित केला. त्यामळेु आिण ती अट ॲग्रीमेंटमध्य े

टाकलेली आह.े ििांत ुया सनयमाच्या प्रत्यक्षात कोठेही अांमलबजावणी होत नाही. 

स्वत: च्या वाळुचा कॅिटीर्व्ह वािि किावयाचे असेल ति त्यास ियााविण सवभागाच्या 

मान्यतेची गिज नाही. सललाव किावयाचा असले ति ियााविण सवभागाच्या मान्यतेची 

गिज आह.े त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, शासन सललाव कशासाठी किीत आह?े 

शासनाने सललाव केला नाही ति आता एकावर्ाामध्ये जेवढा महसलू प्राप्त होत आह,े 

त्यािेक्षा ५ िट जास्त महसलू प्राप्त होईल. ह ेमी असतशय जबाबदािीने साांगत आह.े 

या िाज्यामध्ये सकती व कोठे बाांधकाम केले जात आह,े याबाबतची सवा मासहती 

शासनाकडे असते. बाांधकाम ििवाना दणे्याबाबत कायदा किण्यात यावा.  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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ॲड. आसशर् जसै्वाल...... 

ििवानगी न घेता बाांधकाम केले असेल ति त्याांच्या किामध्ये वाढ किण्यात यावी. 

त्या बांर्कामासाठी जेिढी िाळू लागत असले तेिढ्या िाळूचे पैसे त्याांछयाकडून 

िसलू करण्यात यािे. ििांत ु िाज्यातील काही तहससलदाि, एसडीओ, खसनकमा 

असधकािी याांच्याकडून मोठ्या प्रमाणत लटू केली जाते. मी िाज्य सिकािच्या 

सविोधात बोलत नसनू सामान्य जनतेच्या र्व्यथा मी माांडत आह.े सजल्हा िरिर्द, 

सावाजसनक बाांधकाम सवभागाचा कां त्राटदाि सकां वा सामान्य माणसाांच्या सजवनातील 

त्रास दिू किणे, ही शासनाची जबाबदािी आह.े मांत्री महोदयाांनी यासांदभाात ठोस सनणाय 

घेऊन लवकिात लवकि धोिणात्मक बदल केला िासहजे. अन्यथा याचा मोठा फटका 

िाज्य सिकािला बसेल. लोकाांच्या मनात आज सचड आसण आक्रोश सनमााण होत 

आह.े तो आक्रोश कोणत्याही माध्यमातनू र्व्यक्त केला जात आह.े लोकाांची काम े

शासकीय असधकाऱ्याांनी सवसहत वेळेत केली िासहजेत. असे काम जि सवसहत वेळेत 

केले नसेल ति िाज्य सिकािच्या सनयमानसुाि तो असधकािी जबाबदाि असतो. अशा 

जबाबदाि असधकाऱ्याांसवरुद्ध कािवाई किता येते. अशी कािवाई काही प्रकिणात 

िाज्य सिकािने किावी.  

अध्यक्ष महोदय, अशी कािवाई केली नाही ति या कायद्याांचा कोणालाही धाक 

िाहणाि नाही. सनवडक प्रकिणात कािवाई केली ति िाज्यातील कायद्याांचा धाक 

सवांच्या मनात सनमााण होईल. अन्यथा या सवधानसभेत िारित केलेल्या कायद्याांना 

कोणताही अथा िाहणाि नाही. मला वाटते की, यासांदभाात एक नवीन धोिण तयाि 

किण्याची आवशयकता आह.े ह ेधोिण तयाि किीत असताना ज्याांचा या के्षत्रामध्ये 

अभ्यास आह,े ज्याांना या के्षत्राची मासहती आह,े त्याांच्यासोबत एक बैठक घ्यावी. 

आज िाज्यातील जनतेची लटू सरुु आह.े अनेकदा वाळुच्या रॅक्टिचा एकही रुिया 

शासनाला समळत नाही. माझ्या मतदािसांघाचे मी उदाहिण दईेल. िाज्यातील आज 

कोणत्याही घिाचे बाांधकाम थाांबलेले नाही. या बाांधकामासाठी त्या घिमालकाने वाळू 

कोठून आणली, यासाठी त्याला सकती लोकाांना िैसे द्यावे लागले, याचा सवचाि 

किण्याची आवशयकता आह.े िाज्यकत्यांना याचा सवचाि करुन धोिण तयाि किावे  
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ॲड. आसशर् जसै्वाल...... 

लागेल. िाज्य सिकािचा महसलू मोठ्या प्रमाणात बडुत आह.े आज जेवढा महसलू 

समळत आह,े त्याच्या िाच िटीने महसलुात घट होत आह.े मी साांग ूइसच्ितो की, या 

सचूनेचा आसण ियााविण ना हिकतीसाठी ज्या मागादशाक सचूना आहते, त्याांच े

प्रामासणकिणे िालन केले िासहजे. शासनाने वाळुच्या सललावाकरिता कायद ेकेलेले 

आहते. लोकाांच्या घिगतुी वाििासाठी, समाज मांसदि बाांधण्यासाठी सकां वा इति 

कोणत्याही कामासाठी एसईची आवशयकता नाही. ििांत ुिाज्यातील या अडचणीकडे 

आिणस लक्ष दणे्याची वेळ आली आह.े याबाबतच्या कायद्याचा गैिअथा काढून 

सामान्य लोकाांची होणािी सिळवणकू थाांबली िासहजे. मला सवश्वास आह े की, 

यासांदभाात िाज्य सिकाि योग्य सनणाय घेईल. सिकािी रुग्णालय, समाजमांसदि 

बाांधावयाचे असेल ति शासन दसुऱ्याकडून वाळू सवकत घेत असते. ह ेचकुीचे आह.े 

मी याबाबत असधकचे बोलणाि नाही. यासवांसाठी मला असधक वेळ िासहजे होता. 

िाज्यातील जनतेच्या सहताच्या दृष्टीने िाज्य सिकाि लवकिात लवकि सनणाय किेल, 

अशी मी अिेक्षा र्व्यक्त कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, मी अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण मांत्री महोदयाांच े

लक्ष वेध ू इसच्ितो. कोसवड काळात सामान्य जनता त्रस्त झाली होती. दििोजच े

कमावनू खाणाऱ्या लोकाांच्या आयषु्ट्यामध्ये उिासमािीची वेळ आली होती. याकरिता 

िाज्य सिकाि आसण कें द्र सिकािने काही सनणाय घेतले होते. यात अप्राधान्य गटातील 

लोकाांनाही धान्य दणे्याचा सनणाय शासनाने घतेला होता. यासाठी मी शासनाच े

असभनांदन कितो. सांकटाच्या काळात शासनाने त्या लोकाांना सदलासा दणे्याचे काम 

केले आह.े मी या सवर्यासांदभाात दोन त े तीन मदु्द े माांडणाि आह.े प्रत्येक 

लोकप्रसतसनधींना मी सवनांती कितो. गावातील प्राधान्य गट आसण अप्राधान्य गटाची 

यादी ग्रामिांचायतीच्या नोटीस बोडावि लावली िासहजे. तसेच सतचे वाचन 

ग्रामसभमेध्ये किणे आवशयक आह.े मी माननीय ग्राम सवकास मांत्रयाांचहेी याकडे लक्ष 

वेध ू इसच्ितो. िाज्यातील २७ हजाि ९०२ ग्रामिांचायतींिैकी एकाही 

ग्रामिांचायतीमध्ये ही यादी उिलब्ध नाही. शासनाने प्रससद्ध केलेल्या सवा शासन  
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ॲड. आसशर् जसै्वाल...... 

सनणायाांचा मी अभ्यास केला आह.े ििांत ुत्या शासन सनणायाांची अांमलबजावणी ददुवैाने 

होत नाही. मी सवा सन्माननीय सदस्याांना सवनांती कितो की, त्याांनी त्याांच्या गावातील 

अांत्योदय गट, प्राधान्य गट, अप्राधान्य गटाचे लाभाथी तिासावेत. सांजय गाांधी 

योजनेतील लाभाथ्यांच े नाव अांत्योदय गट, प्राधान्य गटामध्ये नाही. ते लाभाथी 

अजनुही एनिीएसमध्ये आहते. ििांत ुशासनाच्या िेकॉडावि ते सांजय गाांधी योनजेतील 

लाभाथी सदसनू येत आहते. मी माननीय मांत्री श्री. धनांजय मुांडे याांच्यासोबत बैठक 

घेतली होती. ज्या अथी तो लाभाथी सांजय गाांधी योजनेतील आह ेत्याअथी तो गिीब, 

सदर्व्याांग आह.े  

 ताझलका सभाध्यक्ष : आता सन्माननीय सदस्य श्री. ससुनल शेळके याांनी 

भार्ण किावे. (...अडथळा...) मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो की, वेळेचे 

सनयोजन केले िासहजे. एकास एक सदस्याांना बोलण्याची सांधी सदली ति सविोधी 

िक्षाच्या सन्माननीय सदस्याांची बोलण्याची वेळ सांिनू जाईल. नांति केवळ सत्ताधािी 

िक्षाच्या सदस्याांना भार्ण किण्यास वेळ समळेल. त्यामळेु सत्ताधािी िक्षाचे दोन 

सन्माननीय सदस्य झाल्यानांति सविोधी िक्षाच्या एका सन्माननीय सदस्याांना 

बोलण्याची सांधी सदली जाईल. दोन सदस्य सत्ताधािी बाजचुे आसण एक सदस्य 

सविोधी िक्षाच्या बाजचुा, असा बोलण्याचा क्रम िाहील. आिण साांगत आहात तसे 

केले ति सविोधी िक्षाचा वेळ सांिेल. त्याांना मग सत्ताधािी िक्षाच्या सदस्याांची भार्ण े

ऐकवी लागतील. यासाठी दोन/एक असा क्रम ठेवला ति वेळेचे सनयोजन र्व्यवसस्थत 

होईल. 

 ॲड.आसशर् जैस्वाल : अध्यक्ष महोदय, मी शेवटचे मदु्द े माांडणाि आह.े 

सदनाांक ४ जनू, २०२१ िोजी शासनाने ित्र दऊेन मला साांसगतले की, (....अडथळा....) 

या र्व्यवस्थेमध्ये कोणत्या सधुािणा र्व्हावयास िासहजेत, याची मासहती मी सदली होती. 

यावि मला सिकािने ित्राद्वािे साांसगतले की, आिल्या चािही सचूना सवचािात घेण्यात 

येत आहते. ििांत ुया सचूना माननीय उच्च न्यायालयाच्या शिथित्रानांतिही सवचािात 

घेतल्या गले्या नाहीत. यामळेु िाज्यातील दकुानामध्ये जे गैिर्व्यवहाि होत आहते ते  
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ॲड. आसशर् जसै्वाल...... 

थाांब ूशकले नाहीत. प्रत्येक गिीब र्व्यक्तीला त्याच्या हक्काचे अन् न उिलब्ध करुन 

दणेे ही आिली जबाबदािी आह.े ििांत ुददुवैाने ते होत नाही. यात िावती सदली िासहजे. 

त्या र्व्यक्तीकडे कोणते काडा आह,े त्याचा आिसी नांबि सलसहला जात नाही. यात ज्या 

ज्या सधुािणा किण्याची आवशयकता आह ेत्या किार्व्यात. स्व. िाजीव गाांधी म्हणत 

असत की, एक रुिया िाठसवला ति त्यातील १० िैसे लाभाथ्यांियंत िोहचत 

असतात. त्यामळेु कें द्र सिकािने िाठसवले धान्य प्रत्येक लाभाथ्यांियतं िोहोचले 

िासहजे, यासाठी गाविातळीवि दक्षता ससमती सरुु किण्याचा सनणाय घणे्यात आला 

आह.े या सनणायाची अांमलबजावणी शासनाने किावी व िाज्यातील जनतेला न्याय 

द्यावा. आिल्या िाज्यात दशेातील इति िाज्याांिेक्षा असधक चाांगले काम झाले आह,े 

असे सचत्र सनमााण किण्याची आवशयकता आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आिले 

आभाि मानतो.  

 धन्यवाद ! 

 

------- 
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(दोन्ही बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 

 ताझलका सभाध्यक्ष : सवा सन्माननीय सदस्याांना मी साांग ू इसच्ितो की, 

सत्ताधािी िक्षातील दोन सदस्य व सविोधी िक्षातील एक सन्माननीय सदस्याांना 

बोलण्याची सांधी सदल्यास वेळेचा समतोल साधला जाईल.  अथाात, दोन्ही बाजचू्या 

एकेक सन्माननीय सदसयांना बोलण्याची संर्ी द्यािी अशी आपली मागणी असेल 

तर तस ेकरण्यासही माझी हरकत नाही.  असे करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यािी की, 

आपल्या पक्षाची िेळ संपल्यानंतर उिाररत सन्माननीय सदसयांना बोलण्याची संर्ी 

वमळणार नाही.  आता सन्माननीय सदसय डॉ.संजय कुटे यांनी र्ाषणास सरुुिात 

करािी. 

 डॉ.संजय कुटे (जळगाि जामोद) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े.. 

(अडथळा...) अध्यक्ष महोदय, माननीय उि मखु्यमांत्री श्री.असजत िवाि याांनी 

चचेसवर्यी जी िध्दत ठिवनू सदली आह ेत्यानसुाि चचाा सरुु ठेवावी अशी आमची 

सवनांती आह.े  त्यामध्ये दििोज बदल करु नये. 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू व वन सवभागाच्या मागण्याांवि मी बोलत आह.े  

सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर् जैस्वाल याांनी िेती धोिणासवर्यी असतशय चाांगली 

भसूमका माांडली आह.े  मी मागील िेळी दखेील या मदु्यािर बोललो होतो.  त्यामध्ये 

मी केवळ दोन मदु्द ेजोडणाि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू, िोलीस, आि.टी.ओ. या सवभागाांच्या माध्यमातनू 

िेतीच्या अवधै उत्खननातनू िाज्यभि मोठया प्रमाणात िैसा कमसवण्याचा प्रकाि सरुु 

आह.े  हा असतशय गांभीि सवर्य आह.े  मुांबई महानगि िरिसिातील िायगड, ठाणे, 

िालघि या सजल्हयाांमधील मासहती घेतली ति असे सदसनू येते की, तलाठी, मांडळ 

असधकािी ह ेदखेील वीस-वीस तीस-तीस लाख रुिये सकमतीच्या गाडया घेऊन िेतीचे 

रक आसण होडया िकडण्यासाठी सफितात.  महािाष्ट्र िाज्यातील ही सस्थती आह.े  मी 

याबाबतचे एक उदाहिण दतेो.   
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कल्याण खाडीतनू मोठया प्रमाणात अवैध मागााने िेती उत्खनन केले जाते.  तलाठी, 

तहससलदाि, प्राांतासधकािी ह ेसवाजण यामध्ये गुांतलेले आहते.  यासांदभाात चौकशी 

करुन सिकािला खिोखि काही कािवाई किायची असेल ति मी एक नाव साांगतो.  

शेकि भाई नावाचा एक इसम आह.े  आिण सजल्हासधकािी कायाालयातील 

सी.सी.टी.र्व्ही. कॅमेऱ्याांचे फुटेज काढून िाहावे की या र्व्यक्तीची कोणासोबत उठ-बस 

आह.े  िेतीचे िॅकेट कशा प्रकािे चालते ह े यावरुन आिल्या लक्षात येईल.  

सभागहृातील दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्याांकडून प्रत्येक वेळी िेतीचा सवर्य 

उिसस्थत केला जातो.  कािण याचा सवाात जास्त त्रास लोकप्रसतसनधींना होतो.  याचा 

कायाकताा, त्याचा कायाकताा, हा फोन किणाि, तो फोन किणाि व या सवांमध्ये 

आमची िांचाईत होते.  काही लोकप्रसतसनधीच यामध्ये सामील असतात ही गोष्ट 

वेगळी आह.े  ििांत ुआमच्यासािख्याांना या सवा गोष्टींचा असतशय त्रास होतो.   

 अध्यक्ष महोदय, मी या सनसमत्ताने साांग ूइसच्ितो की, तेलांगणा, कनााटक या 

िाज्याांनी िेतीसांदभाात वगेळे धोिण अवलांसबले आह.े  गजुिात िाज्यामध्ये दखेील 

ियााविण व इति काहीही अडथळे नाहीत.  आिल्या माननीय महसलू मांत्रयाांशी मी 

चचाा केली त्यावेळी त्याांनी साांसगतले की, "आिल्याला ियााविणाचा फाि अडथळा 

आह.े  ते आिल्याला असे करु दते नाहीत."  माझा मदु्दा असा आह ेकी, ज्यावेळी 

िेती घाटाांची हिाशी केली जाते त्यावेळी त्यासाठी ियााविण सवभागाची ििवानगी 

असते.  कनााटक, तेलांगणा या िाज्याांनी स्वत:चे िेती महामांडळ तयाि केले आह.े  तेथे 

शासनाकडूनच िेती ऊिसा करुन गोदामाांमध्ये साठवनू लोकाांना सवकली जाते.  

महसलू असधकािी, िोलीस असधकािी सकां वा आि.टी.ओ. याांचा यामध्ये काहीही 

सांबांध येत नसल्यामळेु भ्रष्टाचािही होत नाही.  तसेच अवधैरित्या िेती ऊिसा दखेील 

होत नाही.  मला कल्िना आह ेकी, याबाबत लगेच कायावाही होणाि नाही ििांत ु

सकमान िाज्याचे यासांदभाातील धोिण ठिसवण्यासाठी या सवर्यातील तज् आमदाि व 

असधकाऱ्याांची एखादी ससमती स्थािन केली िासहजे.  िाज्याचा सवाासधक महसलू 

िेतीमळेु बडुत आह.े   
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माझ्या जळगाव जामोद मतदािसांघातील चाि सकां वा िाच िेती घाट हिाश केले जातात.  

ििांत ुकेवळ २० टक्के िेती वैधरित्या ऊिसली जाते.  उवारित ८० टक्के िेतीचा ऊिसा 

अवैध मागांनीच केला जातो.  यामध्ये शासनाचा महसलू बडूुन केवळ असधकाऱ्याांच े

भले होते.  त्यामळेु याबाबत गाांसभयााने सवचाि केला िासहजे, अशी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी वन सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत आह.े  या सठकाणी 

माननीय वन मांत्री उिसस्थत नाहीत.  ििांत ुमी साांग ूइसच्ितो की, उमिेड, सज.नागििू 

येथे उमिेड-कऱ्हाांडला हा र्व्याघ्र प्रकल्ि आह.े  सदि र्व्याघ्र प्रकल्ि के्षत्रामध्ये 

सशकािीचे प्रमाण असतशय वाढले आह.े  श्री.िाजीव भेंडे याांच्या मालकीच्या वीट 

भट्टीवि मजिू िानडुकिाची सशकाि किायला बसलेले असताना सवजेचा शॉक लागनू 

वाघाचा मतृ्य ूझाला.  या प्रकिणी मजिुाांना अटक झाली ििांत ुत्याांना सशकाि किायला 

साांगणाऱ्यास अद्यािही अटक झाली नाही सकां वा कोणतीही कािवाई झाली नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, कािसी-खदुा वन सवभागामध्ये वाघाचे कातडे सवकणािी एक 

आांतििाष्ट्रीय टोळी सक्रीय झाली असनू ही बाब वन सवभागासाठी असतशय गांभीि 

आह.े  वाईल्डलाईफ कां रोल ब्यिुो आसण वन सवभागाने सांयकु्त मोसहम िाबसवली 

त्यामध्ये सबबटयाच्या कातडीसह काही लोकाांना िकडण्यात आले.  त्या लोकाांनी 

जबाबामध्ये साांसगतले की, ''या भागातील कााँगे्रस िक्षाच्या सजल्हा िरिर्द सदस्याांनी 

आम्हाला ह ेवाघाचे कातडे सवकलेले आह ेव हा त्याांचा र्व्यवसाय आह.े''  त्याांनी हा 

जबाब सदल्यािासनू वन सवभाग व िोलीस खाते मध्य प्रदशे, तेलांगणा, महािाष्ट्र 

िाज्यामध्ये सवादिू त्याचा शोध घेत आहते.  ििांत ु सदि र्व्यक्ती सत्तारुढ िक्षाचा 

िदासधकािी आह.े  त्याचे मोबाईल लोकेशन रॅक केले त्यावेळी सदसनू आले की, तो 

शहिातीलच एका मोठया नेत्याच्या घिात बसलेला आह.े  ििांत ु त्यानांति मासहती 

समळताच मोबाईल बांद करुन आिोिी फिाि झाला.  अशा प्रकािे वाघाची कातडी 

सवकणािी आांतििाष्ट्रीय टोळी सक्रीय असेल व सिकािमध्ये सामील असलेल्या 

िक्षाचेच िदासधकािी त्यामध्ये असतील ति महािाष्ट्रामध्ये वन सवभाग  
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सिुसक्षत िाहणाि नाही, असे मला वाटते.   त्यामळेु या दोन्ही प्रकिणाांची उच्चस्तिीय 

चौकशी करुन यातील खिे सतु्रधाि जनतेसमोि आणणे अत्यांत आवशयक आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी जलसांिदा सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत आह.े  माननीय 

जलसांिदा मांत्री दखेील या सठकाणी उिसस्थत नाहीत.  मी आताियंत बोललेल्या 

सतन्ही सवभागाांचे मांत्री महोदय सभागहृामध्ये उिसस्थत नाहीत. 

 अध्यक्ष महोदय, अलीकडेच आिल्या महािाष्ट्र िाज्यामध्ये तेलांगणा िाज्याच े

मखु्यमांत्री महोदय येऊन गेले.  माननीय मखु्यमांत्री श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे 

याांच्यासह माननीय श्री.शिद िवाि व महासवकास आघाडीच्या महत्त्वाच्या नेत्याांना 

भेटून त्याांनी ित्रकाि िरिर्द दखेील घेतली.  मुांबई-हदै्राबाद दिम्यान बलेुट रेन सरुु 

किण्याचा दखेील आिला प्रयत्न सरुु आह.े  कािण आिल्याला त्याांच्याशी चाांगले 

सांबांध प्रस्थासित किायचे आहते.  ििांत ु ह े किीत असतानाच तेलांगणा िाज्याच्या 

मखु्यमांत्रयाांकडून जे सशकण्यासािख ेआह ेते आिण सवसिलो.  केवळ िाजकीय िोळया 

कशा भाजायच्या व कें द्र सिकािला सविोध किण्यासाठी गठबांधन कसे किायचे ह े

आिण त्याांच्याकडून सशकत आहोत. 

 अध्यक्ष महोदय, तेलांगणा सिकािच्या जलसांिदा सवभागात गेल्या िाच-सात 

वर्ांमध्ये केलेल्या कामाची मासहती घेऊन, त्याचा अभ्यास करुन आिल्या िाज्याचा 

जलसांिदा सवभाग त्या मागााने िढेु जाणाि आह े का हा माझा प्रश्न आह.े  मांत्री 

महोदयाांना माझी सवनांती आह ेकी, आिल्या सवभागातील काही महत्त्वाचे असधकािी 

व आिण स्वत: जाऊन तेलांगणा सिकािने मागील िाच-सात वर्ांमध्ये धिणाांची काम े

कशी िणूा केली ह ेिासहले िासहजे.  तेलांगणा िाज्य सजुलाम सफुलाम कसे झाले आह े

त्या िध्दतीचे अवलोकन आिण केले िासहजे.  िन्नास-िन्नास हजाि कोटी रुियाांच े

प्रकल्ि त्या िाज्यामध्ये उभे िासहले आहते.  तलेांगणा ह ेिाज्य आिल्या िाज्यािेक्षा 

चाि िट लहान आह.े  आम्ही तेलांगणा िाज्यामध्ये जाऊन आलो आहोत.  त्या 

िाज्यामध्ये अप्रसतम प्रकल्ि उभे िासहले आहते.  त्यासाठी त्याांनी कुठून िैसे आणले 

ह ेिासहले िासहजे.  िैसा उिलब्ध किण्याचे अनेक मागा आहते.   
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त्या िाज्यामध्ये शेतकऱ्याांसाठी झालेले ह े महत्त्वाचे काम सशकण्यासािख े आह.े  

आिण सशकलेले नाहीत सकां वा आिल्याला समजत नाही असे मी मळुीच म्हणणाि 

नाही ििांत ुअशा प्रकल्िाांसाठी सनधी कसा उभािायचा ह ेआिल्याला सशकता येईल.  

मागील काळात आिण काही प्रकल्ि प्राधान्याने हाती घेतले होते.  त्यािैकी काही 

प्रकल्ि बळीिाजा योजनेमध्ये समासवष्ट किण्यात आले होते ति काही प्रकल्ि िाज्य 

सिकािने हाती घेतले होते.  ६० टक्के, ७० टक्के, ५० टक्के काम िणूा झालेल्या 

प्रकल्िाांचे काम अगोदि िणूा किायचे व त्यानांति इति प्रकल्िाांचे असा प्राधान्यक्रम 

आिण ठिसवला होता.  ििांत ुमहािाष्ट्र िाज्याचे ददुवै असे की, जे प्रकल्ि ठिसवले गेले 

त्यामध्ये दखेील गले्या दोन-तीन वर्ांमध्य ेिासहजे तशी प्रगती झालेली सदसत नाही.  

अथाात, यासाठी कजा काढायचे असेल ति त्याला कोणाचाही सविोध नाही.  मागील 

सिकािच्या काळात ठिले होते की, जलसांिदा सवभागाला आांतििाष्ट्रीय स्तिावरुन ५० 

हजाि कोटी रुियाांचे कजा समळवायचे.  त्यासांदभाातील प्रस्ताव दखेील तयाि झाला 

होता.  ििांत ुत्याचे िढेु काय झाले हा माझा माननीय जलसांिदा मांत्री श्री.जयांत िाटील 

याांना प्रश्न आह.े 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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कािण आमच्या शेतकऱयाला जि पाणी वमळाले तर महाराष्ट्ट्रातील शेतकरी इतका 

सक्षम आह ेकी, तो सरकारछया दारी कर्ीच यणेार नाही.  शेतकऱयाला शाश्वत िाणी 

समळाले ति तो कधीच आिल्या दािात मदतीसाठी येणाि नाही.  म्हणनू शेतकऱ्याच्या 

शेतीला िाणी समळाले िासहजे.  आज आिल्या महािाष्ट्रात मोठमोठे ससांचन प्रकल्ि 

आहते.  िण ते कधी िणूा होणाि आहते, त्यासाठी आिण काही कालमयाादा सनसित 

केली आह ेकाय? आमच्या बलुढाणा सजल्यातील सजगाांव प्रकल्िाचे मी उदाहिण 

दतेो.  एक लाख हके्टि जसमनीचे ससांचन किणािा हा प्रकल्ि आह.े  सन १९९५-९८ 

िासनू या प्रकल्िाला मांजिुी समळाली.  िण अजनूही त्याचे काम सरुू आह.े     मागच्या 

वेळी आम्ही हा प्रकल्ि िणूा किण्याचे ठिसवले होते. िण आता आिण तो प्रकल्ि िणूा 

किावा अशी आमची सवनांती आह.े  तो प्रकल्ि िणूा किण्यासाठी आता १० हजाि 

कोटी रुिये लागणाि आहते.  त्यािैकी २ हजाि कोटी मागील २ वर्ाात खचा झाले 

आहते.  त्यामळेु आजही त्याला प्रकल्िाच्या कामाला ८ ते ९ हजाि कोटी रुियाांची 

आवशयकता आह.े  आता आिण बजेटमध्ये ९०० कोटी रुियाांची तितदू केली आह.े  

आम्ही मागच्या वेळेस असे ्लॅसनांग केले होते की दिवर्ी या प्रकल्िाला २ हजाि 

कोटी रुिये द्यायचे.  बळीिाजा योजनेमधनू सधु्दा तो प्रकल्ि िणूा होऊ शकतो.  कें द्र 

शासनाकडून त्यासाठी काही सनधी समळू शकतो.  असे करुन दिवर्ी २ सकां वा अडीच 

कोटी हजाि कोटी रुिये जि या प्रकल्िासाठी सदले ति िढुील ४ वर्ाात हा प्रकल्ि िणूा 

होईल.  आम्ही ठिसवले होते की, येणाऱ्या िढुच्या टमामध्ये िाच वर्ाात हा सजगाांव 

प्रकल्ि िरििणूा होईल आसण त्यातनू १ लाख हके्टि जमीन ओसलताखाली येईल.   

 अध्यक्ष महोदय,  दिवर्ी या प्रकल्िाची सकां मत वाढत आह.े  आिण सजतका 

उशीि किणाि आहात सततकी या प्रकल्िाची सकां मत वाढणाि आह.े  आधी हा प्रकल्ि 

१ ते दीड कोटी रुियाांचा होता आसण आता साडे तेिा हजाि कोटींवि तो गेला आह.े  

शेवटी यामध्ये शासनाचाच सनधी जातो  त्यामळेु कुठे तिी कालमयाादते हा प्रकल्ि 

िणूा झाला िासहजे.  त्यामळेु ९०० कोटींऐवजी दिवर्ी २ हजाि कोटी त्या 

प्रकल्िासाठी सदले ति... कजा काढून द्यावेत सकां वा इति कुठूनही द्यावेत.  आिण ५०  
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हजाि कोटी रुियाांचे कजा काढावे.   ििांत ुहा प्रकल्ि िणूा झाला ति १ लाख हके्टि 

जमीन ससांसचत होणाि आह.े  यामधनू शेतकऱ्याांचे भसूांिादनाचे मोबदल्याचे िैसे दणे े

सशल्लक आहते.  आिण या ९०० कोटींमध्ये काय किणाि आहात.  जि आिण 

दिवर्ी २ हजाि कोटींच ेटागेट सदले ति येणाऱ्या ४ वर्ाात तो प्रकल्ि िणूा होऊ शकतो.  

अन्यथा आजही मी आिल्याला साांगतो की, आिण असे ९०० कोटी रुिये दते िासहले 

ति तो प्रकल्ि अजनूही २० वर्े िणूा होत नाही.  आता आिण िसहल्या ट््यात 

२०२३-२४ मध्ये िाणी अडव ूअसे ठिसवले आह.े  ििांत ुदसुिा ट्िा, सतसिा ट्िा व 

त्यामधनू लोकाांच्या शेती घेणे व िनुवासन किणे ह ेकाम जवळिास १५ वर्े चालेल.   

 अध्यक्ष महोदय, आम्ही गोसी खदुा प्रकल्ि अनभुवला आह.े  तो प्रकल्ि िणूा 

झाला.  िण शेतकऱ्याांना अजनूही त्याांचा मोबदला िक्कम समळालेली नाही.  तसांच 

याही प्रकल्िात होईल.  म्हणनू या कामासाठी मोठी आसथाक तितदू झाली िासहजे.  

आता िनुवासनाचे काम सरुू आह.े  िण ते लवकिात लवकि झाले िासहजे.  

शेतकऱ्याच्या बडुीत के्षत्रातील कामे किावे लागतात.  शेतकऱ्याांची जमीन सांिासदत 

किताना सकती त्रास होतो.  आिले असधकािी इतके सनगिगट्ट आहते की, तमु्ही आदशे 

सदले, तमु्ही शासन सनणाय सनगासमत केले.  जलसांिदा ससचव असतील, िनुवासन ससचव 

असतील,  सजल्हासधकािी याांनी दखेील सांिणूा सजल्यामध्ये अमकु याप्रमाणे यांत्रणा 

िाबवावी, असे आदशे सदले.  िण या असधकाऱ्याांनी ऐकले नाही.  कािण आिल्या 

बलुढाणा सजल्यातील मदत िनुवासन सवभागातील एक िोटासा क्लाका  ह ेिणूा काम 

किते.  तो िनुवासन असधकािी आसण सजल्हासधकािी याांनाही तोच सवा साांगते.  शेवटी 

बऱ्याच शेतकऱ्याांनी कां टाळून जे र्व्हायचे त े होईल असा सवचाि करुन... लोकाांना 

समजले की, ह ेआिले "ड" मान्य किीत नाहीत.  मग काय किायचे,  म्हणनू लोकाांनी 

सविोध करुन ती प्रकिणे लॅ्स किायला लावली.  आता असे झाले की ती प्रकिणे 

लॅ्स झाल्यानांति आजच्या सस्थतीत त्या समळकतीवि जे काही असेल त्यासांबांधी 

नवीन जेएमआि किावा लागत आह.े  म्हणजे नवीन जेएमआिमध्ये जे उिलब्ध आह े

ते सवाच आिल्याला मोबदला म्हणनू दणेे लाग ूझाले आह.े  मग तेर्व्हा त े"ड" मान्य  
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केले असते ति एका एका गावाचे जवळिास ५० कोटी रुिये वाचले असत.े  त्यावेळी 

आम्ही ओिडू ओिडू आसण आकाांताने साांगत होतो.  िण आिण ऐकायला तयाि  

नर्व्हते आसण आिले असधकािीही ऐकत नर्व्हते.  आज शासनाच ेयामधनू हजािो कोटी 

रुियाांचे नकुसान होत आह.े म्हणनू आम्ही या सवर्यासांबांधी बैठक घ्यावी अशी 

सवनांती केली होती.  कािण यामध्ये शासनाचे नकुसान होत आह.े  शेतकऱ्याांच े

नकुसान होत नाही.  शेतकऱ्याांना या ना त्या मागााने िैसा समळणाि आह.े  आिण "ड" 

केले नाही म्हणनू लोकाांनी कोटाातनू तो िैसा समळसवला.  ििांत ु हजािो लोकाांनी 

कोटाातच जायचे काय, मग शासन कशासाठी आह.े  प्रत्येकाला जि कोटााच्या दािी 

जावे लागत असले ति शासन काय काम किते, आिण कशासाठी आहोत आसण 

म्हणनू ियाायाने आिण शासनाचे नकुसान करुन घेतले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन २०१९९ मध्ये सांग्रामििू तालकु्यातील आिकचेिी 

प्रकल्ि, आलेवाडी प्रकल्ि असेल, यासांबांधी सधुारित प्रशासकीय मान्यता 

समळण्याबाबतची फाईल माननीय जलसांिदा मांत्री याांच्याकडे सकती तिी सदवसाांिासनू 

प्रलांसबत आह.े  िाज्य मांसत्रमांडळाच्या बैठकीमध्ये ती सपु्रमा समळण्यासाठी िाठवायची 

आह.े  या दोन्ही लघ ुप्रकल्िाांना मान्यता दणे्यासाठी  सांबांसधत फाईल्स सकती तिी 

मसहन्याांिासनू आिल्याकडे प्रलांसबत आहते.  आिल्या असधकाऱ्याांना आसण 

आिल्याला एकच सवर्य १०-१० वेळा साांगण्यास आम्हालाही योग्य वाटत नाही.  

कािण जे किणे आह ेते आज किायचे आह,े उद्याही किायचचे आह ेआसण शेवटी 

किणे ति आहचे.  िण ते गतीने झाले िासहजे.  एखाद्या प्रकल्िात सनधीअभावी सवलांब 

होत असेल ह ेसमज ूशकतो.  िण या दोन्ही प्रकल्िासाठी ििेुसा सनधी उिलब्ध आह.े  

िण तिी त ेप्रकिण िढेु जात नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, जळगाव खाांदशे तालकु्यातील कुऱ्हा वडोदा इस्लामििू ही 

एक योजना गेल्या अडीच वर्ाािासनू या प्रकल्िाचे काम िणूा झाले आह.े  समुािे ९०  

टक्के या प्रकल्िाचे काम िणूा झाले आह.े  ह ेधिण ९० टक्के बाांधनू िणूा आह.े  िण 

गेल्या अडीच वर्ाािासनू या प्रकल्िाचे काम सशल्लक आह.े   
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 अध्यक्ष महोदय, त्यावेळी आिण ियााविण सवभागाची मान्यता घेतली नर्व्हती, 

ह ेददुवैाने घडले.  त्यानांति त्या प्रकल्िाचे काम सरुू िासहले.  त्यानांति कें द्रीय ियााविण 

सवभागाकडे ह े प्रकिण िाठसवले आह.े  आम्ही त्याचा िाठििुावा कितो आहोत.  

कें द्रीय ियााविण मांत्री श्री भिूेंद्र यादव याांच्याशी आम्ही चचाा केली आसण त्याांना ित्रही 

सदले आह.े  त्याांची ििवानगी समळून जाईल.  िण ९०-९० टक्के प्रकल्ि िणूा झाले 

असताना त्याच्या प्रायॉरिटी लक्षात घेतल्या िासहजेत.  त्यामध्ये कोणत्या अडचणी 

आहते याबाबत तासा-तासानांति आढावा घेतला गेला िासहजे.  शेतीच्या िाण्यावि 

महािाष्ट्राच ेभाग्य अवलांबनू आह.े  शेतीला जि ििेुसे िाणी असले ति शेतकिी इतका 

क्षमतावान आह ेकी, तो भसवष्ट्यात आिल्या दािात येणाि नाही आसण त्यातनू िोटे 

िोटे प्रसक्रया उद्योग उभे िाहतील.  त्यामळेु महािाष्ट्रात औद्योसगक क्राांती या िाण्यावि 

होणाि आह.े  म्हणनू यामध्ये सािासाि सवचाि किावा, अशी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास सवभागावि मी त्या सदवशी बोललो होतो.  आता 

मी माननीय ग्रामसवकास मांत्री महोदयाांना इतकीच आठवण करुन दणेाि आह ेकी, 

"उमेद"चा जो सवर्य आह ेत्यासाठी ििेुसा सनधी आह.े  िण आिली प्रकिणे िढेु जात 

नाहीत.  असधकािी आसण प्रधान ससचव याांच्यामध्ये ताळमेळ बसत नाही.  आिला 

एक असधकािी जागसतक बाँकेकडे दसुिाच प्रस्ताव िाठसवतो.  त्यामळेु आिण कधी 

तिी यामध्ये लक्ष घालणाि आहात काय, दोन असधकाऱ्याांच्या भाांडणामध्ये जि सांिणूा 

महािाष्ट्राची उमेद खाली जात असले ति त्या "उमेद" प्रकल्िाचे काय किायचे ? 

म्हणनू ग्रामसवकास मांत्री महोदयाांनी यामध्ये गाांभीयााने लक्ष घालण्याची आवशयकता 

आह.े  काय किायचे असेल ते किा.  िण तो प्रकल्ि िढेु गेला िासहजे.  तो मसहलाांच्या 

स्वयांस्हाय्यता उन्नतीचा तो प्रकल्ि आह.े  आिण त्याकडे लक्ष दते नाहीत ह ेददुवै 

आह.े  िस्त्याांच्या सवर्यावि मी त्या सदवशी बोललो आह.े  त्या अनरु्ांगाने मी फक्त 

एक सचूना किणाि आह.े  मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेचा आता आिण दसुिा ट्िा 

सरुू केला आह.े  मागच्या काळात मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेच े जेर्व्हा काम 

किण्याचे ठिसवले होते तरे्व्हा प्रत्येक सजल्याला टागेट दणे्यात आले होते.  लोकसांख्या  
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आसण तालकु्याची भौगोसलक िरिसस्थतीत सवचािात घऊेन सवांना समान वाटि 

किण्यात आला.  त्यामध्ये कुठेही भेदभाव झाला नाही.  या योजनेला मखु्यमांत्रयाांच े

नाव असल्यामळेु मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेच्या अांतगात भेदभाव होता कामा नये.   

जी भौगोसलक िरिसस्थती असेल, सजतकी लोकसांख्या असेल, त्यानसुाि सजतके 

सक.मी.चे िस्त्या ज्या तालकु्याला बसतील मग तो कोणताही तालकुा असो, त्याला 

समान वाटि झाले िासहजे, अशी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, अन्न व नागिी ििुवठा सवभागाच्या बाबतीत माझा िोटासा 

सवर्य आह.े आमचे सन्माननीय सदस्य आकाशजी फुां डकि याांच्या भार्णातनू तो 

सवर्य माांडतील.  फक्त मी मांत्री महोदयाांचे लक्ष वेधतो की, आिण बायो सडझेलच े

प्रकिण अत्यांत शाांतिणे घेतले आह.े  आिण त्यात गांभीि नाहीत.  नासशकमध्ये आिण 

ते गाांभीयााने घतेले व बायो सडझलेवि बांदी आणली. अहमदनगिमध्ये िोलीस 

सवभागाने स्वयांअसधकािात गनु्ह े दाखल केले. मोकोकासािखी कलमे लावली.  

बलुढाणा, अकोला, वासशम या सजल्यात अजनूही बायो सडझेल सवक्री सरुू आह.े  

कें द्र शासनाचे स्िष्ट सनदशे आहते की बायो सडझले सवकण्यास दशेात ििवानगी नाही.  

मग आिल्या महािाष्ट्रात बायो सडझले कसे सवकले जाते.  आिले जि सवा असधकािी 

त्यामध्ये समळालेले असतील ति लोकाांमध्ये गैिसमज िसिला की त्याचे धोगेदोिे 

तमुच्याियंत िोहोचलेले आहते ति ते अत्यांत ददुवै आह.े  त्यामळेु आिल्याला कठोि 

सनणाय घेणे आवशयक आह.े  आिण महािाष्ट्रात इति भागात ह े प्रकाि बांद केले 

आहते.  नासशकमध्येही आिण त े बांद केले आह.े  कािण बायो सडझेल सवक्रीस 

ििवानगी नाही.  ही अवधै सवक्री होत आह.े  मग आिल्या बलुढाणा आसण अकोला 

सजल्यामध्ये यावि का कािवाई होत नाही.  महसलू सवभाग, िोलीस सवभाग, अन्न व 

नागिी ििुवठा सवभाग याांच्यािैकी कोणीच कािवाई किीत नाही.  याबाबत कोणाचा 

दबाव आह.े  आिण जि ह ेप्रकिण आज सनिटले नाही ति सकती तिी नकुसान होणाि 

आह.े  काही िेरोलिांि धािकाांकडे ति ते ऑथिाईज्ड आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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कधी एखादी चाजासशट बोलवा. त्या तीन सजल्यामधील लोकाांना अवधै 

बायोसडझलेमळेु सकती मोठया प्रमाणात फटका बसत आह.े त्यामळेु िाज्य शासनाचा 

महसलू जात आह.े माननीय उि मखु्यमांत्री श्री. असजत िवाि याांनी ऐकावे की, िेरोल 

आसण सडझलेच्या प्रमाणात बायोसडझेलचा महसलू कमी होत आह.े याचा कधीतिी 

आिण गाांभीयााने सवचाि किा. या सवर्यावि सन्माननीय सदस्य श्री. आकाश फुां डकि 

बोलतील. आिण त्याांच्यासोबत एक बैठक घऊेन सवा कागदिते्र कें द्र शासन तसेच 

िाज्य शासन आसण त्याांचे काय कायद ेआहात ह ेसवा िाह न त्यावि तातडीने सनणाय 

घ्यावा, अशी माझी सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी आिोग् य सवभागाच्या सवर्यावि दोनच समसनट बोलणाि 

आह.े कोिोनाच्या काळात मोठया प्रमाणावि सासहत्य खिेदी झाली आसण त्याबाबत 

बिेच आिोि प्रत्यािोि किण्यात आले. त्याबाबत चौकशी कुठियंत गलेी आह,े असे 

मी माननीय मांत्री श्री. िाजेश टोिे याांना सवचारु इसच्ितो. आज सकां वा उद्या असे 

कधीतिी महािाष्ट्राला स्वच्ि प्रसतमेने आिल्याला उत्ति द्यावे लागले. त्यामळेु आिण 

आिल्या भार्णामध्ये कुठेतिी त्याचा उल्लेख किावा. प्रत्येक सजल्यामध्ये काहीतिी 

घोटाळे झाले आहते. ति याची उत्तिे सभागहृाच्या माध्यमातनू महािाष्ट्रातील जनतेला 

कळली िासहजेत. कोिोनाच्या काळात डॉक्टसा, ससस्टसा, आशा वका ि सकां वा 

अांगणवाडी सेसवका याांनी मोठ्या प्रमाणात काम केल्यानांति दखेील चाि-चाि मसहने 

त्याांचे िगाि होत नाहीत. कोिोनाच्या िरिसस्थतीत कोणी काम किायला तयाि नर्व्हते 

ति आिण ज्याांना कां त्राटी िद्धतीने काम किण्यासाठी घेतले ििांत ुनांति त्याांना काढून 

टाकून त्याांच्यावि अन्याय केला आह.े नांति कुठेही त्याांचे नामोसनशान नाही. िद भिती 

बाबत जो घोटाळा झाला आह ेत्याची चौकशी सरुु आह ेति त्यातनू काय सनष्ट्िन्न 

झाले ह ेदखेील आिण जनतेसमोि येऊ द्या. तसेच जागा केर्व्हा भिण्यात येतील ह े

दखेील माननीय मांत्रयाांनी साांगावे. आज वैद्यकीय असधकाऱ्याांच्या १५०० ते २००० 

जागा  रिक्त आहते. तसेच आिोग्य कमाचाऱ्याांच्या १० ते २० हजाि जागा रिक्त आहते. 

मग महािाष्ट्रातील आिोग्य सवभागाचा कािभाि कसा चालणाि आह े? माननीय सवत्त  
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मांत्रयाांनी आिोग् य सवभागासाठी अथासांकल्िामध्ये तितदू केली आह े त्याचा काय 

उियोग होणाि आह े? जळगाव सजल्यात तज् असधकािी, असधक्षक नाहीत सकां वा 

वैद्यकीय असधकािी दखेील नाहीत. त्यामळेु या जागा तातडीने भिल्या गेल्या 

िासहजेत. 

अध्यक्ष महोदय, शहिामध्ये तिी डॉक्टसा, स्िेशासलस्ट उिलब्ध होत असतात. 

ििांत ु ग्रामीण भागाची अवस्था अशी आह े की, सतथे डॉक्टसा येत नाहीत. मग 

ग्रामसवकास  सवभाग, आिोग्य सवभाग सकां वा कोणताही सवभाग असला तिी ग्रामीण 

भाग  सकां वा ग्रामीण रुग्णालये ही वाऱ्यावि सोडलेली आहते. सवा काही शहिाकडे 

नेले जात आह.े मला वाटते की, शहिाला काही सविोध नाही. ििांत ु ग्रामीण भाग 

मजबतू झाला तिच शहिाविील भाि कमी होईल. त्यामळेु या िायाभतू ससुवधा 

वाढसवल्या िासहजेत.  

अध्यक्ष महोदय, मी शेवटी एकच सचूना कितो आसण बोलणे थाांबसवतो. 

जळगाव-जामोद या ग्रामीण रुग्णालयाच्या सठकाणी मोठा आसदवासी भाग आह.े 

यासाठी आम्ही बऱ्याच सदवसािासनू िाठििुावा करुन ित्र दखेील सदलेले आह.े 

त्याला उि सजल्हा रुग्णालयाचा दजाा दऊेन त्याचा दजाा वाढ किावा, अशी आमची 

सवनांती आह.े सांग्रामििू तालकु्याच्या सठकाणी आिण मोठे ग्रामीण रुग्णालय बाांधलेले 

आह.े ििांत ुअजनूही सतथे िद भिती नाही सकां वा कोणतेही सासहत्य नाही. त्यामळेु 

अजनू ते रुग्णालय सरुु झालेले नाही. माननीय मांत्री श्री. िाजेश टोिे याांना माझी सवनांती 

आह ेकी,  या दोन्ही सवर्यावि तातडीने एखादी बैठक घेऊन ते मागी लावावे. आिण 

प्रयोगशाळा, एक्स-िे असे सवा सासहत्य दतेो. ििांत ुटेसक्नसशयन कुठे आह े? जळगाव 

मध्ये प्रयोगशाळा सकां वा एक्स िे मसशन िडलेली आह ेििांत ुसतथे टेसक्नसशयन नाही. 

त्यामळेु  ही िदभिती लवकिात लवकि किण्यात यावी. 

अध्यक्ष महोदय, सांशोधनासाठी कें द्र शासनाची योजना आह.े िणुे सजल्यात 

मोठा सेटअि तयाि किण्यासाठी आिण सवचाि किीत आहोत. सांसगाजन्य िोग येत 

असल्यामळेु आिली स्वत:ची सांशोधनाची प्रयोगशाळा सकां वा त्या प्रकािचे सांसाधन  
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उिलब्ध असले िासहज.े मला वाटते की, हा प्रस्ताव कें द्र शासनाकडे लवकिात 

लवकि िाठवनू त्याांच्याकडून मान्यता घेऊन महािाष्ट्रात िणुे सजल्हाच नाहीति प्रत्येक 

सवभागात सांशोधनासाठी एक प्रयोगशाळा कशी तयाि होईल ह ेआिण िहावे. मग 

कोणताही सांसगाजन्य िोग आला तिी दखेील एम्सला सकां वा इति सठकाणी 

िाठवण्यािेक्षा आिल्या प्रयोगशाळा ससुज्य असल्या िासहजे. यासाठी कें द्र शासनाच े

िैसे उिलब्ध आहते. त्यामध्ये आिण लक्ष द्यावे,एवढीच मी सवनांती कितो आसण माझ े

दोन शब्द सांिसवतो धन्यवाद ! 

------- 
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श्री. सनुील शेळके (मावळ) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े महसलू 

व वन सवभागाच्या माध्यमातनू मी आिले लक्ष वधे ूइसच्ितो की,  ियााविणाचा ऱ्हास 

होता कामा नये, जैवसवसवधता कुठेही कमी होता कामा नये, सनसगााचा समतोल 

िाखणे, वकृ्ष सांवधान व सांगोिन किणे ही खऱ्या अथााने काळाची गिज आह.े ह ेकाम 

वन सवभागाच्या माध्यमातनू आिल्या िाज्याचे वन सवभागातील असधकािी व 

कमाचािी तत्िितेने आिले कतार्व्य बजावत असतात. आमचा मावळ तालकुा हा 

डोंगिी भाग आह.े या डोंगिी तालकु्यामध्ये वाडा, वस्त्या, डोंगि, दऱ्या असनू 

आसदवासी, कातकिी, ठाकि समाजाचे बाांधव िाहतात. या िरिसिात िाज्य शासनाच्या 

माध्यमातनू मलुभतू ससुवधा िोहोचल्या िासहजे. िस्ते, वीज आसण िाणी समळाले 

िासहजे यासाठी शासनाच्या वेगवेगळया सवभागाकडून तितदुी केल्या जातात. ििांत ु

वन सवभागाच्या अत्यांत सकचकट अशा अटी आसण शती ांना आिल्याला सामोिे जाव े

लागते. ज्या अटी, शती आसण सनबंधघालनू सदलेले आहते याची आिल्याला ितुाता 

केलीच िासहजे. ििांत ुही ितुाता किीत असताना एखाद्या िस्त्याचे काम किायचे असले 

तिी दखेील त्याचा सांिणूा प्रस्ताव तयाि करुन डीएफओ आसण आिएफओकडे 

द्यायचा. सतथनू तो प्रस्ताव नागििू, भोिाळ येथे जातो. त्या प्रस्तावाला मांजिुी 

समळण्यासाठी ४ सकां वा ५ वर्ा जातात. अशावळेेला त्या िस्त्याांची अवस्था अत्यांत 

वाईट असते. त्या िस्त्यावरुन जाणे-येणे प्रवास किणे कोणालाही शक्य होत नाही. 

आिल्या माध्यमातनू शासनाला माझी मागणी आह ेकी, ग्रामीण भागातील सकां वा 

आसदवासी वाडया वस्त्याांतील डोंगि भागात िाहणाऱ्या सवा नागरिकाांना मलुभतू 

ससुवधा दणे्यासाठी ज्या अटी शती आहते त्या सशसथल किण्यात यार्व्यात.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये सावाजसनक बाांधकाम सवभाग सकां वा 

महसलू सवभागाकडे कोणतीही जागा नाही. ििांत ुवन सवभागाची जागा आह ेती आम्ही 

स्मशानभमुीसाठी, िाण्याच्या टाकीसाठी, सभागहृ बाांधण्यासाठी मागतो तिी दखेील 

आम्हाला ती जागा लगेच समळत नाही. सावाजसनक बाांधकाम सवभाग सकां वा 

आसदवासी सवभागाने त्याचा प्रस्ताव तयाि केला िासहजे. ििांत ुगेल्या अनेक वर्ाािासनू 

तो प्रस्ताव केला जात नाही. यासाठी दखेील एका वेळेची मयाादा आिण घालनू सदली  
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श्री. सनुील शेळके.... 

िासहजे. आसदवासी भागात सकां वा वन सवभागात िाहणािे माझ्या बाांधवाांना आिण 

गेल्या अनेक वर्ाािासनू मलुभतू ससुवधाांिासनू वांसचत ठेवतो. या बाांधवाांना आसण इथे 

िाहणाऱ्या नागरिकाांना खऱ्या अथााने या ससुवधा समळाल्या िासहजे. त्यामळेु 

आिल् याकडे माझी मागणी आह ेकी, आिण िस्त्याच्या सांदभाात िाज्य शासनाच्या 

माध्यमातनू तात्काळ धोिणात्मक सनणाय घेतला िासहजे. मलुभतू ससुवधाांसाठी जागचेी 

उिलब्धता समळाली िासहजे. 

अध्यक्ष महोदय, एक लोकप्रसतसनधी या नात्याने काम किीत असताना सवा 

समाजाला बिोबि घेऊन जाणे ही आमची जबाबदािी आह.े त्यामळेु वन सवभागाच्या 

सवा असधकािी व कमाचाऱ्याांना तसेच माननीय मांत्रयाांना माझी सवनांती आह े की,  

िढुच्या काळात मलुभतू ससुवधाांसाठी असणाऱ्या अटी शती सशसथल करुन तेथील 

आसदवासी बाांधवाांना थोडा सदलासा द्यावा.  

अध्यक्ष महोदय, दसुऱ्या एका सवर्याचा मी आवजूान उल्लेख करु इसच्ितो 

की, माझ्या मतदािसांघामध्ये िौड कोळवण, इांदिूी जाांभोडे, नवला कुां भिे ह ेिस्ते वन 

सवभागाच्या के्षत्रातनू जातात. चाि वर्ाािवूी हायब्रीड ॲन्यईुटीचा प्रकल्ि आला 

आसण त्या हमॅ प्रकल्िातनू या िस्त्याांची सरुुवात झाली. िवूीचे जे िस्त ेहोते त्यावि 

३.५ सकवा ५.५मीटिचे िस्त होते ते काही सठकाणी ७.५ मीटि किण्याच ेठिसवले. त े

िस्ते खोदले, खडीकिण केले आसण डाांबिीकिणाच्या वेळी वन सवभागाच्या 

असधकाऱ्याांनी ते काम बांद केले. आमच्याकडे सावाजसनक बाांधकाम सवभागाने 

ििवानगी घेतलेली नाही तमु्ही बांद किा, असे साांसगतले. याचा सवासामान्य कुटुांबाांना 

सकां वा सतथे िाहणाऱ्या नागरिकाांना त्रास सहन किावा लागतो. दोन वर्ाािासनू काही 

कुटुांब अक्षिश: धळुीमध्ये कुिाटयामध्ये आिले घिदाि सतथेच असल्यामळेु सांिणूा 

सांसाि त्याच िस्तत्यावि आह.े  तेथील डाांबिीकिण आसण मजबतुीकिण किण्याच े

काम लवकि र्व्हावे.  

     यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. सनुील शेळके.... 

माझ्या भागात जवळिास २०-२२ सक.मी अांतिावि लोक िाहतात.  हा भाग लवकि 

दरुुस्त केला जाईल, अशी मी आशा र्व्यक्त कितो. मी िाण्याच्या सांबांधी, ियाटनाच्या 

सांबांधी या सठकाणी  उल्लेख केला.   िाज्याचे माननीय उिमखु्यमांत्री उिसस्थत आहते. 

मावळच्या जनतेच्या वतीने मी आिले मनािासनू आभाि र्व्यक्त कितो. वन 

सवभागाच्या माध्यमातनू  लोणावळा शहिाच्या लगत टायगि- लायन िॉई ांट  तयाि 

किण्यात आला आह.े येथे अनेक ियाटक मुांबई - िणुे येथनू येतात. त्या ियाटनाला 

चालना समळावी, या करिता स्काय वॉकची सनसमाती किण्याचे असधवेशनात जाहीि 

केले आह.े स्काय वॉकमळेु ियाटनाला चालना समळेल, स्थासनक भसूमितु्राांना िोजगाि 

समळेल. मी माझ्या जनतचे्या वतीने मांत्री महोदयाांचे आभाि र्व्यक्त कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  जलसांिदा सवभागाबात मी बोल ूइसच्ितो. मावळ तालकु्यात 

शासनाची ५ ते ६ धिणे असनू िवना, वसडवळे, आांध्रा ही काही महत्वाची धिण े

आहते. वसडवळे धिणावि मागील १२ वर्ाािवूी उिसा ससांचन योजनेच्या माध्यमातनू  

६सकमी बांद िाईिलाईन व ६ सक.मी चा कॅनल तयाि केला होता. ही लहान काम े

होती. काही सठकाणी दरुुस्तीचे काम होते, कोठे वॉल्र्व्ह बसवणे, गेट तयाि किण्याचे 

काम होते. १२ वर्ांिासनू बांद असलेला प्रकल्ि माननीय मांत्री श्री. जयांत िाटील याांनी 

सरुु केला. हा प्रकल्ि सरुु झाल्यानांति २२०० एकि जमीन ओसलताखाली आली 

असनू शेतकऱ्याांना िाणी समळाले आह.े अध्यक्ष महोदय,  माननीय जलसांिदा मांत्री 

याांना माझी सवनांती आह.े या िरिसिात िवने धिणाच्या खाली मौजे डोणे, आडले 

खदुा, आडले बदुु्रक, िाचाणे, िचुाणे ही गावे डोंगिाने वेढलेली असनू या गावाांकरिता 

उिसा ससांचन योजनेचा प्रकल्ि िाबवला ति ही सवा गावे िाण्याखाली येतील. वसडवळे 

येथील प्रकल्ि आिण सरुु केला तशाच प्रकािे िवना धिणाच्या खाली उिसा ससांचना 

योजना िाबवली ति जवळिास ४ हजाि एकि जमीन बागायती होईल. माननीय मांत्री 

महोदयाांकडे मी मागणी कितो की, माझ्या िवना धिणाच्या  खालच्या बाजचु्या 

गावाांना उिसा ससांचन योजने मधनू प्रकल्ि िाबवावा. 
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 अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाची अनेक धिणे आहते. माझ्याकडे ही 

आकडेवािी नाही. जी धिणे आहते त्यातील काही धिणाांवि वीज सनसमाती केली जात.े 

मागील काही वर्ाािवूी ज्या धिणाांवि वीज तयाि केली जाते तेथे काही अिघात 

झाल्यामळेु बोटींग प्रकल्ि बांद केले गलेे. माझी मागणी आह े की, स्थासनक 

भसूमितु्राांकरिता िोजगािाची सनसमाती किायची असेल ति ज्या धिणाांवि वीज सनसमाती 

केली जाते तेथील काही भाग सोडून इति भागात बोटींगला ििवानगी द्यावी. ियाटन 

हा महत्त्वाचा उद्योग आह.े ियाटनाला चालना दणेे महत्त्वाचे आह.े बोटींग सरुु केले 

ति ४ ते ५ हजाि कुटुांबाांची उिजीसवका सरुु होईल. या सांबांधी मी मांत्री महोदयाांकडे 

मी प्रस्ताव सदला होता. या बाबत सवचाि किावा अशी माझी सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ग्राम सवकास सवभागाच्या माध्यमातनू २५१५, मखु्यमांत्री ग्राम 

सडक योजनेतनू माझ्या  मतदािसांघात अनेक सक.मी. ची कामे सरुु आहते. सतसिा 

ट्िा   दखेील सरुु होणाि आह.े माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े येथील सा.बा. 

सवभागाचे सकां वा जे कोणी असधकािी असतील त्याांनी कामाच्या दजाावि लक्ष सदले 

िासहजे. हा जनतचेा सनधी असनू तो आणण्याकरिता आम्ही प्रयत्न कितो, आिण 

दखेील आम्हाला प्रसतसाद दतेा. सावाजसनक कामासाठी हा सनधी वाििला जातो तेर्व्हा 

त्या कामाचा दजाा िासहला िाहजे. २० वर्ााकरिता तिी िस्ता सटकला िासहजे. एक 

िाऊस िडला की लगेच १-२ वर्ाात िस्त्याची दरुुस्ती किावी लागते.  दरुुस्ती किताना 

कां त्राटदाि काही तिी कािणे दाखवनू आढेवेढे घेतात व सनघनू जातात. असे होता कामा 

नये.  किोडो रुियाांचा सनधी िस्त्याच्या कामाकरिता सदला जातो, तेर्व्हा त् या कामाचा 

दजाा दखेील चाांगला िासहला िासहजे.  ते सटकले िासहजेत, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  अन्न व नागिी ििुवठा सवभागाच्या सांबांधी मी सचूना करु 

इसच्ितो. मी मांत्री महोदयाांना सवनांती करु इसच्ितो. अनेक िेशन दकुानदािाांबाबत 

स्थासनक िातळीवि तक्रािी होतात. सजल्हासधकािी सकां वा अन्न व नागिी ििुवठा 

सवभागाच्या असधकाऱ्याांकडे तक्रािी येतात. ज्या िेशन दकुानदािाांच्या तक्रािी 

आलेल्या आहते त्याांचे लायसन् स काढून वाटिाचे काम मसहला बचत गटाला  सदले 

ति ते काम सिुसळत होईल. सवासामान्य कुटुांबातील  र्व्यक्तीला िोजगाि समळेल. 
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 अध्यक्ष महोदय,  सावाजसनक आिोग्य सवभागाबाबत मी थोडक्यात बोलणाि 

आह.े माननीय आिोग्य मांत्री श्री. टोिे येथे आहते. मावळ तालकु्यातील िरिसस्थती  

िासहली ति मागील २० वर्ाात येथे कोणतीच ससुवधा नर्व्हती. कोिोना महामािीने 

आिल्याला बिेच काही सशकवले. सिकाि या काळात सक्षमिणे जनतेच्या मागे उभ े

िासहले. आिण आिोग्यामध्ये कोठेही कमी िडलो नाही. प्रत्येकाला उिचाि समळाले 

िासहजे या करिता माझ्या मतदािसांघात दोन उिसजल्हा रुग्णालय सरुु केले आह.े 

माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उिमखु्यमांत्री, माननीय आिोग्य मांत्री याांचे मनािासनू मी 

आभाि र्व्यक्त कितो. ज्या वेळेला एक लोकप्रसतसनधी मत मागायला जातो तेर्व्हा 

लोकाांना वीज, िाणी, आिोग्य ससुवधा दऊे असे साांसगतले जाते. प्रत्यक्षात माझ्या 

भागात रुग्णालयाांची उभािणी होत आह ेया बद्दल जनता समाधान र्व्यक्त किीत आह.े 

मला आिोग्य सवभागाकडून मदत व सनधी दणे्याचे काम माननीय आिोग्य मांत्री याांनी 

व या शासनाने केले आह.े माझ्या मतदािसांघात उि कें द्राकरिता काही प्रस्ताव सदले 

आहते ते लवकिात लवकि मांजिू किावेत.  लोणावळा व काणे या सठकाणी डॉक्टि , 

कमाचािी याांच्या सनवासस्थानाकरिता प्रस्ताव सदलेला आह,े त्याला मान्यता द्यावी 

एवढी मागणी कितो. माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उिमखु्यमांत्री, सवा मांत्री महोदयाांच े

आभाि मानतो व माझे दोन शब्द िणूा कितो.   

      --------- 

 श्रीमती माधिुी समसाळ (   िवाती ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२ – २०२३ 

च्या अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता 

उभी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाचा एक चाांगला सनणाय घेण्यात आला.  सन  

१९६१  मध्ये  ििूग्रस्त सोसायट्या स्थािन झाल्या. जवळजवळ ५० ते ५५ वर्े आिण 

त्याांना न्याय दऊे शकलो नाही. माजी मखु्यमांत्री माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांच े

सिकाि होते तेर्व्हा सद. ८ माचा, २०१९ िोजी माननीय माजी महसलू मांत्री श्री. चांद्रकाांत 

िाटील याांनी या सोसायट्याांना त्याांच्या जसमनी मालकी हक्काने दणे्याचा प्रस्ताव मान्य 

केला. तो प्रस्ताव मदुतवाढीकरिता शासनाकडे आलेला आह.े माननीय िालक मांत्री 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQ - 210 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 15:50 

 

 

श्री. असजत िवाि याांनी ३ वर्ााची मदुतवाढ सदली. मी या करिता असभनांदन किते. 

याची अांमलबजावणी लवकिात लवकि र्व्हावी, या करिता मदत किावी. १०३ 

सोसायट्या झाल्या  असनू महसलू सवभागाचा  २७सोसायट्याांचा सनणाय अद्याि 

सशल्लक आह.े आिल्याद्वािे मी शासनाला सवनांती किते की, २७ सोसायट्याांचा 

सनणाय लवकिात लवकि घ्यावा.  

 अध्यक्ष महोदय,  िाज्यात िसजस्टि ऑसफसकडून सवाात मोठा महसलू गोळा 

होतो. या कायाालयाची अवस्था असतशय वाईट असते. दि असधवेशनामध्ये मी हा 

मदु्दा माांडत असते.   

        यानांति श्रीमती सगिि...  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) RR - 211 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 16:00 

 

 

श्रीमती माधिुी समसाळ ... 

त्या िसजस्रेशन कायाालयाांची अवस्था असतशय वाईट आह.े तेथनू आिला महसलू 

गोळा होतो. आिण अथासांकल्िामध्ये त्या कायाालयांकररता काही तरी तरतदू केली 

पावहजे. जो नागररक आपल्याला कर दतेो तो त्या कायाालयामध्ये जात असतो. त्याच े

एक कागदपत्र रवजस्टि किण्यासाठी तो स्टॅम्ि ड्यटुी भितो, िसजस्रेशन फी भितो. 

त्याला आिण तेथे साधी िाण्याची ससुवधा दखेील दऊे शकत नाही. साधी बाथरुमची 

ससुवधा दऊे शकत नाही. तेथे असतशय घाण असते.  मला असे वाटते की, शासनाने 

यासाठी अथासांकल्िामध्ये तितदू करुन ही कायाालये प्रथम सधुािली िासहजेत. 

  अध्यक्ष महोदय, भाजिाचे सिकाि असताना सगफ्ट सडड किताना टॅक् स 

लावायचा नाही, याबाबत एक धोिणात्मक सनणाय झाला होता.  त्यामध्ये असा सनणाय 

झाला होता की, आईने मलुाांना सदले तिच आिण सगफ्ट सडडमध्ये स्टॅम्ि ड्यटुी माफ 

किीत होतो. अध्यक्ष महोदय मी आिल्या माध्यमातनू सवनांती करु इसच्िते की, भावाने 

बसहणीला सदले, बसहणीने भावाला सदले, िक्ताच्या नात्यामध्ये सदले ति त्या सगफ्ट 

सडडमध्ये या सवांची स्टॅम् ि ड्यटुी िद्द र्व्हावी. 

  अध्यक्ष महोदय, आम्ही शहिी भागातील आमदाि आहोत. आम्हाला शहिी 

भागामध्ये कुठल्याही प्रकािचा सनधी उिलब्ध नसतो. आमच्या भागात जे 

सोसायटीधािक आहते, ते आिल्याला कि दतेात, फ्लॅट घेताना स्टॅम्ि ड्यटुी भितात. 

िसजस्रेशन फी भितात.  ििांत,ु जे आिल्याला जास्त महसलू दतेात  त्याांच्या 

सोसायटीच्या भागात आम्हाला खचा किता येत नाही. तेथे खचा किण्यास शासन 

सविोध किते. त्या सोसायटीच्या आवािात कचऱ्याचे ् लाँट ििुसवणे, त्याांना सोलि ् लाँट 

ििुसवणे, त्याांना िेन वॉटि हावेसस्टांग ििुसवणे अशासाठी एक सवशेर् धोिण म्हणनू 

शासनाने या गोष्टीला दखेील मान्यता द्यावी कािण ते दखेील किदाता आहते. सवाात 

जास्त महसलू त्याांच्याकडून गोळा होतो. 

  अध्यक्ष महोदय, वन सवभागाच्या मागण्याांवि बोलताना मला ह ेसाांगावयाच े

आह ेकी, माझ्या भागात जवळजवळ ७५० एकिचे फॉिेस्ट आह.े मी त्या फॉिेस्टच्या 

सनधीसाठी वािांवाि मागणी किते कािण खिू मोठे फॉिेस्ट आह,े त्याला बाांधणे, त्याची  
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दखेभाल किणे ह ेखिू अवघड काम आह.े ििांत,ु िाज्याचा सनधी कधीही समळत नाही. 

यावेळेस आम्हाला सनधीची तितदू झाली. अध्यक्ष महोदय, आिल्याला असतशय 

आिया वाटेल की, आम्हाला साांसगतले की, ६ कोटींचा सनधी तमुच्या वन 

सवभागासाठी सवतरित झाला. कोिोनाच्या काळात मी जवळजवळ वर्ा, दीड वर्ा 

त्याकरिता प्रयत्न किीत होते. सनधी सवतरित झाला. ििांत,ु वन मांत्री महोदयाांनीच त्याांचा 

कायाक्रम तयाि केला व त्या सनधीतनू काय कामे किावयाची ह े दखेील वन मांत्री 

महोदयाांनी ठिवनू त्याचे टेंडि, वका  ऑडाि करुन ते मोकळे झाले. आम्हाला त्याबाबत 

कुठल्याही िध्दतीने साांगण्यात आले नाही. मला असे वाटते की, सवकासाच्या 

कामामध्ये िाजकािण न आणता सवकासाची कामे किावीत. अध्यक्ष महोदय, यािढेु 

असे काही घडणाि नाही, असे आश्वासन आिल्या माध्यमातनू समळावे, अशी मी 

अिेक्षा किते. 

  अध्यक्ष महोदय, आिल्या आिोग्यासवर्यी बोलताना आिण आता 

कोसवडच्या काळात िासहले की, आिण सवा सससस्टम उभी किताना जी 

महानगििासलकेची शहिी गिीब योजना होती, त्या योजनेमध्ये काडा सदले ति रुग्णाांच े

एक लाख रुिये हॉसस्िटलमध्ये भिले जातात. मला असे वाटते की, िाज्याने दखेील 

अशी एखादी योजना केली िासहजे. त्या योजनेंतगात िाज्याचे काडा काढल्यानांति एक 

ते दीड लाख रुियाांियंतची मदत आिण रुग्णाांना करू शकलो िासहजे. 

  अध्यक्ष महोदय, मखु्यमांत्री सहायता सनधीतनू मागच्या ५ वर्ांमध्ये आम्ही खिू 

रुग्णाांना मदत करु शकलो. आिण मखु्यमांत्री सहायता सनधीतनू िैसे दणे्याचे का बांद 

केले, ह ेसमजत नाही. एखादा माणसू लोअि समडल क्लास असला तिी, अचानक 

१०-१२ लाखाांचे ऑििेशन किायचे असेल ति त्याच्याकडे काहीच नसते. तो 

दारिद््रयिेर्ेखाली येत नाही व एवढा खचा किण्याची त्याची ऐितच नसते. अशावेळेस 

मखु्यमांत्री सहाय्यता सनधीची खिू मदत होत होती. िनु्हा एकदा ते सरुु किावे. वर्ााला 

साधािणिणे ६०० ते ते ७०० कोटी रुिये जिी त्यामध्ये टाकले तिी दखेील आिण 

बऱ्याच रुग्णाांना ती सवेा दऊे शकतो. 
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  अध्यक्ष महोदय, आता आिण िासहले ति कॅन्सि व सकडनीच्या आजािाविील 

उिचाि असतशय महाग आहते. सवाच वगााला त्या आजािावि िैसे खचा किण े

असतशय अवघड जाते. िाज्याने जि अशी काही सवमा योजना त्यासाठी आणली व 

त्यामध्ये और्धाांचा दखेील समावेश केला ति, मला असे वाटते की, आिण खिू 

रुग्णाांना त्यामध्ये सदलासा दऊे शकू. 

  अध्यक्ष महोदय, जेर्व्हा कोिोनाचा कालावधी होता, त्यावेळेस आिण 

हॉसस्िटल उभािली. त्यावेळेस डायसलसीस, र्व्हेंसटलेटि, ऑक् सीजन बेड वगैिेसाठी 

आिल्याला टेक्नीसशअन खिू कमी िडत होते. आिण त्यावेळेस असे म्हणत होतो 

की, होसमओिॅथीचे डॉक्टि काम कितील. ििांत,ु लेग वका  किायला कुठलेही डॉक्टि 

तयाि होत नाहीत. मी या सनसमत्ताने एक सचूना करु इसच्िते. आिण जसे नससंग 

कॉलेज काढतो, मेसडकल कॉलेज काढतो, तसे या टेक्नीसशअनसाठीचे  एक कॉलेज 

काढणे गिजेचे आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या येथे कामगाि सवभागाची जवळजवळ १५ एकिची 

जागा आह.े आम्ही तथेे हॉसस्िटलसाठीचा प्रस्ताव सदलेला आह.े त्या जागेवि 

कोसवडच्या वर्ाात व त्याच्या मागच्या वर्ाात आताियंत १०० बेड्सचे हॉसस्िटल 

तयाि झाले आह.े आिल्याला अजनू २५० ते ३०० बेड्सची ििवानगी आह.े 

कोसवडच्या काळात ते हॉसस्िटल आिल्याला खिूच उियोगी िडले. कािण िणुे शहि 

व िणु ेशहिाभोवतीचा जो सवा ग्रामीण भाग आह,े त्या सवांचा भाि केवळ ससनूवि 

िडतो. खिू गावाांतनू, बाजचू्या सजल्यातील लोक ससनूमध्ये येतात. िणु्यासािख्या 

शहिामध्ये दसुिे कुठलेही जनिल हॉसस्िटल नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, मी आिल्याद्वािे ही मागणी किते की, असे एक जनिल 

हॉसस्िटल व त्याच बिोबि टेक्नीसशअनसाठीच े कॉलेज याचा प्रस्ताव शासनाने 

लवकिात लवकि करुन तो मागी लावला ति, माझ्या येथे १५ एकि जागेची 

उिलब्धता आह.े  
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  अध्यक्ष महोदय, दसुिी गोष्ट म्हणजे आिण अन्नधान्य सिुक्षेंतगात आता धान्य 

सवतरित कितो. मला असे वाटते की, ज्याांचे सशक्के असतात त्या साधािण २० ते २५ 

टक्के लोकाांना आिण त्याद्वािे धान्य दऊे शकतो. आता कोसवडच्या काळात कें द्राने 

जवळजवळ १०० टक्के लोकाांना धान्य सदले. ििांत,ु आिण २०-२५ टक्क्याांच्यावि 

जाऊ शकत नाही. सन २०११ मध्ये जी जनगणना झाली, त्यामध्ये दखेील खिू चकुा 

आहते. मला असे वाटत ेकी, िित एकदा जनगणनेनसुाि आिण जि दबुाल घटकाांची 

यादी तयाि केली ति, आिण जवळजवळ १०० टक्के लोकाांना अन्नधान्य ििुवठा 

करु शकू. सन २०११ च्या यादीमध्ये खिू बोगस नावे आहते. ती काढली ति, आिण 

१०० टक्के लोकाांना याचा लाभ दऊे शकू. 

  अध्यक्ष महोदय, ई-िॉसच्या र्व्यवस्थेमध्ये खिू त्रट्ुया आहते. त्या त्रट्ुया 

असल्याने आज जवळजवळ १५ माचाियंत दखेील आिण अन्न सवतरित करु शकलो 

नाही. काडाधािकाांना व दकुानदािाांना दखेील या सवांचा खिूच त्रास होतो. इरिगेशन 

सवभागाच्या ज्या जागा आहते आता सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील सटांगिे याांनी दखेील 

याबाबत साांसगतले की, त्या जागेवि जि आम्हाला िस्ते किावयाच े असतील, 

सायकल रॅक किावयाचे असतील सकां वा रान्सफॉमाि, डी.िी. बसवायचे असतील, 

अशी लोकोियोगी कामे किावयाची असतील ति, त्याकरिता प्रत्येक वेळेस इरिगेशन 

सवभाग खिू अडवते. िस्ते किण्याची ििवानगी आल्यानांति ते काम अडवले जाते. 

मग त्या कामाचे िैसे वाढतात. कुठल्याही गोष्टीमध्ये त्याांचे सहकाया समळत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या येथे कालर्व्याची खिू मोठी दघुाटना घडली होती. 

आज त्या दघुाटनेला जवळजवळ ४ वर्े िणूा झाली आहते. दिवेळेस मी मागणी किते. 

त्या कालर्व्याची दरुुस्ती किणे गिजेचे आह.े कािण दोन्ही साईडला खिू मोठी 

लोकवस्ती तेथे आह.े त्या कालर्व्याच्या दरुुस्तीचा दखेील सवचाि झाला िासहजे. 

  अध्यक्ष महोदय, िणु े शहिामध्ये बीडीिीच े आिक्षण आह.े त्यामध्ये 

जवळजवळ ५०० ते ६०० हके्टिवि बीडीिीचे आिक्षण आह.े आज बीडीिीबाबत 

सनणाय न झाल्यामळेु जवळजवळ सनम्म्या जागाांवि झोिडिट्टी झालेली आह.े इरिगेशन  
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श्रीमती माधिुी समसाळ ... 

सवभाग त्या जागवेि झोिडिट्टी िोख ूशकत नाही. त्या जागा सांिसक्षत किण्यासाठी 

आम्ही तेथे काही लोकोियोगी कामे सचुसवली ति ती किण्यासाठी मात्र सविोध होतो. 

तेथे दोन्ही साईडला आज झोिडिट्टीचे साम्राज्य उभे िासहलेले आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, शेवटची गोष्ट साांगते. ज्यावेळेस अथासांकल्ि माांडण्यात येतो 

त्यावेळेस शहिी भागातील आमदाि म्हणनू आम्ही प्रथम असा सवचाि कितो की, 

आमच्या मतदािसांघाला काय समळणाि, िणु्याला काय समळणाि. मी शहिी भागातील 

सवा आमदािाांच्यावतीने एक खांत र्व्यक्त किते. आम्हाला साांसगतले जाते की, 

आम्हाला फक्त नासवन्यिणूामध्ये थोडेफाि िैसे समळतात व दसलत वस्तीमध्ये समळतात. 

ते दखेील महानगििासलकेला जातात. आम्हाला साांसगतले जाते की, आम्ही 

महानगििासलकेला सनधी दतेो, तो तमु्हाला तथेनू सवतरित होईल.  

यानांति श्री.सशांद े... 
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श्रीमती माधिुी समसाळ... 

िणुे महानगििासलकेचे बजेट ६ हजाि कोटी रुिये असनू त्यामधील २,४०० कोटी 

रुिये प्रशासन व वतेनावि खचा होतात, ९०० कोटी रुिये नगिसेवकाांच्या 

सहयादीसाठी दणे्यात येतात, उवारित १,६०० कोटी रुियाांमधनू कोणतीही मोठी 

सवकास कामे होऊ शकत नाहीत. याकरिता आिोग्य, नदी सधुाि अशा बाबींसाठी 

शासनाने सनधी उिलब्ध करुन दणे्याची आवशयकता आह.े महानगििासलका 

के्षत्रातील शहिी आमदाि महोदयाांना सनधीची आवशयकता नाही, या भावनेतनू सनधी 

उिलब्ध करुन दणे्यात येत नाही. महानगििासलकेच्या सनधीतनू आम्हाला सवकास 

कामे किता येत नाहीत. सदिह  महानगििासलका के्षत्रातील नागिीक ह े िाज्याचहेी 

नागिीक आहते. त्याांना न्याय समळवनू दणे्याच्या दृष्टीकोनातनू शहिी आमदाि 

महोदयाांनाही बजेटमध्ये सामावनू घेण्यात येईल, अशी अिेक्षा र्व्यक्त करुन मी माझ े

भार्ण िणूा किते.  

 अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

––––––––– 

 ताझलका सभाध्यक्ष : प्रत्येक िक्षाचे िसहले वके्त बोलले आहते, त्याांना 

थाांबसवण्यात आले नाही. त्यामळेु िढुील वक्त्याांनी वेळेची मयाादा िाळून आिले 

भार्ण किावे. 
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 श्रीमती सलुभा खोडके (अमिावती) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ 

च्या अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभाग – अमिावती महानगििासलका क्षेत्रातील 

लोकसांख्या १० लाखाियंत िोहोचली आह.े अमिावती शहि महानगििासलका व 

तहससल कायाालय एकच आह.े लोकसांख्या वाढल्याने या भागातील नागिीकाांची 

गैिसोय होत आह.े त्यामळेु सदिह  तहससल व महानगििासलका सवभाग वेगळे करुन 

महानगििासलका के्षत्रातील लोकाांना न्याय द्यावा, अशी मी शासनाला सवनांती किते. 

 अध्यक्ष महोदय, ऊजाा सवभाग – माझ्या सवधानसभा मतदािसांघातील 

अमिावती शहिाचा वाढता सवकास लक्षात घऊेन ऊजाा सवभाागच्या माध्यमातनू 

काही सवकास कामे किणे गिजेचे आह.े शहिाच्या वाढत्या सवस्तािानसुाि वीज 

सवतिण कां िनीचे इन्फ्रास्रक्चि वाढसवणे गिजेचे आह.े अमिावती मतदािसांघामधील 

गाडगे नगि व कडदी बाजाि या के्षत्रातील वीजेचा भाि लोकसांख्या वाढीमळेु वाढला 

आह.े त्यामळेु अमिावती शहिाची वीज ६ ते ८ तास खांसडत होते. त्यामळेु अनेक 

अडचणी सनमााण होतात. सदिह  सठकाणी नवीन सफडि दऊेन लोकाांची गैिसोय दिू 

किावी. तसेच महािाष्ट्र वीज सवतिण कां िनीला टीिीआि ्लॅन िाठसवला आह.े तो 

लवकिात लवकि मांजिू करुन त्यासाठी सनधी उिलब्ध करुन द्यावा. शहिातील अनेक 

वीजेचे खाांब वाकले असल्याने वीजेच्या तािा खाली आल्या आहते. अमिावती 

शहिामध्ये अांडिग्राउांड लाईटची कामे सरुु किण्यात आली होती. मागील अडीच 

वर्ाािासनू ती थाांबलेली आहते. सदिह  कामे त्विीत सरुु किावीत. यामळेु मध्यांतिीच्या 

काळात जे अिघात झाले होते ते िढुील काळात होणाि नाहीत, जीवीत हानी होणाि 

नाही. याकरिता ऊजाा सवभागाने आम्ही िाठसवलेल्या ्लॅनला मांजिुी दऊेन त्यासाठी 

सनधी उिलब्ध करुन द्यावा, अशी माझी ऊजाा मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक आिोग्य – अमिावती सामान्य रुग्णालयातील 

खाटाांची सांख्या ३७९ एवढी आह ेव सदिह  रुग्णालय ९० वर्ा जनेु आह,े त्याची इमाित 

जनुी झाली आह ेआह.े सन २०११ मधील जनगणनेनसुाि अमिावती सजल्याची  
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श्रीमती सलुभा खोडके... 

लोकसांख्या २८,२८,४४५ इतकी आह.े त्यावेळी अमिावती रुग्णालयाच्या 

खाटसांख्येचे श्रेणीवधान किण्यासाठी कायाालयीन ित्र 

जा.क्र.सावा/सनयोजन/श्रणेीवधान/२२२३३-३४/१७, सदनाांक ३१ ऑगस्ट, २०१७ 

अन्वये शासनास प्रस्ताव सादि केला आह.े तो अद्यािही प्रलांसबत आह.े सदिह  

रुग्णालयाचे श्रेणीवधान करुन खाटाांची सांख्या ७५० इतकी किण्याच्या व 

ट््याट््याने सवा सवभागाांची उभािणी किण्यासाठी रुग्णालयाच्या नवीन इमाितीच्या 

प्रस्तावास मान्यता दऊेन सनधी उिलब्ध करुन द्यावा,  अशी माझी आिोग्य मांत्री 

महोदयाांना अशी माझी सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अमिावती सजल्यामध्ये मेळघाट सािखा दगुाम भाग आह.े या 

सठकाणचे रुग्ण अमिावती येथील रुग्णालयामध्ये उिचािासाठी येतात. अनेक गिीब व 

गिज ूलोकाांना उिचाि घेण्यासाठी केवळ ४०० खाटा असनू ८०० रुग्ण ॲडमीट 

असतात. त्याकरिता आम्ही रुग्णालयाचे श्रणेीवधान करुन ७५० खाटाांची मागणी 

केली आह.े उक्त प्रस्तावासही आिोग्य मांत्री याांनी मान्यता द्यावी, अशी माझी सवनांती 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील अमिावती व नासशक या दोन सठकाणी सवभागीय 

सांवगा रुग्णालयाांची स्थािना किण्यात आली होती. अमिावती येथे सिुि स्िेशासलटी 

हॉसस्िटल सरुु असनू तेथे सवशेर् तज्ज् डॉक्टिाांची सेवा घेण्यात येत आह.े ििांत ुत्याांना 

दोन दोन वर्े वेतन दणे्यात येत नाही. रुग्णाांवि शस्त्रसक्रया किण्यासाठी उक्त तज्ज् 

डॉक्टिाांची सेवा घ्यावयाची असेल ति त्याांना वेळेवि वेतन दणे्याची आवशयकता 

आह.े याकरिता त्याांच्या १ वर्ााच्या वेतनाची तितदू अथासांकल्िात किण्यात यावी. 

जेणेकरुन उक्त रुग्णालयाच्या माध्यमातनू लोकाांना चाांगली सेवा दतेा येणे शक्य 

होईल. सदिह  रुग्णालयामध्ये नवीन वैद्यकीय असधकािी याांनी सनयकु्ती दणे्यात आली 

आह.े त्याांना मागील १ वर्ाािासनू वेतन समळत नाही. सदिह  सठकाणच्या वेतनाच्या  
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श्रीमती सलुभा खोडके... 

ससस्टमकडे लक्ष दणे्यात यावे. जेणेकरुन रुग्णाांना चाांगली सेवा समळू शकेल, 

त्याांच्यावि चाांगले उिचाि होतील, और्धाांची र्व्यवस्था किता येईल. यासाठी सदिह  

डॉक्टिाांच्या वेतनाकडे लक्ष सदल्यास चाांगल्या िद्धतीने रुग्णालय चाल ूिाह  शकेल. 

 अध्यक्ष महोदय, सवभागीय सांदभा सेवा रुग्णालय ट्िा २ च्या १०० खाटाांच्या 

इमाितीचे बाांधकाम किण्यात आले आह.े कासडायालॉजी, कासडायाक सजािी, 

ॲन्कलॉजी, ॲन्को सजािी, न्यिुॉलॉजी व न्यिुो सजािीसाठी तीन मजली इमाितीच े 

बाांधकाम किण्यात आले आह.े सदिह  इमाित उभािल्यानांति कमाचािी याांची भिती 

किण्यात आली नाही. केवळ वगा ४ ची िद ेकां त्राटी तत्वावि भिण्यात आली आहते. 

डॉक्टि तसेच वगा २ व वगा ३ ची िद ेलवकिात लवकि भिावते. जेणेकरुन सदिह  

रुग्णालय सरुु होईल. त्यामळेु कॅन्सि, न्यिुो, कासडायालॉजी उिचाि उिलब्ध करुन सदले 

ति आमच्या सवभागातील गिीब व गिज ू रुग्णाांना त्याचा फायदा होईल. सदिह  

रुग्णालयास काही प्रमाणात उिकिणे समळाली असनू काही हाफकीन स्तिावि 

प्रलांसबत आहते. उक्त सवा ससुवधा लवकिात लवकि उिलब्ध करुन द्यार्व्यात, अशी 

माझी आिोग्य मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या भागातील रुग्णालय कोसवड सेंटि म्हणनू उियोगामध्ये 

आणण्यात येत आहते. त्याकडे लक्ष दणे्यात यावे, अशी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सजल्हा स्त्री रुग्णालय ह े१७९ खाटाांचे मांजिू किण्यात आले 

होते. त्याच े सदनाांक २८ ऑगस्ट, २००९ मध्ये ४०० खाटाांचे श्रेणीवधान किण्यास  

मान्यता दणे्यात आली होती. त्याबद्दल मी शासनाचे असभनांदन किते. सदिह  

रुग्णालयाची इमाित लवकिात लवकि तयाि होणाि आह.े 

यानांति श्री.तेलांग... 
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श्रीमती सलुभा खोडके....... 

अध्यक्ष महोदय, मी आता अन्न व नागिी ििुवठा सवभागाछया मागण्यािर 

बोलणार आह.े कोिोनाच्या काळामध्ये सशवभोजन योजनेच्या माध्यमातनू कष्टकिी 

लोकाांना मदत झालेली आह.े मी  अन्न व नागिी ििुवठा मांत्री महोदयाांना सवनांती कित े

की, माझ्या अमिावती मतदािसांघामध्ये सिुि स्िेशासलटी हॉसस्िटल,  स्त्री  रुग्णालय 

व श्री सांत अच्यतु महािाज हटा हॉसस्िटल आह.े त्या सठकाणी बाहिेगावाह न अनेक 

रुग्ण येत असतात. सदि सठकाणी त्याांना जेवनाची र्व्यवस्था नसल्यामळेु मी 

आिणाकडे सशवभोजन योजनेचा प्रस्ताव िाठसवलेला आह.े सदि प्रस्तावाला आिण 

मान्यता  द्यावी. ग्रामीण भागातील, मेळघाटातील अनेक लोक या सठकाणी येतात 

त्याांना सशवभोजन योजनेच्या माध्यमातनू मदत होईल, यासाठी मी आिणास सवनांती 

किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी आता ग्रामसवकास सवभागाच्या मागण्यािर बोलणार 

आह.े सदनाांक १६.०९.२०१० िासनू सजल्हा वासर्ाक योजनेीांतगात ज्या 

ग्रामिांचायतींच्या जन ससुवधेच्या कामाांना मांजिुी द्यायची असते, त्यासाठी त्या 

ग्रामिांचायतीचा तसा ठिाव असणे आवशयक आह.े जन ससुवधेच्या कामाांना मांजिुी 

दणे्यासाठी सजल्हा िरिर्दनेी काही ग्रामिांचायतींकडून तसा ठिाव मागसवण्यात 

आलीे व तसे ठिाव दखेील दणे्यात आह.े ििांत ुग्रामिांचायतींने सदलेले ठिाव डावलनू 

सजल्हा िरिर्दनेे आिाखड्यामध्ये इतिाांना मांजिुी सदलेली आह.े शासन सनयमासवरुद्ध 

हा सनणाय  घेण्यात आलेला आह.े त्यामळेु अमिावती सजल्हा िरिर्दनेे केलेल्या सवा 

कामाांची चौकशी किावी, अशी मी सवनांती किते.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये "क" िगाातील वतिाक्षेत्र आह.े सन 

२०१८-१९ आसण  सन २०२०-२१ मध्य ेसजल्हा सनयोजन ससमतीच्या माध्यमातनू 

जवळिास १४ तीथाक्षेत्राांसाठी सनधी सवतरीत किण्यात आलेला आह.े सजल्हा िरिर्दनेे 

श्री क्षेत्र असा उल्लेख करुन ५८ प्रस्ताव तयाि किण्यात आलेले आहते. ज्या 

तीथाक्षेत्रीाला “क” वगााचा दजाा सदलेला आह,े त्या तीथाके्षत्रासांदभाात शासने 
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श्रीमती सलुभा खोडके....... 

 सनयमावली सनसित केलेली आह.े ज्या सठकाणी यात्रा भितीे सकां वा मोठ्या 

प्रमाणावि भासवक दशानासाठी येतात, अशा सठकाणाला शासन तीथाके्षत्र म्हणनू 

जाहीि किते. ििांत ुज्या गावाांमध्ये तीथाके्षत्र नाही अशा १४ गावाांमध्ये सजल्हा िरिर्दनेे 

सनधी सवतिीत केलेला आह.े याबाबत मी सजल्हा िरिर्दलेा ित्र दखेील सदलेले आह.े 

ििांत ु उक्त ित्राच्या अनरु्ांगाने कोणतीही कायावाही केली जात नाही. त्यामळेु उक्त 

प्रकिणाची शासनाने चौकशी किावी, अशी मी सवनांती किते. 

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास सवभागाच्या लेखाशीषा ३०५४ ि लेखाशीषा 

२५१५ अंतगात केलेल्या  कामांमध्ये दखेील मोठ्या प्रमाणावि असनयसमतता झालेली 

आह.े म्हणनू ज्या कामाांची सनवड झालेली आह,े ती कामे प्राधान्यक्रमाने प्रथम झाली 

िासहजेत. सदि प्रकिणी मी कायाकािी असभयांता, बाांधकाम सवभाग, सजल्हा िरिर्द  

याांना सवचािले असता, तेर्व्हा त्याांनी असे साांसगतले की, PCI 1  चीे काम  िणूा न 

किता PCI 2  व 3 ची कामे हाती  घेतलेली आहते.  या कामाांमध्ये दखेील 

असनयसमतता झालेली आह.े म्हणनू सदि कामाांची आिण चौकशी किावी, अशी 

माझी सवनांती आह.े जी कामे सनयमानसुाि होत असतील ति शासनाने त्या कामास 

सहकाया किावे.  अध्यक्ष महोदय, मखु्य कायाकािी असधकािी याांच्या 

असधकािक्षेत्रात सजल्हा सनयोजन ससमती काम किीत असते. त्यामळेु विील सवा 

प्रकिणाांची त्याांच्याकडून मासहती घेऊन त्या अनरु्ांगाने योग्य ती कािवाई किावी, 

अशी मी सवनांती किते.  

 अध्यक्ष महोदय, सजल्हा िरिर्द सकां वा ग्रामिांचायतीीीांच्या कामाांसाठी 

आमदाि, सजल्हा िरिर्द सदस्य याांना िाचािण किणे आवशयक आह.े ििांत ु

सांबांसधताांना वनयमाप्रमाण े बोलासवले जात नाही. प्रत्येक जण आिािल्या ििीने 

कायाक्रम घेत असतो. म्हणनू मी आिल्याला सवनांती किते की, यानांति शासनाची जी 

काही कामे असतील त्या सठकाणी सांबांसधत आमदाि, सजल्हा िरिर्द सदस्य, 

ग्रामिांचायतीचे सििांच याांना बोलावण्यात यावे. यासाठी जबाबदाि असणािे सांबांसधत 
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असधकािी याांना सनदशे सदले जावेत, अशी मी सवनांती किते आसण मी माझे र्ाषण 

संपवित.े र्न्यिाद. 

--------- 

 श्री.रवि राणा (बडनेरा) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या  

अथासांकल्िातील अनदुानाछया मागण्यािर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ऊजाा  सवभाग, कामगाि सवभाग, ग्रामसवकास सवभाग, अन्न 

व नागिी ििुवठा सवभाग, सावाजसनक आिोग्य सवभाग व  महसलू सवभागाच्या 

माध्यमातनू मी माझ्या सजल्यासाठी व मतदािसांघासाठी काही मागण्या किणाि आह.े  

 अध्यक्ष  महोदय, अमिावती तालकु्याच्या लोकसांख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणावि 

वाढ झालेली आह.े तसचे बडनेिा ह ेशहि अमिावती तालकु्याला जोडलेले आह.े 

त्यामळेु अमिावती तालकु्याच्या शासकीय कायाालयावि प्रचांड लोड येत आह.े 

त्यामळेु अमिावती तालकु्याचे सवभाजन करून बडनेिा हा स्वतांत्र तालकुा सनमााण 

किणे आवशयक आह.े जेणेकरून बडनेिाला लागनू असलेली गावे बडनेिा 

तालकु्याला जोडता येतील. जे लोक २५ ते ३० सकलोमीटिवरून अमिावतीला येतात 

ते बडनेिा स्वतांत्र तालकुा झाल्यानांति त्या सठकाणी स्वतांत्र तहसील कायाालय, नायब 

तहसील कायाालय उभािण्यात येईल व त्या भागातील लोकाांची चाांगली सोय होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, अमिावती तहसीलमध्ये मोठ्या प्रमाणात गदी होते. लोकाांची 

अससुवधा होत आह.े इांग्रजाांच्या काळामध्ये  बाांधलेल्या इमाितीमध्ये अजही 

अमिावती तहसीलचे काम चालत आह.े त्या कायाालयामध्ये सठकाणी बसायला 

खचू्याा नाहीत. कायाालयामध्ये कामासाठी आलेल्या लोकाांना उभे िाहावे लागत 

आह.े अमिावती तहसील कायाालयासाठी आसण उि सवभागीय असधकािी 

कायाालयालयासाठी सनधी उिलब्ध करून द्यावा, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मेळघाटमधील सचखलदिा तालकुा आसण चनुी यामध्ये 

कमीत कमी १०० ते १२५ सकलोमीटिचे अांति आह.े एकाच तालकु्यामध्ये १०० ते 

१२५ सकलोमीटि एवढा अांति असेल ति गावागावातनू तालकु्याच्या सठकाणी 
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येण्यासाठी आसदवासी बाांधवीाना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आह.े त्यामळेु 

सचखलदिा तालकु्याचे सवभाजन करुन चनुी हा एक स्वतांत्र तालकुा केला ति त्या 

भागातील आसदवासी बाांधवाांची चाांगली सोय होईल. चनुीमध्ये स्वतांत्र तहसील  

कायाालय उभािण्यात यावे. तसेच आवशयक असधकािी/कमाचािी दखेील उिलब्ध 

करुन दणे्यात 

श्री.रवि राणा....... 

यावेत. तसेच या  असधकािी/कमाचाऱ्याांना िाहण्यासाठी शासकीय सनवासस्थान 

दखेील उिलब्ध करुन दणे्यात यावेत.  चनुी हा नवीन तालकुा केल्यानांति त्या 

भागातील लोकाांना १०० ते १२५ सकलोमीटि जाण्याची आवशयकता िडणाि नाही. 

त्यामळेु त्याांना त्रास होणाि नाही. त्यामळेु चनुी  हा  स्वतांत्र तालकुा झाला िासहजे 

आसण तो किावा अशी मी आिल्या माध्यमातनू मागणी किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ४० ते ५० वर्ाािवूी भातकुली तालकुा  झाला. ििांत ु

आजतागायत त्या सठकाणी स्वतांत्र तहसील कायाालयाची इमाित नाही. तेथील  

तहसीलचा कािभाि भाड्याच्या इमाितीमध्ये चालतो. भातकुली तहसील 

कायाालयासाठी जागा उिलब्ध आह.े ििांत ुकायाालय बाांधकामासाठी सनधी नाही. 

त्यामळेु शासनाने लवकिात लवकि सनधी उिलब्ध करून त्या सठकाणी तहसील 

कायाालयाची भर्व्य इमाित उभी किण्यात यावी.  

अध्यक्ष महोदय, वलगाववरून  ३० ते ४० सकलोमीटिचा अांति िाि करुन 

भातकुली येथे यावे लागत आह.े त्यामळेु वलगाव येथे दखेील स्वतांत्र तहसील 

कायाालय झाले ति लोकाांची  सोय होईल म्हणनू वलगाव हा एक स्वतांत्र तालकुा 

झाला िासहजे,  अशी आिल्या माध्यमातनू माझी मागणी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अमिावती शहिाला लागनू असलेल्या गावामध्ये सगट्टी 

खदानाचे काम मोठ्या प्रमाणावि केले जात आह.े त्यामळेु त्या भागातील िाण्याची 

िातळी खालावत आह.े यामळेु त्या भागातील शेतकऱ्याांचे मोठ्या प्रमाणावि नकुसान  

होत आह.े मागील असधवेशनामध्ये महसलू मांत्री महोदयाांनी साांसगतले होते की, सदि 
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भागामध्ये अवैध सगट्टी खदान खोदणाऱ्याांवि योग्य ती कािवाई किण्यात येईल. ििांत ु

अद्याि कोणत्याही प्रकािची कािवाई किण्यात आलेली नाही.  

अध्यक्ष महोदय, चौिससया स्टोन के्रशि या नावाच्या सगट्टी माफीयाने िाज्य 

सिकािचा जवळिास  १५  त े२० कोटी रुियाांचा महसलू बडुसवलेला आह.े सदि 

प्रकिणी माननीय सजल्हा असधकािी याांनी कायावाही केल्यानांति सदु्धा महसलू मधील 

श्री.रवि राणा........ 

 खालचे असधकािी त्याला िाठीशी घालनू शासनाचा महसलू बडुसवण्यीास मदत 

किीत आहते. तसचे शासनाच्या महसीलुाचा दरुूियोग किण्याचे काम सरुु आह.े 

५० हजाि रुियाांिेक्षा जास्त िॉयल्टी घेऊन स्टॉक ठेवला जात आह ेआसण तो स्टॉक 

मोठ्या प्रमाणात अवैध िद्धतीने सवकला जात आह.े महसलुी सनयमामध्ये जेवढी 

िॉयल्टी भिती जाते तेवढ्या िॉयल्टीचा माल सवकल्यानांति दसुिी िॉयल्टी आिल्याला 

इशय ुकिावी लागत.े 

यानंतर श्री.कुलकणी....... 
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श्री. िसव िाणा... 

जनु्या िॉयल्टीच्या आधािे स्टॉक जमा करुन अवैध िद्धतीने सगट्टी सवकाण्याचे काम 

सरुु आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी ग्राम सवकास सवभाग आसण जलसांिदा सवभागासांदभाात 

माझे सवचाि माांडणाि आह.े अमिावती सजल्यात सनम्न िेढी प्रकल्ि आह.े या 

प्रकल्िाचे काम मागील दहा वर्ाािासनू सरुु आह.े या प्रकल्िाची सकां मत सरुुवातीला 

२०० कोटी रुिये होती. ती आता हजाि कोटी रुिये गेली आह.े या प्रकल्िातील िाच 

ते सहा गावाांचे अद्यािियंत िनुवासन झालेले नाही. सनम्न िेढी प्रकल्िासािखी अनेक 

प्रकल्ि अमिावती सजल्यात आहते. अमिावती सजल्हासधकािी कायाालयाबाहिे 

आजही काही प्रकल्िग्रस्ताांचे आांदोलन सरुु आह.े या आांदोलनाकडे मी आिले लक्ष 

वेध ूइसच्ितो.  

 ताझलका सभाध्यक्ष : मी आिणास साांग ूइसच्ितो की, आिण थोडक्यात मदु्द े

माांडावते. इतिही सन्माननीय सदस्याांना बोलण्यासाठी सांधी द्यावयाची आह.े  

 श्री. िसव िाणा : अध्यक्ष महोदय, जेर्व्हा आम्ही बोलण्यासाठी उभे िाहतो तेर्व्हा 

आिण सवांना सांधी दते असता. ििांत ुकाही सन्माननीय सदस्य २०-२० समनटे बोलत 

असतात. अशा वेळेस आम्हाला केवळ एकेक समसनट बोलण्यासाठी सदला जातो. मी 

असतशय महत्त्वाचे सवर्य माांडत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अमिावती सजल्यात आांदोलन सरुु आह.े प्रकल्ि 

लाभाथ्यांना सन २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे ४ चा गणुक लाग ूझाला िासहजे, अशी 

त्याांची मागणी आह.े अथासांकल्िामध्ये ४ चा गणूक २ वि किण्यात आला आह.े 

यामळेु त्या लाभाथ्यांवि अन्याय होत आह.े मी सवनांती कितो की, िवूीप्रमाणेच ४ चा 

गणूक कायम असला िासहजे. िाज्य सिकािकडे िैशाची कमतिता असेल ति त्या 

लाभाथ्यांना जसमनीच्या मोबदल्यात जमीन सदली िासहजे. अशा प्रकािे मध्यममागा 

काढावा. ह े लाभाथी एक मसहन्यािासनू सजल्हासधकािी कायाालयाबाहिे आांदोलन 

किीत आहते. त्याांना न्याय दणे्याची आवशयकता आह.े माननीय जलसांिदा मांत्रयाांनी  
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श्री. िसव िाणा... 

दोन सदवसाांिवूी बैठक घेऊन साांसगतले की, एक मसहन्यात यावि तोडगा काढला 

जाईल. ज्या ज्या प्रकल्िाचे लाभाथी आहते त्याांना सन २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे ४ 

चा गणूक लाग ूकिावा. अन्यथा त्याांना त्याांच्या जसमनीच्या मोबदल्यात जमीन सदली 

जावी, अशी मी यासनसमत्ताने मागणी कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी उद्योग, ऊजाा सवभागासांदभाात आिले लक्ष वेध ूइसच्ितो. 

मागील दोन वर्ाािवूी सवदभाामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग सनमााण झाले आहते. 

माननीय उद्योग मांत्री सभागहृात उिसस्थत आहते. मागील सिकािने ज्याप्रकािे 

उद्योगास चालना सदली आह,े त्याप्रकािे उद्योगाला चालना दणे्यासाठी अनदुान सदले 

िासहजे. सवजेसाठी सटू सदली िासहजे. जेणेकरुन सवदभाामध्ये मोठ्या प्रमाणात 

उद्योगधांद ेयेतील. जे उद्योगधांद ेबांद िडत आहते ते बांद िडणाि नाही. मी यासनसमत्ताने 

माननीय ऊजाा मांत्रयाांना सवनांती किणाि आह.े कोिोना काळात शेतकऱ्याांना कृसर् िांिाच े

वीज सबल आले आह.े मांत्री महोदयाांनी मोठे मन करुन त्याांचे अधे वीज सबल माफ 

किावे. ह ेकेले ति सवदभाातील जनता मांत्री महोदयाांचे आभाि मानेन. कोिोना काळात 

अनेकाांकडे िोजगाि नर्व्हता. त्याांना असतशय कठीण िरिसस्थतीत सदवस काढाव े

लागले होते. त्याांचे अधे सबल माफ केले ति शेतकिी आसण सवासामान्य जनतेला 

सदलासा समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, मी ग्राम सवकास सवभागाांसदभाात माझे थोडक्यात मत 

माांडणाि आह.े गणोिी येथे प्राथसमक आिोग्य कें द्र आह.े येथील इमाितीकरिता सनधी 

उिलब्ध करुन सदला िासहजे.  

 अध्यक्ष महोदय, मी अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण सवभागासांदभाात 

मत माांडू इसच्ितो. कोिोना काळात िेशन दकुानदािाांनी लाभाथ्यांना धान्य सदले आह.े 

यात श्री. ज्ानेश्वि सखुदवेिाव दवेिी ह े लाभाथी आहते. कोिोना काळात ३ िेशन 

दकुानदाि मतृ्यमुखूी िडले होते. यात श्री. अग्रवाल, श्री. मनोहि बाििुाव सनखाले, िा. 

असािा येथील िेशन दकुानदाि मतृ्यमुखूी िडले होते. त्याांना ५० लाख रुियाांची मदत 

सदली जावी.  
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श्री. िसव िाणा... 

 अध्यक्ष महोदय, मी सावाजसनक आिोग्य सवभागासांदभाात बोलणाि आह.े मी 

माननीय सावाजसनक आिोग्य मांत्रयाांचे मनािासनू असभनांदन कितो. त्याांनी कोिोना 

काळात असतशय चाांगले काम केले आह.े त्याांनी सवांना मदत केली आह.े कोिोना 

काळात मांत्री महोदय चाांगले काम किीत होते. असे असताना सजल्यामध्ये 

कोिोनाच्या नावे मोठमोठे घोटाळे होत होते. त्याबाबत मांत्री महोदयाांनी सजल्हासनहाय 

शे्वतिसत्रका प्रससद्ध केली िासहजे. िाज्यातील अनेक सजल्हा शल्य सचसकत्सकाांना दोन 

वर्ााची मदुतवाढ सदली आह.े ते आता सेवासनवतृ्त झालेले आह.े ििांत ुया काळातील 

घोटाळे बाहिे आल्यानांति मांत्री महोदयाांचे नाव यात बदनाम होऊ नये, म्हणनू त्याांनी 

शे्वतिसत्रका काढावी, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, अमिावती येथील सजल्हा रुग्णालयातील एका खाटावि चाि-

चाि रुग्ण उिचाि घेत असतात. तेथे खाटा वाढसवल्या िासहजेत. कोिोना काळात 

डॉक्टसा, नसा, सफाई कमाचािी याांनी काम केले आह.े ज्या लोकाांनी कोिोना काळातील 

दोन वर्े काम केले आह,े त्याांची कोणतीही स्िधाा ििीक्षा सकां वा इति ििीक्षा न घेता 

त्याांना सेवेत कायमस्वरुिी सामावनू घेण्यात यावे, अशी मी आिणास यासनसमत्ताने 

सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, अमिावती सजल्यात डफिीन हॉसस्िटल, सिुि स्िेशसलटी 

हॉसस्िटल, हातकुला येथील तालकुा रुग्णालय आह.े येथील रुग्णालयातील 

जवळिास सवाच यांत्रसामग्री बांद आह.े तेथे डॉक्टसा, नसा उिलब्ध नाहीत. आिोग्य 

सवभागासाठी यावर्ी चाांगला सनधी समळाला आह.े यात नवीन इमािती 

बाांधण्यासोबतच जनु्या इमाितीमध्ये असधक चाांगल्या ससुवधा दणे्यासाठी प्राधान्याने 

प्रयत्न केले िासहजेत, अशी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आिले 

आभाि र्व्यक्त कितो. 

 धन्यवाद !
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 श्री. ससुनल प्रभ ू (सदांडोशी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी सवाप्रथम महसलू आसण वन सवभागाच्या मागण्याांबाबत 

बोलणाि आह.े सांजय गाांधी िाष्ट्रीय उद्यानातील दसहसि, िोईसि, आकुली, बोिीवली, 

मालाड, मलुुांड, िाचिाखाडी, घोडबांदि येथील वन सवभागाच्या जागेवि जवळिास 

२५ हजाि १४४ आसदवासी आसण सबगि आसदवासी कुटुांब िाहत आहते. मागील २५ 

वर्ाािासनू यासठकाणी या वस्त्या आहते. सदनाांक ०७/०५/१९९७ िोजी माननीय 

न्यायालयाने आदशे दऊेन साांसगतले की, सवा िात्र झोिडिट्टीवासीयाांचे िनुवासन 

एसआिए अांतगात किाव.े तेथे असणािे ४३ आसदवासी िाडे आसण त्या कुटुांबातील 

१,७९५ सदस्य याांच्यासाठी वेगळी सनवासस्थाने आसण २५ हजाि ४४४ लोकाांकरिता 

एसआिए अांतगात २६९ चौ.फुटाचे घि सिकािने बाांधनू दणे्याबाबतचे आदशे तेर्व्हा 

दणे्यात आले होते. त्यावेळेस िात्र झोिडिट्टीधािकाांकडून प्रत्येकी ७ हजाि रुिय े

घेण्यात आले होते. सदनाांक १७/०७/१९९९ िोजी िात्रताधािकाांकरिता चाांसदवली येथे 

भखूांड उिलब्ध करुन सदला गलेा व तेथे घिे बाांधण्यात आली होती. माझ्या 

मासहतीप्रमाणे तेथे उिलब्ध घिाांची सांख्या ११,६५८ इतकी होती.  मागील २५ 

वर्ाािासनू १३ हजाि लोकाांना घिे उिलब्ध करुन सदली नाहीत. याबाबत माननीय 

सवोच्च न्यायालयाचे आदशे आहते. मागील सिकािच्या काळात एक सवधेयक सांमत 

किण्यात आले होते. तरे्व्हा शासकीय सकां वा खाजगी जसमनीवि जे झोिडिट्टीधािक 

िाहतात, त्याांना सन २०११ च्या जनगणनेनसुाि वास्तर्व्याचा असधकाि सदला गेला.  

 

यानांति श्री. चौधिी... 
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श्री.ससुनल प्रभ.ू.... 

त्यावेळी तत्कालीन मखु्यमांत्रयाांकडे मी मागणी केली होती की सांजय गाांधी िाष्ट्रीय 

उद्यानातील लोकाांना दखेील मानवी हक्काप्रमाणे सन २०११ ची जनगणना लाग ू

किावी.  त्याला माननीय मखु्यमांत्रयाांनी मान्यता सदली व बायोमेवट्रक सव्ह ेकरण्यात 

आला.  सन २०११ छया जनगणनेप्रमाणे राहणारे समुािे २५ हजाि १४४ आसदवासी 

व सबगि आसदवासी लोकाांिैकी आजसमतीस ७ हजाि रुिये भिलेल्या ११ हजाि ६५८ 

लोकाांना घिे समळू शकलेली नाहीत.  या लोकाांना घिे उिलब्ध करुन दणे्यासाठी 

सिकािने आिे कॉलनीमध्ये ९० एकि के्षत्र आिसक्षत ठेवले होते.  तेथे बाांधकाम करुन 

लोकाांना घिे सदली जाणाि होती.   

 अध्यक्ष महोदय, यासांदभाात नांति आम्ही माननीय मखु्यमांत्री श्री.उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे याांच्याकडे मागणी केली.  त्यावरुन सवािक्षीय आजी-माजी 

आमदाि, खासदािाांची माननीय मखु्यमांत्रयाांनी बैठक घेतली.  त्यावळेी माननीय 

िालकमांत्री, मुांबई उिनगि याांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती गठीत किण्यात आली.  

केवळ आिे कॉलनीच नर्व्ह ेति सांजय गाांधी िाष्ट्रीय उद्यानाला लागनू जी असतरिक्त 

जमीन उिलब्ध आह ेती ताब्यात घेऊन घिे बाांधण्यात यावीत अशी मागणी किण्यात 

आली.  त्याबाबत सिकािने लवकिात लवकि सनणाय घ्यावा.  माननीय वन मांत्रयाांनी 

या सवर्यावि सकािात्मक उत्ति द्यावे व २५ वर्ांिासनू घिाांिासनू वांसचत असलेल्या 

िाष्ट्रीय उद्यानातील आसदवासी व िात्र झोिडिट्टीवाससयाांना लवकिात लवकि न्याय 

द्यावा.  तसे झाल्यास मी सिकािचा आभािी असेन.  माननीय वन मांत्रयाांनी आिल्या 

भार्णामध्ये या मदु्दयाचा समावेश किावा एवढे बोलनू मी माझे भार्ण सांिसवतो.  

धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.समीि कुणावाि (सहांगणघाट) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी महसलू सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत आह.े  ग्रामीण 

भागात उन्हाळयात दिवर्ी प्रत्येक गावातील दोन-चाि घिाांना आगी लागण्याच्या 

घटना घडतात.  उन्हाळयात समुािे ४८ ते ४९ से. ियंत तािमान वाढत ेव त्यामळेु 

आगी लागण्याच्या दघुाटना घडतात.  माझ्या मतदािसांघात दिवर्ी समुािे ४० ते ५० 

घिाांना आगी लागतात.  अशा घटनाांमध्ये गररबांची घरे पणूापणे उध्िसत होतात.  

पंचनामा होते, सिा लोक झालेल्या घटनेबद्दल हळहळ व्यक्त करतात परंत ुसंबंवर्त 

वपडीत व्यक्तीला शासनाकडून आवशयक ती मदत वमळत नाही.  अशा वपडीत 

व्यक्तीला केवळ १० वकलो र्ान्य ि ३ हजार ते ६ हजार रुपयांपयांत मदत वदली जाते.  

माझी विनंती आह े की, यासंदर्ाातील शासन वनणायामध्य े बदल करुन दाररद्य 

रेषेखालील व्यक्तीचे घर वकंिा गोठा आगीमध्य ेजळाला तर वकमान १ लाख रुपयांची 

मदत वमळाली पावहजे. 

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावात एक वाडा असा तयाि झाला 

आह ेकी, तेथे वीस-िांचवीस वर्ांिासनू चाळीस-िन्नास लोक असतक्रमण करुन िाहत 

आहते. मागील सिकािने 'सवांसाठी घिे' अांतगात सन २०११ िवूीच्या 

असतक्रमणधािक लोकाांना िटे्ट दणे्याचा सनणाय घेतला होता.  ििांत ुप्रत्येक गावातील 

अशा असतक्रमणग्रस्त जसमनी वन सवभागाच्या ताब्यात आहते.  अगोदि या जसमनी 

महसलू सवभागाच्या होत्या ििांत ुमहसलू सवभागाने त्या वन सवभागाकडे हस्ताांतरित 

केल्या आहते.  आता या जसमनी ग्रामिांचायत सकां वा िोटया शहिाांच्या हद्दीमध्ये असनू 

त्यावि लोक िाहत आहते.  या लोकाांना िटे्ट समळण्याचा प्रश्न सनमााण झाला आह.े  

त्यामळेु माझी या सनसमत्ताने शासनास सवनांती आह ेकी, ज्या जसमनी महसलू सवभागाने 

वन सवभागाकडे हस्ताांतरित केलेल्या आहते त्या िनु्हा महसलू सवभागाकडे घेतल्या 

िासहजेत.  तसे करुन असतक्रमण धािकाांना िटे्ट सदले ति असतक्रमणधािकाांना घिकुल 

समळण्याचा मागा दखेील मोकळा होईल. 
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श्री.समीि कुणावाि..... 

 अध्यक्ष महोदय, साि हा वन्य प्राणी आह.े  ििांत ुतिीही माझा वन सवभागाला 

प्रश्न आह ेकी, साि हा वन्य प्राणी आह ेकी िाळीव प्राणी आह े?  अनेक वेळा बैलाांना 

साि चावनू त्यामध्ये त्याांचा मतृ्य ू होतो.  एकेका बैलाची सकां मत दीड-दीड लाख 

रुियाांियंत असते.  अशा बैलाांचा साि चावनू मतृ्य ू झाल्यानांति शेतकऱ्याांना 

कोणत्याही प्रकािची मदत समळत नाही.  ज्याप्रमाणे वीज िडून बैल मेल्यानांति 

शेतकऱ्याांना मदत समळते त्याप्रमाणे साि वाचनू बैल मेल्यानांति दखेील शेतकऱ्याांना 

दखेील मदत समळावी यासाठी वन सवभागामाफा त तितदू किावी, अशी माझी सवनांती 

आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याांना खिेच मदत किायची असेल 

ति सिकािने िाांधण िस्त्याांसाठी सनधी सदला िासहजे.  प्रत्येक गावात चाि ते िाच िाांधण 

िस्ते असतात.  ििांत ुत्याांच्यासाठी कुठेही तितदू केली जात नाही.  मागील सिकािच्या 

काळात दखेील आम्ही प्रयत्न केल्यानांति िालकमांत्री िाांधण िस्त े योजनेच्या 

माध्यमातनू काही कामे झाली.  माझी या सिकािला दखेील सवनांती आह ेकी, िाांधण 

िस्त्याांच्या कामाांसाठी भिीव तितदू केली िासहजे.  सकमान मातीकाम, मरुुमीकिण 

किण्यासाठी सनधी सदला िासहजे.  आम्ही ग्रामीण भागातील लोकप्रसतसनधी आहोत. 

माझ्या मतदािसांघामध्ये २९० गावे आहते.  प्रत्येक गावामध्ये चाि-िाच िाांधण िस्त े

आहते.  या िस्त्याांची दिुावस्था असल्यामळेु िावसाळयात शेतकिी शेतात जाऊ 

शकत नाहीत, खते नेऊ शकत नाहीत, सबयाणे, मजिू नेऊ शकत नाहीत.  त्यामळेु 

शेती किणे कठीण होते.  तिी सिकािने याबाबत सवचाि किावा, ही सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये आदनसिा बॅिेज आह.े  सन २००१ 

मध्ये स्व.सवलासिाव दशेमखु आसण माजी उिाध्यक्ष श्री.प्रमोदभाऊ शेंडे याांच्या हस्त े

या कामाचे भसूमिजून झाले.  त्यावेळी मोठी सशला लावण्यात आली.  १० हजाि 

शेतकिी कायाक्रमासाठी उिसस्थत होते.  ििांत ुअद्यािियंत प्रकल्िाची सरुुवात दखेील 

झालेली नाही.  या बॅिेजमळेु २७ हजाि हके्टि के्षत्र ससांचनाखाली येऊ शकते.   
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तसेच १६० गावाांचा सिण्याच्या िाण्याचा प्रश्न दखेील सटूु शकतो.  त्यामळेु या 

बॅिेजसाठी तितदू करुन कामास सरुुवात किावी, ही सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये लोअि वणा प्रकल्ि असनू या 

प्रकल्िाखाली समुािे २८ हजाि हके्टि क्षेत्र ओसलत आह.े  या प्रकल्िाचे १२८ 

सकलोमीटि लाांबीचे डावे आसण उजवे कालवे आहते.  गले्या २५ वर्ांिासनू 

कालर्व्याांवि एक रुिया दखेील खचा किण्यात आलेला नाही.  ह ेकालर्व्याांचे काम जनेु 

व मातीचे आह.े  त्यामळेु समुािे ५० टक्के िाणी वाया जाते.  १२८ सकलोमीटि 

लाांबीच्या कालर्व्यातील ५० टक्के िाणी वाया जात असेल ति ह ेखिू मोठे िाष्ट्रीय 

नकुसान आह.े  त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, या कालर्व्याांच्या लाईसनांगसाठी सनधी 

सदला िासहजे.  आम्ही याबाबत वािांवाि मागणी किीत आहोत ििांत ुसनधी उिलब्ध 

करुन सदला जात नाही.  या कालर्व्याांचे लाईसनांग झाले तिच िाण्याची बचत होऊन 

शेवटच्या शेतकऱ्याियंत िाणी िोहच ूशकेल. 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या सहांगणघाट नगििासलकेला लोअि वणा प्रकल्िाने 

समुािे ८ कोटी रुिये िाणी सबल सदले आह.े  या िकमेमध्ये दांड व र्व्याजाचीच िक्कम 

खिू जास्त आह.े  सबलाचा खिा आकडा तीन ते चाि कोटींच्या आसिास आह ेििांत ु

नगििासलकेला ८ कोटी रुियाांचे सबल िाठसवण्यात आले असनू ते भिण्यासाठी तगादा 

लागला आह.े  प्रत्यक्षात नगििासलका ह े८ कोटी रुियाांचे सबल भरु शकत नाही.  

त्यामळेु सदि सबल कमी झाले िासहजे, अशीही या सनसमत्ताने माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये ५ मोठया कािड समल्स ्आहते.  या 

उद्योगाांमध्ये समुािे १५ हजाि कामगाि काम कितात.  तेथे ई.एस.आय.सी. चे रुग्णालय 

दखेील आह.े  ििांत ु तथेे कधीही डॉक्टसा, और्धे, नसा उिलब्ध नसतात. काम 

किणाऱ्या समुािे १५ हजाि कामगािाांच्या वैद्यकीय ससुवधेिोटी उद्योगाांकडून 

ई.एस.आय.सी. ला प्रसत माह २० लाख रुिये समळतात.  ििांत ुत्या बदल्यात कुठलीही 

आिोग्य ससुवधा कामगािाांना समळत नाही.   
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त्यामळेु माननीय सावाजसनक आिोग्य मांत्रयाांना माझी सवनांती आह े की, सदि 

ई.एस.आय.सी. च्या रुग्णालयामध्ये डॉक्टसा, और्धे व इति ससुवधा उिलब्ध करुन 

दणे्याबाबत र्व्यवस्था किावी. 

 अध्यक्ष महोदय, कां त्राटदािाांना दयेके अदा न केल्यामळेु ग्रामसडक योजनाांची 

कामे बांद आहते.  ही कामे तातडीने सरुु झाली िासहजेत.  माझ्या वधाा सजल्हयामध्ये 

सजल्हा िरिर्दचे्या मालकीचे समुािे ३ हजाि २०० सकलोमीटि लाांबीच ेिस्ते आहते.  

ििांत ु सजल्हा िरिर्दकेडे मात्र एक टोिली मरुुम टाकण्यासाठी दखेील िैसे नाहीत.  

दिवर्ी सजल्हा िरिर्द फक्त ५० सकलोमीटि िस्त्याांची दरुुस्ती करु शकते.  या वेगाने 

िस्त्याांची दरुुस्ती केली ति िढुील ७५ वर्ांमध्ये दखेील ह ेिस्ते दरुुस्त होणाि नाहीत.  

त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, सजल्हा िरिर्दचे्या ताब्यातील िस्त्याांच्या दरुुस्तीसाठी 

ग्रामसवकास सवभागाने सनधी उिलब्ध करुन सदला िासहजे.  िथसदर्व्याांचा दखेील प्रश्न 

आह.े  ग्रामिांचायती िैसे भरु शकत नसल्यामळेु सजल्हयातील िथसदवे बांद आहते.  

शासनाने ह े िैसे भिावते, अशी माझी या सनसमत्ताने सवनांती आह.े  तसेच नवीन 

वस्त्याांमध्ये वाढीव िोलची मागणी आह.े  त्यासाठी एमएसईबी कडे िैसे भरुन दखेील 

वीज जोडण्या सदल्या जात नाहीत.  त्याांचे म्हणण ेआह ेकी, जोियंत तमु्ही वीज सबल 

भित नाहीत तोियंत आम्ही वाढीव िोल दणेाि नाहीत.  त्यामळेु ग्रामसवकास 

सवभागाने तातडीने हा प्रश्न सोडवनू ग्रामीण भागातील अांधािात असणाऱ्या लोकाांना 

वाढीव िोल उिलब्ध करुन सदले िासहजेत. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. समीि कुणावाि... 

 अध्यक्ष महोदय, अन्न ि नागरी परुिठा सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले 

ति मी मागे २-३ गोडाऊनची तिासणी केली होती.  त्यावेळी तेथील गोडाऊन सकििने 

मला एकच मासहती साांसगतली होती की, बाहरेुन जे गह  आसण ताांदळाचे रक येतात 

त्यातनू येणािा माल बदलला जातो.  एकाच रकमध्ये ३ प्रकािचा ताांदळु आसण २ 

प्रकािचा गह  येतो कसा,  असा गह  आल्यानांति लोकाांच्या माथी तो मािला जातो. 

म्हणनू याची चौकशी किणे गिजेचे आह.े  जो वाहतकूदाि असतो तो गह  सकां वा धान्य 

बदलतो म्हणनू त्याच्यावि कािवाई झाली िासहजे.   

 अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक आिोग्य सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति 

मी एवढेच साांगेन की, आमच्या िीएचसीमधील रिक्त िद े तातडीने भिावीत,  

डॉक्टसाची िद ेरिक्त आहते ती दखेील भिली गलेी िासहजेत.  मी मांत्री महोदयाांना साांग ू

इसच्ितो की, माझ्या आमदाि सनधीमधनू १ कोटी २० लाख िकमेच्या ७ ॲम्बलुन्स 

सदल्या.  कािण दिूविच्या िीएचसीकडे ॲम्बलुन्स जात नर्व्हत्या आसण कोिोना 

काळात अनेक लोक मतृ्य ूिावले.  म्हणनू मी या ७ ॲम्बलुन्स सदल्या.  िण त्या 

ॲम्बलुन्सला ड्रायर्व्हि नाही.  कसे तिी ड्रायर्व्हि समळाले तिी त्याला सडझेलचे िैसे 

समळत नाहीत.  आम्ही याबाबत डीिीसीमध्ये मागणी केली ति सजल्हा िरिर्दचेे 

सीईओ साांगतात की,  आम्ही वर्ााला फक्त १० ते १५ हजाि रुिये एका रुग्णवासहकेला 

दऊे शकतो.  जि एका िीएचसीमध्ये ५० गावे येत असतील आसण तेथे आकसस्मक 

काही झाले ति म्हणजे कोणाला साि चावला असेल, अिघात झाला असेल, गिोदि 

मसहला असतील ति त्याांना रुग्णवासहका दणेाि नसाल ति त्याचा फायदा काय आह.े  

कािण शासन म्हणनू आिणही हा सनधी दते नाही.  आमदाि सनधीमधनू आम्ही ज्या 

रुग्णवासहका सदल्या आहते त्यासाठी आिण ड्रायर्व्हसा आसण सडझेल खचाासाठी िैस े

सदले िासहजेत.   

 अध्यक्ष महोदय, शेवटची मागणी कितो की, मागच्या २०२० च्या खिीिामध्य े

३३ टक्क्याांिेक्षा जास्त नकुसान झाले.  सांिणूा वधाा सजल्याचे नकुसान झाले होते व 

त्यात ९० टक्के सोयासबन िीक हातातनू गलेे होते.  ९० टक्के कािसू  
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श्री. समीि कुणावाि... 

िीक हातातनू गलेे.  तेथील सजल्हासधकािी आसण सीईओ, सज.ि. याांनी ३३ 

टक्क्याांिेक्षा जास्त नकुसान असल्यामळेु १७८ कोटी रुियाांची मागणी शासनाकडे 

केली.  आजही तो प्रस्ताव शासनाकडे प्रलांसबत आह.े  त्यातील ७९ कोटी रुिये 

सोयाबीनसाठी ति ९८ कोटी रुिये कािसासाठीचे आहते.  यासांबांधी मी सतत 

िाठििुावा किीत आह.े  वधाा येथे सजल्हासधकािी कायाालयासमोि मी ७ सदवस उिोर्ण 

केले होते.  तसचे याबाबत मी माननीय उिमखु्यमांत्री याांना ित्र र्व्यवहाि केला तसेच 

मदत व िनुवासन मांत्री श्री. सवजय वडेट्टीवाि याांना दखेील मी भेटलो.  सवभागाच्या 

ससचवाांना सधु्दा मी भेटलो.  माझा सािखा िाठििुावा सरुू आह.े  िण तिी दखेील 

फक्त वधाा सजल्हा वगळलेला आह.े  यामध्ये १७८ कोटी रुियाांची मागणी किण्यात 

आलेली आह.े  सनकर्ाप्रमाणे ३३ टक्क्याांिेक्षा जास्त नकुसान झालेले आह.े  त्यामळेु 

आमच्या वधाा सजल्यातील शेतकऱ्याांना तातडीने हा नकुसान भििाईचा सनधी 

समळाला िासहजे.  कािण यामध्ये जवळिास १ लाखाह न असधक शेतकिी बासधत 

झाले आहते.  त्याांच्या झालेल्या नकुसानीची भििाई समळाली िासहजे, एवढी सवनांती 

कितो.  आिण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आिले आभाि र्व्यक्त करुन मी 

माझे भार्ण सांिसवतो.  

--------- 

  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) WW - 236 

PPD/AKN/SST प्रथम श्री.चौधिी 16:50 

 

 

 श्री. बाळासाहबे आजबे (आष्टी) : अध्यक्ष महोदय, मी सन २०२२-२३ या 

वर्ााच्या अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी उभा आह.े   

 श्री. सांजय गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, सभागहृाच्या कामकाजाच्या 

प्रथेप्रमाणे दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्याांना आिण दीड दीड तास  इतका वेळ 

सदला आह.े  िसलकडचे ५ सन्माननीय सदस्य बोलले त्यानसुाि त्याांचे आताियंत ८६ 

समसनटे िणूा झाली आहते.  इकडच्या सवा लोकाांचे समळून फक्त ५५ समसनटे झाली 

आहते.  दीड दीड तासाच्या सहशेबाने केवळ त्या बाजचू्या सन्माननीय सदस्याांचे ४ 

समसनटे सशल्लक आहते.  त्यामळेु आिण उिलेल्या वेळेची सांधी आमच्याकडील 

सन्माननीय सदस्याांना द्यावी, ही सवनांती. 

 श्री. बाळासाहबे आजबे : अध्यक्ष महोदय, ऊजाा सवभागावि बोलत असताना 

मी आिल्याला साांग ूइसच्ितो की, माझ्या मतदाि सांघामध्ये वीजेची िरिसस्थती अत्यांत 

भयानक आह.े  सदवसा वीज समळावी म्हणनू तेथील शेतकऱ्याांनी आांदोलने केली 

आहते.  १३२ के.र्व्ही.चे एक उिकें द्र कायाित असनू त्यावि १६ सठकाणी ३३ 

के.र्व्ही.ची उिकें द्र ेकायाित आहते.  जामखडे आसण कजात तालकु्यातील ४ सबस्टेशन 

त्यावि जोडले आहते. त्यामळेु इतक्या मोठ्या प्रमाणात सब स्टेशन जोडलेले 

असल्यामळेु शेतकऱ्याांना कमी वीज समळते.  गेल्या आठवड्यात सधु्दा माझ्या 

भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याांची ओिड होती की, कमी दाबाने वीज ििुवठज् 

केला जात आह.े  म्हणनू माझ्या मतदाि सांघात २२० के.र्व्ही.चे सबस्टेशन होणे गिजेच े

आह.े  याबाबत मागील काळात मी ऊजाा मांत्री महोदयाांना ित्र सदले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, दसुिा महत्त्वाचा सवर्य म्हणजे माझ्या मतदाि सांघात 

जवळिास १० हजाि हके्टि गायिान जमीन आह.े  याबाबत मासहती घेतल्यानांति 

जवळिास ९ सब स्टेशनच्या अांतगात ५ सक.मी.च्या िरिसिात १००-१०० एकि 

गायिान जमीन उिलब्ध आह.े  म्हणनू माझी माननीय ऊजा मांत्री आसण महसलू मांत्री 

याांना सवनांती आह ेकी, आिण जि सांयकु्तिणे सनणाय घेतला आसण येथे सौि ऊजेच े

प्रकल्ि उभे केले ति शेतकऱ्याांना जी िात्री वीज द्यावी लागते ती सदवसा दणेे शक्य 

होईल आसण यातील काही जसमनीवि असतक्रमण झाले आह.े  ििांत ुशासनाची जी  
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श्री. बाळासाहबे आजबे... 

जमीन या प्रकल्िासाठी उिलब्ध आह.े  अशा सठकाणी अशा िध्दतीचे ऊजाा प्रकल्ि 

उभे केले ति लोकाांचा वीजेचा प्रश्न सटेुल.  जामखडे तालकु्यात एक ऊजा प्रकल्ि 

उभा होत असताना मी िासहला आह.े  २ मसहन्यात त्याांनी तो प्रकल्ि उभा केला आह.े  

हा जवळिास १० मेगावॅटचा वीज प्रकल्ि आह.े शासनाने ठिसवले ति सकती तिी 

खाजगी कां िन्या या प्रकल्िाांमध्ये गुांतवणकू किण्यास तयाि आहते.  त्यामळेु शासनाने 

ही जमीन उिलब्ध करुन सदली ति सनसितिणे शेतकऱ्याांचा हा प्रश्न मागी 

लागल्यासशवाय िाहणाि नाही.  त्या त्या गावच्या जसमनीच्या बाबतीत तेथील 

ग्रामिांचायतींनी सधु्दा ना हिकत सदलेली आह े आसण सांबांसधत ग्रामिांचायतींना 

त्यामधनू काही प्रमाणात उत्िन्नाचा वाटा समळाला ति ग्रामिांचायती सधु्दा सक्षम 

होतील आसण कमी भावात ऊजाा सवभागाला या जसमनी भाड्याने समळतील व 

शेतकऱ्याांचा प्रश्न मागी लागेल असे मला साांगायचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदाि सांघामध्ये साविगाांव, दौलतगाव आसण 

म्हसोबाची वाडी असे ३ सब स्टेशन सवांड एनजीवि जोडले जाऊ शकतात.  मी 

त्यासांबांधी माननीय ऊजाामांत्रयाांकडे मागणी केली आह.े  िण अजनू ते काम मागी 

लागलेले नाही.  तसेच माझ्या मतदाि सांघातील िाटोदा तालकु्यातील घमुिा, िािगाांव 

आसण आष्टी तालकु्यातील दादगेाांव आसण िािोडी येथे सब स्टेशनची मागणी आह.े  

ते मांजिुीसाठी प्रलांसबत आह.े ते मागी लागले ति तेथील शेतकऱ्याांना मदत होईल. 

 अध्यक्ष महोदय, वन सवभागाच्या बाबतीत बोलताना माझ्या मतदाि सांघामध्ये 

ज्या अडचणी आहते त्या मी आिल्यासमोि माांडणाि आह.े  माझ्या मतदाि सांघात 

मोठ्या प्रमाणात डुकिे, काळवीट आसण हिणाांचा प्रादभुााव होतो.  मागच्या 

सिकािच्या काळात डॉ. शयामाप्रसाद मखुजी जन वन सवकास योजनेंतगात वन 

सवभागाच्या आसिासच्या जसमनींसाठी तािेचे कुां िण किायचे सकां वा वन सवभागाला 

सलग तािेचे कुां िण किायचा शासन सनणाय झाला होता. िण प्रत्यक्षात ते झाले नाही. 

वास्तसवक िाहता आजची िरिसस्थती िासहली ति शेतकऱ्याांना िीके घणेे मशुकील 

आह.े  शेतकिी वन्य प्राण्याांिासनू त्रस्त आहते.  आता ति िानटी डुकिाांिासनू नसुते  
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श्री. बाळासाहबे आजबे... 

सिकाांनाच नाही ति आता शेतकऱ्याांवि सधु्दा त्याांचे हल्ले होऊ लागले आहते.  या 

हल्ल्याांमळेु मसहन्यात माझ्या मतदाि सांघातील ३ लोकाांना रुग्णालयात दाखल केले.  

म्हणनू याबाबत शासनाने काही तिी सनणाय घेतला िासहजे, अशी माझी मागणी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति १९६२ 

िवूीचे काही तलाव माझ्या मतदाि सांघात झाले आहते आसण त्याांचे कालवे आज 

नादरुुस्त झाले आहते. त्या कालर्व्यामधनू आता शेतीला िासहजे त्या प्रमाणात समळत 

नाही. िाण्याची गळती होते.  म्हणनू मांत्री महोदयाांना मी अशी मागणी कितो की, त्या 

जनु्या कालर्व्याांचे अस्तिीकिण होणे गिजेचे आह.े  ते अस्तिीकिण झाले ति ससांचन 

के्षत्र वाढेल.  कािण आमचा दषु्ट्काळी भाग आह.े  २-२, ३-३ वर्े आमच्या भागात 

दषु्ट्काळ िडतो आसण िरिसस्थतीत शेतकऱ्याांना िाणी समळण्यास अडचणी येतात. 

म्हणनू याबाबत आिण लक्ष सदले ति बिे होईल. माझ्या मतदाि सांघामध्ये 

सनजामकालीन एक प्रकल्ि आह.े  त्या कालर्व्याची दरुुस्ती किणे गिजेचे आह.े 

त्याबाबत माननीय जलसांिदा मांत्रयाांनी लक्ष द्याव ेअशी मी त्याांना सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सवभागाच्या माध्यमातनू कोसवडच्या काळात 

माननीय आिोग्यमांत्रयाांकडून असतशय चाांगले काम झाले असल्याचे सांिणूा महािाष्ट्रात 

आिल्याला िहायला समळाले आह.े  आष्टीसािख्या ग्रामीण तालकु्याच्या सठकाणी 

ऑक्सीजनचे २ ्लॅन्ट उभ े िासहलेत. प्रत्येक िीएचसीच्या सठकाणी ॲम्बलुन्स 

ििुसवली गेली आह.े  आिोग्याची सेवा गले्या वर्ाभिात आिण िासहले असेल ति 

असतशय चाांगल्या िध्दतीने त्याकडे लक्ष सदले गेले आह.े  माझ्या मतदाि सांघातील 

आष्टी या सठकाणी उि सजल्हा रुग्णालय होण े गिजेचे आह.े तसेच इति काही 

िीएचसीच्या मागण्या आहते.  त्या दखेील आिोग्य मांत्रयाांनी िणूा किार्व्यात, अशी मी 

मागणी कितो आसण आिण बेल वाजसवण्याच्या आत माझे बोलणे सांिसवतो. 

-------- 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सांग्राम थोिटे (भोि) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२३ च्या 

अिासंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े महसलू 

सवभाग, वन सवभाग, जलसांिदा सवभाग, उद्योग, ऊजाा सवभाग, ग्रामसवकास सवभाग 

आसण सावाजसनक आिोग्य सवभाग अशा सवसवध सवभागाांच्या मागण्याांवि चचाा सरुु 

आह.े अध्यक्ष महोदय, मला आिल्याकडून सांिक्षण िासहजे.... 

अध्यक्ष महोदय, मी माझे भार्ण सरुु केले आह.े ििांत ुसभागहृामध्ये काही 

अशाांत टाि ूआहते. त्यासाठी आिण त्याांना काही सचूना द्यार्व्यात. कािण सतथे 

जाणीविवूाक चचाा होते.  

अध्यक्ष महोदय, अनदुानाच्या बाबतीतील चचाा आम्ही सभागहृात वािांवाि 

सादि किीत असतो. सभागहृातील बिेच सन्माननीय सदस्य ह े२ टमा, ३ टमा, ५टमा 

सकां वा कोणी ८ टमाचे आहते. अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा होते, भार्णे होतात 

आसण त्याचे प्रोसससडांगही होते. ििांत ु या भार्णाांमध्ये माांडण्यात आलेल्या मदु्याांची 

सकती प्रमाणात अांमलबजावणी होते, असा प्रश्न आमच्या मनामध्ये आह.े  

अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाच्या बाबतीत मागणी माांडत असताना 

माननीय महसलू िाज्यमांत्री सभागहृामध्ये उिसस्थत आहते. या सनसमत्ताने माननीय 

िाज्यमांत्रयाांना मला काही प्रश्न सवचािायचे आहते. महसलूी सवभागाच्या मागण्याांच्या 

सांदभाात बोलताना मी असे साांग ूइसच्ितो की, हा सवभाग िाज्याला मोठया प्रमाणात 

आसथाक महसलू जमा करुन दणेािा  आह.े सवशेर् करुन या सवभागामध्ये असणाऱ्या 

िदाांची बऱ्यािैकी कमतिता आह.े सवसवध तालकु्याांतील मखु्य तहससल कायाालय, 

प्राांत कायाालय, तलाठी कायाालय सकां वा सका ल या सठकाणी िदाांची सांख्या कमी 

असल्यामळेु त्याचा िाज्याच्या थेट महसलूावि िरिणाम होतो. त्याही र्व्यसतरिक्त 

सवासामान्य माणसाांच्य सनत्यसनयमाच्या अडचणी सकां वा प्रश्न सोडसवण्यासाठी त्याांना 

वािांवाि नाहक हलेिाटयाांना सामोिे जावे लागते. यासनसमत्ताने माझी अशी मागणी आह े

की, तात्काळ ही िद ेभिली जावीत. दसुिी महत्त्वाची बाब म्हणजे महसलू सवभागाच्या 

माध्यमातनू आिण जी घिे सकां वा जागा अकृसर्क, एनए कितो त्या प्रॉिटीची कि 

तेथील िसहवाशी दिवर्ी शासनाला भित असतात. ििांत ुअनासधकृत घिे, बाांधकाम   
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ज्या सबगि एनए प्रॉिटी आहते त्याांचा कोणत्याही प्रकािे एनएचा कि वसलू होत नाही. 

िाज्य शासनाचा एनएचा कि प्रत्येक ग्राहक भित आह.े ििांत ुएका बाजलुा असे सदसत े

की, जी प्रॉिटी एनए केली जात नाही त् याचा कोणताही प्रकािचा कि शासनाला येताना 

सदसत नाही. खिी महसलूी तटू िासहली ति आिल्या लक्षात येईल की, एनएचा कि 

आसण उत्िन्नाच्या बाबतीत ती महत्त्वाची आह.े ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक गावाांच् या 

सजेमध्ये, तलाठी कायाालये व मांडळ कायाालये असली िासहजे, अशी मागणी वािांवाि 

होते. आमच्या तालकु्यातील, मतदािसांघातील तलाठी व मांडल कायाालये बजेटमध्ये 

यावीत यासाठी प्रयत्न किीत असतो. ििांत ुयासाठी असणािी तितदू खिू कमी आह.े 

िाज्य शासनाचा सवाात जास्त महसलू जमा किणािा हा सवभाग आह.े त् यामळेु या 

सवभागाला तलाठी आसण मांडल असधकािी कायाालये चाांगली आसण ससुस्थतीत 

र्व्हावीत, यासाठी तितदू वाढसवणे गिजेचे आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या सनसमत्ताने मला माननीय महसलू मांत्रयाांना सवशेर् करुन 

साांगायचे आह,े कािण आज आमच्याकडे त्याांचे लक्ष नाही असे मला वाटते.  महसलू 

सवभागाच्या माध्यमातनू मांडळ असधकािी कायाालय आसण तलाठी कायाालय यासाठी 

जी आसथाक तितदू आह ेती अत्यल्ि आह.े आम्ही सवा आमदाि तलाठी कायाालय 

आसण मांडळ असधकािी कायाालय यासाठी वािांवाि मागणी किीत आहोत. ििांत ुत्या 

कामाांचा समावेश होत नाही. आिल्याला सवशेर् बाब म्हणनू यासाठी सनधी द्यावा 

लागेल, अशी माझी आग्रही सवनांती आह.े दसुिी महत्त्वाची बाब म्हणजे महसलूाच्या 

बाबतीत जी कायाालय े आहते तेथील प्रशासकीय इमाितीमधील असणाऱ्या 

ससुवधाांबाबत वािांवाि प्रश्न सनमााण केले जातात. खिे म्हणजे माझ्या मतदािसांघात भोि, 

वेल्हा, मळुशी या तीन्ही तालकु्याांसाठी प्रशासकीय इमाितींची खिी गिज होती. 

मागील असधवेशनामध्ये िाज्याचे माननीय महसलू मांत्री, माननीय सावाजसनक 

बाांधकाम मांत्री याांनी तितदू केली होती, यासाठी मी त्याांचे मनािासनू असभनांदन कितो. 

िाज्यामध्ये महसलू जमा किणािे जे टॉि-१० तालकेु आहते त्यामध्ये मळुशी 

तालकु्याचा समावेश होतो. त्याकरिता सतथे तहससल कायाालयासाठी मागणी केली  
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श्री. सांग्राम थोिटे.... 

होती. त्यासाठी मागच्या अथासांकल्िात १५ कोटी रुियाांची तितदू झाली होती. 

त्याबद्दल मी िाज्य शासनाचे आसण सवशेर् करुन महसलू सवभागाचे असभनांदन कितो.  

अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभागाच्या बाबतीतही बोलले िासहजे. कािण 

आज िणुे शहािातील सिण्याच्या िाण्याची तसचे सवाच बाबतीतील िाण्याची तहान 

भागसवण्याचे काम माझ्या मतदािसांघातील धिणातनू होते. िाणशेत, विसगाव, टेंमघि 

ह े तीन मोठे प्रकल्ि माझ्याच मतदासांघात आहते. त्या र्व्यसतरिक्त नीिा-दवेधि, 

गुांजवणी,भाटघि ह े प्रकल्ि दखेील माझ्याच मतदािसांघात आहते. िणुे शहिाची 

कायमस्वरुिी िाण्याची तहान भागसवण्याचे काम माझ्या मतदािसांघातील प्रकल्िाच्या 

माध्यमातनू होत आह.े ििांत ुया प्रकल्िाच्या शेतीच्या िाण्याची र्व्यवस्था आजियंत 

िणूात्वाकडे जाताना सदसत नाही. या सांदभाात माननीय जलसांिदा मांत्रयाांनावािांवाि ित्र, 

सनवेदने सदले आसण बैठका दखेील झाल्या आहते. त्याांनी काही प्रमाणात प्रश्न 

सोडसवण्याच्या सांदभाात प्रयत्न केले आहते. त्याांच्याकडून काही प्रयत्न झाले नाही 

असे मी म्हणणाि नाही. ििांत ुजेवढ्या सक्षमिण ेप्रयत्न र्व्हायला िासहजे होते तेवढे 

प्रयत्न होताना सदसत नाहीत. िरिणामी, आज डोंगिी भाग असला तिी दखेील सतथे 

ससांचनाची र्व्यवस्था चाांगल् या प्रकािची झाली ति या सठकाणच्या शेतकऱ्याांना 

स्वत:च्या िायावि उभ े िाहाण्यासाठी कोणतीही अडचण येणाि नाही. माननीय 

मांत्रयाांना माझी सवनांती आह े की, गुांजवणी सािखा मोठा प्रकल्ि होत असताना 

जवळिास िाज्यातील बांद िाईिलाईनद्वािे शेतीची ससांचन र्व्यवस्था किणािी ११०० 

कोटी रुियाांची योजना माझ्या मतदािसांघात मांजिू झाली आह.े या योजनेचे काम किावे 

आसण त्या र्व्यसतरिक्त या योजनेच्या वाजेगि, वाांगणी, सशवगांगा खोिे अशा ज्या काही 

ियाायी सलफ्ट योजना आहते त्यासाठी दखेील मी सातत्याने िाठििुावा किीत होतो. 

त्याला िाज्य शासनाने तत्वत: मान्यता सदली आह.े ििांत ुअांसतम मान्यता समळत नाही. 

त्यामळेु सवशेर् करुन त्याला मान्यता सदली िासहजे. २० ते २५ कोटी रुियाांच्या िोट्या 

िोटया सलफ्ट आहते. आिण जि याला मान्यता सदली ति वेल्ह े सकां वा भोि 

तालकु्यातील ससांचनाचा प्रश्न  १०० टक्के सटुणाि आह.े दसुिी महत्त्वाची बाब म्हणजे  
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ििुांदि, गुांजवणी येथील लाभके्षत्र वले्हा, भोि आसण ििुांदि.... प्रश्न असा आह ेकी, 

आज ििुांदि हा सांिणूा दषु्ट्काळी तालकुा म्हणनू घोसर्त आह.े या तालकु्याला मखु्य 

िाणी द्यायचे असेल ति गुांजवणी प्रकल्िातीलच िाणी जाऊ शकते. त्यामळेु ििुांदि 

तालकु्यातील शेतकऱ्याांची, त्याांच्या कुटुांबाची प्रगती र्व्हावी, असा आमचा मनािासनू 

हते ूआह.े ििांत ुती योजना शासनाच्या लालसफतीमध्ये अडकलेली आह.े जवळिास 

५ ते ५.५ हजाि एचिीच्या मोटिद्वािे ििुांदि तालकु्याला उिसा ससांचन 

किण्यासांदभाातील योजना मांजिू आह.े अद्यािी, त्या योजनेचे काम सरुु होताना सदसत 

नाही. त्यामळेु ह ेकाम तातडीने किावे. माननीय जलसांिदा मांत्रयाांचे मी सवशेर् आभाि 

मानेन. कािण त्याांनी मध्यांतिी बैठक घेऊन गुांजवणी प्रकल्िासांदभाात वेळोवेळी सचूना 

व मागादशान केले. खिे म्हणजे, माननीय मांत्रयाांना माझी सवनांती आह ेकी, हा प्रकल्ि 

११०० कोटी रुियाांचा प्रकल्ि असनू आताियंत मागच्या दोन असधवेशनामध्ये 

अनकु्रमे १९० आसण १००कोटी रुिये अशा जवळिास २०० कोटी रुियाांची तितदू 

झाली. दोन असधवेशने झाली म्हणजे दोन वर्ाामध्ये २९० कोटी रुिये दणे्यात आले. 

त्यामळेु आता ११०० कोटी रुियाांची तितदू होणयासाठी सकती कालावधी लागेल, 

असा माझ्या मनात प्रश्न आह.े त्यामळेु हा प्रश्न सटुावा अशी सवांची मनािासनू इच्िा 

आह.े याकरिता िाज्य शासनाने भिीव अशी तितदू करुन सकमान कमी कालावधीमध्ये 

या प्रकल्िाचे काम िणूा होऊन िाज्य शासनाचे जे िैसे वाचसवता येतील त े

वाचसवण्याचा प्रयत्न किावा. अशी मी आग्रही सवनांती कितो.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. सांग्राम थोिटे ..... 

 अध्यक्ष महोदय,  उद्योग हा महत्त्वाचा सवर्य आह.े या सठकाणी मघाशी 

माननीय मांत्री श्री. सभुार् दसेाई होते. आता ते येथे उिसस्थत नाहीत.  माझ्या 

मतदािसांघात उतिवली, वडगाव एमआयडीसी सांबांधी बैठक घेतली होती. माझ े

वडील आमदाि असताना त्याांच्या काळात सन १९९२ साली  प्रकल्िाकरिता या 

जसमनीचे सांिादन किण्याचे सशक्के लावण्यात आले. आज २०२२ साल उजाडले 

आह.े या करिता जवळिास ३० वर्े होत आली आहते. मात्र या भागात एमआयडीसी 

होत असल्याचे अद्याि सदसत नाही. या सांबांधी मी अनेकदा मागणी केली आह.े जे 

चाल ू बाजािमलु्य आह े त्या नसुाि, शेतकऱ्याांना आज ५ िट दिाने शेत जसमनी 

दणे्याबाबत शासन सनणाय आह.े या सांबांधी तातडीने बैठक घ्यावी जेणेकरुन या 

शेतकऱ्याांना चाांगला दि समळेल व तालकु्यातील िोजगािाचा प्रश्न समटेल. 

 अध्यक्ष महोदय, भोि शहि औद्योसगक वसाहतीचा प्रश्न अनेक वर्ांिासनू 

प्रलांसबत आह.े या करिता एमआयडीसीकडे अनेकदा मागणी केली. त्याांनी सातत्याने 

सकािात्मक भसूमका घेतली. मात्र या कामाला महु ता काही लागत नाही.  या करिता 

सवशेर् प्रयत्न किावेत. 

 अध्यक्ष महोदय,  ग्राम सवकास सवभागाबाबत मी बोल ूइसच्ितो. माननीय मांत्री 

श्री. हसन मशु्रीफ उिसस्थत आहते. माझा मतदािसांघ  आिल्याला माहीत आह.े भोि, 

मळुशी हा असतशय दगुाम व डोंगिी भाग असनू येथे लहान ग्रामिांचायती आहते. 

बऱ्याचशा ग्रामिांचायतींना १४ र्व्या सवत् त आयोगाचा सनधी उिलब्ध होत आह.े एका 

एका ग्रामिांचायतीमध्ये ४-५ गावाांचा समावेश असल्यामळेु ग्रामिांचायतीचा सनधी 

सकती गावात वाटायचा या करिता वाद होत आहते. ही ग्रामिांचायती स्वतांत्र व सवभक्त 

किणे गिजेचे आह.े डोंगिी सवभागाकरिता एक हजाि लोकसांख्येचा सनकर् लावलेला 

आह.े हा सनकर् सिसकट न ठेवता भौगोसलकदृष्टया लोकसांख्येचा सवचाि करुन 

ग्रामिांचायती स्वतांत्र किार्व्यात, अशी मागणी आह.े 
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श्री. सांग्राम थोिटे ..... 

 अध्यक्ष महोदय, िांचायत ससमती, ग्राम िांचायत कायाालय व शासकीय 

कायाालयात लाईट असतात. ते सौि ऊजेवि असावेत अशी आग्रही मागणी आह.े 

सावाजसनक आिोग्य मांत्री माननीय श्री. टोिे येथे आहते. त्याांचे मी मनािासनू असभनांदन 

कितो. त्याांनी कोिोना काळात सक्षमिणे आिोग्य सवभागाचे काम केलेले आह.े त्याांना 

अनेकदा मी ित्रर्व्यवहाि केला असनू त्याांनी सकािात्मक भसूमका घेतली आह.े ग्रामीण 

रुग्णालयाची दजाा वाढ किण्याबाबत त्याांना बैठकीचे ित्र सदलेले आह.े तेही  

सकािात्मक आहते.  माझ्या भागातील उि कें द्र, प्राथसमक आिोग्य कें द्र याांच् या रिक्त 

जागेबाबत सातत्याने िाठििुावा किीत आह.े ह ेप्रश्न लवकि सटुावेत, अशी मागणी 

करुन मी  माझे दोन शब्द िणूा कितो. 

     -----   
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 श्री. सकशोि जोिगेवाि ( चांद्रििू ) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी उभा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, चांद्रििू मतदािसांघातील जनतेला स्थायी स्वरुिाच े िटे्ट  

समळावेत, अशी मी मागणी करू इसच्ितो. चांद्रििू येथे ३९ झोिडिट्टया असनू ११ 

हजाि ८८१ लोकाांचे कुटुांबे येथे िाहतात. ५० हजाि लोकाांच्या जीवनाशी सनगसडत हा 

प्रश्न आह.े शासनाच्या वतीने केवळ १४ झोिडिट्टयाांचे सर्व्हके्षण झाले असनू उवारित 

२५ झोिडिट्टयाांचे सर्व्हके्षण करुन सवांना कायमस्वरुिी िटे्ट समळावेत, अशी मागणी 

आिल्या माध्यमातनू किीत आह.े येथे सवा सोयीससुवधा आहते. शेकडो कोटी 

रुियाांची सवकास कामे केली जातात. मात्र  िटे्ट नसल्याने अनेकाांना प्रधानमांत्री आवास 

योजनेच्या माध्यमातनू घिे समळत नाहीत. नैससगाक आित्ती येते, कधी िाऊस येतो, 

कधी  ििू येतो,  कधी घिाला आग लागते.  अशा वेळी   या झोिडिट्टीधािकाांना 

शासकीय अनदुान समळत नाही. त्याांचे नकुसान होते. माझी आिल्या माध्यमातनू 

शासनाला सवनांती आह.े या भागात जे लोक  ५०ते ६०वर्ांिासनू घिे बाांधनू िाहत 

आहते, त्याांना ताबडतोब कायमस्वरुिी िटे्ट द्यावेत.  

 अध्यक्ष महोदय,  ऊजाा सवभागासांबांधी मी बोल ूइसच्ितो. चांद्रििू सजल्हा हा 

सवाासधक वीज सनसमाती किणािा सजल्हा आह.े यथेे ५ हजाि मे.वॅ िेक्षा असधक वीज 

सनमााण होते. िाज्यातील एकूण गिजेच्या २५ टक्के वीज येथे सनमााण होते. मात्र 

चांद्रििूच्या लोकाांना अनेक समस्याांना सामोिे जाव ेलागते. येथे थमाल एनजी तयािहोते. 

जगातील सवाात प्रदसूर्त थमाल एनजी आह.े मात्र ही थमाल वीज आम्ही सनमााण कितो. 

या चांद्रििू सजल्यात ४९ टक्के वने असनू दसुिीकडे  िाज्यातील, भाितातील चौथा 

क्रमाांकाचा प्रदसूर्त सजल्हा म्हणनू त्याची नोंद होते. चांद्रििू सजल्यातील लोकाांची 

मागणी आह ेकी, जे वीज सनसमाती किणािे सजल्ह ेआहते त्याांना घिगतुी वाििाकरिता 

२०० यसुनट वीज मोफत समळाली िासहजे.  आम्ही प्रचांड प्रमाणात वीज सनमााण कितो. 

येथील स्टील  व इति उद्योगाांना जास्त दिाने वीज सदली जाते. यामळेु 

ित्तीसगड,तेलांगणा येथे ह ेउद्योग जातात. चांद्रििू सजल्यातील उद्योगाांना सवलतीच्या  
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श्री. सकशोि जोिगेवाि... 

दिाने वीज सदली िासहजे.  ही मागणी िढुील काळात िणूा झाली नाही ति वीज 

सनसमातीचे प्रकल्ि जनतचे्या िोर्ाला बळी िडतील. यामधनू जन आांदोलन उभे िाह  

शकते.  

 ताझलका सभाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्याांनी थोडक्यात भार्ण िणूा किावे.  

 अध्यक्ष महोदय,  येथे माननीय कामगाि मांत्री, माननीय जलसांिदा मांत्री आहते. 

या सवांचे काम कौतकुास्िद आह.े चांद्रििू हा औद्योसगक सजल्हा आह.े येथे अनेक 

कामगाि आहते. त्याांच े अनेक प्रश्न आहते. कोणताही उद्योग  सरुु किताना त् या 

भागातील जमीन, िाणी कमी सकमतीमध्ये घेतले जाते व येथे  िोजगाि दऊे अस े

साांसगतले जाते. उद्योग सरुु किताना साांसगतले जाते की, हजाि लोकाांना िोजगाि दऊे 

मात्र नांति केवळ १० टक्के लोकाांना कां िनी िेिोलवि घेते व उवारित  सवा कां त्राटी 

कामगाि घेतले जातात. त्याांची आसथाक सिळवणकू केली जाते. त्याांच्याकडून १२ 

तास काम करुन घेतले जाते. तसेच समसनमम वजेेस दखेील त्याांना सदले जात नाहीत.  

या बाबत मांत्री महोदयाांनी नोंद घ्यावी. सजल्यातील सवा उद्योगाांकरिता  आिण बैठक 

घ्यावी. चांद्रििू सजल्यातील कामगािाांचे प्रश्न सोडवण्याकरिता एक ड्राईर्व्ह घेतला 

िासहजे. कामगाि कायद्यानसुाि जे दये आह,े त्या सांबांधी अनेक केसेस कामगाि 

आयकु्तालयाकडे प्रलांसबत आहते. ते सवशेर् ड्राईर्व्ह घेऊन िणूा किावेत अशी मी 

सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  येथे माननीय जलसांिदा मांत्री  श्री. जयांत िाटील आहते. मी 

त्याांना सवनांती किणाि आह.े आिल्याला िाज्याकरिता वीज िासहजे. तसेच िाण्याची 

दखेील मोठया प्रमाणात आवशयकता असते. चांद्रििूच्या वधाा नदीवि कोणताही मोठा 

प्रकल्ि झालेला नाही. या नदीतनू ७३६ घ.मी. िाणी  दसुऱ्या सठकाणी जाते. या करिता 

धानोिा, आांबडी, आवी या सतन्ही सठकाणचे बॅिेज किावेत अशी जलसांिदा मांत्री याांना 

मी सवनांती कितो. शेतीला, उद्योगाला व सिण्याच्या िाण्याला या बॅिेजच्या माध्यमातनू 

िाणी समळू शकेल. ऊजाा सवभागाची एक िोटीशी मागणी आह.े    

     यानांति श्रीमती सगिि...   
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श्री.सकशोि जोिगेवाि ... 

  अध्यक्ष महोदय, गडसचिोली येथील सिुजागड येथे असतशय उत्तम प्रकािच े

लोह खसनज समळालेले आह.े त्या लोह खसनजाचे सयल्ड ६७ टक्के आह.े एवढी सुांदि 

टक्केवािी असलेले लोह खसनज त्या सठकाणी समळालेले आह.े या लोह खसनजावि 

आधारित उद्योग चांद्रििू, गडसचिोली व सवदभाातील भागात यावेत, या दृसष्टकोनातनू 

शासनाने धोिण आखणे आवशयक आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सवदभा हा मध्यवती भाग आह.े भािताच्या कोणत्याही 

कानाकोिऱ्यात जाण्याकरिता येथे सोईससुवधा आह.े कोणत्याही प्रकािची नैससगाक 

आित्ती येथे येत नसल्याने उद्योगाांकरिता असतशय िोर्क असा हा भाग आह.े 

सिुजागडचे जे लोह खसनज आह ेत् यावि आधारित उद्योग तथेे येण्याकरिता सिकािने 

काही सवशेर् अनदुान, सवशेर् सटू, सवशेर् घोर्णा किावी, अशी मी आिल्या 

माध्यमातनू सवनांती किीत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सवांनी आिोग्य मांत्री महोदयाांचा या सठकाणी उल्लेख केला. 

मी जि आिोग्य मांत्री महोदयाांचा, आिोग्य खात्याचा उल्लेख केला नाही, ति ते न्याय्य 

होणाि नाही. मी आिोग्य मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो की, चांद्रििू येथे मसहलाांकरिता 

१०० खाटाांचे रुग्णालय घोसर्त झालेले आह.े ििांत,ु त्या सठकाणी मेसडकल कॉलेज 

आल्यामळेु ती जागा मेसडकल कॉलेजने ॲक्वायि केलेली आह.े मेसडकल कॉलेजच े

बाांधकाम जवळजवळ िणूा होत आले आह.े मी आिोग्य मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो 

की, जे १०० खाटाांचे रुग्णालय यतुी शासनाच्या काळात मांजिू झाले होते ते त्या 

सठकाणी लवकिात लवकि सरुु किावे. 

  अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदली याकरिता आिले 

आभाि माननू माझे दोन शब्द िणूा कितो. धन्यवाद. 

........ 

( अध्यक्षस्थानी माननीय ताझलका सभाध्यक्ष श्री.कुणाल पाटील) 

यानांति श्री.सनतनविे .... 
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 श्री अब ू आजमी (मानखदुा-सशवाजीनगि) : अध्यक्ष महोदय, आिने मझुे 

अनदुानों की माांगों िि बोलने के सलए समय सदया, उसके सलए मैं आिको धन्यवाद 

दतेा ह ां. समय बहुत कम ह ैइससलए मैं केवल मदु्द ेही िखना चाहता ह ां. 

 अध्यक्ष महोदय, मैं िाजस्व सवभाग िि अिने सवचाि र्व्यक्त किना चाहता ह ां. 

मुांबई शहि में िेलवे की जगह िि तथा िेलवे के आसिास लाखों की तादाद में स्लम 

की सस्थसत ह ैसजसको लेकि कें द्र सिकाि ने उसको उजाडने का प्रयास शरुु सकया ह.ै 

सिकाि से मेिा सनवेदन ह ैसक िेलवे द्वािा बहुत सािी जमीन सलज िि दी जा िही ह.ै 

िाज्य सिकाि ने िेलवे सवभाग से सलज िि जमीन लेकि, उसी जगह िि जो सैकडों 

सालों से लोग िहते ह,ै उनको बसाने का काम किना चासहए. अमिावती शहि में जो 

जमीन खिीदी जाती ह,ै ग्रीन झोन की जमीन खिीदकि लोग मकान बना िह ेह ैऔि 

उसका ऑथॉिाईज्ड मॅि औि ले-आऊट नहीं बनता ह.ै जो जमीन बेची जाती ह,ै उसमें 

ले-आऊट औि एन.ए. नहीं किवाया जाता. इस वजह से इसकी सबक्री नहीं होती ह ै

औि सिकाि को भी िेवेन्य ूका बहुत बडा घाटा हो िहा ह.ै मनिा को डेर्व्हलिमेंट 

चाजेस नहीं समलता ह.ै इसके कािण मनिा को भी िेवेन्य ूका बहुत बडा घाटा होता ह.ै 

इसके कािण जो ् लॉट खिीदता ह ैउसे मलुभतू ससुवधाएां भी नहीं समलती ह ैऔि लोगों 

के िास सलगल डॉक्यमुेंट्स भी नहीं िहते ह.ै अमिावती औि बडोदिा में ३०० एकड 

जमीन बेची गई ह.ै ये धांधा बडे जोि-शोि से शरुु ह.ै इसके कािण अमिावती का सवकास 

नहीं हो िहा ह.ै सिकाि का किोडो रुिये का नुकसान हो िहा ह.ै आम लोगों का नकुसान 

हो िहा ह.ै इसका फायदा भमूासफया उठा िह ेह.ै सिकाि ने ऐसी घटनाओ ां िि सख्त से 

सख्त कािावाई किनी चासहए. भमूासफया से िेवेन्य ूवसलू किना चासहए. सजन्होंने जमीन 

खिीदी की ह ैउनको मलुभतू ससुवधाएां दनेी चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं ऊजाा सवभाग के बािे में कहना चाहता ह ां. मेिे सवधानसभा 

के्षत्र में टाटा औि अदानी, इन दोनों कां िनी का सबजली का कनेक्शन ह.ै अदानी की 

तिफ से सबजली सबल का जो ब्याज ह,ै उस ब्याज िि ब्याज लगाया जा िहा ह.ै िता 

नहीं इस आदमी को सकतने िैसे की ्यास ह.ै ये क्या चाहता ह,ै ििूा सहांदसु्तान खिीद 
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 लेना चाहता ह ै?  गिीब लोगों से ब्याज िि ब्याज लेता जा िहा ह.ै इसके कािण लोगों 

को सबजली का सबल भिना बहुत मसुशकल हो गया ह.ै मेिी माांग ह ैसक सबजली सबल 

िि लगाया गया ब्याज तिुांत हटाया जाना चासहए, क्योंसक कोसवड के समय में लोग 

बहुत ििेशान िह े ह.ै लोगों से केवल वास्तसवक सबल सलया जाना चासहए. मेिे 

सवधानसभा के्षत्र में अदानी कां िनी का सबजली का सबल वसलू किने के सलए उन लोगों 

ने सक्रसमनल लोगों को, मासफया लोगों को िखा ह.ै उन लोगों को हायि किके, सबना 

सकसी यसुनफॉमा के, डांडा लेकि लोगों के घिों में भजेकि, लोगों को धमकाते ह ैऔि ये 

लोग हफ्ता वसलूते ह,ै सबजली की चोिी भी किते ह.ै लोगों को ििेशान किते ह.ै मेिी 

माांग ह ैसक सजन लोगों को वे भेजते ह,ै वे लोग यसुनफॉमा में आने चासहए, अिना नाम 

लगाकि आना चासहए. उनको कॅिेक्टि सटीसफकेट समलना चासहए. सजनके िास 

सटीसफकेट ह,ै ऐसे लोग वहाां िि आने चासहए. हमने सनवेदन सकया था सक लॉकडाऊन 

के समय में जो सबजली सबल ह ैवह कम सकया जाए. क्योंसक उस समय सभी कािोबाि, 

िोजगाि बांद थे. लोगों के िास िैसे नहीं थे. उस िि कोई कािावाई नहीं हुई ह.ै मेिी माांग 

ह ैसक कम से कम लॉकडाऊन के समय का, नागरिकों का सबजली का सबल कम से 

कम ५० प्रसतशत कम सकया जाए. दसूिे िाज्यों में सबजली का सबल कम हुआ ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मैं िाशन के बािे में अिनी बात कहना चाहता ह ां. मैं आदिणीय 

श्री िगन भजुबल साहब का ध्यान इस ओि सदलाना चाहता ह ां. सिकाि की तिफ से 

कहा जाता ह ैसक ऑनलाईन िाशन प्रणाली शरुु की गई ह.ै ऑनलाईन के सलए ऑसफस 

की मशीन हमेशा खिाब िहती ह.ै ऑनलाईन नाम िसजस्रेशन किने के बाद भी िाशन 

काडा चाि महीने के बाद आता ह.ै िाशन काडा समलने के सलए जो समय ह ैवह कम 

सकया जाना चासहए.  इसके सलए समय सनधाारित सकया जाना चासहए. सनधाारित समय 

में िाशन काडा समलना चासहए. कई लोगों के िाशन काडा अब तक आधाि काडा स े

सलांक नहीं हुए ह.ै ऐसे लोगों को िाशन नहीं समल िहा ह.ै इस बािे में भी कुि कािावाई  
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की जानी चासहए. िाशन लेने के सलए गिीब लोग आते ह.ै उनके साथ यसद कुि िहम 

नहीं सकया गया तो मैं समझुांगा सक सिकाि िहम सदल नहीं ह ैऔि आि तो िहम सदल 

आदमी ह,ै आि जल्द ही कुि किेंगे.  

 अध्यक्ष महोदय, िाशन की दकुानों िि बडे िैमाने िि िाशन का कालाबाजाि 

होता ह.ै मेिे सवधानसभा क्षेत्र में एक िाशन काडा िि दो लोगों के नाम ह,ै तो केवल 

एक ही आदमी के सलए िाशन सदया जाता ह ैऔि चाि लोगों के नाम होंगे, तो केवल 

दो लोगों को ही िाशन सदया जाता ह.ै इसकी बहुत सशकायत समल िही ह,ै कालाबाजािी 

हो िही ह.ै इसके सलए सकसी अच्िे असधकािी को चेक किने के सलए भेजा जाना 

चासहए. मेिा मानखदुा-सशवाजीनगि के्षत्र बहुत बडा ह.ै वहाां िि दसूिा भी सवधानसभा 

के्षत्र आता ह.ै कुलाा औि चाांसदवली में िाशन का केवल एक ही कायाालय ह.ै मेिी माांग 

ह ैसक चाांसदवली में भी िाशन का एक कायाालय शरुु सकया जाना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं हले्थ के बािे यह कहना चाहता ह ां. जे.जे. अस्िताल में 

ििेशानी का बहुत सामना किना िडता ह.ै मैं माननीय आिोग्य मांत्री जी से कहना 

चाहता ह ां सक वहाां िि दवाएां नहीं समल िही ह.ै ४० दवाइयों में से केवल १० दवाइयाां 

समलती ह ैऔि बाकी की दवाएां बाहि से मांगवानी िडती ह.ै लोग कोसवड के कािण 

ििेशान ह.ै  लोगों के िास िैसे नहीं ह.ै लोगों को दवा के सलए कई घांटे तक कताि में 

खडा िहना िडता ह.ै लोगों का इलाज फ्री में किना मसुशकल हो गया ह.ै एक रििोटा 

समली ह.ै उस रििोटा के अनसुाि अस्िताल की दवाएां खिीदने का काम डॉक्टिों औि 

मॅनेजमेंट के बजाय आऊटसोसा सकया जा िहा ह.ै जे.जे.अस्िताल की दवा की 

खिीददािी डायिेक्टोिेट ऑफ मेसडकल ॲण्ड रिसचा (DMER) के लोग किते ह.ै एक 

हॉसकां ग एजेन्सी ह.ै उसको सनयकु्त सकया गया ह.ै सिकािी अस्ितालों के सलए, मेसडकल 

कॉलेजेस के सलए, प्राईमिी हले्थ के सलए ये लोग दवाइयाां खिीदते ह.ै मेिा कहना ह ै

सक इसको आसान किना चासहए, दवाइयाां समलना शरुु होना चासहए. फां ड की कोई 

कमी नहीं ह.ै केवल प्रोससे सही होना चासहए.  
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अध्यक्ष महोदय, सबसे जरुिी काम यह ह ैसक कोसवड-१९ के बाद लोगों का 

मेंटल हले्थ का बहुत बडा प्रॉब्लम खडा हो गया ह.ै ससुाईड की थॉट्स बढ़ती जा िही 

ह.ै मेंटल हले्थ के बािे में सही इलाज नहीं हो िहा ह.ै टाटा इसन्स्टट्यटु ने एक रिसचा 

सकया. मानखदुा-सशवाजीनगि में मेसडकल औि हले्थ के बािे में सर्व्ह े हुआ. वहाां 

ज्यादाति माईग्रांट लेबि, अन-ऑगानाईज्ड लेबि, सेक् टि के लेबसा को स्मॉल स्केल 

लेबि, गोवांडी औि सशवाजीनगि इलाके में बहुत िोटे िोटे कमिों में िहने वाले लोगों 

का िेंडासमक में बहुत नकुसान हुआ ह.ै उनकी सेहत िि बहुत असि िड िहा ह.ै उस 

इलाके में ऐसे डॉक्टसा नहीं ह ैसक उनका इलाज किा सके. इसके सलए उसचत बांदोबस्त 

सकया जाना चासहए. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय आिोग्य मांत्री जी का मैं बहुत शसुक्रया अदा किना 

चाहता ह ां. मानखदुा-सशवाजीनगि में जो नया अस्िताल खलुा ह,ै वहाां िि आि जल्द 

से जल्द सािी ससुवधाएां उिलब्ध किके देंगे, तो मझुे उम्मीद ह ैसक वहाां िि जल्द से 

जल्द काम हो जाएगा.  

 अध्यक्ष महोदय, ऑगानाईज्ड सेक्टि में लेबसा के सलए श्रसमक काडा जािी सकए 

गए ह.ै इनकी मदद की योजनाएां भी ह,ै लेसकन मयाासदत ह.ै जो िसजस्टडा लेबसा ह ै

उनको सिकाि की तिफ से श्रसमक काडा सदया जाता ह.ै ऐसे लोगों को एक साल में ५-

१० हजाि रुिये की मदद की जाती ह.ै योजनाएां मयाासदत ह.ै एक प्रसतशत फां ड 

कन्स्रक्शन्स से सलया जाता ह.ै मेिी जानकािी के अनसुाि ७० हजाि किोड रुिये आते 

ह.ै एक साल में िाांच हजाि किोड रुिये भी मजदिूों को नहीं सदए जा िह ेह.ै जो ्लांबसा 

ह,ै मजदिू ह,ै लेबसा ह,ै इनकी हालत आज बहतु खिाब ह.ै इस ओि अच्िी तिह से 

ध्यान सदया जाना चासहए. इतना कह कि मैं अिना भार्ण ििूा किता ह ां, धन्यवाद. 

      --------  

        ........यानांति श्री सशांद.े 
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 श्री कैलास गोिांटयाल (जालना) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ के 

अथासांकल्ि में की अनदुानों की माांगों िि बोलने के सलए मैं खडा हुआ ह ां. 

 अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग, ऊजाा औि सावाजसनक आिोग्य सवभाग िि बोलना 

चाहता ह ां. 

"दखेी नहीं गई मझुसे अांधेिों की सिकशी, 

आफताब बनकि मझुे सफि सनकलना िडा था." 

 अध्यक्ष महोदय, मिाठवाडा औि सवदभा के बैकलॉग के बािे में उस समय की 

सिकाि ने केलकि ससमसत सबठायी. केलकि ससमसत का रििोटा यह आया सक 

मिाठवाडा औि सवदभा का बैकलॉग यसद भिना ह ै...(र्व्यवधान)... इनको बैकलॉग स े

सनकालना ह,ै तो वहाां की एमआईडीसी, वहाां की इांडस्रीज को सबजली की ससब्सडी 

दी जानी चासहए. सन २०१६ में भाितीय जनता िाटी के सम् माननीय मखु्यमांत्री श्री 

दवेेंद्र फडणवीस जी थे. उन्होंने ससब्सडी दी. यह ससब्सडी सन २०१९ तक चली. सन 

२०१९ से २०२४ तक उन्होंने सफि से ससब्सडी को एक्सटेंशन सदया. सन २०१६ से 

२०१९ तक ससब्सडी दी गई ह.ै उसके बाद उस समय की सिकाि ने सन २०२४ तक 

ससब्सडी को एक्सटेंशन सदया. इसका फायदा यह हुआ सक मिाठवाडा में जो उद्योग ह ै 

उसको सजांदा िखने का काम उस समय की सिकाि ने सकया. मझुे यह कहते हुए अत्यांत 

दखु होता ह ैसक अिनी सिकाि आने के बाद ये ससब्सडी जो १२०० किोड रुिये थी, 

उसको आज तक केवल ६०० किोड रुिये सदए गए औि ६०० किोड रुिये नहीं सदए 

गए. मैं सजस मतदाि के्षत्र से चनुकि आता ह ां, वह जालना शहि ह.ै ससड्स के बािे में 

हम लोग सवदशेों तक गए ह.ै स्टील इांडस्री के बािे में ििेू भाितवर्ा में हमािी िहचान 

ह.ै आज स्टील इांडस्री में तकिीबन २५ हजाि लेबसा ह ैऔि यसद उनका िरिवाि को 

भी िकडा जाए तो सवा लाख से ज्यादा लोग होते ह.ै आज ये इांडस्री जालना शहि 

में, जालना सजले में या महािाष्ट्र में िहने के सलए तैयाि नहीं ह.ै एक तिफ हम कहते ह ै

सक हमािा िाज्य एक सरसलयन डॉलि का बनने जा िहा ह,ै तो एक तिफ हम दखेते ह ै

सक इांडस्री को कोई सहुसलयत नहीं दी जा िही ह ैसजसके कािण ये इांडस्री बाहि जाने 

की तैयािी में ह.ै  
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श्री कैलास गोिांटयाल.... 

अध्यक्ष महोदय, मैं एमईसीबी के बािे में यह कहना चाहता ह ां सक जो लाईन 

लॉस  होता ह,ै जो १९ प्रसतशत लाईन लॉस होता ह,ै जो आिको िात में मफु्त में 

सबजली िोडना िडता ह,ै  य.ुिी., एम.िी. या जो भी िोटे िाज्य ह,ै उनको तीन रुिय े

यसूनट के सहसाब से आि लेते ह.ै वे सब लाईन लॉस हम यजू किते ह.ै  १९ प्रसतशत 

लाईन लॉस होता ह ैऔि केवल एक प्रसतशत लाईन लॉस िि लाया ह.ै मेिी माननीय 

मखु्यमांत्री औि माननीय उिमखु्यमांत्री महोदय से सवनती ह ैसक जालना सजला ही नहीं, 

मिाठवाडा औि सवदभा की जो ससब्सडी आिने दी ह,ै उसको कन्टीन्य ू सकया जाना 

चासहए. आने वाले सदनों में इस कन्टीन्य ूके कािण हमािी इांडस्री बढे़गी. आज जालना 

सजले में २ हजाि किोड रुिये की इांडस्री लगेगी. यसद ससब्सडी नहीं समली, तो ये 

इांडस्री यहाां से सनकलकि तेलांगाना या ित्तीसगढ़ में जाएगी.  

 अध्यक्ष महोदय, यह दभुााग्य की बात ह ै सक महािाष्ट्र में हम एक सरसलयन 

डॉलि का ख्वाब दखेते ह ैऔि जालना सजला, मिाठवाडा या सवदभा को न्याय दनेे का 

काम नहीं किते ह.ै 

 अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय मांत्री श्री िाजेश टोिे जी को धन्यवाद दनेा 

चाहता ह ां. उन्होंने रॉमा केअि सेंटि औि िागलखाने का एक दवाखाना सदया.  

"इस सबगडे हुए सदमागों में ह ैखसुशयों के िल्ले, 

हमें िागल ही िहने दो, हम िागल ही अच्िे ह.ै " 

 अध्यक्ष महोदय, हमािी धािणा मेसडकल कॉलेज की थी. जालना सजले को 

मेसडकल कॉलेज समलना चासहए. मिाठवाडा में सहांगोली औि जालना को िोडकि 

सभी को मेसडकल कॉलेज समला ह.ै प्रस्ताव हमािा ह,ै लेसकन हमािा प्रस्ताव िहने के 

बाद भी मेसडकल कॉलेज ििभणी को सदया गया. मेिा सविोध ििभणी को दनेे का नहीं 

ह.ै लेसकन जब हमािा मौका आता ह ैतो ििभणी वाले लेकि जाते ह,ै उस्मानाबाद 

वाले लेकि जाते ह.ै मैं सम्माननीय मांत्री श्री िाजेश टोिे जी के सलए एक शेि बोलने 

वाला था. वे अभी यहााँ िि नहीं ह.ै आि सभी के कहने िि मैं एक शेि बोल दतेा ह ां. 
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श्री कैलास गोिांटयाल.... 

"ना खदुा हम डुबे तो कोई बात नहीं थी, 

हम तो डुब गए सनम तमुको खदुा मानकि. 

 अध्यक्ष महोदय, आिने मझुे बोलने के सलए समय सदया, उसके सलए मैं आिको 

धन्यवाद दतेा ह ां औि अिना भार्ण ििूा किता ह ां. जय सहांद, जय महािाष्ट्र. 

     --------- 

       ....यानांति श्री सशांद े
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ॲड.आकाश फुां डकि (खामगाव) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू व वन सवभाग – बडुलाणा सजल्यात असतवषृ्टी सकां वा 

दषु्ट्काळाची मदत दणे्यात येते त्यावेळी उक्त मदत महासवकास आघाडी सिकािमधील 

सन्माननीय सदस्याांच्या मतदािसांघामध्ये दणे्यात येत आह,े असा अनभुव आला 

आह.े ही भावना बलुडाणा सजल्यातील शेतकऱ्याांच्या मनात सनमााण होत आह.े ह े

सिकाि सविोधी िक्षाच्या मतदािसांघामध्ये असतवषृ्टी, दषु्ट्काळ, प्रधान मांत्री सकसान 

योजनेची मदत दणेाि नसेल ति आम्हाला त्याांनी तसे साांसगतले िासहजे.  सदिह  मदत 

सनधी बलुडाणा सजल्यास कधी दणेाि, ह ेमांत्री महोदयाांनी उत्तिाच्या भार्णात स्िष्ट 

किावे.  

 अध्यक्ष महोदय, िेतीच्या सवर्यावि अनेक सन्माननीय सदस्य बोलले 

असल्याने मी त्यावि असधक बोलणाि नाही. माझ्या मतदािसांघातील बोनगाव यथेे 

अवैध िेती खनन केल्यामळेु झालेल्या खड्ड्यात िडून एका मलुाचा मतृ्य ूझाला आह.े 

शासनाने त्याच्या कुटुांसबयाांना तत्काळ मदत द्यावी, अशी माझी सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, उद्योग, ऊजाा व कामगाि सवभाग – खामगाव एमआयडीसी 

के्षत्रवाढीची कायावाही असतशय सांथ असनू त्याबाबत तत्काळ कायावाही करुन त्यास 

गती दणे्यात यावी. आमच्या सजल्यात उक्त एकमेव एमआयडीसी असनू सतच्या 

के्षत्रामध्ये वाढ केल्याने यवुकाांना िोजगाि समळेल. 

 अध्यक्ष महोदय, ऊजाा सवभागाच्या माध्यमातनू खामगाव ग्रामीण उि सवभाग 

कें द्राचे दोन सवभाग किण्यात यावेत, अशी माझी मागणी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण सवभाग –ज्या 

सजल्यातील माथाडी कामगाि सांस्था असेल ती त्याच सजल्यात काम किील, असा 

सनयम आह.े ििांत ु बलुडाणा सजल्यातील सवा शासकीय अन्न धान्य गोडाऊनवि 

नासशक सजल्यातील माथाडी सांस्था काम किीत असल्याने आमच्या सजल्यातील 

माथाडी सांस्थाांवि अन्याय होत आह.े 
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ॲड.आकाश फुां डकि... 

 अध्यक्ष महोदय, अकोला, बलुडाणा व वासशम या तीन सजल्याांमध्ये अवधै 

बायो-सडझलेची सवक्री किण्यात येत आह.े ह ेडीएस-१ वगाातील आखातामध्ये वाया 

जाणािे सडझेल सािख ेऑईल आह.े ते गजुिात, कनााटक, बेंगलोि येथील बांदिाच्या 

माध्यमातनू अवैध मागााने आिल्या िाज्यात सवक्रीसाठी आणले जात.े आिल्या 

िाज्यात सदिह  ऑईल सवक्री किण्याची ििवानगी नाही. आिल्या िाज्यात इांसडयन 

ऑईल, भाित िेरोसलअम याांनाच केवळ ५ टक्के बायो-सडझेलला ब्लेंड करुन सवक्री 

किण्याची ििवानगी आह.े खलु्या बाजािात कोणीही बायो-सडझले सकां वा इांडस्रीयल 

ऑईलची सवक्री करु शकत नाही. ििांत ुआमच्या तीन सजल्यातील गिीब शेतकिी 

याांना ३-३ लाख रुियाांची फ्राँ न्चायझी दऊेन अवैध बायो-सडझेल सवक्री किण्यास भाग 

िाडण्यात येत आह.े त्यामळेु वाहने खिाब होत आहते. 

अध्यक्ष महोदय, कोिोनाच्या दसुऱ्या लाटेच्या काळात इांसडयन ऑईल, भाित 

िेरोसलअम याांचेशी सांिका  साधनू १०० सक.मी. अांतिाविील िेरोल िांिाांचा आम्ही 

सर्व्ह ेकेला आह.े त्यावळेी लक्षात आले की, आिल्या िाज्याचा ४ मसहन्यात  ६०० 

कोटी रुिये महसलू लॉस झाला आह.े तो आता सकती झाला याची मासहती नाही. 

ििांत ुसिकािने त्याची मासहती मासगतली ति ती समळू शकेल.  

अध्यक्ष महोदय, इांसडयन ऑईलच्या ऑथिाईज्ड लॅबकडून आम्ही अवधै 

सवक्री किण्यात येत असलेल्या बायो-सडझलची तिासणी केली असनू त्याचा 

अहवाल तहससल कायाालयास सदला आह.े त्या अहवालामध्ये नमदू केले आह ेकी, 

ते ऑईल सडझेल सकां वा बायो-सडझले नाही, ते फ्ल्यिेूस ऑईल आह.े अशा प्रकािच े

ज्वलनशील ऑईल सवक्री किण्यात येत आह.े बलुडाणा सजल्यात कायदा व 

सरु्व्यवस्थेचा प्रश्न अनेक वेळा सनमााण होतो, हा भाग सांवेदनशील आह.े या सजल्यात 

खलु्या बाजािामध्ये सदिह  ऑईल सवक्री किण्यात येत आह.े यामळेु शासनाचा 

महसलू बडुत आह.े तसेच सदिह  ऑईल फ्ल्यिेूस ऑईल असल्याचे ससद्ध झाले आह.े 

त्याचे अहवाल आमच्याकडे असनू मी ते आिणासही दाखव ूशकतो. सदिह  ऑईल  
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सवक्री किणािे लोक ित्रकािाांवि हल्ले किीत आहते. त्याांनी आम्हालाही धमक्या 

दणे्यास सरुुवात केली आह.े सजल्हासधकािी, ििुवठा सवभाग, असतरिक्त िोलीस 

अधीक्षक, याांना सदिह  ऑईल सवक्री किणाऱ्या सठकाणाांची मासहती दणे्यात आली 

आह.े तिी दखेील ते कािवाई किीत नाहीत. या प्रकिणी एक बैठक घेऊन या 

प्रकिणातील सांबांसधताांवि कािवाई किण्यात यावी व शासनाचा महसलू वाचवावा. 

अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AAA - 258 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिि 17:30 

 

 

श्री.प्रकाश सवुे (मागाठाणे) :  अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-

२०२३ च्या अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, वन सवभाग – माझ्या मतदासांघामध्ये ६० टक्क्याांिेक्षा असधक 

वन सवभाग आह.े तेथे मागील ३० वर्ाािासनू कोणत्याही ससुवधा दणे्यात येत नाही. 

सभागहृामध्ये वन मांत्री महोदय आता उिसस्थत नाहीत. 

यानांति श्री.तेलांग.... 
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माझ्या मतदािसांघातील दामोिाडा, सभमनगि, जाणिूाडा, वैभवनगि, केतकीिाडा व 

धािकाडी या सवभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावि झोिडिट्टी आह.े तथेील लोकाांच े

िनुवासन किण्यात यावे, यासाठी मी मागील सात वर्ाािासनू मागणी किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी मागील एका असधवेशनामध्ये हा प्रश्न उिसस्थत केल्यानांति 

माननीय श्री.एकनाथ सशांद ेव माननीय डॉ.सजतेंद्र आर्व्हाड याांनी एक बैठक घेतली 

होती. उक्त बैठकीमध्ये साांसगतले होते की, वन सवभागाच्या बाजलूा जमीन उिलब्ध 

असेल ति त्या सठकाणी त्या लोकाांचे िनुवासन किण्यात येईल. ििांत ुअद्याि त्याबाबत 

कोणतीही कायावाही किण्यात आलेली नाही. मी मांत्री महोदयाांना जसमनी दखेील 

सचूसवलेल्या आहते. माननीय मखु्यमांत्री याांनी दखेील बैठक घतेली होती. दामोिाडा 

व सभमनगिच्या बाजलूा महानगििासलकेची गोिक्षधाम ही २७ एकि ३२ गुांठे इतकी 

जमीन आह.े या जसमनीवि या सवा लोकाांचे िनुवासन केले ति वन सवभागाची एक इांच 

दखेील जमीन घ्यायची गिज नाही. याबाबत सनणाय घेतला ति तथेील लोकाांच े

िनुवासन होऊन त्याांना चाांगली घिे समळतील.  

 अध्यक्ष महोदय, आता त्या सठकाणी वीज, िाणी, िस्ते आसण शौचालय 

यािैकी कोणतीही ससुवधा उिलब्ध नाही. माननीय मांत्री श्री.िगन भजुबळ याांनी 

म्हटले होते की, घोडा बाांधण्यासाठी ३०० चौिसफुटाांची जागा द्यावी लागते आसण 

असा शासन सनणाय दखेील आह.े त्या सठकाणी ति माणसे िाहतात. तेथील लोकाांनी 

वीज घेतली ति त्याांच्यावि गनु्ह ेदाखल केले जातात. चोरुन वीज घेतली ति त्याांना 

कोणीही काही म्हणत नाही. कोिोना काळामध्ये अनेकाांचे वीज कनेक्शन कािण्यात 

आले होते.  कािण कोिोना काळामध्ये अनेकजण बाहिे गावी गलेे होते. त्यामळेु 

त्याांना वीज दयेके अदा किता आली नाही. ििांत ुतेथील लोक आता वीज दयेके अदा 

किण्यास तयाि आहते. ििांत ुतेथील असधकािी श्री.कसिल शमाा ह ेत्या लोकाांचा फोन 

दखेील उचलत नाहीत. त्यामळेु ऊजाा मांत्री महोदयाांनी याकडे सवशेर् लक्ष दणे्याची 

आवशयकता आह.े येथे फक्त घोर्णा दऊेन चालणाि नाही. ग्रामीण भागातील 

लोकाांची सवजेचे कनेक्शन कािले जात आहते. 
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वीज नसेल ति तेथील लोकाांनी कसे िाहावे, तेथील मलुाांनी अभ्यास कसा किावा? 

अांधािामध्ये कोणत्याही वेळी सबबट्या वस्तीमध्ये येतो. आताियंत अनेक लोकाांवि 

प्राणघातक हल्ला दखेील केलेला आह.े त्यामळेु दामोिाड व सभमनगि येथेच तेथील 

लोकाांचे िनुवासन किण्यात यावे, अशी मी सवनांती कितो. केतकीिाडा आसण 

धािकाडी येथे आिटीओची २५ एकि जागा खाली झालेली आह.े  या जागेवि अन्य 

काही किण्यािेक्षा तेथील लोकाांचे त्या जागेवि िनुवासन किणे आवशयक आह.े 

आम्हाला वन सवभागाची एक इांच दखेील जागा नको आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये वैभवनगि जाणिूाडा आह.े तेथे 

एसडी स्िेशल झोन म्हणनू घोसर्त केले आह.े वन सवभागासवरुद्ध सबडकोची केस चाल ू

आह.े सदि जागा खाजगी असनू दखेील तथेे आिण िनुवासन करु शकत नाही. 

त्यामळेु याबाबत शासनाने गाांभीयााने सवचाि किावा, अशी मी सवनांती कितो आसण 

वेळेअभावी मी माझे भार्ण सांिसवतो. धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.िाजेश िाटील (बोईसि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्यावि चचाा किण्यासाठी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, बहुजन सवकास आघाडीचे फक्त तीन आमदाि आहते. 

त्यामळेु आिण आम्हास अनदुानाच्या मागण्याविील चचेसाठी असधक वेळ द्यावा, 

अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी प्रथम आिोग्य सवभागाच्या मागण्यावि बोलणाि आह.े 

आता माननीय आिोग्य मांत्री महोदय उिसस्थत आहते. त्याांनी कोिोना काळामध्ये 

असतशय चाांगले काम केलेले आह,े त्यामळेु मी त्याांना धन्यवाद दतेो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझा िालघि हा असतवासी बहुल सजल्हा आह.े त्या 

सजल्यामध्ये बोईसि हा माझा मतदािसांघ आह.े या सजल्यामध्ये ग्रामीण भाग जास्त 

आह.े  

 श्री.दीिक चर्व्हाण : अध्यक्ष महोदय, अनदुानाच्या मागण्यावि चचाा 

किण्यासाठी तीन तासाांचा वेळ दणे्यात आला होता. जवळ जवळ सवा िक्षाांची वेळ 

सांित आली होती. सशवसेना िक्षाची तीन समसनटे वेळ सशल्लक होती. भाजिाची चाि 

समसनटे वेळ सशल्लक होती. िाष्ट्रवादी िक्षाची सात समसनटे वेळ सशल्लक होती. 

िाष्ट्रवादी िक्षाचे फक्त दोन सन्माननीय सदस्य बोलले आहते. त्यामळेु अजनू ७ समसनटे 

वेळ सशल्लक आह.े त्यामळेु िाष्ट्रवादी िक्षाच्या सन्माननीय सदस्याांना बोलण्यास 

प्रथम सांधी द्यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

 श्री.िाजेश िाटील : अध्यक्ष महोदय, बहुजन सवकास आघाडी हा एक िक्ष 

आह.े त्यामळेु या िक्षासाठी दखेील वेळ िाखीव ठेवण्यात यावा, अशी माझी सवनांती 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िालघि सजल्यामध्ये ३०० खाटाांचे ग्रामीण रुग्णालय आह.े 

या रुग्णालयाच्या िसहल्या मजल्याचे सवस्तािीकिण किण्यात आले आह.े सदि 

ग्रामीण रुग्णालयास उि सजल्हा रुग्णालयाचा दजाा दऊेन आवशयक सवा ससुवधा 

उिलब्ध करुन दणे्यात यार्व्यात, अशी मी सवनांती कितो. 
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श्री.िाजेश िाटील....... 

तसेच िालघि सजल्यातील सफाळा येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवधान किण्याचा 

प्रस्ताव सह सांचालक, आिोग्य सेवा, याांच्याकडून माननीय प्रधान ससचव, सावाजसनक 

आिोग्य सवभाग याांच्याकडे सदनाांक ७ सडसेंबि, २०१८ िोजी सादि किण्यात आलेला 

आह.े सफाळा येथील प्राथसमक आिोग्य कें द्रामध्ये अांति व बाय रुग्णाची सांख्या 

जास्त असल्याने सफाळा येथे प्राथसमक आिोग्य कें द्राचे ६० खाटाांचे ग्रामीण रुग्णालय 

श्रेणीवधान किणे अत्यांत आवशयक आह.े त्यामळेु यासांदभाात योग्य ती कायावाही 

किण्यात यावी, अशी मी मांत्री महोदयाांना सवनांती किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, वसई तालकु्यामध्ये खानवडी येथे ३० खाटाांचे ग्रामीण 

रुग्णालय बाांधण्यास मान्यता दणे्यात आली आह.े या रुग्णालयाचा फायदा वसई 

भागातील अनेक लोकाांना होणाि आह.े सदि रुग्णालयासाठी वन सवभागाकडून ९९ 

गुांठे जमीन दखेील प्राप्त झालेली आह.े ििांत ु सदि जमीन एक वर्ााच्या आता 

रुग्णालयाचे काम सरुु झाले नाही ति सदि जमीन िित घेण्यात येईल, अशी वन 

सवभागाने अट घातलेली आह.े उक्त रुग्णालयाचे २० कोटी रुियाांचे अांदाजित्रक 

आिोग्य सवभागाकडे सादि किण्यात आले आह.े उक्त अांदाजित्रकास लवकिात 

लवकि मांजिुी द्यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, बोईसि येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमाित सन १९४६ 

मधील आह.े तसेच ती खाजगी जागेमध्ये आसण आता ती खिू जीणा अवस्थेत आह.े 

या इमाितीचे स्रक्चि ऑसडट किण्यात आले होते. त्यानांति ती इमाित धोकादायक 

म्हणनू घोसर्त किण्यात आलेली आह.े या रुग्णालयासाठी जागा उिलब्ध आह.े ििांत ु

सनधीची तितदू किण्यात आली नाही. त्यामळेु उक्त रुग्णालयासाठी सनधीची तितदू 

किण्यात यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये वादांिी, हत्तीिाडा व सयुाा अशी तीन 

धिणे आहते. या धिणाचे डावे आसण उजवे कालवे असतशय खिाब झालेले आहते. 

या धिणामध्ये िाणी उिलब्ध असनू दखेील कालर्व्यामळेु शेतकऱ्याांना िाणी उिलब्ध 
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 करुन दतेा येत नाही. त्यामळेु शासने या कालर्व्यासाठी शासनाने सनधी उिलब्ध करुन 

दणे्यात यावा, अशी मी सवनांती कितो व मी माझे भार्ण सांिसवतो. धन्यवाद. 

------------ 
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 श्रीमती श्वेता महाले (सचखली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी उभी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या दोन वर्ाामध्ये 

सचखली मतदािसांघामध्ये मोठ्या प्रमाणावि िाऊस िडून शेतकऱ्याांच ेप्रांचड नकुसान 

झाले आह.े असतवषृ्टी झाल्यानांति सर्व्ह े किण्यात आला. ििांत ु अद्याि सांबांसधत 

शेतकऱ्याांना मदत दणे्यात आली नाही. मागील जनू मसहन्यामध्ये सचखली 

मतदािसांघातील शेतकऱ्याांचे सवाासधक नकुसान झालेले आह.े सिकाची आणेवािी 

दखेील ५० टक्क्याांच्या खाली आह.े याबाबतचा अहवाल सजल्हासधकािी व आयकु्त 

याांच्यामाफा त शासनाकडे सादि किण्यात आलेला आह.े ििांत ुउक्त प्रस्तावावमध्ये 

वािांवाि त्रटुी काढल्या जात आहते. आम्ही सवा त्रटुींची ितूाता करुन अांसतम अहवाल 

शासनाकडे सादि केलेला आह.े तिी दखेील शासनाने उक्त अहवालाची दखल 

घेतलेली नाही. त्यामळेु उक्त प्रस्तावाच्या अनरु्ांगाने शासनाने योग्य कायावाही किावी, 

अशी मी सवनांती किते.  

 अध्यक्ष महोदय, या सदनातील अनेक आमदाि महोदयाांच्या मोठ-मोठ्या 

शैक्षसणक सांस्था आहते. त्यािैकी अनेकजण मांत्री ति काहीजण मखु्यमांत्री म्हणनू 

दखेील काम केले आह.े माननीय श्री.शिद िवाि, स्व.सवलासिाव दशेमखु, 

स्व.गोिीनाथ मुांडे व माननीय श्री.सवख-ेिाटील याांनी आिल्या सांस्था मोठ्या किताना 

शासनाचा कोणताही कि बडुवलेला नाही. माझ्या मतदािसांघामध्ये साविगाव व 

भोगावती या दोन ग्रामिांचायती आहते. या दोन ग्रामिांचायतीमध्ये िामकृष्ट्ण ििमहांस 

सशक्षण सांस्था ही सन १९९० िासनू कायाित आह.े या सशक्षण सांस्थेंतगात  अनिुाधा 

इांसजसनअिींग, फॉमासी, िॉसलटेक्नीक, इांसग्लश मेसडयम अशा ८ ते १० सशक्षण सांस्था 

कायाित आहते. जेर्व्हा गावातील लोकाांनी या सांस्था चालकाकडे किाची मागणी 

केली, 

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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श्रीमती श्वेता महाले.... 

 तेर्व्हा तेथील सांस्था चालकाांनी गावातील लोकाांना हकलनू सदले होते. त्या लोकाांनी 

माझ्याकडे तक्राि केली होती. मी याबाबत गट सवकास असधकाऱ्याांकडे चौकशी केली 

होती. गट सवकास असधकाऱ्याांनी ज्यावेळेस याची चौकशी केली, तेर्व्हा असे लक्षात 

आले की, िेकॉडावि या सांस्थेचे नाव नाही. या सांस्थेच्या जागचेा एनए झाला आह े

सकां वा नाही, ह ेतिासण्यासाठी ह ेप्रकिण तहससलदाि याांच्याकडे िाठसवण्यात आले. 

तेर्व्हा असे लक्षात आले की, या सांस्थेचा एनए झाला नाही. या सांस्थेने शासनाचा 

कोट्यवधी रुियाांचा कि बडुसवला आह.े िाज्य शासन या सांस्थेवि कोणती कायावाही 

किणाि आह े?  

 अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आिले 

आभाि मानते आसण माझे भार्ण सांिसवते.  

 धन्यवाद ! 

------ 
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श्री. मनोहि चांसद्रकाििेु (अजुानी मोिगाव) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ 

च्या अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी िाज्याचा अथासांकल्ि आसण मतदािसांघाचा सवचाि कितो. 

सवसधमांडळामध्ये २८८ आमदाि आहते. मी सवचाि किीत असताना मला असे वाटत े

की, या क्रमामध्ये माझा मतदािसांघ २८८ र्व्या क्रमाांकाचा असला िासहजे. मी 

कालिासनू सभागहृामध्ये काही गोष्टी िाहत आह.े कधी कधी मला गदुमिल्यासािख े

वाटते आसण कधी कधी मला गसहवरुन येते. गसहवरुन येण्याचे कािण असे की, प्रचांड 

ताकदीने काही ज्यषे्ठ सन्माननीय सदस्यही आिली बाज ू माांडत असतात. 

आमच्यासािख्या नर्व्या सदस्याांना बोलण्याची सांधी समळत नाही. ज्यावेळेस आम्ही 

बोलण्याचा प्रयत्न कितो तेर्व्हा आमचा आवाज दाबण्यात येतो. यासनसमत्ताने मी 

आिल्याला एक शेि साांग ूइसच्ितो. 

"अिनी िहचान समटाने को कहा जाता ह,ै 

बसस्तयाां िोडकि जाने को कहा जाता ह,ै 

िसत्तयाां िोज सगिाती ह ैजहिीली हवा, 

औि हम ही को िेड लगाने को कहा जाता ह.ै" 

 अध्यक्ष महोदय, मी महसलू आसण वन सवभागासांदभाात सरुुवातीला माझे मत 

माांडणाि आह.े महसलू सवभाग आसण वन सवभाग याांचा एकमेकाांशी असतशय 

जवळचा सांबांध आह.े या दोन्ही सवभागातनू शासनाला महसलू समळत असतो. या 

दोन सवभागाचे अत्यांत ज्वलांत प्रश्न जांगलर्व्याप्त िरिसिामध्ये आहते. त्यामळेु मी ज्या 

मतदािसांघाचे प्रसतसनधीत्व कितो तो वनर्व्याप्त आह.े याच मतदािसांघात काही 

मोठे/मध्यम प्रकल्ि, धिणे आहते. या धिणाांमध्ये अनेक शेतकऱ्याांच्या जसमनी गेल्या 

आहते, शेतकिी सवस्थासित झाले आहते. वन सवभागास शासनाने सनधी सदला आह.े 

ििांत ुसन १९६३ िासनू अजुानी मोिगाव सवधानसभा के्षत्रातील सवस्थासित झालेल्या 

१५ ते २० गावाांना आसण तेथील लोकाांना महसलुी गाव म्हणनू घोसर्त किण्यात 

आलेले नाही. ही असतशय ददुवैी बाब आह.े 
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श्री. मनोहि चांसद्रकाििेु..... 

 अध्यक्ष महोदय, वन सवभागाने वन कायदा लाग ूकेला आह.े सन २००६ िवूी 

वन जसमनीवि ज्या शेतकऱ्याांनी असतक्रमण केले होते त्या वन जसमनी शेतकऱ्याांना 

सदल्या िासहजेत, असा सनणाय घेण्यात आला आह.े ििांत ुत्यात एक अट नमदू किण्यात 

आली आह.े ७५ वर्ाािवूीचे जे िसहवाशी आहते, त्याांनाच वन जसमनीचे िटे्ट सदले 

जाणाि आहते. माझ्या मतदािसांघामध्ये जवळिास १३ हजाि हके्टि जगोविील लोक 

७५ वर्ाािवूीचे नाहीत. त ेलोक गैिआसदवासी आहते. ७५ वर्ााचा दाखल्याचा सनयम 

आसदवासींना लाग ू होत नाही. ििांत ु गैिआसदवासी शेतकऱ्याांना यातनू सटू 

समळण्यासाठी िाज्य सिकािने प्रयत्न किावेत, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघात ईटेहाडोह धिणासाठी ८० कोटी 

रुियाांची मागणी केली आह.े उमिदिी धिणासाठी १७ कोटी रुियाांचा प्रस्ताव 

िाठसवण्यात आले आहते. कलिात्री प्रकल्िाकरिता १२ कोटी रुिये, जनु्या 

प्रकल्िाांकरिता १५ कोटी रुिये अशा प्रकािे एकूण जवळिास १४० कोटी रुियाांची 

मागणी आम्ही केली आह.े त्यामळेु ही मागणी िणूा किावी.  

 अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आिले 

आभाि मानतो.  

 धन्यवाद ! 

--------- 
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 श्री. दीिक केसिकि (सावांतवाडी) : अध्यक्ष महोदय, सशवसेना िक्षातनू 

बोलण्यासाठी माझे दसुऱ्या क्रमाांकावि नाव होते. अशा वेळेस आम्हा सदस्याांना 

बोलण्यासाठी सकती वळे समळणाि आह,े याचा सवचाि झाला िासहजे. मी केवळ मदु्द े

माांडणाि आह.े कािण ससवस्ति भार्ण किण्यासाठी वेळ नाही. माझे दसुऱ्या 

क्रमाांकावि नाव होते. आवशयकता वाटल्यास मी िक्षाची यादी आिणाकडे िाठसवतो. 

(....अडथळा...) 

 ताझलका सभाध्यक्ष : मी आिणास साांग ूइसच्ितो की, आिले नाव आिल्या 

िक्षाकडून ८ र्व्या क्रमाांकवि दणे्यात आले आह.े (....अडथळा...) मी साांग ूइसच्ितो 

की, सायांकाळी ०६.०० वाजता मांत्री महोदय उत्ति दणेाि आहते. त्यामळेु मांत्री 

महोदयाांनाही उत्तिाकरिता ििेुसा वेळ समळाला िासहजे. यामळेु आिण सवांनी वेळेच े

बांधन िाळले िासहजे. मी सन्माननीय सदस्य श्री. दीिक केसिकि याांना सवनांती कितो 

की, त्याांनी भार्णाला सरुुवात किावी. (....अडथळा....) मी सवांना सवनांती कितो 

की, सन्माननीय सदस्याांना बोल ू द्यावे. (...अडथळा....) अनदुानाच्या मागण्याांवि 

बोलण्यासाठी दिुािी २.३० ते सायांकाळी ०५.३० असा वेळ दणे्यात आला होता. 

यात अधाा तास वाढसवण्यात आला आह.े  

 ॲड. आसशर् शेलाि : अध्यक्ष महोदय, सकाळी माननीय सवधानसभा 

उिाध्यक्ष, माननीय सांसदीय कायामांत्री ॲड. असनल ििब आसण मी माननीय 

उिाध्यक्षाांच्या दालनात बसलो होतो. खिे ति तथेील गोष्टी येथे साांगणे योग्य नाही. 

ििांत ुआिण मला बोलण्याची ििवानगी द्यावी. त्यावेळेस असे ठिले की, आज 

सायांकाळी ८.३० वाजेियंत यावि चचाा किावयाची. यावेळेस इन्फॉमाली आम्ही 

कामकाजिसत्रकेवि चचाा केली होती. आज िात्रौ ८.३० वाजेियंत मागण्याांवि चचाा 

किावी आसण नांति उत्तिे घ्यावयाची, असे ठिले होते. आवशयकता वाटल्यास आिण 

माननीय उिाध्यक्षाांकडून याबाबत मासहती घ्यावी. सायांकाळी ६.०० वाजेियंतचा 

सवर्य झाला नर्व्हता. तसेच माननीय मांत्री ॲड. असनल ििब याांच्याकडूनही आिण 

मासहती घ्यावी. 
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 श्री. जयांत िाटील : अध्यक्ष महोदय, असे काही ठिले नाही. अनदुानाच्या 

मागण्याांवि बोलण्यासाठी वेळेचे वाटि केले आह.े आजच्या कामकाजिसत्रकेमध्ये 

शासकीय सवधेयके, सनयम २९३ अन्वयेचा प्रस्ताव आसण िाच अधाा-तास चचाा 

आहते. आता दोन्ही बाजचु्या सन्माननीय सदस्याांची भार्ण ेझाली आहते. िक्षाने 

सदलेल्या प्राधान्यक्रमानसुाि सवा सन्माननीय सदस्याांनी भार्णे केली आहते. न 

सांिणािी चचाा किण्यािेक्षा मांत्री महोदयाांची उत्तिे आता घेण्यात यावीत, अशी मी 

सवनांती कितो. तसेच अांसतम आठवडा प्रस्तावही येणाि आह.े तेर्व्हा सवा सन्माननीय 

सदस्याांना त्यावि बोलता येणाि आह.े त्यामळेु आता मांत्रयाांच्या उत्तिास सरुुवात 

किावी, अशी मी आिणास सवनांती कितो.  

 ताझलका सभाध्यक्ष : नवीन सन्माननीय सदस्याांना दोन-दोन समसनटे 

बोलण्यासाठी सदले जातील व िढुील १० समसनटानांति मांत्रयाांच्या उत्तिास सरुुवात केली 

जाईल. आता सन्माननीय सदस्य श्री. दीिक केसिकि याांनी थोडक्यात मदु्द ेमाांडावते. 

सविोधी िक्षाच्या सन्माननीय सदस्याांना बोलण्यासाठी सवाासधक वेळ सदला आह.े  

 श्री. दीिक केसिकि : अध्यक्ष महोदय, मी मदु्द े वाचनू दाखसवतो. 

(....अडथळा...) 

  

 यानांति श्री. चौधिी... 
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 ताझलका सभाध्यक्ष : सभागहृाचे कामकाज सांिेियंत सभागहृाची वेळ 

वाढसवण्यात येत आह.े 

ॲड.आसशर् शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.जयांत िाटील ह े

असत्य बोलत आहते.  कािण ते त्यावेळी तेथे उिसस्थत नर्व्हते... (अडथळा...) 

असत्य हा शब्द बिोबि आह.े.. (अडथळा...) मी मांत्री महोदयाांना असेही म्हणालो 

होतो की, आिण मासहती घ्यावी.  ििांत ुते थेट नाही कसे म्हण ूशकतात ?  जि अशा 

प्रकािे सभागहृाच ेकामकाज चालवायचे असेल ति आम्ही बाहिे जातो.  तमु्ही चचाा 

किावी.  ही िध्दत बिोबि नाही.  त्यामळेु मी म्हणालो की, माननीय मांत्री ॲड.असनल 

ििब याांना बोलवावे व त्याांना सवचािावे की यासांदभाात चचाा झाली आह ेसकां वा कसे. 

श्री.जयांत िाटील : अध्यक्ष महोदय, आजच्या कामकाज िसत्रकेमध्ये सत्तारुढ 

िक्षाचा सनयम २९३ चा प्रस्ताव दशासवण्यात आलेला आह.े  या प्रस्तावावि िात्री 

०८.०० वाजता चचाा सरुु केली ति सन्माननीय सदस्य काय बोलतील ?  तसे किायचे 

असेल ति अांसतम आठवडा प्रस्तावाविील िसहले भार्ण दखेील िात्री ०८.०० 

वाजेनांतिच किावे लागले.  मला असे वाटत े की, सवांनीच वेळेच े बांधन िाळले 

िासहजे.  आिल्या िक्षातील ज्या सदस्याांना आिण प्राधान्य सदले आह ेत्याांचे बोलनू 

झाले आह.े  काही सदस्याांना आिण कमी प्राधान्य सदले असेल ति त्यामध्ये 

सभागहृाचा दोर् नाही.  ज्या सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी समळालेली नाही 

त्याांनी दसुऱ्या सवर्यावि बोलावे.  आम्ही उत्ति दणे्यास तयाि आहोत. 

ताझलका सभाध्यक्ष : मी सवा सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्ितो की, 

आिण सभागहृाचा १० समसनटे वेळ गोंधळामध्ये घालवला आह.े  त्यामळेु आता 

आिण मांत्री महोदयाांच्या उत्तिास सरुुवात करु. 

ॲड.आसशर् शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.जयांत िाटील ह ेिनु्हा 

एकदा जे बोलले ते सत्याला धरुन नाही.  त्यामळेु मी म्हणतो की, माननीय मांत्री ह े

दसुऱ्याांदा असत्य बोलले आहते.  आम्ही कोणालाही प्राधान्य सदलेले नसनू सवांचीच 

नावे सदली आहते.  मांत्री महोदयाांनी अशा प्रकािचे वक्तर्व्य करुन सकतीही प्रयत्न केला 

तिीही ते सविोधी िक्षाच्या सन्माननीय सदस्याांमध्ये िेद सनमााण करु शकणाि नाहीत.   
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ॲड.आसशर् शलेाि..... 

कािण सत्याच्या आधािाविील आग्युामेंट सटकत असते असत्याच्या आधािाविील 

नर्व्ह.े 

श्री.योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, माझा िॉइांट ऑफ प्रोससजि आह.े  मी 

सतसऱ्याांदा या सभागहृाचा सदस् य म्हणनू सनवडून आलो आह.े  ज्या आसनावि 

आिण बसलेले आहात त्या आसनावि बसनू मी दखेील चाि-साडे चाि वर् े

सभागहृाचे कामकाज चालसवले आह.े  अथासांकल्िाविील चचेदिम्यान सवा 

सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी सदली जाते.  मग त ेकोणत्याही िक्षाचे सदस्य 

असोत.  त्यातनू आिण असा मागा काढतो की, जि सन्माननीय सदस्याांना 

अथासांकल्िावि बोलण्याची सांधी समळाली नाही ति अथासांकल्िातील अनदुानाच्या 

मागण्याांविील चचेमध्ये सवभागसनहाय बोलण्याची सांधी सदली जाते.   

अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी ग्रामीण भागातील अनेक सन्माननीय सदस्य 

आहते.  त्याांच्या अनेक समस्या असतात. ििांत ुह ेअसधवेशन सांित आले असतानाही 

अद्यािियंत औसचत्याचे मदु्द े माांडण्याची सांधी सदली नाही.  तसेच मासहतीच्या 

मदु्दयाच्या माध्यमातनू दखेील दोन्ही बाजुांच्या सदस्याांना बोलण्याची सांधी दणे्यात 

आली नाही.  सत्ताधािी िक्षाचा प्रस्ताव सकती वाजता चचेला येईल यावि काहीही 

अवलांबनू नाही.  सविोधी िक्ष िणूा सहकाया किण्यास तयाि आह.े  आिािल्या 

मतदािसांघातील मागण्या सन्माननीय सदस्याांना या सठकाणी माांडायच्या आहते.  

अथाात,  त्या सस्वकािल्या जातील सकां वा नाही हा नांतिचा मदु्दा आह.े  ििांत ुआम्ही 

केलेल्या कसमटमेंटप्रमाणे आम्ही तमुचा प्रश्न िाज्याच्या सवोच्च सभागहृामध्ये 

माांडला आह ेह ेतिी त्याांना मतदािसांघामध्ये जाऊन साांगण्याची सांधी समळाली िासहजे.  

यासाठी वेळेचे बांधन असता कामा नये.  माननीय अध्यक्षाांच्या दालनात वेळेचे बांधन 

ठिसवले जाते.  सकती तास बोलायचे याबाबत सनयमामध्ये नमदू केलेले असले 

तिीही...(अडथळा...) 

ताझलका सभाध्यक्ष : आता आिण िनु्हा चचलेा सरुुवात करु.  सन्माननीय 

सदस्य श्री.दीिक केसिकि याांनी आिल्या उवारित भार्णास सरुुवात किावी. 
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श्री.जयांत िाटील : अध्यक्ष महोदय, सभागहृाच्या भावना लक्षात घेऊन माझी 

आिणास सवनांती आह ेकी, मागण्याांविील चचसेाठी आणखी अधाा तास वेळ वाढवनू 

द्यावी. 

ताझलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े  सवा सन्माननीय सदस्याांना मी साांग ू

इसच्ितो की, ०६.३० वाजता आिण मांत्री महोदयाांच्या उत्तिास सरुुवात किणाि 

आहोत.  त्यामळेु प्रत्येक सन्माननीय सदस्याांनी कमीत कमी वेळेत आिले म्हणण े

माांडावे.  आता सन्माननीय सदस्य श्री.दीिक केसिकि याांनी भार्णास सरुुवात किावी. 

श्री.दीिक केसिकि : अध्यक्ष महोदय, वेळेअभावी मी केवळ मदु्द े वाचनू 

दाखसवतो.   

अध्यक्ष महोदय, सदनाांक ८ माचा, २०१९ िोजी वगा-२ जसमनी वगा-१ मध्य े

कन्र्व्हटा किण्याबाबत शासन सनणाय सनगासमत किण्यात आला.  त्यावळेी मी सवत्त 

खात्याचा मांत्री होतो.  या शासन सनणायानसुाि सदि प्रसक्रयेसाठी २ वर्ांची मदुत 

दणे्यात आली होती.  त्यामागील उद्दशे असा होता की, महसलू सवभागाला जास्तीत 

जास्त कि समळावा.  ििांत ुयातील बहुताांश वेळ कोिोना काळातच गेला आह.े  त्यामळेु 

मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, या मदुतीमध्ये आणखी तीन वर्ांची वाढ किावी.  

असे केल्यास सवाच नागरिकाांना सदलासा समळू शकेल. 

अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे जी वाळू काढली जाते त्यासाठी ियााविण 

खात्याची केवळ चॅनेल नेसर्व्हगेशनला ििवानगी असते.  आिण ज े ििवाने दतेा 

त्याांच्याकडून नदीमध्ये केवळ खड्डे केले जातात.  कोकणामध्ये ियाटन हा एकमेव 

र्व्यवसाय आह.े  त्यामळेु तेथे कॅनॉल तयाि करुन त्यामधनू सनघणाऱ्या वाळूचा 

सललाव किावा.  यामळेु खऱ्या अथााने नौकानयन सरुु होईल.  तिी बांदिे खात्यासोबत 

यासांदभाात ताबडतोब बैठक आयोसजत किावी, अशी माझी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी मांत्री महोदयाांकडे सावांतवाडी येथील मसल्टस्िेशासलटी 

हॉसस्िटलचा मदु्दा सदलेला आह.े  आमच्या भागातील लोक उिचािाांसाठी गोर्व्याला 

जातात.  या हॉसस्िटलच ेटेंडि होऊन वकाऑडाि झाली आह.े   



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) DDD - 273 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 18:00 

 

 

श्री.दीिक केसिकि..... 

ििांत ुदोन वर्ांिासनू यासांदभाात बैठक झालेली नाही.  माननीय सावाजसनक आिोग्य 

मांत्री या सठकाणी उिसस्थत आहते.  माझी त्याांना सवनांती आह ेकी, याबाबत ताबडतोब 

बैठक आयोसजत किावी.  तसेच आमच्या सजल्हयामध्ये वैद्यकीय कमाचािी कमी 

आहते.  त्याांची िद ेभिण्यात यावीत, अशी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आमच्या एकटया ससांधदुगुा सजल्हयामध्ये ४२ हजाि हके्टि 

वनसदृश जमीन आह.े  या सवर्याच्या सांदभाात बैठक घेऊन न्याय दणे्याची 

आवशयकता आह.े   

अध्यक्ष महोदय, वेस्टना घाटाच्या बाहिे इको सेसन्ससटर्व्ह झोन जाहीि झालेला 

आह.े  याबाबत दखेील लोकप्रसतसनधींची बैठक घेण्याची आवशयकता आह.े  तिी 

बैठक घ्यावी अशी माझी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माननीय कृर्ीमांत्रयाांनी कृर्ी धोिण जाहीि केले आह.े  ििांत ु

कृर्ी ियाटनाला एन.ए. घेण्यात येऊ नये अशी आमची मागणी आह.े  माननीय मांत्री 

महोदयाांनी उत्तिामध्ये याबाबत साांगावे, ही सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, िाटबांधाऱ्याांमध्ये ियाटनाचे िोटेसन्शअल असनू दखेील 

त्याबाबतचे धोिण सनसित झालेले नाही.  त्यामळेु ९० वर्ांसाठी जागा सदल्यास 

मोठया प्रमाणात िाटबांधािे खात्याांच्या जसमनीवि गुांतवणकू येऊ शकेल.  माझ्या 

मतदािसांघामध्ये इिडी नावाचे धिण आह.े  या धिणासांदभाात गोवा िाज्याबिोबि 

सडस््यटू असल्यामळेु या धिणाची उांची वाढसवण्याचे िद्द केले होते.  ही उांची न 

वाढसवल्यामळेु ५ गावाांना िाणी जात नाही.  तिी सदि गावाांना ऊिसा ससांचन 

योजनेद्वािे िाणी उिलब्ध करुन द्यावे.  

अध्यक्ष महोदय, वाईल्डलाईफ कॉरिडॉि जाहीि किण्यात आला त्यावेळी मी 

उच्च न्यायालयात प्रसतज्ाित्र दाखल केले होते.  मी जसे साांसगतले होते तसाच 

कॉरिडॉि न्यायालयाने मान्य केला.  तिी खोटा कॉरिडॉि िद्द किण्याबाबत शासनाने 

घोर्णा किावी, ही सवनांती आह.े 
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श्री.दीिक केसिकि..... 

अध्यक्ष महोदय, कोकणातील ग्रामीण ियाटनासाठी सनधी उिलब्ध करुन द्यावा 

ही दखेील या सनसमत्ताने सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आांबा-काज ू क्लस्टिसाठी दखेील....(अडथळा...) िाच 

गावाांचे िाणी एमआयडीसी ने अडसवले आह.े  एवढे बोलनू मी माझे भार्ण सांिसवतो.  

धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.सशिीर्दादा चौधिी (िावेि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सवत्त मांत्रयाांनी जलसांिदा सवभागासाठी या 

अथासांकल्िामध्ये १३ हजाि ५५२ कोटी रुियाांची तितदू केली त्याबद्दल मी त्याांच े

मनािासनू आभाि मानतो.  तसेच माझ्या मतदािसांघातील तािी नदीविील शेगाव बॅिेज 

मध्यम प्रकल्िासाठी १०० कोटी रुियाांचे प्रावधान किण्यात आले त्याबद्दल दखेील 

मी मन:िवूाक आभाि मानतो. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय जलसांिदा मांत्रयाांनी माननीय मखु्यमांत्रयाांकडे यावल 

ऊिसा जलससांचन योजनेचा प्रस्ताव सादि केलेला आह.े  सदि प्रस्तावास माननीय 

मखु्यमांत्रयाांनी लवकिात लवकि मांजिुी द्यावी. जेणेकरुन या भागातील ९ हजाि हके्टि 

जमीन ओसलताखाली येईल.  तसेच जवळजवळ १०० ते १२५ कोटी रुियाांियंत 

उत्िादन वाढेल.  तसेच या िाण्याचा वािि झाला नाही ति वाह न जाणाऱ्या िाण्यामळेु 

दिवर्ी समुािे २७ ते ३० कोटी रुिये नकुसान होणाि आह,े ही बाब दखेील सवचािात 

घ्यावी. 

 अध्यक्ष महोदय, मी महसलू सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत आह.े  या 

सवभागाच्या योजनेनसुाि भोगवटा वगा-२ मधनू भोगवटा वगा-१ असा बदल 

किण्यासाठी सदनाांक ८ माचा ियंत ५० टक्के नजिाणा भिणे आवशयक होते.  ििांत ु८ 

माचा नांति यामध्ये वाढ होऊन ७५ टक्के नजिाणा भिावा लागणाि आह.े  तसेच 

गहृसनमााण सांस्थाांना दखेील ८ माचानांति १५ टक्क्याांऐवजी ६० टक्के नजिाणा भिावा 

लागणाि आह.े  माझी माननीय महसलू मांत्रयाांना सवनांती आह ेकी, हा नजिाणा कमी 

किावा सकां वा योजनेची मदुत वाढवनू द्यावी.  जेणेकरुन लोकाांना सदलासा समळू शकेल. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सशिीर् चौधिी... 

 अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक आिोग्य सवभागाच्या बाबतीत मांत्री महोदयाांना 

अशी सवनांती आह ेकी, माझ्या मतदाि  संघातील रािेर आवण यािल तालकु्यातील 

िैद्यकीय अवर्कारी आवण नसेस यांछया वनिाससिानाची र्व्यवस्था नसल्यामळेु त्याांची 

असतशय ििवड होते.  त्यामळेु त्याांच्या सनवासस्थानासाठी सनधीचे प्रावधान किावे.  

तसेच महसलू सवभागाच्या बाबतीत दोन्ही तालकु्याचे तहससलदाि व प्राांत असधकािी 

याांच्या सनवासस्थानाची र्व्यवस्था नाही.  तसेच प्राांत असधकािी याांच्या कायाालयासाठी 

इमाित नसल्यामळेु खिू अडचण सनमााण होते.  त्याकरिता सनधीचे प्रावधान किाव े

अशी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, अन्न व नागिी ििुवठा सवभागाच्या बाबतीत िावेि तालकु्यात 

गोदामाांची अििुी र्व्यवस्था असल्यामळेु ते खाजगी भाडेतत्त्वावि घ्यावे लागतात.  

त्यामळेु भिड आसण धान्याची खिेदी उसशिा सरुू होते.  िरिणामी लोकाांना खिू त्रास 

होतो.  त्या दृष्टीने आिण कायावाही किावी.   

 अध्यक्ष महोदय, आता २ वर्े आिल्या असधवेशनाचे सदवस कमी झाले 

आहते.  िवूी अशी िरिसस्थती होती की आिले सभागहृ िात्री १२-१२ वाजेियंत सरुू 

असायचे.  आताच काय झालां, इतकी काय घाई झाली.  मांत्री महोदय असोत सकां वा 

सविोधी िक्षनेते असतील त्याांना इतिही अनेक ्लॅटफॉमा आहते.  आम्हा आमदािाांना 

दसुिे कोणतेही ्लॅटफॉमा नाहीत आसण हा एकमेव ्लॅटफॉमा असताना आम्हाला 

बोलण्याची सांधी समळत नसेल ति ह ेयोग्य नाही. 

--------- 
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 श्रीमती मसनर्ा चौधिी (दसहसि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ या 

वर्ााच्या अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक आिोग्य सवभागावि बोलताना मसहलाांमध्ये 

सर्व्हाायकल कॅन्सिचे वाढते प्रमाण सवचािात घतेा मी मांत्री महोदयाांना सवनांती कित े

की, १८ ते ३५ वयोगटातील मसहलाांना कॅन्सिच ेर्व्हकॅ्सीन मोफत दणे्यासाठी आिण 

प्रयत्न किावेत.  तसेच मेमोग्राफी आसण िॅ्समअेि या तिासण्या सिकािी व खाजगी 

रुग्णालयात सिकाितफे मोफत स्वरुिात उिलब्ध करुन द्यावी.  जेणेकरुन आिण 

सर्व्हाायकल कॅन्सिचे सनयांत्रण करु शकू.  तसेच आमच्या मुांबई उिनगिामध्ये एम्सच्या 

धतीवि एक हॉसस्िटल सनमााण किावे, अशी सधु्दा मी मांत्री महोदयाांना सवनांती किते.  

आज आिण महात्मा ज्योसतबा फुले आिोग्यदायी योजनेमधनू लोकाांना लाभ दतेो.  

ििांत ु कॅन्सि झाल्यानांति केमो आसण िेसडयशन याांचा खचा बघता आिण या 

योजनेमधनू दीड लाखाियंत मदत दतेो ती सकमान गजुिातच्या धतीवि "मॉ" काडााच्या 

माध्यमातनू ३ लाख इतकी सदली जाते तवेढी ती मयाादा किावी, अशी मी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती किते. 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाच्या बाबतीत बोलताना माझ्या मतदाि 

सांघामध्ये जे कोळीवाडे आसण गावठाणे आहते त्याांचे सीमाांकन किायच ेिासहले आह.े  

उदाहिणाथा काांदळिाडा, दसहसि गावठाण, एकसि या भागातील सीमाांकन तातडीने 

करुन घेण्यात यावे.  तसेच कोकणातील काही नदी िात्रामध्ये खाडीतील साचलेला 

गाळ काढण्यासाठी कमी दिाने िॉयल्टीची ििवानगी दणे्यात आली आह.े  त्याच 

धतीवि सातिाडी खाडीतील गाळ काढण्यासाठी ििवानगी द्यावी. 

अध्यक्ष महोदय, ऊजाा सवभागाच्या बाबतीत बोलत असताना ऊजाा मांत्रयाांनी 

आमच्या सचकू बागायतदाि, िान बागायतदाि, फूल बागायतदाि याांना जो वासणज्य 

वीजेचा दि आकािला आह ेतो भदूडं आमच्या शेतकऱ्याांना न लावता आधीप्रमाण े

जे दि होते त्याप्रमाणे ते किावेत, अशी मी मागणी किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभागाच्या बाबतीत बोलत असताना मी 

माननीय मांत्री याांना साांग ूइसच्ितो की, आिण िालघिला आसण वानगावला श्री आनांद  
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श्रीमती मसनर्ा चौधिी... 

ठाकूि याांच्याकडे गेले होते.  त्यावेळी आिण तेथील शेतकऱ्याांना आश्वासन सदले होत े

की, सयूाा धिणाचे िवूेकडील िाणी िसिमलेा आणायचे आह ेते आम्ही लवकिात 

लवकि आण.ू  अनेक िाजकीय नेत्याांनी तेथे नािळ फोडले.  जेवढे नािळ फोडून 

िाण्याचे थेंब खाली िडले तेवढे थेंब िाणी िवूचे ेिसिमलेा आलेले नाही.  म्हणनू मी 

आिणास सवनांती किते की, आमच्या िालघि सजल्यातील जो िसिमचेा भाग आह,े 

समदु्रसिाटीवि आह,े त्याची िाण्याची िातळी खिू खाली गलेी आह,े तेथील िाणी 

खािट झाले आह.े  जवळजवळ त्याचा हाडानेस १४०० िीिीएमियंत गेला आह.े  

आिण एमएमआिडीए रिजनला सयूाा धिणाचे िाणी दतेो.  िण ते आमच्या 

आसदवासी उियोजनेतनू बनलेले धिण आह.े  त्यामळेु सयूाा धिणाचे िाणी ह ेिवूेिासनू 

िसिम बांदि िट्टीला दणे्यात यावे, अशी मी आिणास सवनांती कितो. 

---------- 
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 ॲङ अशोक िवाि (सशरुि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िीय अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी व त्याांना िासठांबा दणे्यासाठी 

मी या सठकाणी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी प्रथमत: माननीय महसलू मांत्री श्री. बाळासाहबे थोिात व 

माननीय उिमखु्यमांत्री श्री. असजत िवाि याांना मनािासनू धन्यवाद दतेो की त्याांनी 

हवेली येथे अ्िि तहससल सनमााण किण्याचे जाहीि केले आह.े  त्याचा फायदा या 

भागातील लाखो लोकाांना होणाि आह.े 

अध्यक्ष महोदय, महसलू आसण वन सवभागाने २ जीआि काढले आहते.  

आमच्या िरिसिातील हवेली तालकु्यातील कोणत्याही गावाला भामा-आसखडे 

धिणाचे िाणी समळणाि नाही आसण म्हणनू त्याच ेशेिे काढावेत.  खिां म्हणजे सिकािी 

यांत्रणा असे काम करु शकते.  यासांबांधी माननीय उच्च न्यायालयाचे आदशे आहते 

ताबडतोब ह ेशेिे काढावेत.  आिण जि आम्हाला थेंबभि िाणी दणेाि नसाल ति त े

शेिे कशासाठी ठेवले आहते.  ते शेिे ठेवताना असधकाऱ्याांनी कशी मके मािली ते मी 

आिल्याला वाचनू दाखसवतो.   

"िनुवासन असधसनयमातील तितदुीच्या अनरु्ांगाने िाज्य शासनाचे भसूांिादनाच े

असधकाि अबासधत ठेऊन फक्त शेती र्व्यवहािासाठी हस्ताांति र्व्यवहाि अनजेु्य." 

आम्ही जि आिल्या धिणातील िाणी घते नाही ति आमच्या जसमनीवि 

आिण तो शेिा का मािता.  आमचा ७/१२ आिण मोकळा का किीत नाहीत.  

यासांबांधी मी अनेकवेळा माननीय मदत व िनुवासन मांत्री श्री. सवजय वडेट्टीवाि 

याांच्याकडे हलेिाटे मािले आहते.  आज फक्त खाली आदशे सदला आह.े  खिां म्हणजे 

मांत्री महोदयाांनी मोठां  मन दाखवनू एक मोठी बैठक घेऊन शेतकऱ्याांना बोलावनू 

माननीय उच्च न्यायालयाने सदलेले आदशे... या सठकाणी माननीय जलसांिदा मांत्री 

उिसस्थत आहते.  मी त्याांना साांग ूइसच्ितो की, आम्ही आिल्या धिणातील एक थेंबही 

िाणी घेत नाही ति आमच्या जसमनीविील ते शेिे का काढत नाहीत.  हीच िरिसस्थत 

चासकमाण धिणाच्या बाबतीत आह.े  ३० वर्ाािासनू आिण शेिे मारुन ठेवले आहते.  

आमच्या जसमनीचे खिेदी सवक्रीचे र्व्यवहाि होत नाहीत सकां वा वािसाहक्काच्या नोंदी  
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ॲङ अशोक िवाि.. 

होत नाहीत.  मग आम्ही काय किायचे.  आिण जि त्या जसमनीवि अशा प्रकािचे शेिे 

मािता.  जो कोणी सांबांसधत असधकािी असेल त्याच्यावि कािवाई किण्याची गिज 

आह.े  प्रशासनातील ह ेशकु्राचाया शोधले िासहजेत.  जि भामा-आसखडे धिणाचे 

िाणी िणुे महािासलकेला जात असेल आसण आमच्या भागात थेंबभिही िाणी येत 

नसेल ति आमच्या जसमनीवि ते शेिे का मािले आहते.  तसेच चासकमाणचे 

िनुवासनाचे शेिे आमच्या ७/१२ वि मािले आहते.  आिण अशा िध्दतीने अन्याय 

किणाि आहात काय ? 

अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी माननीय आिोग्यमांत्री याांचे कौतकु केले िासहजे.  

कािण ज्याांनी कोिोनाच्या काळात ऑक्सीजनची कमतिता होती तेर्व्हा आम्ही फोन 

केल्यानांति आम्हाला मदत झाली.  ऑक्सीजनचे बेड सनमााण किण्यासाठी त्याांची 

मदत झाली.  कोिोनाच्या काळात माननीय आिोग्य मांत्री श्री. िाजेश टोिे याांच्या 

माध्यमातनू आमच्या असांख्य कायाकत्यांना मदत झाली आह.े   

अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या वतीने जीआि काढले जातात.  िण त्याांच्या प्रती 

सन्माननीय सदस्याांना का सदल्या जात नाहीत.  आिण या जीआिच्या प्रती 

आमदािाांना िोस्टाने िाठसवल्या िासहजेत.  कोणत्या आमदािाांना जीआि मासहती 

आहते.  आिण जो नवीन जीआि सनघतो तो प्रत्येक आमदािाला ऑनलाईन सकां वा  

िोस्टाने िाठसवला िासहजे.  काही सठकाणी आमदािाांचा उल्लेख असतो आसण इति 

ससचव आसण अमकु तमकु याांचा उल्लेख असतो.  आमदािाांचे नाव टाकले ति काय 

सबघडते.  म्हणनू आमदािाांचे नाव या जीआिमध्ये टाकले िासहजे, अशी माझी मागणी 

आह.े  आिण या प्रती सजल्हासधकािी, सवभागीय आयकु्त आसण इतिाांना दतेा.   

अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याांच्या दृष्टीने वीजेचा प्रश्न अत्यांत महत्त्वाचा आह.े  

आिण मधल्या काळात जी शेतकऱ्याांची वीज किात केली त्यामळेु शेतकऱ्याांच े

अतोनात नकुसान झाले.  आता आिण फक्त काही मसहन्याांसाठी शब्द सदला आह.े  

िण मी सिकािला सवनांती कितो की, शेतकऱ्याांच्या कृर्ी िांिाांची वीज तोडू नका आसण 

त्याांचे नकुसान करु नका.  आिल्याला जे काही अथाकािण किायचे असेल ते आिण  
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ॲङ अशोक िवाि.. 

किीत िहा.  िण शेतकऱ्याला सकमान ८ तास सनयमाने वीज द्या.  ३०-३० आसण ४०-

४० वर्े झाली.  िण अजनूही आमच्या वीजेच्या तािा त्याच आहते.  वीजेच्या तािा 

तटुतात.  म्हणनू त्या बदलल्या िासहजेत. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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ॲड. अशोक िवाि...  

वजिे ७० हजारापेक्षा जासत कन्झ्यमुर आहते. त्या मानाने सतथे फक्त एकच असधकािी 

असेल ति आमचे काम कसे चालणाि आह े? त्यामळेु त्या सठकाणी जास्त असधकािी 

उिलब्ध करुन सदले िासहजे.  एवढे बोलनू मी माझे भार्ण सांिसवतो. धन्यवाद ! 

------- 
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श्री. िमेश कोिगावकि (भाांडूि) : अध्यक्ष महोदय, अन्न, नागिी ििुवठा व 

ग्राहक सांिक्षण सवभागाच्या मागणीवि मी बोलणाि आह.े  िाज्यातील गोिगिीब अल्ि 

उत्िादक गटातील नागरिकाांना स्वस्त दिात सशधावाटि कें द्रामाफा त गह  व ताांदळू 

सवतिीत किण्यात येत आहते. स्वस्त दिात धान्य समळण्यासाठी असलेली वासर्ाक 

उत्िन्नाची मयाादा ५९ हजाि रुिये आह.े गेल्या अनेक वर्ाािासनू आिण तीच मयाादा 

ठेवली आह.े त्यामळेु अनेक  गिज ु नागरिकाांना शासनाच्या स्वस्त धान्य 

सवतिणािासनू वांसचत िाहावे लागत आह.े सदि वासर्ाक उत्िन्नाच्या मयाादते वाढ 

करून ती २.५ लाख रुियाांियंत किण्यात यावी अशी मी सवनांती कितो. तसेच 

सशधावाटि कें द्रामाफा त सवतिीत किण्यात येणािे गह  व ताांदळू ह ेअसतशय खिाब व 

सनकृष्ट दजााचे असल्याच्या अनेक तक्रािी लाभाथ्यांकडून वािांवाि सशधावाटि 

कें द्राकडे तसेच सांबांधीत सवभागाच्या असधकाऱ्याांकडे किण्यात येतात. या प्रकिणी 

तातडीने चौकशी करुन िाज्यातील सशधावाटि कें द्रातनू सवतिीत किण्यात येणाऱ्या 

धान्याच्या दजााबाबत तसेच उत्िन्नाची मयाादा वाढसवण्याबाबत कािवाई किावी.  

अध्यक्ष महोदय, मलुुांड येथे सध्या असस्तत्वात असणािे कामगाि रुग्णालय 

म्हणजे ईएसआय रुग्णालय बांद अवस्थेत आह.े कािण सतथे रुग्णच नसतात. त्यामळेु 

ते रुग्णालयजे.जे. रुग्णालय सकां वा सेंट जॉजेस यासािख ेअत्याधसुनक व नर्व्याने सखु 

ससुवधा करुन उभािण्यात यावे. महसलू आसण वन सवभागाच्या बाबतीत बोलताना 

मी साांग ूइसच्ितो की, बोरिवली िाष्ट्रीय उद्यानाचे मी प्रसतसनधीत्व किीत असलेल्या 

आसदवासी िाडा, सखांडी िाडा आसण माता िमाई नगि  ही के्षत्र लागनू असलेल्या 

सठकाणी नेहमीच सबबटयाचा वावि सदसतो. अशावेळी अनेक भटक्यािाण्याांची 

अनेकवेळा भक्ष्य केली जाते. तसेच माझ्या सवभागात निभक्ष्य दखेील झालेला आही. 

अशी शक्यता असताना सतथे असणािी आधाि सभांत उांच करुन सांिक्षण समळण्यासाठी 

सहकाया किावे.  

अध्यक्ष महोदय, भाांडूि सवधानसभा के्षत्र ह े मखु्यत: मुांबई उिनगिामध्ये 

असस्तत्वात येत असनू  येथे सवद्यतु सवतिण कां िनीमाफा त  वीज ििुवठा केला जातो. 

ििांत ुया कां िनीमाफा त मलुुांड, भाांडूि आसण काांजिूमागा ह ेसवभाग ठाणे(ग्रामीण) मध्ये  
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श्री. िमेश कोिगावकि.... 

नोंदसवले गलेे असल्यामळेु प्रामखु्याने ग्रामीण भागात ज्यावेळी लोडशेडींग केले जाते 

अशावेळी या के्षत्रासाठी दखेील ह ेसनयम लाग ूहोतात. तिी सदि सवभाग हा ग्रामीण 

सवभागातनू वगळून स्वतांत्र सवभाग करुन सवद्यतु ििुवठा सिुसळत किावा, अशी मी 

मागणी कितो. एवढे बोलनू मी माझे भार्ण सांिसवतो. धन्यवाद ! 

------ 
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श्री. सजतेश अांताििूकि (दगेलिू) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े  

अध्यक्ष महोदय,महसलू सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति माझ्या 

सबलोली व दगेलिू तालकु्यातील तसेच नगििरिर्द हद्दीतील थोडी थोडकी नर्व्ह ेति 

समुािे २३८ मालमत्ता धािकाांच्या जवळिास४०० एकि जसमनींचे भोगवटाि वगा-१ 

ऐवजी वगा २ नोंद झाल्याची गांभीि बाब उघडकीस आली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, जवळिास दहा मसहने झाले या सवा मालमत्ताांचे खिेदी सवक्री 

र्व्यवहाि बांद किण्यात आले आहते. वास्तसवक आिल्या सिकािने चाि टक्के स्टॅम्ि 

ड्यटुी कमी करूनही चकुीच्या वगा नोंदीमळेु एकाही मालमत्ता धािकाला याचा लाभ 

ति घेता आलाच नाही, उलटिक्षी कोणाला कोिोना सािख्या सांकटाला, घिी लग्न वा 

अन्य आसथाक खचााचा मेळ भागसवण्यासाठी सदि मालमत्ता सवकता आलेली नाही. 

यामध्ये महसलू सवभागाच्या चकुीचा नाहक फटका सांबांसधत मालमत्ताधािकाांना 

बसला असनू शासनाचाही महसलू बडुत आह.े त्यामळेु या गांभीि ताांसत्रक चकुीवि 

लक्ष कें सद्रत करून तातडीने फेिफाि दरुुस्ती किण्याची महसलू सवभागावि जबाबदािी 

असतानाही, ती जबाबदािी कुठलाच असधकािी स्वीकािण्यास तयाि नाही. अध्यक्ष 

महोदय, मी आिल्या माध्यमातनू शासनास सवनांती कितो की, वगा २ ची नोंदणी घेऊन 

याप्रकिणी दोर्ी सांबांसधत कमाचािी असधकािी याांच्यासवरुद्ध कडक कािवाई 

केल्यासशवाय भसवष्ट्यात अशा चकुा होणाि नाहीत. अशी माझी धािणा आह.े 

श्री. जयांत िाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड आसशर् शेलाि 

याांनी केलेल्या सवनांतीनसुाि आिण आणखी  वेळ वाढवावी,अशी माझी सवांनती आह.े  

अन्य सन्माननीय सदस्याांना दखेील बोलण्याची सांधी आह.े त्यामळेु सन्माननीय 

सदस्य ॲड आसशर् शलेाि ऐकटेच बोलणे योग्य नाही.  माननीय मांत्रयाांच्या उत्तिासह 

आिण आणखी अधाातास वेळ वाढवावी अशी आमची सवांनती आह.े त्यानांतिही जि 

चचाा सांिली नाही ति उत्तिाससहत िात्री ७.३० वाजता िणूा करु.  
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श्री. सजतेश अांताििूकि : अध्यक्ष महोदय, आमचे नेते मा.अशोकिावजी 

चर्व्हाण साहबे याांचा सड्रम प्रोजेक्ट म्हणनू ओळखला जाणािा लेंडी अांतििाज्यीय 

प्रकल्ि असनू या प्रकल्िावि समुािे २०३३ कोटी रुिये खचा किण्यात येणाि आह.े 

अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळ्या कािणाांमळेु हा लेंडी प्रकल्ि मागील ३३ वर्ां 

िासनू िखडलेला आह.े माझी सवनांती आह ेकी, या प्रकल्िाची मळू सकां मत ५४ कोटी 

िकमेचा हा प्रकल्ि केवळ िखडल्यामळेु २०३३ कोटीियंत प्रस्तासवत झालेला आह.े 

शासनाकडून प्रकल्िासाठी प्रदान केलेली १२ गावे यात आहते. त्या १२ गावाांिैकी 

९ गावाांचे िनुवासनाचे काम प्रगतीिथावि आह.े या प्रकल्िा अांतगात २३९८ हके्टि 

जमीन बडुीत के्षत्रात जात आह.े या धिणाच्या माध्यमातनू २६ हजाि ९२४ हके्टि 

जमीन ससांचनाखाली येणाि आह.े आमचे श्रध्दास्थान स्वगीय डॉ. शांकििावजी चर्व्हाण 

साहबे याांनी महािाष्ट्रातील ससांचनाच्या दृष्टीने आयषु्ट्यभि जी एक दिुदृष्टी बाळगली 

दिुष्टीतनूच या जायकवाडीचा प्रकल्ि आकािास आला. एवढे बोलनू मी माझे भार्ण 

सांिसवतो. धन्यवाद ! 

-------- 
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श्री. िाम सातितुे (माळसशिस) :  अध्यक्ष महोदय, सन १९८४ साली माननीय 

माजी मखु्यमांत्री श्री वसांतदादा िाटील असताना त्याांनी िणुे-सातािा  आसण सोलाििू 

सजल्यातील दषु्ट्काळी भागाला िाणी समळावे यासाठी सनिा दवेधि योजना तयाि केली. 

या योजनेला सन १९९५ साली यतुी सिकािच्या काळात मान्यता भेटली होती. ििांत ु

सन २००१ साली ह े१२ टीएमसी क्षमतेचे धिण िणूा झाले. त्यातनू वीि धिणात िाणी 

सोडण्यात येत आह.े सध्या या िाण्याचा उियोग कायाके्षत्राबाहिेील गावाांना होत आह.े 

ििांत ुमाझ्या मतदािसांघातील या सनिा दवेधि धिणाचे लाभाथी असणािी २२ गाव े

सध्या सिण्याच्या िाण्यासाठी वांसचत आहते. त्याांना शेतीचे िाणी ति दिूच ििांत ु

सिण्याचे िाणी सदु्धा नाही. माझ्या मतदािसांघातील धमाििूी येथे िांि हाऊस बाांधनू 

कोथळे येथे िाईिलाईनने िाणी नेऊन सनिा दवेधि योजनेंतगात दणे्यात येणािे आमच्या 

हक्काचे िाणी या २२ गावाांना दणे्यात यावे. कोथळे कािांडे िासनू माझ्या 

मतदािसांघातील २२ गावे या योजनेमळेु वांसचत आहते. माननीय जलसांिदा मांत्री  श्री. 

जयांत िाटील याांना मी सवनांती किीत आह ेकी, यासाठी आिण या अथासांकल्िामध्ये 

तितदू किावी. त्यासाठी मी आिल्याला ित्र सदले ििांत ु ददुवैाने या बाबीला 

अथासांकल्िामध्ये समासवष्ट केलेले नाही. आिण या सनिा दवेधि योजनेमध्ये माझ्या 

माळससिस तालकु्यामधील जी  २२ गावे वांसचत आहते त्यासाठी कॅनॉल आसण  इति 

दरुुस्तीच्या कामासाठी भसवष्ट्यात अथासांकल्िात सनधी मांजिू किावा. माझ्या 

मतदािसांघातील २२ गावे ही िाण्यािासनू वांसचत िाहणाि नाहीत याची आिण 

काळजी घ्यावी आिण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल धन्यवाद ! 

------- 
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श्री. िी.एन.िाटील (किवीि) :अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्याििुवणी मागण्याांना िासठांबा दणे्यासाठी आसण माझ े

सवचाि माांडण् साठी मी उभा आह.े  

श्री. जयांत िाटील : अध्यक्ष महोदय, सविोधी िक्षातील सन्माननीय सदस्य 

आता सभागहृाबाहिे जात आहते. मला फक्त एवढेच म्हणायचे आह ेकी, सन्माननीय 

सदस्याांच ेभार्ण सांिल्यानांति त्याांनी उत्ति ऐकण्यासाठी थाांबले िासहजे. द कसशमि 

फाईल्स हा सचत्रिट बघण्यासाठी सन्माननीय सदस्याांनासभागहृाच्या बाहिे िाठवले 

जात आह.े ह ेअसतशय गांभीि आह.े आिल्याला िासहजे असेल ति द कसशमि फाईल्स 

हा सचत्रिट बघण्यासाठी मी वेगळी अिेंजमेंट करुन दतेो. 

श्री. िी.एन. िाटील : अध्यक्ष महोदय, ऊजाा सवभागावि बोलत असताना मी 

आिल्याला साांग ूइसच्ितो की, ििवाच्या सदवशी माननीय ऊजाा मांत्रयाांनी सन्माननीय 

सदस्याांची मागणी असताना शेतकऱ्याांची वीज कनेक्शन तोडणे थाांबसवण्यासाठी 

आश्वासन सदले. ििांत ु खऱ्या अथााने मागच्या िावसाळयात कोल्हाििू सजल्यात 

मोठया प्रमाणात िाऊस झाला. अनेक शेतकऱ्याांची शेती वाह न गेली, सतथे कडा 

कोसळल्या..... 

श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, माझी हिकत अशी आह ेकी, माननीय 

जलसांिदा मांत्री आसण माझे समत्र श्री. जयांत िाटील असे बोलले की, द कसशमि फाईल्स 

हा सचत्रिट बघण्यासाठी सनमाननीय सदस्याांना सभागहृाबाहिे िाठवले जात आह.े 

याबाबत त्याांनी खलुासा किावा. 

ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाल पाटील ) : सन्माननीय सदस्य श्री. योगेश 

सागि मी आिल्याला साांग ूइसच्ितो की, ही हिकत होऊ इसच्ित नाही. कामकाजावि 

काही हिकत असेल ति बोल ूशकता.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि....  
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 श्री. िी.एन.िाटील : अध्यक्ष महोदय, कोल्हाििू भागातील  शेतकऱ्याांचे गेल्या 

वर्ीिासनू प्रचांड नकुसान झालेले आह.े हििडेु गावामध्ये कडा कोसळला  येथे ३ 

मसहन्याांनति आताच कनेक्शन जोडले होते.  आता िनु्हा ३ मसहन्यानांति शेतकिी  ह े

वीज कनेक्शन कसे जोडणाि ? गगनबावडा व ििळा तालकु्यातील शेतकऱ्याांच े

दखेील प्रचांड नकुसान झालेले आह.े २०० टन ऊस होत होता. आता तेथे केवळ  ४० 

टन  ऊस झालेला आह.े अशा वेळी ह ेशेतकिी सवजेचे सबल कसे भिणाि, अशी 

िरिसस्थती आह.े ज्याांचे नकुसान झालेले आह,े त्याांचा सर्व्ह ेकिणे आवशयक आह.े 

माननीय श्री. सशुीलकुमाि सशांद,े मखु्यमांत्री असताना एक वर्ााकरिता शेतकऱ्याांचे 

सवजेचे सबल माफ केले होते. शेतकऱ्याांचे कोिोना व ििुामळेु बिेच नकुसान झालेले 

आह.े या करिता शेतकऱ्याांचे सबल माफ किावे, अशी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी जलसांिदा सवभागावि मी बोल ूइसच्ितो.  माझ्या 

मतदािसांघात धामणी प्रकल्ि आह.े सन २००० िासनू असतशय सधम्या गतीने या 

प्रकल्िाचे काम सरुु आह.े माननीय जलसांिदा मांत्री याांना आम्ही या प्रकल्िाकरिता 

भेटलो होतो.  या प्रकल्िाकरिता २१७ कोटी रुियाांची सनसवदा काढली.  मात्र अद्याि 

ह ेकाम झालेले नाही.  ह ेकाम लवकि सरुु किावे. या भागातील लोकाांना िढुील २ 

मसहने सिण्यास िाणी समळत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  महसलू सवभागासांबांधी मी बोल ूइसच्ितो. सामान्य शेतकिी, 

कुां भाि आिल्या र्व्यवसायाकरिता माती नेतात. त्याांनी ियााविण सवभागाची ििवानगी 

घ्यावी  असा  आदशे आता  न्यायालयाने सदलेला आह.े िवूी तहसीलदाि व     

सजल्हासधकािी ििवानगी द्यायचे. िॉयल्टी भिल्यानांति कुां भाि याांना  ििवानगी समळत 

होती. मात्र आता िॉयल्टी भिल्यानांतिही ििवानगी समळत नाही. कुां भाि समाजातील 

माणसू  ियााविण सवभागाची ििवानगी घेण्याकरिता नागििूला जाऊ शकत नाही.  

कॅसबनेटमध्ये या सांबांधी सनणाय घ्यावा. न्यायालयाने सनणाय घेतल्या नांति कोल्हाििू  व 

िाज्यातील कुां भािाांचा र्व्यवसाय बांद झाला आह.े या बाबत उिाययोजना किावी. 

अध्यक्ष महोदय,   या मागण्याांना मी िासठांबा दतेो  व माझे दोन शब्द िणूा कितो. 

     ------ 
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 श्री. प्रताि अडसड ( धामणगाव िेल्वे  ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-

२०२३ च्या अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त 

किण्याकरिता मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  मी थोडक्यात बोल ू इसच्ितो. माझ्या मतदािसांघातील 

समधृ्दी महामागााच् या कामाकरिता सबकााँरॅक्टि याांनी अवैध उत्खनन केल्यामळेु २५ 

कोटी रुियाांचा दांड तहसीलदाि याांनी केला. असिलात गले्यानांति हा दांड शनू् य 

किण्यात आला. याची चौकशी करुन कािवाई किण्यात यावी.  असेच प्रकिण 

धामणगाव तालकु्यात झाले आह.े ििवानगीच्या आधीच उत्खनन केले आह.े 

यामध्येही मोठा दांड होऊ शकतो. ते प्रलांसबत आह.े िेती घाटाच्या बाबत मी जास्त 

बोलणाि नाही. याचे कािण या िवूी सदस्याांनी  या सांबांधी असतशय सवस्ततृ 

साांसगतलेले आह.े शासनाने या बाबत लक्ष घातल्यास शासनाचा महसलू वाढेल व 

अवैध उत्खनन बांद होईल. एसडीओ याांच्याकडे सतन्ही नगििरिर्दाांचे चाजा सदले 

आह.े महसलू के्षत्र मोठे असल्याने हा चाजा काढून सीईओ याांना द्यावा, अशी सवनांती 

कितो. भोगवटादाि २ चे १ किण्याकरिता अनेक सदवसाांिासनू  फाईल िडून आहते. 

यामळेु शासनाला महसलू समळेल व लोकाांची सोय होईल यामळेु कालावधी लवकि 

सनसित करुन कायावाही किण्यात यावी.  

 अध्यक्ष महोदय,  िेणकुा बस स्टेशन, नाांदगाव खाांडेश्वि येथे इर्व्हके्यएुशन ऑफ 

िॉवि करिता सद. १५.४.२०२१ ला  साडे िाच कोटी रुियाांचे टेंडि फ्लोट झाले. या 

करिता सनधीची तितदू किावी. सजल्हा िरिर्दचेे िस्ते एका िावसाळ्यातच वाह न 

जातात. ह ेिस्ते गणुवत्तािणूा किावे व त्याची चौकशी करुन कािवाई किण्यात यावी. 

िीसीआय इांडेक्सनसुाि कोणतीही कामे होत नाहीत. प्राधान्य क्रमाांक १ सोडून ४ 

मधील कामे घेण्यात येतात, या बाबत कािवाई किावी अशी सवनांती कितो व माझ े

दोन शब्द िणूा कितो.    

     -------- 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GGG - 291 

DYK/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 18:30 

 

 

 श्री. धमािावबाबा आत्राम  ( अहिेी ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ 

च्या अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी 

उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  आम्हाला बोलण्याकरिता वेळ द्यावा अशी मी सवनांती 

कितो.  इतिाांना वेळ सांिल्याविही बोलण्याची सांधी सदली जाते मात्र आम्हाला वेळ 

सदला जात नाही. आिण वेळ सदल्याबद्दल मी सवाप्रथम आिले आभाि र्व्यक्त कितो. 

महसलू व वन सवभागावि मी बोल ूइसच्ितो. आमच्याकडे कमलाििू गाव असनू तेथे 

हत्ती कॅम्ि आह.े येथे १७ हत्ती असनू ियाटन स्थळ आह.े ह ेस्थळ गजुिातला नेण्याचा 

प्रयत्न कें द्र शासनाकडून केला जात आह ेते थाांबवण्यात यावे अशी मी सवनांती कितो. 

हा आसदवासी भाग असनू वन सवभाग असल्यामळेु कोणत्याच िस्त्याचे काम होत 

नाही. िणूा िाज्यात जेथे वन सवभागाच्या अांतगात  िस्ते असतील त्याांना वन सवभाग 

अडथळा कितो. कामाला एनओसी दते नाही. हजािो कोटी रुियाांचे काम गडसचिोली 

सजल्यात सरुु आह.े मात्र यास एनओसी समळत नसल्याने  कामे  होत नाहीत. या 

बाबत ताबडतोबीने सवचाि किावा, अशी सवनांती कितो व  वेळ कमी असल्यामळेु मी 

माझे दोन शब्द िणूा कितो. 

     ----------- 

ताझलका सभाध्यक्ष :  मांत्री महोदयाांनी उत्तिाचे भार्ण सरुु किावे.   

श्री. जयांत िाटील : अध्यक्ष महोदय, आज सायांकाळी ६.३० वाजेियंत वेळ 

ठिसवण्यात आली होती.  मी प्रस्तासवत केले होते की, सदस्याांची बोलण्याची भावना 

आह.े या नांति काही सदस्याांनी माझ्या जवळ कानात येऊन असतशय प्रेमाने 

साांसगतल्यामळेु मी या सनष्ट्कर्ाावि आलो आह े की, सवांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. 

प्रत्येकाला २-५ समसनटाांची सांधी द्यावी. या नांति उत्ति सदले जाईल. सन्माननीय सदस्य 

सवाश्री ित्नाकि गटेु्ट, यशवांत माने, प्रकाश आवाडे, सहिामण खोसकि इ. अनेकाांना 

बोलायचे आह.े त्याांना २-३ समसनटाांचा वेळ द्यावा. जास्त िाल्हाळ  लावल्यास त्याांचा 

माईक बांद किावा.     
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 श्री. उदयससांग िाजितू ( कन्नड ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी उभा 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या भागात वन सवभागाची ४० टक्के जमीन आह.े यामळेु 

येथे िस्ते होत नाहीत. शेतीमध्ये जांगलातील प्राणी येऊन नकुसान कितात. याकरिता 

ताि कां िाऊां ड किण्यात यावे, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  मी सावाजसनक आिोग्य सवभागाबाबत बोल ू इसच्ितो. 

आमच्या  येथे १०० खाटाांचे रुग्णालय किण्याकरिता सवनांती केली आह.े ह ेलवकिात 

लवकि सरुु किावे. कन्नड शहिात मसहला व बालकाांना शहिाच्या मध्यभागी 

दवाखान्याची ििवानगी सदली ति खिू चाांगले होईल.  

 अध्यक्ष महोदय,  जलसांिदा सवभागाबाबत मी बोल ू इसच्ितो. मोठमोठया 

बॅिेजची साईट आमच्याकडे आह.े माननीय मांत्री श्री. जयांत िाटील याांना मी सनवेदन 

सदले आह.े तेथे बॅिेज तयाि केले ति चाांगले होईल.  आमच्या कन्नड मतदािसांघात 

डोंगिी भाग असनू नदी नाले असधक असल्याने गजुिदिी, कोटी  अशा ३-४ धिणाच्या 

साईट्स आहते. या बाबत सवचाि किावा. येथे डोंगि भाग असल्यामळेु  काही 

गावाांमध्ये नदीचे िाणी येते. येथील नदीवि सांिक्षक सभांत केली ति चाांगले होईल एवढे 

बोलनू मी माझे दोन शब्द िणूा कितो.  

     ------ 
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 श्री. असभमन्य ूिवाि ( औसा ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी उभा 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  जलसांिदा सवभागावि मी बोल ूइसच्ितो. माननीय जलसांिदा 

मांत्री याांना मी गेल्या वर्ी  सद. २५ माचा िोजी भटेलो होतो, त्याांच्याशी ित्रर्व्यवहाि 

केला होता. सनम्न तेिणाच्या उजर्व्या कालर्व्याच्या जवळ  सिवडी कोकडगाव हा 

िस्ता असनू तो िणूािणे अडलेला आह.े या कॅनलची उांची २० मी. िेक्षा असधक आह.े  

७५ टक्के लोकाांची शेती दसुऱ्या बाजलूा आह.े येण्या-जाण्याकरिता त्याांना ७ सक.मी 

चा वळसा घालावा लागतो.  माझी सवनांती आह.े या कॅनलला एक बोगदा करुन द्यावा 

सकां वा दोन्ही बाजलुा िस्ता किावा. ही मागणी २०-२५ वर्ांिासनू प्रलांसबत आह.े 

याकडे मांत्री महोदयाांनी लक्ष द्यावे. सनम्न तेिणाच्या खालच्या बाजिूासनू नदीच्या 

रुां दीकिण व खोलीकिणाकरिता  मांत्री महोदयाांना  सवनांती केली होती. मात्र त्याची 

अद्याि ििवानगी समळाली नाही. नदीचे िात्र अरुां द झाल्यामळेु नदीच ेिाणी शेतीत 

सशित आह.ेयामळेु जमीन खिाब होत आह.े मी नाम फाऊां डेशन, श्री श्री. िवी शांकि 

याांच्या रस्टला सवनांती केलेली आह.े     

      यानांति श्रीमती सगिि... 
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श्री.असभमन्य ूिवाि .... 

या वतन्ही संस्था मला यामध्ये मदत किण्यास, मसशनिी दणे्यास तयाि आहते. 

सडझेलची र्व्यवस्था आिल्याला किावयाची आह.े माननीय िालक मांत्री याांनी मला 

सडझेलकरिता िैसे दणे्यास मान्यता सदलेली आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा सवर्य असा आह ेकी, सनम्न तेिणामध्ये प्रचांड 

गाळ साचलेला आह.े त्या गाळाचे सर्व्हके्षण र्व्हावे, म्हणनू मी मागणी केली होती. 

त्या सर्व्हके्षणाचे काय झाले याची मला अजनूही मासहती नाही. तो जो गाळ साचतो 

त्यामळेु वाह न जाणाऱ्या िाण्याच्या असतरिक्त साठ्याच्या अगेन्स्ट आम्हाला त्याच 

भागात साठवण तलाव मांत्री महोदयाांनी करुन सदले ति ते खिू चाांगले होईल. 

  अध्यक्ष महोदय, ऊजाा खात्याच्या मागण्याांवि बोलताना मला ह ेसाांगावयाच े

आह ेकी, आमच्या भागातच नर्व्ह े ति सांिणूा सजल्यामध्ये ३०-४० वर्ांिासनूच्या 

जनु्या तािा आहते. त्या तािाांमधनू कमी दाबाने सवद्यतु ििुवठा होतो व तािा तटुतात. 

त्या तािा तटुल्यामळेु माझ्या भागामध्ये लोगदा, गळुखडेा वाडीमध्ये काल घटना 

घडली. गळुखडेा वाडी, गळुखडेा येथील जवळिास २५ ते २० शेतकऱ्याांचा ऊस 

जळून खाक झाला. ऊजाा खात्याच्या माध्यमातनू खिू नकुसान होत आह.े ऊजाा खात े

याकडे गाांभीयााने िाहत नाही. सर्व्ह ेकिायला दखेील येत नाही. ऊजाा खात्याने सर्व्ह े

किावा व शेतकऱ्याांना भििाई द्यावी, अशी मागणी मी या सनसमत्ताने किणाि आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, उद्योग सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत असताना मला ह े

साांगावयाचे आह ेकी, माझ्या औसामध्ये एमआयडीसीमध्ये आता ्लॉट सशल्लक 

नाही. मी गेल्या २ वर्ांिासनू सवनांती किीत आह.े असतरिक्त एमआयडीसीची आमची 

औसाकिाांची मागणी आह.े सध्या असस्तत्वात असलेल्या एमआयडीसीमध्ये 

िस्त्याांची व लाईटची फाि दिुवस्था झालेली आह.े तो सवर्य दखेील या सनसमत्ताने 

किावा. 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत असताना मला ह े

साांगावयाचे आह ेकी, मखु्यमांत्री महोदयाांनी औिांगाबाद येथील िसहल्या बैठकीत  
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श्री.असभमन्य ूिवाि ... 

माझ्या येथील कासािसशिसीला अ्िि तहसीलदािाांची मान्यता सदलेली आह.े ििांत,ु 

अद्याि दखेील महसलू मांत्री महोदयाांकडून सकािात्मक उत्ति समळत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या भागात शेती िस्त्याांची कामे मोठ्या प्रमाणात सरुु 

आहते. ििांत,ु स्टाफ उिलब्ध नाही. आमच्या येथे दोनच नायब तहसीलदाि आहते. 

महसलू सहाय्यकाांची ३ िद ेरिक्त आहते. तलाठ्याांची ५ िद ेरिक्त आहते. सशिायाांची 

६ िद ेरिक्त आहते. याचा कामावि िरिणाम होतो. या रिक्त जागा ताबडतोब भिल्या 

जार्व्यात. 

  अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे उि अधीक्षक, भमूी असभलेख ह ेएकच आहते. 

त्याांच्याकडे ५ तालकु्याांचा चाजा आह.े एक माणसू ३-४ सठकाणी कसे काय काम करु 

शकेल? त्यामळेु या रिक्त जागा ताबडतोब भिल्या जार्व्यात, अशी माझी या सनसमत्ताने 

सवनांती आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, स्मशानभमूीचा सवर्य खिू गांभीि आह.े भािताला स्वातांत्रय 

समळून आज ७५ वर्े झाली आहते. आजही अनेक गावाांमध्ये स्मशानभमूी नाही. दहन 

व दफन भमूी दणे्याचे काम सिकािचे असताना आज अनेक गावाांमध्ये स्मशानभमूी 

नाही. यामध्ये वन खाते खिू आडवे येत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, गायिानच्या जसमनी वन खात्याकडे वगा झालेल्या आहते. 

त्या गायिानच्या जसमनी वन खाते द्यायलाच तयाि नाही. महसलू व वन सवभागाने या 

सांदभाात बैठक घ्यावी. हा केवळ माझ्या मतदािसांघातील सवर्य नाही. हा सांिणूा 

महािाष्ट्रातील सवर्य आह.े आिण अनेकदा िेििमध्ये वाचतो, सट.र्व्ही.वि िाहतो की, 

तहसील कायाालयामध्ये प्रेत नेऊन ठेवले आह,े अन्य सठकाणी नेऊन ठेवले आह.े 

त्यामळेु मतृ शिीिाची अवहलेना होते. याकरिता शासनाने प्रत्येक गावामध्ये 

स्मशानभमूी दते असताना दहन भमूी व दफन भमूी या वेगवेगळ्या द्यार्व्यात, अशी 

माझी सवनांती आह.े  
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 श्री.असभमन्य ूिवाि ... 

  अध्यक्ष महोदय, वन सवभागाच्या मागण्याांवि बोलताना मला असे साांगावयाच े

आह ेकी, सकल्लािी येथे वन सवभागाची जागा आह.े एवढे बोलनू मी माझे दोन शब्द 

िणूा कितो. 

........... 
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   श्री.सहसिाम कोिोटे (आमगाव) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०२२-२०२३ छया अिासंकल्पातील अनदुानाछया मागण्यांिर बोलण्याकररता 

उर्ा आह.े आिण मला बोलण्याकरिता सांधी सदली याकरिता मी आिल्याला प्रथम 

धन्यवाद दतेो. 

  अध्यक्ष महोदय, मी सावाजसनक आिोग्य सवभाग व जलसांिदा तसेच वन 

सवभागाच्या मागण्याांवि बोलणाि आह.े माझ्या मतदािसांघामध्ये आमगाव 

सवधानसभा क्षेत्रामध्ये िावणवाडी-सविशी िाष्ट्रीय मागा ३६५ हा एक महत्विणूा िस्ता 

आह.े त्याची लाांबी २९ सक.मी.ची आह.े या मागााची दिुवस्था झालेली आह.े या 

मागााला लागनूच एक खिू महत्वाच े म्हणजे िावणवाडी-सविशी-कामठा येथे एक 

सवमानतळ आह.े त्या सवमानतळावि जाण्याकरिता चाांगला िस्ता िासहजे. मात्र तो 

िस्ता एवढा खिाब झालेला आह ेकी, एखाद्याला सवमानाने प्रवास किावयाचा असले 

ति त्याला सवमानतळावि जाण्याकरिता उशीि होतो. 

  अध्यक्ष महोदय,  या िस्त्याकरिता आम्ही अनेकदा मागणी केलेली आह.े या 

िस्त्यावि चालत असताना तेथील नागरिकाांचे अनेकदा खिू मोठ्या प्रमाणात अिघात 

झालेले आहते. अनेक लोकाांचे जीव गेलेले आहते. या िस्त्याविील वाहतकू सिुळीत 

झाली िासहजे म्हणनू सदि िस्ता आसशयन सवकास बाँकें तगात प्रस्तासवत असल्याने 

मागील ५ वर्ांिासनू कोणतेही मोठे काम या िस्त्यावि झालेले नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, प्रस्तासवत िस्त्यावि रुां दीकिणासह सधुािणा किावयाची 

असनू रुिये १६७ कोटी २२ लक्ष रुियाांचा प्रस्ताव सद.२५.६.२०२० िोजी सवभागीय 

कायाालयाकडून सदि सवभागाला सादि किण्यात आलेला आह.े ििांत,ु आताियंत 

एक रुिया दखेील या प्रकल्िाला मांजिू झालेला नाही. अध्यक्ष महोदय मी आिल्या 

माध्यमातनू सवनांती कितो की, या िस्त्यासाठी लवकिात लवकि सनधी मांजिू करुन या 

िस्त्याची सधुािणा व त्याचे नसवनीकिण किण्यात यावे. 

  अध्यक्ष महोदय, मी माननीय अथा मांत्री श्री.असजत िवाि व जलसांिदा मांत्री 

माननीय श्री.जयांत िाटील याांना धन्यवाद दतेो. माझ्या मतदािसांघामध्ये बाग 

प्रकल्िाच्या अांतगात ३ धिणे आहते. या धिणामळेु जवळजवळ ९२ हजाि हके्टि  
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श्री.सहसिाम कोिोटे.... 

के्षत्राला िाणी समळते. यामध्ये िजुािी टोला धिण, सशिििू बान व कालीसिण धिण 

आह.े डार्व्या कालर्व्याची लाांबी ६० सक.मी. आह.े उजर्व्या कालर्व्याची ६५ सक.मी. 

आह.े याच्या दरुुस्तीसाठी माननीय अथा मांत्री श्री.असजत िवाि व जलसांिदा मांत्री 

माननीय श्री.जयांत िाटील याांनी अथासांकल्िात २५ कोटी रुियाांची तितदू करुन सदली. 

मी त्याांना मनािासनू धन्यवाद दतेो.  

  अध्यक्ष महोदय, आम्ही आसदवासी बहुल के्षत्रामध्ये िाहतो. हा नक्षलग्रस्त 

भाग आह.े एवढे बोलनू मी माझे दोन शब्द िणूा कितो. 

........... 
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  श्री.ित्नाकि गटेु्ट (गांगाखडे) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ छया अिासंकल्पातील अनदुानाछया मागण्यांिर बोलण्याकररता उर्ा 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभागाच्या मागण्याांवि बोलताना मला ह े

साांगावयाचे आह ेकी, माझ्या कायाके्षत्रातील िणूाा तालकु्यातील ससांचन प्रकल्िाच्या 

दखेभाल, दरुुस्तीच्या कामाांना गती दऊेन ससांचनाकरिता वेळेत व मबुलक िाणी दणे े

अत्यावशयक आह.े ििांत,ु िाटबांधािे सवभागाकडून कालवा स्वच्िता काम े

किण्याकरिता िाखिण कायाक्रम मांजिू असतानाही त्या अांतगात यांत्रसामगु्रीद्वािे 

कालर्व्यातील गाळ काढणे, भिाव काम किणे इत्यादी कामे किण्याकरिता याांसत्रकी 

सवभागाकडून आवशयक यांत्रसामगु्रीचा ििुवठा करुन ४३.४९ सक.मी. मखु्य 

कालर्व्याची, १४०.९२ सक.मी., शाखा कालर्व्याची, २४९.४९ सक.मी. सवतरिकेची 

स्वच्ितचेी कामे आवशयक असतानाही ही कामे वेळेवि होत नाहीत. त्यामळेु 

ससांचनाकरिता िाणी ििुवठा वेळेवि होत नसल्याने शेतकऱ्याांचे आतोनात नकुसान 

होत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, िणूाा प्रकल्िाच्या कालवा सवतिण प्रणालीचे बाांधकाम सन 

१९६८ मध्य े झालेले असनू मखु्य कालवा दगडी अस्तिीकिणासह बाांधण्यात 

आलेला असल्याने जागोजागी अस्तिीकिण ढासळल्याने व कालर्व्यात झाडे-झडुुिे 

वाढल्याने मखु्य कालर्व्याची वहनक्षमता ५० टक्क्याांवि आली आह.े त्यामळेु मखु् य 

कालर्व्याच्या सांकल्िीत २००० क्यसेुक्स सवसगाािैकी सद्य:सस्थतीत केवळ ११०० 

क्यसेुक्स इतका सवसगा होऊ शकतो. सवा शाखा, कालवे, सवतरिका या अस्तिीकिण 

सविसहत आहते. त्यामळेु िावसाळ्यात कालर्व्यात गाळ येणे, कालवा फुटण,े 

कालर्व्यामध्ये गवत, झाडे, झडुिे इत्यादी वाढल्याने कालर्व्याची वहनक्षमता कमी 

झाली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सवभागाांतगात मांजिू िदाांिैकी ताांसत्रक व अताांसत्रक 

आस्थािनेवि केवळ २० टक्के असधकािी व कमाचािी कायाित असल्याने सांबांसधत 

सवभागाचे काम चालते तिी कसे, असा प्रश्न सनमााण होतो. ससांचन प्रकल्िाच्या  
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श्री.ित्नाकि गटेु्ट ... 

दखेभाल व दरुुस्तीची कामे तत्काळ करुन शेतकऱ्याांना ससांचनाकरिता मबुलक िाणी 

ििुवठा किण्यात यावा, यासाठी जलसांिदा मांत्री माननीय श्री.जयांत िाटील याांच्याकडे 

वेळोवेळी मागणी व िाठििुावा केला असनू त्याांनीही सकािात्मक प्रसतसाद सदला 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, जायकवाडी धिणात मबुलक िाणी असतानाही माझ्या 

शेतकऱ्याांना जलससांचनाकरिता आवशयक िाणी ििुवठा केला जात नाही, तो केर्व्हा 

दणेाि माझ्या मतदािसांघात जलसांिदा अांतगात येणाऱ्या अडीअडचणी केर्व्हा 

सोडवणाि, त्या सोडसवण्याकरिता सनधी केर्व्हा दणेाि?  

  अध्यक्ष महोदय, मी ििळी औसष्ट्णक सवद्यतु कें द्रातनू बाहिे िडणाऱ्या 

िाखबेद्दल काही बाबी मी आिल्या सनदशानास आण ूइसच्ितो. ििळी औसष्ट्णक सवद्यतु 

कें द्रातनू २४ तास हजािो िाखचेे रक बाहिे िडतात. सवद्यतु कें द्राच्या िाखचेे प्रदरू्ण 

सदवसेंसदवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आह.े ज्येष्ठ नागरिक तसेच फुफ्फुसाचा आजाि 

असलेल्या नागरिकाांना या िाखचे्या प्रदरु्णामळेु त्रास होत आह.े आताियंत शेकडो 

नागरिकाांना िाखचे्या प्रदरु्णामळेु आिले आिोग्य धोक्यात टाकावे लागलेले आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मोठमोठ्या कािोिेट कां िन्याांना ििळी येथनू सवद्यतु ििुवठा 

केला जातो. मात्र याचे दषु्ट्िरिणाम ििळी शहि व ग्रामीण भागातील जनतेला भोगाव े

लागतात. कोळशािासनू वीज सनसमाती केल्यानांति बाहिे िडणािी िाख मोठ्या 

प्रमाणात वाताविणात समसळलेली आह.े जवळिास ५ ते ६ सक.मी. अांतिाविील 

िरिसिात ही िाख हवेत िसिलेली डोळ्याने सदसत आह.े यामळेु मोठ्या प्रमाणात 

प्रदरू्ण होत असनू िाखचे ेधकु्याप्रमाणे सचत्र सनमााण झाले आह.े सदवसेंसदवस ह ेप्रदरू्ण 

वाढत असनू यामळेु दििोज १० ते १५ अिघात होत आहते. नागरिकाांना स्वत:चा 

जीव मठुीत धरुन आिला मागा काढावा लागत आह.े मी या सांदभाात माननीय 

ियााविण मांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे, ियााविण िाज्यमांत्री माननीय श्री.सांजय बनसोडे व 

ऊजाा मांत्री महोदय तसेच प्रदरू्ण प्रदरू्ण सनयांत्रण मांडळाला ित्र सदलेले आह.े यावि 

आजियंत कुठलीही कायावाही केलेली नाही, एवढे बोलनू मी माझे दोन शब्द िणूा 

कितो. 
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                                             ........                            यानांति श्री.सशांद े.... 
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 ॲड.िाह ल कुल (दौंड) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागातील िस्त्याांची असतशय दिुवस्था झाली आह.े 

नॉन ्लॅन अांतगात २५:१५ च्या माध्यमातनू काही प्रमाणात तितदू केल्यामळेु 

िस्त्याांची िरिसस्थती काही प्रमाणात सधुािली असली तिी अथासांकल्िामध्ये 

त्याकरिता असधक तितदू किण्यात यावी. 

 अध्यक्ष महोदय, मोजणीसाठी टोटल सर्व्ह ेस्टेशन नाहीत, ही गांभीि बाब आह.े 

मशीनिी नसल्याने मनषु्ट्य बळ असतानाही मोजणी होत नाही. त्यामळेु नागिीकाांना 

मोठ्या समस्याांना सामोिे जावे लागत आह.े याबाबत उसचत कायावाही किावी, ही 

सवनांती. 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाची एमएलआिसीमध्ये एका र्व्यक्तीने दसुऱ्या 

र्व्यक्तीला खिेदी खत करुन सदले व त्याच्याशी सांबांध नसलेल्या सतसऱ्या र्व्यक्तीला 

आके्षि घेण्याची तितदू आह.े त्यामळेु िाज्यात मोठ्या प्रमाणात ब्लॅकमेसलांग सरुु 

आह.े या तितदुीमध्ये दरुुस्ती किण्यात यावी व खिेदी खतावि ज्याचा सांबांध असेल 

त्याच र्व्यक्तीला आके्षि घेण्यास मभुा दणे्यात यावी. अशी दरुुस्ती केल्यामळेु अशा 

प्रकिणाांतील ब्लॅकमेसलांगला आळा बसेल.  

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभाग – या सवभागाचे असधकािी क्वासी 

ज्यडुीसशअल अथॉरिटीमध्ये बसताना त्याांच्याकडून दोन तीन गोष्टींची अिेक्षा आह.े 

असिलमध्ये एखादा र्व्यक्ती जातो त्याप्रकिणी खालील स्तिावरुन नस्ती आल्या 

सशवाय त्यावि सनणाय घणेे अिेसक्षत नाही. ििांत ुनस्ती न मागवता सिाासिणे सनणाय 

घेण्यात येत आहते. यामळेु कायद्याची िायमल्ली होत आह.े यासांदभाात कडक सचूना 

सांबांसधताांना दणे्यात यार्व्यात. तकुडे बांदीचे सवात्र उल्लांघन होत आह,े त्याबाबत धोिण 

ठिसवण्यात यावे, अशी माझी सचूना आह.े 
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ॲड.िाह ल कुल... 

अध्यक्ष महोदय, वाळूच्या सांदभाात सातत्याने मागणी करुनही धोिण 

ठिसवण्यात येत नाही. कृसत्रम वाळूला प्रोत्साहन दणे्याची आवशयकता असनू 

त्याबाबत धोिण ठिसवण्यात यावे, अशी माझी सचूना आह.े  

अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सवभाग – महात्मा फुले जन आिोग्य योजनेची र्व्याप्ती 

मोठ्या प्रमाणात वाढसवण्यात यावी. त्यामळेु असधक प्रमाणात गिज ूरुग्णाांना योजनेचा 

फायदा घेता येईल. 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील विवण येथील ग्रामीण रुग्णालयाची 

श्रेणीवाढ किण्यात यावी. तसेच तथेील आिोग्य कें द्र िाटस या सठकाणी स्थलाांतरित 

किण्यात यावे, अशी माझी मागणी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, उद्योग सवभाग – केसमकल एमआयडीसीच्या माध्यमातनू 

प्रदरू्णाच्या समस्या वाढणाि नाहीत याकडे लक्ष दणेे आवशयक आह.े माझ्या 

मतदािसांघातील कुिकुम एमआयडीसीच्या माध्यमातनू प्रचांड प्रदरू्ण होत आह.े 

यासांदभाात गांभीििणे सवचाि किण्यात यावा व प्रदरू्ण सवभागाने तातडीने उिाययोजना 

किार्व्यात, अशी माझी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

-------------- 
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 श्रीमती सिोज असहिे (दवेळाली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभाग – माझ्या मतदािसांघातील सवल्होळी 

गवळणे येथील नासशक कालवा क्रमाांक १,२ व ३ चे भसूांिादन िद्द किण्याची सवनांती 

मी शासनास केली होती. या सवर्याच्या सांदभाात बैठकही घेण्यात आली होती. 

माननीय जलसांिदा मांत्री श्री.जयांत िाटील याांनी उक्त भागातील शेतकऱ्याांचा प्रश्न 

अत्यांत सकािात्मकिणे हाताळला व शेतकऱ्याांच्या ७/१२ विील लघ ु िाट बांधािे 

सवभागाच्या नोंदी कमी केल्या. िाज्यात प्रथमच अशा प्रकािचा सनणाय घणेािे एकमेव 

जलसांिदा मांत्री महोदय याांचे सवा शेतकऱ्याांच्या वतीने मनािासनू आभाि र्व्यक्त किते. 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील काही सवकास कामाांना सनधीची 

आवशयकता आह.े जलालििू येथे मखु्यमांत्री ग्राम सडक योजनेतनू िस्ता तयाि 

किण्यात आला आह.े ििांत ु तो सवा िस्ता नदीच्या ििुामळेु वाह न गेला आह.े 

जलालििू येथील ५ कोटी रुिये सनधीची गॅबीयन वॉलसाठी आवशयकता आह.े तो 

उिलब्ध करुन द्यावा, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, वालदवेी नदीच्या ििूाचा मोठा िरिणाम नदी तटाविील 

वडनेिी, चेडी या गावाांतील गोिगिीब लोकाांच्या वस्तीत िाणी जाऊन दिवर्ी त्याांच े

िावसाळ्यातील ४ मसहने कालावधीत अत्यांत हाल होतात. त्याकरिता या सठकाणी 

गॅबीयन वॉलचा ३२ कोटी रुियाांचा प्रस्ताव सादि किण्यात आला आह.े तो मांजिू 

करुन त्यासाठी सनधी उिलब्ध करुन द्यावा, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, वालदवेी नदीविील १० बांधाऱ्याांची असतशय दिुवस्था झाली 

आह.े त्याांचे गेट ओिन होत नाहीत. त्या सठकाणी एक तरुण मलुगा वाह न गेला होता. 

त्याचा १२ वा झाल्यानांति त्याचा मतृदहे सािडला होता. याकरिता सदिह  गेटची 

दरुुस्ती किणे अत्यांत गिजेचे आह.े त्याकरिता दीड कोटी रुियाांच्या सनधीची 
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आवशयकता असनू तो उिलब्ध करुन दणे्यात यावा, अशी माझी मांत्री महोदयाांना 

सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक आिोग्य सवभाग – मी माझ्या मतदािसांघाच्या 

वतीने माननीय आिोग्य मांत्री याांचे आभाि मानते. स्वातांत्रयवीि सावकि याांची जन्मभमूी 

असलेल्या भगुिू येथे ३० खाटाांच्या ग्रामीण रुग्णालयास मांजिुी सदली. माननीय उि 

मखु्यमांत्री व मखु्यमांत्री याांचेही मी याप्रकिणी मनािासनू आभाि र्व्यक्त किते. मी 

त्याांचेकडे ११ तािखलेा माझ्या वाढसदवसाच्या सदवशी सवनांती केली होती की, मला 

सदिह  भेट वाढसदवसासनसमत्त द्यावी. या सवा महोदयाांनी मला मनािासनू उक्त भटे 

सदली. त्याकरिता मी मनस्वी आभाि र्व्यक्त किते.  

 अध्यक्ष महोदय, िणु े महामागाावि सशांदलेा येथे रुग्णालयाची अत्यांत 

आवशयकता होती तथेे ग्रामीण रुग्णालय मांजिू किण्यात आले आह.े त्याबद्दल मी 

आिोग्य मांत्री याांचे मनािासनू आभाि र्व्यक्त किते. ग्रामीण भागातील सगिणािे येथे मोठी 

बाजाििेठ असनू हा भाग आसदवासी बह ल आह.े सदिह  सठकाणच्या ग्रामीण 

रुग्णालयाची श्रेणीवाढ करुन त्याचे रुिाांति उि सजल्हा रुग्णालयात किणे अत्यांत 

आवशयक आह.े त्यासांदभाातील प्रस्ताव शासनास सादि किण्यात आला आह.े त्यास 

मांजिू दणे्यात यावी, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, कृसर् सवभाग – आमच्या नासशक सजल्यात द्राक्ष व काांद्याच े

उत्िादन मोठ्या प्रमाणात होते. कोसवड काळ सकां वा नैससगाक आित्तीमळेु द्राक्षाला 

कवडीमोल भाव समळत आह.े त्यामळेु आमच्या सजल्यासाठी शासनाच्या वतीने 

कोल्ड स्टोिेज उिलब्ध करुन दणे्यात यावे. त्यामळेु या भागातील खाजगी कोल्ड 

स्टोिेज मालकाांकडून होणािी शेतकऱ्याांची लटू थाांबेल व शेतकऱ्याांना मोठा आधाि 

समळेल. त्याांचे हाती आलेले िीक साठवणकू किण्यासाठी कोल्ड स्टोिेजची मागणी 

मी सवा शेतकऱ्याांच्या वतीने किते ती मांजिू किावी, अशी माझी मांत्री महोदयाांना 

सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 
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 श्री.सदलीि लाांडे (चाांदीवली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या सवभागामध्ये सहिानांदानी वसाहत असनू त्याविील 

भागामध्ये वन सवभागाची जमीन आह.े त्या सठकाणी काही सवकासकाांनी डोंगि 

खोदल्यामळेु तथेील झाडे व वनस्िती कोसळून नष्ट होत आह.े सदिह  सठकाणच्या 

झाडाांचे सांिक्षण किण्यात यावे, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सांजय गाांधी उद्यान येथील झोिडिट्टी सांघर्ा नगि येथे 

स्थलाांतिीत किण्यात आली आह.े त्याांना नागिी ससुवधा दणे्यात आल्या नाहीत. त्या 

दणे्याकरिता वन सवभागाच्या माध्यमातनू सनधीची तितदू किण्यात यावी, अशी माझी 

मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास सवभाग – माझ्या गावी जाताना दीडघि नदीवि 

एक लहान िलू असनू तो धोकादायक आह े व केर्व्हाही कोसळू शकतो. सदिह  

सठकाणी नवीन िलू उभािण्यसाठी सनधीची तितदू किण्यात यावी, अशी माझी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभाग – आमच्या भागामध्ये एक लहान बांधािा 

असनू त्यामाध्यमातनू जनाविाांना सिण्यासाठी िाणी समळते. हा बांधािा सलक 

झाल्यामळेु त्याची दरुुस्ती किण्याची तितदू किण्यात यावी, अशी माझी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अन्न व नागिी ििुवठा सवभाग – चाांदीवली येथे अन्न व नागिी 

ििुवठा सवभागाचे नवीन कायाालय स्थािन किण्यात यावे, याकरिता तितदू किण्यात 

यावी, अशी माझी सवनांती आह.े 
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 अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सवभाग -  मुांबई शहिाचा र्व्याि वाढत असनू एकही 

नवीन रुग्णालय उभािण्यात आले नाही.  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.वदलीप लांडे........ 

मुांबई शहिाचा र्व्याि वाढत चाललेला आह.े त्यामळेु आिोग्य यांत्रणेवि मोठा ताण येत 

आह.े तिी दखेील मुांबईमध्ये नवीन एकही रुग्णालय उभािण्यात आले नाही 

 अध्यक्ष महोदय,  सप्रसमअि कां िनीच्या माध्यमातनू तयाि किण्यात येणाऱ्या 

६५० खाटाांच्या हॉसस्िटलचे काम अधावट अवस्थेत आह.े  ते हॉसस्िटल आह ेत्या 

अवस्थेत MMRDA ताब्यात घेऊन त्या हॉसस्िटलची दरुुस्त किावी. उिनगिामध्ये 

िाज्य शासनाने ६५० बेडचे एकही हॉसस्िटल नाही. त्यामळेु सदि हॉसस्िटल ताब्यात 

घेऊन त्याचे बाांधकाम िणूा किण्यात यावे. त्याच सठकाणी नससंग कॉलेजची र्व्यवस्था 

आह.े सदि कॉलेजचे बाांधकामही अघावट अवस्थेमध्ये आह.े तेही आिण ताब्यात 

घ्यावे, अशी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, िाष्ट्रीय महामागा क्रमाांक-४ जवळ चेलाडी या सठकाणी 

महािाष्ट्र शासनाची जागा असनू गलेी १० ते १२ वर्ाािासनू ती सवनावािि िडलेली 

आह,े ती ताब्यात घेण्यात यावी. सदि िाष्ट्रीय महामागाावि सशिवळिासनू िणु्याियंत 

एकही हॉसस्िटल उिलब्ध नाही आह.े त्यामळेु सदि सठकाणी एक हॉसस्िटल 

बाांधण्यात यावे, अशी मी आिल्याला सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योसतबा फुले ही योजना गोिगरिबाांसाठी, 

झोिडिट्टीतील लोकाांसाठी असतशय महत्त्वाची आह.े सदि योजना चाांगल्या प्रकािे 

सरुू आह,े त्यासाठी लागणािा सनधी दखेील शासन दते आह.े या योजनेची अजनू 

र्व्याप्ती वाढवावी, अशी मी गोिगरिबाांसाठी सवनांती कितो आसण मी माझे भार्ण 

सांिसवतो. धन्यवाद. 

-------- 
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डॉ.तषुार राठोड (मखुडे) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागणीवि चचाीा किण्यासाठी मी उभा आह ेआसण 

मी माझ्या मतदािसांघातील असतशय महत्त्वाच्या मदु्याांवि सभागहृाचे लक्ष वधे ू

इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील लेंडी हा आांतििाज्यीय प्रकल्ि 

मागील ३७ वर्ाािासनू प्रलांसबत आह.े बासधत क्षेत्रातील १२ गावाांच्या िनुवासनाच े

आसण नागिी ससुवधाांचे प्रश्न अजनूही प्रलांसबत आहते. नागिी ससुवधाांच ेप्रश्न प्रलांसबत 

असल्यामळेु या भागातील नागरिक असतशय हलाखीचे जीवन जगत आहते. िसहले 

िनुवासन आसण नांतिच धिण असा िसवत्रा सवस्थासिताांनी घतेला आसण सन २०१२ 

मध्य ेत्या सठकाणी फाि मोठे आांदोलन झाले होते आसण सवस्थासिताांनी धिणाचे काम 

बांद िाडले होत.े तेर्व्हािासनू आजियंत सदि सठकाणचे काम बांद आह.े मागील 

शासनाने सदि धिणाच्या कामाला गती दणे्याच्या अनरु्ांगाने भिीव सनधीची तितदू 

केली होती. बासधत के्षत्रातील सवाात मोठे गाव मकु्रामाबादच्या स्वेच्िा िनुवासनाच्या 

प्रस्तावाला तत्वत: मांजिुी सदली होती. अांसतम मांजिुीसाठी सदि प्रस्ताव िाज्य 

शासनाकडे प्रलांसबत आह.े आिण या प्रस्तावाला मांजिुी द्यावी, अशी मी मांत्री महोदय 

आिणास सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील ३७ वर्ााच्या कालावधीमध्ये उक्त ११ गावातील 

बासधत कुटुांबाांच्या सांख्येमध्ये वाढ झालेली आह.े जी मलेु त्यावेळेस लहान होती, ती 

आता प्रौढ झालेली आहते, त्याांची नवीन कुटुांबे तयाि झालेली आहते. त्यामळेु सदि 

कुटुांबाांचे नर्व्याने सवेक्षण किण्यात यावे आसण मकु्रामाबादच्या धतीवि त्याांना सदु्धा 

स्वेच्िा िनुवासनाचा लाभ द्यावा, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, ठिासवक कालावधीमध्ये धिण िणूा होत नाही. नागिी 

ससुवधाांचे प्रश्नही मागी लागत नाहीत. त्यामळेु धिण िणूा होत नसल्यास शेतकऱ्याांच्या 

जसमनी त्याांना िित दणे्यात यार्व्यात, अशी मागणी सवस्थासिताांकडून िढेु येऊ 

लागलेली आह.े  
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डॉ.तषुार राठोड....... 

 अध्यक्ष महोदय, बासधत के्षत्रातील शेतकऱ्याांच्या जसमनीचे भसूांिादन सन 

१९९४-९५ ते २००४-०५ या कालावधीमध्य े झालेले आह.े जसमनीचे दि सन 

१९९४-९५ साली ठिसवले गेले होते आसण त्याचा मावेजा हा सन २००५ साली सदला 

गेलेला आह.े असतशय कमी आसण अल्ि मावेजा दऊेन सदि सठकाणी जसमनीचे 

सांिादन किण्यात आलेले आह.े त्यामळेु सन २०१३ च्या कें द्र सिकािच्या भसूांिादन 

कायद्याप्रमाणे या जसमनींचा िाचिट मावेजा सांबांसधताांना द्यावा सकां वा असे शक्य 

नसल्यास शासनाकडून सदि धिण िणूा किण्यािवूी सवस्थासिताांना सहानभुतूीिवूाक 

एखाद ेिॅकेज जाहीि करून सदि धिणाचे काम िणूा किण्यात यावे, अशी मागणी कितो 

आसण मी माझे भार्ण सांिसवतो. धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.अवमत झनक (ररसोड) : अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा मांत्री महोदय आज 

येथे बसलेले आहते. आमचा वासशम सजल्हा हा आकाांक्षी सजल्हा म्हणनू कें द्र 

शासनाने घोसर्त केलेला आह.े कें द्र शासनाचा एक महत्त्वाचा नदीजोड प्रकल्ि आह.े 

िवूा सवदभाातनू िसिम सवदभाामध्ये होणाऱ्या प्रकल्िाच्या DPR चे काम सध्या चाल ू

आह.े सदि DPR तयाि किताना वासशम सजल्याचा समावेश किावा अशी, मी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती कितो. आमच्या सजल्यातील ज्येष्ठ लोकप्रसतसनधींनी दखेील 

याबाबत आिल्याकडे मागणी केलेली आह.े सदि प्रकिणी आिल्या दालनामध्ये एक 

बैठक आयोसजत किावी, अशी मी आिणास सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, स्वगीय शांकििावजी चर्व्हाण याांच्या कायाकाळामध्ये िैनगांगा 

नदीवि कोल्हाििुी बांधािे बाांधण्याची कामे झाली होती. आज जलसदवस आह.े 

स्वगीय शांकििावजी चर्व्हाण याांना आिण जलनायक असे सांबोधतो. त्याांच्या 

स्मतृीसप्रत्यथा ह ेकोल्हाििुी बांधािे बॅिेजेसमध्ये जि रुिाांतरित किता आले ति आमच्या 

भागातील शेतकऱ्याांना नक्कीच न्याय समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, जालना-िलुगाव या िाष्ट्रीय महामागाावि जळुका गावाजवळ 

साकाििुी प्रकल्ि आह.े िाष्ट्रीय महामागााच्या िलुामळेु सदि प्रकल्िाचे ६० टक्के काम 

झालेले आह.े मी जलसांिदा मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो की, सदि िलुासाठी 

सनधीची तितदू जि आिण करू शकलो ति िलुाची उांची वाढल्यानांति सदि प्रकल्ि 

१०० टक्के िणूा होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, उद्योग सवभागाबाबत एक सचूना मी या सठकाणी माांडणाि 

आह.े िाज्यामध्य े प्रत्येक तालकु्यात MIDC असावी असा आिल्या शासनाचा 

सांकल्िना आह.े आमच्या रिसोड तालकु्यात अजनूही MIDC झालेली नाही आह.े 

आदिणीय ताई ांच्या कायाालयामध्ये एक बैठक आयोसजत केली होती. ििांत ुसदिचा 

प्रस्ताव अजनूही िढेु गलेेला नाही. त्यामळेु उक्त प्रस्तावावि योग्य ती कायावाही 

किावी, अशी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, ग्राम सवकास सवभागाच्या बाबतीत मला थोडेसे बोलावयाच े

आह.े िाजस्थान आसण ित्तीसगडच्या िाज्य शासनाने ग्रामीण कमाचािी, सशक्षक या 
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श्री.अवमत झनक........ 

सवांना जनुी िेंशन योजना लाग ूकिण्याचा आदशे काढला आह.े आिल्या िाज्यामध्य े

सदु्धा सांबांसधत कमाचाऱ्याांना न्याय समळावा आसण जनुी िेंशन योजना लाग ू र्व्हावी, 

अशी मी मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या भागामध्ये घिकुल लाभधािकाांच्या याद्या ग्राम 

सभेमध्ये जाहीि झालेल्या आहते. ििांत ुिनु्हा नर्व्याने सर्व्ह ेकरून सांबांसधताांची नाव े

कमी किण्यात आलेली आहते. अशा गिज ूलोकाांना न्याय दणे्यासाठी सर्व्ह ेचकुीच े

असतील ति त्यामध्ये दरुुस्ती करून सांबांसधत लोकाांचा समावेश सदि सर्व्हमेध्ये करून 

घेण्यात यावा, अशी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष  महोदय, आमच्या वासशम सजल्हा िरिर्दचे्या सवसवध िदाांच्या ििीक्षा 

कोसवड िरिसस्थतीमळेु झालेल्या नाहीत. सदि ििीक्षा लवकि घेऊन िद भिती 

लवकिात लवकि किण्यात यावी, अशी मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील तीन वर्ााच्या काळामध्ये त्याांनी कोसवड िरिसस्थतीत 

असतशय चाांगले काया असल्यामळेु मी माननीय श्री.िाजेश टोिे याांचे मी असभनांदन 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, वासशम सजल्यातील मसुळवाढी येथील प्राथसमक आिोग्य 

कें द्राची व येवता येथील उिकें द्रीाीांची इमाित मागील चाि वर्ाािवूी बाांधलेली 

आह.े ििांत ु कमाचाऱ्याांअभावी सदि इमािती बांद अवस्थेत आहते. सदि सठकाणी 

कमाचािी वगा उिलब्ध करून दतेा आला ति या आसदवासी भागामध्ये, दगुाम 

भागामध्ये आिोग्याची ससुवधा त्याांना उिलब्ध होऊ शकेल. 

 अध्यक्ष महोदय, सशिििू प्राथसमक आिोग्य कें द्राचे रूिाांति ग्रामीण 

रुग्णालयामध्ये किण्याबाबतचा एक प्रस्ताव आिोग्य सवभागाकडे सादि केलेला आह.े 

उक्त प्रस्तावास लवकिात लवकि मान्यता द्यावी, अशी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, समदुाय आिोग्य असधकािी ( CHO ) या िदावि िाज्य 

शासनाचे जवळिास ११ हजाि कमाचािी कायाित आहते. याांच्या बदल्या किण्याचे 
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श्री.अवमत झनक....... 

सकां वा अांतगात बदल्या किण्याचे कोणतेही सनकर् िाज्य शासनाने अजनूही तयाि 

केलेले नाहीत. मांत्री महोदयाांना माझी अशी सवनांती आह ेकी, या कमाचाऱ्याांची बदली 

किावी व काही कमाचाऱ्याांनी िाजीनामीे सदलेले आहते त्या रिक्त जागेवि भिती 

किावी, अशी मी सवनांती कितो आसण आिण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी 

आिले आभाि र्व्यक्त कितो आसण थाांबतो. धान्यवाद.  

---------- 
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डॉ.राहुल पाटील (परर्णी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागणीवि चचाीा किण्यासाठी मी उभा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी सवा प्रथम उद्योग सवभागावि बोलणाि आह.े 

मिाठवाड्यामधनू समदृ्धी महामागा गेलेला आह.े िेल्वे मागााचे दहुिेीकिण झालेले 

आह.े जालना-मनमाड सकां वा जालना – चाळीसगाव ही िेल्वे नर्व्याने सरुू होत आह.े 

उद्योग के्षत्रामध्ये सोयीससुवधा चाांगल्या प्रकािे सवकससत झाल्यामळेु ििभणीमध्ये 

नर्व्याने एक MIDC सनमााण किण्यात यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

अध्यक्ष महोदय,य आमच्या ििभणी सजल्यामध्ये सन १९७४ नांति दसुिी 

MIDC झालेली नाही. ििभणीमध्य ेBlack Cotton Soil आह.े अशा िरिसस्थतीत 

बऱ्याच उद्योगाांची मागणी आह े की, सोयासबन सालवांट ्लाांट, एक्सटॅक्ट ्लाांट, 

सस्िसनांग समल अशा उद्योगाांसाठी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावि मागणी असल्यामळेु माझी 

मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, या अथासांकल्िामध्ये ििभणी MIDC चा उल्लेख 

किावा, अशी मी सवनांती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, आता येथे माननीय जलसांिदा मांत्री श्री.जयांत िाटील 

उिसस्थत आहते. दधुना बांधाऱ्यावि उच्च िातळीचे चाि बॅिेजेस मांजिू झालेले आहते. 

त्यामळेु सदि सठकाणी 28 MM Cube िाणी साठसवले जाणाि आह.े त्याआधािे ६ 

हजाि हके्टि जमीन ओसलताखाली येणाि आह.े यासाठी जवळिास ८०० कोटी रुिय े

लागणाि आहते. त्यामळेु या अथासांकल्िामध्ये सदि कामासाठी सनधीची तितदू 

किीावी, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, ििभणीमधनू जायकवाडीचा डावा कालवा जातो. त्याची 

जवळिास २०८ सकलोमीटि एवढी लाांबी आह.े सकत्येक वर्ाािासनू सदि कालर्व्याची 

दरुुस्ती न झाल्यामळेु जेथे २२०० क्यसेुक्स प्रमाणे िाणी वाहत आले िासहज.े ििांत ु

त्या सठकाणी ११०० क्यसेुएक्सप्रमाणे िाणी वाहते.  

यानंतर श्री.कुलकणी........ 
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डॉ. िाहुल िाटील..... 

ज्यावेळेस माननीय जलसांिदा मांत्री श्री. जयांत िाटील ह ेििभणी येथे आले होते, तेर्व्हा 

त्याांनी जाहीि केले होते की, कॅनॉल वक्लवनंगकररता जागवतक बँकेचे कजा काढण्यात 

येईल ि डाव्या कालव्याची दरुुसती करण्यात येईल. मी मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो 

की, ििभणी सजल्यातील ससांचनाचा अनशेुर् भरुन काढला िासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण मांत्री 

सभागहृात उिसस्थत आहते. मी सवनांती कितो की, सशधािसत्रकादखेील ऑनलाईन 

केल्या िासहजेत. उत्िन्न दाखला, िसहवाशी दाखला ऑनलाईन िद्धतीने काढला 

जातो. केवळ सशधािसत्रका समळसवण्यासाठी ऑनलाईन अजा किता येत नाही. 

प्राधान्य कुटुांब योजना लाभाथी सनवडीसाठी उत्िन्नाचे प्रमाणित्र ग्राय धिले जाते. 

यासाठी सन २०१३ ची मयाादा घालनू दणे्यात आली आह.े अांत्योदय योजनेंतगात 

लाभाथ्यांची सनवड किीत असताना उत्िन्नाच्या मयाादसेाठी सन १९९९ चा शासन 

सनणाय आह.े आता रुियाचे अवमलू्यन झाले आह.े तसेच महागाई दखेील मोठ्या 

प्रमाणात वाढली आह.े ५० हजाि व १५ हजाि रुियाांच्या उत्िन्नाचे प्रमाणित्र 

कोणताही तहससलदाि दते नाही. म्हणनू उत्िन्नाची मयाादा वाढसवली िासहजे. तसेच 

एक िालक अांतगात आईच्या नावे उत्िन्न प्रमाणित्र आसण िसहवाशी प्रमाणित्र ग्राय 

धिले िासहजे. एक िालक म्हणनू आईच्या नावे िसहवाशी प्रमाणित्र सकां वा उत्िन्नाचा 

दाखल समळाला िासहजे. यासाठी मांत्री महोदयाांनी नर्व्याने आध्यादशे काढावेत. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सावाजसनक आिोग्य मांत्री सभागहृात उिसस्थत 

आहते. कोसवड – १९ मध्ये त्याांनी असतशय चाांगले काम केले आह.े याबाबत मी 

त्याचे असभनांदन कितो. महात्मा ज्योसतबा फुले अांतगात जे इांसडयन िॅथीजमध्ये 

होसमओिॅथी, आयुावेसदक याांचा समावेश केला जाणाि आह ेकाय ? ििभणी सजल्यात 

एमआिआय मसशन उिलब्ध करुन द्यावी. मुांबई शहिात कस्तिुबा गाांधी रुग्णालय 

आह.े तशाच प्रकािे मिाठवाड्यातील ििभणी येथे असे रुग्णालय सनमााण किण्यात 

येणाि काय ? आता कोसवड – १९ हा सांसगाजन्य आजाि आह.े असेच सांसगाजन्य 

आजाि िढुील काळात येऊ शकतात. म्हणनू ज्याप्रमाणे जालना येथे सायकॅ्रटीक  
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डॉ. िाहुल िाटील..... 

हॉसस्िटल मांजिू केले आह,े तशाच प्रकािे ििभणी येथे इन्फेक्शन सडससज हॉसस्िटल 

मांजिू किावे. याचा उल्लेख मांत्री महोदयाांनी त्याांच्या उत्तिामध्ये किावा अशी मी 

सवनांती कितो. मिाठवाड्यात सवाासधक ऑसक्सजन ्लाँट सनमााण केल्याबद्दल मी 

सावाजसनक आिोगय मांत्री महोदयाांचे असभनांदन कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, ग्राम सवकास सवभागाबाबत मी थोडक्यात मत माांडणाि आह.े 

ग्राम सवकास सवभागाच्या जन ससुवधेच्या शासन सनणायामध्ये जे हडे आहते, त्यामध्ये 

ग्रामिांचायत भवन, ग्रामससुवधा अग्रगण्य प्रमाणात घेण्यात यार्व्यात. नागिी 

ससुवधेकरिता सन २०११ च्या लोकसांख्यचेी अट आह.े अशा वेळेस वाढलेली 

लोकसांख्या ग्राय धिली जाणाि आह ेकाय ? यासाठी नर्व्याने शासन सनणाय सनगासमत 

केला जाणाि आह ेकाय ? याचे उत्ति मांत्री महोदयाांनी द्यावे, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आिले 

आभाि मनातो.  

धन्यवाद ! 

------- 
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 श्री. सदलीििाव बनकि (सनफाड) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी सवाप्रथम जलसांिदा सवभागासांदभाात बोलणाि आह.े 

माझ्या मतदािसांघामध्ये सब्रटीशकालीन नाांदिूमधमेश्वि धिण आह.े सन २००८-०९ 

मध्ये माननीय जलसांिदा मांत्रयाांनी ८ गेटचे काम केले होते. आता तेथे १० गेटच्या 

कामासाठी तत्वत: मान्यता जलसांिदा मांत्री महोदयाांनी सदली आह.े तेथे जवळिास 

३० ते ३५ गावे िाण्याखाली जात आहते. यासाठी १३० कोटी रुियाांचा सनधी 

तात्काळ उिलब्ध करुन द्यावा व यासाठी मान्यता द्यावी, अशी मी मागणी कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, दसुऱ्या कॅनॉलच्या सठकाणी िाच गावे दषु्ट्काळी भागात 

येतात. त्या गावात िोटचऱ्या किण्याचा प्रस्ताव मागसवण्यात आला आह.े त्या 

प्रस्तावाला मान्यता दणे्यात यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यात आसण सवशेर्त: माझ्या मतदािसांघात शेतकिी 

सवजेमळेु त्रस्त झाले आहते. शेतकऱ्याांना सदवसा  १२ तास वीज उिलब्ध झाली 

िासहजे. याबाबत मांत्री महोदयाांकडे सातत्याने मागणी किण्यात येत आह.े तसेच 

अनेक सठकाणी रान्सफॉमाि नादरुुस्त आहते. तेथे वीज समळत नाही. मांत्री महोदयाांनी 

दािणा-साांगवी येथील ३३ के.र्व्ही. सब स्टेशन साांसगतले आह.े तसेच तामसवाडी 

येथील १३३ के.र्व्ही.च्या सब स्टेशनचा प्रस्ताव मांत्री महोदयाांनी मागसवला आह.े या 

प्रस्तावाला तात्काळ मान्यता द्यावी व तथेील काम िणूा किावे, अशी मी यासनसमत्ताने 

सवनांती कितो. वॉटि स्लाय  आसण स्रीट लाईट कािली जात आह.े याबाबतच्या 

सचूना के्षत्रीय स्तिावि द्यार्व्या लागतील. शेतकऱ्याांना सदनाांक ३१ माचा, २०२२ ियंत 

थकबाकीचे िैसे भिण्यासाठी मदुतवाढ सदली आह.े यात तीन मसहन्याांची वाढ किावी. 

सदनाांक ३१ माचा, नांति ही मदुत सांिणाि आह.े यात वाढ किावी. शेतकऱ्याांना 

एमएसईबीसीचा मोठा त्रास सहन किावा लागत आह.े हा त्रास दिू किावा, अशी मी 

सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय ग्राम सवकास मांत्री सभागहृात उिसस्थत आहते. 

मागील काही वर्ाािासनू नगिोत्थान योजनेसािखी ग्रामोत्थान योजना तयाि केली  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) KKK - 318 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तलेांग 19:10 

 

 

श्री. सदलीििाव बनकि .... 

आह.े माननीय उि मखु्यमांत्री आसण मांत्री महोदयाांची याबाबत बैठक झाली आह.े 

माझ्या मतदािसांघातील सिांिळ आसण ओझि येथे ७० हजाि लोकसांख्या आह.े या 

गावाांकरिता ग्रामोत्थान योजना मांजिू झाली आह.े यासाठी सनधी उिलब्ध करुन द्यावा, 

अशी मी यासनसमत्ताने मागणी कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय आिोग्य मांत्रयाांनी मागील अडीच वर्ाािासनू असतशय 

चाांगले काम केले आह.े यासनसमत्ताने मी त्याांचे असभनांदन कितो. सनफाड येथील उि 

५० खाटाांच्या सजल्हा रुग्णालयाच े रुिाांति १०० खाटाांमध्ये किण्यासाठी आसण 

सिांिळगाव येथील ३० खाटाांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे रुिाांति ५० खाटाांच्या 

रुग्णालयात किण्याबाबतचा श्रेणीवधान प्रस्ताव शासनाकडे िाठसवला आह.े मांत्री 

महोदयाांनी या प्रस्तावाला तात्काळ मान्यता द्यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आिण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आिले 

आभाि मानतो. 

 धन्यवाद. 

-------- 
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 श्री.समाधान आवताडे (िांढिििू) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िाविील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी उभा आह.े माननीय उि 

मखु्यमांत्री याांनी अथासांकल्ि सादि किताना सवकासाच्या िांचसतु्रीचा उल्लेख केला 

होता. यात प्रामखु्याने उद्योगवाढीकरिता प्रयत्न किण्यात येणाि असल्याच े त्याांनी 

साांसगतले होते. सोलाििू सजल्यातील िांढिििू ह े मोठे शहि आह.े या शहिामध्ये 

िाज्यमागा, िाष्ट्रीय महामागा आसण लोहमागा आहते. तेथे िाण्याची उिलब्धता आह.े 

तेथे चाि असभयाांसत्रकी महासवद्यालय, चाि ससुज्ज शाळा, सवद्यालये आहते. येथनू 

बाहिे िडणाऱ्या यवुकाांना काम समळण्यासाठी िांढिििू शहिात एमआयडीसी सनमााण 

होण्याची सनताांत आवशकता आह.े िांढिििू शहिातनू हजािो यवुक बाहिे िोजगािासाठी 

जात आहते. त्याांच्या हाताला काम समळण्यााठी एमआयडीसीची स्थािना िांढिििू 

शहिाच्या जवळिास र्व्हावी.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघात िांढिििू आसण मांगळवढेा ही दोन शहिे 

आहते. या शहिामध्ये उि सजल्हा रुग्णालय आह.े मागील आठ ते दहा वर्ाािासनू तेथे 

२०० खाटाांचे रुग्णालय झाले िासहजे, अशी मागणी होत आह.े ििांत ुप्रशासनाकडून 

यावि कोणतीही कायावाही झाली नाही. मी मांत्री महोदयाांनाही याकरिता भेटलो होतो. 

त्याांनी याकरिता सकािात्मक प्रसतसाद दऊेन कायावाही किण्याचे आदशे सदले होते. 

ििांत ुप्रशासनाने त्यावि कायावाही केली नाही. िांढिििू आसण मांगळवेढा शहिातील 

जनतेने शासनाच्या आिोग्य सेवचेा लाभ घेऊ नये काय ? िांढिििू शहिातील २०० 

खाटाांच्या रुग्णालयाची मागणी िणूा झाली िासहजे. मांगळवेढा शहिात १०० खाटाांच्या 

रुग्णालयाची मागणी केली होती. तीदखेील मान्य झाली िासहजे.  

 अध्यक्ष महोदय, मांगळवेढा तालकु्यातील सनांबोनी या गावातील ग्रामीण 

रुग्णालयाचा प्रस्ताव शासनाकडे अनेक वर्ाािासनू प्रलांसबत आह.े त्या प्रस्तावाला 

मांत्री महोदयाांनी मान्यता द्यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, सवा सन्माननीय सदस्याांचे स्वीय सहायक मतदािसांघातील 

कामाांचा िाठििुावा किण्यासाठी कोसवड – १९ काळात मांत्रालयात येत होते. 

त्यावेळेस अनेक स्वीय सहायकाांना कोसवड काळात प्राण गमवावे लागले आहते.  
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श्री.समाधान आवताडे..... 

माझी या सनसमत्ताने सवनांती आह े की, त्याांना दखेील अिघात व आिोग्य सवमा 

योजनेमध्ये समासवष्ट केले िासहजे.   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय जलसांिदा मांत्रयाांशी माझी चचाा झाली आह.े  माझ्या 

मतदारसंघातील मंगळिढेा तालकु्यातील पौट या साठिण तलािाछया संदर्ाात मंत्री 

महोदयांनी बैठक घेण्याचे मान्य केले आह.े  सदि बैठकीमध्ये माझा प्रश्न सटेुल अशी 

अिेक्षा आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मंगळिेढा दवक्षण तालकु्यातील िढापरू येिील कोल्हापरू 

पध्दतीछया बॅरेजची उंची सध्या ३.५ मीटर एिढी आह.े  ती उंची ५ मीटरपयांत 

िाढविल्यास पाठीमागछया माचनरू बंर्ाऱयामध्ये दीड ते दोन मीटर पाणी साठिनू 

राहील.  त्यामळेु पररसरातील बेगमपरू, अरबळी, बोराळे, रहाटेिाडी, मुडेंिाडी या 

गािांना वपण्यासाठी, जनािरांसाठी ि शेतीछया पाण्यासाठी िायदा होईल.  त्यामळेु 

माझी विनंती आह ेकी, िढापरू बंर्ाऱयाची उंची िाढिनू ५ मीटर एिढी करण्यात 

यािी. 

--------- 
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 श्री.संजय जगताप (परंुदर) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ छया 

अिासंकल्पातील अनदुानाछया मागण्यांिर चचाा करण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू विर्ागाछया मागण्यांिर मी बोलत आह.े  माझ्या 

मतदारसंघातील तलाठी कायाालयांचा प्रसताि माननीय महसलू मंत्र्यांकडे सादर 

करण्यात आलेला आह.े  त्यासाठी मंत्री महोदयांनी विशेष अनदुान उपलब्र् करुन 

द्यािे, ही विनंती आह.े  तसेच आमछया महसलू क्षेत्रातील कायाालयांमध्ये परेुसे 

कमाचारी नसल्यामळेु कामामध्य ेवदरंगाई होत आह.े  तरी नायब तहवसलदार, िररष्ठ 

वलवपक, कवनष्ठ वलवपक यांची पद ेत्िररत र्रण्याबाबत वनणाय घ्यािा, ही विनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदसयांनी कंुर्ार समाजाचा विषय या 

वठकाणी मांडला आह.े  मी दखेील माननीय महसलू मंत्र्यांना सांग ूइवछितो की, कंुर्ार 

समाजाचा विषय अवतशय गहन आह.े  त्यांना दणे्यात आलेले तात्परुते परिाने 

बेकायदशेीर ठरविण्यात येत आहते.  त्यामळेु गौण खवनज उत्खननासाठी विवशष्ट 

आराखडा मंजरू करािा ि ५०० ब्रासपयांत मातीचे सिावमत्िर्न माि करािे, अशी 

या वनवमत्ताने विनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या परंुदर-हिलेी मतदारसंघामध्ये माजी िनमंत्री 

कै.डॉ.पतंगराि कदम साहबे आवण माझे िडील माजी आमदार आदरणीय 

श्री.चंदकुाका जगताप यांछया प्रयत्नातनू श्री के्षत्र जेजरुी, माळवशरस, र्लेुश्वर, 

बोपगाि, कावनिनाि मवंदर अशा पाच वठकाणी िन पयाटन कें द् विकवसत करण्यात 

आले होते.  त्यांछया दखेर्ाल-दरुुसतीसाठी िन मंत्र्यांछया माध्यमातनू वनर्ी उपलब्र् 

करुन दणे्यात यािा, ही विनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये सन १९८० साली कुष्ठरोगयांसाठी िन 

विर्ागाछया जागेिर अतंलेु नगर नािाची िसाहत उर्ारली गेली होती.  सदर जागेच े

वडिॉरेसटेशन करुन महसलू विर्ागाछया माध्यमातनू या जागेबाबत वनणाय घ्यािा.  

कारण या अंतलेुनगर पररसरामध्ये अनेक कुष्ठरोगयांचे पररिार राहत आहते.  याच 

पररसरातील येिलेिाडी येिे बंदरिाला कुष्ठरोग रुगणालय आह.े  सदर रुगणालयाचा 

पररसर खपू मोठा असनू तो पणुे शहरामध्य ेआला आह.े   
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श्री.संजय जगताप..... 

या रुगणालयासाठी दखेील अवर्कचा वनर्ी दणे्यात यािा अशी माननीय सािाजवनक 

आरोगय मंत्र्यांना विनंती आह.े  तसेच पणुे शहरामध्य े ससनू रुगणालयासह अनेक 

रुगणालय े आहते.  परंत ु या बंदरिाला कुष्ठरोग रुगणालयाछया पररसरात हृदयरोग, 

कका रोग, वकडनी, मेंद,ू इत्यादी आजारांसाठी आणखी एक रुगणालय होऊ शकते.  

माझी विनंती आह ेकी, असे रुगणालय प्रसतावित करािे.   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय ग्रामविकास मंत्र्यांना माझी विनंती आह ेकी, परंुदर 

तालकु्यातील पंचायत सवमतीछया इमारत बांर्कामासाठी अवर्कचा वनर्ी उपलब्र् 

करुन द्यािा.  तसेच मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी दखेील वनर्ी द्यािा.  एिढे 

बोलनू मी माझे र्ाषण संपवितो.  र्न्यिाद. 

--------- 

  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LLL - 323 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकणी 19:20 

 

 

 श्री.शेखर वनकम (वचपळूण) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ छया 

अिासंकल्पातील अनदुानाछया मागण्यांिर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, वचपळूण शहरामध्य े परुामळेु खपू मोठे नकुसान झाले.  

जलसंपदा विर्ागाकडून वचपळूण शहरामध्य े चकुीची ि अन्यायकारक परुरेषा 

आखण्यात आली.  या परु रेषांमळेु कोणत्याही प्रकारचे बांर्काम करता येत नाही.  

आता तेिील गाळ काढण्याचे काम यधु्द पातळीिर सरुु आह.े  त्यामळेु माझी विनंती 

आह े की, गाळ काढल्यानंतर नव्याने परु रेषा आखािी.  यामळेु समुारे १ लाख 

लोकिसती असलेल्या या शहरातील िोटया-मोठया घरांची दरुुसतीची कामे अडली 

आहते ती तातडीने सरुु करण्यासाठी प्रयत्न करािेत. 

 अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये काढले जाणारे कालिे पणूापणे मातीच े

असतात.  एक िषाात ते र्रतात.  त्यामळेु माझी विनंती आह े की, पी.डी.एन. 

नेटिका छया माध्यमातनू पाणी नेले जािे.  अनेक र्रणांची उंची िाढविण्याचा वनणाय 

घेतला जाणार असल्याची मावहती वमळत आह.े  एम.आय.डी.सी. छया पाण्यासाठी 

र्रणांची उंची िाढविली जाणार असेल तर अगोदर एम.आय.डी.सी. मंजरू करािी ि 

नंतरच र्रणांची उंची िाढिािी, अशी विनंती आह.े   

अध्यक्ष महोदय, जलसंपदा ि जलसंर्ारण ह ेशासनाचे दोन िेगिगेळे विर्ाग 

आहते.  जलसंर्ारणाची िोटी कामे करताना पाणी परुिठा दाखला वमळविण्यासाठी 

काही शलु्क आकारले जाते.  सदर शलु्क िगळण्यात यािे.  जेणेकरुन, 

जलसंर्ारणाची कामे मोठया प्रमाणात केली जातील. 

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री.बाळासाहबे िोरात यांचे मी मनापासनू 

आर्ार मानतो.  कारण त्यांछयामळेु कोकणातील हातपाटीछया व्यिसायाचे निीन 

र्ोरण अवसतत्त्िात आले आह.े  ६०० रुपये रॉयल्टी र्रुन तेिील सिावनक लोक 

अवतशय सोप्या पध्दतीने हा व्यिसाय करीत आहते.  नदीतील गाळ काढून, गोटे 

गोळा करुन त्यापासनू विना रॉयल्टी िाळू वनवमातीचे काम करण्याबाबत वनणाय घ्यािा, 

अशी माझी या वनवमत्ताने विनंती आह.े 
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श्री.शेखर वनकम..... 

अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्य ेगेल्या १०० िषाांपासनू कोकणातील घराघरात 

कात व्यिसाय उत्तम पध्दतीने केला जातो.  या व्यिसायासाठी शासनाने सलुर् र्ोरण 

वनवित करािे ि खरैाछया लागिडीला प्रार्ान्य दतेाना सलुर् वनयम ि अटी 

घालाव्यात.  पररवसिती अशी आह े की, िन विर्ागाचे अवर्कारी काहीही करुन 

कोकणात येण्याचा प्रयत्न करतात.  त्यामळेु बऱयाचदा हा व्यिसाय अडचणीत येतो.  

त्यामळेु यामध्य ेसलुर्ता आणािी, अशी विनंती आह.े   

अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्य े नारळ बाग, सपुारी बाग, आंबा बाग, हाय 

डेवन्सटी प्लांटेशन वकंिा नसारीसाठी पाणी योजना घेतली तर कमवशाअल दर 

आकारला जातो.  हा वनयम इतर र्ागातील संत्रा, मोसंबी, डावळंब, ऊस या 

वपकांसाठी लाग ू करीत नाहीत.  त्यांना शेतीचा दर आकारला जातो.  आम्ही 

कोकणातील लोक िीज चोरी करीत नाहीत, िीज वबले िेळेिर र्रतो तरीही 

आमछयािरच हा अन्याय का केला जातो हा माझा या वनवमत्ताने प्रश्न आह.े  मंत्री 

महोदयांनी याबाबत दखेील आपल्या उत्तरामध्य ेउल्लेख करािा अशी विनंती करतो 

ि माझे र्ाषण संपवितो.  र्न्यिाद. 

--------- 

  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LLL - 325 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकणी 19:20 

 

 

 श्री.संजय गायकिाड (बलुढाणा) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ छया 

अिासंकल्पातील अनदुानाछया मागण्यांिर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, जलसंपदा विर्ागाछया मागण्यांिर मी बोलत आह.े  मोताळा 

तालकुा हा अमरािती विर्ागातील ५६ अिषाणग्रसत तालकु्यांतील आह.े  सन 

२००२ मध्ये या वठकाणी तापी खोऱयातनू बोदिड ऊपसा वसंचन योजना प्रसतावित 

करण्यात आली ि सन २०१६ मध्ये योजनेचे काम सरुु झाले.  आज २०२२ येऊनही 

या योजनेचे काम पणुात्िास जात नाही.  त्यामळेु मोताळा ि मलकापरू तालकु्यातील 

४४ गािे अिषाणग्रसत म्हणनू घोवषत झालेली आहते.  या गािांना पाणी वमळत नाही.  

माननीय जलसंपदा मंत्र्यांनी ही योजना पणूा करण्यासाठी तातडीने पािले उचचली 

पावहजेत, ही माझी विनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ बलुढाणा आह.े  बलुढाणा वजल्हयातील 

प्रत्येक तालकु्याला एमआयडीसी ची समुारे ५०० एकर जागा आह.े  परंत ुबलुढाणा 

ह ेवजल्हयाचे वठकाण असनूही केिळ २५ एकर जागा आह.े  मोताळा येिे दखेील 

२५ एकर जागा आह.े  त्यामळेु कुठलाही मोठा उद्योग वकंिा औद्योवगक िसाहत या 

वठकाणी उर्ी राहत नाही.  त्यामळेु मंत्री महोदयांनी जागा उपलब्ध्  करुन द्यािी, ही 

विनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मोताळा तालकु्यातील तळणी आवण वपंपळा गािदिेी या 

वठकाणी ३३ के.व्ही. क्षमतेचे २ विद्यतु उपकें द् प्रसतावित आहते.   

यानंतर श्री.र्मुाळे..... 
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श्री. सांजय गायकवाड ... 

त्यामळेु ६३, ६५ च्या डी.पी. १०० क्षमतेछया कराव्यात अशा एकूण ५०० डी.िीं.चा 

प्रस्ताव शासनाकडे सादि केला आह.े  जेणेकरुन लोडशेसडांग कमी होईल आसण 

जास्तीत जास्त िाणी शेतकऱ्याांना दतेा येईल.   

 अध्यक्ष महोदय, महत्त्वाचा सवर्य म्हणजे ग्रामसवकासचे २५१५ या 

लेखाशीर्ााखाली सजल्हा िरिर्दचे्या माध्यमातनू सवकास कामे केली जातात.  िण 

२५१५ ची एक सवर्याची फाईल सजल्हा िरिर्दमेध्ये १६ टेबलवि ३ वेळा सफिते.  ही 

फाईल ३-३ वेळा सफित असल्याने त्यामध्ये ६-६ मसहने ते वर्ा वर्ा त्यामध्ये जाते.  

त्यामळेु ती कामे वेळेत िणूा होत नाहीत आसण तो सनधी िित जातो.  म्हणनू ते १६ 

टेबलवि जाणािे काम आसण तेही ३ वेळा जाते, ते कमी करुन १ सकां वा २ टेबलवि 

आणण्याचे काम किावे.   

अध्यक्ष महोदय, बलुढाणा ह ेसजल्याचे सठकाण असनू येथे मसेडकल कॉलेज 

प्रस्तासवत आह.े  सवा प्रसक्रया िणूा झाली आह.े  आता िाज्य मांसत्रमांडळाची त्याला 

मान्यता समळाली ति या सठकाणी मेसडकल कॉलेज उभे िाह  शकते. 

अध्यक्ष महोदय, मोताळा तालकु्यामध्ये जे ग्रामीण रुग्णालय आह ेत्याला उि 

सजल्हा रुग्णालयाचा दजाा समळवनू सदला ति बिे होईल. 

-------- 
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श्री. कृष्ट्णा गजबे (आिमोिी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िीय अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े   

अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागातील गडसचिोली सजल्यातील दयु्यम 

सनबांधक कायाालयातील िद ेिणूा रिक्त आहते.  ती िद ेभिण्यात यावीत.  गडसचिोली 

सजल्यात दयु्यम सनबांधकाची एकूण ४ कायाालये आहते.  या सजल्यातील वळसा या 

तालकु्याच्या सठकाणी मोठी बाजाििेठ आह.े  त्यामळेु या सठकाणी दयु्यम सनबांधकाच े

एक कायाालय दणे्यात यावे. 

अध्यक्ष महोदय, वन सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति आमचा 

गडसचिोली सजल्हा िणूािणे वनाांनी र्व्याप्त आह.े  या वनाांना लागनू अनेक शेतकऱ्याांची 

शेती आह.े तेथे वन्य जनाविे जातात.  म्हणनू तेथे सनयोजन करुन जाळीचे कुां िण 

दणे्याची तितदू शासनाने किावी. 

अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति 

आिमोिी व कुिखडेा या दोन तालकु्याांच्या सठकाणी नगििांचायतींच्या इमािती खिू 

वर्ाािासनू जनु्या आहते.  िावसाळ्यामध्ये त्या इमािती खिू गळतात.  म्हणनू या 

नगििांचायतींच्या इमाितीच्या बाांधकामासाठी तितदू किण्यात यावी.   

अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति मी माननीय 

आिोग्यमांत्रयाांना धन्यवाद दईेल.  कािण त्याांनी मागच्या वेळी ििुाळा येथे प्राथसमक 

आिोग्य कें द्र मांजिू केले होते.  आता तशाच प्रकािे दऊेळगाांव येथील प्राथसमक 

आिोग्य कें द्राचा दजाा द्यावा.  गडसचिोली सजल्यामध्ये मेसडकल कॉलेज उभािले जाऊ 

शकते.  कािण त्या सठकाणी बेड्सची र्व्यवस्था झालेली आह.े  गडसचिोली सजल्हा हा 

असतदगुाम असनू तो नक्षलग्रस्त आह.े  या सठकाणी एसआििीचे मोठमोठे कॅम्ि 

आहते.  आिोग्य सवभागाच्या माध्यमातनू या सठकाणी मेसडकल कॉलेजची तितदू 

केली ति बिे होईल.  धन्यवाद. खिू मदु्द ेआहते.  िण वेळेअभावी मी थाांबतो. 

--------- 
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श्री. सनलेश लांके (िािनेि) : अध्यक्ष महोदय, आज या सठकाणी २०२२-२३ 

च्या अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी व त्याांना िासठांबा 

दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी जलसांिदा सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत असताना मांत्री 

महोदयाांना सवनांती कितो की, माझा मतदाि सांघ हा दषु्ट्काळी आह.े  गेल्या ५० 

वर्ाािासनू या मतदाि सांघातील अनेक शेतकिी लढा दते आहते आसण ती महत्त्वाची 

योजना म्हणजे साखळाई िाणी योजना आह.े  आमच्या िाळेगण ससध्दी येथील १४ 

गावाांची िाणी ििुवठा योजना असो, दाते गाांव उिसा ससांचन योजना, िणुेवाडी उिसा 

ससांचन योजना, कान्ह ि िठाि उिसा ससांचन योजना, या सवा योजना मांजिू झाल्या ति 

आमच्या भागातील िाण्याचा प्रश्न बऱ्यािैकी सटुल्यासशवाय िाहणाि नाही.  मला 

खात्री आसण सवश्वास आह ेकी, आमचे जलसांिदा मांत्री श्री. जयांत िाटील आमच्या 

सवा मागण्या मांजिू केल्यासशवाय िाहणाि नाहीत. 

अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति ढवळििुी 

हा भाग अत्यांत दगुाम आह.े  त्या सठकाणी आिोग्य कें द्र आसण आमच्या िािनेि शहिात 

उि सजल्हा रुग्णालय झाल्यास आमच्या आिोग्याचा प्रश्न बऱ्यािैकी सटुल्यासशवाय 

िाहणाि नाही.  मला खात्री आसण सवश्वास आह ेकी आमचे कतार्व्यदक्ष आिोग्यमांत्री 

आदिणीय श्री. िाजेश टोिे याांच्या माध्यमातनू सवा योजना मांजिू होतील. 

अध्यक्ष महोदय, अहमदनगि िणुे महामागाावि जास्त प्रमाणात अिघात होत 

असल्यामळेु सिुा या भागात रॉमा केअि सेंटि उभािले गलेे ति चाांगले होईल. 

अध्यक्ष महोदय, मी उद्योग सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति माझ्या 

मतदाि सांघात ढवळििुी हा भाग सवाात दषु्ट्काळी भाग आह.े  त्या भागात 

औद्योसगकिण झाले ति बेिोजगािीचा प्रश्न बऱ्यािैकी सटेुल असा मला सवश्वास आह.े 

मांत्री महोदयाांनी यामध्ये लक्ष घालावे, अशी सवनांती कितो.  आिण मला या सठकाणी 

बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल मी आिले आभाि मानतो.  धन्यवाद. 

------------- 
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श्री. बळवांत वानखडेे (दयााििू) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िीय अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े   

अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभागाने गले्या २ वर्ाात शाश्वत ससांचन व 

जलसमधृ्दीच्या सदशेने अनेक महत्त्वाचे सनणाय घेतले आहते.  सवशेर्त: अमिावती 

सवभागातील अनशेुर् सनमलुानाकरिता २५२८ कोटी रुियाांची भिीव तितदू केल्याबद्दल 

मी मांत्री महोदय श्री. जयांत िाटील याांचे आभाि र्व्यक्त कितो.  माझ्या मतदाि सांघातील 

बळीिाजा योजनेंतगात चांद्रभागा बॅिेज आसण वासणी लघ ूमध्यम प्रकल्ि या दोन्ही 

प्रकल्िाांचे सधुारित अांदाजित्रक शासन स्तिावि प्रलांसबत आह.े  मी मांत्री महोदयाांना 

सवनांती कितो की, या दोन्ही प्रकल्िाांना सधुारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी.  

 अध्यक्ष महोदय, शहानिू या प्रकल्िावि फाि मोठ्या प्रमाणात ियाटनाची सोय 

होऊ शकते.  कािण ते नैससगाक असे सठकाण आह.े  मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो 

की, त्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तिावि प्रलांसबत आह.े  त्यामळेु त्यास मान्यता 

द्यावी.  

अध्यक्ष महोदय,  माझ्या मतदाि सांघात असलेले अनेक नाले आसण नद्या या 

गावाच्या मध्यभागातनू वाहतात.  त्या नदी नाल्याांचे िाणी गावात जाऊन नकुसान 

होते.  त्यामळेु अशा सठकाणी ििू सांिक्षक सभांती बाांधण्याची गिज आह.े  म्हणनू या ििू 

सांिक्षक सभांतीसाठी सनधी उिलब्ध करुन द्यावा, अशी सवनांती कितो. धन्यवाद. 

------------ 
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श्री. ज्ानिाज चौगलेु (उमिगा) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िीय अनदुानाच्या मागण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभा आह.े   

अध्यक्ष महोदय, मी फक्त मदु्द ेमाांडतो.  महसलू मांत्री याांचे लक्ष वेधताना मी 

साांग ूइसच्ितो की, उमिगा येथे स्वतांत्र प्रशासकीय इमाितीची गिज आह,े त्यासाठी 

सनधी उिलब्ध करुन द्यावा.  तसेच आिण नवीन तलाठी मांडळ व तलाठी सजे याांचा 

आिाखडा मांजिू केल्याबद्दल आिले आभाि मानतो. िद े मांजिू आहते. ििांत ु

अद्याििावेतो मांजिू रिक्त िद े भिली जात नाहीत. तलाठी कायाालयाचे बाांधकाम 

प्रलांसबत आह.े त्यासाठी सधु्दा सनधी उिलब्ध करुन द्यावा. तहससलदाि याांच्या 

वाहनाांची अत्यांत दिूवस्था झालेली आह.े  मागच्या वेळी दखेील मी हा प्रश्न माांडला 

होता. त्यामळेु तहससदािाांना ससुज्ज वाहने उिलब्ध किावीत, अशी मी सवनांती कितो.   

अध्यक्ष महोदय, श्री.महादवे िाम ूमोतीसिवळे, आांबेवाडी,ता.चाकूि, सज.लातिू 

या एका सेवासनवतृ्त माजी सैसनकाने िेरोल िांि समळावा म्हणनू अजा केला होता.  ििांत ु

त्याला जागा उिलब्ध करुन न दतेा चाकूिचे तहससलदाि व इति असधकािी याांनी 

समळून येिमळेु येथे िेरोलिांि चाल ूकिण्याकरिता खोटे, बनावट कागदिते्र तयाि करुन 

वासणज्य सवभागाचा अकृसर्क ििवाना दसुऱ्याला दऊेन त्या सेवासनवतृ्त कमाचाऱ्यावि 

अन्याय केला आह.े त्यामळेु तो दिू किावा, अशी मी मागणी कितो.  

अध्यक्ष महोदय, वन सवभागाच्या बाबतीत बोलत असताना लोहािा 

तालकु्यातील आचलेिे ह ेियाटन स्थळ के्षत्र म्हणनू मांजिू आह.े  तेथे इको-टुरिझम 

अांतगात ियाटन क्षेत्र सवकससत किण्यात येत आह.े  िण वन सवभागाकडे २-३ 

वर्ाािासनू तो प्रस्ताव प्रलांसबत आह.े  त्यामळेु वन सवभागाच्या िाज्यमांत्री महोदयाांना 

मी सवनांती कितो की आिण त्यास मान्यता द्यावी, जेणेकरुन तो सवर्य मागी लागेल. 

अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास सवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति माझ्या 

मतदाि सांघातील िांचायत ससमतीची इमाित अत्यांत खिाब झाली आह.े  सन १९५८ 

ते ६० या काळात त्या इमाितीची सनसमाती झाली आह.े  सन २०१७ िासनू तो प्रस्ताव 

प्रलांसबत आह.े  त्यासाठी लागणािा सनधी उिलब्ध करुन द्यावा. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री.ज्ानिाज चौगलेु... 

अध्यक्ष महोदय, उद्योग विर्ागािर बोलत असताना मी एिढेच सांग ूइवछितो 

की, माझ्या मतदारसंघातील जगििू येथे औद्योसगक वसाहत आह े ििांत ु त्याला  

लागणाऱ्या िाण्याची अडचण आह.े त्याच बिोबि उमिगा औद्योसगक वसाहतीिासनू 

केवळ २० सकमी अांतिावि नािांगवाडी गावाजवळ नॅचिल गॅस िाईिलाईल ईस्ट वसे्ट 

स्टेशन आह.े सतथनू एमआयडीसीने गॅसची मागणी करुन तेथील िोटया उद्योगाांना 

गॅसची र्व्यवस्था करुन सदली ति सतथे मोठया प्रमाणात उद्योगधांदा वाढेल. माझा 

तालकुा हा कनााटक िाज्याच्या सीमेवि आह.े तसेच आांध्रप्रदशे िाज्य सदु्धा जवळच 

आह.े त्यामळेु सतथे मोठया प्रमाणात उद्योगाची वाढ होईल. त्याचबिोबि सतथे नर्व्याने 

जागा उिलब्ध नाहीत त्यामळेु नवीन असतरिक्त जागा खिेदी करुन त्याचा सवस्ताि 

किावा, अशी मी मागणी कितो.  

अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक आिोग्य सवभागाच्या बाबतीत बोलत असताना  

मी असे साांग ूइसच्ितो की, माननीय सावाजसनक आिोग्य मांत्रयाांनी असतशय चाांगले 

काम केले आह े त्यामळेु त्याांच्याबद्दल माझे काही म्हणणे नाही. ििांत ु त्याांच्याकडे 

माझ्या दोन ते तीन मागण्या आहते.  लोहािा तालकु्यातील रुग्णालयात मसहला डॉक्टि 

नाहीत त्यामळेु आिण सतथे मसहला डॉक्टािाांची र्व्यवस्था किावी. त्याचबिोबि नळदगूा 

येथे तळुजाििू तालकु्यात उि  सजल्हा रुग्णालयाची सनसमाती केली आह.े ििांत ुमागच्या 

५  वर्ाािासनू ते बाांधकाम सरुुच आह.े त्यामध्ये ज्या काही त्रटुी असतील त्या िणूा 

करुन तेथील गतु्तेदािाचे दयेक दऊेन लगेच ते रुग्णालय ताब्यात घ्यावे, अशी माझी 

सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय माननीय जलसांिदा मांत्रयाांनी अत्यांत सकािात्मक दृष्टीने काम 

केले आह.े माझ्या मतदािसांघातील लोहािा या नगििांचायतीच्या सिण्याच्या 

िाण्यासाठीचे आिक्षण तेिणा नदीवि आह.े त्यासाठी मी मागणी केली आह े ति 

आिण ते तात्काळ मांजिू करुन द्यावे. त्याचबिोबि आिण मागच्याच काळात 

सचांचोली िळसगाव साठवण  तलावासाठी साांडवा बाांधण्यासाठी सनधी उिलब्ध करुन 

सदला आह ेत्या बद्दल मी आिले आभाि र्व्यक्त कितो. ििांत ुतो साांडवा बाांधल्यानांति  
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श्री.ज्ानिाज चौगलेु... 

काही शेतकऱ्याांची असतरिक्त जमीन त्या तलावात येणाि आह.े त्याचाही सर्व्ह े

किण्याचे आदशे आिण खालच्या िातळीवि द्यावेत. तसेच आज जी भसूांिादन 

किण्याची वेळ आली आह ेयासाठी आिण िैसे उिलब्ध करुन सदले आहते. त्यामळेु 

आिण फक्त लवकिात लवकि कायावाही किावी अशी माझी सवनांती आह.े 

त्याचबिोबि धानोिे लघ ूप्रकल्ि कायाासाठी बांद िाईिलाईनमधनू ससांचनाची र्व्यवस्था 

किण्याची मागणी मी किीत आह.े त्यासाठी आिण सनधी उिलब्ध करुन द्यावा. अशी 

मी सवनांती कितो. माझ्या ज्या काही समस्या आहते त्या मी आिल्याला लेखी 

स्वरुिात दतेो. कािण आिण सकािात्मक दृष्टीने मागचे प्रश्न सोडसवले आहते. त्यामळेु 

आता ही आिण आिल्या स्तिावि बैठक घेऊन भसवष्ट्यात दखेील ते प्रश्न सोडवावते 

अशी मी सवनांती कितो आसण माझे भार्ण सांिसवतो. धन्यवाद ! 

-------- 
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ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाल पाटील) :  यानांति  माननीय मांत्रयाांनी 

आिल्या उत्तिालासरुुवात किावी.  

श्री. जयांत िाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश आवाडे 

ह ेवरिष्ठ आहते त्यामळेु त्याांना त्याांच्या िक्षाने एवढा वेळ मागे ठेवणे योग्य नर्व्हते. 

ििांत ुनाईलाज आह.े त्यामळेु आिण त्याांना २ समसनटे बोलण्याची सांधी द्यावी. तसेच 

सन्माननीय सदस्य श्री. यशवांत माने आसण इति नवीन सन्माननीय सदस्याांना सकमान 

२ समसनटे बोलण्याची सांधी द्यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

ताझलका सभाध्यक्ष :  ठीक आह,े प्रत्येक सन्माननीय सदस्याांना २-२ समसनटे 

बोलण्याची सांधी दणे्यात येईल. ििांत ु यामध्ये प्रत्येक िक्षाच्या एका सन्माननीय 

सदस्याांना सांधी सदली जाईल. असा एकूण ८ समसनटे वेळ दणे्यात येईल.   

  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NNN - 334 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 19:40 

 

 

श्री. प्रकाश आवाडे (इचलकिांजी) : अध्यक्ष महोदय, आजचा सदवस एक 

वेगळया िद्धतीने असतशय महत्त्वाचा आह.े मी सभागहृाच्या आसण सभागहृाच्या 

माध्यमातनू सांिणूा महािाष्ट्राच्या लक्षात आणनू दऊे इसच्ितो की, सदनाांक २१ व २२ 

माचा, १९२० साली िाजर्ी शाह  महािाज आसण सवश्वित्न डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि 

याांना माणगाव िरिर्द आयोसजत केली होती. ती िरिर्द वांसचताांची, बसहष्ट्कृताांची 

होती. सदनाांक २२ माचा िोजी िाजर्ी शाह  महािाज याांनी स्वत: भार्ण करुन त्यावेळी 

साांसगतलेले होते की, "तमुचचे नाही ति दसलताांचा, वांसचताांचा, शोसर्ताांचा सवांचा 

नेततृ्व किण्याची क्षमता डॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांमध्ये आह.े त्यामळेु आिण 

त्याांच्या मागे िाहा ते आिला उद्धाि कितील. " त्याांची शताब्दी वर्ा साजिे किण्याच े

सन २०२० साली ठिवले होते. आज सभागहृामध्ये तीनही िक्षाांचे नेते बसलेले 

आहते. त्याांना माझी सवनांती आह.े कोिोनाचा काळ आह ेम्हणनू आिण ते टाळले 

ििांत ु आता तो काळ सांिलेला आह.े ति तो शताब्दीचा िासहलेला कायाक्रम शासन 

घेणाि आह े सकां वा नाही? त्यावेळी चचाा झाल्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि 

याांच्या नावाने एक स्वतांत्र यसुनर्व्हससाटी काढून एक सवचाििीठ तयाि किण्याचा सनणाय 

आसण चचाा त्यावेळी झाली होती. त्याची आांमलबजावणी ह ेशासन किणाि आह े

सकां वा नाही, हा माझा प्रश्न आह.े हा प्रश्न माननीय सवत्त मांत्रयाांशी सनगडीत आह.े शाह -

फुले-आांबेडकि याांचे नाव घेऊन आिण िोज महािाष्ट्राच्या िाजकािणाची चचाा 

कितो. सवश्वित्न डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांच्या कािसकदीची सरुुवात ज् या माणगाव 

िरिर्दतेनू झाली त्याबाबतचा सनणाय आिण घोसर्त किणाि आहात सकां वा नाही ? 

अध्यक्ष महोदय, सदनाांक ८ माचा, २०१९ साली आिण जो शासन सनणाय केला 

होता की, वगा २ चे वगा १ किायचे सकां वा कृर्क जसमनींना वेगवेगळया ससुवधा 

दणे्यासाठी िेससडसन्शयल सकां वा इांडसस्रयल झोन करुन दणे्याच्या सांदभाात सनणायाची 

मदुत सदनाांक ८ माचा २०२२ िोजी  सांिलेली आह.े ती मदुत िित तीन वर्ांनी वाढवावी 

अशी माननीय महसलू मांत्रयाांकडे माझी सवनांती आह.े हा िॉयल्टीचा सवर्य आह.े 

िांचगांगा नदी ही गाळाने भिलेली आह.े नदीमध्ये गणितीची सवसजान किीत असताना 

आम्ही ते  करु सदले नाही. कािण २ मे ३ फुटाचा गणिती असला तिी तो विच 

िाहायचा अशी िरिसस्थती आह.े शासन कोणत्याही नदीतील  
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श्री. प्रकाश आवाडे.... 

गाळ काढला जात नाही ह ेमहािाष्ट्राचे ददुवै आह.े  त्यामळेु तो गाळ काढून नदीतील 

िाण्याचा साठा वाढसवण्याचे काम र्व्हायला िासहजे.  

अध्यक्ष महोदय, इचलकिांजी ह ेआमचे प्राांत कायाालय आह.े िण तहससल 

कायाालय आह.े माननीय मांत्री श्री. बाळासाहबे थोिात याांना माझी सवनांती आह ेकी, 

आिण िवूी महसलू मांत्री असताना सदु्धा या सवर्यावि चचाा झाली होती त्यानांति िित 

िाणी वाह न गलेे आसण आज िनु्हा तीच िरिसस्थती आह.े त्यामळेु आिण आता तो 

सनणाय घ्यावा. मागच्या काळात एकदा तो सनणाय घेण्याचे ठिला,कॅसबनेट बैठकीमध्ये 

तो सवर्य आला ििांत ुकोल्हाििू ऐवजी साांगली सजल्यामध्ये एक तालकुा वाढला. 

त्यामळेु आता कोल्हाििू सजल्यात एक तालकुा वाढसवण्यात यावा. आज इचलकिांजी 

शहि ह े३.२५ लाख लोकसांख्येचे गाव आह.े िैसे भिले नसल्याने त्या गावातील 

सिण्याच्या िाण्याचे कनेक्शन इरिगेशन सवभागाने बांद केले आह.े त्याांना नगििासलकेच े

अनदुान समळाले नाही म्हणनू त्याांनी ह ेिैसे भिले नाहीत. नगििासलकेकडून ३२ कोटी 

रुियाांचे येणे बाकी आह.े काल असधकाऱ्याांनी त्याांना िाण्याचे िैसे भिण्याच ेसाांसगतले. 

त्याांनी साांसगतले की, आमच् याकडे फक्त ३० ते ३५ लाख रुिये आहते तेर्व्हा आिण 

ते िैसे भिा आम्ही िाणी कट किीत नाही असे असधकािी म्हणाले. तेर्व्हा िैसे भरुन 

घेतले आसण िाणी बांद किण्याचा सनणाय सदला. मग असे असताना लोकाांनी िस्तावि 

यायचे आह ेकाय ? आमच्या भागातील िाण्यासांबांधीची चचाा खिू वेगळी आह.े 

आम्हाला वािणा नदीतनू िाणी दणेाि असे साांसगतले. ििांत ुआता िित माननीय उि 

मखु्यमांत्रयाांनी काळमवाडीचे िाणी सळुकुड योजनेतनू घेण्याचे  साांसगतले आह.े आता 

कुठुन िाणी समळायचे ते समळू द्या. ििांत ुजे िाणी आह ेते तिी  सनदान सरुु ठेवा. शहिाच े

िाणी बांद करु नका. कािण आमचे सिण्याचे िाणी बांद ठेवण्याइतकी गांभीि िरिसस्थती 

सतथे सनमााण किणे योग्य होणाि नाही.  माननीय मांत्रयाांनी यामध्ये लक्ष द्यावे अशी 

आमची सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.जयांत िाटील याांनी माझी सशफािस मला 

केल्यामळेु साांगावे लागले की, मी सन १९८५ िासनू या सभागहृामध्ये आमदाि आह.े   
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श्री. प्रकाश आवाडे.... 

आिण आठवण करुन सदले ह ेचाांगले झाले. ििांत ुिसहल्याांदाच अथासांकल्िाविील 

चचमेध्ये बोलण्यासाठी एवढी धाविळ किावी लागली. यािवूी असे कधीही 

सभागहृात बसघतले नर्व्हते. एवढा वसशला सकां वा एवढया वेळा अध्यक्ष महोदय, 

अध्यक्ष महोदय, असे म्हणनू हात वि करुन ओिडणे असे िसहल्याांदा माझ्या 

वाटण्याला आले आह.े यािवूी असे कधीही झाले नर्व्हते. अथासांकल्िावि सवा बाजनेु 

मकु्तिणे चचाा होत होती. याबाबत काय सनणाय असेल ते माननीय मांत्री उत्तिामध्ये घेत 

होते िण बोलण्यासाठीच सांधी द्यायची नाही, असे कधीही झाले नाही.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि..... 
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 ताझलका सभाध्यक्ष ( श्री. कुणाल पाटील ): येथे प्रत्येक िक्षाकडून  

सन्माननीय सदस्याांच्या नावाांची यादी आलेली आह.े  

 श्री. प्रकाश आवाडे  : अध्यक्ष महोदय,    माझे सहार्व्या क्रमाांकावि नाव आह े

असे मला साांगण्यात आले होते. आिल्याला साांगनू मी डॉक्टिाांकडे जाऊन आलो.  

ताझलका सभाध्यक्ष :  आिली इच्िा असेल ति आिण िक्ष सनहाय नाव े

साांग ूशकतो. 

श्री. प्रकाश आवाडे : अध्यक्ष महोदय,  आम्ही येथे लोकाांचे िक्षाच े प्रश्न 

माांडण्यासाठी येतो. माझी आिल्याला सवनांती आह.े माननीय मांत्री श्री. जयांत िाटील 

याांना माझी सवनांती आह.े कोल्हाििू सजल्यामध्ये काळामोडी धिण बाांधले आह.े 

त्यातनू कॅनलमधनू िाणी येत नाही म्हणनू बोगद्याची मागणी केली. मी स्वत: या 

करिता सांघर्ा केला. बोगदा मान्य झाला व नांति तो तयाि झाला. तत्कालीन 

उिमखु्यमांत्री माननीय श्री. मुांडे याांच्या हस्ते  या बोगद्यात िाणी सोडले. या बोगद्यातनू 

९.१७ टीएमसी िाणी यणेाि होते. मात्र आज केवळ ४ ते साडे ४ टीएमसी िाणी यते 

आह.े याचे एकमेव कािण ह ेआह ेकी, या बोगद्याचे लायसनांग झाले नाही. बोगद्यात 

सांिक्षक सभांत नाही,बांसदस्ती केली नाही म्हणनू साडे ४ टीएमसी िाणी सोडले जाते. 

बोगदा तयाि झालेला असनू केवळ साडे ४ टीएमसी सोडले जाते. आम्ही गटािीच े

िाणी िीत आहोत. सवा ९.१७ टीएमसी सोडले ति वहाते िाणी होईल. येथे सशिोळच े

मांत्री महोदय आहते. आम्ही कसे िाणी सितो ह ेआिल्याला माहीत आह.े माननीय 

मांत्री श्री. आसदत्य ठाकिे ह ेदखेील येथे आहते. प्रदसूर्त िाण्याचा प्रश्न आिल्याला 

मासहती आह.े कोल्हाििू सजल्यातील िांचगांगा नदी वाहती ठेवा. या करिता िाणी 

सोडा. मात्र या बोगद्यात िाणी सोडले जात नाही. 

अध्यक्ष महोदय, माननीय कामगाि मांत्री येथे आहते. इचलकिांजी  येथे 

खचीवाला यांत्रमागाचा फाि मोठा प्रश्न आह.े कामगािाांच्या मजिुीचा प्रश्न आह.े काल 

असधकाऱ्याांनी प्राांत कायाालयात बैठक घेतली. खचीवाल्या यांत्रमागाचा  व यांत्रमाग 

कामगािाांचा प्रश्न सोडवण्याचा सनणाय घ्यावा. यांत्रमाग, रिक्षावाले व घिेल ुकामगािाांच े 
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श्री. प्रकाश आवाडे ... 

प्रश्न प्रलांसबत आहते. त्याांचे कल्याणकािी मांडळ नेमावे.    अध्यक्ष महोदय,  हातखांडे 

तालकु्यात एमआयडीसी सरुु किावी, अशी मागणी करुन मी माझे दोन शब्द िणूा 

कितो. 

   --------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) OOO - 339 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 19:50 

 

 

श्री.मोहनिाव हांबडे ( नाांदडे दसक्षण ): अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३च्या 

अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  जलसांिदा सवभागासांबांधी मी बोल ू इसच्ितो. माझ्या                 

मतदािसांघात सवष्ट्णिुिुी प्रकल्ि व  मोठे धिण आह.े ह ेधिण नाांदडे सजल्याकरिता 

जीवनदायी आह.े या धिणाला १८ दिवाजे आहते. या िैकी १८ क्रमाांकाचा दिवाजा 

सवांिेक्षा मोठा असनू ३ सक.मी खोलीचा आह.े  हा दिवाजा १० वर्ाािासनू उघडला 

नसल्याने  धिणात कमीत कमी १० फूट गाळ साचला आह.े हा दिवाजा दि वर्ी 

उघडला ति धिणातील गाळ सनघनू जाईल व आजबुाजचू्या सवसहिीला व बोिला िाणी 

येईल. येथे गाळ साचल्यामळेु सवसहिीचे िाणी कमी होत आह.े बोिला ५५०फूटिेक्षा 

िाणी लागत नाही. या १८ क्रमाांकाच्या दिवाजाचे काम केले ति गाळ साचणाि नाही 

व सवसहिीला िाणी लागले.  

अध्यक्ष महोदय, गेल्या दोन वर्ाािासनू  िाज्यात असतवषृ्टी होत आह.े 

शेतकऱ्याांचे नकुसान होत आह.े त्याांचे  िीक हाताशी  येत नाही. महासवकास आघाडी 

सिकाि शेतकऱ्याांना मदत किीत आह.े शासनाने शेतकऱ्याांना कमीत कमी एक वर्ा 

सबल माफ किावे. औद्योसगक क्षेत्रात िात्री व सदवसा वीज सदली जाते. मात्र 

शेतकऱ्याांना िात्रीची १० तास व सदवसा ८ तास वीज सदली जाते. या ऐवजी ८ तास 

सदवसा वीज द्यावी जेणकेरुन शेतकऱ्याांचे सवांच,ूसाि याांच्या दांशामळेु मतृ्य ू होणाि 

नाहीत.  शेतकऱ्याच्या मलुाला साि चावल्यामळेु त्याचा जि मतृ्य ू झाला ति 

आईवसडलाांची असतशय ददुाशा होते. आता महासवकास आघाडी सिकाि सत्तेत आले 

आह.े सिकािने  या बाबत सवचाि करुन शेतकऱ्याांना सदवसा ८ तास वीज द्यावी. 

अध्यक्ष महोदय,  माझ्या नाांदडे तालकुा येथे समुािे ७ लाख मतदाि आहते. 

येथे दसक्षण व उत्ति असे दोन मतदािसांघ आहते. येथे एकच तहसील कायाालय 

असल्यामळेु लोकाांना अडचण होते. लोकाांची िेशन काडा व इति कामे होत नाहीत. 

या करिता दोन तालकेु किावेत, अशी सवनांती कितो व माझे दोन शब्द  िणूा कितो.  

   -------- 
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श्री. यशवांत माने ( मोहोळ  ) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३च्या 

अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  ऑक्टोबि २०२०मध्ये  अवकाळी िाऊस झाला होता. तेर्व्हा 

मोहोळ मतदािसांघातील बऱ्याच गावाांचे फाि मोठे नकुसान झाले होते. या गावाांना 

नकुसान भििाई दणे्यात आली. माझ्या मतदािसांघातील िेणिू, िाटकुली, खांडाळी या 

३ गावाांतील ३ हजाि ५०० शेतकऱ्याांचे ३ कोटी २५ लाख रुियाांचे नकुसान भििाई 

सदलेली नाही. मांत्री महोदय माननीय श्री. बाळासाहबे थोिात  याांना मी सवनांती कितो.  

लवकिात लवकि शेतकऱ्याांचे अनदुान दणे्यात यावे अशी सवनांती कितो 

अध्यक्ष महोदय,  माझ्या मतदािसांघातील आष्टी व सचिाििू उिसा योजना सन 

१९९५ मध्ये मांजिू झाली होती. मागील दोन वर्ाात जलसांिदा सवभागाचे मांत्री माननीय 

श्री. जयांत िाटील व माननीय उि मखु्यमांत्री याांच्या िढुाकािाने  ३ वर्ाात सनधी सदला 

गेला.  सन २०२०-२१ मध्ये ७० कोटी रु, सन २१-२२ मध्ये ८० कोटी रुिये व सन 

२२-२३ मध्ये ९० कोटी रुिये असे २४० कोटी रुियाांचा सनधी सदल्यामळेु या  दोन्ही 

उिसा ससांचन योजना सडसेंबि २०२३ मध्ये िणूा होतील. या करिता मी माननीय 

जलसांिदा मांत्री व माननीय उिमखु्यमांत्री याांचे आभाि मानतो. माझ्या मतदािसांघात ९ 

गावे िाण्यािासनू वांसचत आहते. आष्टी उिसा ससांचन    योजने या गावाांना वरून िाणी 

आणता येईल.  वाफळी, वडाची वाडी, सहविे,  सचखली, कुिणवाडी, खांडोबाची 

वाडी, कोंबडेवाडी या ९गावाांना शेतीसाठी व सिण्याच्या िाण्यासाठी िाझि तलाव  व 

साठवण तलावात िाणी सोडले ति या शेतकऱ्याांना िाणी समळेल एवढी माननीय 

जलसांिदा मांत्री याांना सवनांती कितो व माझे दोन शब्द िणूा कितो.   

    ------- 
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श्री.िमेश बोिनािे ( वैजाििू    ) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३च्या 

अनदुानाच्या मागण्याांवि माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, िाज्याचे आदिणीय मखु्यमांत्री व माननीय उि मखु्यमांत्री याांचे 

मी स्वागत किणाि आह.े त्याांनी असतशय चाांगला अथासांकल्ि माांडलेला आह.े  या 

सठकाणी वेळ कमी असल्यामळेु मी थोडक्यात बोलणाि आह.े मला अथासांकल्िावि 

बोलायचे होते मात्र वेळे कमी असल्याने मी माझ्या भागाििुते बोलणाि आह.े िाज्यात 

व दशेात कोसर्व्हड योध्दा म्हणनू ज्याांचे नाव झाले असे  माननीय आिोग्य मांत्री याांना 

मी सवनांती कितो. वैजाििू मतदािसांघातील दोन प्रश्न मी माांडणािआह.े माझ्या 

तालकु्यात सशरुि व खांडाळा ही दोन गावे सवाात मोठी आहते. या दोन गावाांमध्ये ३०-

३० खाटाांचे ग्रामीण रुग्णालय सरुु किावे, अशी सवनांती कितो. 

       यानांति श्रीमती सगिि...   
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श्री.िमेश बोिनािे... 

मी स्थासनक आमदाि सनधीतनू आठही वठकाणी प्रािवमक आरोग्य कें द्राांना अाँब्यलुन्स 

सदल्या. ििांत,ु त्या अाँब्यलुन्स दखेभाल व सडझलेअभावी उभ्या िाहतात. त्यामळेु ती 

काळजी आिण प्रामखु्याने घ्यावी. 

  अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत असताना मी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती किणाि आह ेकी, वैजाििू तालकु्यामध्ये ससनीदवे गाव या उच्च 

िातळीच्या बांधाऱ्याला आिण घोर्णा केल्याप्रमाणे लवकिात लवकि मांजिुी द्यावी. 

वाकला िरिसिातील साांदशे्विी या प्रकल् िाला मांजिुी द्यावी, अशी मी मांत्री महोदयाांना 

सवनांती कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, सशवणा टाकळी मध्यम प्रकल्िाच्या कॅनॉलची जी अिणूा 

कामे आहते, ती अिणूा कामे दखेील  करुन दणे्याबाबत मी मांत्री महोदयाांना सवनांती 

कितो. महसलूच्या बाबतीत मी फक्त एवढेच साांगेन की, माननीय श्री.बाळासाहबे 

थोिात याांना धन्यवाद दतेो. त्याांनी वैजाििू येथे असतशय सुांदि तहसील कायाालय 

इमाितीस मांजिुी सदली. तलाठी कायाालय व मांडळ कायाालय... नागामफान, 

सचांचिगाव, मालगाव, मनिू, वाकला, खांदाळा नािगाव, लासिू, िालखडे, नेविगाव, 

गाजगाव, काठेसिांिळ, िाजणगाव या सठकाणी तलाठी कायाालयाला मांजिुी दणे्यात 

यावी, अशी मी आग्रहाची सवनांती कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, वैजाििू तालकुा खिू सदवसाांिासनू एमआयडीसीकरिता 

मागणी किीत आह.े त्यामळेु मी उद्योग मांत्री महोदय तसेच आमच्या िालक मांत्री 

महोदयाांना सवनांती कितो की, वैजाििूच्या िोटेगावचा एमआयडीसीचा जो प्रश्न आह,े 

त्याबाबत शेतकिी व एमआयडीसी याांच्यामध्ये कुठेतिी समन्वय साधनू तो मागी 

लावण्याचा प्रयत्न किावा. 
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श्री.िमेश बोिनािे... 

  अध्यक्ष महोदय, ऊजाा सवभागाच्या मागण्याांवि बोलताना मी एवढेच साांगणाि 

आह ेकी, वैजाििू हा मोठा तालकुा आह.े तेथे १३२ के.र्व्ही.चे एकच सेंटि आह.े 

त्यामळेु शिूबांगाच्या िरिसिात १३२ के.र्व्ही.च्या एका सेंटिची नर्व्याने उभािणी 

प्रामखु्याने किावी.  

  अध्यक्ष महोदय, मी ग्रामसवकास मांत्री महोदयाांना सवनांतीिवूाक साांगतो की, 

वैजाििू तालकुा हा मिाठवाड्याचे प्रवेशद्वाि आह.े त्यामळेु ग्रामसवकास मांत्री 

महोदयाांनी त्या सठकाणी मिाठवाड्याचे एक मोठे प्रवेशद्वाि बाांधनू द्याव,े अशी मी 

सवनांती कितो व एवढे बोलनू माझे दोन शब्द िणूा कितो. 

.......... 

  



22-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) PPP - 344 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 20:00 

 

 

  श्रीमती सगता जैन (मीिा-भाई ांदि) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने 

सन २०२२-२०२३ च्या अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्याकरिता 

उभी आह.े... (अडथळा) आिण समािोि किावयाचा आह.े मी प्री समािोि किीत 

आह.े आिण बसावे. 

  अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभागाच्या मागण्याांवि मी खिू थोडक्यात 

बोलणाि आह.े मुांबई महानगििासलकेतफे मीिा िोड येथील म्हाडा सांकुलात सद.२२ 

जानेवािी, २०१४ िोजी प्रती सदन दीड दशलक्ष सलटि एवढा िाणी ििुवठा मांजिू केला 

आह.े त्यासाठी क्रॉस कनेक्शन झालेले आह.े िैसे भरुन झालेले आहते. तिी दखेील 

सन २०१४ िासनू आजसमतीियंत त े िाणी मुांबई महानगििासलकेकडून आम्हाला 

सदले जात नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, मीिा-भाई ांदि महानगििासलकेकडून त्याकरिता वािांवाि 

ित्रर्व्यवहाि दखेील झालेला आह.े सदि प्रकिणी मांत्री महोदयाांनी जातीने लक्ष घालनू 

मुांबई महानगििासलकेकडून मीिा-भाई ांदि महानगििासलकेला मांजिू दीड दशलक्ष सलटि 

िाणी ििुवठा तत्काळ सरुु किण्याचे आदशे द्यावेत. मी मागणी किते की, आिण 

लवकिात लवकि त्यासांबांधी एक बैठक आयोसजत करुन त्याांना तशा सचूना द्यार्व्यात. 

  अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक आिोग्य सवभागाच्या मागण्याांवि बोलत असताना 

मला ह ेसाांगावयाचे आह ेकी, मीिा-भाई ांदिची २० लाख इतकी लोकसांख्या आह.े 

िांसडत सभमसेन जोशी ह ेरुग्णालय २०० खाटाांचे आह.े ते १०० टक्के क्षमतेने सरुु 

ठेवण्याकरिता, रुग्णालय इमाितीची दखेभाल व अद्ययावत किण्यासाठी िाज्य 

शासनाकडून सनधीची आवशयकता आह ेव त्याकरिता मी वािांवाि ित्रर्व्यवहाि दखेील 

केलेला आह.े मी आिल्याला धन्यवाद दखेील दतेे की, आिण आताच बाहिे 

साांसगतले की, मी तेथे मलुाखतीला येतो व काय मागण्या आहते त्या मांजिू कितो. 

मागण्याांची सलस्ट आिण तेथे आल्यावि दणे्याकरिता मी बाकी ठेवत.े मी तेथेच 

त्याबाबत आिल्याला साांगेन. 
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श्रीमती सगता जैन... 

  अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाचा आमच्याकडे खिू ज्वलांत असा प्रश्न 

आह,े तो म्हणजे जनु्या इमाितींचा सडम्ड कन्र्व्हीसनअन्स किायची प्रसक्रया अजनूही 

तेवढी सोिी नाही. आिण त्याकरिताच्या डॉक्यमुेंटची सांख्या २२ वरुन ८ इतकी केली 

असली तिी, ती तेवढी सोिी नाही. ििांत,ु आम्ही जेर्व्हा ही सडम्ड कन्र्व्हीसनअन्सची 

प्रसक्रया कितो तेर्व्हा ३०-४० वर्े जनु्या इमाितीचा ७/१२ आम्ही सफिवायला जातो 

तेर्व्हा मासहती होते की, त्यावि यएुलसीचा बोजा आह.े त्यावि एन.ए. टॅक्सचा बोजा 

आह.े ४० वर्े जनु्या इमाितीकडून आिण कायद्यानसुाि यएुलसीची मागणी दखेील 

करु शकत नाही. महसलू सवभाग त्या इमाितींकडून यएुलसीची मागणी करु शकत 

नाही. जोियंत यएुलसीचा बोजा हटवत नाही, तोियंत ७/१२ सफरु शकत नाही.... 

(अडथळा)... आमच्या एमएमआिच्या दृष्टीने हा खिू महत्वाचा सवर्य आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.बाळासाहबे थोिात आज आिण एन.ए. टॅक्सला 

तेथे स्थसगती सदलेली आह.े ििांत,ु आमच्याकडे एन.ए. टॅक्स िणूा लेआऊट असेल ति 

िणूा इमाितीला सडर्व्हीजन किण्यािेक्षा िणूा लेआऊटला एकसािखा टॅक्स म्हणजे १०० 

रुिये सडर्व्हाईड किण्याऐवजी, १०० रुिये सांिणूा इमाितीकडून वसलू केले जातात, हा 

दखेील एक प्रश्न आह.े आमच्याकडे दखेील एकदा स्थसगती दऊेन, त्याचा िणूा 

अभ्यास करुन एन.ए. टॅक्स तेथे लावावा. यएुलसीचा टॅक्स लवकिात लवकि जनु्या 

इमािती वगळून... जनु्या इमाितींचा िनुसवाकास किावयाचा असेल व त्या लोकाांच्या 

जीसवताची हानी किावयाची नसेल ति, मला असे वाटते याबाबत लवकिात लवकि 

सनणाय किावा व त्याांना मदत किावी. धन्यवाद. 

........ 
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  श्री.सहिामण खोसकि (इगतििुी) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्याकरिता उभा 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मी महसलू, वन सवभाग, जल सांिदा सवभागाच्या मागण्याांवि 

बोलणाि आह.े माझ्या मतदािसांघातील सककवी धिणास सन २००९ मध्ये 

शासनमान्यता समळालेली आह.े सन २०१४ मध्ये त्याचे टेंडि झालेले आह.े ििांत,ु 

आताियंत त्या कामाकरिता कुठलीही तितदू झालेली नाही. त्याच्या 

बाांधकामाकरिता ७३७ कोटी रुिये लागणाि आहते. भसूांिादनाकरिता ६६६ कोटी 

रुिये लागणाि आहते. 

   अध्यक्ष महोदय, मी गेल्या २ वर्ांिासनू याबाबतीत िाठििुावा किीत आह.े 

त्याबाबतीत जलसांिदा मांत्री महोदयाांनी २-३ वेळा बैठका दखेील घेतलेल्या आहते. 

माझ्या मतदािसांघामध्ये वैतिणा धिणातील िाणी सककवी धिणामध्ये टाकायचे आह.े 

सककवी धिणात िाणी टाकण्याबाबतच्या कामाची टेंडि प्रसक्रया झालेली आह.े ििांत,ु 

तेथील काही शेतकऱ्याांच्या ६२३ हके्टि एवढ्या जसमनी िित द्यावयाच्या आहते. त े

िाणी आिण मकुणे धिणात टाकून मिाठवाड्याला ससांचनाकरिता दणेाि आहात. 

ििांत,ु माझी सवनांती आह.े महसलू मांत्री महोदय सभागहृात उिसस्थत आहते. या 

सठकाणी ज्या काही जसमनी द्यावयाच्या आहते त्या जसमनींच्या बाबतीत महसलू खात े

जलसांिदा सवभागाला साांगते व जलसांिदा सवभाग महसलू खात्याला साांगत आह.े 

त्या सठकाणी सर्व्ह े नांबि त्याांना सािडत नाही. माझी सवनांती आह,े तो सर्व्ह े नांबि 

लवकिात लवकि शोधनू शेतकऱ्याांना ती जमीन लवकिात लवकि द्यावी. 

  अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास मांत्री महोदय सभागहृात उिसस्थत आहते. माझ्या 

त्रयांबकेश्वि तालकु्यात िांचायत ससमतीची इमाित नसल्यामळेु नगििासलकेच्या 

इमाितीमध्ये िांचायत ससमतीचे कामकाज चालते. तेथे िांचायत ससमतीच्या 

इमाितीकरिता सनधी उिलब्ध करुन द्यावा, अशी माझी सवनांती आह.े 
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श्री.वहरामण खोसकर … 

  अध्यक्ष महोदय, सभागहृात उद्योग मांत्री महोदय उिसस्थत आहते. माझ्या 

मतदािसांघात मोठ्या प्रमाणावि प्रकल्ि झाले. तेथे मोठ्या प्रमाणात एमआयडीसी 

आहते. माझी सवनांती आह ेकी, शासनाचा सनयम असे साांगतो की, नोकऱयांमध्ये ८० 

टक्के स्थासनक व २० टक्के बाहिेचे असतील. ििांत,ु शासनाचे काम उलट्या सदशेने 

चाललेले आह.े तेथे नोकऱयांमध्ये ८० टक्के बाहिेचे व २० टक्के स्थासनक आहते. 

याची िडताळणी करुन स्थासनकाांना नोकिी दणे्याबाबत उद्योग मांत्री महोदयाांनी सनणाय 

किावा. 

  माझी सवनांती आह,े आिोग्याच्या बाबतीत आमचे माननीय आिोग्यमांत्री 

तळागाळात जाऊन …. आमच्या सािख्या िोट्या िोट्या कायाकत्यांना फोन करुन 

आिोग्याबाबतच्या समस्याांबाबत सवचाितात. माझ्या मतदािसांघात घोटी व त्रयांबकेश्वि 

येथे उि सजल्हा रुग्णालय र्व्हावे याकरिता मी वािांवाि िाठििुावा किीत आह.े त्याची 

नस्ती दखेील शासनाकडे आलेली आह.े माझी सवनांती आह ेकी, ते दखेील किावे. 

  अध्यक्ष महोदय, ऊजाा विर्ागाच्या मागण्यांिर बोलताना मला ह ेसांगाियाच े

आह ेकी, माझा मतदािसांघ भौगोसलकदृष्टया मोठा असल्याने तथेील कोनेवाळा या 

गावात १३२ के.र्व्ही.च्या उिकें द्राबाबत मी सचुसवलेले आह.े ििांत,ु त्याबाबत अजनू 

कोणतीही कायािाही झालेली नाही. तथेे जि १३२ के.र्व्ही.चे उिकें द्र झाले ति 

शेतकऱ्याांना मोठा फायदा होईल. तेथे वािांवाांि वीज जाते तो प्रश्न समटेल.  

  अध्यक्ष महोदय, माझ्यासािख्या कायाकत्यााला उसशिा का होईना बोलण्याची 

सांधी सदली त्याबद्दल मी आिले व मांत्री महोदयाांचे मनािासनू आभाि मानतो. 

आमच्या सािख्या ज्यसुनअि आमदािाांना दखेील बोलण्याची सांधी द्यावी, अशी 

अिेक्षा र्व्यक्त करुन माझ ेदोन शब्द िणूा कितो. जय सहांद. जय महािाष्ट्र. 

....... 

यानांति श्री.सशांद े.... 
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 श्री.सवक्रमससांह सावांत (जत) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू व वन सवभाग – माझा मतदािसांघ दषु्ट्काळी असनू 

भौगोसकदृष््टया मोठा आह.े त्यामळेु या भागातील महसलू सवभागातील सवा रिक्त िद े

तातडीने भिण्यात यावीत. आमच्या महसलू सवभागातील प्राांत, तहससलदाि व अ्िि 

तहससलदाि याांच्या वाििातील वाहने कालबाय झाली आहते, त्याांना तातडीने नवीन 

वाहने उिलब्ध करुन दणे्यात यावीत. माझ्या मतदािसांघामध्ये गावसनहाय तलाठी 

कायाालये सरुु किण्यात यावीत. आणखी एक महत्त्वाचा सवर्य आह ेकी, माझ्या 

मतदािसांघातील ४१ गावाांतील ससलींगच्या जसमनी भमूीहीनाांना दणे्यात आल्या 

आहते. त्याांना आसथाक अडचणी भास ू लागल्या असनू उक्त जसमनींची सवक्री 

किण्यासाठी शासनाच्या िरिित्रकानसुाि सजल्हा शल्य सचसकत्सक याांचेकडून 

अनफीट प्रमाणित्र घेण्याची अट आह.े माझ्या मतदािसांघािासनू सजल्हा शल्य 

सचसकत्सक याांच े कायाालय १५० सक.मी. अांतिावि असल्याने तेथे जाऊन उक्त 

लाभाथी ांना प्रमाणित्र घ्यावे लागणाि आह.े सदिह  िरिित्रकातील अट सशथील करुन 

तालकुा वैद्यकीय असधकािी याांचा अनफीटचा दाखला त्याांची जमीन सवक्री 

किण्यासाठी ग्राय धिण्यात यावा, याकरिता सांबांसधताांना आदशे दणे्यात यावेत.  मी 

केलेल्या सवा  मागण्याांची ितूाता किण्यात यावी, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सवभाग – माझ्या मतदािसांघामध्ये ८ प्राथसमक 

आिोग्य कें द्र असनू तीन आिोग्य कें द्राचे काम िणूा होत आले आह.े त्यासाठी २५४ 

िद ेमांजिू असनू प्रत्यक्षात १४० िद ेभिलेली आहते व ११४ िद ेरिक्त आहते. उक्त 

िद ेतातडीने भिण्यात यावीत, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, जत तालकुा दषु्ट्काळी व भौगोसलकदृष््टया मोठा असल्याने 

तेथे रॉमा केअि सेंटि उभािणे अत्यांत गिजचेे आह.े  
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श्री.सवक्रमससांह सावांत... 

 अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभाग -  जत तालकु्यासाठी म्हसैाळ योजना 

िाबसवण्यात आली. त्यामधील एकूण के्षत्रफळािैकी  २२,५०० हके्टि क्षेत्र 

ओसलताखाली येणाि होते ते अद्याि ओसलताखाली आले नाही. माननीय जलसांिदा 

मांत्री याांनी २२० कोटी रुिये सनधी मांजिू केला, त्याबद्दल मी त्याांना जत तालकु्याच्या 

वतीने मनािासनू धन्यवाद दतेो. उक्त योजनेची उवारित कामे लवकिात लवकि िणूा 

किवीत, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, म्हसैाळ योजनेच्या माध्यमातनू किण्यात येणाऱ्या िाणी 

ििुवठा योजनाांच्या आिाखड्यामध्ये जत तालकु्यातील ११५ गावे आहते. त्यामधील 

३१ गावाांसाठी अद्यािही सिण्याच्या िाण्याची योजना िाबसवण्यात आलेली नाही. 

म्हसैाळ योजना शेतीकरिताच्या िाण्यासाठी आिसक्षत आह,े ती सिण्याच्या 

िाण्यासाठीही आिसक्षत किावी, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ऊजाा सवभाग – जत तालकु्याच्या िसिम भागामध्ये िाणी 

आले आह.े डब्बाििू भागामध्ये महािािेर्णच्या माध्यमातनू १३२ के.र्व्ही.उि कें द्र 

उभािण्यात यावे. जत उि सवभागातील मौजे सािमळगेवाडी व सबिनाळ येथे ३३ 

के.र्व्ही. उि कें द्र उभािण्यात यावे, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी वळेे अभावी माझे भार्ण िणूा कितो. आिण मला 

बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े धन्यवाद ! 

---------- 
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 श्री.प्रकाश आसबटकि (िाधानगिी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभाग – महसलू सवभागाच्या मागण्याांना सभागहृात 

मांजिुी दणे्यात येत आह.े या सवभागातील लोक काय काम कितात व त्याांना कशासाठी 

वेतन दणे्यात येते, यावि चचाा केली िासहजे. या सभागहृामध्ये बसनू आिण सवा 

िाज्याच्या सहताचे काम कितो. सभागहृाच्या माध्यमातनू १-१ रुियाच्या खचाास 

मान्यता सदल्यानांति तो सवसवध कामाांसाठी सवतरित किण्यात येणाि आह.े हा सनधी 

सवतरित केल्यानांति महसलू सवभागातील काम कशा िद्धतीने सरुु आह,े यासांदभाात 

मला मांत्री महोदयाांना सवनांती किावयाची आह.े महसलू सवभागातील असधकाऱ्याांवि 

प्रभावीिणे सनयांत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातनू सनणाय घेतले नाही ति एजांटाांच्या 

जीवावि चालणािे महसलू खाते, असे म्हणण्याची वेळ येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, लहानसहान कामासाठी सजल्हासधकािी, प्राांत, तहससल या 

कायाालयात जाणाऱ्या सामान्य माणसाांना नाडले जाते, त्यासांदभाात काही सनबंध 

लावण्यात येतील काय ? माझ्या मतदािसांघातील लोक ह ेधिणातील िनुवासनग्रस्त 

लोक आहते. त्याांची अडचण सोडसवण्यासाठी सजल्हा िनुवसान कायाालयाकडून 

त्याांना जसमनी अलॉट किण्यासाठी तत्ििता दाखसवली िासहजे ती दाखसवण्यात येत 

नाही. आम्ही याप्रकिणी अिि सजल्हासधकािी, िनुवासन असधकािी याांचे समवते 

सातत्याने बैठका घेत आहोत. आिण या असधकाऱ्याांना काम केल्याच्या बदल्यात 

वेतन दतेो. ििांत ु ते काम किीत नसतील ति त्याांचे वेतन थाांबसवण्याची र्व्यवस्था 

किण्यात येईल काय ? या सवा बाबींकडे गाांभीयााने िासहले ति अनेक लोकाांना न्याय 

समळेल. महसलू मांत्री महोदयाांनी माझ्या मतदािसांघातील िनुवासनाच्या 

प्रकिणाांसांदभाात बैठक घतेली ति अनेक लोकाांवि उिकाि होतील व जे चकुीचे काम 

कितात त्याांच्यावि कािवाई होऊन जिब बसेल. याच गोष्टी मांत्री महोदयाांकडून 

आम्हाला अिेसक्षत आहते. त्याांनी सदिह  प्रकिणी योग्य ते सनयम लावावेत, अशी 

सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  शांकिाचाया िीठ, कोल्हाििू व मौनी महािाज रस्ट, िाडगाव 
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श्री.प्रकाश आसबटकि... 

याांचेकडे हजािो एकि जसमनी आहते. या सांस्थाांच्या सनदा ित्रिती शाह  महािाज याांनी  

िद्द केल्या होत्या. तिी दखेील िाजिोसिणे त्या जसमनी आिल्या नावावि ठेवनू 

लोकाांना भमूीहीन किण्याचे काम किीत आहते. या सवर्याच्या सांदभाातही मांत्री 

महोदयाांनी एक बैठक आयोसजत किावी, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, एका बाजलुा माझ्या मतदािसांघातील िनुवासनाचा प्रश्न आह.े 

दसुऱ्या बाजलूा दोन्ही रस्टच्या जसमनीच्या चकुीच्या नोंदी सवसध व न्याय 

सवभागाकडून तिासनू योग्य ते आदशे दणे्याची कायावाही महसलू मांत्री महोदय याांनी 

किावी, अशी माझी सवनांती आह.े यामळेु अनेक लोकाांना न्याय समळू शकेल यासाठी 

मी आिल्याकडे आशेने िाहत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या भागामध्ये एक प्राांत भ्रष्टाचाि किीत असत. त्याच्या 

तक्रािीचा भला मोठा िाडा घेऊन मी मांत्री महोदयाांची ५ वेळा भेट घतेली. मी आमदाि 

आह ेव आिण मांत्री महोदय आहात. आिण सावाजसनक कामासाठी धाविळ किीत 

असतो. एखादा र्व्यक्ती चकुला ति त्याला सशक्षा झाली िासहजे. त्या असधकाऱ्याला 

सशक्षा किण्याऐवजी त्याची बदली साांगली / सातािा येथे केली. त्यामळेु मी बिोबि 

आह े की चकू आह,े असा प्रश्न माझ्या मनाला िडला. आिण यासवा गोष्टींच े

मलु्यमािन केले नाही ति काळ आिल्याला माफ किणाि नाही. असलकडील काळात 

लोकाांना लोकप्रसतनीधी ऐवजी एजांट आवडू लागले आहते. त्याांची एक साखळी 

तयाि होत असेल व त्याकडे आिण दलुाक्ष किीत अस ूति यािेक्षा ददुवै कोणते नाही. 

यासवा बाबींच्या सांदभाात मांत्री महोदयाांनी उलगडा किण्यात यावा. या िढुील काळात 

तक्राि प्राप्त झाल्यानांति त्यासांदभाात चौकशी किावी की सांबांसधताांना अभय द्याव,े 

याबाबतही स्िष्ट किावे. या तीन मदु्याांच्या सांदभाात मांत्री महोदयाांनी उत्तिातनू मागादशान 

किावे. ते अनेक लोकाांच्या सहताचे होईल. या दृष्टीकोनातनू सनणाय घेण्यात यावा, 

अशी माझी सवनांती आह.े मी वेळे अभावी माझे भार्ण िणूा कितो. आिण मला 

बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े धन्यवाद ! 

–--------- 
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श्री.चांद्रकाांत ऊफा  िाजभूैय्या नवघिे (बसमत) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-

२०२३ च्या अथासांकल्िातील अनदुानाच्या मागण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभाग – तकुडेबांदी कायद्यातील प्रमाणभतू 

शेतकऱ्याची अट सवा शेतकऱ्याांसाठी जाचक होत आह.े आिण गुांठेवािीची िद्धत बांद 

केली िासहजे. एखाद्या शेतकऱ्याचे लग्न असले ति त्यासाठी त्याला त्याची ५-१० 

गुांठे जमीन सवक्री किावयाची असते. ििांत ुगुांठेवािी िद्धतीमळेु तो ती जमीन सवक्री करु 

शकत नाही. ही िद्धत आिण बांद केली िासहजे. वािसा हक्काने जमीन नावावि करुन 

दणे्यासाठी प्रयत्न केले िासहजे, अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े  

यानांति श्री.तेलांग... 
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श्री.चांद्रकाांत ऊफा  िाजभूैय्या नवघिे....... 

आमच्याकडे बॅिेजेसचे काम प्रगतीिथावि आह.े सदि कामासाठी SLDT च्या 

ििवानग्या समळालेल्या आहते. आमचा सजल्हा िाज्यिाल महोदयाांच्या अनशेुर्ामध्ये 

येतो. लवकिात लवकि बॅिेजेसचे काम िणूा किण्यात यावे. माझ्या मतदािसांघामध्ये 

केळी िाझि तलाव आह.े या तलासांदभाात जलसांिदा मांत्री महोदयाांनी बैठक दखेील 

घेतलेली आह.े सदि िाझि तलावाला शक्य सततक्या लवकि मांजिुी दणे्यात यावी, 

अशी मी सवनांती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, मी आता उद्योग सवभागाच्या मागण्यावि बोलणाि आह.े 

सहांगोली हा ना उद्योग सजल्हा आह,े अशी नोंद किण्यात आलेली आह.े त्यामळेु 

सहांगोली सजल्यातील उद्योगासाठी िाज्य सिकािने सवशेर् सबससडी दऊेन सहांगोली 

सजल्हाला उद्योग के्षत्रात िढेु आणावे अशी मी सवनांती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, मी आता ऊजाा सवभागाण्या मागण्यावि बोलणाि आह.े कृर्ी 

िांिाची वीज जोडणी तोडण्याचा कायदा या सभागहृामध्ये किण्यात आला आसण 

शेतीची वीज तोडणी बांद केली. ििांत ुआता दहावी, बािावीच्या सवद्याथ्यांच्या ििीक्षा 

चाल ू आहते. अशा काळात दखेील गावोगावी घिगतुी वाििाची वीज खांडीत 

किण्याचे काम चाल ूआह.े  त्यामळेु मी आिल्यामाफा त एवढीच सवनांती कितो की, 

गावातील वीज तोडणी थाांबसवण्यात यावी.  ग्रामीण भागात दखेील लोक िाहतात, 

त्या लोकाांवि आिण दया केली िासहजे, असे मला वाटते.   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या वसमत सवधानसभा मतदािसांघामध्ये मडुी, िोटा 

आसण बािाशीव हनमुान या सठकाणी १३२ केर्व्ही कें द्राची मान्यता दणे्यात यावी, अशी 

मी सवनांती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, मी आता ग्रामसवकास सवभागाच्या मागण्यावि बोलणाि 

आह.े वसमत येथील िांचायत ससमती इमाित बाांधण्याचे प्रस्तासवत किण्यात आले 

आह.े माननीय श्री.हसन मशु्रीफ जे बोलतात ते नक्कीच काम कितात. त्यामळेु 

त्याांनीसदि इमाितीच्या कामाला मांजिुी द्यावी, अशी मी सवनांती कितो.  
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श्री.चांद्रकाांत ऊफा  िाजभूैय्या नवघिे....... 

 अध्यक्ष महोदय, मी आता अन्न व नागिी ििुवठा सवभागाच्या मागण्यावि 

बोलणाि आह.े  मांत्री महोदयाांनी माझ्या तालकु्याला इष्टाांक वाढवनू द्यावा अशी मी 

सवनांती कितो. माझ्या मतदािसांघातील ज्या लोकाांकडे सशधािसत्रका आह े त्याांना 

दखेील धान्य समळत नाही. त्यामळेु माझ्या मतदािसांघातील सवा लोकाांना धान्य 

उिलब्ध करुन द्यावे, अशी मी सवनांती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळामध्ये  माननीय श्री. िाजेश टोिे याांनी केलेले 

काम या महािाष्ट्रातील सवा लोकाांनी िासहलेले आह.े आमच्याकडे बाभळुगाव 

ता.वसमत, आिळ ता.वसमत आसण साळना ता.औांढा या तीन सठकाणी प्राथसमक 

आिोग्य कें द्र मांजिू किण्यात यावेत, अशी सवनांती कितो आसण थाांबतो. जय सहांद जय 

महािाष्ट्र. 

---------- 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय ताझलका सभाध्यक्ष श्री.िीपक चव्हाण) 

 श्री.दत्तात्रय भिणे (वन िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्िातील अनदुानाच्या वन सवभागाच्या मागण्याांवि डॉ.सांजय कुटे, सवाश्री 

सनुील प्रभ,ू समीि कुणावाि, बाळासाहबे आजबीे, धमािावबाबा आत्राम, सनुील 

शेळके, ज्ानिाज चौगलेु, शेखि सनकम, सांजय जगताि व मनोहि चांसद्रकाििेु आिािले 

प्रश्न माांडलेले आहते. 

 अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री.सांजय कुटे याांनी उमिखडे-किाड येथे 

सवद्यतु प्रवाहामळेु वाघाचा मतृ्य ूतसेच वन्यजीवाच्या कातीची तस्किी, आांतििाष्ट्रीय 

टोळी याबाबत सक्रीय उच्च स्तिीय चौकशी होणे आवशयक आह,े अशी त्याांनी 

मागणी केलेली आह.े याबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, नागििू वन सवभागामाफा त उत्ति 

उमिखडे िरिके्षत्रामध्ये मौजे निसाळा येथील झडुिी जांगलामध्ये सदनाांक १३ माचा, 

२०२२ िोजी सवद्यतु प्रवाहामळेु वाघाचा मतृ्य ूझाल्याची घटना सनदशानास आलेली 

आह.े सदि प्रकिणी वन गनु्हा नोंदसवण्यात आला असनू सदनाांक २० माचा, २०२२ 

िोजी मध्ये प्रदशे येथनू तीन आिोिींना ताब्यात घणे्यात आलेले असनू त्याांना सदनाांक 

२३ माचा, २०२२ िोजीियंत वन कोठडी सनुावण्यात आली असनू उक्त प्रकिणाचा 

प्रकिणाचा िढुील तिास सरुू आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. ससुनल प्रभ ूयाांनी सांजय गाांधी िाष्ट्रीय 

उद्यान क्षेत्रामध्य े२५ हजाि आसदवासी कुटुांब िाहत असनू सन १९९७ मधील माननीय 

न्यायालयाचे आदशेानसुाि त्याांचे िनुवासन किण्यात यावे. चाांदीवली येथे बाांधण्यात 

आलेली घिे अििुी असनू उद्यानाला लागनू असलेल्या जसमनीवि िनुवासन किण्यात 

यावे, असा मदु्दा माांडलेला आह.े आिल्या सवांच्या मासहतीसाठी साांग ूइसच्ितो की, 

रिट यासचका क्रमाांक ३०५/९५ मधील माननीय उच्च न्यायालयाचे सनदशेानसुाि 

सांजय गाांधी िाष्ट्रीय उद्यानातील आसदवासी िाडे व झोिडिट्टतील िात्र असतक्रमाांकाच े

िसहल्या ट््यातील ११३५९ असतक्रमाांकाचे िनुवासन सांघर्ा नगि व चाांदीवली येथे 

किण्यात आलेले आह.े उवारित िात्र असतक्रमाांकाचे िनुवासन सशल्लक असनू त्याांच्या 

िनुवासनासाठी आिे कॉलनीतील ९० एकि जमीन िाखीव ठेवण्यात आली असनू त्या 
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श्री.दत्तात्रय भिणे....... 

 र्व्यसतरिक्त माननीय िालकमांत्री, मुांबई उिनगि याांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली 

ससमती जी ियाायी जागा सचूवतील त्या जागेवि िात्र असतक्रमाांकाांना २६९ चौ.फुट 

क्षेत्राचे घि शासनाच्या वतीने लवकिात लवकि दणे्यात येईल. सांबांसधताांना घि दणे्यास 

सवलांब झालेला आह ेही गोष्ट खिी आह.े असे जिी असले तिी सवा सांबांसधताांच्या 

िाठीमागे शासन सनसितिणाने उभे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. समीि कुणावाि याांनी असा मदु्दा 

माांडला की, साि चावनू बैलाचा मतृ्य ूझाला असल्यास वन सवभागाने मदत किावी. 

सद्य:सस्थतीत प्रचसलत शासन सनणायामध्ये वन प्राण्याांमळेु िशधुनाची हानी झाल्यास 

नकुसान भििाई दणे्यात येत नसल्यामळेु सािाचा वन्य प्राण्याांमध्ये समावशे नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या सन्माननीय सदस्याांनी वन सवभागाबाबत प्रश्न 

माांडलेले आहते त्या सवा प्रश्नाांची नोंद मी घेतलेली आह.े त्या अनरु्ांगाने योग्य ती 

कायावाही किण्यात येईल.    

 अध्यक्ष महोदय, वन सवभागासाठी सन २०२२-२३ या आसथाक वर्ााकरिता 

दत्तमत बाबीखाली एकूण रुिये ४ हजाि ८८१ कोटी ७ लक्ष ८७ हजाि िकमेच्या 

अथासांकल्ि मागण्या सभागहृात सादि किण्यात येत आहते. त्या मागण्या सभागहृाने 

मान्य किार्व्यात, अशी मी सभागहृास सवनांती कितो.  

---------- 
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अधाफ-तास चचाफबाबत 

 ॲड.िाहुल कुल : अध्यक्ष महोदय, अधाा-तास चचाा सकती वेळा िढेु ढकलणाि 

आहातब? जि सिकािला अधाा-तास चचाा घेणे शक्य नसेल ति हा सवर्य 

कामकाजिसत्रकेतनू काढून टाकावा. मागील दोन सदवसाांिासनू अधाा-तास चचाा िढेु 

ढकलीत आहात. आम्ही सकाळिासनू सभागहृामध्ये बसनू िाहतो. आम्हाला 

बोलण्याची सांधी दखेील सदली जात नाही.  

 ॲड.असनल ििब : अध्यक्ष महोदय, आज सकाळी ९.०० िासनू सभागहृाच े

कामकाज सरुु झालेले आह.े आज सकाळी सवा प्रतोदाांची  बैठक झालेली आह.े त्या 

बैठकीमध्ये अधाा-तास चचाा गरुुवािी घेण्यात येईल, असा सनणाय घेण्यात आलेला 

आह.े त्यामळेु अधाा-तास चचाा गरुुवािच्या कामकाजिसत्रकेमध्ये दशासवण्यात यावी, 

अशी माझी सचूना आह.े  

 ताझलका सभाध्यक्ष : गरुुवािी सवशेर् बैठकीमध्ये अधाा-तास चचाा घेण्यात 

येईल.  

-------- 
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पृ. शी.: अनुदानाकरिता मागण्या 

म.ु शी.: सन २०२२-२०२३च्या अनुदानाकरिता मागण्या:  

१) महसलू व वन सवभाग  

२) जलसांिदा सवभाग 

 ३) उद्योग, ऊजाा व कामगाि सवभाग 

 ४) ग्रामसवकास सवभाग 

 ५) अन्न, नागिी िुिवठा व ग्राहक सांिक्षण सवभाग 

 ६) सावाजसनक आिोग्य सवभागउिाध्यक्ष : आता  

१) महसलू व वन सवभाग 

 २) जलसांिदा सवभाग 

 ३) उद्योग, ऊजाा व कामगाि सवभाग 

 ४) ग्रामसवकास सवभाग 

 ५)अन्न, नागिी िुिवठा व ग्राहक       सांिक्षण सवभाग 

 ६) सावाजसनक आिोग्य सवभाग 

(मंत्र्याच ेउत्तर पुढे सुरु....... 

 श्री.बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज महसलू 

सवभागाच्या मागण्याांवि चचाा झाली. माननीय सविोधी िक्ष नेता याांच्यासह जवळ 

जवळ ४० सन्माननीय सदस्याांनी महसलू सवभागाविील चचमेध्य ेभाग घेतलेला आह.े 

आता सभागहृामध्ये अनेक सन्माननीय सदस्य उिसस्थत नाहीत. आिण ज्या 

सवभागाच्या चचेमध्ये भाग घेतो त्या सवभागाच्या चचचेे उत्ति ऐकण्यासाठी आिण 

थाांबले िासहजे असा सांकेत आह.े ददुवैाने मात्र सचत्र वेगळेच सदसते आह.े ज्यावेळेस 

आिण हक्क मागतो त्यावेळेस कतार्व्य दखेील िणूा किणे आवशयक असते, असे मी 

यासनसमत्ताने साांग ूइसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी सनिसनिाळ्या प्रश्नाांवि चचाा झालेली आह.े 

त्यामधील जवळिास ७० सवर्य माझ्याकडे आलेले आहते. यामध्ये काही ठिासवक 

प्रश्नाांवि खिू चचाा सनसितिणे झालेली आह.े  

 

श्री.बाळासाहबे थोिात....... 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाश आसबटकि याांनी म्हटले आह े

की, महसलू सवभागामध्ये कामाच्या दृष्टीने सशस्त असण्याची आवशयकता आहे. 

महसलू सवभाग हा सामान्य माणसाशी सनगसडत असा सवभाग आह.े िोजच काही ना 

काही काम िडत असते. हहेी खिे आह ेकी, उि सवभागीय असधकािी, तहसीलदाि, 
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तलाठी या सगळ्याांकडे काही ना काही काम असते. इति सवभागाांची कामे दखेील 

त्याांच्याकडे असतात. सजल्हासधकािी याांच्याकडे ति जवळिास ३६५ ससमत्या 

असतील. कोिोनाच्या सांकटामध्ये ति सवा गाव दािी अशी सस्थती होती. सवा कामे 

महसलू सवभागाकडे असतात. 

यानांति श्री.कुलकणी.......  
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महसलू सवभागाकडील ह ेकाम वबनचकू, सहजतेने, पारदशाक पद्धतीने, झाले पावहजेत 

याबाबत माझ्या मनात संदहे नाही. ह ेसिा र्व्यवसस्थत होण्यासाठी आम्ही काम केले 

पावहजे. या सवभागाबाबत काहींना कटू अनभुवही आले असतील. चकुीचे काम 

किणाऱ्याांना सशक्षा झाली िासहजे, असे माझ े मत आह.े मौनी सवद्यासिठाच्या 

जसमनीबाबत सवभागीय आयकु्त आसण सजल्हासधकािी याांच्यामाफा त तिासणी 

किण्यात येत आह.े प्राांत असधकािी श्री. िामहिी भोसले याांच्या चौकशीची कायावाही 

सरुु आह.े िनुवासनाचा प्रकल्िाबाबत माननीय मदत व िनुवासन मांत्री श्री. सवजय 

वडेट्टीवाि याांना सचूना सदल्या जातील. काही ठिासवक बाबींवि सभागहृात आज चचाा 

किण्यात आली आह.े वाळू हा महसलू सवभागाचा कायम चचेतील सवर्य आह.े मी 

दसुऱ्या वेळेस महसलू मांत्री िदाचा कायाभाि स्वीकािला आह.े िसहल्यावेळेस मी 

महसलू मांत्री असतानाही मला या प्रश्नाला सामोिे जावे लागत होते. त्यानांति माननीय 

श्री. चांद्रकाांतदादा िाटील ह े महसलू मांत्री होत.े त्याांनाही या प्रश्नाला सामोिे जाव े

लागले होते. वाळू हा सवर्य मांत्रयाांकरिता आसण प्रशासनाकरिता असतशय सकचकट 

आह.े ही वस्तसुस्थती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर् जैस्वाल याांचा वाळू या 

सवर्याचा असतशय चाांगला अभ्यास आह.े त्याांनी असे म्हटले की, जेथे बाांधकाम सरुु 

आहते तथेनू वाळूची िॉयल्टी वसलू किावी. वाळू हा सवर्य सकचकट होण्यामध्ये 

माननीय उच्च न्यायालयाचे सनणाय, माननीय सवोच्च न्यायालयाचे सनणाय आसण 

हरित लवादाचे सनणाय कािणीभतू आहते. काही वेळेस एखादी सांस्था न्यायालयात 

जाऊन काही यकु्तीवाद किीत असते. त्यावेळेस शासनाची बाज ूसक्षमिणे माांडली 

जात नाही. त्यावेळेस न्यायालयाचा सनणाय शासनावि बांधनकािक असतो. या 

सनणायाचा समावेश शासन सनणायामध्ये किावा लागतो. त्याांनी असे म्हटले की जेथे 

वाळू वाििली जाते तेथनू िॉयल्टी वसलू किावी. यात हरित लवाद आसण ियााविण 

सवभागाचा सवर्य येतो. यातील मखु्य खोच या सवर्यातील जाणकािाांच्या लक्षात 

येईल. हा सवर्य सहजतनेे हाताळण्याकरिता सवभागाकडून सातत्याने प्रयत्न केले  
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जातात. जवळिास अनेक प्रश्न कमी किण्याचा प्रयत्न सवभागाकडून केला जात आह.े 

अिसेट प्राईस आता ६०० रुियाांियंत आणली आह.े ग्राहकाांना स्वस्त दिात वाळू 

समळण्यासाठी प्रयत्न किण्यात येत आहते. वाळू उचलण्याकरिता ६ मसहने दखेील 

समळत नसल्यामळेु ५ वर्ााियंत मयाादा वाढसवण्याबाबतचा सनणायही सवभागाने घेतला 

आह.े वाळुची उिलब्धता ग्राहकाांना सहज होण्यासाठी प्रयत्न किण्यात येत आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, प्रशासनानेही मोठ्या प्रमाणात कािवाई केली आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील याांनी िात्री वाळू सकां वा गौण खसनज 

उचलण्यासाठी ििवानगी दणे्यात यावी, असा मदु्दा उिसस्थत केला आह.े यात 

सन्माननीय सदस्य डॉ. सांजय कुटे याांनी सहभाग घेतला आह.े िाष्ट्रीय महामागााची 

कामे सरुु आहते. तसेच डेडीकेटेड कॉरिडॉिची कामे सरुु आहते. त्याांनी सवनांती केली 

की, या कामाांना गती दणे्याकरिता िात्री गौण खसनज उचलण्याची ििवानगी दणे्यात 

यावी. त्यानसुाि तवेढ्यासाठीच ही ििवानगी सदली जात आह.े जेणेकरुन ह ेकाम 

गतीने होईल. वाळू सवर्यात असधक िािदशाकिणा सकां वा सशस्तीने काम किण्यात येत 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी जसमनीच्या हस्ताांतिणाबाबत सन्माननीय सदस्य 

श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील याांनी चचाा केली होती. आसदवासी जसमनीचे हस्ताांति 

कायद्याने केले जात होते. मी महसलू मांत्री असताना सन २०१४ ियंत ते थाांबसवले 

होते. ििांत ुयाबाबत काही लोकाांनी माननीय उच्च न्यायालयात यासचका दाखल केली 

होती. त्यावेळेस न्यायालयाच्या अवमानाचे गनु्ह ेदाखल झाले होते. त्यानांति माननीय 

श्री. चांद्रकाांतदादा िाटील याांच्या कायाकाळात काही सनणाय घ्यावे लागले होते. सन 

२०१५ ते सन २०१९ ियंत २४० प्रकिणाांना ििवानगी सदली होती. िढुील काळातही 

काही प्रकिणाांना मी मांजिुी दते आह.े कायद्याने ही मांजिुी सदली जात आह.े यात कोठेही 

शांकेला वाव नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, िेडीिेकनिचाही सवर्य आह.े याची सांिणूा जबाबदािी 

आयजीआि याांची असते. याचे सांिणूा असधकाि आयजीआि याांचे आहते. याकरिता  
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सांिणूा वर्ाभि यांत्रणा काम किीत असते. काही सन्माननीय सदस्याांनी भार्णात 

साांसगतले की, काही सठकाणचे िेडीिेकनिचे दि कमी केले आहते. याबाबत मी साांग ू

इसच्ितो की, िवूी िेडीिेकनिचे दि कमी किण्याची िद्धत नर्व्हती. सन २०१७ मध्ये 

ससचवाांची ससमती नेमली होती. त्या ससमतीने साांसगतले की, वस्तसुस्थतीनसुाि दि 

असले िासहजेत. दि कमी असतील ति ते कमी केले जावेत. त्यानसुाि हा सनणाय झाला 

व काही सठकाणचे िेडीिेकनिचे दि कमी केले ति काही सठकाणी ते वाढसवण्यात आले 

होते. खिेदी सवक्री र्व्यवहािाियंत िोहचणे ह ेिेडीिेकनिचे काम असते. ह ेकाम शास्त्रोक्त 

िद्धतीने केले जाते.  

 अध्यक्ष महोदय, या शासनाने केलेल्या चाांगल्या कामाांचा उल्लेख झाला 

असता ति असधक आांनद वाटला असता. मी साांग ूइसच्ितो की, कोिोना सांकटामध्ये 

नोंदणी व मदु्राांक शलु्कामध्ये ५० टक्क्याांची सवलत सदली होती. या सवलतीला 

उत्सफूता प्रसतसाद समळाला होता. आमच्या कल्िनेिेक्षा असधक दस्ताांच्या नोंदी 

झाल्या व अिेके्षिेक्षा असधक उत्िन्न यातनू समळाले आह.े याचे कौतकू िाष्ट्रीय 

िातळीविही झाले आह.े कोिोना काळात अथार्व्यवस्थेला गती दणे्याकरिता कशा 

प्रकािे सनणाय किावेत, याची नोंद िाष्ट्रीय िातळीवरुन घेण्यात आली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आता सातबािा उतािा नर्व्या फॉिमॅटमध्ये तयाि केला आह.े 

त्याविील िवूीच्या चकुीच्या नोंदी काढून टाकण्यात आल्या आहते. तिीही यात काही 

चकुीच्या नोंदी िासहल्या असतील ति त्याची मासहती शेतकऱ्याांना र्व्हावी सकां वा त्या 

दरुुस्त होण्यासाठी िाज्यातील सवा शेतकऱ्याांना सातबािा उतािा वाटण्याचे काम 

सवभागाने केले आहते. यात काही दोर् असतील ति ते सवभागाच्या सनदशानास 

आणावे, अशीही सवनांती केली होती. त्यात दरुुस्ती केली जाईल, असा सवश्वास 

शेतकऱ्याांना सदला आह.े त्यामळेु आता सातबािा उतािा नर्व्या फॉिमॅटमध्ये आह.े हा 

सातबािा उतािा ऑनलाईन समळण्याची र्व्यवस्था केली आह.े आता नमनुा ८ अ 

दखेील ऑनलाईन समळत आह.े सन २०१६ नांतिचे सवा फेिफाि आिणास ऑनलाईन 

उिलब्ध करुन दणे्यात आले आहते. सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश आसबटकि याांनी  
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साांसगतले की, यात काळजी घेतली िासहजे. माझे असे म्हणणे आह ेकी, ह ेसवा दोर् 

दिू किावयाचे असतील ति ऑनलाईनसशवाय ियााय नाही. नवीन तांत्रज्ानाचा वािि 

करुन कामे सहजतेने किावयाची आहते. याकरिता सॉफ्टवेअिची मदत घेतली जाईल. 

सन २०२४ ियंत अनेक सेवा ऑनलाईनिद्धतीने उिलब्ध होतील, अशी मी 

यासनसमत्ताने हमी दतेो. याद्वािे सांबांसधत सेवक वगााविील कामाचा भाि कमी होऊन 

नागरिकाांची कामे सहजतेने होतील.  

 अध्यक्ष महोदय, सवा सन्माननीय सदस्याांनी आग्रहाने साांसगतले की, बाांधकाम 

कायाालये झाली िासहजेत. याकरिता कोिोना सांकटामळेु कमी सनधी उिलब्ध झाला 

आह.े बाांधकामे कायाालयाची कामे किण्याचा असधकासधक प्रयत्न केला जाईल.  

 अध्यक्ष महोदय, वगा – २ च्या जसमनी वगा – १ मध्य े रुिाांतिीत 

किण्याबाबतच्या शासन सनणायाची मदुत ७ तािखलेा सांिली आह.े यात चाांगले बदल 

किण्याचा प्रयत्न किण्यात येत आह.े वगा – २ च्या जसमनी वगा – १ मध्ये रुिाांतिीत 

किण्याबाबत सवा सन्माननीय सदस्याांनी आग्रह धिला आह.े याबाबत नवीन सनणाय 

लवकिच जाहीि केला जाणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागातील रिक्त िदाांची सांख्या असधक आह.े 

नोंदणी आसण मदु्राांकाकरिता जवळिास अध्याािेक्षा कमी असधकािी आसण कमाचािी 

सांख्या आह.े नवीन िदभिती आता किण्यात येत आह.े नायब तहससलदािाांची िद े

भिली जाणाि आहते. असधकासधक िद ेभिण्याचा सवभागाकडून प्रयत्न किण्यात येत 

आह.े रिक्त िदाांची सांख्या कमी होईल, अशी मी ग्वाही दतेो. 

 

यानांति श्री. चौधिी..... 
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श्री.बाळासाहबे थोिात..... 

अध्यक्ष महोदय, अनेक प्रश्न या सठकाणी माांडण्यात आले.  मी त्याांच्या 

बािकार्व्याने नोंदी घेतल्या आहते.  मी या सनसमत्ताने ग्वाही दतेो की सन्माननीय 

सदस्याांच्या दोन मसहन्याांमध्ये सनसितिणे लक्षात येईल की, त्याांनी माांडलेल्या 

मदु्दयाांच्या अनरु्ांगाने सकािात्मक काम झाले आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, महसलू सवभागाच्या मागण्या सभागहृाने मांजिू किार्व्यात 

अशी मी आिल्यामाफा त सवनांती करुन माझे दोन शब्द सांिसवतो. 

--------- 
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 श्री.हसन मशु्रीफ (ग्रामसवकास, कामगाि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज 

ग्रामसवकास आसण कामगाि सवभागाच्या मागण्याांवि अनेक सन्माननीय सदस्याांनी 

आिले सवचाि र्व्यक्त केले.  त्यामध्ये सन्माननीय सदस्य श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील, 

ॲड.आसशर् जैस्वाल, डॉ.सांजय कुटे, श्री.ससुनल सटांगिे, श्रीमती सलुभा खोडके, 

श्री.सांग्राम थोिटे, श्री.सकशोि जोिगेवाि, श्री.अब ु आजमी, श्री.दीिक केसिकि, 

ॲड.िाहुल कूल, श्री.ससुनल प्रभ,ू श्रीमती सिोज आसहिे, श्री.सदलीििाव बनकि, 

श्री.सांजय जगताि, श्री.सांजय गायकवाड, श्री.कृष्ट्णा गजबे, श्री.ज्ानिाज चौगलेु, 

श्री.प्रकाश आवाडे, श्री.सहिामण खोसकि, श्री.चांद्रकाांत ऊफा  िाजभूैय्या नवघिे, 

श्री.सधुीि मनुगांटीवाि, श्री.िसव िाणा याांचा समावशे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास सवभागाच्या सांदभााने सन्माननीय सदस्याांच्या 

प्रामखु्याने तीन-चाि मागण्या होत्या.  त्यामध्ये िांचायत ससमत्या आसण सजल्हा िरिर्द 

इमाितींना सनधी दणे्यात यावा, मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेसाठी सनधी द्यावा आसण 

लेखासशर्ा २५१५ अांतगात सनधी दणे्यात यावा याांचा समावेश आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी या सनसमत्ताने साांग ू इसच्ितो की, आिण मखु्यमांत्री 

ग्रामसडक योजनेंतगात १० हजाि सकलोमीटिचा दसुिा ट्िा घेत आहोत.  या 

योजनेमध्ये आता बिाच बदल किण्यात आला आह.े  गेल्या सिकािच्या काळात ३० 

हजाि सकलोमीटिचा िसहला ट्िा घेण्यात आला होता.  ििांत ुतेर्व्हाच्या कामाांिेक्षा 

आम्ही आता एका सकलोमीटिचे अांति वाढसवले असनू रुां दी दखेील वाढसवली आह.े  

तसेच िस्त्याचा दजाा चाांगला किण्यासाठी दखेील अनेक तितदुी केल्या आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील याांनी 

साांसगतले की, शाळा खोल्याांची दरुुस्ती होत नाहीत तसेच नवीन बाांधकामाांसाठीही 

सनधी समळत नाही.  त्या अनरु्ांगाने मी साांग ूइसच्ितो की, सजल्हा सनयोजन व सवकास 

ससमतीमध्ये यासाठी ५ टक्के सनधी िाखीव ठेवण्याचा सनणाय घेण्यात आला आह.े   

अध्यक्ष महोदय, डॉ.सांजय कुटे याांनी बचत गट योजनेचे काम दोन 

असधकाऱ्याांच्या भाांडणामळेु िखडले असल्याच्या भावना र्व्यक्त केल्या.  ििांत ु मी 

त्याांना साांग ूइसच्ितो की, आम्ही ह ेकाम िखडू दणेाि नाहीत.   
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श्री.हसन मशु्रीफ..... 

ह ेखिे आह ेकी, दोन वर्े काम कमी झाले. ििांत ुआता असतशय वेगाने काम सरुु 

केलेले आह.े  यावि आम्ही जास्तीत जास्त लक्ष सदले आह.े  कािण ५० टक्के सांख्या 

असणाऱ्या मसहलाांना आिण बचत गटाांमाफा त चाांगल्या ससुवधा दऊे शकलो ति मोठे 

काम उभे िाहील. 

अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदस्याांनी आिािल्या मतदािसांघातील 

समस्या या सठकाणी माांडल्या.  मी साांग ूइसच्ितो की, ग्रामसवकास सवभागाने कोिोना 

काळात दखेील अनेक चाांगले सनणाय घेण्याचा प्रयत्न केला आह.े  सदनाांक ६ जनू िोजी 

ित्रिती सशवाजी महािाजाांचा सशविाज्यासभर्ेक सदन साजिा केला जातो.  या सदवशी 

िाज्यातील ३४ हजाि ग्रामिांचायती, ५३० िांचायत ससमत्या आसण ३४ सजल्हा 

िरिर्दाांमध्ये सकाळी भगवी गढुी उभारुन 'सशविाज्य सदन' साजिा किण्याचा सनणाय 

आिण घेतला.  तसेच स्माटा गाव योजनेचे नाव बदलनू िाज्याचे माजी ग्रामसवकास 

मांत्री व माजी उि मखु्यमांत्री स्व.आि.आि. िाटील याांच्या नावाने सुांदि गाव ििुस्काि 

योजना सरुु केली.  तसेच मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेचा १० हजाि सकलोमीटिचा 

दसुिा ट्िा आिण जाहीि केला आह.े  कोिोना काळात ज्या सजल्हा िरिर्द, िांचायत 

ससमती व ग्रामिांचायत कमाचाऱ्याांचा मतृ्य ूझाला त्याांना ग्रामसवकास सवभागामाफा त 

५० लाख रुिये सवमा कवच दणे्याचा सनणाय घेण्यात आला.  तसेच महासमधृ्दी 

मसहला सक्षमीकिण योजना सरुु किण्यात आली.  सविभद्र तािािाणी स्वयांससध्द 

योजना सरुु किण्यात आली.  िवूी सवत्त आयोगाचा १०० सनधी ग्रामिांचायतींना सदला 

जात होता.  यावेळी आिण असा सनणाय घेतला की १५ र्व्या सवत्त आयोगाचा ८० 

टक्के सनधी ग्रामिांचायतींना, १० टक्के सजल्हा िरिर्द व १० टक्के सनधी िांचायत 

ससमत्याांना दणे्यात येईल.  कािण सजल्हा िरिर्द आसण िांचायत ससमत्याांना 

सवकासासाठी कोणताच सनधी समळत नर्व्हता.  त्यामळेु सजल्हा िरिर्द व िांचायत 

ससमत्या बांदच करुन टाकार्व्यात अशी उसद्वग्न मागणी होती.  ती सवचािात घेऊन 

आिण हा सनणाय घेतला. 
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श्री.हसन मशु्रीफ..... 

अध्यक्ष महोदय, इांसदिा आवास योजना, िांतप्रधान आवास योजना, िमाई 

आवास योजना, शबिी आवास योजना, इत्यादी योजनाांच्या याद्या तयाि होत्या ििांत ु

िाज्यातील गरिबाांचे घिाचे स्व्न प्रत्यक्षात येत नर्व्हते.  त्यामळेु आिण गेल्या वर्ी 

आसण या वर्ी ५ लाख घिे बाांधण्याचा सनणाय घेतला.  त्यानसुाि गेल्या वर्ी ४ लाख 

घिे बाांधनू िणूा झाली.  यावर्ी दखेील ५ लाख घिे बाांधण्याची योजना आिण हाती 

घेतलेली आह.े 

अध्यक्ष महोदय, दशेाचे िक्षणकते आजी-माजी सैसनक आसण सवधवा ससैनक 

ित्नींना ग्रामिांचायतीच्या मालमत्ता किामधनू सटू दणे्याचा सनणाय आिण घेतला 

आह.े  गेल्या सिकािच्या काळात ग्रामिांचायत हद्दीतील घिाांवि कजा काढण्याची मभुा 

नर्व्हती.  ििांत ुआिण ती अट काढून नमनुा-८ मध्ये कजा काढण्यासाठीची तितदू केली 

आह.े  असे अनेक सनणाय आिण घेतले आहते.  िवूी घि बाांधायचे असेल ति 

ए.डी.टी.िी. याांची ििवानगी घ्यावी लागत होती. आता ३ हजाि २०० चौिस 

फुटाांियंतचे घि बाांधण्याची ििवानगी दणे्याच ेअसधकाि आिण ग्रामिांचायातींनाच 

सदले आहते. 

अध्यक्ष महोदय, एकूणच काय ति आिण अनेक चाांगले सनणाय घेतले आहते.  

सन्माननीय सदस्याांनी जास्त अडचणी साांसगतल्या नसनू प्रामखु्याने सनधीची मागणी 

केलेली आह.े  त्याांच्या मागणीप्रमाणे चाांगला सनधी दणे्याचा आम्ही प्रयत्न करु व 

प्रत्येक सन्माननीय सदस्याांना उत्ति िाठव,ू ह ेमी या सनसमत्ताने साांग ूइसच्ितो. 

अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास सवभागाच्या मागण्या सभागहृाने मांजिू किार्व्यात 

अशी मी आिल्यामाफा त सवनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, आिण कामगाि सवभागामध्ये एक असतशय धाडसी सनणाय 

घेणाि आहोत.  आिल्या िाज्याची लोकसांख्या समुािे ११ कोटी एवढी आह.े  त्यािैकी 

४.५ कोटी लोक कामगाि या सांजे्त येतात.  त्यामधील ८० लाख कामगाि सांिसक्षत व 

सांघसटत आहते ति ४ कोटी कामगाि असांघसटत आहते.   
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श्री.हसन मशु्रीफ..... 

८० लाख सांघसटत कामगािाांना प्रत्येक मसहन्याला िगाि समळतो, प्रोसर्व्हडांट फां ड 

समळतो, गॅ्रच्यईुटी समळते, िजा िोखीकिणाचा लाभ समळतो, बोनस समळतो व त्याांना 

कामावरुन कमी केल्यास त्यासवरुध्द ्कामगाि न्यायालयात व औद्योसगक न्यायालयात 

जाण्याचा असधकाि आह.े  उवारित असांघसटत कामगािाांमध्ये १ कोटींिेक्षा जास्त 

शेतमजिू, १ कोटींिेक्षा जास्त रिक्षा-टॅक्सी-रक ड्रायर्व्हसा, यांत्रमाग कामगाि, 

मोलकिीण मसहला, इत्यादींचा समावेश आह.े  याांना जि मालकाने साांसगतले की, 

तमु्ही उद्यािासनू कामावि येऊ नका ति याांनी जायचे कुठे हा प्रश्न त्याांच्यािढेु असतो.  

त्याांचा सांसाि कसा चालणाि, एखाद ेसांकट आले ति ते कसे िेलणाि असे अनेक प्रश्न 

आहते.  त्यामळेु आिण कामगाि कल्याण मांडळ स्थािन किण्याची योजना 

िसहल्याांदा आिल्या िाज्यात आणली.  सवाप्रथम आिण माथाडी कल्याणकािी मांडळे 

स्थािन केली.   िाज्यामध्ये आज असे ३६ बोडा आहते.  त्यानांति सिुक्षा िक्षक 

कल्याणकािी मांडळ, घिकाम किणाऱ्या मोलकिणींसाठी कल्याणकािी मांडळ, 

बाांधकाम कामगािाांचे कल्याणकािी मांडळ स्थािन केले.  बाांधकाम कामगािाांचे 

कल्याणकािी मांडळ ह ेदशेातील सवाात श्रीमांत कल्याणकािी मांडळ ठिले.  सन १९८६ 

सालचा कें द्र सिकािचा यासांदभाातील कायदा होता.  त्याला आिण मोठया प्रमाणात 

योजना सदल्या.  त्यातनू मोठया प्रमाणात सेस जमा र्व्हायला सरुुवात झाली.   

अध्यक्ष महोदय, येत्या वर्ाभिात शेतमजिू, यांत्रमाग कामगाि याांच े

कल्याणकािी मांडळ आिण स्थािन किणाि आहोत.  आिण ऊसतोड कामगािाांच े

दखेील कल्याणकािी मांडळ स्थािन केले आह.े  येत्या वर्ाभिात कल्याणकािी 

मांडळाांच्या माध्यमातनू ४ कोटी लोकाांच्या जीवनात िरिवतान घडवनू आणनू चाांगले 

सदवस आणल्यासशवाय कामगाि सवभाग िाहणाि नाही, अशी मी या सनसमत्ताने शाश्वती 

दतेो. 

अध्यक्ष महोदय, ग्रामसवकास व कामगाि या दोन्ही सवभागाांच्या मागण्या 

सभागहृाने मांजिू किार्व्यात अशी मी आिल्यामाफा त सवनांती कितो.  धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.सभुार् दसेाई (उद्योग मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, अथासांकल्िातील 

अुनदानाच्या मागण्याांवि बोलताना अनेक सन्माननीय सदस्याांनी चाांगल्या सचूना 

केल्या.  त्या सवा सचूनाांचे मी स्वागत कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िसव िाणा याांनी मागणी केली की, 

सवदभाातील उद्योगाांना सवलती द्यार्व्यात.  मला या सनसमत्ताने साांगावेस ेवाटते की, 

उद्योग सवभागातफे िाज्याच्या इति भागाांच्या तलुनेत सवदभाातील उद्योगाांना सवाासधक 

सवलती सदल्या जातात.  औद्योसगक प्रोत्साहन अनदुान योजनेंतगात उद्योगाांच्या 

गुांतवणकुीवि १०० टक्के िितावा सदला जातो.  तसेच मदु्राांक शलु्कावि िणूा सटू आह.े  

इलेसक्रससटी डयटुी माफ केली जाते.  तसेच सवजेच्या प्रत्येक यसुनटवि १ रुिया 

जास्तीचे अनदुान सवदभाातील उद्योगाांना सदले जाते.  यार्व्यसतरिक्त सवदभाातील 

उद्योगाांच्या ज्या-ज्या मागण्या असतात त्या अनरु्ांगाने तात्काळ मदत किण्याचा 

आमचा प्रयत्न असतो.  त्यामळेु सवदभााच्या उद्योग वाढीकडे उद्योग सवभागाचे चाांगले 

लक्ष आह,े ह ेमी या सनसमत्ताने साांग ूइसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.िाहलु कूल याांनी उद्योगाच्या 

प्रदरु्णाचा उल्लेख केला.  यावि प्रभावी उिाय केले गेले आहते. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सभुार् दसेाई... 

असे उिाय केले जातात.  त्याांच्या मतदाि सांघाबद्दल सवशेर् बैठक बोलावनू तथेील 

प्रदरु्णाचा बांदोबस्त केला गेला.  सवा िाज्यातील मध्यवती साांडिाणी प्रसक्रया कें द्र े

असधक सक्षम किण्यासाठी आम्ही धोिणात्मक सनणाय घेऊन ज्या सठकाणी अशी कें द्र े

चालसवणाऱ्या सांस्था र्व्यवसस्थत काम किीत नर्व्हत्या त्याांचे एमआयडीसीमाफा त 

र्व्यवस्थािन केले जाते.  ियााविण सवभागाचे जे सनयम सकां वा सनकर् आहते त्याांच े

िालन करुनच प्रदरु्णाचे सनयांत्रण होऊ शकते याची जाणीव ठेऊन या बाबतीत 

जास्तीत जास्त दक्षता बाळगली जाते.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सकशोि जोिगेवाि याांनी गडसचिोली 

सजल्यामध्ये उत्कृष्ट लोहखसनज असल्यामळेु तेथे उद्योग यावेत अशी मागणी केली 

ती िास्तच आह.े 

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. िीपक चव्हाण) : मी मांत्री महोदयाांना साांग ू

इसच्ितो की, जे सन्माननीय सदस्य उिसस्थत नाहीत त्याांचे नाव घेतले नाही तिी 

चालेल. 

 श्री. सभुार् दसेाई : अध्यक्ष महोदय, काही महत्त्वाच्या सवर्याांचा उल्लेख 

किीत आह.े  या गडसचिोली सजल्यातील लॉईड उद्योगाचा जो खसनकमा उद्योग बांद 

िडला होता तो िोसलसाांची सवशेर् मदत घेऊन आसण त्यासाठी खास िथके तयाि 

करुन... कािण नक्षलवाद्याांच्या दहशतीमळेु तो उद्योग बांद िडला होता.  तो िनु्हा सरुू 

किण्यामध्ये आिल्या शासनाला यश आले आह.े  त्यामळेु लवकिच खसनजावि 

आधारित असा कािखाना सधु्दा स्थािन होणाि आह.े त्यातनू स्थासनकाांना िोजगाि 

सधु्दा समळेल.   

 अध्यक्ष महोदय, अन्य सन्माननीय सदस्याांनी खासकरुन आिािल्या 

सवभागात, मतदाि सांघात नवीन एमआयडीसीचे के्षत्र र्व्हावे, अशी मागणी केली आह.े  

त्यामध्ये ििभणीचे माननीय श्री. िाहलु िाटील, िांढिििूचे आमदाि श्री. समाधान 

औताडे, सवाश्री. ज्ानिाज चौगलेु, शेखि सनकम, प्रकाश आवाडे, िमेश बोिनािे,  
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श्री. सभुार् दसेाई... 

आणखी काही सन्माननीय सदस्याांची नावे िाह न गेली असतील ति मी क्षमा मागतो.  

ििांत ुज्याांनी ज्याांनी त्याांच्या के्षत्रात नवीन एमआयडीसी स्थािन किावी, अशी मागणी 

केली त्याबद्दल आम्ही सकािात्मक आहोत आसण तेथील सवा िरिसस्थती िाह न, 

तिासनू लवकिात लवकि नक्कीच सनणाय घेतले जातील.  त्यामळेु आता उद्योग 

सवभागाच्या ज्या मागण्या आहते त्या सभागहृाने मांजिू किार्व्यात, अशी मी 

सभागहृाला सवनांती कितो. 
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श्री. िाजेश टोिे (सावाजसनक आिोग्य मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक 

आिोग्य सवभागावि मी ज्या ज्या सन्माननीय सदस्याांनी चचाा केली त्या सवांची मी 

मदु्दाम नावे घेऊ इसच्ितो.   

अध्यक्ष महोदय, या मागण्याांवि बोलत असताना सवाश्री. सकशोि जोिगेवाि, 

बाळासाहबे आजबे, सनुील शेळके, भोयि, सांग्राम थोिटे, िसव िाणा, समीि कुणावाि, 

ििदशेी, िाधाकृष्ट्ण सवख ेिाटील, श्रीमती सलुभा खोडके, डॉ. सांजय कुटे, श्रीमती 

माधिुी समसाळ, सवाश्री दीिक केसिकि, िाजेश िाटील, अशोक िवाि, श्रीमती सिोज 

असहिे, डॉ. िवाि, सवाश्री. िाहुल िाटील, सदलीि बनकि, समाधान औताडे, सनलेश 

लांके, ज्ानिाज चौगलेु, िमेश बोिनािे, माने, श्रीमती गीता जैन, सवाश्री सहिामण 

खोसकि, सवक्रमससांह सावांत, चांद्रकाांत उफा  िाज ूभयै्या नवघिे या सन्माननीय सदस्याांनी 

आिािले सवचाि र्व्यक्त केले आहते आसण त्या माध्यमातनू वेगवेगळ्या सांदभााने त्याांनी 

काही मागण्या केल्या आहते.   

अध्यक्ष महोदय, सावाजसनक आिोग्य सवभागात आम्ही ४ ए च्या अनरु्ांगाने 

सरुूवात केली आह.े  प्रामखु्याने Accessibility यामध्य ेिसहला सवर्य असा आह े

की, आजािी िडू नये, यासाठी प्रयत्न किणे.  दसुिा आिल्या घिाजवळ उिचाि 

किण्याची सांधी असण,े सतसिा सवर्य असा असतो की Affordable म्हणजे 

आिल्या सखशाला ििवडणािी आिोग्य सेवा समळणे.  सवाात महत्त्वाचा सवर्य म्हणजे 

सवश्वासाहाता आह.े  आिोग्याच्या सांदभााने आम्ही सत्रसतू्री िाबसवण्याचे ठिसवले आह.े  

त्यामध्ये प्रामखु्याने सवाात िसहला सवर्य इन्फ्रास्रक्चिचा आह.े  त्यामळेु सन्माननीय 

सदस्याांनी आिािल्या मतदाि सांघामध्ये दजाावाढ किावी, नवीन िीएचसी, उिकें द्र 

समळावे या अनरु्ांगाने मागण्या केल्या आहते.   

अध्यक्ष महोदय, मला सभागहृाला साांगण्यास आनांद होत आह ेकी, नवीन 

इमाितींसाठी मांसत्रमांडळाने, माननीय मखु्यमांत्रयाांनी ४ हजाि कोटी रुिये हुडकोमधनू 

सावाजसनक आिोग्य सवभागासाठी मांजिू केले आहते.  त्यामळेु या सनधीमधनू 

आिल्याला ज्या नवीन आिोग्य सवर्यक सांस्था मांजिू झाल्या असतील त्याांच्यासाठी 

सनधी उिलब्ध होण्याची र्व्यवस्था किण्यात आली आह.े  या सठकाणी नसुती इमाित  
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श्री. िाजेश टोिे... 

उभी करुन चालणाि नाही ति त्यामध्ये असणािे इन्फ्रास्रक्चि महत्त्वाचे आह.े  त्या 

सठकाणी लागणािी यांत्रसामग्री वगैिे या सवा गोष्टींची र्व्यवस्था किणे गिजेचे आह.े   

अध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्रक्चि र्व्यसतरिक्त मनषु्ट्यबळ हा दखेील एक महत्त्वाचा 

सवर्य आह.े आज सवा सन्माननीय सदस्याांनी रिक्त जागा, मग त्यामध्ये मेसडकल 

ऑसफसि आसण सवशेर्ज् ही िद ेभिली जावीत, अशी मागणी केली आह.े  याबाबत 

आिण सेकां डिी केअि घतेो.  त्या सांदभाात जेवढे आिण तालकुा स्तिाियंत दतेा येऊ 

शकतील ते दणे्याचा प्रयत्न कितो.  िण जे दऊे शकत नाहीत त्याबाबत तेथील 

खाजगी सेवा भाड्याने घेण्यासाठी एनएचएमच्या माध्यमातनू आिल्याला काही 

स्िेशासलस्ट दतेा येऊ शकतील.  तांत्रज् आसण िॅिामेसडकलच्या ज्या जागा रिक्त होत्या 

त्यातील ५० टक्के जागा आम्ही भिल्या आहते.  उवारित ५० टक्के जागाांसाठी ज्या 

ििीक्षा घेतल्या आहते आसण त्यामध्ये जी अडचण सनमााण झाली आह ेत्यासांबांधी 

िनु्हा ििीक्षाा घेण्याबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, लवकिच आिण िोसलसाांचा रििोटा 

घेत आहोत आसण त्याही जागा आिण भिणाि आहोत.   

अध्यक्ष महोदय, दसुिा महत्त्वाचा सवर्य म्हणजे आिोग्याच्या ज्या वेगवेगळ्या 

सेवा आहते त्यामध्ये मला सभागहृाला साांगायला आनांद होत आह ेकी, आिण 

याबाबत नवीन कोणत्या गोष्टी किीत आहोत.   यावेळी एनएचएमला जो प्रस्ताव 

िाठसवला होता त्यामध्ये आिल्याला मांजिुी समळाली आह.े  त्यात आिण प्रत्येक 

तालकु्याच्या सठकाणी Component separation unit, Blood storage unit, ह े

दोन्ही यसुनट्स असतील.  ही सवाात महत्त्वाची उिलब्धी आह.े  दसुिे म्हणजे प्रत्येक 

सजल्याच्या सठकाणी सावाजसनक आिोग्य सवभागाचे सजतकी रुग्णालये असतील त्या 

सवा सठकाणी एमआिआयची मसशन उिलब्ध असेल.  जेणेकरुन त्या सठकाणी सवा 

स्कॅसनांग किता येईल.  ससटी स्कॅन सधु्दा १०० बेड्स आलेल्या रुग्णालयाच्या सठकाणी 

असेल.  म्हणजे तालकुा स्तिावि जी उि सजल्हा रुग्णालये असतील त्या सठकाणी 

अशी ससटी स्कॅन्स मसशन उिलब्ध केली जाईल, ह ेदखेील मला सवश्वासाने साांगायच े

आह.े 
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श्री. िाजेश टोिे... 

अध्यक्ष महोदय, महत्त्वाच्या गिजाांमध्ये Dialysis किावी लागते.  

असलकडच्या काळात सकडनी िेशन्ट खिू आहते. त्याांना तालकुा स्तिावि Dialysis 

उिलब्ध किणे. Sonography machine उिलब्ध किणे.  तालकुा स्तिावि 

STEMI सािखा प्रोजेक्ट ठेवणे, ज्याला आम्ही Tele-radiology म्हणतो.  त्या 

माध्यमातनू कुणालाही ECG मध्ये काही अडचण वाटत असले ति त्याला लगेच 

Thrombolyise करुन त्याला Stabilise किण्यासाठी जो 1 Golden Hour 

असतो तो किण्याचे काम केले जाते.  ती र्व्यवस्था तेथे केली गलेी आह.े   

अध्यक्ष महोदय, आता आिल्या िाज्यात शहिीकिण वाढत चालले आह.े  

आता आिल्या िाज्यात ४५ ते ४८ टक्क्याांियंत शहिीकिण झाले आह.े  त्यामळेु 

मला असे साांगावयाच े आह े की, प्रत्येक नगििांचायतीमध्ये सावाजसनक आिोग्य 

सवभागाचे स्वत:चे Urban Health Centre असेल.   

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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त्यामळेु आजपयांत  नगििांचायतीमध्ये जे नर्व्हते त्याची र्व्यवस्था होण्याचे काम होईल. 

प्रत्येक १५ हजाि लोकसांख्येला महानगििासलकेमध्ये या सवा बाबी केल्या जातील. 

अध्यक्ष महोदय, कॅन्सि हा सवर्य एनसीडीमध्ये (नॉन कम्यसुनकेबल सडससज) खिू 

वाढत आह.े मला साांगण्यासाठी आनांद होतो की, कॅन्सिसाठी मोबाईल कॅन्सि 

डायग्नॉसस्टक र्व्हनॅ ही प्रत्येक सजल्याला एक असेल त्यामळेु सजथे लक्षण सदसतील 

ती लक्षात घेण्यासाठी अक्षिश: आशा वका िसा ला सदु्धा प्रसशक्षण सदलेले आह.े  

मसहलाांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सि, सर्व्हााइकल कॅन्सि सकां वा माऊथ कॅन्सि सदु्धा मोठया 

प्रमाणावि िाहायला समळतात.  या सवा कॅन्सिच्या सांदभाात आिल्याला िोटे काही 

लक्षण सदसले तिी त्याच्या अनरु्ांगाने त्याची बायो्सी किण्याच्या सांदभाातील 

डायग्नोससस किण्याच्या र्व्हनॅ सदु्धा समळतील. जेणेकरुन बायोिसीचे रििोटा िॉसझटीर्व्ह 

आले ति त्याांना जवळच्या सेंटिवि रीटमेंटसाठी िाठवता येईल. 

अध्यक्ष महोदय,  मी सवाात समाधानाची एक बाब साांग ूइसच्ितो की, आिण 

सवाजण बॉम्बे हॉसस्िटल, सललावती हॉसस्िटल सकां वा ओबेिॉय हॉसस्िटल अशा 

कािोिेट हॉसस्िटल मध्ये जातो. या सवा रुग्णालयामध्ये जो स्वच्ितेचा दजाा आह ेतो 

शासकीय रुग्णालयामध्ये िाहायला समळत नाही. आज अनेक मध्यमवगीयािासनू 

सवाच लोक शासकीय रुग्णालयामध्ये का जात नाहीत ति त्याचे कािण अस्वच्िता 

आह.े त्यामळेु दोन बाबींच्या माध्यमातनू जाणीविवूाक लक्ष दऊेन स्वच्िता 

वाढसवण्याच्या दृष्टीकोनातनू एनएचएमच्या माध्यमातनू सनधीची प्राप्ती केलली आह.े 

रुग्णालयातील बेडसशट धणु्यासाठीच्या यांत्रसामगु्री आसण रुग्णालयाच्या स्वच्ितेच्या 

र्व्यवस्थेसाठीची िणूा यांत्रसामगु्री उिलब् ध करुन सदली जाणाि आह.ेजेणेकरुन 

सदवसातनू दोन वेळा या सवा रुगणालयाांची स्वच्िता र्व्हावी. तसेच यांत्राद्वािे धलुाई 

आसण स्वच्िता याचा दजाा  आिल्याला चाांगला ठेवता येऊ शकेल.  

अध्यक्षमहोदय, सकडनी स्टोन खिू वाढत आहते त्यामळेु सलथोरी्सी नावाचा 

म्हणजे कोणतीही शस्त्रसक्रया न काढता सकडनी स्टोन काढण्याची र्व्यवस्थासदु्धा 

आम्ही तालकुा स्तिावि आम्ही किीत आहोत. सवाात महत्त्वाचा सवर्य असा आह े 
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की, महािाष्ट्रामध्ये शासकीय कमाचािी वगा मोठया प्रमाणात आह.े ज्याांचे वय ४० वर्ा 

िणूा झाले असेल की ४० ते ६० वर्ा हा त्याचा सेवासनवतृ्तीचा कालावधी आह.े या 

दिम्यान याशासकीय कमाचाऱ्याांची आिोग् य सवभागाच्या वतीने ४० ते ५० वय 

वर्ाामध्ये एकदा तिी त्याची डायग्नॉससस चाचणी किणे असनवाया किीत आहोत.  ५० 

वर्ाानांति ६० वर्ााियंत त्याांनी दोन वेळा ती चाचणी  असनवायािणे घेतली िासहजे. 

त्यामळेु २५० कोटी रुिये या महत्त्वाकाांक्षीयोजनेवि खचा किण्यात येत आह.े 

शासकीय कमाचािी ह ेआिले सवाात महत्त्वाचे ॲसेट आहते. त्यामळेु या दृष्टीकोनातनू 

आम्ही ती र्व्यवस्था किीत आहोत.  

अध्यक्ष महोदय, कें द्र आसण िाज्य शासनाच्या माध्यमातनू िणूािणे टीबीच े

सनमुालन र्व्हावे. या अनरु्ांगाने टी.बी. डायग्नोससससाठी प्रत्येक तालकु्याताल रुनेट 

मसशन दणे्याची र्व्यवस्थाकिीत आहोत. आिल्या  वाढत्या वयानसुाि मोतीसबांद ूआह 

आिल्याला प्रत्येक र्व्यक्तीलातो होणे क्रमप्राप्त आह.े त्यामळेु असलकडच्या काळात 

मोतीसबांदसूाठी फेको तांत्रज्ान ह ेसवाात आधसुनक आसण अद्ययावत असणाि आह.े 

मोतीसबांद ू फेको मसशनद्वािेच र्व्हायलािासहजे या दृष्टीकोनातनू नेत्र सवभागाच्या 

माध्यमातनू असतशय आधसुनक र्व्यवस्था केलेली आह.े सवाात महत्त्वाचे म्हणजे 

तांत्रज्ानाचा वािि करुन असलकडच्या काळात रिमोट एरियामध्ये सकां वा आसदवासी 

भागात स्िेशासलस्ट नाहीत, डॉक्टिसा नाहीत यासाठी आता आिल्याला सवा  सठकाणी 

४ जी ियंतचे नेटवका  उिलब् ध आह.े त्याचा उियोग घेऊन टेली मेसडसीन हा सवाात 

महत्त्वाचा सवर्य आह ेमुांबईमध्ये बसणािे एखाद ेचाांगले डॉक्टि सदु्धा एखाद्या गावात, 

खडेयात प्राथसमक आिोगय कें द्राला चाांगला सल्लादऊे शकतात. यासाठी आिण 

टेली मेसडसीनची ससुवधा दऊे इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, मोठा ॲसक्सडेंट झाल्याांनति कोणतेही र्व्यांग आले असेल ति 

त्यासाठी लागणाऱ्या ब्रेन ऑििेशन सकां वा अन्य ्लासस्टक सजानची र्व्यवस्था 

किण्यासाठी लेर्व्हल १ चे रॉमा केअि सेंटि उिलब्ध करुन दणे्यात येईल. त्यामळेु या 

सवा बाबींच्या माध्यमातनू मला ह ेसाांगायचे आह ेकी, आिण आिोग्य सेवा ही खऱ्या  
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अथााने सवा िद्धतीने सवांियंत िोहोचावी. यासाठी सनधीची र्व्यवस्था िणूा केली जात 

आह.े तसेच रिक्त जागा भिण्याचे काम दखेील केले जात आह.े सवाात महत्त्वाचे 

म्हणजे डायग्नॉसससस ससर्व्हासेस दणे्याचे काम केले जात आह.े त्यामळेु मला सवश्वास 

आह ेआह ेकी, या आिोग्य सेवेच्या माध्यमातनू आिल्याला सनसितिणे सवासामान्य 

लोकाांना समाधान दणे्यात येईल. सामान्य माणसू हा कें द्रसबांद ूमाननू त्याच्या सहताची 

जिवणकू किणे ही खऱ्या अथााने शासनाची महत्त्वाची जबाबदािी समजनू आिण ह े

काम करु इसच्ितो.  

अध्यक्ष महोदय, आमचा ४ A चा सप्रसन्सिल महत्वाचा आह.े  महात्मा 

गाांधींनी सदु्धा असे म्हटले आह ेकी, "It is health that is real wealth and not 

pieces of Gold and Silver." त्यामळेु खिे असेल ति आिण "Health is 

Wealth" त्या सवर्याने आम्ही आिोग्याच्या दृष्टीने काळजी घेण्याचा प्रयत्न किीत 

आहोत. या सवांमध्ये क्वॉसलटी ससर्व्हास समळाली िासहजे हमेहत्त्वाचे आह.े त्या 

दृष्टीकोनातनू आिण गणुवत्ता सधुािण्याचे काम म्हणजे हले्थ ससर्व्हासेस मध्ये ज्या 

इांसडयन स्टॅडांडास ् समळायला िासहजे. आिण ज्याला National Quality 

Assurance Scheme (NQAS) म्हणतो. यासांदभाात सावाजसनक आिोग्याची 

प्रत्येक सांस्था ही त्या दजााचीच आिोग्य सेवा द्यावी या दृष्टीकोनातनू आम्ही कटीबद्दध 

आहोत. हा सदु्धा सवश्वास मला या सनसमत्ताने र्व्यक्त किायचा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्राथसमक आिोग्य 

कें द्रासांदभाात मी साांग ू इसच्ितो की, सन २००१ च्या अनरु्ांगाने बहृत आिाखडा 

केलेला आह.े सन २०११ च्या जनगणनेसाठी जोड बहृत आिाखडा किीत आहोत. 

नवीन वाढत असलेल्या लोकसांख्येच्या अनरु्ांगाने आम्हाला सजओ मॅसिांग दखेील 

किायचे आह.े त्या सांदभाात जे नवीन प्रस्ताव येत आहते त्या अनरु्ांगाने  ते सनकर्ात 

बसतात सकां वा नाही ह ेिाहणाि. त्यानांति नवीन प्राथसमक आिेाग्य कें द्र सकां वा नवीन 

उिकें द्र मांजिू किण्याच्या दृष्टीकोनातनू तत्िितेने कायावाही केली जाईल.   
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अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या आसथाक वर्ााच्या १४ हजाि १३७ 

कोटी १७ एवढी अथासांकल्िीय तितदू मांजिू किण्याची सवनांती मी सभागहृास किीत 

आह.े  

-------  
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श्री. िगन भजुबळ (अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण मांत्री) अध्यक्ष 

महोदय, अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण या सवभगाच्या अथासांकसल्िय ििुवणी 

मागण्याांसांदभाात सन्माननीय सदस्य  श्री. आसशर् जैस्वाल, सन्माननीय सदस्य डॉ. 

सांजय कुटे, सन्माननीय सदस्य  श्री. ससुनल शेळके, सन्माननीय सदस्य  श्रीमती माधिुी 

समसाळ, सन्माननीय सदस्य श्रीमती सलुभा खोडके, सन्माननीय सदस्य  श्री. िसव िाणा, 

सन्माननीय सदस्य  श्री. अब ुआजमी, सन्माननीय सदस्य  श्री. आकाश फुां डकि, 

सन्माननीय सदस्य  श्रीमती मसनर्ा चौधिी, सन्माननीय सदस्य  श्री. सदलीि लाांडे 

सन्माननीय सदस्य  श्री. िाह ल िाटील आसण इति काही सन्माननीय सदस्याांनी आिली 

मते माांडलेली आह.े मी काही जास्त वेळ घेणाि नाही. 

अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळात आिोग्य सवभागाने असतशय चाांगले काम 

केले, ह ेखिे आह.े सवांनीचत्याचे कौतकू केले आसण ते स्वाभासवक आह.े त्यानांति 

िोसलसाांनीही उत्तम काम केले आह.े िात्रांसदवस ते िस्त्यावि होते. त्याांचे सदु्धा कौतकू 

केले िासहजे. िण ह ेअन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण हा एक असा सवभाग आह े

की, सवा वाहतकू आसण इति र्व्यवस्था बांद असताना या िाज्यातील १२ कोटी 

लोकाांना ५३ हजाि दकुाांनातनू खड्ेयातनू घिाांघिाांियात अन्न िोहोचसवण्याचे काम न 

थाांबता लॉकडाऊन असताना केले आह.े त्यामध्ये सवशेर् असे की, सवा साधािणिण े

३ लाख ८० हजाि मॅरीक टन धान्य आिण नेहमी द्यायचो. तेवढेच धान्य भाित 

सिकािकडून िीएमजेकेवाय मधनू आले आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. िगन भजुबळ.... 

जे अप्राधान्य होते त्यावि जवळजवळ सर्व्वा सातशे कोटी रुिये खचा केले आहते. 

केशिी काडा आह ेमात्र ते प्रााधान्य क्रमाांकात नाही अशाांना ८ रु, १२, रु या दिाने 

धान्य सदले. अशाप्रकािे जवळजवळ ८ लाख टन धान्याचे वाटि   या सवभागाच्या 

माध्यमातनू केले आह.े दकुानदाि,रक ड्रायर्व्हि, हमाल बांध,ू असधकािी या सवांनी 

समळून,  न थाांबता काम केले.  कोिोना काळात नेहमीच्या िेक्षा सत्िट  या सवांनी 

काम केले व धान्य सदले.  काही दकुानदाि, इति लोकाांना कोिोनाची बाधा झाली, 

यामध्ये ते सदवांगत झाले या बद्दल द:ुख आह.े िाज्यात वादळ आले तरे्व्हा आिण  

धान्याचा व केिोसीनचा ििुवठा केला. कोिोना काळातही सशवभोजन  फुकट सदले. 

आता ियंत ९ कोटी थाळया वाटल्या आहते.  

 अध्यक्ष महोदय,  ' वन काडा वन िेशन' या सांबांधी बिीच चचाा होते. आिल्या 

िाज्यात ही योजना सरुु आह.े लाखो लोकाांनी त्याचा फायदाही घेतला. सबहािच्या 

लोकाांना दखेील या योजनेनसुाि धान्य समळाले आह.े मागील काही सदवसाांिवूी          

E-POS  मशीनमध्ये  सबघाड झाला. हा केवळ आिल्या िाज्याचा प्रश्न नर्व्हता. दशे 

िातळीवि कोठे तिी गडबड झाली होती. सांिणूा दशेात  ही यांत्रणा सबघडली होती. ४-

५ सदवसात यामध्ये सधुािणा किण्यात आली.  

 अध्यक्ष महोदय,  इष्टाांक वाढवा असे सातत्याने साांगण्यात आले. आिल्याला 

कें द्र शासनाकडून दि मसहन्याला ठिासवक धान्य येते. ते आिण आह ेत्या नसुाि वाटि 

कितो. मात्र काही लोक ह ेधान्य उचलतच नाहीत. असे ४ ते ५ टक्के धान्य सशल्लक 

िाहते. वर्ा- दोन वर्े झाले, तिी ते धान्य उचलत नाहीत. त्यामागे काही कािण असेल. 

या बाबत अभ्यास केला जाईल व इष्टाांक वाढवण्याचे ठिवले जाईल. आता आिण 

िाज्यात ७३ हजाि अांत्योदय बीिीएलची काडे दणेाि आहोत. १७ लाख लाभाथ्यांना 

प्राधान्य क्रमाांकाने सामील केले जाणाि आह.े प्रत्येक सजल्याला लोकसांख्येच्या 

प्रमाणात वाटले आह.े  
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श्री. िगन भजुबळ.... 

 अध्यक्ष महोदय,  दकुानदािाांची नेहमीच ओिड असते की, आम्हाला फायदा 

समळत नाही. या करिता आिण एक िायलट प्रोजेक्ट  सरुु केला आह.े यामध्ये त्याांना 

स्टेशनिी ,प्रमासणत बी-सबयाणे, महानांदचे िदाथा, शासकीय दधू इ. गोष्टी सवकण्याची 

ििवानगी सदली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय,  सदर्व्याांग व अनाथ मलेु, िीसडत मसहला व ततृीयिांथी 

याांच्याकरिता  सवशेर् सवचाि करुन त्याांना काडा दणे्याचा सनणाय घेतलेला आह.े मी या 

सठकाणी असधक वेळ घेणाि नाही. बायोसडझलेच्या  बाबत चचाा केली गेली. ही 

दशेर्व्यािी अडचण तयाि झालेली आह.े या बाबतीत कें द्र शासनाने काही 

गाईडलाईन्स सदल्या असनू आिणही काही गाईडलाईन्स तयाि केल्या आहते. काही 

सठकाणी कडक अांमलबजावणी होते ति काही सठकाणी होत नाही. कोटाामध्ये दखेील 

ह ेसटकणे कठीण होते. आिण जो िदाथा िकडतो तो सहांदसु्थान िेरोसलयम, इांसडयन 

ऑईल याांच्या लॅबमध्ये जातो. त्याांना आिण सवचाितो की, ह ेकाय आह.े ते साांगतात 

आमच्याकडे केवळ दोनच गोष्टी होतात. ह ेिेरोल आह ेकाय, नाही सकां वा हो. सडझेल 

आह ेकाय, हो सकां वा नाही. ते काय आह ेह ेसाांगण्याची त्याांच्याकडे यांत्रणा नाही. 

इांसडयन ऑईलच ेप्रमखु असधकािी या सवांची मी बैठक घेतली होती. आमचे सहकािी 

साांगत आहते की, त्याांच्याकडे अशी यांत्रणा आह.े आिण त्याचा अभ्यास करु. 

गजुिात मधनू मोठया प्रमाणात हा र्व्यवहाि होत होता. गजुिातमध्ये बिीच 

आिडाओिड झाल्यानांति आता तथेे कमी झाले.  ह ेतेल, बायोसडझले कोठून येते ? 

जरोफा कोठे आह,े त्याचा उगम कोठे होतो ? कोणी साांगते की, ते इांडस्रीयल ऑईल 

आह ेति कोणी साांगते की, सबस्टाँडडा सडझेल आह.े महत्त्वाचा मदु्दा म्हणजे अनेकाांच े

असे म्हणणे आह ेकी, ह ेस्मगल्डा सडझले आह.े यामळेु कें द्र व िाज्य शासनाचाही कि 

बडुवला जातो. ह ेतेल काि, टाँकि मधनू येत नाही. ते जेएनिीटी गोदीमधनू येते. तेथे 

्लग किण्याची आवशयकता आह.े तेथे कें द्रीय यांत्रणा, कस्टम आह.े तथे आिण 

सहजिणे अडव ूशकतो. या सांबांधी आम्ही त्याांच्याशी चचाा केलेली आह.े मखु्य  
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श्री. िगन भजुबळ.... 

ससचव याांनी दखेील कें द्र व िाज्य स्तिावि बैठक घेऊन चचाा केली व यामध्य े

एकसतु्रता कशी आणता येईल, याचा सवचाि केला जात आह.े जवाहिलाल नेहरु िोटा 

रस्ट व आिल्यामध्ये नोडल असधकािी सनयकु्त केलेला आह.े तो  असधकािी या 

सांबांधी कािवाई किेल.  कशा प्रकािे कािवाई किावी या सांबांधी सवचाि सरुु आह.े या 

करिता  बाहिेच्या िाज्यातही  काही िोलीस असधकािी िाठवले आहते. सडझेल व 

िेरोल यािेक्षा वेगळे काही तिी समश्रण करुन सवकले जात आह.े यामळेु आिला कि 

व कें द्र शासनाचा कि बडुतो ह े मान्य आह.े यावि कडक कािवाई किण्याबाबत 

सनसितच आिण कटीबध्द आहोत, आिण ते काम किीत िाह .   

 अध्यक्ष महोदय, सांजय गाांधी योजनेमध्ये नावे घणे्यात यावीत  असे  साांगण्यात 

आले.    ही सचूना मला योग्य वाटते. या योजनेमध्ये त्याांचा समावेश असेल ति तो 

माणसू गिीब आह.े तो जि गिीब बसेल ति त्याचा सवचाि केला िासहजे व प्राधान्य 

क्रमाांकात घेतले िासहजे, ही सचूना िास्त आह.े या दृष्टीने सनसितिणे िावले 

उचलण्यात येतील. 

 अध्यक्ष महोदय, E -POS  मध्ये सधुािणा केली जाणाि आह.े नवनवीन 

ॲस्लकेशन्स येत आहते.  त्यामध्ये सधुािणा किण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े काही 

सन्माननीय सदस्याांनी असे साांसगतले की,  सशवभोजन थाळी बाबत आम्ही मागणी 

केली, मात्र आम्हाला रुग्णालयाच्या सठकाणी सशवभोजन कें द्र समळाले नाही. मागील 

दोन वर्ाात एक लाख व िनु्हा एक लाख अशा दोन लाख थाळयाांचे सनयोजन सवत्त 

सवभागाने करुन सदले. यांदा सनधीच्या अडचणीमळेु एक लाख थाळया वाढवनू 

दणे्याची मागणी केली हाेती. मात्र ती मान्य झाली नाही. यामळेु आता दोन लाख 

थाळया वाटून झाल्या आहते. यािेक्षा जास्त थाळया सकां वा कें द्र आता दतेा येणाि 

नाही. 
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श्री. िगन भजुबळ.... 

 अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी सन्माननीय सदस्याांनी काही प्रश्न माांडले आहते. 

त्याची आम्ही नोंद घतेलेली आह.े याबाबत जरुि कािवाई करु. मी आिल्या 

माध्यमातनू सदनाला सवनांती कितो की, अन्न व नागिी ििुवठा सवभागाच्या   सन 

२०२२-२३ मधील अथासांकल्िीय अांदाजित्रकातील  मागणी क्र.  एम १ ते एम ६ 

अांतगात एकूण िक्कम रु. १७०१०.०४ कोटी (१७ हजाि  १० कोटी ४ लाख) रु. 

अथासांकल्िीय तितदू प्रस्तासवत किण्यात आली आह.े यास सदनाने मान्यता द्यावी, 

अशी मी सवनांती कितो व माझे दोन शब्द िणूा कितो. 

     -------  

       यानांति श्रीमती सगिि... 
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 श्री.प्राजक्त तनििेु (ऊजाा िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ 

च्या अथासांकल्िातील ऊजाा सवभागाच्या अनदुानाच्या मागण्याांवि दखेील बऱयाच 

सन्माननीय सदसयांनी आपली मते र्व्यक्त केली. मौसलक सचूना दखेील सदल्या. 

  अध्यक्ष महोदय, वेळेचे थोडेसे बांधन आह.े मी यातील काही सचूनाांवि बोल ू

इसच्ितो. महािािेर्णवि जास्त कोणी बोलले नाही. ििांत,ु महासवतिण व 

महासनसमातीच्या बाबत बऱ्याच सन्माननीय सदस्याांनी उल्लेख केला. त्यामध्ये दखेील 

जास्त सवर्य महासवतिणचा होता. सवशेर्त: शेतीच्या सवर्यावि बऱ्याच सन्माननीय 

सदस्याांनी चचाा केलेली आह.े त्यातील मोठा फोकस हा शेतकऱ्याांना सदवसा वीज 

समळावी, यावि होता. याबाबत िाज्यातील शेतकऱ्याांचा मोठा आक्रोश आह ेव िास्त 

मागणी आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याांना सदवसा वीज समळावी, याबाबतीत दखेील 

बऱ्याच सन्माननीय सदस्याांनी त्याांचे मत, त्याांच्या भावना या सठकाणी र्व्यक्त केलेल्या 

आहते. खिे ति जेर्व्हा महासवकास आघाडीचे सिकाि आले त्यावळेेस दखेील 

आदिणीय डॉ.सनतीन िाऊत व मी आम्ही दोघाांनी या सांदभाात सरुुवातीलाच बैठका 

घेतल्या.  िाज्यातील शेतकऱ्याांना सदवसा वीज दणे्याकरिता काय काय ियााय आहते, 

याचा आम्ही दोघाांनी आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला.  

  अध्यक्ष महोदय, मी बऱ्याच असधकाऱ्याांना घऊेन काही बैठका घेतल्या. 

वेगवेगळे काय काय िम्युाटेशन्स-कॉम्बीनेशन्स किता येतील, शॉटा टमामध्ये काय 

किता येईल याचा खिू सवचाि केला. ििांत,ु साधािणिणे एखाद्या ग्रामीण भागातील 

जे सबस्टेशन असते, त्यामध्ये एका िॉवि रान्सफॉमािवरुन शेतीचे २ सफडि जातात. 

मात्र आिल्या त्या सबस्टेशनची क्षमता एवढी आह ेकी, आिण एकाच वेळेस दोन 

सफडि चालव ूशकत नाही. त्यामळेु एक सदवसा चालवतो व एक िात्री चालवतो.   

  अध्यक्ष महोदय, एकदम दोन्ही सफडि सदवसा चालवयाचे असतील ति 

िाज्यातील सबस्टेशन्सची मोठ्या प्रमाणात क्षमतावाढ किणे असेल, सदवसा वीज 

सदली ति, त्याचे चाजेस असतील या सवा गोष्टी िाहता थोडेसे शॉटा टमामध्ये किणे... 

कोसवडची, सिकािची, महासवतिणची िरिसस्थती िाहता ह ेथोडे कठीण जिी असले  
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श्री.प्राजक्त तनििेु ... 

तिी लााँग टमामध्ये मखु्यमांत्री सौि कृर्ी वासहनीच्या माध्यमातनू शेतकऱ्याांना सदवसा 

वीज कशी दतेा येईल, याबाबतीत महासवकास आघाडीच्या सिकािने मोठ्या 

प्रमाणात प्रयत्न सरुु केलेले आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, आज आिण ग्रामीण भागामध्ये सबस्टेशनच्या बाजलूा २-५ 

सक.मी.च्या िेसडअसमध्ये सौि ऊजाा प्रकल्िाची सनसमाती करुन त्या माध्यमातनू 

शेतकऱ्याांना सदवसा वीज दणे्याच्यादृष्टीने आजच्या घडीला साधािणिणे १३३ सफडि 

... (अडथळा)... ठीक आह ेमाझ्या सवभागाच्या मागण्या सभागहृाने मान्य किार्व्यात 

ििांत,ु मला दोन समसनटे सदवसा सवजेच्या सवर्यावि बोल ूद्या, नांति आिण त्याबाबत 

साांग.ू 

  अध्यक्ष महोदय, आताियंत आिण जवळिास १३३ सफडिला व समुािे ६० 

हजाि ग्राहकाांना सदवसा वीज दते आहोत. आिण यामध्ये अशी सधुािणा केलेली 

आह ेकी, फक्त शासकीय जसमनी र्व्यसतरिक्त आता आिण खाजगी जसमनी दखेील 

यामध्ये घेण्याच ेठिसवले आह.े जे शेतकिी त्याांच्या जसमनी दतेील, त्याांना वर्ााला 

एकिी ३० हजाि रुिये भाडे दणे्याच े दखेील ठिसवले आह.े जेणेकरुन शेतकऱ्याांनी 

दखेील यामध्ये जास्त सहभागी र्व्हावे. या मोसहमचेी र्व्याप्ती वाढावी. 

  अध्यक्ष महोदय, आता रिसेंटली जवळिास १४४० मेगावॅटचे किाि झालेले 

आहते. आता ४०० मेगावॅट इन्स्टॉल दखेील झालेले आहते. याला आणखी मोठ्या 

प्रमाणावि चालना दणे्याचा आमचा प्रयत्न आह.े भसवष्ट्यकाळात यामध्ये जि म्हणावा 

असा रिस्िॉन्स आला नाही, ति यामध्ये आणखी काय किता येईल...  मी काही 

डेर्व्हलिि लोकाांशी दखेील आिले असधवेशन सांिल्यावि बैठक ठेवलेली आह.े 

त्याांच्या दखेील अडचणी मी समजनू घेणाि आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, वेळ िडली ति मी महासवतिणला आिाखडे बनवायला 

लावलेले आहते. िाज्य सिकाि क्रॉस सबसीडीच्या माध्यमातनू शेती िांिाला जे काही 

िैसे दतेे. आम्ही एक आिाखडा तयाि करुन माननीय उि मखु्यमांत्री महोदयाांकडे 
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श्री.प्राजक्त तनििेु ... 

सादि किणाि आहोत. या योजनेमध्ये िाज्य सिकािने जि काही िैसे सदले व त्या 

माध्यमातनू जि िाज्य सिकािचीच क्रॉस सबसीडी वाचत असेल, अशा माध्यमातनू 

जि अजनू िैसे उिलब्ध होऊन मोठ्या प्रमाणावि जलद गतीने जि का आिण ही 

योजना िाबव ूशकलो ति शेतकऱ्याांना सदवसा मोठ्या प्रमाणामध्ये आिण वीज दऊे 

शकू. उद्योगासाठी दखेील क्रॉस सबसीडीचे बडान कमी होईल, अशा आशयाचा 

प्रस्ताव आम्ही सनसितच लवकिच अथा मांत्री महोदयाांकडे सादि किणाि आहोत.  

  अध्यक्ष महोदय, इति बऱ्याच नवीन उिकें द्राांच्या मागण्या केल्या. सलांक लाईन, 

सफडि सेििेशन, नवीन रान्सफॉमाि याकरिता दखेील ह े जे काही कृर्ी वीज धोिण 

आिण आणलेले आह,े त्या माध्यमातनू जो काही ॲसग्रकल्चि कॉन्टीन्जन्सी फां ड 

उिलब्ध होतो, त्या माध्यमातनू दखेील ही कामे किण्याचे प्रस्तासवत आह.े त्या 

िलीकडे जाऊन नवीन आिडीएसएस ही मोठी स्कीम कें द्र व िाज्याची समळून येणाि 

आह.े त्या स्कीमच्या माध्यमातनू वेगवेगळ्या सडसर्व्हजनचे तालकु्यातील डीिीआि 

आिण मागवलेले आहते. खिू मोठ्या प्रमाणावि या योजनेमध्ये दखेील उिकें द्राांची 

असतील सकां वा तद्नरु्ांगीक काही कामे दखेील किण्याचे प्रस्तासवत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, काही सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले की, सवजेच्या तािा 

ओढल्या गेल्या.., जनेु िोल आहते. हा इश ुजिी सवस्तािात थोडासा िोटा वाटत 

असला तिी त्या त्या मतदािसांघाच्या दृष्टीने हा खिे तसा मोठा गाांभीयााचा सवर्य आह.े 

लवकिच सवा िाज्याची एक बैठक घेऊन याबाबतीत दखेील मोठा आढावा घेऊन 

एक चाांगले धोिण घेण्याच्या सवचािात आम्ही आहोत. 

  अध्यक्ष महोदय, मी ऊजाा सवभागाकरिता सन २०२२-२०२३ करिता 

कायाक्रमाांतगात खचाासाठी रुिये ९ हजाि ९२६ कोटी व असनवाया खचाासाठी रुिय े

६१ कोटी, ५७ लाख, २३ हजाि याप्रमाणे एकूण रुिये ९ हजाि ९८७ कोटी ५७ लाख 

२३ हजाि रुियाांच्या मागण्या अथासांकल्िीत किण्यासाठी आिल्या माध्यमातनू 

सभागहृास सवनांती किीत आह.े 

......... 
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  श्री.जयांत िाटील (जलसांिदा मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, सभागहृातील दोन्ही 

बाजचू्या अनेक सन्माननीय सदस्याांनी या चचेत भाग घतेला. मी त्या सवांच े

सरुुवातीला आभाि र्व्यक्त कितो.  

  अध्यक्ष महोदय, जलसांिदा सवभागात जवळिास सवाच आमदािाांनी त्याांच्या 

भार्णात या सवभागाचा उल्लेख करुन त्याांच्या मतदािसांघातील, सजल्यातील प्रश्न 

माांडलेले आहते. या सवांना मी थोडक्यात उत्ति दणे्याचा प्रयत् न किणाि आह.े सविोधी 

िक्षाच्या वतीने सन्माननीय सदस्य श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील याांनी प्रथम भार्ण 

केले. सडांबे मासणकडोह बोगदा या सवर्यी त्याांनी एक उल्लेख केला की, खिे म्हणजे 

भार्ण केल्यानांति उत्ति घेतल्यासशवाय जायचे नसते, अशी प्रथा आह.े ििांत,ु ते आता 

सभागहृात उिसस्थत नाहीत. त्यामळेु सन्माननीय सदस्य डॉ.सांजय कुटे आमचा सनिोि 

त्याांना कळवतील याकरिता मी त्याांचे नाव घेऊन उल्लेख किीत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, सडांबे मासणकडोह बोगद्याचा प्रस्ताव प्रोसेसमध्ये आह.े त्याांनी 

उल्लेख केला की, मांसत्रमांडळातील एका मांत्री महोदयाांचा याला सविोध आह.े ििांत,ु 

असजबात सविोध नाही. सवा मांसत्रमांडळाचे एकमत आह.े कुकडीच्या नेटवका मध्ये ह े

असतरिक्त िाणी दणे्यासाठी शासनाने महामांडळाला काही शेिेितूाता किण्यास 

िाठसवले आह.े ते आल्यानांति या प्रकल्िाला गती समळेल. कुकडीच्या नेटवका मध्ये 

लवकिात लवकि ह ेॲसडशनल िाणी दणे्याचा आमचा प्रयत्न आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सिांिळगाव जोगचेा त्याांनी उल्लेख केला. सवा लायसनांग 

किण्याची आवशयकता नाही. ििांत,ु काही सधुािणा, दरुुस्त्या या शासनाने, आमच्या 

सवभागाने हाती घेतलेल्या आहते. त्यामळेु त्याांनी उल्लेख केलेला असला तिी 

ऑलिेडी ते काम सरुु आह.े या वर्ी दखेील दोन अडीच कोटी रुिये ... दोन कोटी 

आठ लाख रुिये वगैिे धिलेले आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, साखळी क्रमाांक ०.७२० मधनू सनघणाऱ्या मायनिमध्ये 

दखेील उवारित मातीकाम, बाांधकामे किण्यात आलेली आहते ... आिण किीत 

आहोत. दसुिा महत्वाचा प्रश्न त्याांनी गोदाविी डार्व्या तट कालर्व्याच्या 

दरुुस्तीबाबतचा माांडला. मला येथे साांसगतले िासहजे की, तो कालवा क्षतीग्रस्त झाला  
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श्री.जयांत िाटील ... 

आह े वगैिे सन्माननीय सदस्य श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेिाटील याांनी साांसगतले. ििांत,ु 

आमचे सिकाि आल्यानांति आम्ही त्या कॅनॉलविची ३६४ स्रक्चििैकी १२१ 

बाांधकामे सवशेर् दरुुस्ती अांतगात िणूा केलेली आहते. सन २०२१ मध्ये २२ कामाांना 

७५.८७ कोटी रुिये प्रशासकीय मान्यता दऊेन त्या कामाांना दखेील सरुुवात केलेली 

आह.े चाल ूवर्ी ३३ कोटी सनधीची तितदू करुन सनसवदा प्रसक्रया प्रगतीत आह.े   

  अध्यक्ष महोदय, मला ह ेसाांगावयाचे आह ेगोदाविी डावा तट कालवा हा 

सवाात जनुा कालवा आह.े तेथनू खिू मोठ्या प्रमाणात िाणी सलक होते. तेथील 

आमचे प्रसतसनधी सन्माननीय सदस्य श्री.आशतुोर् काळे याांचा हा कालवा दरुुस्त 

किण्याबाबत आग्रह होता. माननीय श्री.िगन भजुबळ याांनी दखेील एकदा याबाबत 

आग्रह करुन बैठक घेण्याबाबत सचूना केली होती. त्यामळेु त्या भागातील या 

कालर्व्याच्या सवा कामाला फाि मोठी गती आलेली आह.े गोदाविी डावा तट कालवा 

सधुारुन सलकेजेसचे प्रमाण असतशय वेगाने कमी किण्याचा आमचा प्रयत्न आह.े 

यानांति श्री.सशांद े.... 
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श्री.जयांत िाटील ... 

मला खात्री आह ेिढुील कालावधीत बिेच प्रश्न कमी होतील. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख ेिाटील याांनी सनळवांडे 

प्रकल्िाचा उल्लेख केला आह.े त्याांना तलुना किण्याची आवशयकता नर्व्हती.  ििांत ु

त्याांनी साांसगतले की, सनळवांडे प्रकल्िाचे काम थाांबलेले आह.े यासांदभाात सभागहृाला 

साांग ूइसच्ितो की, सभागहृामध्ये माननीय मांत्री श्री.बाळासाहबे थोिात आहते. ते या 

प्रकल्िाचा सतत िाठििुावा किीत असतात. िाहुिी मतदािसांघाचे सदस्य माननीय 

िाज्यमांत्री श्री.प्राजक्त तनििेु आहते, ते ही त्याांच्या मतदािसांघामध्ये या प्रकल्िाच्या 

माध्यमातनू िाणी कशा िद्धतीने लवकि समळू शकेल यासाठी प्रयत्न किीत असतात. 

तसेच सन्माननीय सदस्य डॉ.सकिण लहामटे ह ेया प्रकल्िाच्या माध्यमातनू त्याांच्या 

मतदािसांघात विील बाजनेू असतरिक्त कालवा घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न किीत आहते, 

िाठििुावा किीत आहते. सदिह  प्रकल्िाच्या कालर्व्याांना या सिकािने खिू गती सदली 

आह.े अनेकाांना वाटते की, ह ेसिकाि काही किते की नाही ? 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.सांजय कुटे याांना साांग ूइसच्ितो की, 

मागील २ वर्ाात कोिोना कालावधी असताना व आसथाक चणचण असताना 

महासवकास आघाडीने सनळवांडे प्रकल्िावि भिघोस सनधी खचा केला आह,े ह े

साांगण्यास मला असभमान वाटत आह.े सनळवांडे सािख्या मोठ्या प्रकल्िासाठी सन 

२०१४ ते सन २०१९ या कालवधीत मागील सिकािने एकूण केवळ ३८८ कोटी रुिय े

म्हणजे दिवर्ी सिासिी ७७ कोटी रुिये खचा केले आहते. सन्माननीय सदस्य 

श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख ेिाटील याांनी साांसगतले आह ेकी, त्यावेळी श्री.मधकुि सिचड याांनी 

साांसगतल्यानांति तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी लक्ष घातले होते. 

त्यावेळी गिजेचे होते ते किण्यात आले असेल. 

अध्यक्ष महोदय, आमच ेसिकाि सत्तेत आल्यानांति सनळवांडे प्रकल्िास सन 

२०१९ ते सन २०२२ या कालावधीत ८२३.७२ कोटी रुिये सनधी उिलब्ध करुन 

सदला म्हणजे सिासिी दिवर्ी २७५ कोटी रुिये सनधी उिलब्ध करुन सदला आह.े या  
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सिकािच्या काळात सदिह  प्रकल्िाचे काम सकती वेगाने सरुु आह,े ह ेआिण लक्षात 

घेतले िासहजे. उक्त प्रकल्िावि यावर्ी ३६५ कोटी रुिये खचा गहृीत धिला आह.े डावा 

व उजवा कालवा याांची ७५ टक्के कामे िणूा झाली आहते. आमचा सवश्वास आह ेकी, 

काही सनयामक मांडळाांनी आणखी ताांसत्रकदृष््टया आवशयक असलेल्या २-४ कामाांना 

मांजऱु्या सदल्या आहते. आता माह ेमाचा, २०२२ सरुु असनू माह ेनोर्व्हेंबि/सडसेंबि, 

२०२२ मध्ये मखु्य कालर्व्यातनू िाणी सोडणे शक्य झाले ति सोडण्यात येईल. या 

प्रकल्िाचा डावा कालवा ८५ सक.मी. व उजवा कालवा ९७ सक.मी. आह,े माह े

ऑक्टोबि, २०२२ मध्ये या कॅनॉलचे काम िणूा होईल, अशी आम्हाला खात्री आह.े 

या प्रकल्िाच्या िोट चाऱ्या अद्याि िणूा झाल्या नाहीत. ििांत ुमखु्य कालर्व्याचे काम 

माह ेऑक्टोबि, २०२२ मध्य ेियंत िणूा किण्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय, मी या सभागहृाचा सदस्य झाल्यािासनू सनळवांडे धिणाची 

कहानी ऐकत आह.े हा प्रश्न सटुला िासहजे. सदिह  काम फाि वर्ाािासनू सरुु आह.े या 

दोन वर्ाात या प्रकल्िास सवशेर् प्राधान्य दणे्यात आले आह.े ह ेआिण सवांनी लक्षात 

घेणे आवशयक आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख े िाटील याांनी 

िसिमेकडून गोदाविी खोऱ्यामध्ये िाणी कसे आणणाि, त्यासाठी सकती सनधी 

उिलब्ध करुन दणे्यात येणाि आह,े योजना कधी िाबसवण्यात येणाि, याचा उल्लेख 

किण्यात आला नाही, त्यासाठी तितदू केली नाही, धोिण तयाि केले नाही, असे प्रश्न 

उिसस्थत करुन धोिण जाहीि किण्याची मागणी केली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी सभागहृाला साांग ू इसच्ितो की, िसिम वासहनी नद्याांच े

िाणी तटुीच्या गोदाविी खोऱ्यामध्ये वळसवण्यासाठी ३० प्रवाही वळण योजनाांची 

कामे सवसवध ट््यावि प्रगती िथावि आहते. माननीय मांत्री श्री.िगन भजुबळ याांनी 

माांजििाडा धिणाचे काम आग्रहाने िणूा करुन घेतले.  वळण बांधाऱ्याांची योजना सकती 

िरिणामकािक होऊ शकते, ह ेिहावयाचे असेल ति माांजििाडा धिण िाहण्यासाठी  
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गेले िासहजे. सदिह  धिण लहान आह े ििांत ु त्यामळेु मोठ्या प्रमाणात िाणी 

वळसवण्यासाठी यश समळाले आह.े याच धतीवि ३० प्रवाही वळण योजनाांच्या 

माध्यमातनू ७.४० अब्ज घनफूट प्रवाही िद्धतीने गोदाविी खोऱ्यामध्ये वळसवण्याच े

सनयोजन केले आह.े १४ प्रवाही योजना भौसतकदृष््टया िणूा झाल्या आहते. त्यातनू 

१.०७ अब्ज घनफूट िाणी गोदाविी खोऱ्यामध्ये वळसवण्यात येणाि आह.े ५ प्रवाही 

योजना बाांधकामाधीन असनू याद्वािे १.३५ टीएमसी िाणी गोदाविी खोऱ्यामध्ये 

वळसवण्याचे सनयोजन आह.े या योजनाांसाठी सन २०२२-२०२३ करिता ५ कोटी 

रुिये तितदू किण्यात आली आह.े ११ प्रवाही वळण योजना प्रस्तासवत असनू त्याद्वािे 

४.९८ टीएमसी िाणी गोदाविी खोऱ्यात वळसवण्याचे सनयोजन आह.े उक्त योजनाांना 

प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानांति तत्काळ सनधीची तितदू किण्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय, या र्व्यसतरिक्त दोन नदी जोड योजनाांची कामे प्रस्तासवत असनू 

याद्वािे १२.१९ टीएमसी िाणी प्रवाही व उिसा िद्धतीने गोदाविी खोऱ्यामध्ये 

वळसवण्याचे सनयोजन आह.े या दोन्ही नदी जोड प्रकल्िातनू गोदाविी खोऱ्यामध्ये 

िाणी वळसवण्यासाठी त्याांचे सवेक्षण, अन्वेशन व ससवस्ति प्रकल्ि अहवाल तयाि 

किण्याची कायावाही िाष्ट्रीय जलसवकास असभकिणामाफा त प्रगती िथावि आह.े 

दमणगांगा एकदिी योजनेद्वािे १०५ टीएमसी िाणी, दमणगांगा-वैतिणा-गोदाविी 

लींकद्वािे ७.१३ टीएमसी िाणी गोदाविी खोऱ्यात आणण्याकरिता अहवाल मागसवला 

आह.े यामधील एका प्रकल्िाचा अहवाल प्राप्त झाला आह.े या दोन्ही नदी जोड 

योजनाांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानांति त्याांची कामे तत्काळ सरुु किण्यात 

येतील. 

अध्यक्ष महोदय, मी सभागहृाला उक्त मासहती यासाठी दते आह ेकी, हा सवर्य 

महत्त्वाचा आह.े गोदाविी खोऱ्यात शक्य तेवढी ताकद लावनू िाणी आणण्याचे काम 

किण्यात येत आह.े वैतिणा व मकुणे यामध्ये एक सॅडल वॉल होती त्यामधनू एक 

टीएमसी िाणी रान्स्फि किण्याची र्व्यवस्था मागील सिकािच्या िवूीच्या काळािासनू  
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होती. सदिह  सडझाईन बदलनू ११ टीएमसी िाणी रान्स्फि होईल या अशा िद्धतीने 

भींत बाांधण्यात येत आह.े सदिह  िाणी मकुणे धिणात आल्यावि अप्रत्यक्षिणे त े

गोदाविी खोऱ्याकडे वळणाि आह.े त्यामळेु दीड दोन वर्ांच्या कालावधीत िाण्याचा 

मोठा चांक रान्स्फि किता येईल.  मुांबईला िाणी कमी िडत नसेल त्या उवारित काळात 

िाणी िढुील भागामध्ये रान्स्फि किण्यात येईल. तसेच खालील भागामध्ये काही 

योजना किण्यात येत आहते. ते िाणी सलफ्ट करुन वैतिणा धिणात आणले ति ११ 

टीएमसी + ७ टीएमसी िाणी आणता येऊ शकेल. या सठकाणी कोणत्या भागात िाणी 

सोडवयाचे यासाठी ऑ्शन समळेल. अशा वेगवेगळ्या योजनाांचे आिाखडे तयाि 

किण्यात आले आहते. काही प्रकिणी वन सवभागाचा अडथळा आह.े त्याकरिता 

मखु्य असभयांता याांच्या नेततृ्वाखाली एक टीम तयाि किण्यात आली आह.े त्याांच्या 

माध्यमातनू दि सोमवािी योजनाांचे मॉनेटिींग किण्याचे काम किण्यात येते. त्यामळेु 

बऱ्याच कामाांना गती समळाली ति िढुील माह ेजनु सकां वा माह ेसडसेंबि मध्ये ििुवणी 

मागणीच्या माध्यमातनू असतरिक्त मागणी किता येईल. काही प्रकिणाांतील वन 

सवभागाच्या अडचणी दिू होऊन सडझायनींग िणूा झाल्या ति महािाष्ट्राच्या गोदाविी 

खोऱ्याच्या माध्यमातनू बीड येथील धिणातनू लातिूकिाांना िाणी दणे्यासाठी असतरिक्त 

र्व्यवस्था होईल.  

अध्यक्ष महोदय, गोदाविी खोऱ्याचे िैठण येथनू सनघालेले डावे व उजव े

कालवे क्षतीग्रस्त झाले आहते. डॉ.िाह ल िाटील याांनी िैठण-जायकवाडीच्या २०८ 

सक.मी. डार्व्या कालर्व्याची दरुुस्ती किण्यात यावी, असा मदु्दा माांडला आह.े आम्ही 

त्याांच्या चाि िावले िढेु जाऊन दोन्ही कालव ेआधसुनक िद्धतीने किण्यासाठी त्या 

कालर्व्याांच्या क्षतीग्रस्ततचेा सर्व्ह ेकिणाि आहोत. 

यानांति श्री.तेलांग... 
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सदि प्रकल्िाचा सर्व्ह ेकिण्यात येईल. जि हा प्रकल्ि मोठा होत असले ति तो सवत्तीय 

सांस्थाच्या माध्यमातनू िणूा किण्यात येईल. जि हा प्रकल्ि लहान होत असेल ति त्या 

चे काम तत्काळ सरुु किण्यात येईल. दोन्ही बाजचु्या कालर्व्याांचे कां रोल रिमोटली 

किता येईल, एवढे ते कालवे आधसुनक िद्धतीने किण्यात येणाि आहते. या 

कालर्व्याच्या माध्यमातनू गांगाखडेियंत िाणी गेले िासहजे, असा आम्ही प्रयत्न किीत 

आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, लातिू आसण बीड ह े दोन्ही िाण्यािासनू वांसचत असलेले  

सजल्ह ेआहते. ििांत ुया दोन सजल्यामध्ये प्रवाही ससांचनासह अन्य िाणी उिलब्ध आह.े 

असतरिक्त िाणी समळसवण्यासाठी ह ेशासन वळण बांधािे बाांधत आह.े काही तटुीचे 

प्रश्न आहते. अलीकडील काळामध्ये असे लक्षात आले आह ेकी, माजलगाव येथील 

धिण सन १९७५ िवूी बाांधण्यात आले आह.े ििांत ुकाही त्रटुीमळेु त्या धिणाची नोंद 

सन १९७५ नांति किण्यात आली. त्यामळेु आिल्याला १९ टीएमसी  िाणी कमी 

समळत होते. सन १९७५ मधील किािामध्ये असे ठिले होते की, आिणास फक्त १०२ 

टीएमसी िाण्याचा वािि किता येईल. कािण १९ टीएमसीचे धिण नांति किण्यात 

आले, असे दाखसवण्यात आले होते. ििांत ुयाचे सवा िेकॉडा िासहल्यानांति असे लक्षात 

आले आह ेकी, उक्त १९ टीएमसी धिणाचे काम सन १९७५ िवूीच िणूा झालेले आह.े 

तसेच त्या धिणाचे िेमेंट दखेील सन १९७५ िवूीच केलेले आह.े त्यामळेु आता 

आिण १९ टीएमसी िाण्याच्या धिणाची कामे करु शकतो. याचा अथा आता 

आिणास १९ टीएमसी असतरिक्त िाणी उिलब्ध होणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, नाांदडे येथील दसुऱ्या िाज्यामध्ये जाणाऱ्या िाण्याचे रि-

कॅल्क्यलेुशनकरुन त्यात काही सधुािणा किण्यात आलेल्या आहते. महािाष्ट्र 

सिकािने मिाठवाड्याकडे िणूा लक्ष कें द्रीत केले आह.े िढुील तीन ते िाच वर्ाामध्ये 

मिाठवाड्यातील िाण्याचे दसुभाक्ष मोठ्या प्रमाणावि कमी र्व्हावे, यासाठी ह ेशासन 

प्रयत्न किीत आह.े िणुे सजल्याच्या प्रकल्िातनू उस्मानाबाद सजल्यामध्ये दोन उिसा 

ससांचन प्रकल्ि िाबसवत आहोत. 
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श्री.जयांत िाटील....... 

 आष्टी ि पाटोदा येिील उपसा वसचंन प्रकल्पाचे काम अवतशय गतीने करीत आहोत. 

माह े वडसेंबर, २०२३ पयांत उसमनाबाद वजल्याला वडझाईनमध्य े असलेले पाणी 

दणे्यात येईल. दषु्ट्काळी र्ागात पाणी योजनांना गती दणे्याचे काम या सरकारने केले 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, उसमानाबाद वजल्यातील काही प्रकल्पाची काम े

घाईगडबडीत पणूा केली आह.े परंत ुउिाररत काही प्रकल्पाचे काम पणूा करण्यात आले 

नाही. आता आपण पणूा प्रकल्पांची काम ेहाती घेतलेली आहते. पढुील दीड ते दोन 

िषाांमध्य ेउसमानाबाद वजल्यातील दोन्ही प्रकल्प पणूा करण्यात येतील. त्यामळेु कृष्ट्णा 

खोऱयातील जे ७ टीएमसी पाणी मराठिाड्याला दणे्याची जबाबदारी होती त्यापैकी 

चार-पाच टीएमसी पाणी वलफ्ट एररगेशन-३ छया माध्यमातनू उसमानाबाद ि बीड 

वजल्याला दणे्यात येईल. त्यामळेु गोदािरी खोऱयाकडे आम्ही विशेष लक्ष वदलेले 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.संगाम िोपटे यांनी गुंजिणी 

प्रकल्पाचा  मदु्दा उपवसित केला होता. या प्रकल्पाला १३१७ कोटी रुपयांची सरु्ाररत 

प्रशासकीय मान्यता दणे्यात आलेली आह.े त्यापैकी ५५० कोटी रुपये खचा झालेले 

आहते. सन २०२१-२२ मध्य ेगुंजिणी प्रकल्पासाठी  १९० कोटी रुपयांची तरतदू 

करण्यात आली होती. परंत ु यािषी १०० कोटी रुपयांची तरतदू केलेली आह.े 

सन्माननीय सदसय श्री.संग्राम िोपटे यांनी िाजघेर, वशिगंगा, िागंणी येिील उपसा 

वसंचन योजनेचा उल्लेख केलेला आह.े याबाबत सांग ूइवछितो की, या कामाछया 

सव्हचेे काम पणूा झालेले आह.े वडझायनींग काम अंवतम टप्प्यामध्य ेआह.े गुंजिणी 

प्रकल्पाछया सरु्ाररत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये या वतन्ही योजनांचा समािेश करण्यात 

येणार आह.े त्यामळेु या सिा प्रकल्पाचे काम पणूा होणार आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय डॉ.संजय कुटे यांनी दोन-तीन अवतशय 

महत्त्िाचे विषय मांडलेले आहते. कोरोनामळेु पवहल्या िषाामध्य े खचााला काही 

मयाादा आल्या होत्या. ही बाब आपणा सिाांना मावहती आह.े 
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श्री.जयांत िाटील....... 

 या सिा कामांचा कालबद्ध कायािम तयार केलेला आह.े पढुील दोन िषाामध्ये १०४ 

प्रकल्प पणूा करणार आहोत.  

 अध्यक्ष महोदय, कुऱहा, िडोदा ह ेदोन्ही प्रकल्पाचे काम ९० टक्के पणूा झालेले 

आह.े परंत ुसदर प्रकल्पाछया प्रसतािास सन २०२० पासनू कें द् सरकारछया पयाािरण 

विर्ागाची मान्यता वमळालेली नाही. एखाद्या प्रकल्पाची मान्यता दोन िषे िांबविण े

ह ेचांगले लक्षण नाही.  मी कें द् सरकारिर टीक करीत नाही. परंत ुविरोर्ी पक्षातील 

काही सन्माननीय सदसयांचा कें द् सरकारशी चांगला संपका  आह ेआवण चांगला संबंर् 

दखेील आह.े या संबंर्ाचा चांगला उपयोग करुन सदर प्रकल्पास लिकरात लिकर 

मान्यता वमळिनू द्यािी, अशी मी विनंती करतो. सदर प्रकल्पाछया मान्यतेसाठी राज्य 

शासनाने केव्हा पत्र पाठविले याबाबतची सिा मावहती सन्माननीय सदसयांना दणे्यात 

येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, आरकचेरी आवण आलेिाडी या प्रकल्पाना सरु्ाररत 

प्रशासकीय मान्यता दणेे बाकी आह.े सदर प्रसताि मंवत्रमंडळापढेु आल्यानंतर उक्त 

प्रसतािास मंजरुी दणे्यात येईल. सदर प्रकल्पाचे वित्त ि वनयोजन करुन सदर प्रसताि 

मखु्य सवचि यांछयाकडे सादर केलेला आह.े सदर प्रसताि लिकरात लिकर 

मंवत्रमंडळापढेु आणनू त्यास लिकरच मान्यता दणे्यात येईल. 

यानंतर श्री.कुलकणी....... 
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श्री. जयांत िाटील.... 

 अध्यक्ष महोदय, जे सन्माननीय सदस्य उिसस्थत नाहीत, त्याांच्याबाबत बोलनू 

मी सर्ागहृाचा अवर्क िेळ घेऊ इवछित नाही. वझगाि प्रकल्िाचे उत्ति मी सिाात 

शेिटी दणेार आह.े सन्माननीय सदस्य डॉ. िाहुल िाटील याांनी दधुना नदीविील उच्च 

िातळीच्या २८ एमएमक्यबुच्या चाि बांधाऱ्याांची मागणी केली आह.े याचा 

सनसितिणे सवचाि केला जाणाि आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सांजय जगताि याांनी 

त्याांचे मदु्द े माझ्याकडे लेखी स्वरुिात सदले आहते. ििुांदि उिसा ससांचन योजनेच्या 

दखेभाल दरुुस्तीची आवशयकता आह.े दखेभाल दरुुस्तीकरिता शासनाकडून तातडीने 

प्रस्ताव तयाि करुन त्याला मांजिुी दणे्याची र्व्यवस्था किण्यात येईल. गुांजवणी 

प्रकल्िाकरिता सोमडी िांिगहृाकरिता आग्रहाची मागणी केली आह.े याबाबतची 

मासहती घेऊन तिासणी किण्यात येत आह.े त्याांच्यासोबत प्रकल्िाची र्व्यवहायाता 

तिासण्याकरिता बैठक घेण्यात येणाि आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. मनोहि चांसद्रकाििेु 

ह े सभागहृात उिसस्थत नाहीत. त्यामळेु मी त्याांच्या भार्णाची उत्तिे सभागहृाच्या 

िटलावि ठेव ूइसच्ितो.  तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. दीिक केसिकि याांचेही भार्ण 

मी सभागहृाच्या िटलावि ठेव ूइसच्ितो. त्याांनी िाटबांधािे प्रकल्िाच्या सवकासाच्या 

जसमनी ियाटन सवकासाकरिता दणे्याचे धोिण तयाि केले आह,े असा मदु्दा माांडला 

आह.े ििांत ु याबाबत काही न्यायालयीन यासचका प्रलांसबत आह.े त्या यासचकेचा 

सनकाल लवकिच अिेसक्षत आह.े यानसुाि सधुारित धोिण आखण्यात येईल. 

सन्माननीय सदस्य श्री. सशिीर् चौधिी याांनीही काही मदु्द ेमाांडले आहते. त्याबाबतच े

उत्ति मी उद्या सभागहृाच्या िटलावि ठेवेन. सन्माननीय सदस्य श्री. सजतेश अांताििूकि 

आसण सन्माननीय सदस्य श्री. तरु्ाि िाठोड याांनी लेंडी प्रकल्ि िनुवासनाचा मदु्दा 

माांडला आह.े तसेच मकु्रामाबाद येथील आकिा गावाांच्या स्वेच्िा िनुवासनाबाबतचा 

मदु्दा माांडला आह.े सन १९९५ ला जमीन असधग्रहनाची सचूना सदली, सन २००५ 

मध्ये िैसे समळाले, तिीही अद्यािियंत तेथे प्रकल्ि िणूा झाला नाही. तेथील लोकाांची 

मानससकता आज बदलत आह.े तसेच याबाबत तेथे आांदोलन किण्यात येत आह.े 

तेलांगाणा िाज्य तेथील ३८ टक्के िाणी घेत आह.े त्याांचा तेवढा हक्क आह.े त्या 

िाज्याने साांसगतले की, महािाष्ट्र िाज्य जो सनणाय घेईल त्याच्या ३८ टक्के िैसे ते िाज्य  
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श्री. जयांत िाटील.... 

दणेाि आह.े याकरिता शासन सवचाि किीत असनू िढुील आठ सदवसाांमध्ये 

याबाबतचा सनणाय घोसर्त केला जाणाि आह.े त्यामळेु लेंडी धिणातील 

प्रकल्िग्रस्ताांना सदलासा समळेल व त्याांच्या शांका दिू होतील. वाढीव कुटुांबाकरिता 

स्वेच्िा िनुवासन दणे्यात यावे, अशी त्याांनी मागणी केली आह.े ििांत ु याबाबत 

अद्यािियंत सिकािने सनणाय घेतला नाही. मी साांग ू इसच्ितो की, यासांदभाात िाज्य 

सिकाि सकािात्मक आह.े तेथील प्रकल्ि िणूा होण्याची आवशयकता आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. िी.एन. िाटील ह ेसभागहृात उिसस्थत नाहीत. धामणी धिणाच े

कामही लवकिच सरुु होणाि आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. िाम सातितु ेह ेदखेील 

सभागहृात उिसस्थत नाहीत. िाणी ििुवठा सवभागाने मागणी केल्यास २२ गावाांच्या 

सिण्याच्या िाण्याच्या आिक्षणाबाबतचा प्रश्न उिसस्थत केला आह.े सन्माननीय सदस्य 

श्री. अशोक िवाि याांनी काही मदु्द ेउिसस्थत केले आह.े भामा-आसखडे-चासकमान 

या प्रकल्िाच्या लाभक्षेत्रातील िनुवासनाचे सशक्के कधी काढले जाणाि ? असा प्रश्न 

उिसस्थत केला आह.े त्याांची ही मागणी योग्य आह.े मांत्रीमांडळाच्या बैठकीत 

याबाबतचा प्रस्ताव सवचािाथा न्यावा लागणाि आह.े तत्िवूी सन्माननीय सदस्य श्री. 

सदलीि मोसहती याांच ेयाकरिता ना हिकत प्रमाणित्र आणावे. जेणेकरुन हा प्रस्ताव िढेु 

जाईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनर्ा चौधिी दखेील सभागहृात 

उिसस्थत नाहीत. तसेच सन्माननीय सदस्य सवाश्री. उदयससांह िाजितू, असभमन्य ूिवाि, 

श्री. ित्नाकि गटेु्ट  ह ेसभागहृात उिसस्थत नाहीत. त्याांच्याबाबत मी मघाशी मासहती 

सदली आह.े सन्माननीय सदस्या श्रीमती सिोज असहिे याांनी साांसगतलेले जवळिास 

सवा प्रस्ताव आम्ही मान्य केले आहते. काही िासहले असतील ति त्याबाबतही सवचाि 

केला जाईल. सन्माननीय सदस्य श्री. सदलीििाव बनकि ह ेदखेील सभागहृात उिसस्थत 

नाहीत. मी स्वत: नाांदिूमधमेश्वि येथे भेट सदली आह.े तेथे असतरिक्त दहा गेट बसवायचे 

असनू त्याकरिता १३० कोटी रुियाांचा खचा अिेसक्षत आह.े या कामास मान्यता 

दणे्याची प्रसक्रया सरुु आह.े ििांत ुती िणूा झाली नाही. कळवा प्रकल्िाच्या मखु्य  
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श्री. जयांत िाटील.... 

कालर्व्याला िाटिोठ चाऱ्या किण्याची त्याांनी मागणी केली आह.े यासाठी योग्यती 

कायावाही किण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य श्री. मोहनिाव हांबडे याांनीही मते माांडली 

आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. चांद्रकाांत ऊफा  िाजभूैय्या नवघिे याांच्या 

मतदािसांघात िणूाा प्रकल्िाांतगात ३ उच्च िातळीचे बांधािे सरुु किण्यात यणेाि आहते. 

या सतनही बांधाऱ्याकरिता िाणी उिलब्ध झाले आह.े ििांत ुमािदांडात काही अडचण 

असल्यामळेु त्याबाबत मांत्रीमांडळासोमि प्रस्ताव घेऊन लवकिच त्यास मान्यता 

समळेल, असा मला सवश्वास आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सजतेश अांताििूकि याांच्या ७७ कोटी 

रुियाांच्या लेंडी प्रकल्िाच्या िनुवासनाकरिता सनधी खचा केला जाणाि आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. शेखि सनकम याांनी वसशष्ठी नदीतील गाळ काढल्यानांति 

सचिळूण शहिातील ििू िेर्ा िनुसनासित किण्यात यावी, अशी मागणी केली आह.े हा 

प्रश्न सवांच्या अडचणीचा वाटतो. ििांत ु ििू आल्यानांति ती ििु िेर्ा योग्य वाटते. 

त्यामळेु ििू िेर्ा कोणासही म्यॅन्यु् यलेुट किता येत नाही. सजथे िाणी िोहोचले जात े

तेथे ििू िेर्ा सनसित केली जाते. ििांत ुदोन-चाि वर् ेििू आला नसेल ति वाटते की, ही 

ििू िेर्ा नसली िासहजे. ििांत ुकोणाचाही हस्तके्षि न किता असतशय शास्त्रोक्त िद्धतीने 

ती ििू िेर्ा तयाि केली जाते.  वसशष्ठी नदीतील गाळ काढल्यानांति नदीची खोली व 

रुां दी वाढली ति िाणी आत जाईल, असे गहृीत धरुन भसवष्ट्यात सधुारित ििू िेर्ा 

सनसित किता येईल. िावसाळा सरुु होण्यािवूी नदीतील गाळ काढल्यानांति सर्व्हके्षण 

किण्यात येणाि आह.े नदीची जेवढी खोली, रुां दी वाढेल तेवढी ििू िेर्ा आत घेता 

येईल, असे मला वाटते. सन्माननीय सदस्य श्री. सनलेश लांके याांच्या िाळेगणससद्धी 

योजनेसाठी काही किता येईल. ििांत ुसाकळे उिसा ससांचन योजना, कानिूिठाि येथे 

िाणी उिलब्धतचेी समस्या सटुली ति याबाबत अडचण दिू होईल. सन्माननीय सदस्य 

सवाश्री. प्रकाश आर्व्हाडे,  िमेश बोिनािे, यशवांतिाव माने, सहिामण खोसकि ह े

सभागहृात उिसस्थत नाहीत. या सवांचे मदु्द ेमी सभागहृाच्या िटलावि ठेवने.  
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श्री. जयांत िाटील.... 

सन्माननीय सदस्य श्री. सवक्रमससांह सावांत याांनी म्हसैाळ योजनेची उवारित काम े

लवकि किावीत, अशी मागणी केली आह.े याबाबत आज त्याांच्यासोबत बैठक होऊ 

शकली नाही. त्याांच्या सचूनाांवि सकािात्मक सनणाय घेण्यात येईल.  सन्माननीय 

सदस्या श्रीमती गीता जैन याांनी िाण्याचा प्रश्न साांसगतला आह.े याबाबत बैठक घ्यावी 

लागेल. याबाबत मला आता काही साांगता यणेाि नाही. ही बैठक घणे्यात येईल. 

(...अडथळा...) मांत्रालयात प्रस्ताव आल्यानांति सपु्रमाची प्रसक्रया असतशय जटील 

करुन ठेवलेली आह.े यात अनेक ट्िे आहते. यामळेु याकरिता जवळिास २ वर्ााचा 

कालावधी लागत असतो. प्रोजेक्ट फस्टा म्हणनू आता.... 

 अध्यक्ष महोदय, मी सझगाव प्रकल्िाबाबत साांग ू इसच्ितो. सन २०२०-२१ 

करिता सदलेले सनदशे आधािभतू माननू आसथाक वर्ा सन २०२२-२३ करिता अनशेुर् 

काढण्याचे जे सतू्र आह ेत्याप्रमाणे सवदभााकरिता २५.६५५ टक्के, मिाठवाडा २२.५४ 

टक्के आसण उवारित महािाष्ट्राला ५१.८१ टक्के असे वाटि होत आह.े  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री.जयांत िाटील..... 

 अध्यक्ष महोदय, सजगाव ऊिसा ससांचन योजनेची उवाररत वकंमत ८ हजार ५५६ 

कोटी रुपये एिढी आह.े  अिाात, ती यापेक्षा जासत आह ेपरंत ुसध्या ८ हजार ५५६ 

कोटी रुपयांची ताांसत्रक मान्यता आह.े  या कामासाठी सन २०२०-२१ या िषाात ७९० 

कोटी रुपयांची तरतदू करण्यात आली होती.   सन २०२२-२३ मध्य ेिाढ करुन ९०० 

कोटी रुपये करण्यात आली.  वजगाि योजनेसंदर्ाात आपण मर्ला पयााय काढण्याचा 

प्रयत्न केला आह.े  सिा जमीन संपावदत करण्याचे काम आपण िांबविणार नाहीत.  

परंत ु एका लेव्हलला िोडेस े पाणी अडविण्याची सरुुिात आपण करीत आहोत.  

त्याचाच भाग म्हणनू मोठया र्रणाछया बाजलूा कमी उंचीचे र्रण आपण बांर्त 

आहोत.  तेिे एकूण १२ योजना प्रसतावित केल्या असनू त्यापैकी ६ योजनांची काम े

होऊन अनेक िषे उलटली आह.े  त्यामळेु त्यांचे पाईप सडण्याची शक्यता आह.े.. 

(अडिळा...) ते मला मावहती नाही.  या योजनांची कामे पिूी झालेली आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, या योजना िापरात याव्यात यासाठी एक कमी उंचीचे र्रण 

बांर्ायच ेि त्याचे गेट ओररजनल उंचीिर ठेिायचे.  जेणेकरुन आपल्याला वजगाि 

योजनेची पणूा क्षमता या माध्यमातनू वनमााण करता येईल.  असे करीत असताना 

र्संूपादनाची प्रविया आपण िांबविणार नाहीत.  ४५ गािे संपावदत करायची आहते.  

परंत ुझालेली कामे िापरात आणली नाहीत तर ती कामे वनकामी होतील.  त्यामळेु ह े

एक सोल्यशुन आपण काढत आहोत.  तसेच मी मघाशी सांवगतल्याप्रमाणे बलुढाणा 

वजल्हयातील सिा सन्माननीय सदसयांसोबत परिा एक बैठक घेण्यात येईल.  माननीय 

मंत्री डॉ.राजेंद् वशंगणे यांना दखेील सदर बैठकीस बोलािण्यात येईल.  या बैठकीमध्ये 

वजगाि योजनेछया कामाची प्रगती आवण पढुील र्ोरणाबाबत मावहती दणे्यात येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ या आविाक िषााकररता जलसंपदा 

विर्ागाछया मागणी िमांक आय-२ ते आय-५ आवण आय-७ अंतगात अवनिाया 

घटकांतगात ३ हजार ५२५ कोटी, आवण कायािम घटकाखाली रुपये १३ हजार ८७९ 

कोटी ३ हजार ११६ रुपये अशा एकूण १७ हजार ४०४.९५ कोटी रुपयांछया मागण्या 

मंजरू करण्याची विनंती मी सर्ागहृास करीत आह.े   
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श्री.जयांत िाटील..... 

 अध्यक्ष महोदय, असे करीत असताना समोरछया बाकािरील सन्माननीय 

सदसय अनपुवसित आहते... (अडिळा...) आपण दोघे आहात.  परंत ुआमची र्ाषण े

ऐकून आपण आमच्या एिढे प्रर्ािाखाली आले आहात की, आपण दखेील 

आमचेच झाले आहात. 

 अध्यक्ष महोदय, या पाचही विर्ागांबद्दल विरोर्ी पक्षाला वकती विश्वास आह े

ह ेयािरुन आपल्या लक्षात आले पावहजे.  द काश्मीर िाईल्स या जासत महत्त्िाछया 

आहते आसण राज्याचे विकासाचे प्रश्न िारसे महत्त्िाचे नाहीत, असे मला मघापासनू 

िाटायला लागले आह.े  विरोर्ी पक्षातील दोन सन्माननीय सदसयांनी द काश्मीर 

िाईल्स हा वचत्रपट न पाहून जो त्याग केला आह ेत्याबद्दल मी त्यांचे अवर्नंदन करतो 

आवण माझे र्ाषण संपवितो.  र्न्यिाद. 

--------- 
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 श्री.प्राजक्त तनपरेु (मदत ि पनुिासन राज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मदत ि 

पनुिासन विर्ागाकररता सन २०२२-२३ छया अिासंकल्पात मागणी िमांक सी-५ 

सामावजक सरुक्षा ि कल्याण अंतगात रुपये ५३ कोटी ४१ लक्ष १८ हजार, मागणी 

िमांक सी-६ नैसवगाक आपत्ती वनिारणािा सहाय्य अंतगात रुपये ११ हजार ३०८ 

कोटी ४६ लक्ष ५३ हजार, मागणी िमांक सी-९ अंतगात रुपये १ कोटी ५ लक्ष १८ 

हजार तसचे मोठे ि मध्यम पाटबंर्ारे यािरील र्ांडिली खचाांतगात रुपय े४० कोटी 

असे एकूण रुपये ११ हजार ४०२ कोटी ९२ लक्ष ८९ हजार इतक्या रकमेची तरतदू 

करण्यात आली असनू ती सर्ागहृापढेु सादर करण्यात येत आह.े  त्यास सर्ागहृाने 

मान्यता द्यािी, अशी विनंती आह.े 

 ताशिका सभाध्यक्ष : आता मी सन २०२२-२०२३ छया अिासंकल्पातील 

१) महसलू व वन सवभाग २) जलसांिदा सवभाग ३) उद्योग , ऊजाा व कामगाि सवभाग 

४) ग्रामसवकास सवभाग ५) अन्न, नागिी ििुवठा व ग्राहक सांिक्षण सवभाग ६) 

सावाजसनक आिोग्य सवभागाछया मागण्या म्हणज ेमागण्या क्रमाांक सी-१, सी-२, सी-

४, सी-५, सी-६, सी-७, सी-९, सी-१०, सी-१२, आय-२, आय-३, आय-४, आय-

५, आय-७, के-१, के-३, के-५, के-६, के-७, के-८, के-९, के-१०, के-११, के-

१३,एल-२, एल-३, एल-४, एल-५, एल-७, एल-८, एम-१, एम-२, एम-३, एम-४, 

एम-५, एम-६, आि-१, आि-२, आि-३, आि-४ आजछया वदिसाछया कामकाज 

पवत्रकेसोबतछया सवूचत दशाविल्याप्रमाणे एकवत्रतपणे मतास टाकतो. 

मागण्या मतास टाकून संमत झाल्या. 

--------- 
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  पृ.िी. : सािाजवनक विद्यापीठ (सरु्ारणा) विर्येक. 

L. A. BILL NO. X OF 2022 

 (A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.) 

 श्री.प्राजक्त तनपरेु (उछच ि तंत्र वशक्षण राज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे वि.स.वि. िमांक १०- महािाष्ट्र सावाजसनक 

सवद्यािीठ असधसनयम, २०१६ यात आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक 

मांडण्यासाठी सर्ागहृाची अनमुती मागतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 ताशिका सभाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

 श्री.प्राजक्त तनपरेु : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ च े

वि.स.वि. िमांक १० मांडतो. 

 ताशिका सभाध्यक्ष : विर्ेयक मांडण्यात आले आह.े 

--------- 
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पृ.िी. : मदु्ांक (सरु्ारणा) विर्ेयक. 

L. A. BILL NO. XI OF 2022 

 (A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

STAMP ACT.) 

 श्री.बाळासाहबे िोरात (महसलू मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२२ चे वि.स.वि. िमांक ११ - महािाष्ट्र मदु्राांक असधसनयमामध्ये 

आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक मांडण्यासाठी सर्ागहृाची अनमुती मागतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 ताशिका सभाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

 श्री.बाळासाहबे िोरात : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ 

च ेवि.स.वि. िमांक ११ मांडतो. 

 ताशिका सभाध्यक्ष : विर्ेयक मांडण्यात आले आह.े 

--------- 
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पृ.िी. : वनकमार विद्यापीठ, पणुे विर्ेयक. 

L. C. BILL NO. I OF 2022 

 (A BILL TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, 

INCORPORATION AND REGULATION OF NICMAR 

UNIVERSITY, PUNE FOR THE DEVELOPMENT AND 

ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE 

OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED 

THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.) 

 श्री.प्राजक्त तनपरेु (उछच ि तंत्र वशक्षण राज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सवधानिरिर्दनेे सांमत केल्याप्रमाणे, सन २०२२ चे वि.प.वि. 

िमांक १- महाराष्ट्ट्र राज्यात उछच वशक्षणाचा विकास ि अवर्िधृ्दी करण्याकररता, 

वनकमार विद्यापीठ, पणुे याची सिापना करण,े त्याचे विवर्संसिापन करणे ि विवनयमन 

करण ेआवण त्याछयाशी संबंवर्त वकंिा तदानषुंवगक बाबींसाठी तरतदू करण्याकररता 

विर्ेयक माांडतो.  

 ताशिका सभाध्यक्ष : विर्ेयक मांडण्यात आले आह.े 

 श्री.प्राजक्त तनपरेु : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ च े

वि.प.वि. िमांक १-महाराष्ट्ट्र राज्यात उछच वशक्षणाचा विकास ि अवर्िधृ्दी 

करण्याकररता, वनकमार विद्यापीठ, पणुे याची सिापना करण,े त्याचे विवर्संसिापन 

करण ेि विवनयमन करणे आवण त्याछयाशी संबंवर्त वकंिा तदानषुंवगक बाबींसाठी 

तरतदू करण्याकररता विर्ेयक विचारात घेण्यात यािे, असा प्रसताि मांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 
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 ताशिका सभाध्यक्ष : विर्ेयक विचारात घणे्यात आले आह.े  आता 

विर्ेयक खडंश: विचारात घेण्यात येईल. 

 खडं २ ते ५२, (दोन्ही सवम्मवलत) विर्ेयकाचे र्ाग झाले. 

 खडं १, संपणूा शीषाक ि हतेिुाक्य विर्ेयकाचे र्ाग झाले. 

 श्री.प्राजक्त तनपरेु : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ च े

वि.प.वि. िमांक १ संमत करण्यात यािे, असा प्रसताि मांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 ताशिका सभाध्यक्ष : सन २०२२ चे वि.प.वि. िमांक १ संमत झाले आह.े 

--------- 

यानंतर श्री.र्मुाळे..... 
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प.ृशी. :  मुंबईसह राज्यातील इतर ठिकाणच्या इमारतींचा पुनवििकास करणे 

मु.शी. : मुांबईसह िाज्यातील इति सठकाणच्या इमाितींचा िनुसवाकास किणे 

या सवर्यावि सवाश्री ससुनल प्रभीू, असमन िटेल, असनल िाटील, 

िसवांद्र वायकि, नाना िटोले, यशवांत माने, अजय चौधिी, िथृ्वीिाज 

चर्व्हाण, प्रकाश सोळांके, सदा सिवणकि, सिेुश वििडुकि, ॲङ 

अशोक िवाि, सवाश्री मांगेश कुडाळकि, झीशान ससद्दीकी, िोसहत 

िवाि, सनुील िाऊत, सांग्राम थोिटे, दीिक चर्व्हाण, प्रकाश सवु,े 

कैलास गोिांट् याल, दौलत दिोडा, िमेश लटके, असमत झनक, ॲङ 

मासणकिाव कोकाटे, सवाश्री सांजय िोतनीस, कुणाल िाटील, 

श्रीमती सिोज असहिे, सवाश्री प्रकाश फातिेकि,  सशिीर् चौधिी, 

शेखि सनकम, प्रताि सिनाईक, श्रीमती सलुभा खोडके, सवाश्री 

बाबासाहबे िाटील, भास्कि जाधव, सभुार् धोटे, बाळासाहबे 

आजबे, िमेश कोिगावकि, माधविाव जवळगाांवकि-िाटील, 

सांग्राम जगताि, िाजन साळवी, िी.एन.िाटील (सडोलीकि), 

सांजय िाठोड, सशिीर्कुमाि नाईक, डॉ.सकिण लहामटे, डॉ.बालाजी 

सकणीकि, सवाश्री िाजशे एकडे, सनलेश लांके, ज्ानिाज चौगलेु, 

बळवांत वानखडे, सांसदि क्षीिसागि, डॉ. सांजय िायमलुकि, सवाश्री 

सवकास ठाकिे, ससुनल शेळके, असनल बाबि, िणसजत काांबळे, 

सांजय जगताि, भितशेठ गोगावले, सनतीन िवाि, धीिज दखेमखु, 

वैभव नाईक, श्रीमती प्रसतभा धानोिकि,  सवाश्री ससुनल सटांगिे, 

सदलीि लाांडे, सवक्रमससांग सावांत, सजतेश अांताििूकि, सदिक 

केसिकि, चेतन तिेु, सांजय सशिसाट, िाज ूिािवे, सहसिाम कोिोटे, 

सचमणिाव िाटील, मोहनिाव हांबडे, लही ु कानडे, प्रकाश 

आसबटकि, ऋतिुाज िाटील, िाज ू आवळे, सकशोि िाटील, 

चांद्रकाांत नवघिे, शाांतािाम मोिे, डॉ.िाहुल िाटील, श्री.श्रीसनवास 

वनगा, ॲड.शहाजी िाटील, सवाश्री सांजय गायकवाड, सनतीन 

दशेमखु, बालाजी कल्याणकि, उदयससांग िाजितू, िमेश बोिनािे, 

सहुास काांद,े महेंद्र थोिवे, सवश्वनाथ भोईि, सांतोर् बाांगि, योगेश 
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कदम, श्रीमती लता सोनवणे, सवाश्री कैलास घाडगे-िाटील, महशे 

सशांद,े महेंद्र दळवी, सव.स.स. याांचा प्रस्ताव. 

 

श्री. सनुील प्रभ ू(सदांडोशी) : अध्यक्ष महोदय, मी आिल्या अनमुतीने  म.सव.स. 

सनयम २९३ अन्वये िढुील प्रस्ताव माांडतो. 

 "मुांबईतील बऱ्याच इमािती ५० वर्ांिेक्षा जास्त जनु्या झाल्यामळेु सदि 

इमाितींचा िनुसवाकास किण्याची आवशयकता, मुांबईतील हवाईमागाात (फनेल झोन) 

येणाऱ्या सवमानतळाच्या िरिसिातील इमाितींना उांचीची मयाादा असणे, त्यामळेु या 

इमाितींचा सवकास व िनुसवाकास आसथाकदृष््टया अर्व्यवहाया असणे, मुांबई 

महािासलकेने सदि इमाितींचा नमनूा गणनेच्या आधािे िनुसवाकास किण्यासाठी 

नगिसवकास सवभागाने योग्य सनणाय घेण्याची आवशयकता, मुांबई महानगििासलका 

हद्दीत भोगवटा प्रमाणित्र नसलेल्या व वर्ाानवुर्े प्रसतक्षेत असलेल्या इमाितींचा 

भोगवटा प्रमाणित्राांबाबत "क्षमासित" सनणाय घेणे व मध्यम वगीय नागिीकाांना 

सदलासा दणेे, िाज्यातील शहिाांमधील एसआिएच्या सक्षम प्रासधकाऱ्याने 

झोिडीधािकाांची िात्रता प्रसक्रया ९० सदवसात िणूा किण्याची आवशयकता, मुांबई 

उिनगि, ठाणे व िणुे सजल्यातील सवासामान्य नागरिक तसेच सहकािी गहृसनमााण 

सांस्था व अन्य वेगवेगळ्या सांस्थाांना सन १९९६ िासनू २०२१ ियंत २५ वर्ांच्या 

कालावधीच्या एकसत्रत अकृसर्क आकािणीच्या नोटीसा दणे्यात येण,े सदि  

नोटीसाांमधील  अकृसर्क आकािणीचे प्रमाणदि अवाजवी असणे, सदि िक्कम 

भिण्यासाठी दणे्यात आलेलीा अल्ि कालावधी, सदि िक्कम न भिल्यास 

सांबांसधताांची बाँक खाती/कायाालये सील किणे, कोसवड-१९ जागसतक महामािीच्या 

िाश्वाभमूीवि सवासामान्य नागिीक/र्व्यावसासयक अडचणीच्या काळातीून जात 

असताांना शासनाकडून या अकृसर्क आकािणीमध्य ेमदतीची अिेक्षा, िी.एम.जी.िी. 

प्रकल्िाांतगात शासनाच्या / खाजगी जसमनीविील व म्हाडाच्या ५६ वसाहतीमधील 

सोसायट्याांना लावण्यात आलेल्या र्व्याजासहीत एन. ए. टॅक्स िद्द किण्याबाबत 

सनणाय घेण्याची आवशयकता, म्हाडाच्या थकीत सेवा शलु्काबाबत उिाययोजना 

जाहीि किण,े प्रत्येक तालकु्यात म्हाडा प्रकल्िाची आवशयकता, िणुे येथील जनु्या 

व जीणा झालेल्या म्हाडा इमाितीीांच्या िनुसवाकासाची आवशयकता, िाज्यभिातील 

जसमनीविील म्हाडाचे असलेले आिक्षण व त्या जसमनीीांचा सवकास व िनुसवाकास,  
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श्री. सनुील प्रभ.ू.. 

म्हाडामाफा त नोकिदाि मसहलाांसाठी वसतीगहृ व मलुा-मलुींकिीता वसतीगहृ 

बाांधण्याबाबत कायावाही, िसिम उिनगिात आिसक्षत भखूांडावि म्हाडामाफा त मोठ्या 

रुग्णालयाची उभािणीी किण,े मुांबईतील वाांद्र े (िसिम) येथे म्हाडाच्या जागेवि 

िशवुैद्यकीय दवाखान्याांची उभािणी, शासकीय जसमनीवि असलेल्या गहृसनमााण 

सोसायट्याांच्या इमाितींचा िनुसवाकास म्हाडामाफा त किण्याचा ियााय उिलब्ध 

किण्याबाबत, िखडलेल्या झोिडिट््टयाांचा सवकास किण्यासाठी अॅमनेस्टी सस्कम 

त्विीत अांमलात आणण्याची आवशयकता, कें द्र शासनाच्या जागेवि असलेला 

झोिडिट््टयाांचा िखडलेला िनुसवाकास, एसआिए योजना सांिणूा महािाष्ट्राला लाग ू

किण,े धािावी झोिडिट्टी व बीडीडी चाळीचा िनुसवाकास किण,े याबाबत िाज्य 

शासनाने किावयाची व केलेली सनणायात्मक कायावाही सवचािात घेण्यात यावी. " 

 अध्यक्ष महोदय, या सवर्यावि मला ससवस्ति सवचाि माांडायचे आहते.  

त्यामळेु मला ऑनलेग ठेवावे.  उद्या जेर्व्हा आिण मला चचेला ििवानगी द्याल 

त्यावेळी मी माझे ससवस्ति सवचाि माांडतो. 

 ताझलका सभाध्यक्ष (श्री. िीपक चव्हाण) : आता सन्माननीय सदस्य या 

प्रस्तावावि ऑनलेग िाहतील.  अधाा तास चचाा गरुुवाि, सदनाांक २४ माचा २०२२ 

िोजी सकाळी घेण्यात येतील.  

 सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होत आह.े  बधुवाि सदनाांक २३ माचा २०२२ 

िोजी सर्ागहृाची विशेष बैठक सकाळी ९.०० त े१०.४५ या िेळेत र्रेल.  विशषे 

बैठकीमध्ये लक्षिेर्ी सचूना चचेकररता घेण्यात येतील.  सर्ागहृाची वनयवमत बैठक 

सकाळी ११.०० िाजता र्रेल. 

(सर्ागहृाची बैठक रात्रौ १० िाजनू १३ वमवनटांनी बरु्िार, वदनांक २३ माचा 

२०२२ रोजीछया सकाळी ९ िाजेपयांत स्थसगती झाली.) 

------------ 

 


